
SUKANDA.KU

adisorn.n



กลุมงานนโยบายและขอมูล สำนักงานประธานวุฒิสภา
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

¡ÒÃ¢Í»ÃÖ¡ÉÒËÒÃ×Í¡‹Í¹à¢ŒÒÊÙ‹ÃÐàºÕÂºÇÒÃÐ¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇØ²ÔÊÀÒ

สมัยสามัญประจำปครั้งที่หนึ่ง

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

ระหวางวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖



 

 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
การขอปรึกษาหารือก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา 

สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง 
ระหว่างวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
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  หน้า 

บทน า      ๑ 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 ๑. การประชุมวฒุิสภาครัง้ที ่๒ วันองัคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖   ๑๘ 
 ๒. การประชุมวฒุิสภาครัง้ที ่๔ วันองัคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖   ๓๘ 
 ๓. การประชุมวฒุิสภาครัง้ที ่๖ วันองัคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖   ๔๘ 
 ๔. การประชุมวฒุิสภาครัง้ที ่๘ วันองัคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖   ๗๑ 
 ๕. การประชุมวฒุิสภาครัง้ที ่๙ วันองัคารที่ ๑๕ สงิหาคม ๒๕๖๖   ๘๗ 
 ๖. การประชุมวฒุิสภาครัง้ที ่๑๒ วนัอังคารที ่๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ๑๐๕ 
 ๗. การประชุมวฒุิสภาครัง้ที ่๑๔ วนัอังคารที ่๕ กันยายน ๒๕๖๖ ๑๒๔ 
 ๘. การประชุมวฒุิสภาครัง้ที ่๑๕ วนัจันทร์ท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ ๑๔๕ 
 ๙. การประชุมวฒุิสภาครัง้ที ่๑๗ วนัอังคารที ่๒๖ กนัยายน ๒๕๖๖ ๑๖๕ 
 ๑๐. การประชุมวุฒิสภาครัง้ที่ ๑๙ วันองัคารที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ๑๘๘ 
 ๑๑. การประชุมวุฒิสภาครัง้ที่ ๒๑ วันองัคารที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ๒๑๔ 
 ๑๒. การประชุมวุฒิสภาครัง้ที่ ๒๓ วันองัคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ๒๔๐ 
 ๑๓. การประชุมวุฒิสภาครัง้ที่ ๒๔ วันองัคารที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ๒๖๑ 
 ภาคผนวก  
 - ระเบียบวฒุิสภาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวธิีการขอปรึกษาหารอืของสมาชกิวฒุิสภา 
   ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 - ระเบียบวฒุิสภาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวธิีการขอปรึกษาหารอืของสมาชกิวฒุิสภา 
   ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 - ระเบียบวฒุิสภาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวธิีการขอปรึกษาหารอืของสมาชกิวฒุิสภา 
   ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 - ระเบียบวฒุิสภาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวธิีการขอปรึกษาหารอืของสมาชกิวฒุิสภา 
   ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 - แบบแจ้งความประสงคข์อปรึกษาหารอืต่อประธานของที่ประชุม 
   ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา  



บทน ำ 
 
   วุฒิสภาชุดปัจจุบันได้มีการก าหนดเรื่องการปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบ
วาระการประชุมวุฒิสภาไว้ในข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๘ โดยประธานวุฒิสภาได้อาศัย
อ านาจตามข้อบังคับการประชุมดังกล่าว วางระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอปรึกษาหารือ 
ของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือด าเนินการ 
ให้สมาชิกวุฒิสภาได้ปรึกษาหารือก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา โดยส านักงานประธานวุฒิสภา 
กลุ่มงานนโยบายและข้อมูล มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าสรปุข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวฒุสิภา 
เพ่ือส่งเรื่องไปยังนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาด าเนินการ ตลอดจนแจ้งผล  
การพิจารณาให้สมาชิกวุฒิสภาผู้ปรึกษาหารือได้รับทราบ 
   ในการนี้ ส านักงานประธานวุฒิสภา โดยกลุ่มงานนโยบายและข้อมูล ได้จัดท า “รายงานสรุป 
ผลการด าเนินงานการขอปรึกษาหารือก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง 
ระหว่างวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖” โดยประธานวุฒิสภาได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภา
ปรึกษาหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใดก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  
ตลอดสมัยการประชุม จ านวน ๑๓ ครั้ง จากการประชุมวุฒิสภาจ านวนทั้งสิ้น ๒๕ ครั้ง มีสมาชิกวุฒิสภา 
แสดงความประสงค์ขอปรึกษาหารือ จ านวน ๔๘ คน มีประเด็นที่สมาชิกวุฒิสภาขอปรึกษาหารือฯ จ านวน 
๑๗๕ เรื่อง ส่งเรื่องไปยังนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่และอ านาจที่เกี่ยวข้องกับ  
ประเด็นข้อปรึกษาหารือ จ านวน ๒๗ หน่วยงาน ซึ่งประเด็นข้อหารือบางเรื่องมีหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
มากกว่า ๑ หน่วยงาน ดังนั้น จ านวนเรื่องที่ส่งไปยังหน่วยงานจึงมีจ านวน ๒๒๑ เรื่อง มีหน่วยงานแจ้งผล 
การพิจารณา จ านวน ๖๓ ฉบับ โดยเป็นการตอบข้อหารือ จ านวน ๘๕ เรื่อง กรณีหน่วยงานที่ยังมิได้แจ้งผล
การด าเนินการหลังจากส่งข้อหารือไปแล้วภายใน ๓๐ วัน ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาฯ ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาได้จัดท าหนังสือเพื่อติดตามไปยังหน่วยงานดังกล่าว จ านวน ๒๓ ฉบับ รวมทั้งสิ้น ๑๑ เรื่อง๑ 
และจะมีการจัดท าหนังสือเพ่ือติดตามเพ่ิมเติมตามรอบระยะเวลาต่อไป  
   ทั้งนี้ ข้อมูลรายชื่อสมาชิกวุฒิสภาผู้ปรึกษาหารือ ประเด็นข้อหารือ หน่วยงานที่ส่งเรื่องเพ่ือพิจารณา
ด าเนินการ และการแจ้งผลการพิจารณาจากหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
๑ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 



๒ 
 

ตำรำงที่ ๑ กำรส่งข้อปรึกษำหำรือไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง และกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำ 
 
ล ำดับ รำยชื่อหน่วยงำนที่ส่งข้อหำรือ ข้อหำรือทีส่่งให้พิจำรณำ 

(เรือ่ง) 
ข้อหำรือที่แจ้งผล 

กำรพิจำรณำ (เรื่อง) 
๑ นายกรฐัมนตร ี ๘๐ ๓๕  
๒ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒๔ ๒ 
๓ กระทรวงคมนาคม ๒๑ ๗ 
๔ กระทรวงศึกษาธิการ ๒๐ ๑๖ 
๕ กระทรวงสาธารณสุข ๑๗ ๓ 
๖ กระทรวงมหาดไทย ๑๑ ๙ 
๗ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม 
๗ ๑ 

๘ กระทรวงการพัฒนาสงัคม 
และความมั่นคงของมนุษย ์

๗ ๑ 

๙ กระทรวงวฒันธรรม ๕ ๑ 
๑๐ กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวตักรรม 
๔ ๑ 

๑๑ กระทรวงการคลัง ๓ ๒ 
๑๒ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ๓ - 
๑๓ รองนายกรฐัมนตร ี 

(นายสมศกัดิ ์ เทพสุทนิ) 
๒ - 

๑๔ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิ 
และสังคม 

๒ - 

๑๕ กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา ๒ ๑ 
๑๖ กระทรวงพาณชิย์ ๑ ๑ 
๑๗ กระทรวงการต่างประเทศ ๑ ๑ 
๑๘ กระทรวงแรงงาน ๑ - 
๑๙ กระทรวงอุตสาหกรรม ๑ - 
๒๐ ผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร ๒ - 
๒๑ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ๑ - 
๒๒ ประธานกรรมการบริหารกองทุน

พัฒนาการกีฬาแหง่ชาติ 
๑ - 

๒๓ ประธานกรรมการทรัพยากรน้ า
แห่งชาต ิ 

๑ ๑ 

๒๔ เลขาธกิารส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาต ิ
 

๑ ๑ 



๓ 
 

ล ำดับ รำยชื่อหน่วยงำนที่ส่งข้อหำรือ ข้อหำรือทีส่่งให้พิจำรณำ 
(เรือ่ง) 

ข้อหำรือที่แจ้งผล 
กำรพิจำรณำ (เรื่อง) 

๒๕ เลขาธกิารคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพตดิ   

๑ ๑ 

๒๖ ผู้อ านวยการสถาบนัเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) 

๑ ๑ 

๒๗ เลขาธกิารคณะกรรมการกิจการ 
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์  
และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ

๑ - 

รวมจ ำนวน (เรื่อง) ๒๒๑ ๘๕ 
 

*หมายเหตุ : ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาข้อหารือบางเรื่อง ๒ ฉบับ กล่าวคือ  
ฉบับท่ี ๑ แจ้งผลการพิจารณาของนายกรัฐมนตรีที่ได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับดูแล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รับไปด าเนินการ และ ฉบับท่ี ๒ แจ้งผลการพจิารณาด าเนินการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องที่รายงานมายังนายกรัฐมนตร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 



๔ 
 

  จากการที่ประธานวุฒิสภาได้อนุญาตให้มีการปรึกษาหารือก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา 
จ านวน ๑๓ ครั้ง จากการประชุมวุฒิสภาจ านวนทั้งสิ้น ๒๕ ครั้ง ได้มีสมาชิกวุฒิสภาขอปรึกษาหารือ จ านวน  
๔๘ คน โดยมีข้อหารือ จ านวน ๑๗๕ เรื่อง โดยสามารถแสดงรายชื่อสมาชิกวุฒิสภาผู้ปรึกษาหารือเรียงล าดับ 
จากมากไปหาน้อย ดังแผนภูมิดังต่อไปนี้ 
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แผนภูมิแสดงกำรเปรียบเทียบกำรส่งข้อหำรือและรับแจ้งผลเป็นรำยหน่วยงำน

ขอ้หารือท่ีสง่ใหพิ้จารณา (เรื่อง) ขอ้หารือท่ีแจง้ผลการพิจารณา (เรื่อง)



๕ 
 

  ทั้งนี้ สามารถแสดงประเด็นข้อหารือของสมาชิกวฒุิสภากับหน่วยงานทีม่ีหน้าที่และอ านาจ
รับผิดชอบข้อหารือ ดังตารางต่อไปนี้ 
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๔๘. นายวีระศักดิ์  ภูครองหิน
๔๗. นายปิยพันธุ์  นิมมานเหมินท์

๔๖. นายณรงค์  อ่อนสอาด
๔๕. พันต ารวจตรี ยงยุทธ  สาระสมบัติ

๔๔. นายวิวรรธน์  แสงสุริยะฉัตร
๔๓. พลเรือเอก ฐนิธ  กิตติอ าพน

๔๒. นายชาญวิทย์  ผลชีวิน
๔๑. นายถนัด  มานะพันธุ์นิยม

๔๐.ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง  ไข่เกษ
๓๙. นายก าพล  เลิศเกียรติด ารง

๓๘. นายจเด็จ  อินสว่าง
๓๗. นายค านูณ  สิทธิสมาน
๓๖. นายณรงค์  รัตนานุกูล

๓๕. ว่าท่ีร้อยตรี เชิดศักดิ์  จ าปาเทศ
๓๔. นายกษิดิศ  อาชวคุณ

๓๓. นางฉวีรัตน์  เกษตรสุนทร
๓๒. นายกูรดิสถ์  จันทร์ศรีชวาลา
๓๑. นายเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์
๓๐. นายถาวร  เทพวิมลเพชรกุล

๒๙. นายลักษณ์  วจนานวัช
๒๘. นายถวิล  เปลี่ยนศรี
๒๗. นายชลิต  แก้วจินดา

๒๖. นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล
๒๕. นายอุดม  วรัญญูรัฐ

๒๔. นายพลเดช  ปิ่นประทีป
๒๓. พลต ารวจตรี ปรัชญ์ชัย  ใจชาญสุขกิจ

๒๒. พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช
๒๑. นายเฉลิมชัย  เฟื่องคอน

๒๐. ว่าท่ีร้อยตรี วงศ์สยาม  เพ็งพานิชภักดี
๑๙. นายเจตน์  ศิรธรานนท์

๑๘. พลเอก ดนัย  มีชูเวท
๑๗. นายบุญมี  สุระโคตร

๑๖. นายทรงเดช  เสมอค า
๑๕. นายวันชัย  สอนศิริ

๑๔. นายจัตุรงค์  เสริมสุข
๑๓. พลต ารวจโท ศานิตย์  มหถาวร

๑๒. นายเฉลา  พวงมาลัย
๑๑. นายอ าพล  จินดาวัฒนะ

๑๐. พลโท จเรศักณิ์  อานุภาพ
๙. นายไพโรจน์  พ่วงทอง

๘. นางสุนี  จึงวิโรจน์
๗. นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์

๖. นายอนุศักดิ์  คงมาลัย
๕. นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ

๔. นายมณเฑียร บุญตัน
๓. นายสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ

๒. นายรณวริทธิ์  ปริยฉัตรตระกูล
๑. นายออน  กาจกระโทก

แผนภูมิแสดงจ ำนวนข้อหำรือเรียงตำมรำยชื่อผู้ขอหำรือจำกมำกไปน้อย



๖ 
 

ตำรำงที่ ๒ ประเด็นข้อหำรอืกับหน้ำที่และอ ำนำจ เรยีงตำมรำยชื่อสมำชกิวุฒสิภำผู้ขอหำรือ 
 

สมำชกิวุฒิสภำ - ประเด็นข้อหำรือ หน่วยงำนที่ส่งเรื่อง 
๑. นำยออน  กำจกระโทก   จ ำนวน ๑๒ เรือ่ง 

  ๑. การสอบครูผู้ชว่ยส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา ๑. กระทรวงศึกษาธิการ 
๒. กระทรวงการอดุมศึกษา    
    วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

  ๒. คนท าความดีตอ้งมีที่ยนืในสังคม นายกรฐัมนตร ี
  ๓. มาตรการปอ้งกนัและการให้ความชว่ยเหลือโรงเรียน 
      ทีป่ระสบอคัคีภัย 

กระทรวงศึกษาธิการ 

  ๔. ความเดือดร้อนของนกัเรียน ครู และผู้ปกครอง 
      โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพัฒนาการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

  ๕. ปัญหาของการจดัการเรียนการสอนวิชาประวตัิศาสตร์  
      ทีร่ัฐบาลและกระทรวงศึกษาธกิารต้องเร่งแกไ้ข 

๑. นายกรฐัมนตร ี
๒. กระทรวงศึกษาธิการ 

  ๖. คุณลักษณะของรฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธิการ 
      ที่ประชาชนต้องการ เพ่ือความหวังต่อการปฏิรูปการศึกษา 

นายกรฐัมนตร ี

  ๗. ปัญหาการสมคัรสอบใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู กระทรวงศึกษาธิการ 
  ๘. การจ่ายเงนิเดือนข้าราชการ ๒ ครั้งต่อเดือน  
      เป็นการแกไ้ขปัญหาหรอืสร้างปัญหาให้ขา้ราชการ 

นายกรฐัมนตร ี

  ๙. โรงเรียนประสบภัยพิบตัิน้ าป่าไหลหลากโคลนถล่ม 
      ไดร้ับความเสียหาย 

กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๐. การเสนอแก้ไขกฎหมายว่าดว้ยระเบียบข้าราชการครู 
      และบุคลากรทางการศกึษา อนัเนื่องมาจาก 
      ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ

กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๑. รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณเพื่ออุดหนนุ 
      การจดังานศิลปวฒันธรรมประเพณขีองท้องถิน่ 

นายกรฐัมนตร ี

๑๒. การสง่เสริมพระพุทธศาสนาให้เยาวชน 
      ซึ่งรัฐบาลตอ้งบริหารจดัการเชิงรุก 

นายกรฐัมนตร ี

๒. นำยรณวริทธิ์  ปรยิฉตัรตระกลู จ ำนวน ๑๒ เรือ่ง 
  ๑. ปัญหาน้ าในเขื่อนมีปรมิาณน้อย ส่งผลต่อน้ า 
      เพื่อการอุปโภคบรโิภค และการเกษตร 

๑. ประธานกรรมการทรัพยากรน้ า 
    แห่งชาต ิ
๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

  ๒. ขอให้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
      ให้แก่อาคารผู้ปว่ยใน โรงพยาบาลเชียงขวัญ  
      จงัหวัดร้อยเอด็ 

กระทรวงสาธารณสุข 

  ๓. ปัญหาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในพ้ืนทีอ่ าเภอเชียงขวัญ  
      และอ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอด็ 

๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
๒. กระทรวงมหาดไทย 



๗ 
 

สมำชกิวุฒิสภำ - ประเด็นข้อหำรือ หน่วยงำนที่ส่งเรื่อง 
  ๔. ปัญหาล าน้ าเสียวใหญ่ตื้นเขิน ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ 
      การประกอบอาชีพเกษตรกรรม และการบริโภคในชุมชน 

๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
๒. กระทรวงมหาดไทย 

  ๕. ปัญหาการซื้อและใช้ปุย๋เคมีของศนูย์ข้าวชุมชน  
      ต าบลท่ามะขาม อ าเภอเมือง จังหวดักาญจนบุรี 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  ๖. ปัญหาค่ากระแสไฟฟ้าโครงการสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
      เพื่อเกษตรกรของกรมชลประทาน 

นายกรฐัมนตร ี

  ๗. โครงการรกัษาสถานภาพราคาข้าว ปี ๒๕๖๖   นายกรฐัมนตร ี
  ๘. แนวทางการประเมินความเสียหายและเยียวยาชาวนา 
      ทีป่ระสบอุทกภัย   

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  ๙. ปัญหาต้นทนุการผลิตขา้วมีราคาสงู นายกรฐัมนตร ี
๑๐. ปัญหาของผู้เลี้ยงสกุรรายย่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑. นายกรฐัมนตร ี

๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
๑๑. ปัญหาการจ่ายเงินอุดหนุนโครงการผลิตข้าวอินทรีย์ล้านไร่ ๑. นายกรฐัมนตร ี

๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
๑๒. การติดตั้งระบบสัญญาณอินเทอร์เนต็แบบไร้สาย (Wifi)  
      ในอุทยานประวตัิศาสตร์ศรีเทพ 

กระทรวงวฒันธรรม 

๓. นำยสุรเดช  จิรัฐติิเจริญ  จ ำนวน ๑๒ เรือ่ง 
  ๑. การเก็บเงนิค่าใช้น้ าบาดาลจากการเกษตร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม 
  ๒. มาตรการความปลอดภัยในการติดตั้ง 
      คานคอนกรตีส าเร็จรูปรูปกล่อง (Segment Box Girder) 

กระทรวงคมนาคม 

  ๓. การก่อสรา้งทางหลวงหมายเลข ๓๓  
      ตอนปากพลี - อ าเภอประจนัตคาม (แนวใหม่) 

กระทรวงคมนาคม 

  ๔. การป้องปรามการประพฤติมิชอบ 
      จากการเรียกรับผลประโยชนข์องเจ้าหน้าทีข่องรฐั    

๑. กระทรวงการคลัง 
๒. กระทรวงมหาดไทย 

  ๕. การก่อสรา้งถนนเลี่ยงเมืองประจนัตคาม กระทรวงคมนาคม 
  ๖. การเชื่อมโยงถนนระหวา่งด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ 
      ไปยังด่านประเทศมาเลเซีย 

นายกรฐัมนตร ี

  ๗. โพงพางกีดขวางทางน้ าและการสัญจรทางเรือ 
      ในทะเลสาบสงขลา 

๑. นายกรฐัมนตร ี
๒. กระทรวงมหาดไทย 
๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
๔. กระทรวงคมนาคม 

  ๘. ทบทวนความเปน็ไปไดโ้ครงการสะพานเศรษฐกิจ 
      เชื่อมฝัง่ทะเลอันดามนัและอ่าวไทย (Land Bridge) 

กระทรวงคมนาคม 

  ๙. การเดนิรถไฟฟ้าสายสสี้ม  
      ช่วงศูนยว์ัฒนธรรมแหง่ประเทศไทย - มนีบุรี(สวุินทวงศ์) 

นายกรฐัมนตร ี



๘ 
 

สมำชกิวุฒิสภำ - ประเด็นข้อหำรือ หน่วยงำนที่ส่งเรื่อง 
๑๐. ระบบจดัเก็บค่าธรรมเนยีมผ่านทางอตัโนมตัิระบบ M-Flow กระทรวงคมนาคม 
๑๑. โครงการทางพิเศษในจงัหวดัภูเกต็ กระทรวงคมนาคม 
๑๒. รถไฟสายเวียงจนัทน ์- จังหวัดอุดรธาน ี กระทรวงคมนาคม 

๔. นำยมณเฑียร บุญตัน  จ ำนวน ๑๒ เรือ่ง 
  ๑. การเรียกคืนเงินจากกองทุนส่งเสริมและพฒันา 
      คุณภาพชีวติคนพิการโดยไม่เป็นธรรม        

กระทรวงการคลัง 

  ๒. ปัญหาการขาดแคลนบริการด้านจิตสงัคมในประเทศไทย ๑. นายกรฐัมนตร ี
๒. กระทรวงสาธารณสุข 

  ๓. ปัญหาสดัส่วนการจ้างงานคนพิการโดยหนว่ยงานภาครัฐ 
      ที่ลดลงอย่างมนีัยส าคญั 

กระทรวงการพัฒนาสงัคม 
และความมั่นคงของมนุษย ์

  ๔. ปัญหาการพิสูจนค์วามจนในสังคม 
      ทีเ่ตม็ไปดว้ยระบบอปุถมัภ์และเสน้สาย 

นายกรฐัมนตร ี

  ๕. การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต้องเป็นการท่องเที่ยวเพ่ือคนทั้งมวล นายกรฐัมนตร ี
  ๖. กฎหมายเพื่อสังคมและสิทธิมนุษยชนที่รฐับาลชุดใหม่ 
      ควรต้องเรง่ผลักดัน 

นายกรฐัมนตร ี

  ๗. เลขหมายโทรศัพทฉ์ุกเฉินเลขหมายเดียวทั้งประเทศ นายกรฐัมนตร ี
  ๘. ยืนยันค าสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
      ที ่๕๘/๒๕๕๙ และที ่๔๕/๒๕๖๐  
      ว่าด้วยการรกัษาพยาบาลของคนพิการ 

๑. นายกรฐัมนตร ี
๒. กระทรวงการพัฒนาสงัคม 
    และความมัน่คงของมนษุย์ 
๓. กระทรวงสาธารณสุข 
๔. กระทรวงแรงงาน 

  ๙. ปัญหารถโดยสารสาธารณะกึง่ชานต่ า  
      (Semi Low Floor Bus) ปฏิเสธรับผูโ้ดยสารพิการ 
      และปิดเสียงประกาศบนรถโดยพลการ 

กระทรวงคมนาคม 

๑๐. ปัญหาการยุตกิารใหบ้รกิารของศนูย์บรกิาร 
      ถ่ายทอดการสื่อสารแหง่ประเทศไทย  
      (Thai Telecommunication Relay Service : TTRS)  
      ซึ่งมีผลต่อการด ารงชวีติของคนหูหนวกไทย 

นายกรฐัมนตร ี

๑๑. ปัญหาความไมต่่อเนือ่งและไม่จรงิจังในการจดัการศึกษา 
      แบบเรียนรวมของไทย 

นายกรฐัมนตร ี

๑๒. ปัญหาท่าอากาศยานแพร่ไม่มีเที่ยวบนิพาณิชย์ให้บริการ  
      มานานกว่า ๖ เดือน 
 
 
 
 

กระทรวงคมนาคม 
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สมำชกิวุฒิสภำ - ประเด็นข้อหำรือ หน่วยงำนที่ส่งเรื่อง 
๕. นำยปำนเทพ  กล้ำณรงค์รำญ  จ ำนวน ๑๑ เรื่อง 

  ๑. การแกไ้ขปัญหาความแห้งแลง้ เลขาธกิารส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาต ิ

  ๒. การแกไ้ขปัญหาส่วยในประเทศไทย นายกรฐัมนตร ี
  ๓. การพิจารณาน านโยบายต่อต้านการทุจรติ 
      ของสาธารณรฐัประชาชนจีนมาปรบัใช้ในประเทศไทย 

นายกรฐัมนตร ี

  ๔. การป้องปรามการประพฤติมิชอบ 
      จากการเรียกรับผลประโยชนข์องเจ้าหน้าทีข่องรฐั    

นายกรฐัมนตร ี

  ๕. การแต่งตั้งเจา้หน้าที่รฐัที่ไม่มีผลประโยชน์ทบัซอ้น นายกรฐัมนตร ี
  ๖. การก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชนั 
      ของรัฐบาล 

นายกรฐัมนตร ี

  ๗. ข้อสัง่การของนายกรัฐมนตรี  
      เมื่อวันที ่๑๓ กนัยายน ๒๕๖๖ 

นายกรฐัมนตร ี

  ๘. การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลย ี นายกรฐัมนตร ี
  ๙. การปราบปรามผูม้ีอิทธพิล นายกรฐัมนตร ี
๑๐. การป้องกนัการก้าวก่ายแทรกแซงการบรหิารงานภาครัฐ นายกรฐัมนตร ี
๑๑. การแก้ไขปญัหาผู้มีอิทธิพลที่ส่งผลให้เจ้าหนา้ที่ของรัฐ 
      ประพฤตมิิชอบ 

นายกรฐัมนตร ี

๖. นำยอนุศักดิ์  คงมำลัย  จ ำนวน ๙ เรื่อง 
๑. บทบาทของกระทรวงวฒันธรรมในยุคสงัคมออนไลน์ กระทรวงวฒันธรรม 
๒. นโยบายพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศ 
    จะไปในทิศทางใด 

๑. นายกรฐัมนตร ี
๒. กระทรวงการพัฒนาสงัคม 
    และความมัน่คงของมนษุย์ 

๓. นโยบายส่งเสริมบุคลากรในวงการลูกเสือเพื่อสนบัสนนุ 
    การสร้างพลเมืองของชาต ิ

กระทรวงศึกษาธิการ 

๔. ปัญหาย้อนแย้งในการสื่อสารเพ่ือจัดการน้ าของประเทศไทย นายกรฐัมนตร ี
๕. ผู้น ารัฐบาลควรเป็นผูน้ าในการสือ่สารสร้างสรรค์สงัคม   นายกรฐัมนตร ี
๖. ปญัหาเรื้อรังการจัดฝกึอบรมสัมมนาของหนว่ยงานราชการ 
    ที่ไมต่รงกับความตอ้งการ 

นายกรฐัมนตร ี

๗. การหาเสียงของพรรคการเมือง ก่อนการเลือกตัง้ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
๘. การปรับปรุงบทบาทหนา้ที่และอ านาจ 
    ขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
    ในระดับต าบล ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไป 

กระทรวงมหาดไทย 

๙. การตรวจสอบคุณสมบตัผิู้สมัครรบัเลือกตัง้ 
    สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร ของคณะกรรมการการเลอืกตั้ง  
    (กกต.) 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 



๑๐ 
 

สมำชกิวุฒิสภำ - ประเด็นข้อหำรือ หน่วยงำนที่ส่งเรื่อง 
๗. นำยวัลลภ  ตังคณำนุรกัษ์  จ ำนวน ๘ เรื่อง 

๑. กรณีการรับเด็กไร้สถานะเข้ารับการศกึษา กระทรวงศึกษาธิการ 
๒. ปญัหาการขายน้ ากระทอ่ม   ๑. กระทรวงสาธารณสุข 

๒. เลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนั 
    และปราบปรามยาเสพตดิ   

๓. ทัศนะอุจาด (มลภาวะทางสายตา) ๑. กระทรวงมหาดไทย 
๒. ผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร 

๔. การส่งเสริมวัฒนธรรม ๑. กระทรวงมหาดไทย 
๒. กระทรวงวัฒนธรรม 

๕. การแก้ปัญหาขยะในกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย 
๖. งบประมาณสภาเดก็และเยาวชน ๑. กระทรวงศึกษาธิการ 

๒. กระทรวงการพัฒนาสงัคม 
    และความมัน่คงของมนษุย์ 

๗. ความรุนแรงในเด็กและวยัรุ่น นายกรฐัมนตร ี
๘. การดแูลสุนขัจรจดัในกรงุเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร 

๘. นำงสุนี  จึงวิโรจน์  จ ำนวน ๘ เรื่อง 
๑. ปญัหาสขุภาพฟันในช่องปากนกัเรียน ๑. กระทรวงมหาดไทย 

๒. กระทรวงศึกษาธิการ 
๓. กระทรวงสาธารณสุข 

๒. การแก้ไขปัญหาสขุภาพจิตในเด็กวัยรุ่นโดยการท าสมาธิ 
    ในโรงเรียน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

๓. สังคมสูงอายุกับการรบัมอืภาวะสมองเสื่อม กระทรวงการพัฒนาสงัคม 
และความมั่นคงของมนุษย ์

๔. การพัฒนาเด็กและเยาวชน ๑. กระทรวงศึกษาธิการ 
๒. กระทรวงการพัฒนาสงัคม 

    และความมัน่คงของมนษุย์ 
๕. ปญัหาสขุภาพฟันและช่องปากผู้สงูอาย ุ ๑. นายกรฐัมนตร ี

๒. กระทรวงสาธารณสุข 
๖. การแก้ปัญหาที่พ่ึงทางใจของเยาวชนและประชาชน นายกรฐัมนตร ี
๗. การแก้ปัญหาเรื่องอาหารเสริมปลอม กระทรวงสาธารณสุข 
๘. ปญัหาโรคมะเร็งในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข 

๙. นำยไพโรจน์  พ่วงทอง  จ ำนวน ๗ เรื่อง 
๑. มาตรการรองรับปรากฏการณ์เอลนีโญ ๑. กระทรวงพาณิชย ์

๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
๒. ปญัหาการขาดแคลนเมลด็พันธุข์้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๓. การประกนัพืชผลทางการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



๑๑ 
 

สมำชกิวุฒิสภำ - ประเด็นข้อหำรือ หน่วยงำนที่ส่งเรื่อง 
๔. การระบาดของปลาหมอคางด า ๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

๒. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
    และสิ่งแวดล้อม 

๕. ปญัหาสตัว์เลื้อยคลานสรา้งความเสียหายแก่เกษตรกร ๑. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
    และสิ่งแวดล้อม 
๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

๖. ปญัหาการผลกัดนัน้ าทะเลในพื้นที่จังหวดัสมุทรปราการ 
    และจังหวดัฉะเชิงเทรา 

๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
๒. กระทรวงคมนาคม 
๓. กระทรวงมหาดไทย 

๗. การเยียวยาผูป้ระสบภัยพิบัติ และการรกัษาเสถียรภาพ 
    ราคาข้าว 

นายกรฐัมนตร ี

๑๐. พลโท จเรศกัณิ์  อำนภุำพ  จ ำนวน ๖ เรื่อง 
๑. ปญัหาการขาดแคลนน้ าและไฟฟ้า  
    ในพ้ืนทีต่ าบลโนนตาล อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

กระทรวงมหาดไทย 

๒. การแก้ปัญหาน้ าทว่ม - น้ าแลง้ซ้ าซาก  
    ในพ้ืนที่อ าเภอนาแก จังหวดันครพนม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๓. ขอให้ขยายทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข ๒๒๓  
    นาแก - สามแยกบ้านตอ้ง เปน็ ๔ ช่องจราจร  
    และปรับปรุงทางหลวงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๓๑  
    นาแก - นครพนม 

กระทรวงคมนาคม 
 

๔. การช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยในพื้นทีข่องรฐั กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

๕. ขอให้แก้ไขปัญหาช้างป่าภูหลวงบุกรกุพื้นที่อ าเภอภูเรือ  
    และอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

๖. ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อ าเภอเซกา  
    และอ าเภอบึงโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ จากการตคีวาม      
    พระราชบญัญตัิการปฏิรปูที่ดนิเพ่ือเกษตรกรรม  
    พ.ศ. ๒๕๑๘ และการจดัท าแผนทีแ่นบท้าย 
    พระราชกฤษฎีกาไม่ชัดเจน 

๑. นายกรฐัมนตร ี
๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
๓. กระทรวงมหาดไทย 

๑๑. นำยอ ำพล  จินดำวัฒนะ  จ ำนวน ๕ เรื่อง 
๑. ปัญหาการฝึกงานของนักศกึษาในหลกัสตูรอาชวีศึกษาทวิภาคี กระทรวงศึกษาธิการ 
๒. ตดิตามความคืบหนา้การเปลี่ยนชื่อเกาะพะงัน 
    ให้กลบัมาถูกตอ้ง 

กระทรวงมหาดไทย 

๓. อุทยานประวตัิศาสตร์ศรเีทพ  
    แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที ่๔ ของประเทศไทย 
 

กระทรวงวฒันธรรม 



๑๒ 
 

สมำชกิวุฒิสภำ - ประเด็นข้อหำรือ หน่วยงำนที่ส่งเรื่อง 
๔. ปญัหาความไม่ปลอดภัยบนถนนทางหลวง 
    ในระหว่างการกอ่สร้างและบ ารงุทาง 

กระทรวงคมนาคม 

๕. การควบคมุอาวุธปนื และสิ่งเทียมอาวธุปนื  
    เพื่อป้องกันประชาชนผูบ้ริสุทธิ์ 

กระทรวงมหาดไทย 

๑๒. นำยเฉลำ  พวงมำลัย  จ ำนวน ๕ เรื่อง 
๑. การจัดหลักสตูรการสอนวิชาซ่อมเรือเฟอรร์ี่ (Ferry)  
    ขนาดใหญ่ จงัหวัดภูเก็ต จังหวดัพังงา และจังหวดักระบี่  
    ในวิทยาลัยเทคนิค 

กระทรวงศึกษาธิการ 

๒. การตัง้ศึกษาธิการภาค ๓ จังหวดัราชบุร ี กระทรวงศึกษาธิการ 
๓. ปญัหาน้ ากดัเซาะตลิง่คลองแสนแสบ  
    เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

๑. นายกรฐัมนตร ี
๒. กระทรวงคมนาคม 

๔. ปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา นายกรฐัมนตร ี
๕. ขอให้จัดสรรครูภาษาไทยให้แก่โรงเรียนเอกชนในพื้นที่ ๓  
    จังหวดัชายแดนภาคใต ้

กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๓. พลต ำรวจโท ศำนิตย์  มหถำวร  จ ำนวน ๕ เรื่อง 
๑. ปญัหาประมงพื้นบ้าน นายกรฐัมนตร ี
๒. การช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอล นายกรฐัมนตร ี
๓. การแก้ไขปัญหาเงินนิตยภัต และเงนิอดุหนุนการตรวจการ  
    คณะสงฆ์ไม่เพียงพอ 

นายกรฐัมนตร ี

๔. ขอให้ทบทวนการยุบกองบังคับการต ารวจรถไฟ นายกรฐัมนตร ี
๕. ผลกระทบจากการก าหนดนโยบายค่าแรงขัน้ต่ า นายกรฐัมนตร ี

๑๔. นำยจัตรุงค์  เสริมสุข  จ ำนวน ๕ เรื่อง 
๑. สิทธขิองผูถ้ือบตัรทอง (สปสช.) ซึ่งประสบปัญหา 
    เรื่องการส่งตัวผูป้่วย และปัญหาที่เกิดกับโรงพยาบาล 

๑. นายกรฐัมนตร ี
๒. กระทรวงสาธารณสุข 

๒. การส่งต่อผู้ปว่ยฉกุเฉนิ ๑. นายกรฐัมนตร ี
๒. กระทรวงสาธารณสุข 

๓. การแก้ไขปัญหาโรคไขห้วัดใหญ่ที่ระบาดรนุแรง ๑. นายกรฐัมนตร ี
๒. กระทรวงสาธารณสุข 

๔. การละเลยการแกไ้ขปญัหาการเช่าทีด่ิน 
    ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ณ ต าบลช่องแค  
    อ าเภอตาคล ีจังหวดันครสวรรค ์

กระทรวงคมนาคม 

๕. การควบคมุบหุรี่ไฟฟ้า และการสือ่สาร 
    เผยแพร่ผลร้ายตอ่สุขภาพ 
 
 
 

๑. นายกรฐัมนตร ี
๒. กระทรวงสาธารณสุข 



๑๓ 
 

สมำชกิวุฒิสภำ - ประเด็นข้อหำรือ หน่วยงำนที่ส่งเรื่อง 
๑๕. นำยวันชัย  สอนศิริ  จ ำนวน ๔ เรื่อง 

๑. การแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๑. นายกรฐัมนตร ี
๒. กระทรวงการอดุมศึกษา 
    วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

๒. การปฏิบตัิหน้าทีข่องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
    กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

นายกรฐัมนตร ี

๓. ซอฟต์พาวเวอร์กับการท าสมาธ ิ ๑. นายกรฐัมนตร ี
๒. กระทรวงวัฒนธรรม 

๔. การนริโทษกรรมคดทีางการเมอืง นายกรฐัมนตร ี
๑๖. นำยทรงเดช  เสมอค ำ  จ ำนวน ๔ เรื่อง 

๑. การส่งเสริมการจดักิจกรรมกีฬาใหแ้กน่ักเรียน  
    และการจัดอปุกรณก์ีฬาให้กับโรงเรียน 

๑. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
๒. กระทรวงมหาดไทย 
๓. กระทรวงศึกษาธิการ 

๒. การกระจายงบประมาณของกองทุน 
    พัฒนาการกีฬาแห่งชาต ิ

ประธานกรรมการบริหารกองทุน 
พัฒนาการกีฬาแหง่ชาติ 

๓. การแก้ปัญหาน้ าทว่มซ้ าซากของจังหวัดสโุขทัย นายกรฐัมนตร ี
๔. ขอรับการบรรจแุตง่ตัง้ครูพลศึกษาในโรงเรียนสงักดั 
    ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.)  
    ทั่วประเทศ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๗. นำยบุญมี  สุระโคตร  จ ำนวน ๔ เรื่อง 
๑. ปญัหาการใชน้้ าเพื่ออปุโภค บรโิภค และเกษตรกรรม  
    ในจังหวดัศรีสะเกษ และจังหวดัใกล้เคียง 

นายกรฐัมนตร ี

๒. ปญัหาการกักเก็บน้ าเพื่อใช้ในด้านการอุปโภคบรโิภค 
    และด้านการเกษตร 

นายกรฐัมนตร ี

๓. เกษตรกรตากข้าวบนถนนท าให้เกิดอบุัตเิหตุทุกปี กระทรวงมหาดไทย 
๔. การสร้างเกษตรกรรุน่ใหม่ กระทรวงคมนาคม 

๑๘. พลเอก ดนัย  มีชูเวท  จ ำนวน ๓ เรื่อง 
๑. การลดก๊าซเรือนกระจกและการขายคารบ์อนเครดติ 
    ภาคการเกษตร 
 

๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
๒. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
    และสิ่งแวดล้อม 

๒. การอนญุาตให้ใช้โดรนภาคการเกษตรที่มนี้ าหนักมากกว่า    
    ๒๕ กโิลกรมั โดยถกูต้องตามกฎหมาย 

๑. กระทรวงคมนาคม 
๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

๓. แนวทางการปอ้งกนัการเผาในที่โล่ง  
    การเกดิไฟป่าและฝุน่พิษ PM2.5 ในสภาวะเอลนโีญ 
 
 

นายกรฐัมนตร ี



๑๔ 
 

สมำชกิวุฒิสภำ - ประเด็นข้อหำรือ หน่วยงำนที่ส่งเรื่อง 
๑๙. นำยเจตน์  ศิรธรำนนท์  จ ำนวน ๓ เรื่อง 

๑. การถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล 
    ไปองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

กระทรวงสาธารณสุข 

๒. ขอให้ประเมนิผลสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  
    ๖๐ พรรษา นวมนิทราชนิี และโรงพยาบาลสง่เสรมิ 
    สุขภาพต าบล ทีถ่่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวดั  
    ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ก่อนการถ่ายโอนเพ่ิมเติม 
    ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

กระทรวงสาธารณสุข 

๓. นโยบายแจกเงินดิจิทัล ๑๐,๐๐๐ บาท ของรัฐบาล นายกรฐัมนตร ี
๒๐. ว่ำที่รอ้ยตรี วงศส์ยำม  เพ็งพำนิชภักดี  จ ำนวน ๓ เรื่อง 

๑. ผู้ประกอบการโรงสีขา้วได้รับความเดือดร้อน 
    จากโครงการรับจ าน าข้าวจากองค์การคลงัสินคา้ (อคส.)  
    หรอืองคก์ารตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)  
    เช่าโกดังฝากข้าว 

เนือ่งจากคณะกรรมาธกิาร 
การเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา  
แจ้งว่าเรื่องดังกล่าวยังมีข้อมูล 
และรายละเอียดอื่น ๆ ที่สามารถ 
น ามาประกอบการพิจารณา  
ดังนั้น เพ่ือความสมบูรณ์ของข้อมูล 
ประธานวุฒิสภาพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรแจ้งสมาชิกวุฒิสภา 
ผู้ขอปรึกษาหารือ ทราบ 

๒. ปญัหาความเดือดร้อนของชาวไร่ออ้ยที่ยังไม่ได้รับเงนิ 
    จากการตัดออ้ยสดเข้าโรงงาน ราคาตันละ ๑๒๐ บาท  
    ในฤดูกาลที่ผ่านมา 

นายกรฐัมนตร ี

๓. ขอให้พิจารณาทบทวนมาตรการการชว่ยเหลอืค่าไฟฟ้า 
    แกป่ระชาชน 

นายกรฐัมนตร ี

๒๑. นำยเฉลิมชัย  เฟ่ืองคอน  จ ำนวน ๓ เรื่อง 
๑. การแก้ไขปัญหามลพิษน้ าเสียในพ้ืนที่โรงงานอตุสาหกรรม  
    อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

๒. ขอให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
    ฉบับที่ ๑๑๕/๒๕๕๗ เรือ่ง แก้ไขเพิ่มเติม 
    ประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา  
    ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

นายกรฐัมนตร ี

๓. นโยบายเติมเงินดิจิทัล ๑๐,๐๐๐ บาท  
    สุ่มเสี่ยงผดิรฐัธรรมนูญและกฎหมาย 
    ว่าดว้ยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
 
 

นายกรฐัมนตร ี



๑๕ 
 

สมำชกิวุฒิสภำ - ประเด็นข้อหำรือ หน่วยงำนที่ส่งเรื่อง 
๒๒. พลเอก เลิศรตัน์  รัตนวำนิช  จ ำนวน ๒ เรื่อง 

๑. แนวทางการประเมินภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง 
    ขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ 

๑. กระทรวงการคลัง 
๒. กระทรวงมหาดไทย 

๒. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง ให้องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
    ที่รับโอนภารกิจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
    (รพ.สต.) 

๑. นายกรฐัมนตร ี
๒. กระทรวงมหาดไทย 

๒๓. พลต ำรวจตรี ปรชัญ์ชยั  ใจชำญสุขกิจ  จ ำนวน ๒ เรื่อง 
๑. การขบัเคลื่อนการส่งเสรมิและพฒันาการออกก าลังกาย 
    และกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวถิีชวีิต 

กระทรวงมหาดไทย 

๒. นายทวีชัย หมืน่รกัษ์ ร้องเรียนพนักงานสอบสวน 
    สถานีต ารวจภูธรเมืองราชบุร ี

นายกรฐัมนตร ี

๒๔. นำยพลเดช  ปิ่นประทีป  จ ำนวน ๒ เรื่อง 
๑. ช้างพลายเอกชัย กระทรวงมหาดไทย 
๒. ศนูย์สงเคราะห์ชาวเขายคุใหม่ กระทรวงการพัฒนาสงัคม 

และความมั่นคงของมนุษย ์
๒๕. นำยอดุม  วรัญญูรฐั  จ ำนวน ๒ เรื่อง 

๑. การระบาดของหนอนเจาะทุเรียน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๒. ปญัหาน้ าในภาคตะวนัออก ๑. รองนายกรัฐมนตร ี 

    (นายสมศักดิ์  เทพสุทิน) 
๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

๒๖. นำยสมชำย  ชำญณรงค์กุล  จ ำนวน ๒ เรื่อง 
๑. การปกป้องคุ้มครองพันธุพื์ชไทย (กรณีพันธุ์พืชสงวน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๒. การปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่ดา่นกกักนัสัตว์ : กรณถีกูยิง 
    เสียชีวติขณะปฏิบตัหิน้าที่ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๒๗. นำยชลติ  แก้วจินดำ  จ ำนวน ๒ เรื่อง 
๑. วกิฤตการปลอ่ยสารกมัมนัตรงัส ีกรณเีตาปฏิกรณน์วิเคลียร์ 
    ฟูกุชมิะ 
 

๑. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
    และสิ่งแวดล้อม 
๒. กระทรวงสาธารณสุข 
๓. ผู้อ านวยการสถาบนัเทคโนโลย ี
    นวิเคลียรแ์หง่ชาติ (องคก์ารมหาชน) 

๒. การบริหารจัดการมรดกทางวฒันธรรม นายกรฐัมนตร ี
๒๘. นำยถวิล  เปลี่ยนศรี  จ ำนวน ๒ เรื่อง 

๑. การบริหารราชการบุคคลในส่วนราชการ นายกรฐัมนตร ี
๒. การจัดระเบียบสังคมแกผู่้ใช้แรงงานต่างชาต ิ
    ที่เขา้มาท างานในประเทศไทย 

นายกรฐัมนตร ี



๑๖ 
 

สมำชกิวุฒิสภำ - ประเด็นข้อหำรือ หน่วยงำนที่ส่งเรื่อง 
๒๙. นำยลกัษณ์  วจนำนวชั  จ ำนวน ๑ เรื่อง 

ปัญหาความล่าชา้ในการจัดตั้งสภาการสตัวบาล 
ตามพระราชบัญญัตวิิชาชีพการสตัวบาล พ.ศ. ๒๕๖๕ 

นายกรฐัมนตร ี

๓๐. นำยถำวร  เทพวิมลเพชรกุล  จ ำนวน ๑ เรือ่ง 
การแก้ไขปญัหาการเกิดอุบตัิเหตุทางถนนบริเวณ 
สี่แยกสะพานช้าง ต าบลบางโขมด อ าเภอบ้านหมอ  
จังหวดัสระบรุ ี

กระทรวงคมนาคม 

๓๑. นำยเนำวรตัน์  พงษ์ไพบูลย์  จ ำนวน ๑ เรือ่ง 
การอนุรักษถ์นนสายตน้ยาง จังหวัดเชียงใหม่ นายกรฐัมนตร ี

๓๒. นำยกรูดสิถ์  จันทร์ศรชีวำลำ  จ ำนวน ๑ เรื่อง 
นโยบายของคณะรฐัมนตรีวา่ด้วยการคา้และการลงทนุ ๑. นายกรฐัมนตร ี

๒. กระทรวงการต่างประเทศ 
๓๓. นำงฉวรีัตน์  เกษตรสนุทร  จ ำนวน ๑ เรื่อง 

ข้อเสนอแนะต่อรฐับาล นายกรฐัมนตร ี
๓๔. นำยกษิดิศ  อำชวคุณ  จ ำนวน ๑ เรื่อง 

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้บริการ 
ของบริษัทขนส่งเอกชนท่ีใหบ้ริการจัดสง่พัสดดุ่วน 

นายกรฐัมนตร ี

๓๕. ว่ำที่รอ้ยตรี เชิดศกัดิ์  จ ำปำเทศ  จ ำนวน ๑ เรื่อง 
การแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนกรณีการปรบัปรุงพ้ืนที่ 
ตลาดริมน้ าบ้านแพ้วที่เกดิเหตุอคัคีภัย 

๑. กระทรวงคมนาคม 
๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

๓๖. นำยณรงค์  รัตนำนกุลู  จ ำนวน ๑ เรือ่ง 
ปัญหาการน ากัญชาและกัญชงไปใช้ในทางที่ผดิ กระทรวงสาธารณสุข 

๓๗. นำยค ำนูณ  สิทธิสมำน  จ ำนวน ๑ เรื่อง 
นโยบายเติมเงนิ ๑๐,๐๐๐ บาท ใส่ Digital Wallet ๑. นายกรฐัมนตร ี

๒. ประธานกรรมการการเลอืกตั้ง  
๓๘. นำยจเด็จ  อินสว่ำง  จ ำนวน ๑ เรื่อง 

การจดัระเบียบสงัคมแก่ผู้ใชแ้รงงานต่างชาติที่เขา้มาท างาน 
ในประเทศไทย 

นายกรฐัมนตร ี

๓๙. นำยก ำพล  เลิศเกียรติด ำรง  จ ำนวน ๑ เรื่อง 
การเชือ่มโยงทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ กระทรวงคมนาคม 

๔๐. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บญุส่ง  ไข่เกษ  จ ำนวน ๑ เรื่อง 
การแก้ไขปญัหาน้ าทว่มน้ าแล้งของจงัหวัดตราด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๔๑. นำยถนัด  มำนะพันธุ์นิยม  จ ำนวน ๑ เรื่อง 
บุหรีไ่ฟฟ้าเป็นสนิค้าผดิกฎหมาย 
 

นายกรฐัมนตร ี



๑๗ 
 

สมำชกิวุฒิสภำ - ประเด็นข้อหำรือ หน่วยงำนที่ส่งเรื่อง 
๔๒. นำยชำญวิทย์  ผลชีวนิ  จ ำนวน ๑ เรื่อง 

กีฬาเอเชียนเกมส ์ นายกรฐัมนตร ี
๔๓. พลเรือเอก ฐนิธ  กิตตอิ ำพน  จ ำนวน ๑ เรื่อง 

การอนุรักษโ์บราณสถานไม่ให้มีการรื้อถอนหรือถูกท าลาย นายกรฐัมนตร ี
๔๔. นำยวิวรรธน์  แสงสุรยิะฉัตร  จ ำนวน ๑ เรื่อง 

สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย อนัเปน็สิทธิขัน้พื้นฐาน
ตามมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐   

เป็นเรื่องการพิจารณาพิพากษา 
อรรถคดขีองศาล 

๔๕. พันต ำรวจตรี ยงยุทธ  สำระสมบัติ  จ ำนวน ๑ เรือ่ง 
การเร่งรดักฎหมายการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด นายกรฐัมนตรี  

๔๖. นำยณรงค์  อ่อนสอำด จ ำนวน ๑ เรื่อง 
ปัญหาการถ่ายโอนบุคลากรของสถานีอนามัย 
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชนิี (สอน.)  
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.)  
กระทรวงสาธารณสุข ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวดั (อบจ.) 

รองนายกรฐัมนตร ี 
(นายสมศกัดิ ์ เทพสุทนิ) 

๔๗. นำยปิยพันธุ์  นิมมำนเหมินท์  จ ำนวน ๑ เรื่อง 
การขบัขีร่ถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร ๑. นายกรฐัมนตร ี

๒. กระทรวงคมนาคม 
๓. กรุงเทพมหานคร 

๔๘. นำยวีระศักดิ์  ภูครองหิน  จ ำนวน ๑ เรื่อง 
เกาะกลางถนนบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔  
สายกาฬสินธุ ์- ช่องจอม 

กระทรวงคมนาคม 

 
  ทั้งนี้ กลุ่มงานนโยบายและข้อมูล ส านักงานประธานวุฒิสภา ได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน  
ตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา จ านวน ๑๓ ครั้ง ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 



 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 



๑๘ 

 

ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามข้อปรึกษาหารือก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) วันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

ล าดับ 
สมาชกิวุฒิสภา 

ผู้ขอปรึกษาหารือ 
เร่ือง 

การด าเนินการ 
(ส่งเร่ืองไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

ความคืบหน้า 
(หน่วยงานแจ้งผลการพิจารณา 
ลงวันที่/ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ) 

การติดตาม 
(เลขที่หนังสือ ลงวันที)่ 

๑ นายออน กาจกระโทก  การสอบครูผู้ช่วยส่งผลกระทบ 
ต่อคุณภาพการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ  
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๒๖๗๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖   

หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ  
ด่วนท่ีสุด ที่ ศธ ๐๑๐๐.๑/๒๔๙๒  
ลงวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ 

หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ที่ สว ๐๐๐๑/๓๐๗๔  
ลงวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖   

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๒๖๗๖ 
ลงวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

หนังสือกระทรวงการอดุมศึกษา     
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ด่วนท่ีสุด ที่ อว ๐๒๑๓/๑๗๕๙๕  
ลงวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๖ 

หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ที่ สว ๐๐๐๑/๓๐๗๓   
ลงวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

๒ นายรณวริทธิ์  ปริยฉัตรตระกูล ปัญหาน  าในเขื่อนมีปริมาณน้อย 
ส่งผลต่อน  าเพื่อการอุปโภคบริโภค  
และการเกษตร 

ประธานกรรมการทรัพยากรน  าแหง่ชาติ  
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๒๖๘๑ 
ลงวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖   

หนังสือส านักงานทรัพยากรน  าแหง่ชาติ  
ดว่นท่ีสุด ที่ นร ๑๔๐๗/ ๗๒๗๒  
ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ 

- 
 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๒๖๗๗ 
ลงวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    
ที่ กษ ๐๑๐๐/๑๐๐๓๙  
ลงวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ 

หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ที่ สว ๐๐๐๑/๓๐๗๕   
ลงวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

๓ นายสุรเดช  จิรัฐิตเิจรญิ การเก็บเงินค่าใช้น  าบาดาล 
จากการเกษตร 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๒๖๗๘ 
ลงวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖  

หนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
ด่วนท่ีสุด ที่ ทส ๐๗๐๒/๒๒๔๔  
ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖  

หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ที่ สว ๐๐๐๑/๓๐๗๖   
ลงวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

๔ พลเอก เลิศรัตน์  รตันวานิช แนวทางการประเมินภาษีท่ีดิน 
และสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

กระทรวงการคลัง  
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๒๖๗๙ 
ลงวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖  

หนังสือกระทรวงการคลัง  
ด่วนท่ีสุด ที่ กค ๐๑๐๒/๑๑๗๐๒  
ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

- 

กระทรวงมหาดไทย 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๒๖๘๐ 
ลงวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท ๐๘๐๘.๓/๑๖๒๘๙  
ลงวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๖ 

- 

๑๘ 



๑๙ 

 

ล าดับ 
สมาชกิวุฒิสภา 

ผู้ขอปรึกษาหารือ 
เร่ือง 

การด าเนินการ 
(ส่งเร่ืองไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

ความคืบหน้า 
(หน่วยงานแจ้งผลการพิจารณา 
ลงวันที่/ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ) 

การติดตาม 
(เลขที่หนังสือ ลงวันที)่ 

๕ นายมณเฑียร บุญตัน การเรยีกคืนเงินจากกองทุนส่งเสรมิ 
และพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ  
โดยไม่เป็นธรรม        

กระทรวงการคลัง 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๒๖๘๐ 
ลงวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖  

หนังสือกระทรวงการคลัง  
ด่วนท่ีสุด ที่ กค ๐๑๐๒/๑๑๑๑๙  
ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

- 

๑๙ 



๒๐ 

 

การด าเนินงานตามขอ้ปรกึษาหารือของสมาชกิวุฒสิภา 
การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมยัสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) วันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖  

 
๑. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายออน กาจกระโทก  
  ชื่อเรื่อง   : การสอบครูผู้ชว่ยส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา 
 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดให้มีการ

สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมีการสอบภาค ก ความรู้ความสามารถ
ทั่วไป และภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มีเขตพ้ืนที่การศึกษาเปิดสอบ  
จ านวน ๒๐๕ แห่ง มีต าแหน่งว่าง จ านวน ๗,๘๑๓ ต าแหน่ง และมีผู้สมัครสอบ ๑๗๒,๐๒๖ คน  
แต่มีผู้สอบผ่านภาคทั้งภาค ก และภาค ข จ านวน ๔๒,๙๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๕๙ ถือได้ว่า
มีผู้สอบผ่านน้อยกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เช่น จังหวัดอุบลราชธานี เขต ๒ มีผู้สมัครสอบ ๑,๓๔๗ คน  
สอบผ่าน ๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๗ หรือจังหวัดอุบลราชธานี เขต ๑ มีผู้เข้าสอบ ๗๒๐ คน  
มีผู้สอบผ่าน ๒๐ คน นอกจากนี้ สาขาวิชาเอกประถมวัยไม่มีผู้สอบผ่าน และสาขาวิชาเอกภาษา
เวียดนามในพ้ืนที่จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวล าภูไม่มีผู้สอบผ่านเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ เขตพ้ืนที่
การศึกษาได้ว่าจ้างให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ต่าง ๆ เป็นผู้ด าเนินการออกข้อสอบ จึงขอตั้งข้อสังเกต ดังนี้            

      (๑) ผู้ เข้าสอบจบการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  
และสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ออกข้อสอบ แต่ในการสอบครั้งนี้มีผู้สอบผ่านน้อย แสดงให้เห็นถึงคุณภาพ
การศึกษาในระดับ อุดมศึกษาของประเทศไทยก าลังตกต่ า     

      (๒) การเปิดสอบต าแหนง่ครูผู้ช่วยและบุคลากรทางการศึกษา มีผู้สมัครสอบ 
๑๗๒,๐๒๖ คน ซึ่งผู้เข้าสอบเสียค่าใช้จ่ายจ านวนมาก และท าให้สูญเสียงบประมาณในการจัดสอบ
เป็นจ านวนมากเช่นกัน  

      (๓) เมื่อมีผู้สอบผ่านต าแหน่งครูผู้ช่วยน้อย สถานศึกษาที่จะบรรจุครู 
ในต าแหน่งสาขาวิชาเอกต่าง ๆ ย่อมท าให้หาครูมาบรรจุยากมากขึ้น  และได้ครูที่มีความรู้
ความสามารถไม่ตรงกับความต้องการ ส่งผลถึงคุณภาพทางการศึกษา         

      ดังนั้น จึงขอหารือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้             
      ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ควรทบทวนหลักเกณฑ์การสอบผ่าน ภาค ก และภาค ข 
จากร้อยละ ๖๐ เป็นร้อยละ ๕๐     

      ๒. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มี
การวางแผนในการจัดการสอนคณะครุศาสตร์ และศึกษาศาสตร์อย่างไร เพ่ือให้นักศึกษาที่จบการศึกษา
มีคุณภาพที่ดีขึ้น และในการออกข้อสอบของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ให้มีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน     

  การส่งเรื่อง  : ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
          หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๒๖๗๕ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖  
      ๒. รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิัย และนวตักรรม 
          หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๒๖๗๖ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖   
 



๒๑ 

 

 ผลการพิจารณา : ส่วนราชการแจ้งผลการพิจารณา จ านวน ๒ หน่วยงาน ดังนี  
      ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ 

ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๑๐๐.๑/๒๔๙๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารือ
ดังกล่าว สรุปความว่า คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย โดยค านึงถึงคุณภาพของผู้เรียน และประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ  
เป็นส าคัญ ซึ่งหลักเกณฑ์ที่ก าหนดให้ผู้ผ่านภาค ก และภาค ข ต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละหกสิบ มีเจตนารมณ์เพ่ือเป็นการคัดกรองบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน 
การสอน มีจิตวิญญาณความเป็นครู มาบรรจุและแต่งตั งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

      นอกจากนี  การก าหนดเกณฑ์การตัดสินข้างต้น เป็นการก าหนดเกณฑ์
เช่นเดียวกับการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส านักงาน ก.พ.  
และการสอบ แข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ของกรุงเทพมหานคร       

        ๒. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มี
หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๑๓/๑๗๕๙๕ 
ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารือดังกล่าว สรุปความดังนี      

        ๒.๑ ประเด็นข้อสังเกตที่ ๑ “ผู้เข้าสอบจบการศึกษาจากสถาบนั 
อุดมศึกษาในไทย และสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ออกข้อสอบ แต่ในการสอบครั งนี มีผู้สอบผ่านน้อย 
แสดงให้เห็นถึงคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทยก าลังตกต่ า”    

  สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) ชี แจงว่า ได้ร่วมกับเลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการพิจารณาทบทวนการก าหนด
มาตรฐานการสอบคัดเลือกให้ครอบคลุมไปถึงการควบคุมมาตรฐานของข้อสอบและหลักเกณฑ์ 
ที่เหมาะสมต่อไป    

       ๒.๒ ประเด็นข้อสังเกตที่  ๒ “การเปิดสอบต าแหน่งครูผู้ช่วย 
และบุคลากรทางการศึกษา มีผู้สมัครสอบ ๑๓๐,๐๐๐ คน ซึ่งผู้เข้าสอบเสียค่าใช้จ่ายจ านวนมาก  
และท าให้สูญเสียงบประมาณในการจัดสอบเป็นจ านวนมากเช่นกัน” ส.ค.ศ.ท. จะร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพิจารณาคะแนนจากการสอบคัดเลือก
เพ่ือบรรจุเข้ารับราชการครู และจะได้แจ้งสถาบันอุดมศึกษาที่มีคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์
ปรับปรุงการผลิตบัณฑิตครูให้ตรงกับประเด็นที่ยังบกพร่องต่อไป  

       ๓.๓ ประเด็นข้อหารือที่ ๑ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ในฐานะประธานกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ควรทบทวนหลักเกณฑ์การสอบ
ผ่านภาค ก. และภาค ข. จากร้อยละ ๖๐ เป็น ร้อยละ ๕o” หลักเกณฑ์การสอบผ่านภาค ก  
และ ภาค ข ร้อยละ ๖๐ มีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากภาค ก เป็นการสอบวัดความสามารถทั่วไป 
๒๐๐ และภาค ข เป็นการสอบวัดมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ๒๐๐ คะแนน 
(มาตรฐานความรู้ในเนื อหาวิชาที่สอน หรือวิชาเอก ๑๐๐ คะแนน มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการ
จัดการเรียนการสอน ๗๕ คะแนน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒๕ คะแนน) ซึ่งเป็นองค์ความรู้ส าคัญ
ส าหรับข้าราชการครูที่ต้องมีความถูกต้อง แม่นย าและเข้มแข็ง เพ่ือเป็นต้นแบบ  



๒๒ 

 

       ๔.๔ ประเด็นข้อหารือที่ ๒ “อว. ได้มีการวางแผนในการจัดการ
สอนคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์อย่างไร เพ่ือให้นักศึกษาที่จบการศึกษามีคุณภาพที่ดีขึ น  
และในการออกข้อสอบ ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ให้มีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน” ที่ประชุมอธิบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ได้น าเสนอข้อมูล ดังนี        

        (๑) ประเด็นที่ ๑ การวางแผนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั ง ๓๘ แห่ง มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะมาตั งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยที่ผลิตครูทั่วประเทศ มีจ านวน ๑๑๓ แห่ง โดยกลุ่มมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏทั่วประเทศมีจ านวน ๓๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๖๓ ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยใหญ่ 
ที่ท าหน้าที่ในการผลิตครู ดังนั น กลุ่มราชภัฏทั ง ๓๘ แห่ง จึงได้ร่วมมือกันพัฒนาโมเดลการผลิต 
และพัฒนาครูฐานสมรรถะขึ น ตั งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน มีกระบวนการพัฒนาตั งแต่  
Input Process Output and Outcome และระหว่างทางมีการก ากับติดตาม ทั ง Formative 
Assessment and Summative Assessment มีการติ ดตามผลและปรับปรุ งอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง 
จนสามารถพัฒนาโมเดลการผลิตและพัฒนาครูได้สมบูรณ์แบบ ซึ่งผลจากการขับเคลื่อนโมเดล 
การผลิตและพัฒนาครูส่งผลให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั ง ๓๘ แห่ง สอบบรรจุครูผู้ช่วย 
ในรอบปีที่ผ่านมาสูงกว่าระดับประเทศ โดยผลการสอบบรรจุภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ทั ง ๓๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๗๕ ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศคือ ๒๕.๕๙                                                     

        (๒) ประเด็นที่  ๒ การออกข้อสอบในครั งนี  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน (สพฐ.) ได้จัดให้มหาวิทยาลัยร่วมเสนอ TOR ซึ่งมีมหาวิทยาลัย
หลายแห่งออกข้อสอบ ประกอบด้วย ๑๘ คลัสเตอร์ และอีก ๑ ส านักบริหารการศึกษาพิเศษ  
โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ออกข้อสอบทั งหมด ๑๑ คลัสเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สุราษฎร์ธานี 
อุดรธานี อุบลราชธานี เชียงใหม่ และเชียงราย) จ านวน ๕ คลัสเตอร์ และมหาวิทยาลัยของรัฐ 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร) 
จ านวน ๒ คลัสเตอร์ ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยท าการออกข้อสอบเอง ท าให้ประเด็นเรื่องข้อสอบ 
กระบวนการบริหารจัดการสถานที่สอบ การคุมสอบ รวมถึงความพร้อมของสนามสอบต่าง ๆ  
มีมาตรฐานที่แตกต่างกัน ดังนั น การสอบควรพิจารณาการใช้ข้อสอบชุดเดียวกันและสอบพร้อมกัน 
ทั งประเทศ และหน่วยงานในการออกข้อสอบควรเป็นหน่วยงานเดียว เพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกัน 

 การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๒๗๒๙  
          ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖  
      ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๕๒๒ 
       ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖   
      ๓. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๗๔๐  
          ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖  
 การติดตาม  : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๐๗๔  
             ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖  
      ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๐๗๓   
             ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖  
 
 



๒๓ 

 

๒. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายรณวริทธิ์  ปริยฉัตรตระกูล  
  ชื่อเรื่อง   : ปัญหาน  าในเขื่อนมีปริมาณน้อยส่งผลต่อน  าเพ่ือการอุปโภคบริโภค  

และการเกษตร  
 ประเด็นข้อหารือ : จากการลงพ้ืนที่ศึกษาดูงาน ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ 

วุฒิสภา ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือติดตามสถานการณ์น้ า พบข้อมูลภาพรวมปริมาณน้ าในเขื่อน 
ทั่วประเทศ ดังนี้  

      ๑. ไม่มีเขื่อนทีม่ีปรมิาณน้ าอยู่ในระดบัร้อยละ ๘๑ ขึ้นไป  
      ๒. เขื่อนที่มีปริมาณน้ าอยู่ในระดับร้อยละ ๕๑ - ร้อยละ ๘๐ จ านวน 

๑๒ แห่ง  
      ๓. เขื่อนที่มีปริมาณน้ าอยู่ในระดับร้อยละ ๓๑ - ร้อยละ ๕๐ จ านวน 

๑๔ แห่ง   
      ๔. เขื่อนที่มีปริมาณน้ าอยู่ในระดับต่ ากว่าร้อยละ ๓๐ จ านวน ๙ แห่ง 

โดยใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีปริมาณน้ าต้นทุนสะสม จ านวน ๑๖,๘๔๘ ล้านลูกบาศก์เมตร ในขณะที่ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีปริมาณน้ าต้นทุนสะสม จ านวน ๑๔,๖๖๘ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
มีปริมาณ น้ าต้นทุนน้อยกว่า ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ อยู่จ านวน ๒,๑๘๐ ล้านลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ดี  
เขื่อนทั่วประเทศยังสามารถรองรับปริมาณน้ าได้อีก จ านวน ๓๗,๗๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตร อนึ่ง  
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นปีที่จะต้องเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนีโญ (EL Nino) ซึ่งฝนจะตกน้อยลง  
ส่งผลให้ปริมาณน้ าต้นทุนที่จะกักเก็บไว้เพ่ือน ามาใช้ในฤดูแล้งมีปริมาณน้อย คณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา จึงมีความห่วงใยว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จะมีปริมาณน้ าไม่เพียงพอ
ส าหรับการอุปโภคและบริโภค และในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ อาจจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าได้   
และปัจจุบันพบว่ายังมีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ า ดังนั้น จึงขอสอบถามไปยังคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (กนช.) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าได้มีแผนงานและมาตรการรองรับ
การขาดแคลนน้ า ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว หรือไม่ อย่างไร               

  การส่งเรื่อง  : ๑. ประธานกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ  
            หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๒๖๘๑ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖  
      ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
            หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๒๖๗๗ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : ส่วนราชการแจ้งผลการพิจารณา จ านวน ๒ หน่วยงาน ดังนี  
      ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีหนังสือกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๑๐๐/๑๐๐๓๙ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณา  
สรุปความดังนี         

      ปัจจุบันการบริหารจัดการน  าอยู่ในช่วงฤดูฝนปี ๒๕๖๖ ได้ด าเนินการ
ตาม ๑๒ มาตรการรับมือฤดูฝนปี ๒๕๖๖ (คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖) 
การจัดสรรน  าได้มีการปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปริมาณน  าต้นทุนในอ่างเก็บน  า 
เพ่ือสนับสนุนการใช้น  าในกิจกรรมต่าง ๆ โดยอาศัยน  าฝนเป็นหลักและสนับสนุนน  าชลประทานเสริม
ในช่วงต้นฤดูฝนหรือช่วงที่เกิดฝนทิ งช่วง และมีแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน  า (ฤดูฝน) 
ปี ๒๕๖๖ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน  าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบัน
สถานการณ์น  า ในอ่างเก็บน  าขนาดใหญ่และขนาดกลาง มีปริมาตรน  าอ่างเก็บน  า ๔๑,๗๒๔ ล้าน



๒๔ 

 

ลูกบาศก์เมตร  คิดเป็นร้อยละ ๕๕ (ปริมาตรน  าใช้การได้ ๑๗,๗๘๔ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 
ร้อยละ ๓๔) ปริมาตรน  าอ่างเก็บน  า เทียบกับปี ๒๕๖๕ (๔๖,๔๗o ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 
ร้อยละ ๖๑) น้อยกว่าปี ๒๕๖๕ จ านวน ๔,๗๔๖ ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถรับน  าได้อีก ๓๔,๖๑๓ 
ล้านลูกบาศก์เมตร (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖) อ่างเก็บน  าขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน  า
มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของความจุอ่าง ปัจจุบันมีจ านวน ๑๓ แห่ง อ่างเก็บน  าขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน  า
ระหว่าง ร้อยละ ๓๑ – ๕๐ ของความจุอ่างเก็บน  า มีจ านวน ๑๕ แห่ง อ่างเก็บน  าขนาดใหญ่ที่มี
ปริมาณน  าน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๓๐ ของความจุอ่าง ปัจจุบันมีจ านวน ๗ แห่ง การบริหาร
จัดการน  าในลุ่มน  าเจ้าพระยามีปริมาณน  าอยู่ในเกณฑ์น้อย กรมชลประทานได้มอบหมายให้ส านักงาน
ชลประทาน/โครงการชลประทาน ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี แจงสร้างการรับรู้ให้
เกษตรกรได้รับทราบสถานการณ์และมีหนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด ๒๒ จังหวัดในลุ่มน  า
เจ้าพระยา เพ่ือขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรงดเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง
หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จ  ส าหรับการวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในปี ๒๕๖๖/๖๗ จะต้อง
พิจารณาวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ศักยภาพน  า ความเหมาะสม
ของพื นที่ พันธุ์ข้าว แนวโน้มการตลาด และโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลที่จะด าเนินการในช่วงฤดูแล้ง 
เพ่ือวางแผนการบริหาร จัดการน  า โดยจัดสรรน  าให้สอดคล้องกับปริมาณน  าต้นทุนในอ่างเก็บน  า  
โดยวางแผนการจัดสรรน  า เพ่ือใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ตามล าดับความส าคัญ ดังนี  เพ่ือการอุปโภค - 
บริโภค รักษาระบบนิเวศ ส ารองน  าไว้ส าหรับการใช้น  าในช่วงต้นฤดูฝน ส าหรับอุปโภค - บริโภค  
และรักษาระบบนิเวศ การเกษตร การอุตสาหกรรม พร้อมทั งก าหนดมาตรการด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับ
สถานการณ์ รวมถึงการงดเพาะปลูกข้าวนาปรังในลุ่มเจ้าพระยาและลุ่มแม่กลอง นอกจากนี   
กรมชลประทานได้มีแผนปฏิบัติการโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
และรองรับการขาดแคลนน  าในระยะสั น ระยะกลาง และระยะยาว โดยมีโครงการทั งสิ น ๙๓ โครงการ 
และมีพื นที่ชลประทาน ๒,๕๔o,๔๕๑ ไร่ โดยมีความจุเพ่ิมขึ น ๒,๔๗๔.๑๔ ล้านลูกบาศก์เมตร 
สามารถรองรับการใช้น  าทุกกิจกรรมในพื นที่ต่าง ๆ ที่เพิ่มในอนาคต 

     ๒. เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ ได้มีหนังสือส านักงาน
ทรัพยากรน  าแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๐๗/ ๗๒๗๒ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ แจ้งผล 
การพิจารณา ดังนี   

      ๒.๑ สทนช. ได้ติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอนโซอยู่ในสภาวะ
เอลนีโญก าลังอ่อนมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ นในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖ และจะมีก าลัง
อ่อนลงและต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๗ ท าให้ปัจจุบันมีปริมาณฝนสะสม 
ภาพรวมทั งประเทศ ต่ ากว่าค่าปกติ ร้อยละ ๑๖ 

      ๒.๒ ส าหรับมาตรการรองรับเพ่ือแก้ปัญหาระยะสั น และระยะกลาง 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เห็นชอบ ๑๒ มาตรการรับมือฤดูฝน ปี ๒๕๖๖ 
โดยปัจจุบันมีการด าเนินการ ดังนี   

      มาตรการที่  ๑ คาดการณ์พื นที่ เสี่ยงน  าท่วม พื นที่ เสี่ยงฝนทิ งช่วง 
ประเมินพื นที่เสี่ยงขาดแคลนน  าด้านเกษตร (นอกเขตชลประทาน) ประเมินพื นที่เสี่ยงขาดแคลนน  า
ด้านอุปโภคบริโภคเพ่ือผลิตน  าประปา 

      มาตรการที่ ๒ ปรับปฏิทินการเพาะปลูกข้าวทุ่งบางระก าและ ๑๐ ทุ่งลุม่ต่ า
เจ้าพระยาจัดหาบึงรับน  าเพ่ิม  



๒๕ 

 

      มาตรการที่ ๓ จัดท าแผนการบรหิารจดัการน  า เพื่อเฝ้าระวังและควบคุม
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ควบคุม เกณฑ์ปฏิบตัิการอ่างเก็บน  า  

      มาตรการที่ ๔ ตรวจสอบอ่างเก็บน  า อาคารควบคุมบังคับน  า ระบบ
ระบายน  าและสถานีโทรมาตร และซ่อมแซมอาคารชลศาสตร์ ความพร้อมสถานีโทรมาตรและสถานี
เตือนภัย ปรับปรุงแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน  า 

      มาตรการที่ ๕ เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักร เครื่องมือ พัฒนา
ระบบแสดงต าแหน่งเครื่องมือ/เครื่องจักรในพื นที่ประสบภัยใน Web application เพ่ือสนับสนุน 
การด าเนินงานการบริหารจัดการน  าในภาวะวิกฤต 

      มาตรการที่ ๖ ส ารวจพื นที่คันกั นน  าลุ่มน  าเจ้าพระยา ด้วยระบบ MMS 
และระบบ UAV ตรวจสอบคัน/ท านบ/พนังกั นน  า/ถนน 

      มาตรการที่ ๗ ก าจัดผักตบชวา ขุดลอกคลอง ลอกท่อระบายน  า 
      มาตรการที่ ๘ ด าเนินการโครงการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุศูนย์ส่วนหน้า 

และการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชน ๖ แห่ง (จังหวัดเชียงราย ขอนแก่น เพชรบุรี 
ยะลา ลพบุรี และปราจีนบุรี) 

      มาตรการที่ ๙ ก่อสร้างแหล่งน  าในไร่นานอกเขตชลประทาน ก่อสร้างถัง
เก็บน  าใส 

      มาตรการที่ ๑๐ ฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมในการจัดการ 
ลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย และฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความร่วมมือของชุมชนให้ปลอดภัย 
สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนให้ข้อมูลสถานการณ์  

      มาตรการที่ ๑๑ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์น  า 
การเตือนภัยสร้างการรับรู้ 

      มาตรการที่ ๑๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์น  า 
ประเมินสถานการณ์เพ่ือปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัย นอกจากนี ยังมีมาตรการรบัมอื
ฤดูฝนปี ๒๕๖๖ เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ ๓ มาตรการ ดังนี  

       มาตรการที่  ๑ จัดสรรน  า ให้ เป็นไปตามล าดับความส าคัญ 
ที่คณะกรรมการลุ่มน  าก าหนด (ตลอดช่วงฤดูฝน) 

       มาตรการที่ ๒ ควบคุมการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง (ตลอดช่วง
ฤดูฝน) 

       มาตรการที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น  า (ตลอดช่วงฤดูฝน) ได้แก่ 
       - การใช้น  าภาคการเกษตร 
       - การประหยัดน  าของหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน 
       - ลดการสูญเสียน  าในระบบประปาและระบบชลประทาน 
     ๒.๓ ส าหรับแผนระยะยาว ประเทศไทยมีแผนแม่บทการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน  า ๒๐ ปี เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน  าของประเทศ 
ในระยะ ๒๐ ปี ซึ่งได้มีการน าปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาวิเคราะห์และก าหนด
แนวทางการพัฒนาภายใต้กรอบการพัฒนา ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) การจัดการน  าอุปโภคบริโภค  
๒) การสร้างความมั่นคงของน  าภาคการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) ๓) การจัดการน  าท่วม 
และอุทกภัย ๔) การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรน  า ๕) การบริหารจัดการ  



๒๖ 

 

      โดยแนวทางการแก้ไขปัญหาบรรเทาภาวะแห้งแล้งได้ถูกก าหนดในแผน
แม่บทด้านที่ ๒ การสร้างความมั่นคงของน  าภาคการผลิต เพ่ือรองรับเป้าหมายการพัฒนาการ
เศรษฐกิจ ลดความเสียหาย/เพ่ิมรายได้ในพื นที่เกษตร/เพิ่มการผลิตในพื นที่ที่มีน  ามั่นคงแล้ว โดยได้มี
การก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาและเป้าหมายในระยะ ๒๐ ปี ที่ส าคัญ ดังนี  

      - การจัดการด้านความต้องการบริหารจัดการน  าฤดูแล้งไม่เกินร้อยละ 
๘๐ ของน  าต้นทุน      

      - เพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหล่งน  า และระบบสง่น  าเดมิ 
      - การจัดหาน  าในพื นที่เกษตรน  าฝน ๒,๗๓๙ ล้าน ลบ.ม. พื นที่รับประโยชน์ 

๔.๗๒ ล้านไร่ 
      - พัฒนาแหล่งเก็บกักน  า ระบบส่งน  าใหม่ ๔,๕๐๕ ล้าน ลบ.ม. พื นที่รับ

ประโยชน์ ๔.๖๖ ล้านไร่ 
      - เพิ่มต้นทนุน  าในอ่างเก็บน  าและพื นที่เกษตรโดยปฏิบตักิารฝนหลวง 
 การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๒๗๓๐  
          ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 
      ๒ หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๗๓๙  
       ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖  
 การติดตาม  : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๐๗๕   
      ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖  
 
๓. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ  
  ชื่อเรื่อง   : การเกบ็เงนิค่าใชน้  าบาดาลจากการเกษตร  
 ประเด็นข้อหารือ : เนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Nino) ท าให้เกิดวิกฤตภัยแล้งในปี 

๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ โดยเกษตรกรในพื นที่เขตชลประทาน ซึ่งมีร้อยละ ๓๐ ของพื นที่การเกษตรทั งหมด 
จะได้รับการช่วยเหลือ แต่พื นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานซึ่งมีมากกว่า เกษตรกรจ าเป็นต้อง
ช่วยเหลือตนเองโดยการขุดบ่อกักเก็บน  า หากพื นที่อยู่ใกล้แหล่งน  าธรรมชาติก็สามารถสูบน  าผิวดนิมา
ใช้ได้ แต่หากไม่มีแหล่งน  าดังกล่าว จ าเป็นต้องขุดบ่อน  าบาดาล ซึ่งมีค่าใช้จ่ายไม่ต่ ากว่าหนึ่งแสนบาท 
ท่ีเกษตรกรต้องจ่ายและคุณภาพน  าบาดาล ไม่ดีเท่าน  าผิวดิน เพราะไม่มีแร่ธาตุสารอาหาร ทั งนี   
กรมทรัพยากรน  าบาดาล มีหลักเกณฑ์ข้อหนึ่งว่า การขุดเจาะน  าบาดาลต้องด าเนินการขออนุญาต 
แต่มีเงื ่อนไขว่ากรณีที ่ม ีระบบน  าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคผ่านพื นที ่การเกษตร 
เกษตรกรต้องเสียค่าใช้น  าบาดาล ลูกบาศก์เมตรละ ๓.๕๐ บาท แต่การประปาส่วนภูมิภาคเก็บค่าใช้
น  าบาดาลลูกบาศก์เมตรละ ๑๐ บาท ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีการลงทุน 
จึงต้องเรียกเก็บในราคาดังกล่าว โดยขอยกตัวอย่าง กรณีเกษตรกรมีพื นที่ปลูกทุเรียน จ านวน ๕ ไร่ 
ไร่ละ ๒๐ ต้น มีอัตราการใช้น  า ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หากเป็นน  าบาดาลจะจ่ายเงินในอัตรา 
๓๕๐ บาทต่อวัน หรือ ๑๐,๐๐๐ บาทตอ่เดือน นอกจากนี  ยังมีค่าปรับในกรณีท่ีเกษตรกรได้รบัใบแจง้
ยอดแล้วไม่ช าระภายใน ๑ เดือน ต้องเสียค่าปรับร้อยละ ๑๐ หากเกิน ๒ เดือน ต้องเสียค่าปรับ 
ร้อยละ ๒๐ หากเกิน ๓ เดือน คิดค่าปรับร้อยละ ๓๐ หากเกิน ๔ เดือน คิดเป็นสองเท่าของเงิน 
ค้างช าระ ถือเป็นการซ  าเติมและสร้างภาระให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก ทั งที่น  าบาดาลถือเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน  าบาดาลก็มิได้ลงทุนเหมือนการประปาส่วนภูมิภาคที่ต้องลงทุน



๒๗ 

 

หาแหล่งน  าที่มีคุณภาพเพื่อผลิตน  าประปาใหส้ามารถใช้ส าหรับอุปโภคบริโภคได ้เพราะเหตุใดจึงเรยีก
เก็บค่าน  าบาดาลลูกบาศก์เมตรละ ๓.๕๐ บาท จากเกษตรกร ดังนั น จึงขอเสนอว่าหากกรมทรพัยากร
น  าบาดาลต้องการเก็บเงินค่าใช้น  าบาดาล ควรเรียกเก็บจากการ ใช้ในครัวเรือนและโรงงาน
อุตสาหกรรมเพราะท าให้ประชาชนจ่ายเงินในราคาถูกกว่าการจ่ายให้กับการประปาส่วนภูมิภาค  
แต่ส าหรับภาคการเกษตรท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้น  าปริมาณมากโดยเฉพาะในฤดูแล้ง ควรยกเว้น 
การจัดเก็บค่าน  าบาดาลทุกกรณี      

  การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๒๖๗๘ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๗๐๒/๒๒๔๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารือดังกล่าว สรุปความดังนี      

      ๑. ตามพระราชบัญญัติน  าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติน  าบาดาล ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น  าบาดาลต้องช าระ
ค่าใช้น  าบาดาลและค่าอนุรักษ์น  าบาดาลตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ 
(พ.ศ. ๒๕๔๐) ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยกฎกระทรวง ฉบับที่  ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติน  าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดเก็บ 
น  าบาดาล ดังนี  

           ๑.๑ การก าหนดอัตราการใช้น  าบาดาล ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร 
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร 
และจังหวัดนครปฐม อัตราลูกบาศก์เมตรละ ๘.๕๐ บาท และในเขตท้องที่จังหวัดอื่น อัตราลูกบาศก์
เมตรละ ๓.๕๐ บาท 

           ๑.๒ การค านวณค่าใช้น  าบาดาล ให้ค านวณตามปริมาณน  าที่ใช้ คือ 
ตามปริมาณน  าที่วัดได้จากเครื่องวัดปริมาณน  า หรือตามปริมาณน  าบาดาลสูงสุดที่ก าหนดไว้ 
ในใบอนุญาตใช้น  าบาดาลในกรณีที่ยังไมได้ติดตั งเครื่องวัดปริมาณน  า หรือด้วยเหตุอื่นใด 

          ๑.๓ ในท้องที่ที่มีน  าประปาใช้ จัดเก็บค่าใช้น  าบาดาลทุกราย 
ทุกประเภท โดยไม่มีการลดหย่อน หรือยกเว้น  

         ๑.๔ ในท้องที่ที่ ไม่มีน  าประปาใช้ การจัดเก็บค่าใช้น  าบาดาล 
ในประเภทธุรกิจ จะได้รับการลดหย่อนค่าใช้น  าบาดาล โดยเก็บเพียงร้อยละ ๓ เฉพาะกรณีใช้ 
วัตถุดิบจากผลิตผลการเกษตรตามประเภทและชนิดที่รัฐมนตรีก าหนด หรือธุรกิจที่ไม่ใช้วัตถุดิบจาก
ผลิตผลการเกษตรตามประเภทและชนิดที่รัฐมนตรีก าหนดให้ได้รับการลดหย่อนค่าใช้น  าบาดาล   
โดยจัดเก็บร้อยละ ๗๕ ของปริมาณน  าบาดาลที่ใช้  

      ทั งนี  ส าหรับประเภทอุปโภคหรือบริโภคและเกษตรกรรม (เพาะปลูก)  
ได้รับการยกเว้นค่าใช้น  าบาดาลทุกราย ส่วนประเภทเกษตรกรรม (เลี ยงสัตว์) ยกเว้นค่าใช้น  าบาดาล 
เฉพาะในส่วนที่ไม่เกินวันละ ๕- ลูกบาศก์เมตร ส่วนที่เกินจะได้รับการลดหย่อนค่าใช้น  าบาดาล  
โดยเก็บเพียงร้อยละ ๓๐ ของปริมาณน  าบาดาลที่ใช้       

      ๒. ตามพระราชบัญญัติน  าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติน  าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขในการจัดเก็บค่าใช้น  าบาดาล ซึ่งตามกฎหมายดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติใดที่ก าหนด



๒๘ 

 

ยกเว้น หรือลดหย่อนค่าใช้น  าบาดาลให้กับผู้ได้รับใบอนุญาตใช้น  าบาดาล เพ่ือการเกษตรในท้องที่ 
ที่มีน  าบาดาลดังกล่าว สามารถด าเนินการได้โดยการแก้ไขกฏกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐)  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติน  าบาดาล  
พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยแก้ไขอัตราค่าใช้น  าบาดาลส าหรับการใช้น  าบาดาลเพ่ือการเกษตรให้มีอัตราลดลง 

 การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๒๗๓๑  
          ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 
      ๒ หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๔๔๔   
       ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖  
 การติดตาม  : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๐๗๖   
      ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
 
๔. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช  
  ชื่อเรื่อง   : แนวทางการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครอง 

    ส่วนท้องถิ่น  
 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจาก คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ได้เดินทาง

ไปศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งอาจมีการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง
ตามที่กฎหมายก าหนด โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ออกพระราชกฤษฎีกาก าหนดอัตราภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ ก าหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่ปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เป็นต้นไป แต่ตามบทบัญญัติในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ ได้ก าหนดให้การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า
หรือไม่ได้ท าประโยชน์ให้เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๐.๓ ของทุก ๓ ปี จึงท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแหง่ได้
เพ่ิมอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ในปี ๒๕๖๖ (เป็นปีที่ ๔  
ที่มีการเก็บภาษี) ขึ้นอีกร้อยละ ๐.๓ เป็นร้อยละ ๐.๖ ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
ซึ่งอาจจะขัดกับพระราชกฤษฎีกาก าหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ก าหนดให้
ใช้อัตราภาษีนี้ตั้งแต่ ปี ๒๕๖๕ เป็นต้นไป โดยไม่ได้ก าหนดให้เพิ่มอัตราการเก็บภาษีขึ้นในปีถัด ๆ 
ไป ดังนั้น จึงใคร่ขอให้วุฒิสภาส่งเรื่องนี้ให้กระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย พิจารณา 
เพื่อท าความเข้าใจในแนวทางการประเมินภาษีท่ีถูกต้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดต่อไป      

      การด าเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นของปี ๒๕๖๖ ซึ่งเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ส่งแบบประเมินไปให้กับผู้เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่แล้ว  
ท าให้มีสองมาตรฐานที่แตกต่างกัน เหตุผลที่เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นเป็นเพราะในช่วง ๒ – ๓ ปีที่ผ่านมา 
รัฐบาลได้อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตราพระราช
กฤษฎีกาจ านวนหลายฉบับ ทั้งเพ่ือแก้ไขปรับปรุงและเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ซึ่งเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย พิจารณาพระราชบัญญัตภิาษีท่ีดินและสิ่งปลกู
สร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบพระราชกฤษฎีกาเหล่านั้นแล้ว มีการตีความกฎหมายไม่ตรงกัน ท าให้มี
การเรียกเก็บภาษีที่ไม่ถูกต้อง ประเด็นที่หยิบยกขึ้นมานี้เป็นประเด็นปัญหาส าคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ที่เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติ มิใช่ 
มีเพียงเท่านี้ ยังมีประเด็นปัญหาอื่น ๆ อาทิ ความยุ่งยากในการประเมินภาษี ซึ่งต้องท าการประเมิน



๒๙ 

 

ใหม่ทุกปี เพราะมีปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนไป เช่น การเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสร้าง การปรับปรุงราคา
ประเมินที่ดิน โดยกรมธนารักษ์ได้มีการประกาศราคาประเมินที่ดินฉบับใหม่ของปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
นอกจากนี้ ยังมีสิ่งก่อสร้างหลายอย่างที่ไม่อยู่ในความหมายของบทนิยาม ค าว่า “สิ่งปลูกสร้าง”  
ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ เช่น หอส่งสัญญาณของบริษัทโทรคมนาคม ท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถจัดเก็บภาษีจากบริษัทโทรคมนาคมได้ ทั้งที่ในอดีตสามารถจัดเก็บ
ภาษีได้ เป็นต้น   

      อนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เคยตอบชี้แจงว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 
เป็นปีที่ ๕ ของการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ จะต้องมีการ
พิจารณาทบทวนประเด็นปัญหาต่าง ๆ จากการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งรวมถึงอัตราภาษี
แบบต่าง ๆ จ านวน ๔ ชนิด ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ ยังไม่เกิดความเป็นธรรม และท าให้
การบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ซึ่งตราขึ้นใช้บังคับแทนกฎหมายเดิมที่ถูกยกเลิกไป ได้แก่ ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรากฎหมายที่มุ่งประสงค์ให้ลดความ
เหลื่อมล้ า โดยจัดเก็บภาษีเพ่ิมขึ้นจากภาคธุรกิจหรือคนมีฐานะทางเศรษฐกิจดีมาเฉลี่ยให้กับ  
การพัฒนาท้องถิ่น จึงได้มีการมอบหน้าที่จัดเก็บภาษีในส่วนนี้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  การส่งเรื่อง  : ๑. รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั  
             หนงัสือวฒุิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๒๖๗๙ ลงวันที ่๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖  
      ๒. รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย 
             หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๒๖๘๐ ลงวันที ่๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ผลการพิจารณา : ส่วนราชการแจง้ผลการพิจารณา จ านวน ๒ หนว่ยงาน ดังนี   
      ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือกระทรวงการคลัง  

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๑๐๒/๑๑๗๐๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารือ
ดังกล่าว สรุปความว่า           

      ๑. คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดอัตราภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ ก าหนดอัตราภาษีที่ดินส าหรับใช้ในการจัดเก็บภาษีตั งแต่ปีภาษี  
พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป แต่ตามบทบัญญัติมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเริ่มใช้ตั งแต่ปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ก าหนดให้การเก็บภาษีที่ดิน ส าหรับที่ดินหรือสิ่ง
ปลูกสร้างที่ทิ งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพให้เรียกเก็บภาษีเพ่ิมขึ น ร้อยละ 
๐.๓ ของทุก ๓ ปีภาษี จึงท าให้ อปท.บางแห่งได้เพ่ิมอัตราภาษีที่ดินที่ทิ งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท า
ประโยชน์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (เป็นปีที่ ๔ ที่มีการเก็บภาษี) ขึ นอีกร้อยละ ๐.๓ เป็นร้อยละ ๐.๖ ซึ่งอาจ
ขัดกับ พ.ร.ฎ. ก าหนดอัตราภาษีฯ ที่ก าหนดให้ใช้อัตราภาษีตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวตั งแต่ปี  
พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป โดยไม่ได้ก าหนดให้เพ่ิมอัตราการเก็บภาษีขึ นในปีถัด ๆ ไป ซึ่งส านักงาน
เศรษฐกิจการคลังมีความเห็นว่า มาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนดอัตราเพดานส าหรับการจัดเก็บภาษีที่ดิน ตามประเภทการใช้ประโยชน์ 
ดังนี  (๑) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อย
ละ ๐.๑๕ (๒) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ ๐.๓ 
(๓) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจาก (๑) หรือ (๒) ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ ๑.๒ 
(๔) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ให้มีอัตราภาษี  
ไม่เกินร้อยละ ๑.๒ ส าหรับอัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีในปัจจุบันเป็นไปตามอัตราที่ก าหนด 



๓๐ 

 

ใน พ.ร.ฎ. ก าหนดอัตราภาษีฯ ซึ่งเป็นอัตราภาษีเดิมที่ใช้จัดเก็บภาษีที่ดิน ตั งแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เป็นต้นมา     

      ๒. รัฐบาลได้อาศัยอ านาจตามพระราชบญัญตัิภาษีท่ีดนิและสิ่งปลูกสรา้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๒  ตราพระราชกฤษฎีจ านวนหลายฉบับ เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 
ประกอบด้วย (๑) การตรา พระราชกฤษฎีกาเพ่ือลดภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท  
ตามมาตรา ๕๕ เช่น พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. ๒๕๖๓  
และพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยลดภาษี
ในอัตราร้อยละ ๙๐ ของจ านวนภาษีที่ค านวณได้ เพ่ือบรรเทาภาระให้แก่ประชาชน (๒) การตรา 
พระราชกฤษฎีกาเพ่ือก าหนดอัตราการจัดเก็บภาษี ตามมาตรา ๓๗ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แก่ พ.ร.ฎ. ก าหนดอัตราภาษีฯ เพ่ือก าหนดอัตราภาษี 
ที่ใช้ส าหรับการจัดเก็บภาษี ดังนั น พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวข้างต้น จึงมีวัตถุประสงค์ในการลด 
ภาษีที่ดินเพ่ือช่วยบรรเทาภาระภาษีให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่เป็นผู้เสียภาษีที่ดิน    

       ในกรณีที่ อปท. มีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี หรือการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๑ ก าหนดให้มี
คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
กรรมการ มีหน้าที่และอ านาจในการให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการ
จัดเก็บภาษีของ อปท. ในจังหวัด นอกจากนี  มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๙ แห่ง
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ยังก าหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน มีหน้าที่และอ านาจในการวินิจฉัย
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี ให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดเก็บ และการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒     

      ๓. ความยุ่งยากในการประเมินภาษีของ อปท. ซึ่งต้องท าการประเมิน
ภาษีใหม่ทุกปี เพราะมีปัจจัยปรับเปลี่ยนไป เช่น การเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสร้าง การปรับปรุงราคา
ประเมินที่ดิน เป็นต้น โดยกรมธนารักษ์มีการประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
ฉบับใหม่ของปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งส านักงานเศรษฐกิจการคลังมีความเห็น ดังนี  

       ๓.๑ พระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดให้คณะกรรมการประจ าจังหวัดก าหนดราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
ที่ตั งอยู่ในเขตจังหวัด พร้อมทั งจัดท าบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และให้ประกาศบัญชี
ราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ทุกรอบ ๔ ปี ทั งนี  การปรับปรุงราคาประเมินทุนทรัพย์
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ราคาประเมินทุนทรัพย์สะท้อนราคาที่แท้จริงของที่ดิน 
หรือสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ ในที่ดิน ราคาวัสดุก่อสร้างและค่าจ้างแรงงานที่ใช้ในการก่อสร้าง 
สิ่งปลูกสร้าง และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงเพ่ือก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ส าหรับ
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เกิดขึ นใหม่ ซึ่งการค านวณราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างที่จะน ามา 
ใช้เป็นฐานในการค านวณภาษี หมวด ๒ ของระเบียบของคณะกรรมการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่ ๒ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๘  
จึงได้ก าหนดให้หักค่าเสื่อมเป็นร้อยละของราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้างทั งหมดตามอายุ 
ของสิ่งปลูกสร้างและประเภทสิ่งปลูกสร้างด้วยเพื่อสะท้อนราคาของสิ่งปลูกสร้างให้เป็นปัจจุบัน   



๓๑ 

 

       ๓.๒ ส าหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรมธนารักษ์ 
หรือส านักงานธนารักษ์พื นที่ แล้วแต่กรณีจะมีการจัดส่งบัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน  
สิ่งปลูกสร้าง ที่เป็นห้องชุดให้แก่ อปท. เพ่ือใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่ง อปท. 
สามารถน าราคาประเมินทุนทรัพย์ดังกล่าวมาค านวณมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ือเป็นฐานในการ
ค านวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ อย่างไรก็ดี ปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับ 
กรมที่ดิน และกรมธนารักษ์อยู่ระหว่างจัดท าโครงการบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือพัฒนาระบบ
บริหารจัดการข้อมูลการจัดเก็บภาษี และรายได้อื่นของ อปท. ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ อปท. ได้รับ
ข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ น  

     ๔. สิ่งปลูกสร้างหลายอย่างที่ไม่อยู่ในความหมายของบทนิยามค าว่า  
“สิ่งปลูกสร้าง” ตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ เช่น หอส่งสัญญาณของ บริษัท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) ท าให้ อปท. ไม่สามารถจัดเก็บภาษีจาก บริษัท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ได้  
ทั งที่ในอดีตสามารถจัดเก็บภาษีได้ เป็นต้น ซึ่งส านักงานเศรษฐกิจการคลังมีความเห็น ดังนี  

      ๔.๑ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ มีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาในการจัดเก็บ
ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ซึ่งมิได้ก าหนดค านิยามของสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ไว้ ท าให้มีปัญหาในการตีความว่า 
สิ่งปลูกสร้างลักษณะใดที่เป็นสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ที่จะต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน เช่น  
เสาไฟฟ้า เสาสัญญาณ เป็นต้น และอาจไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษี ด้วยเหตุนี  
พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ จึงได้มีการก าหนดค านิยามของสิ่งปลูกสร้างไว้อย่างชัดเจน โดยในชั นการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. .... ครั งที่ ๒๔ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้มีการแปรญัตติ ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับค านิยาม 
“สิ่งปลูกสร้าง” ไว้ โดย “สิ่งปลูกสร้าง” ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือส่วนควบที่ส าคัญที่มีลักษณะ 
เป็นเครื่องจักรกลไก เครื่องกระท า หรือเครื่องก าเนิดสินค้า หน่วยการผลิต รวมทั งโครงสร้าง 
และส่วนประกอบของหน่วยการผลิต และการตกแต่งและอุปกรณ์เครื่องใช้ของสิ่งปลูกสร้าง รวมทั ง 
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า เครื่องก าเนิดพลังงาน เสาสัญญาณอินเตอร์เน็ต ไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างตามบทนิยาม 
ในการค านวณภาษีจึงไม่ได้น าสิ่งเหล่านี มาค านวณภาษีแต่ประการใด  

      ๔.๒ ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ 
มีนาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการฯ ได้ให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าในประเด็นเรื่องค านิยามของ  
“สิ่งปลูกสร้าง” ตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ มีความหมายต่างจากสิ่งปลูกสร้างตาม
กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยต้องเป็นโรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น 
ที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้  หรือที่ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรม 
หรือพาณิชยกรรม ดังนั น จุดรับส่งสัญญาณกังหันลม แผงโซล่าเชลล์ จึงไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.บ. 
ภาษีที่ดินฯ แต่กรณีที่จอดรถซึ่งมีหลังคา มีลักษณะเป็นการติดตั งไว้ถาวรและมีสภาพเป็นโรงเรือน 
ที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ จึงเป็นสิ่งปลูกสร้างตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินฯ  

     ๕. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เคยตอบชี แจงว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 
เป็นปีที่ ๕ ของการบังคับใช้ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ จะต้องมีการทบทวนประเด็นปัญหาต่างๆ จากการ
บังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งรวมถึงอัตราภาษีแบบต่าง ๆ จ านวน ๔ ชนิด ที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี  ยังไม่เกิดความเป็นธรรม และท าให้การบังคับใช้กฎหมายฉบับนี  ซึ่งตราขึ นใช้บังคับ



๓๒ 

 

แทนกฎหมายเดิมที่ถูกยกเลิกไป ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบ ารุงท้องที่ ไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการตรากฎหมายที่มุ่งประสงค์ให้ลดความเหลื่อมล  า  โดยจัดเก็บภาษีเพ่ิมขึ นจาก 
ภาคธุรกิจหรือคนมีฐานะทางเศรษฐกิจดีมาเฉลี่ยให้กับการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้มีการมอบหน้าที่ 
การจัดเก็บภาษีในส่วนนี ให้แก่ อปท. ส าหรับรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินฯ เป็นรายได้ของ อปท.  
ที่ไม่ต้องน าส่งเป็นรายได้ของรัฐบาล อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยได้มีการ
ประสานงานร่วมกันเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินฯ รวมถึงติดตามปัญหาอุปสรรคต่างๆ  
มาอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลดังกล่าวจะน ามาใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ. 
ภาษีที่ดินฯ ซึ่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดให้ต้องมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายอย่างน้อยทุก ๕ ปี 
นับแต่วันที่กฎหมายนั นมีผลใช้บังคับ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์  
เพ่ือให้ได้ข้อมูลหรือความคิดเห็นจากผู้ซึ่งมีสิทธิหรือหน้าที่หรือได้รับผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใช้
กฎหมาย เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงกฎหมายให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ นต่อไป 
ทั งนี  จะมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินฯ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗  

      ๒. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
๐๘๐๘.๓/๑๖๒๘๙ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารือดังกล่าว สรุปความ
ดังนี             

       ๒.๑ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งประเมินภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด เห็นว่า        

     ๒.๑.๑ มาตรา ๓๗ วรรคหนึ ่ง  แห่งพระราชบัญญัติภาษีที ่ด ินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนดเพดานอัตราภาษีส าหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ตามประเภทการใช้ประโยชน์ ดังนี  (๑) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 
ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ ๐.๑๕ ของมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (๒) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
ที ่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ให้มีอัตราภาษีไม่เกิน ร้อยละ ๐.๓ ของมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
 (๓) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ท่ีใช้ประโยชน์อื่นนอกจาก (๑) หรือ (๒) ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ ๑.๒ 
ของมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และ (๔) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ งไว้ว่างเปล่า หรือไม่ได้ท า
ประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ ๑.๒ ของมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  
โดยอัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บจริงในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๔ จะเป็นไปตามบทเฉพาะกาล 
มาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งก าหนดให้ ๒ ปีแรก 
ของการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างให้ใช้อัตราภาษีตามมูลค่าของฐานภาษี ดังนี  (๑) ที่ดินหรือ
สิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม อัตราภาษีร้อยละ ๐.๐๑ – ๐.๑ ของมูลค่า
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (๒) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย อัตราภาษีร้อยละ 
๐.๐๒ – ๐.๑ ของมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (๓) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจาก 
(๑) และ (๒) อัตราภาษีร้อยละ ๐.๓ – ๐.๗ ของมูลค่าที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง และ (๔) ที่ดินหรือ 
สิ่งปลูกสร้างที่ทิ งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพอัตราภาษี  ร้อยละ ๐.๓ – ๐.๗  
ของมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ส าหรับอัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บในปีพ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  
จะเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดอัตราภาษีทีด่ินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งออกโดยอาศัย
อ านาจตามมาตรา ๓ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยยังคง
อัตราภาษีตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒     



๓๓ 

 

      ๒.๑.๒ มาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ งไว้วา่งเปล่าหรอืไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
เป็นเวลา ๓ ปีติดต่อกันให้เรียกเก็บภาษีส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในปีที่ ๔ เพ่ิมขึ นจากอัตราภาษี
ที่จัดเก็บตามมาตรา ๓๗ (๔) ในอัตราร้อยละ ๐.๓ และหากยังทิ งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์
ตามควรแก่สภาพอีกเป็นเวลาติดต่อกัน ให้เพ่ิมอัตราภาษีอีกร้อยละ ๐.๓ ในทุก ๓ ปี แต่อัตราภาษี 
ที่ เสียรวมทั งหมดแล้วต้องไม่เกินร้อยละ ๓ ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวให้อ านาจองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในการเรียกเก็บภาษีจากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ งไว้ว่างเปล่า  หรือไม่ได้ท าประโยชน์
ตามควรแก่สภาพในอัตราที่เพ่ิมขึ นจากอัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมาตรา ๓๗ (๔) และมาตรา 
๙๔ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือมาตรา ๓๗ วรรคห้า  
แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาก าหนด
อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนั น กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ งไว้ว่างเปล่า 
หรือไม่ได้ท าประโยชน์ ตามควรแก่สภาพเป็นเวลา ๓ ปีติดต่อกัน ตั งแต่ปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 
และในปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวยังคงเป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ งไว้ 
ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจเรียกเก็บภาษี
ในอัตราที่เพ่ิมขึ นอีกร้อยละ ๐.๓ เป็นร้อยละ ๐.๖ ตามมาตรา ๓๗ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาก าหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. ๒๕๖๔ การปรับอัตราการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ นดังกล่าวจึงไม่ขัดกับพระราชกฤษฎีกาก าหนด
อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔       

      ๒.๒ ในช่วง ๒ – ๓ ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้อาศัยอ านาจตามพระราชบญัญตัิ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตราพระราชกฤษฎีกาจ านวนหลายฉบับ ทั งนี  เพ่ือแก้ไข
ปรับปรุงและเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็น 
ผู้บังคับใช้กฎหมายมีการตีความกฎหมายไม่ตรงกัน ท าให้มีการเรียกเก็บภาษีที่ไม่ถูกต้อง เห็นว่า      

      ๒.๒.๑ พระราชบัญญัติภาษีที ่ด ินและสิ ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. ๒๕๖๒  
เป็นกฎหมายใหม่ที่น ามาใช้จัดเก็บภาษีแทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบ ารุงท้องที่ ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งอาจยังไม่เข้าใจตัวบทกฎหมาย และมีการตีความกฎหมายแตกต่างกัน 
ดังนั น กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจ าทุกปี รวมถึงในกรณีที่มีการตรากฎหมายล าดับรอง ซึ่งออกโดย
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒      

      ๒.๒.๒ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ยังได้
ก าหนดกระบวนการในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีปัญหาเกี่ยวกับ
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถขอค าปรึกษาหรือค าแนะน าจากคณะกรรมการภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด และคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้  และเมื่อ
คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด  หรือคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้างได้มีค าวินิจฉัย ค าปรึกษา หรือค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและการปฏิบัตติาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒๕๖๒ แล้ว จะแจ้งค าวินิจฉัย ค าปรึกษาหรือค าแนะน า
ดังกล่าวมายังกระทรวงมหาดไทยเพ่ือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ  ตามมาตรา ๑๖ 
และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒  



๓๔ 

 

     ๒.๓ ความยุ่งยากในการประเมินภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งต้องท าการประเมินภาษีใหม่ทุกปี เพราะมีปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนไป เช่น การเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสร้าง 
การปรับปรุงราคาประเมินที่ดิน เป็นต้น โดยกรมธนารักษ์ได้มีการประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ของปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เห็นว่า มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดให้ใช้มูลค่าทั งหมดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามราคา
ประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ที่คณะอนุกรรมการประจ าจังหวัดก าหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่กรมธนารักษ์หรือส านักงานธนารักษ์พื นที่แล้วแต่กรณี 
จัดส่งให้เป็นฐานในการค านวณภาษี ประกอบกับมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการประเมินราคา
ทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดให้กฎหมายใดที่อ้างถึงราคาประเมินทุนทรัพย์ 
คณะกรรมการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ และคณะอนุกรรมการประจ าจังหวัด ตามประมวล
กฎหมายที่ดินให้ถือว่ากฎหมายนั นอ้างถึงราคาประเมินทุนทรัพย์ คณะกรรมการ และคณะกรรมการ
ประจ าจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี  ดังนั น การก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 
หรือห้องชุด จึงต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์แห่งรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ก าหนดให้คณะกรรมการประจ า
จังหวัดประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างทุกรอบสี่ปี  โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ตามรอบบัญชี 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๙ เป็นฐานในการค านวณภาษี ส าหรับการค านวณราคาประเมินทุนทรัพย์ 
สิ่งปลูกสร้าง ตามข้อ ๒๒ ของระเบียบของคณะกรรมการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่ ๒ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๓๘ 
ก าหนดให้หักค่าเสื่อมเป็นร้อยละของราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้างทั งหมดตามอายุของ  
สิ่งปลูกสร้างและประเภทสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งการปรับปรุงราคาประเมินที่ดิน และการหักค่าเสื่อมราคา
ประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง เพ่ือต้องการสะท้อนราคาของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เป็นปัจจุบัน  
จึงอาจท าให้เกิดความยุ่งยากในการประเมินภาษ ี        

      ๒.๔ สิ่งปลูกสร้างหลายอย่างที่ไม่อยู่ในความหมายของบทนิยามค าว่า 
“สิ่งปลูกสร้าง”ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เช่น  
หอส่งสัญญาณของบริษัท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถ
จัดเก็บภาษีจากบริษัท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ได้ ทั งที่ในอดีตสามารถจัดเก็บภาษีได้ เป็นต้น 
เห็นว่า มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนดนิยามค าว่า 
“สิ่งปลูกสร้าง” หมายความว่า โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ที่บุคคลอาจเข้าอยู่
อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือที่ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม  
และให้หมายความรวมถึงห้องชุดหรือแพที่บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรือที่มีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ด้วย 
ประกอบกับคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในการประชุมครั งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้ให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าในประเด็นเรื่องค านิยามของ “สิ่งปลูกสร้าง”  
ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีความหมายต่างจาก 
สิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายวา่ด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดนิ โดยต้องเป็นโรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสรา้ง 
อย่างอื่นที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้  หรือที่ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการ



๓๕ 

 

อุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม ดังนั น จุดรับส่งสัญญาณ กังหันลม แผงโซล่าเชลล์ จึงไม่ใช่สิ่งปลูกสร้าง
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างไรก็ตาม ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ 
การจัดเก็บภาษี ตามข้อ ๓ และข้อ ๔ เป็นกรณีเดียวกันกับที่กระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานปัญหา
อุปสรรคเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประจ าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้รายงานปัญหาอุปสรรคดังกล่าว 
ให้กระทรวงการคลังและคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
ด้วยแล้ว ทั งนี  กระทรวงมหาดไทยจะได้น าประเด็นปัญหาอุปสรรคไปประกอบการพิจารณาหารือ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ในการประเมินผลสัมฤทธิข์องพระราชบญัญัตภิาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรา้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงกฎหมายให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น
ต่อไป   

 การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๒๗๓๒  
          ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 
      ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๕๖   
          ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 การติดตาม  : - 
 
๕. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายมณเฑียร  บุญตัน  
  ชื่อเรื่อง   : การเรียกคืนเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

    โดยไม่เป็นธรรม        
 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

พ.ศ. ๒๕๕๐   มาตรา ๒๔ (๒) ได้ก าหนดแหล่งที่มาของเงินในกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีติ
คนพิการ ว่าเงินกองทุนประกอบด้วย เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ทั้งนี้ ให้รัฐบาลจัดสรรให้เพียงพอ 
แก่การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แต่ปรากฏว่ารัฐบาลไม่เคยจัดสรรเงินอุดหนุนให้กองทุน
มาโดยตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในขณะเดียวกันแหล่งที่มาของเงินอีกแห่งหนึ่งคือ มาจากสถาน
ประกอบการหรือนายจ้างภาคเอกชนที่ไม่จ้างงานคนพิการตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  
ซึ่งกฎกระทรวงฉบับปัจจุบันก าหนดให้ผู้ประกอบการที่มีคนงานตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไปต้องจ้างงาน
คนพิการหนึ่งคน กรณีนี้ท าให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการเอกชนจ านวนหนึ่งน าส่งเงิน  
เข้ากองทุน ท าให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีรายได้โดยเฉลี่ยสองพันล้านบาท
ต่อปี           

     อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังได้ผลักดันให้มีกฎหมายกองทุนหมุนเวียน 
ซึ่งก าหนดให้ทุนหมุนเวียนต่าง ๆ รวมถึงกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสามารถ 
มีเงินสะสมสูงสุดได้ไม่เกินจ านวนที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาการก าหนดจ านวนเงินสะสมสูงสุด  
และการน าทุนหรือผลก าไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑  
และกระทรวงการคลังได้ก าหนดให้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่อยู่สูงกว่า
สัดส่วนของเงินที่จะสามารถสะสมสูงสุดได้จะต้องน าส่งคืนคลัง ซึ่งมีข้อสังเกตว่าเงินเกือบทั้งหมด  
ในกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนั้น เป็นเสมือนเงินเดือนค่าจ้างของคนพิการ  
ซึ่งมาจากการที่นายจ้างที่ไม่พร้อมจะจ้างงานคนพิการยอมน าส่งเงินสมทบเข้ากองทุนตามกฎหมาย  
และกองทุนนี้มีวัตถุประสงค์เฉพาะว่าดว้ยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แต่เมื่อรัฐบาล



๓๖ 

 

ได้ออกพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้ก าหนดให้กองทุนต่าง ๆ รวมทั้ง
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  อยู่ ในข่ายที่สามารถมีเงินสูงสุดได้ไม่เกิน 
ตามที่พระราชกฤษฎีกาก าหนด จะต้องจ่ายเงินคืนให้กระทรวงการคลัง จึงเป็นกรณีที่น่าสงสัยว่า  
มีความชอบธรรมหรือไม่ ในการบรรจุกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้อยู่ในข่าย 
ที่จะต้องจ่ายเงินส่วนเกินสูงสุดคืนให้คลัง เนื่องจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
มีวัตถุประสงค์เฉพาะ มีแหล่งที่มาของเงิน ซึ่งเป็นเงินค่าจ้างคนพิการที่นายจ้างไม่ได้จ้างและจ่ายเงิน
สบทบแทน      

      ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โปรดทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
ซึ่งขณะนี้มีกองทุนที่พระราชกฤษฎีกาก าหนดว่าไม่ต้องจ่ายเงินคืนคลังแม้ว่าจะมีเงินสะสมเท่าใดก็ตาม 
ได้แก่ กองทุนประกันสังคม กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กองทุนเงินทดแทน และกองทุน  
การออมแห่งชาติ รวมถึงกองทุนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด โดยในระยะเริ่มแรก  
อาจขอให้คณะกรรมการ นโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ประกาศให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการได้รับการยกเว้นไม่ต้องจ่ายเงินคืนให้กระทรวงการคลัง ทั้งนี้เพราะที่มาของเงิน
เป็นที่ชัดแจ้งแล้วว่าเป็นเงินค่าจ้างคนพิการ อีกทั้ง วัตถุประสงค์ของกองทุนก็เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์ให้น าเงินไปใช้ประการอื่นแต่อย่างใด ในขณะที่
กระทรวง การคลังเร่งให้กองทุนหมุนเวียนทุกกองทุนใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเร่งรัด  
การใช้เงินไม่ให้มีเงินค้างจ่าย แต่กระทรวงที่เกี่ยวข้องกลับพยายามจ ากัดการใช้เงิน จึงเป็นสิ่งที่  
ย้อนแย้งกันเอง จึงขอให้มีการทบทวน โดยออกเป็นประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุน
หมุนเวียน ให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไม่ต้องน าส่งเงนิคืนให้กระทรวงการคลงั 
ตามเงื่อนไขข้างต้น และในระยะยาวขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เพ่ือแก้ไข  
ให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไม่ต้องจ่ายเงินคืนให้กระทรวงการคลังอีกต่อไป   

  การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
      หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๒๖๘๐ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖   
 ผลการพิจารณา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือกระทรวงการคลัง  

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๑๐๒/๑๑๑๑๙ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารือ
ดังกล่าว สรุปความว่า  

      ๑. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นทุนหมุนเวียน
ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และต้องถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา
การก าหนดจ านวนเงินสะสมสูงสุดและการน าทุนหรือผลก าไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็น
รายได้แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม อย่างไรก็ดี เนื่องจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการมีวัตถุประสงค์เฉพาะ มีแหล่งที่มาของเงิน (บางส่วน) มาจากเงินที่นายจ้าง  
หรือเจ้าของสถานประกอบการส่งเข้ากองทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ  
พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๒๔ (๕) นั น ไม่เข้าลักษณะเป็นทุนหมุนเวียนที่กฎหมาย
ก าหนดให้รายรับของทุนหมุนเวียนเป็นรายรับที่ได้รับจากสมาชิกหรือผู้ที่ เกี่ยวข้องเพ่ือให้ 
ทุนหมุนเวียนน ารายรับนั นไปจัดสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกหรือผู้ เกี่ยวข้อง 
ตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียนและจะต้องจ่ายคืนเมื่อครบก าหนดเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดไว้
ตามพระราชกฤษฎีกาการก าหนดจ านวนเงินสะสมสูงสุดและการน าทุนหรือผลก าไรส่วนเกินของทุน
หมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๓ (๕) ตามที่



๓๗ 

 

คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนได้มีมติในการประชุม ครั งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ 
เมษายน ๒๕๖๑ 

      ๒. การก าหนดจ านวนเงินสะสมสูงสุด (จ านวนเงินที่ทุนหมุนเวียนพึงมี 
ไว้ใช้จ่ายในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ส าหรับช่วงระยะเวลาหนึ่ง) ในแต่ละปีบัญชี หากกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเห็นว่า จ านวนเงินสะสมสูงสุดที่ค านวณได้ในรอบปีบัญชี ใด
จะไม่เพียงพอในการด าเนินงาน สามารถขอก าหนดจ านวนเงินสะสมสูงสุดเพ่ิมขึ นได้โดยต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ซึ่งเป็นการบริหารทุนหมุนเวียน
ให้มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง และเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
ของรัฐต่อไป 

 การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๒๗๒๓  
          ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 
      ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๔๔๕  
          ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖  
 การติดตาม  : - 
  

---------------------------------------------- 



๓๘ 
 

ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามข้อปรึกษาหารือก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

ล าดับ 
สมาชกิวุฒิสภา 

ผู้ขอปรึกษาหารือ 
เร่ือง 

การด าเนินการ 
(ส่งเร่ืองไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

ความคืบหน้า 
(หน่วยงานแจ้งผลการพิจารณา 
ลงวันที่/ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ) 

การติดตาม 
(เลขที่หนังสือ ลงวันที)่ 

๑ นายอนุศักดิ์  คงมาลัย   บทบาทของกระทรวงวัฒนธรรม 
ในยุคสังคมออนไลน ์

กระทรวงวัฒนธรรม 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๒๗๒๑ 
ลงวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

หนังสือกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
ที่ วธ ๐๕๐๖.๑๓/๔๓๕๗  
ลงวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

- 

๒ นายออน  กาจกระโทก  
 

คนท าความดีต้องมีที่ยืนในสังคม นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๒๗๑๐ 
ลงวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

หนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
ที่ นร ๐๔๐๔/๙๑๔๑  
ลงวันท่ี ๑๘ ตลุาคม ๒๕๖๖  

- 

๓ นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ 
 

การแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ 
หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ที่ สว ๐๐๐๑/๒๗๘๒ 
ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

หนังสือส านักงานทรัพยากรน  าแหง่ชาติ 
ด่วนท่ีสุด ที่ นร ๑๔๐๕/๖๗๖๕  
ลงวันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๖๖  

- 

๔ พลต ารวจตรี ปรัชญ์ชัย   
ใจชาญสุขกิจ   
 

การขับเคลื่อนการส่งเสรมิและพัฒนา 
การออกก าลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน
ให้เป็นวิถีชีวิต 

กระทรวงมหาดไทย 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๒๗๑๑ 
ลงวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนท่ีสุด ที่ มท ๐๒๑๑.๓/๑๖๘๕๔  
ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ 

- 

๕ นายเฉลา  พวงมาลยั   ๑. การจดัหลักสูตรการสอน 
    วิชาซ่อมเรือเฟอรร์ี่ (Ferry)  
    ขนาดใหญ่ จังหวัดภูเก็ต  
    จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี ่ 
    ในวิทยาลัยเทคนิค 
๒. การตั งศึกษาธิการภาค ๓  
 จังหวัดราชบุร ี

กระทรวงศึกษาธิการ 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๒๗๑๓ 
ลงวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

๑. หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ  
    ด่วนท่ีสุด ที่ ศธ ๐๑๐๐.๑/๒๕๖๗  
    ลงวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ 
๒. หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ  
    ด่วนท่ีสุด ที่ ศธ ๐๑๐๐.๑/๒๖๕๖  
    ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ 

- 

๓๘ 



๓๙ 
 

การด าเนินงานตามขอ้ปรกึษาหารือของสมาชกิวุฒสิภา 
การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๔ (สมยัสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 
 
๑. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายอนุศักดิ์  คงมาลัย   
  ชื่อเรื่อง   : บทบาทของกระทรวงวัฒนธรรมในยุคสังคมออนไลน์ 
 ประเด็นข้อหารือ : โดยที่ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทในการด ารงชีวิต

ของประชาชนเปน็อย่างมาก มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการสื่อสารที่ทันสมัย ท าให้การส่งข้อมูลตา่ง ๆ 
เป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงทุกพื นที่ แต่อย่างไรก็ตาม การสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็วอาจท าให้
การแสดงความคิดเห็นหรือข้อมูลข่าวสารที่ส่งออกไปซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ (Fake News) 
เ พ่ือคุกคามและสร้างความแตกแยกให้กับสังคมสามารถเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน  
โดยเฉพาะในกรณีผู้ที่แสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อมูลเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในแวดวงสังคม  
และสื่อสารมวลชนได้น าข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ (Fake News) นั น ไปเผยแพร่ก็จะท าให้เกิด 
ความแตกแยกของคนในสังคมได้เป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น กรณีการยืนเคารพธงชาติหรือ  
การยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมี ที่ปัจจุบันถูกน ามาวิพากษ์วิจารณ์อย่างแพร่หลายในแง่มุม 
เชิงสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งอาจส่งผลให้ประเทศไทยสูญเสียอัตลั กษณ์ของคนไทยได้  
ดังนั น จึงขอปรึกษาหารือไปยังกระทรวงวัฒนธรรมว่า ได้มีนโยบายและแนวทางในการสื่อสาร 
ที่เน้นการดูแลเกี่ยวกับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของประเทศไทย เช่น ภาษาไทย การกราบไหว้  
การแต่งกาย ศิลปะไทย ดนตรีไทย และการละเล่นพื นบ้านของไทย อย่างไรบ้าง ทั งนี  เพ่ือให้สังคมไทย
เกิดการสื่อสารที่สร้างสรรค์น าไปสู่สังคมที่มีความสันติและเป็นอารยะต่อไป 

  การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
      หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๒๗๑๒ 
      ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖  
 ผลการพิจารณา : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้มีหนังสือกรมส่งเสริม

วัฒนธรรม ที่ วธ ๐๕๐๖.๑๓/๔๓๕๗ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารือ
ดังกล่าว สรุปความว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีนโยบายและแนวทางในการสื่อสารที่เน้นการดูแล
เกี่ยวกับเอกลักษณ์ของประเทศไทยด้านต่าง ๆ ดังนี   

       ๑. ด้านภาษาไทย ได้แก่ การจัดกิจกรรมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๖๖ 

       ๒. ด้านมารยาทไทยและมารยาทในสังคม (การกราบไหว้) ได้แก่  
การจัดท าหนังสือมารยาทไทย มารยาทในสังคม การจัดฝึกอบรมให้ความรู้และเสริมสร้างค่านิยม  
ด้านมารยาทไทย และแนวปฏิบัติทางสังคม การจัดกิจกรรมการประกวดผลงานสร้างสรรค์  
เพ่ือรณรงค์ ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย และการให้การอุดหนุนงบประมาณแก่ภาคีเครือข่าย
สื่อสารมวลชนรูปแบบต่าง ๆ เ พ่ือด าเนินการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับค่านิยม 
อันพึงประสงค์ 

       ๓. ด้านการแต่งกาย ได้แก่ การจัดพิมพ์หนังสือ “การรณรงค์ส่งเสริม 
การใช้ผ้าไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” การจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทย
สู่สากล (THAI TEXTILES TREND BOOK) และการจัดโครงการพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
ผ้าไทยสู่สากล 



๔๐ 
 

       ๔. ด้านดนตรี ไทย ได้แก่  การจัดกิจกรรมการประกวดดนตรีและ 
การแสดงพื นบ้านถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี และการจัดกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซนต์  

       ๕. ด้านการละเล่นพื นบ้านของไทย ได้แก่ การจัดพิมพ์หนังสือ “การเล่น
ของไทย เล่มที่ ๒” 

  การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๒๘๗๓ 
           ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖  
       ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๑๙๔ 
           ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖      
 การติดตาม  : - 
 
๒. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายออน  กาจกระโทก    
  ชื่อเรื่อง   : คนท าความดีต้องมีที่ยืนในสังคม 
 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่ องจากเมื่ อวันที่  ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ได้รับมอบหมาย 

จากคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เพ่ือมอบเกียรติบัตรและเงินจ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท  
ให้แก่นายวุฒิศักดิ์ มั่งคั่ง นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม และนายปรีชา  
แก้วเงิน พลเมืองดี ซึ่งได้กระท าคุณงามความดีที่สมควรได้รับการยกย่อง กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้เกิดเหตุนักท่องเที่ยว พ่อ แม่ ลูก ประสบอุบัติเหตุจมน  าบริเวณแก่งตาเบิ ม  
หลังวัดช านาญรังสรรค์ ต าบลสาริกา อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยนายวุฒิศักดิ์ฯ 
และนายปรีชาฯ ได้พบเห็นเหตุการณ์ จึงตัดสินใจเข้าช่วยเหลือจนครอบครัวดังกล่าวรอดชีวิต  
ซึ่งจากเหตุการณ์นี ท าให้นายปรีชาฯ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือจมน  าและหยุดหายใจ แต่ได้รับ  
การปฐมพยาบาลปั๊มหัวใจจนปลอดภัย ส่วนนายวุฒิศักดิ์ฯ มีอาการส าลักน  าจนท าให้ติดเชื อ 
ในกระแสเลือดและเลือดเป็นกรด ต้องเข้าพักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลนครนายกเป็นระยะเวลาหนึ่ง
และปัจจุบันได้กลับเข้าเรียนตามปกติแล้ว จากกรณีดังกล่าวขอแสดงความขอบคุณส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ส านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี  นครนายก และหน่วยงานภาคเอกชนต่าง ๆ ที่ได้ให้ก าลังใจ 
แสดงความชื่นชมโดยมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พลเมืองดี ตลอดจน
ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ที่สอนให้เด็กเป็นคนดีของสังคม นอกจากนี   
ขอสะท้อนไปยังสื่อมวลชนว่าเรื่องราวดี ๆ ของเยาวชนที่เป็นตัวอย่างที่ดีน่ายกย่องของสังคม 
สื่อมวลชนกลับไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร และไม่มีการน าเสนอข่าวเป็นวงกว้าง แต่กลับให้ความสนใจ
น าเสนอข่าวบุคคลที่กระท าผิดและฝ่าฝืนกฎระเบียบของสังคมอย่างต่อเนื่อง ดังนั น จึงขอเสนอ  
ความคิดเห็นไปยังนายกรัฐมนตรีว่าควรพิจารณาตั งหน่วยงานเพ่ือดูแล ส่งเสริมและสนับสนุน  
หรือจัดสวัสดิการให้กับบุคคลที่ประกอบคุณงามความดีดังเช่นบุคคลทั งสองที่กล่าวมาข้างต้น  
ทั งนี  เพื่อให้คนดีมีที่ยืนและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม และมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพต่อไป 

  การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๒๗๑๐ 
       ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 
 



๔๑ 
 

  ผลการพิจารณา : ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ที่ นร ๐๔๐๔/๙๑๔๑ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารือดังกล่าว 
สรุปความว่า นายกรัฐมนตรีรับทราบข้อปรึกษาหารือข้างต้น และมีบัญชามอบหมายหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาและรายงานผลเกี่ยวกับข้อปรึกษาหารือดังกล่าว โดยให้รองนายกรัฐมนตรี  
ที่เกี่ยวข้องก ากับติดตามการด าเนินการ 

  การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๒๘๖๘ 
           ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖  
       ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๑๔ 
           ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
 การติดตาม  : - 
 
๓. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ  
  ชื่อเรื่อง   : การแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง 
  ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological 

Organization : WMO) ได้ประกาศการเริ่มต้นของปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Niño) ซึ่งเป็น
ปรากฏการณ์ภูมิอากาศครั งใหญ่ที่จะส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยใกล้พื นผิวโลกเพ่ิมสูงขึ น มีสภาพอากาศ  
ที่รุนแรงเกิดขึ นทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยมีการคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะต้องเผชิญกับปรากฏการณ์
เอลนีโญในอนาคตอันใกล้ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาฝนทิ งช่วงเป็นเวลานาน 
และปัญหาความแห้งแล้งอย่างรุนแรง ดังนั น จึงขอปรึกษาหารือไปยังส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ 
(สทนช.) ถึงการเตรียมการเพ่ือรับมือสภาพปัญหาความแห้งแล้งที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ดังกล่าว ดังนี  

       (๑) สทนช. ได้มีการประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนีโญ
ที่จะเกิดขึ นกับประเทศไทยหรือไม่ มีระยะเวลายาวนานเพียงใด ตลอดจนได้มีการวางมาตรการ 
แก้ไขปัญหา ทั งมาตรการระยะสั น ระยะกลาง และระยะยาว ไว้หรือไม่ อย่างไร 

       (๒) สทนช. ได้วางแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการ โดยใช้มาตรการ/
โครงการ ที่จะต้องด าเนินการก่อสร้าง หรือโครงการที่ไม่ต้องด าเนินการก่อสร้าง เพ่ือใช้ด าเนินการ
แก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง ตลอดจนการประเมินความต้องการน  าและการบริหารจัดการไว้อย่างไร  

       (๓) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน  า ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๘๐) ได้มีการก าหนดแนวทางการแก้ไขบรรเทาภาวะแห้งแล้งไว้อย่างไร เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นวา่
ในระยะยาวจะมีการวางกลยุทธ์ที่จะดูแลและแก้ไขภาวะความแห้งแล้งอย่างมีเป้าหมายถึงระดับพื นที่
ชุมชนต่อไป 

       (๔) พระราชบัญญัติทรัพยากรน  า พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๒ ได้ก าหนดให้ 
“คณะกรรมการลุ่มน  า” จัดท าแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน  าแล้งไว้แล้ว จึงขอสอบถามถึงความคืบหน้า
ของแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน  าแล้ง รวมทั งเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งดังกล่าว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื นที่ห่างไกล  

        (๕) สทนช. ได้มีการวางแผนงานระยะเร่งด่วน รวมทั งมาตรการที่สามารถ
แก้ไขปัญหาความแห้งแล้งต่อพื นที่ชุมชนได้ทันทีหรือไม่ อย่างไร 

 



๔๒ 
 

  การส่งเรื่อง  : เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ 
       หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๒๗๘๒  
      ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖  
  ผลการพิจารณา : ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ ได้มีหนังสือส านักงานทรัพยากรน  า

แห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๐๕/๖๗๖๕ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ แจ้งผลการด าเนินการ 
โดยมีสาระส าคัญว่า    
     ๑. ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ (สทนช.) ได้ติดตามสถานการณ์น  า 
และปรากฏการณ์เอนโซ (ENSO) พบว่าตั งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ มีแนวโน้มเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะ
เอลนีโญ (El Niño) และจะยาวนานไปถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ส่งผลกระทบต่อปริมาณน  าฝน 
ที่ไหลเข้าแหล่งกักเก็บน  าในพื นที่ต่าง ๆ การบริหารจัดการน  ารายฤดูกาล และการวางแผนการจัดสรรน  า
ของกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับปริมาณน  าต้นทุน ดังนั น การบริหารจัดการน  ารายฤดูกาล 
ในช่วงฤดูฝน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงได้วางมาตรการรองรับเพ่ือแก้ไขปัญหาในระยะสั น โดยได้น า
มาตรการรับมือฤดูฝน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑๒ มาตรการ) เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 
๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ซึ่งที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีมติรับทราบและเห็นชอบ 
โดยมอบหมายให้หนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้งด าเนนิการตามมาตรการดังกล่าว ซึ่ง สทนช. ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการขับเคลื่อนในมาตรการที่ ๑ ๓ ๕ ๙ และ ๑๒ เพ่ือรองรับสถานการณ์เอลนีโญ 
(El Niño) ที่อาจส่งผลให้เกิดสถานการณ์ฝนทิ งช่วงและขาดแคลนน  า ทั งนี  จากการติดตามและ 
เฝ้าระวังสถานการณ์น  าและสถานการณ์เอลนีโญ (El Niño) อย่างใกล้ชิด สทนช. จึงได้เสนอมาตรการ
รับมือฤดูฝน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ิมเติม เพ่ือรองรับสถานการณ์เอลนีโญ (El Niño) (๓ มาตรการ)  
ต่อกองอ านวยการน  าแห่งชาติ (กอนช.) และที่ประชุม กอนช. เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖  
มีมติเห็นชอบมาตรการฯ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด  
โดยให้ สทนช. เสนอ ครม. เพ่ือทราบ และให้หน่วยงานถือปฏิบัติ และให้รายงานคณะกรรมการ
ทรัพยากรน  าแห่งชาติ (กนช.) เพื่อทราบ ดังนี  

       มาตรการที่ ๑ จัดสรรน  าให้เป็นไปตามล าดับความส าคัญที่คณะกรรมการ
ลุ่มน  าก าหนด (ตลอดช่วงฤดูฝน) 

       มาตรการที่ ๒ ควบคุมการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง (ตลอดช่วงฤดูฝน)  
     มาตรการที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น  า (ตลอดช่วงฤดูฝน) 

       ส าหรับการวางมาตรการแก้ไขปัญหาระยะยาวนั น ได้ก าหนดไว้ภายใต้
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน  า ๒๐ ปี ซึ่งได้มีการน าปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศมาวิเคราะห์และก าหนดแนวทางการพัฒนาในระยะเร่งด่วน ระยะสั น ระยะกลาง  
และระยะยาว ภายใต้กรอบการพัฒนา ๕ ด้าน ได้แก่ การจัดการน  าอุปโภคบริโภค การสร้างความมั่นคง
ของน  าภาคการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย การอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ระบบนิเวศทรัพยากรน  า และการบริหารจัดการ 

       ๒. สทนช. ได้วางแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการระหว่างการใช้
สิ่งปลูกสร้างและไม่ใช้สิ่งปลูกสร้าง เป็น ๓ มิติ ได้แก่ ด้านอุปสงค์ (Demand) ส่วนใหญ่จะเป็น
มาตรการไม่ใช้สิ่งปลูกสร้าง เช่น ก าหนดความต้องการใช้น  าในแต่ละภาคส่วนให้สอดคล้องกับ  
น  าต้นทุนที่มีอยู่ รวมทั งการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้เพ่ือลดการสูญเสีย ด้านอุปทาน (Supply) จะเป็นการ
จัดหาแหล่งน  าต้นทุนในพื นที่ที่มีศักยภาพการพัฒนา ซึ่งเมื่อด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะต้องใช้
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มาตรการด้านอุปสงค์ (Demand) มาใช้ในการบริหารจัดการแหล่งเก็บน  าต่อไป และด้านการบริหาร
จัดการ (Management) เป็นเรื่องของการใช้กลไก และเครื่องมือมาช่วยสนับสนุนการด าเนินงาน 
ทั งในด้านอุปสงค์  (Demand) และด้านอุปทาน (Supply) เ พ่ือให้ เกิดความสมดุลระหว่าง 
ความต้องการใช้น  าและน  าต้นทุนที่มีอยู่  เช่น การจัดท าแผนบริหารจัดการน  าในพื นที่ตนเอง  
การใช้กฎหมายเพ่ือควบคุมการใช้น  า และระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน  า เป็นต้น 

       ๓. การแก้ไขปัญหาบรรเทาภาวะแห้งแล้ง ได้ก าหนดในแผนแม่บทฯ 
ด้านที่ ๒ การสร้างความมั่นคงของน  าภาคการผลิต เพ่ือรองรับเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ  
ลดความเสียหาย เพ่ิมรายได้ในพื นที่การเกษตร และเพ่ิมผลผลิตในพื นที่ที่มีน  ามั่นคง โดยได้มีการ
ก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาและเป้าหมายในระยะ ๒๐ ปี ที่ส าคัญ ได้แก่ การจัดการด้านความต้องการ
บริหารจัดการน  าฤดูแล้งไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของน  าต้นทุน, การเพ่ิมประสิทธิภาพโครงการแหล่งน  า 
และระบบส่งน  าเดิม, การจัดหาน  าในพื นที่ เกษตรน  าฝน จ านวน  ๒,๗๓๙ ล้านลูกบาศก์เมตร  
พื นที่รับประโยชน์ ๔.๗๒ ล้านไร่, การพัฒนาแหล่งกักเก็บน  าและระบบส่งน  าใหม่ จ านวน ๔,๕๐๕ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร พื นที่รับประโยชน์ ๔.๖๖ ล้านไร่ และการเพ่ิมต้นทุนน  าในอ่างเก็บน  าและพื นที่เกษตร
โดยปฏิบัติการฝนหลวง 

       ๔. ความคืบหน้าของการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน  าแล้ง  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยสถาบันการศึกษาในพื นที่เป็นผู้ศึกษา และ สทนช. สนับสนุนด้านงบประมาณ  
ได้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือน ามาปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทด้านน  าในพื นที่ ซึ่งจะได้น าความคิดเห็นของประชาชน  
มาใช้ในการแก้ไขปัญหาให้ผู้ที่อยู่ในพื นที่ห่างไกลต่อไป ปัจจุบันการทบทวนจัดท าแผนป้องกัน 
และแก้ไขภาวะน  าแล้งมีความคืบหน้า ดังนี  

        - อยู่ระหว่างเสนอต่อคณะกรรมการลุ่มน  าและเสนอ กนช. เพ่ือพิจารณา
เห็นชอบ ได้แก่ ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ลุ่มน  าภาคใต้
ฝั่งตะวันตก ลุ่มน  าน่าน ลุ่มน  ายม ทะเลสาบสงขลา ลุ่มน  าชี ลุ่มน  ามูล และลุ่มน  าโขงตะวันออกเฉียงเหนอื   
      - อยู่ระหว่างจัดท าร่างแผนฯ ได้แก่ ลุ่มน  าเจ้าพระยา ลุ่มน  าสะแกกรัง  
ลุ่มน  าป่าสัก ลุ่มน  าท่าจีน ลุ่มน  าแม่กลอง ลุ่มน  าชายฝั่งทะเลตะวันออก ลุ่มน  าเพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ 
ลุ่มน  าสาละวิน ลุ่มน  าโขงเหนือ ลุ่มน  าปิง ลุ่มน  าวัง ลุ่มน  าบางปะกง และลุ่มน  าโตนเลสาป  

      ๕. การวางแผนงานมาตรการระยะเร่งด่วน คือ มาตรการรับมือฤดูฝน  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ิมเติม เพ่ือรองรับสถานการณ์เอลนีโญ ตามมติที่ประชุม กอนช. เมื่อวันที่ ๑๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๖ สทนช. ในฐานะฝ่ายเลขานกุาร กอนช. ได้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รบัทราบ 
และด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด พร้อมทั งจัดท าแผนปฏิบัติการตามภารกิจ 
ให้สอดคล้องกับมาตรการดังกล่าวและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการฯ  

       ในส่วนของการควบคุมการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องได้ขอความร่วมมือ
บูรณาการร่วมกับกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน  า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคุมการใช้น  า 
และล าเลียงน  าของลุ่มน  าเจ้าพระยาจากพื นที่ตอนบนมายังพื นที่ตอนล่าง ให้ เป็นไปตามแผน 
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในพื นที่ลุ่มน  าเจ้าพระยา ๑๘ จังหวัด พื นที่ ๒.๑๘๕ ล้านไร่  
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  การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๒๘๗๕ 
           ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
       ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๔๖๓ 
           ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
 การติดตาม  : - 
 
๔. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : พลต ารวจตรี ปรัชญ์ชัย  ใจชาญสุขกิจ   
  ชื่อเรื่อง   : การขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกก าลังกายและกีฬา 

     เพ่ือมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต 
 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากปลัดกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานอนุกรรมการ 

ประเด็นพัฒนาที่ ๒ ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งที่ประชุม 
มีมติให้ขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกก าลังกายและเพ่ือมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ด าเนินการตามมติดังกล่าว 
โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอคอยก ากับและติดตามอย่างต่อเนื่อง เพราะว่าการออกก าลังกาย
และกีฬาเพ่ือมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต มีความจ าเป็นต้องด าเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ทั งในระยะสั น
และระยะยาวเป็นเวลาติดต่อกัน ๑๐ ปีขึ นไป จึงจะท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นวิถีชีวิตได้ ในอดีต
สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ถูกขนานนามว่าเป็น “ผู้ป่วยแห่งเอเชีย” เนื่องจากคนจีนสูบฝิ่นเป็นจ านวนมาก 
ดังนั น ผู้น าของสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงเห็นความส าคัญในเรื่องการให้ประชากรสนใจ 
การออกก าลังกายและการกีฬา โดยได้กล่าวว่า “หากประชาชนจีนสุขภาพไม่แข็งแรง แล้วจะสู้ชาติใดในโลก” 
เพียงเวลาไม่นาน เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ค.ศ. ๒๐๐๘ (๐๘/๐๘/๒๐๐๘) สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ณ กรุงปักกิ่ง จึงแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาการออกก าลังกาย
และการกีฬาของประชาชน จะเป็นการพัฒนาคนและพัฒนาชาติได้อย่างยั่งยืน 

       จากหนังสือซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยมีไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 
ทุกจังหวัด ให้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องนั น เป็นการแสดงถึงวิสัยทัศน์ที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง  
จึงมีข้อเสนอแนะและประเด็นค าถาม ดังนี  

       ข้อเสนอแนะ 
       ปลัดกระทรวงมหาดไทยควรให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นประธาน

กรรมการกีฬาจังหวัดและมีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการ
กีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดการประชุมเพื่อวางแผนจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ อย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีชีวิต 

       ประเด็นค าถาม  
       ๑. กระทรวงมหาดไทยมีแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบการท างาน

หรือการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกก าลังกาย 
และกีฬาเพ่ือมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตในระดับจังหวัดให้เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแผนพัฒนา  
การกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) อย่างไร 

       ๒. กระทรวงมหาดไทยมีแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบการท างาน
ของคณะกรรมการกีฬาจังหวัด เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกก าลังกาย 
และกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตในระดับจังหวัด อย่างไร 
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  การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๒๗๑๑  
      ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖  
  ผลการพิจารณา : กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 

๐๒๑๑.๓/๑๖๘๕๔ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ แจ้งผลการด าเนินการโดยมีสาระส าคัญว่า 
กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งจังหวัดเพื่อด าเนินการ ดังนี  

       ๑. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะประธานกรรมการกีฬาจังหวัด 
ใช้กลไกคณะกรรมการกีฬาจังหวัด ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกก าลังกาย  
และกีฬาเพ่ือมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต โดยก าหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอย่างน้อย 
ไตรมาสละ ๑ ครั ง และขอให้ใช้แบบตรวจสอบการด าเนินงาน (Check List) การขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมและพัฒนาการออกก าลังกายและกีฬาเพ่ือมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตระดับจังหวัดเป็นกรอบ  
ในการด าเนินงาน 

       ๒. แต่งตั งคณะท างานดา้นการส่งเสริมและการพัฒนาการออกก าลังกาย
และกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตระดับจังหวัด เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการประจ าปี (พ.ศ. ๒๕๖๗) ด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายและกีฬา 
เพ่ือมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการและติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

       ๓. แจ้งให้นายอ าเภอให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนา 
การออกก าลังกายและกีฬาเพ่ือมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต โดยบูรณาการการขบัเคลื่อนการด าเนนิงาน ทั งกลไก 
การปกครองท้องที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื นที่เพ่ือให้มี 
การจัดกิจกรรมการออกก าลังกายและกีฬาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และมอบหมายคณะท างาน  
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการออกก าลังกายฯ ระดับจังหวัด ติดตามและสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
ของเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจ าอ าเภอ โดยบันทึกข้อมูลการรายงานด้านการออกก าลังกายและกีฬา 
ในพื นที่ ผ่านระบบสารสนเทศ sports.mots.go.th ตามแนวทางที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ก าหนด  

       ทั งนี  คณะอนุกรรมการประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนา 
การออกก าลังกายและกีฬาเพ่ือมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต ซึ่งมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน 
อนุกรรมการฯ ได้มีการประชุมเพื่อจัดท าแนวทางและแผนปฏิบัติการประเด็นการพัฒนาที่ ๒ฯ มาแล้ว 
จ านวน ๔ ครั ง  

       ๔. กระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ 
การท างานการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ และการท างานของคณะกรรมการกีฬาจังหวัด ดังนี  

        ๔.๑ ระยะแรก ให้คณะอนุกรรมการประเด็นพัฒนาที่ ๒ฯ จัดประชุม
เดือนละ ๑ ครั ง เพ่ือจัดท าแนวทางการด าเนินงาน และแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนา 
การออกก าลังกายและกีฬาเพ่ือมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต ระยะต่อมา ให้มีก ารประชุมอย่างน้อย 
ไตรมาสละ ๑ ครั ง เพ่ือติดตามและตรวจสอบการด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๗  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ฯ ทั งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

        ๔.๒ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการร่วม (ส านักงานปลัดกระทรวง 
การท่องเที่ยวและกฬีา กรมพลศึกษา การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ และ
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ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย) ร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการส่งเสริม 
และพัฒนาการออกก าลังกายและกีฬาเพ่ือมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต โดยบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศ 
ที่เกี่ยวข้องทั งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 

        ๔.๓ ก าหนดให้คณะอนุกรรมการประเด็นพัฒนาที่ ๒ฯ มีการลงพื นที่
ติดตามการด าเนินการในการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกก าลังกายและกีฬาเพ่ือมวลชน 
ให้เป็นวิถีชีวิตของคณะกรรมการกีฬาจังหวัด 

  การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๒๘๗๒ 
           ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖   
       ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๔๖๐ 
           ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖     
 การติดตาม  : - 
 
๕. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายเฉลา  พวงมาลัย     
  ชื่อเรื่อง   : ๑. การจัดหลักสูตรการสอนวิชาซ่อมเรือเฟอร์รี่  (Ferry) ขนาดใหญ่ 

จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่ ในวิทยาลัยเทคนิค   
       ๒. การตั งศึกษาธิการภาค ๓ จังหวัดราชบุรี 
 ประเด็นข้อหารือ : ๑. สืบเนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื นที่จังหวัดภูเก็ต 

จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่ ว่าขณะนี ประสบปัญหาไม่สามารถซ่อมแซมเรือขนาดใหญ่ได้ 
เนื่องจากขาดแคลนช่างที่มีความเชี่ยวชาญ จึงขอให้กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษา เปิดหลักสูตรการซ่อมเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่ ในวิทยาลัยเทคนิคของพื นที่จังหวัดภูเก็ต 
จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่ 

       ๒. สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการไม่มีการแต่งตั งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งศึกษาธิการภาค ๓ จังหวัดราชบุรี เป็นระยะเวลามากว่า ๑๐ ปี และในหลายจังหวัด 
ไม่มีการแต่งตั งศึกษาธิการภาคเช่นเดียวกัน ดังนั น จึงขอให้กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาแต่งตั ง
บุคคลด ารงต าแหน่งศึกษาธิการภาค ในต าแหน่งที่ว่าง และหากไม่มีการพิจารณาแต่งตั งบุคคล 
ให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว ขอให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณายุบต าแหน่งศึกษาธิการภาค 

  การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๒๗๑๓ 
       ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 
  ผลการพิจารณา : ๑. กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด  

ที่ ศธ ๐๑๐๐.๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ แจ้งผลการด าเนินการโดยมีสาระส าคัญว่า 
กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้เปิดหลักสูตรการอาชีวศึกษา  
ที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบ ารุงเรือในสถานศึกษาพื นที่จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่ 
ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ วิทยาลัยเทคนิคพังงา  
และวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมอืง (พังงา) โดยเปิดสอนหลักสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
ในสาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุงเรือ ช่างยนต์ (เครื่องกลเรือ) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง 
(ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกลเรือ  
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       ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ มีจ านวนนักเรียน นักศึกษา รวมทั งสิ น 
๖๒๑ คน และเมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้างต้นจะสามารถซ่อมบ ารุงเรือขนาดเล็ก เรือขนาดใหญ่
หรือเรือเฟอร์รี่  (Ferry) ได้ นอกจากนี  ยังมีการเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวในสถานศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดหนองคาย  
และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

       ๒. กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด  
ที่ ศธ ๐๑๐๐.๑/๒๖๕๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารือดังกล่าว 
สรุปความว่า ต าแหน่งศึกษาธิการภาค เป็นต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ซึ่งจะต้องด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ก าหนด โดยแบ่งเป็นสองกรณี 
คือ กรณีการย้ายข้าราชการมาด ารงต าแหน่งที่ว่าง และกรณีการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนข้าราชการขึ นแต่งตั ง
ให้ด ารงต าแหน่งที่ว่าง ซึ่งจะต้องด าเนินการโดยคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนข้าราชการขึ นแต่งตั ง
ให้ด ารงต าแหน่งที่ว่าง แต่ในขณะนี  คณะกรรมการดังกล่าวได้หมดวาระลงและอยู่ระหว่างการเสนอ
แต่งตั งคณะกรรมการชุดใหม่  หากด าเนินการแต่งตั งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว จะได้เสนอ 
ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุเพื่อพิจารณาสรรหาข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการภาคที่ว่างต่อไป 

  การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๒๘๗๔ 
           ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖  
       ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๔๖๒ 
           ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖  
       ๓. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๐๐ 
           ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖  
 การติดตาม  : - 

---------------------------------------------- 
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ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามข้อปรึกษาหารือก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) วนัอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

ล าดับ 
สมาชกิวุฒิสภา 

ผู้ขอปรึกษาหารือ 
เร่ือง 

การด าเนินการ 
(ส่งเร่ืองไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

ความคืบหน้า 
(หน่วยงานแจ้งผลการพิจารณา 
ลงวันที่/ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ) 

การติดตาม 
(เลขที่หนังสือ ลงวันที)่ 

๑ นายออน  กาจกระโทก มาตรการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือ
โรงเรียนที่ประสบอัคคีภยั 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๒๙๐๑ 
ลงวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ 
ด่วนท่ีสุด ที ่ศธ ๐๑๐๐.๑/๒๖๑๗ 
ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ 

- 

๒ พลเอก ดนัย  มีชูเวท การลดกา๊ซเรือนกระจกและการขาย
คาร์บอนเครดิตภาคการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๒๙๐๓ 
ลงวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

- หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๐๓ 
ลงวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๒๙๐๔ 
ลงวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

- หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๐๔ 
ลงวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ 

๓ นายมณเฑียร  บุญตัน ปัญหาการขาดแคลนบริการด้านจิตสังคม
ในประเทศไทย 

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๒๙๐๐ 
ลงวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

- 
 

หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๐๑ 
ลงวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ 

กระทรวงสาธารณสุข 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๒๙๐๕ 
ลงวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

หนังสือกระทรวงสาธารณสุข  
ที่ สธ ๐๒๐๙.๐๓/๓๑๘๐ 
ลงวันท่ี ๒๗ ตลุาคม ๒๕๖๖- 

หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๐๕ 
ลงวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ 

๔ นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ   
 

การแก้ไขปัญหาส่วยในประเทศไทย นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๒๙๐๐ 
ลงวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

- หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๐๑ 
ลงวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ 

๕ นายสุรเดช  จิรัฐิตเิจรญิ มาตรการความปลอดภัยในการตดิตั้ง
คานคอนกรีตส าเรจ็รูปรูปกล่อง 
(Segment Box Girder) 

กระทรวงคมนาคม 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๒๙๑๑ 
ลงวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

๑. หนังสือกรมการขนส่งทางราง 
    ด่วนท่ีสุด ที ่คค ๐๙๐๔.๒/๑๒๓๔ 
    ลงวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖- 
๒. หนังสือการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
    ที ่กทพ ๐๗/๑๙๗๐ 
    ลงวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ 

   - 

๔๘ 



๔๙ 
 

ล าดับ 
สมาชกิวุฒิสภา 

ผู้ขอปรึกษาหารือ 
เร่ือง 

การด าเนินการ 
(ส่งเร่ืองไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

ความคืบหน้า 
(หน่วยงานแจ้งผลการพิจารณา 
ลงวันที่/ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ) 

การติดตาม 
(เลขที่หนังสือ ลงวันที)่ 

๓. หนังสือส านักงานนโยบายและแผน 
    การขนส่งและจราจร 
    ด่วนท่ีสุด ที ่คค ๐๘๐๗.๒/๒๐๗๙ 
    ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ 
๔. หนังสือกรมทางหลวง 
    ด่วนท่ีสุด ที่ คค ๐๖๑๔๓/ 
    สส.๖๙๒๑/๑๐๐๑๗ 
    ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ 
๕. หนังสือกรมทางหลวงชนบท 
    ที่ คค ๐๗๐๒/๑๑๘๖๑ 
    ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
๖. หนังสือการรถไฟแห่งประเทศไทย 
    ที่ รฟ ๑/๒๒๘๐/๒๕๖๖ 
    ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
๗. หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
    แห่งประเทศไทย  
    ที่ รฟม ๐๑๓/๒๘๒๗ 
    ลงวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

๖ นายอนุศักดิ์  คงมาลัย นโยบายพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ของประเทศจะไปในทิศทางใด 

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๒๙๐๐ 
ลงวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

- 
 
 

หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๐๑ 
ลงวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ์
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๒๙๑๒ 
ลงวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

หนังสือกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย ์
ที ่พม ๐๒๐๙/๑๕๗๙๐ 
ลงวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ 

หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๐๒ 
ลงวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ 

๔๙ 



๕๐ 
 

การด าเนินงานตามขอ้ปรกึษาหารือของสมาชกิวุฒสิภา 
การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๖ (สมยัสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

 
๑. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายออน  กาจกระโทก   
  ชื่อเรื่อง   : มาตรการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอัคคีภัย 
  ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา  

เกิดเพลิงไหม้อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ ต าบลวังหมี อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต ๓ และถึงแม้ว่าครู ชาวบ้าน  
และรถดับเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ แห่ง ช่วยกันดับเพลิง แต่ไม่สามารถ 
ควบคุมเพลิงไว้ได ้เนื่องจากอาคารที่ถูกไฟไหม้เป็นอาคาร ๒ ชั้น โดยชั้นบนเป็นไม้ และชั้นล่างเป็นปนู
จึงเสียหายทั้งหลัง รวมถึงอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ส านักงาน 
เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น ทั้งนี้ จากการตรวจสอบของกองพิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
คาดว่าสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร และจากการลงพ้ืนที่เพ่ือเยี่ยมให้ก าลังใจกับคณะครู ผู้ปกครอง 
และนักเรียนของโรงเรียนดังกล่าว ได้รับแจ้งว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา 
เขต ๓ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแล นอกจากนี้ ยังมีประชาชนช่วยกันบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนดังกล่าว 
และจากเหตุการณ์นี้พบว่า มีโรงเรียนที่ประสบอัคคีภัยที่ท าให้อาคารเรียนเสียหายเช่นเดียวกัน  
คือ โรงเรียนบ้านหนองพิกุล ต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ดังนั้น จึงขอให้
กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาสนับสนุน และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการช่วยเหลือ
โรงเรียนที่ประสบอัคคีภัย ดังนี้ 

       ๑. สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน เพ่ือทดแทน 
อาคารเรียนหลังเก่า และจัดหาอุปกรณ์ส านักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์การเรียนการสอน  
เช่น เครื่องเขียน และแบบเรียนของนักเรียนในโรงเรียนที่ประสบอัคคีภัย 

        ๒. ควรก าหนดมาตรการป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นกับสถานศึกษา 
ในรูปแบบต่าง ๆ โดยการก าหนดให้มีช่างไฟฟ้าที่มีความช านาญด าเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้า 
และอุปกรณ์ไฟฟ้า เนื่องจากครูแต่ละโรงเรียนไม่มีความรู้ความช านาญเพียงพอในการตรวจสอบ
ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า 

       ๓. ควรเสนอตั้งงบประมาณส าหรับการซ่อมแซม หรือปรับเปลี่ยน 
วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งสายไฟฟ้าเก่าภายในอาคารเรียน มิใช่ให้โรงเรียนด าเนินการ  
ขอรับบริจาค เช่น การทอดผ้าป่า หรือการทอดกฐินเพื่อหาเงินมาซ่อมแซมหรือสร้างอาคารเรียนเอง 
ซึ่งเป็นการสร้างภาระให้กับผู้ปกครองเป็นอย่างมาก 

  การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๒๙๐๑ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
  ผลการพิจารณา : กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด  

ท่ี ศธ ๐๑๐๐.๑/๒๖๑๗ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ แจ้งว่า โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ ต าบลวังหมี 
อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าปรับปรุง 
อาคารเรียน ๒ ชั้น ๗ ห้องเรียน จ านวน ๑ หลัง งบประมาณ ๕,๑๒๙,๐๐๐ บาท และโรงเรียน 
บ้านหนองพิกุล ต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ได้เสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด ๒ ห้องเรียน จ านวน ๒ หลัง งบประมาณ 



๕๑ 
 

๗๓๖,๐๐๐ บาท แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
ไม่มีงบประมาณเพียงพอ จึงแจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ภายใต้กรอบวงเงินที่ สพฐ. ก าหนด ส าหรับโต๊ะ เก้าอี้ 
และอุปกรณ์การเรียนการสอน โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้  ได้รับการบริจาคเงินและทรัพย์สิน 
จากผู้มีจิตศรัทธา และคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพ่ือสังคม 
และกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา โดยมียอดบริจาคเพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนและปรับปรุง 
ซ่อมแซม จ านวน ๒,๘๐๖,๙๙๑.๖๓ บาท ส าหรับโรงเรียนบ้านหนองพิกุลได้รับสิ่งของพระราชทาน
จากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐) และผู้มีจิตศรัทธาทั้งภาครัฐ 
และเอกชน 

       อนึ่ง สพฐ. ได้จัดท าแผนเสริมสร้างและแผนเผชิญเหตุเพ่ือความปลอดภัย 
ในสถานศึกษา เพ่ือสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา และมีการประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนให้หน่วยงาน 
ในสังกัดได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ า เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียน 
ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป 

  การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๒๙๕๑ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
       ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๗๓๖ 
        ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
  การติดตาม  : - 
 
๒. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : พลเอก ดนัย  มีชูเวท 
  ชื่อเรื่อง   : การลดก๊าซเรือนกระจกและการขายคาร์บอนเครดิตภาคการเกษตร 
  ประเด็นข้อหารือ : เนื่องจากการลดก๊าซเรือนกระจก และการขายคาร์บอนเครดิต 

ภาคการเกษตร สามารถน าไปสู่การลดปัจจัยการผลิตภาคการเกษตร และสามารถสร้างมาตรฐาน 
หรื อตราสินค้ าที่ เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมเ พ่ือ เ พ่ิมมู ลค่ าสินค้ า  รวมทั้ งสามารถต่อยอด 
เพ่ือขายคาร์บอนเครดิต เป็นการเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกร ที่ส าคัญยังเป็นการด าเนินการ  
ตามหลักเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Bio Circular Green : BCG) และเป็นการรองรับผลกระทบ 
จากมาตรการภาษีคาร์บอนข้ามพรมแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism : CBAM) 
ของสหภาพยุโรป จากการศึกษา พบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
เป็นล าดับที่  ๑๙ ของ โลก แต่ ได้ รั บผลกระทบจากสภาวะโลกร้ อนขึ้ น เป็นอันดับที่  ๙  
จาก ๑๘๐ ประเทศทั่วโลก ขณะนี้ทราบว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้ด าเนินการยกร่าง
แผนปฏิบัติการด้านการเกษตร เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
และด าเนินการในประเด็นลดก๊าซเรือนกระจกและคาร์บอนเครดิตภาคการเกษตร เช่น โครงการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และลดภาวะโลกร้อนจากการท านาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Thai Rice 
NAMA : Nationally Appropriate Mitigation Actions) สนับสนุนให้มีการท านาเพ่ือลดก๊าซเรือนกระจก 
ด้วยการท านาแบบเปียกสลับแห้ง ซึ่งสามารถลดการใช้น้ าได้ ร้อยละ ๔๐ และลดการปล่อยก๊าซมีเทน
ที่เกิดจากการย่อยสลายอินทรียวัตถุภายใต้สภาวะขาดออกซิเจน เทียบเท่า ๒๘ เท่าคาร์บอนไดออกไซด์ 
โดยการปรับระดับพ้ืนนาให้เรียบเสมอทั้งแปลง และช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน มีการใส่ปุ๋ย 
ตามค่าวิเคราะห์ดิน ท าให้ลดการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ ซึ่งเทียบเท่า ๒๗๙ เท่าคาร์บอนไดออกไซด์ 
โดยสรุป การท านาแบบเปียกสลับแห้ง ในพ้ืนที่ ๑ ไร่ อาจลดได้ ๐.๕ - ๑ ตันคาร์บอนไดออกไซด์
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เทียบเท่า ซึ่งส่วนลดนี้สามารถน าไปสู่การขายคาร์บอนเครดิตได้ แต่จ าเป็นต้องหาวิธีด าเนินการ
เพ่ือให้คุ้มทุน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ซึ่งอาจใช้การด าเนินแนวทางการรวมเป็นแปลงใหญ่ 
เพ่ือเฉลี่ยค่าใช้จ่ายให้คุ้มต้นทุน เป็นต้น จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าว ยังไม่สามารถสรุปแนวทาง 
และนโยบายที่ชัดเจนได้ ดังนั้น จึงขอสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

       ๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
        ๑) มีนโยบายในการส่งเสริมโครงการ Thai rice NAMA และโครงการ 

Green Climate Fund Thai Rice เ พ่ื อ ต่ อ ยอด ไปสู่ ก า ร ข า ยค า ร์ บ อน เ ค รดิ ต ในลั กษณะ 
การรวมเป็นแปลงใหญ่ เพ่ือให้คุ้มค่าใช้จ่าย และเป็นรายได้เสริมให้แก่ชาวนาหรือไม่ หากมีนโยบาย
ดังกล่าว ขอสอบถามว่า เป็นการด าเนินการโดยกรมการข้าวเพียงเท่านั้น หรือกรมการข้าว 
ร่วมกับภาคเอกชน หรือเป็นการด าเนินการของภาคเอกชนเท่านั้น โดยขอทราบหลักการ แนวทาง 
และกรอบระยะเวลาปฏิบัติ 

        ๒) มีนโยบายในการสร้างมาตรฐานสินค้า เกษตรที่ เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้าเกษตรหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งได้ด าเนินการจัดท าข้อมูล 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสินค้าเกษตรที่อาจต้องใช้ตามมาตรการการน าสินค้าเกษตร 
เข้าสหภาพยุโรปหรืออเมริกาภายในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๙ หรือไม่ อย่างไร 

        ๓) ขอให้ชี้แจงรายละเอียดว่ากระทรวงฯ มีนโยบายในการท าโครงการ
ลดก๊าซเรือนกระจกในพืชไม้ผลและพืชไร่เพ่ือน าไปสู่การขายคาร์บอนเครดิตเป็นรายได้เสริม 
ให้แก่เกษตรกรในลักษณะด าเนินการรวมเป็นแปลงใหญ่  เพ่ือให้คุ้มค่าใช้จ่ายอย่างไร หรือไม่  
และมีการพัฒนาแนวทางการใช้เทคโนโลยี เช่น เทคนิคภาพถ่ายดาวเทียมเพ่ือลดค่าใช้จ่าย  
แทนการใช้บุคลากร ตลอดจนเพ่ิมความแม่นย าในการตรวจประเมินพ้ืนที่รับรองคาร์บอนเครดิตหรือไม่ 

       ๒. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

        ๑) สถิติปริมาณการปล่อยและการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย  
ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ในภาพรวมของประเทศและแยกส่วน เช่น ภาคพลังงาน ภาคเกษตร  
ภาคการคมนาคมขนส่ง และอื่น ๆ มีจ านวนเท่าใด 

        ๒) สถิติปริมาณคาร์บอนเครดิตที่ท าโครงการภายในประเทศไทย 
ทุกภาคส่วน ซึ่ งมีผู้ท าการซื้อขายทั้งภาคสมัครใจและภาคบังคับภายในและต่างประเทศ  
ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ มีปริมาณการขายคาร์บอนเครดิตในภาพรวมปริมาณเท่าใด 

        ๓) มีนโยบายการพัฒนาและรับรองวิธีใหม่ ๆ ในการตรวจรับรอง
พ้ืนที่โครงการคาร์บอนเครดิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ภาพถ่ายดาวเทียมหรืออื่น ๆ เพ่ือลด  
การใช้บุคลากร และเพ่ิมความแม่นย า น าไปสู่การลดค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรองพ้ืนที่คาร์บอนเครดิต  
ทั้งภาคการเกษตร ป่าไม้ พลังงาน และอื่น ๆ รวมทั้งมีแนวทางการพัฒนาส่งเสริมใหส้ถาบนัการศกึษา 
หรือภาคเอกชนน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยตรวจรับรองพ้ืนที่โครงการคาร์บอนเครดิตหรือไม่ 
ตลอดจนมีข้อจ ากัด และแนวทางการแก้ไขอย่างไร 

  การส่งเรื่อง  : ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๒๙๐๓ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
       ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๒๙๐๔ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
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  ผลการพิจารณา : - 
  การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๒๙๕๓ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
  การติดตาม  : ๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
        หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๐๓ 
        ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
       ๒. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๐๔ 
        ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 
๓. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายมณเฑียร  บุญตัน 
  ชื่อเรื่อง   : ปัญหาการขาดแคลนบริการด้านจิตสังคมในประเทศไทย 
  ประเด็นข้อหารือ : จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรี

ได้มีมติเห็นชอบร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค 
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยเพ่ิมโรคจิต (Psychosis) หรือโรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) ที่ปรากฏอาการ
เด่นชัดรุนแรง หรือเรื้อรัง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ถือเป็นลักษณะต้องห้าม 
ส าหรับผู้ที่จะสอบเข้าเป็นข้าราชการพลเรือน เป็นเหตุให้มีการเคลื่อนไหวคัดค้านจากหน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ว่าการก าหนดลักษณะต้องห้ามในการบรรจุบุคคล 
เข้ารับราชการดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน และหลักการไม่เลือกปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ 
อาจท าให้เกิดความเข้าใจผิดว่าบุคคลที่ป่วยด้วยโรคดังกล่าวไม่มีความสามารถในการท างานใด ๆ  
และอาจเสี่ยงต่อการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน จึงได้ขอให้รัฐบาลพิจารณาทบทวนร่างกฎ ก.พ. ข้างต้น 
ต่อมา ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติอนุมัติร่างกฎ ก.พ. 
ดังกล่าว โดยยกเลิกข้อความการก าหนดให้โรคจิต (Psychosis) หรือโรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood 
Disorders) ที่ปรากฏอาการเด่นชัดรุนแรง หรือเรื้อรัง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่   
เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน และหลักการไม่เลือกปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นเรื่อง 
ที่น่าชื่นชมยินดีอย่างยิ่ง 

       ปัจจุบัน ปัญหาด้านจิตสังคม (psychosocial) เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน
และใหญ่กว่าปัญหาด้านสุขภาพจิต จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบ 
โดยพบว่า ขณะนี้มีผู้ปฏิบัติงานทั้งในระบบราชการและภาคเอกชนจ านวนมากที่ต้องเข้ารับบริการ
ด้านจิตสังคม หากมีการออกกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. .... ก าหนดให้โรคจิต ( Psychosis)  
หรือโรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับผู้ที่จะรับราชการ จะส่งผล
ให้มีคนตกงานจ านวนนับแสน ประกอบกับ สภาพปัญหาของการให้บริการด้านสาธารณสุขในปัจจบุนั 
ท่ียังมีทัศนคติว่าความเจ็บป่วยทางจิตเป็นเรื่องไม่เร่งด่วน และให้บริการในระดับตติยภูมิ กล่าวคือ  
รอจนกระทั่งผู้ป่วยมีอาการทางจิตที่รุนแรงมากจึงจะได้รับบริการรักษา และผู้ป่วยต้องไปโรงพยาบาล
ที่ให้บริการเฉพาะทาง ขณะที่โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล บางแห่งไม่มีการให้บริการด้านสุขภาพจิต ซึ่งการบริการด้านจิตสังคมเป็นทั้งมาตรการแก้ไข 
และวิธีการเพ่ิมความสามารถของบุคคลให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ของตนเอง เพ่ือความมีสุขภาวะ
ส่วนตัวและทางสังคมที่ดี การฟ้ืนสภาพด้านจิตสังคมนั้น  ครอบคลุมมิติด้านจิตวิทยาและสังคม 
ซึ่งเป็นส่วนประกอบส าคัญส าหรับการท าให้บุคคลหรือชุมชนกลับมามีพลังเข้มแข็งขึ้นอีกครั้ง  
โดยแนวทางการบริการด้านจิตสังคมได้รับการพัฒนาขึ้น เพ่ือช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความกระทบกระเทือน
ทางจิตใจและความเครียด ให้มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผู้อื่น ดังนั้น รัฐบาลจึงควรเร่งด าเนินการ



๕๔ 
 

พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนให้มีการบริการด้านจิตสังคม เพ่ือรักษาผู้ที่เจ็บป่วยตั้ งแต่ระยะเริ่มต้น 
ก่อนที่อาการจะรุนแรงจนยากแก่การรักษา ก่อปัญหาสังคม และถูกขับออกจากสังคมด้วยมาตรการ
ทางกฎหมาย ดังเช่นกฎหมายของประเทศไทย ยังคงใช้ความมีจิตบกพร่อง โรคจิต หรือจิตฟ่ันเฟือน 
เป็นเหตุให้ผู้ท่ีกระท าความผิดไม่ต้องรับโทษ แต่ในต่างประเทศได้พัฒนาไปถึงการมีบริการทางจิตสังคม 
ในเรือนจ าและทัณฑสถาน เนื่องจากเป็นที่ยอมรับกันแล้ว ว่าอาการเจ็บป่วยทางจิตย่อมเกิดขึ้นได้ 
กับทุกคน ทุกเวลา และมีแนวโน้มที่รุนแรงมากขึ้น นอกจากนี้  ศูนย์บริการคนพิการบางแห่ง  
ได้น าเอาหลัก “เพ่ือนช่วยเพ่ือน” หรือหลัก “Recovery Oriented Services” มาช่วยในการ 
ฟ้ืนคืนสู่สุขภาวะให้แก่ผู้ป่วยทางจิตที่มีอาการไม่รุนแรงสามารถช่วยเหลือดูแลได้ เป็นการรักษาผู้ป่วย
ในระยะเริ่มต้น โดยไม่จ าเป็นต้องใช้บุคลากรระดับวิชาชีพขั้นสูงหรือจิตแพทย์ ท าให้สามารถป้องกัน 
มิให้ความเจ็บป่วยทางจิตลุกลามจนกระทั่งก่อปัญหาสังคมตามมา ดังนั้น จึงขอสอบถามรัฐบาล  
ว่าในระยะเวลาอันใกล้นี้ได้วางแผนการปรับปรุง พัฒนา หรือสร้างระบบบริการด้านจิตสังคม 
ให้เกิดขึ้นในชุมชน โดยอาศัยหลัก “Quality Rights” ขององค์การอนามัยโลกหรือไม่ อย่างไร 

  การส่งเรื่อง  : ๑. นายกรัฐมนตรี 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๒๙๐๐ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
      ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๒๙๐๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มีหนังสือกระทรวงสาธารณสุข 

ที่ สธ ๐๒๐๙.๓/๓๑๘๐ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณา ดังนี้ 
       ๑. การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ด าเนินการ ดังนี้ 
        ๑.๑ บริการด้านจิตสังคมให้แก่ผู้มีปัญหาสุขภาพจิต โดยจัดบริการ 

ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในทุกโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน 
        ๑.๒ บริการจิตสังคมบ าบัดแก่ผู้ต้องขังทางเครือข่ายนักจิตวิทยา  

นักสังคมสงเคราะห์ของเรือนจ า ทัณฑสถาน ศาลในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และสถานสงเคราะห์ 
ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

        ๑.๓ พัฒนาเครือข่ายในชุมชน เพ่ือด าเนินการติดตามผู้ป่วยจิตเวช  
และฟื้นฟูทางจิตสังคมให้กับผู้ป่วยจิตเวชที่กลับไปอยู่ในชุมชน 

        ๑.๔ เตรียมความพร้อมทางด้านทักษะพ้ืนฐานในการท างาน ความรู้ 
ทางวิชาการ และทักษะการด ารงชีวิตประจ าวันขั้นสูง) และทักษะเฉพาะด้านอาชีพ (งานครัว  
งานท าความสะอาด งานปลูกพืชระยะสั้น งานล้างรถ งานส านักงาน งานดูแลเสื้อผ้า งานประดิษฐ์ 
และงานเกษตรอินทรีย์ )  ให้แก่ผู้บกพร่องทางสติปัญญาและผู้ป่วยจิตเวช โดยบูรณาการ 
การด าเนินการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการกับแนวคิดวิสาหกิจเพ่ือสังคม มาเป็นการฟ้ืนฟู
ทางจิตสังคมสู่การมีงานท าตามแนวคิดการจ้างงานแบบสนับสนุน และพัฒนาความร่วมมือ 
กับสถานประกอบการต่าง ๆ ในการรับผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการฟ้ืนฟูแล้ว เข้าสู่สังคมของการท างาน 
ในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

       ผลการด าเนินการด้านบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในโรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไป และ โรงพยาบาลชุมชน ร้อยละ ๖๒.๑๑ 

       ๒. ได้ด าเนินการตามหลัก Quality Rights ขององค์การอนามัยโลก  
ซึ่งเป็นแนวทางและเครื่องมือเพ่ือน าไปใช้สร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพคนที่ท างาน
ด้านสุขภาพจิต ตั้งแต่บุคลากรผู้ปฏิบัติ ผู้พิการทางจิต ตลอดจนเครือข่ายในชุมชน โดยการ 



๕๕ 
 

น าหลักสิทธิมนุษยชนไปปรับใช้กับงานสุขภาพจิต สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ 
(Convention on the Rights of the Persons with Disabilities : CRPD) และมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
ระดับสากล (International Human Rights Standards) โดยด าเนินการพัฒนาระบบการด าเนนิงาน
ด้านจิตสังคม โดยมุ่งเน้นการบ าบัดฟ้ืนฟู โดยชุมชนเป็นหลัก ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.๒๕๕๑ 
เพื่อให้ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวชเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพใกล้บ้าน สามารถกลับไปใช้ชีวิต
ในชุมชนได้ สร้างสังคมปลอดภัย ไร้ความรุนแรง มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

        ๒.๑ การสร้างความสามารถในการต่อสู้กับการตีตรา และการเลือกปฏิบัติ 
และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยการเสริมทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่น าส่ง การถ่ายทอดองค์ความรู้  
และแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยบุคคลที่มีความผิดปกติ
ทางจิตใจที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษา ได้แก่ มีภาวะอันตราย และมีความจ าเป็นต้องได้รับการบ าบัด  
รักษา มีแนวทางการปฏิบัติเบื้องต้น คือ ประสานงานสถานพยาบาลของรัฐ แจ้งข้อมูลเบื้องต้น  
ปลดอาวุธก่อนส่งตัว และหากมีอาการทางกาย ให้ส่งสถานพยาบาลที่ดูแลโรคทางกาย จากนั้น 
ค่อยแจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจน าส่งสถานพยาบาลหรือสถานบ าบัดรักษา 

        ๒.๒ การปรับปรุงคุณภาพการดูแลรักษาด้านสุขภาพจิตตาม 
สิทธิมนุษยชน และบริการที่เกี่ยวข้อง โดยการพัฒนาระบบ บริการตรวจรักษาจิตเวชทางไกล 
(Telepsychiatry) เป็นระบบบริการที่พัฒนาขึ้นตามชีวิตวิถีใหม่ New Normal น ามาใช้อ านวย 
ความสะดวกในการสื่อสารด้วยการส่งสัญญาณเสียงและภาพ เพ่ือให้ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความจ าเป็น  
ต้องพบแพทย์ สามารถเข้าถึงบริการทางจิตเวช และใช้ในการศึกษาหารือด้านต่าง ๆ ระหว่าง 
บุคลากรทางการแพทย์ด้วยกันเอง อันจะช่วยสนับสนุนและเอื้ออ านวยให้เกิดการบริการที่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษาติดตามอย่า งต่อเนื่อง ช่วยลดความแออัด  
และระยะเวลารอคอยที่โรงพยาบาล 

        ผลการด าเนินการของโรงพยาบาลและสถานสงเคราะห์ ปี ๒๕๖๖ 
จ านวน ๘๔,๐๘๔ คน และเรือนจ า จ านวน ๙,๕๕๓ คน 

        ๒.๓ สร้างบริการที่มุ่งเน้นการให้บริการในชุมชน และการฟ้ืนฟู   
การเคารพ และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

         ๒.๓.๑ การบริการผู้ป่วยในจิตเวช และยาเสพติดที่บ้ าน 
(Psychiatric Home Ward : PHW) เพ่ือให้เกิดการดูแลผู้ป่วยจิตเวชอย่างต่อเนื่องในพ้ืนที่ต่าง ๆ  
ที่ไม่ใช่สถานพยาบาล รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือของครอบครัว ชุมชน และเครือข่ายในการฟ้ืนฟู  
สุขภาวะของผู้ป่วยจิตเวช 

         ๒.๓.๒ จัดให้มีศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมในชุมชน เพ่ือติดตาม 
ดูแล ให้ค าปรึกษา แนะน าให้ความช่วยเหลือ และสงเคราะห์แก่ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา โดยให้บริการ
ด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ที่จ าเป็นและเหมาะสม รวมทั้งช่วยเหลือสนับสนุน  
ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นการชั่วคราว และมีการออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ในการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือสนับสนุนการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมให้ด าเนินการ 
ได้อย่างประสานสอดคล้องและสนับสนุนภารกิจซึ่งกันและกันในพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนการฟ้ืนฟู 
สภาพทางสังคมให้ด าเนินการได้อย่างสอดคล้องและสนับสนุนภารกิจซึ่งกันและกันในพ้ืนที่ 



๕๖ 
 

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 

         ๒.๓.๓ การฟ้ืนฟูในชุมชนและสิทธิประโยชน์ 
          (๑) โครงการจัดท าสิทธิประโยชน์ส าหรับผู้ป่วยจิตเวช

ระยะฟ้ืนฟูสมรรถภาพ โดยฟ้ืนฟูผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านต่อเนื่อง และกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ ได้ก าหนดมาตรฐานบริการ และหลักสูตรการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ทางจิตเวชในชุมชน 

          (๒) โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ให้บริการคนพิการทางจิต
หรือพฤติกรรม เรื่ องการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางจิตเวชร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ จ านวน ๓ รุ่น รวม ๑๖๙ คน เพ่ือลดรอยต่อในเรื่องสมรรถภาพ 
การดูแลโรคทางจิตเวช 

         ๒.๓.๔ ส่ ง เ ส ริ ม แ ละ พัฒนา ร ะบบกา รดู แ ลสุ ขภ าพจิ ต 
ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต และจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

          (๑) การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตตามมาตรฐาน 
หน่วยบริการปฐมภูมิ (Primary Care Unit : PCU) เป็นหน่วยบริการที่สามารถจัดบริการได้ตามขอบเขต
บริการปฐมภูมิ มีแพทย์ที่ดูแล และให้ค าปรึกษา โดยมีทีมสหวิชาชีพที่ปฏิบัติงานประจ าในพ้ืนที่  
Sandbox จ านวน ๖๒ หน่วยบริการปฐมภูมิ 

          (๒) คลินิกหมอครอบครัว มีระบบการดูแลสุขภาพจิต 
และจิตเวชในชุมชน จ านวน ๒,๕๐๐ แห่ง 

        ๒.๔ การพัฒนากระบวนการภาคประชาคมเพ่ือด าเนินการสนับสนุน 
การก าหนดนโยบาย โครงการสร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี ตามแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของกรมสุขภาพจิต ประกอบด้วย การรวมพลังภาคีเครือข่ายสร้าง 
และขับเคลื่อนพลเมืองสุขภาพจิตดี โดยมีผลด าเนินการ ดังนี้ 

         ๒.๔.๑ การด าเนินงานสร้างเครือข่าย ในระดับอ าเภอ จ านวน  
๙๑๑ แห่ง ระดับต าบล จ านวน ๒,๐๗๘ แห่ง และระดับท้องถิ่น จ านวน ๑,๖๕๒ แห่ง 

         ๒.๔.๒ มีทีม ๓ หมอ ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในชุมชน 
ทั้งสิ้น ๑๓,๒๗๗ คน ประกอบด้วย หมอที่๑ : หมอประจ าบ้าน หรืออาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จ านวน ๙,๐๕๗ คน หมอที่ ๒ : หมอสาธารณสุข หรือบุคลากรในสถานบรกิาร
ปฐมภูมิ ทั้งในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล คลินิกหมอครอบครัว ศูนย์บริการสาธารณสุข 
จ านวน ๓,๘๒๑ คน และหมอที่ ๓ : หมอครอบครัว หรือแพทย์ในโรงพยาบาล จ านวน ๓๙๙ คน 

         ๒.๔.๓ ประชาชนได้รับการดูแลทางสังคม จิตใจ จากทีม ๓ หมอ 
จ านวน ๑๘,๘๒๓ คน มีการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพจิตของตนเอง และคนในครอบครัว  
เพ่ือให้สามารถสังเกตสัญญาณเตือนการฆ่าตัวตาย รวมทั้งการประสานส่งต่อความช่วยเหลือ  
ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

        ๒.๕ การปฏิรูปนโยบายและกฎหมายระดับชาติให้สอดคล้อง 
กับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) และมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอื่น ๆ 



๕๗ 
 

         ๒.๕.๑ การจัดโปรแกรมการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสุขภาวะทางใจ 
ในโรงพยาบาล มีการด าเนินงาน โดยการจัดท าแผนพัฒนาระบบดูแลคนไร้บ้านที่อยู่ร่วมกับโรคทางจิตเวช 
ในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ ประกอบด้วย 

          (๑) การพัฒนากลไกน าเข้า โดยส่งเสริมทักษะเจ้าหน้าที่
น าส่ง ลดรอยต่อสมรรถภาพการดูแลโรคทางจิตเวช โดยอบรมให้ความรู้และจัดให้มีสถานที่พัก
ชั่วคราว กรณีไม่เข้าเกณฑ์นอนโรงพยาบาล 

          (๒) การพัฒนาศูนย์ประสานงาน โดยตั้งศูนย์บริหารจัดการ
คนไร้บ้านกลาง วางแผนส่งต่อข้อมูล และติดตามผลการด าเนินการ 

          (๓) พัฒนากลไกฟ้ืนฟูสมรรถภาพ โดยฟ้ืนฟูในโรงพยาบาล 
ฟ้ืนฟูในชุมชน และสิทธิประโยชน์ 

         ๒.๕.๒ การขับเคลื่อนและผลักดันการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต 
ในระดับจังหวัดและระดับประเทศ ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ ผ่านคณะอนุกรรมการ
ระดับจังหวัดทั้งจังหวัด ในประเด็นสุขภาพจิตที่ส าคัญ ๕ ประเด็น ประกอบด้วย (๑) การฆ่าตัวตาย 
(๒) การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง  (๓) พลังสุขภาพจิต หรือ RQ 
(Resilience Quotient) ความสามารถทางอารมณ์และจิตใจ ในการปรับตัวและฟ้ืนฟูกลับสู่ภาวะปกติ 
(๔) การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด (๕) การแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตตามบริบทพ้ืนที่ 

       ผลการด าเนินการประชาชนมีความรอบรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสุขภาพจิต 
ร้อยละ ๙๔.๕๑ 

       ๓. การด าเนินงานในช่วงถัดไป 
        ๓.๑ การเพ่ิมขีดความร่วมมือจากเครือข่ายพัฒนาศักยภาพคลินิก 

หมอครอบครัว โดยมีแนวทางพัฒนาและบูรณาการระบบรายงานผล และฐานข้อมูลสุขภาพจิต 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย และปัจจัยสังคมที่ก าหนดสุขภาพจิตให้สามารถ
อธิบายถึงสุขภาพจิตที่ดี 

        ๓.๒ ขยายความครอบคลุม โดยขยายจ านวนหน่วยบริการปฐมภูมิ  
ในระดับต าบลและระดับท้องถิ่นให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยการเพ่ิมทีม ๓ หมอ ควบคุมพ้ืนที่เสี่ยง  
กลุ่มวัยรุ่น และวัยท างานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการขยายผลในพื้นที่ต้นแบบ 

        ๓.๓ มุ่งเน้นประชาชนเข้าถึงบริการ โดยเพ่ิมการติดตามประเมิน 
ประเด็นพลังสุขภาพจิต และจัดกิจกรรมเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง 
และกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลสุขภาพจิตในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม 

  การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๒๙๕๔ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
      ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๕๔ 
        ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 การติดตาม  : ๑. นายกรัฐมนตรี 
        หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๐๑ 
        ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
       ๒. กระทรวงสาธารณสุข 
        หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๐๕ 
        ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 
 



๕๘ 
 

๔. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ 
  ชื่อเรื่อง   : การแก้ไขปัญหาส่วยในประเทศไทย 
  ประเด็นข้อหารือ : เนื่องจาก “ส่วย” เป็นปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบรูปแบบหนึ่ง 

ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐในการให้บริการสาธารณะต่อประชาชน  
ซึ่งมีหลายรูปแบบ อาทิ ส่วยทางหลวง โดยการให้รถโดยสารและรถบรรทุกติดรูปลอก (Sticker)  
ไว้หน้ารถให้เจ้าหน้าที่เห็น เพ่ือจะได้ละเว้นการไม่บังคับใช้กฎหมายกับรถที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง  
และบรรทุกน้ าหนักเกิน ส่วยบัตรประชาชน โดยกลุ่มชาติพันธุ์ยังไม่มีสัญชาติไทย เจ้าหน้าที่รัฐ  
จะเรียกรับผลประโยชน์จากการออกบัตรประชาชนให้แต่ไม่ถูกต้อง และไม่สามารถยืนยันการใช้สิทธิ
ตามกฎหมายได้ และส่วยจากการอนุมัติ อนุญาตในการก่อสร้างต่าง ๆ น ามาซึ่งความเสียหาย  
และเกิดอุบัติเหตุในภายหลังอยู่เป็นประจ า ดังที่ปรากฏเป็นข่าว เพราะการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน  
เป็นต้น ซึ่งส านักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office 
on Drugs and Crime : UNODC) กล่าวว่า ส่วยเป็นปัญหาคอร์รัปชันทีส่ าคัญ สมควรได้รับการแกไ้ข
อย่างเร่งด่วน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้ด้อยโอกาส ดังนั้น จึงขอเสนอให้นายกรัฐมนตรี
พิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาส่วยอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับใช้กฎหมาย 
อย่างเข้มงวดและเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ รวมทั้งด าเนินการให้ประชาชน 
ที่ได้รับความเสียหายสามารถร้องเรียนหน่วยงานต่าง ๆ ได้โดยสะดวกทุกช่องทาง และได้รับ 
ความคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
นอกจากนี้ นโยบายไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  
ที่ได้ด าเนินการในหน่วยงานรัฐหลายแห่งนั้น ขอให้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เป็นวัฒนธรรม 
การท างานของภาครัฐ ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตประพฤติมิชอบ ต้องได้รับการลงโทษทั้งทางวินัย  
และทางอาญาอย่างรวดเร็ว เด็ดขาดและยุติธรรม เพ่ือเป็นกรณีตัวอย่าง และลดปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาต้องสอดส่องดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด 
หากละเลยให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบ (Accountability) 

  การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๒๙๐๐ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
  ผลการพิจารณา : - 
   การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๒๙๕๕ 
       ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖       
 การติดตาม  : นายกรัฐมนตรี 
       หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๐๑ 
       ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 
๕. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ 
  ชื่อเรื่อง   : มาตรการความปลอดภัยในการติดตั้งคานคอนกรีตส าเร็จรูปรูปกล่อง 
       (Segment Box Girder) 
  ประเด็นข้อหารือ : เนื่องจากประเทศไทยมีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่เป็นจ านวนมาก 

โดยเฉพาะการก่อสร้างพ้ืนสะพานส่วนบน (Super Structure) จากเดิมจะใช้วิธีการก่อสร้าง 
โดยการหล่อคอนกรีตอัดแน่นอยู่กับที่ และต่อมาได้พัฒนาเป็นการก่อสร้างบนคานคอนกรีตส าเร็จรูป

https://www.ipthailand.go.th/images/633/law_info2540.pdf
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รูปกล่อง (Segment Box Girder) ซึ่งเป็นการกอ่สร้างท่ีใช้เทคโนโลยีขัน้สูง แต่กเ็กิดอุบัติเหตบุ่อยครัง้  
อาทิ โครงการก่อสร้างทางพิเศษ ช่วงสะพานพระราม ๙ - ดาวคะนอง กรณีคานคอนกรีตหล่นลงมา
บนพ้ืนถนนพระรามที่ ๔ และโครงการก่อสร้างทางยกระดับถนนอ่อนนุช - ลาดกระบัง ที่คานคอนกรีต
ทรุดตัวท าให้สะพานถล่มลงมา และยังมีอีกหลายโครงการที่ก าลังจะก่อสร้าง อาทิ โครงการทางพิเศษ
สายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก โครงการรถไฟความเร็วสูง
กรุงเทพฯ - นครราชสีมา โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย เป็นตน้ 
ดังนั้น หากทุกฝ่ายปฏิบัติตามแบบก่อสร้างอย่างเคร่งครัด และให้ความส าคัญกับความปลอดภัย 
อุบัติเหตุก็จะไม่เกิดขึ้น ดังนั้น จึงขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตั้งคานคอนกรีตส าเร็จรูป 
รูปกล่อง (Segment Box Girder) เพื่อให้การเกิดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ ดังนี้ 

       ๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้างต้องให้ความส าคัญ
กับความปลอดภัย ต้องมีการจัดท าข้อก าหนดและขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) 
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความปลอดภัย 

       ๒. ที่ผ่านมามีการว่าจ้างบรษิัทที่ปรึกษาออกแบบกอ่สร้างที่มปีระสบการณส์งู 
ดังนั้น การออกแบบและการค านวณสัดส่วนของค่างาน ต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ก่อสร้างต่าง ๆ และตัวแปรต่าง ๆ (ค่า Factor F) จ าเป็นต้องรอบคอบยิ่งขึ้น 

       ๓. บริษัทผู้ รับจ้างด าเนินโครงการก่อสร้างต้องมีความสามารถ 
และประสบการณ์ 

       ๔. บริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างต้องให้ความส าคัญและเข้มงวด
ทุกขั้นตอน 

       ๕. ผู้ปฏิบัติ งานต้องท าตามแบบทุกขั้นตอน และมีความพร้อม 
ในการปฏิบัติงาน โดยตรวจสอบร่างกายของตนว่ามีความเหนื่อยล้าจากการท างานหรือไม่ 

  การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๒๙๑๑ 
       ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
  ผลการพิจารณา : กระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องพิจารณา  

โดยมีหน่วยงานแจ้งผลการพิจารณา จ านวน ๗ ฉบับ ดังนี้ 
       ๑. อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ได้มีหนังสือกรมการขนส่งทางราง  

ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๔.๒/๑๒๓๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ แจ้งว่า ได้จัดท ามาตรฐาน 
ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างด้านระบบราง ได้แก่ มขร.-S-๐๐๑-๒๕๖๔ มาตรฐาน
ความปลอดภัยในการท างานบนทางรถไฟฟ้าในระบบรถไฟฟ้าทางหลักในเขตเมือง  เพ่ือก าหนด
มาตรฐานความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน หลักการและข้อก าหนดในการควบคุมความปลอดภัย 
บนทางรถไฟฟ้า รวมถึงการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันตราย ซึ่งกระทรวงคมนาคม
ได้ส่งมาตรฐานดังกล่าวไปยังหน่วยงานผู้ให้บริการระบบรางแล้ว  เพ่ือให้พิจารณาน าไปปรับใช้  
ส าหรับแนวทางการบังคับใช้มาตรฐาน กระทรวงฯ อยู่ระหว่างการเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
การขนส่งทางราง พ.ศ. .... ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป 

       ๒. ผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือการทางพิเศษ  
แห่งประเทศไทย ที่ กทพ ๐๗/๑๙๗๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ แจ้งว่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการ
ก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
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ด้านตะวันตก โดยก าชับผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามแบบก่อสร้างอย่างเคร่งครัด  และให้ค านึงถึง 
ความปลอดภัยเป็นส าคัญ และได้จัดท าผลการพิจารณาเกี่ยวกับการตั้งคานคอนกรีตส าเร็จรูปรูปกล่อง 
(Segment Box Girder) ดังนี้ 

       ประเด็นที่ ๑ การด าเนินงานก่อสร้างโครงการทางพิเศษ เส้นทาง 
พระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒ กทพ.  
ได้ให้ความส าคัญด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้าง  ต่อประชาชนผู้ใช้ทางที่สัญจร 
ผ่านพ้ืนที่ก่อสร้าง และผู้ที่ปฏิบัติงานก่อสร้าง รวมถึงก ากับดูแลและติดตามให้ผู้ ให้บริการ 
ควบคุมงานก่อสร้างและผู้รับจ้างด าเนินการตามมาตรการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง  
และกฎหมายต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  และครบถ้วน โดยในส่วนการจัดท า TOR  
ของโครงการฯ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับงานด้านความปลอดภัย ซึ่งได้ระบุให้ผู้รับจ้าง
ด าเนินการเกี่ยวกับงานจัดการเจรจาในระหว่างการก่อสร้าง  โดยผู้รับจ้างต้องประสานงาน 
กับเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรในท้องที่ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการเจรจาระหว่างก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน
ความปลอดภัยทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน เพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้ทางสามารถเดินทางสัญจร 
ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยตลอดเวลา อีกทั้งเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดให้มีคุณภาพดี ส่งผลให้
เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานก่อสร้าง ควบคู่กับการจัดการเจรจาอย่างมีประสิทธิภาพ  
เพ่ือบรรลุเป้าหมายของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม ในส่วนการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
และความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องด าเนินการตามมาตรการลดผลกระทบในระหว่าง 
การก่อสร้างที่ได้ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กทพ. จะทบทวนและปรับปรุง TOR ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัย 
ในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับลักษณะงาน รูปแบบการก่อสร้าง และสภาพแวดล้อมโดยรอบ 
ในโครงการก่อสร้างในอนาคตต่อไป 

       ประเด็นท่ี ๒ จากการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาออกแบบก่อสร้างโครงการฯ 
ซึ่งใน TOR ระบุไว้ให้ที่ปรึกษาจะต้องค านวณส่วนที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ของต้นทุนทั้งหมด เช่น ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนของชิ้นส่วนอะไหล่ที่จะน าเข้าจากต่างประเทศ  
ค่าจ้างบุคลากรจากต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และส่วนก าไรของผู้รับจ้างต่างประเทศ 
เป็นต้น ทั้งนี้ ที่ปรึกษาจะต้องประมาณราคาค่างานก่อสร้าง เช่น ปริมาณงาน (Bill of Quantities) 
วัสดุอุปกรณ์และสัมภาระ ราคาต่อหน่วยของค่าวัสดุ ค่าจ้างแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  
และก าไร รวมถึงพิจารณาตัวแปรต่าง ๆ  (ค่า Factor F) เป็นต้น ซึ่งโครงการก่อสร้างของ กทพ. ที่ผ่านมา 
ได้ด าเนินการอย่างรอบคอบ รวมถึงโครงการก่อสร้างอื่นในอนาคต กทพ. จะด าเนินการทบทวน 
และตรวจสอบ TOR งานจ้างที่ปรึกษาออกแบบก่อสร้างให้รอบคอบและรัดกุม  โดยพิจารณา 
ให้สอดคล้องกับปัจจัยหรือสิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบันเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของหน่วยงานและภาครัฐ
อย่างสูงสุด 

       ประเด็นที่ ๓ กทพ. ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการทางพิเศษฯ 
สัญญาที่ ๒ กับกิจการร่วมค้า ซีทีบี ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ไชน่า ฮาร์เบอร์เอ็นจิเนียริ่ง คัมปะนี ลิมิเต็ด 
บริษัท ทิพากร จ ากัด และบริษัท บุรีรัมย์ธงชัยก่อสร้าง จ ากัด ซึ่งในการคัดเลือกบริษัทผู้รับจ้างนั้น 
TOR ได้ระบุเกณฑ์การยื่นข้อเสนอ ว่าผู้รับจ้างต้องมีผลงานในการก่อสร้างงานในประเภทเดยีวกับงานที่จะจา้ง 
โดยเป็นงานสะพาน หรือทางยกระดับ หรือทางแยกต่างระดับ หรือทางหลวงที่มีช่วงสะพาน  
อย่างน้อย ๓๐ เมตร ซึ่งเป็นค่างานเฉพาะโครงสร้างรูปแบบคานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องส าเร็จรูป 
(Precast Segmental Box Girder) ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ต่อสัญญา
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จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ สัญญา โดยเป็นผลงานที่มีสัญญาจ้างโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะ
เป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ กทพ. เชื่อถือ (ไม่พิจารณาผลงาน 
จากการช่วงสัญญา) ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีส าเนาสัญญาก่อสร้างและหนังสือรับรองผลงาน 
แสดงค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าว มาแสดงต่อ กทพ. และกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นกิจการร่วมค้า 
ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องมีผลงานตามที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ แต่ละนิติบุคคลในกลุ่มกิจการร่วมค้า
จะต้องมีประสบการณ์การท างานสะพาน หรือทางยกระดับ หรือทางแยกต่างระดับ หรือทางหลวง 
ที่มีช่วงสะพานอย่างน้อย ๓๐ เมตร ซึ่งเป็นโครงสร้างรูปแบบคานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องส าเร็จรูป 
(Precast segmental Box Girder) ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมต่อสัญญา  
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ สัญญา โดยแนบส าเนาสัญญาก่อสร้างแสดงประสบการณ์ และหนังสือรับรอง
ผลงานดังกล่าว มาแสดงต่อ กทพ. ซึ่งถือว่าการคัดเลือกผู้รับจ้างเข้ามาด าเนินโครงการฯ ได้พิจารณา
ความสามารถและประสบการณ์การด าเนินโครงการในลักษณะงานสะพาน หรือทางยกระดับ  
หรือทางแยกต่างระดับอย่างเหมาะสมและครบถ้วน 

       ประเด็นที่ ๔ กทพ. ได้ลงนามในสัญญาจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง
โครงการทางพิเศษฯ กับบริษัท เอพซิบอน จ ากัด บริษัท เอเชี่ยนเอ็นจิเนีย คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จ ากัด ส าหรับงานจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างโครงการฯ  
ได้ก าหนด TOR และหน้าที่ของผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง  โดยช่วงควบคุมงานก่อสร้าง 
และบริหารโครงการฯ ต้องควบคุมงานก่อสร้างส าหรับโครงการทั้งหมดให้เป็นไปตามรูปแบบ  
แบบรายละเอียด และข้อก าหนดในสัญญาทุกประการ โดยถูกต้องตามหลักวิชาการด้านวิศวกรรม
และสถาปัตยกรรม ตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบแผนงาน วิธีการก่อสร้าง แผนบุคลากร  
แผนเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ และต้องควบคุมดูแลให้การก่อสร้างมีความปลอดภัย 
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลกระทบต่อการจราจร สิ่งแวดล้อม และประชาชนในพ้ืนที่น้อยที่สุด อีกทั้ง
ท าการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอเกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัยในการท างาน  รวมถึง 
การปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง  ซึ่ง กทพ. ได้ก ากับดูแลให้ผู้ให้บริการ 
ควบคุมงานก่อสรา้ง ด าเนินการตามขอ้ก าหนดใน TOR อย่างครบถ้วน และเสนอ กทพ. เพื่อพิจารณา
หรือเพื่อทราบตามล าดับ 

       ประเด็นที่ ๕ ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะตรวจสอบ เสนอแนะ  
และเก็บบันทึกเอกสารทุกขั้นตอนการท างานของผู้รับจ้างอย่างครบถ้วน  และรวบรวมรายงาน 
การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง โดยระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัสดุ เครื่องจักรและบุคลากร 
ตลอดจนสภาพดินฟ้าอากาศและสถานที่ก่อสร้างของแต่ละวัน รวมถึงผลการปฏิบัติงาน การหยุดงาน
พร้อมสาเหตุ แล้วรายงานให้ กทพ. พิจารณาและตรวจสอบเป็นรายสัปดาห์ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการควบคุม
งานก่อสร้าง มีบุคลากรต าแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เพ่ือตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงาน
ก่อสร้างในแต่ละวัน โดยจะมีการท า Safety Talk ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน รวมถึงตรวจสอบความพร้อม
ของร่างกาย การตรวจสอบสารเสพติด และปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
พร้อมทั้งรายงานผลให้เจ้าหน้าที่โครงการฯ และ กทพ. ทราบแบบเรียลไทม์ 

       ๓. ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  
ได้มีหนังสือส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๘๐๗.๒/๒๐๗๙  
ลงวันที ่๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ แจ้งว่า กระทรวงคมนาคมได้ให้ความส าคัญกับการยกระดับมาตรฐาน



๖๒ 
 

การก่อสร้างให้มีความปลอดภัยส าหรับประชาชนผู้ใช้บริการขณะดินทางผ่านพ้ืนที่ที่อยู่ระหว่าง  
การก่อสร้าง และป้องกันมิให้มีปัจจัยเสี่ยงจนเกิดเป็นอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้าง จึงมีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดระเบียบมาตรฐานการควบคุมงานกอ่สร้างของหน่วยงานในสังกดักระทรวงคมนาคม 
โดยมีหน้าที่และอ านาจ คือ ๑) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบ Safety Audit รวมทั้งข้อมูล
อื่น ๆ เพ่ือน ามาวิเคราะห์มาตรการควบคุมงานก่อสร้างที่ต้องด าเนินการพร้อมกับการเปิดให้บริการ
ประชาชน โดยให้รวบรวมสถิติ ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง ๒) พิจารณาจัดท าแนวทาง มาตรการ
ควบคุมงานก่อสร้าง ที่ต้องด าเนินการพร้อมกับการเปิดให้บริการต่อประชาชน เพ่ือใช้เป็นคู่มือ 
ส าหรับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ตลอดจนติดตามและก ากับการด าเนินการให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และ ๓) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน  
ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจ านวน ๖ คณะ ประกอบด้วย 

       (๑) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มีหน้าที่ศึกษา และรวบรวม 
ข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง มาตรฐาน และมาตรการควบคุม 
งานก่อสร้าง รวมทั้งรูปแบบการบังคับใช้ในโครงการก่อสร้าง จัดท าข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
กฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับงานก่อสร้าง มาตรฐาน และมาตรการควบคุมงานก่อสร้าง 
และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 
มาตรฐาน และมาตรการควบคุมงานก่อสร้าง และประกาศใช้กฎหมาย กฎระเบียบ ขั้นตอน 
ที่ได้จากการปรับปรุง 

       (๒) คณะอนุกรรมการด้านการศึกษารูปแบบอุบัติเหตุ/อุบัติภัย มีหน้าที่
ศึกษา รวบรวมข้อมูล และรูปแบบต่าง ๆ ของอุบัติเหต ุอุบัติภัย พร้อมสาเหตุการเกิดจากงานก่อสรา้ง 
จัดท าข้อเสนอแนะในการป้องกันอุบัติเหตุ  อุบัติภัยที่เกิดขึ้นจากงานก่อสร้าง และตรวจสอบ 
ประเมินผลกระทบต่างๆ จากการปรับปรุง พัฒนาด้านต่างๆ รวมทั้งติดตามความเสี่ยง อุบัติเหตุ อุบัติภัย
ที่เกิดขึ้นหรือหลังจากการปรับปรุงพัฒนา 

       (๓) คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้าง  
มีหน้าที่ศึกษา รวบรวม และจัดท าข้อเสนอแนะในการปรับปรุงข้อก าหนด กฎเกณฑ์ คู่มือปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับมาตรฐานงานก่อสร้างของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงฯ 

       (๔) คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุง  
มีหน้าที่ศึกษา รวบรวม จัดท าข้อเสนอแนะในการปรับปรุงข้อก าหนดและกฎเกณฑ์ และคู่มือปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการซ่อมบ ารุงงานก่อสร้างของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงฯ  
และประกาศใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อก าหนดที่ได้จากการปรับปรุง 

       (๕) คณะอนุกรรมการด้านระบบปฏิบัติการ/ระบบตรวจสอบ มีหน้าที่
ศึกษารูปแบบ ระบบ และวิธีการปฏิบัติงานก่อสร้าง และมาตรการควบคุมงานก่อสร้างของหน่วยงาน
ภายในกระทรวงฯ ที่ด าเนินอยู่ ในปัจจุบัน จัดท าข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  และพัฒนา 
ระบบความปลอดภัยในการก่อสร้าง รวมทั้งพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย 
โดยติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรการที่ได้รับการปรับปรุง/พัฒนา 

       (๖) คณะอนุกรรมการด้านการฝึกอบรมและขึ้นทะเบียน มีหน้าที่ทบทวน
วิธีการฝึกอบรม และขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมงานก่อสร้างของหน่วยงานภายในกระทรวงฯ ในปัจจุบัน 
จัดท าข้อเสนอแนะ แนวทางการฝึกอบรม ขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมงานก่อสร้างทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
และผู้รับจ้าง และจัดท าหลักสูตร ผู้รับผิดชอบจัดการฝึกอบรม และขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการฝึกอบรม 



๖๓ 
 

       ทั้ งนี้  คณะอนุกรรมการด้านระบบปฏิบัติการ /ระบบตรวจสอบ  
ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยมีมติว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ มีขั้นตอน
การด าเนินงาน และระบบด้านการก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นมาตรฐานกลาง  
และมาตรฐานของหน่วยงานแล้ว อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาความปลอดภัยในการก่อสร้าง 
และความปลอดภัยต่อสาธารณะเพ่ิมขึ้น ได้มอบหมายให้อนุกรรมการและหน่วยงานในสังกัด 
พิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

       (๑) พิจารณาเพ่ิมมติเรื่องความปลอดภัยในการก่อสร้างและความปลอดภัย
ต่อสาธารณะ โดยเพ่ิมเครื่องมือและกลไกการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่ช่วงเตรียมการก่อสร้าง  
ช่วงด าเนินการก่อสร้าง และช่วงส่งมอบงาน และเข้มงวดเรื่องการบังคับใช้เครื่องมือดังกล่าว  
อาทิ การบังคับให้ด าเนินการตามกฎหมาย คู่มือและมาตรฐานอย่างเคร่งครัด 

       (๒) พัฒนาระบบการก ากับติดตามการควบคุมงานก่อสร้างด้วยเทคโนโลยี 
เพ่ือให้ผู้บริหารก ากับติดตามงาน และช่วยป้องปรามการท างานของผู้เอาที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน 
และผู้รับจ้างให้ท างานได้อย่าง เข้มข้นขึ้น 

       (๓) จัดท าคู่มือการควบคุมงานก่อสร้างเป็นรายสาขา ประกอบด้วย 
สาขาการขนส่งทางถนน สาขาการขนส่งทางราง สาขาการขนส่งทางอากาศ และสาขาการขนส่งทางน้ า 
ให้เป็นมาตรฐานกลางของสาขาการขนส่ง  เพ่ือให้การก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้าง 
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

       (๔) โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ควรก าหนดให้มีการท าประกันภัย 
เพ่ือเยียวยา ชดเชยให้กับผู้ประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการก่อสร้าง โดยระบุไว้ในสัญญาจ้าง และก าหนด 
ให้ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างเป็นบุคคลที่สาม เพื่อตรวจสอบการท างาน 

       ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านระบบ 
ปฏิบัติการ/ระบบตรวจสอบ ครั้งที่  ๒ คาดว่าจะสามารถน าผลการประชุมและข้อเสนอแนะ 
ไปจัดท าเป็นร่างข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาระบบปฏิบัติการ/ระบบตรวจสอบ ในการด าเนินงาน
ก่อสร้าง และการควบคุมงานก่อสร้างเพ่ือเสนอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณา ก่อนมอบหมาย 
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเพื่อด าเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป 

       ๔. อธิบดีกรมทางหลวง ได้มีหนังสือกรมทางหลวง ด่วนที่สุด  
ที่ คค ๐๖๑๔๓/สส.๖๙๒๑ แจ้งว่า กรณีกรมทางหลวงด าเนินการออกแบบเองจะใช้แบบมาตรฐาน
สถานพิเศษ และด าเนินการออกแบบเฉพาะแห่ง โดยอ้างอิงมาตรฐาน AASHTO LRFD Bridge Design 
Specification และกรณีโครงการที่มีความซับซ้อนและมีผลกระทบสูง จะด าเนินการจ้างที่ปรึกษา 
ในการส ารวจและออกแบบ โดยส านักส ารวจและออกแบบได้ก าหนดให้มีการพัฒนาขั้นตอน 
การก่อสร้าง เครื่องจักรยกติดตั้งชิ้นส่วนสะพาน การดึงลวดอัดแรง และได้ระบุขั้นตอนการก่อสร้าง 
รวมทั้งการจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้าง (Traffic Work Zone) ในแบบก่อสร้าง เพ่ือให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ในการคิดราคาต้นทุนการก่อสร้าง และการควบคุมงานก่อสร้าง นอกจากนี้   
ยังมีคู่มือแนวทางปฏิบัติงาน ได้แก่ คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง งานบูรณะ  
และงานบ ารุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน และคู่มือแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง 
งานสะพานของกรมทางหลวง เป็นต้น 

 



๖๔ 
 

       ๕. อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ได้มีหนังสือกรมทางหลวงชนบท  
ที่ คค ๐๗๐๒/๑๑๘๖๑ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณา ดังนี้ 

       ประเด็นที่ ๑ กรมฯ ได้ให้ความส าคัญกับมาตรการความปลอดภัย 
ในงานก่อสร้างตลอดมา โดยเอกสารข้อก าหนดและขอบเขตงาน ได้ระบุถึงมาตรการความปลอดภัย
ในงานก่อสร้างอย่างเหมาะสม ครบถ้วน ชัดเจน และสอดคล้องกับหลักการทางวิศวกรรม 
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

       ประเด็นที่ ๒ ปัจจุบันได้มีการค านวณค่างานต้นทุน และค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน 
และท่อเหลี่ยม ของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ กรมบัญชีกลาง  
ตุลาคม ๒๕๖๐ อย่างครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยังคงมีผู้ยื่นข้อเสนอ 
ต่อหน่วยงานรัฐในด้านราคาต่ ากว่าราคากลางเป็นจ านวนมาก ก่อให้เกิดความเสียหายกับภาครัฐ  
จึงเห็นควรให้มีการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขในประเด็นดังกล่าวต่อไป 

       ประเด็นที่ ๓ กรมฯ ได้มีการก าหนดคุณสมบัติของบริษัทผู้รับจ้าง 
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 
ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยระบุให้ผู้ประกอบการท่ีมีสิทธิยื่นข้อเสนอโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ 
จะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างทาง และงานสะพานพิเศษ อย่างไรก็ตาม การขึ้นทะเบียน
งานก่อสร้างทาง และงานสะพานพิเศษตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ไม่ได้ครอบคลุมว่าผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ
เคยมีผลงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่มาก่อน จึงเห็นสมควรให้มีการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 
ในประเด็นดังกล่าวต่อไป 

       ประเด็นที่ ๔ กรมฯ ได้เน้นย้ าให้บริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
ปฏิบัติงานโดยให้ความส าคัญ และเข้มงวดทุกขั้นตอนของงานกอ่สร้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลงั 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักปฏิบัติที่ เป็นสากล  
รวมถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

       ประเด็นที่ ๕ กรมฯ ได้มีการก ากับดูแลและควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงาน
ด าเนินการก่อสร้างตามแบบทุกขั้นตอน พร้อมทั้งก าชับให้บริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้ าง  
ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างในด้านความปลอดภัยขณะด าเนินการก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ อย่างเคร่งครัด 

       ๖. ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือ 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รฟม ๐๑๓/๒๘๒๗ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณา ดังนี้ 

       ประเด็นที่ ๑ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม. )  
ได้ก าหนดเรื่องความปลอดภัยในการก่อสร้างไว้ในข้อก าหนด และขอบเขตของงาน โดยก าหนดให้ 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงาน และข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง  
โดยที่ปรึกษาควบคุมงานจะท าหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานดังกล่าว 

       ประเด็นที่ ๒ รฟม. ได้คัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาออกแบบ และผู้รับจ้าง
ก่อสร้างที่มีประสบการณ์สูง โดยพิจารณาถึงค่างาน ต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง 
และตัวแปรต่าง ๆ ที่จ าเป็น ไว้อย่างรอบคอบแล้ว ตามหลักการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
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       ประเด็นที่ ๓ การคัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า ได้ก าหนด 
ให้ผู้รับจ้างจะต้องมีประสบการณ์สอดคล้องตามลักษณะงานก่อสร้าง โดยก าหนดมูลค่าผลงาน  
ที่สร้างแล้วเสร็จ และตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งก าหนดให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแนวทางในการด าเนินงาน
ก่อสร้างที่สอดคล้องกับพื้นที่ ระยะเวลา และความปลอดภัย เป็นต้น มาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 

       ประเด็นที่ ๔ รฟม. ได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของที่ปรึกษา
ควบคุมงานก่อสร้างไว้ในสัญญาว่าจ้าง โดยขอบเขตของงานครอบคลุมการก ากับดูแลงานก่อสร้าง  
ของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรม มาตรฐานความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ในทุกขั้นตอน 

       ประเด็นที่ ๕ ในงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า ของ รฟม. จะมีวิศวกร 
ที่ปรึกษาประจ าหน้างาน ท าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างจริงให้เป็นไปตามแบบที่ได้รับการตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้ว รวมถึงเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย จะด าเนินการตรวจสอบค วามพร้อม 
ของสภาพร่างกายผู้ปฏิบัติงานก่อนเริ่มปฏิบัติงานเป็นกิจวัตรไปทุกวัน 

       ๗. ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือการรถไฟแห่งประเทศไทย  
ที่ รฟ ๑/๒๒๘๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งว่า การด าเนินงานโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงไทย - จีน ระยะที่ ๑ (ช่วงกรุงเทพ - นครราชสีมา) การรถไฟฯ มีวิธีการในเรื่องมาตรการ
ความปลอดภัยในการติดตั้งคานคอนกรีตส าเร็จรูปรูปกล่อง (Segment Box Girder) โดยให้ความส าคัญ
กับความปลอดภัยในสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ถือเป็นสิ่งส าคัญอันดับแรกของโครงการฯ การรถไฟฯ 
ขอยืนยันว่ามาตรการความปลอดภัยส าหรับการติดตั้งคานส าเร็จรูปฯ เป็นไปตามกฎระเบียบ 
ด้านความปลอดภัยของกฎหมายแรงงาน และจากข้อก าหนดของที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 
งานโยธาที่ก าหนดให้ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาทุกสัญญา ต้องน าส่งวิธีการด าเนินงานก่อสร้าง 
(Method Statement) การติดตั้งคานคอนกรีตส าเร็จรูปรูปกล่อง เพ่ือขออนุมัติก่อนการก่อสร้าง 
เครื่องจักรทั้งหมดต้องอยู่ในสภาพดี และเจ้าหน้าที่เทคนิคที่มีความสามารถจะต้องอยู่ประจ าที่หน้างาน 
ภายใต้การควบคุมของวิศวกรผู้เชี่ยวชาญงานก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย ซึ่งผู้รับจ้าง
ทั้งหมดต้องน าส่งใบอนุญาตท างานให้ที่ปรึกษาฯ เพ่ือท าการตรวจสอบ และอนุมัติก่อนการท างาน 
และในการท างานที่มีความส าคัญต่อ ๑ Method Statement โดยขออนุมัติทีละขั้นตอน จนกว่า 
งานจะแล้วเสร็จต่อ ๑ Shop Drawing ที่ได้รับการอนุมัติ 

  การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๒๙๕๖ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
        ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๗๓๗ 
        ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
       ๓. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๒๑ 
        ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
       ๔. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๒๑ 
        ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
  การติดตาม  : - 
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๖. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายอนุศักดิ์  คงมาลัย 
  ชื่อเรื่อง   : นโยบายพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศจะไปในทิศทางใด 
  ประเด็นข้อหารือ : เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะ

ด้านการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งมีความสะดวก และรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน 
ที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เพียงพอ ประกอบกับระบบการศึกษาในปัจจุบันได้น าสื่อสังคมออนไลน์
เข้ามาทดแทนสื่อแบบเดิม ซึ่งสื่อสังคมออนไลน์จะมีเนื้อหาสั้นและส่งถึงกันได้อย่างรวดเร็ว  
จึงสามารถสร้างความรู้สึก ทัศนคติ แนวคิด และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชน  
ให้แสดงพฤติกรรมใหม่ ๆ ออกมา ซึ่งองค์การยูนิเซฟ (Unicef) ได้มีค าแนะน า และนโยบาย 
ด้านเด็กและเยาวชนที่รัฐบาลควรให้ความส าคัญ ๕ ประการ คือ 

       ๑. การขยายโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้ครอบคลุม
เด็กทุกคน 

       ๒. การจัดให้มีระบบการดูแลเด็กอายุต่ ากว่า ๓ ปีที่มีคุณภาพและทั่วถึง 
       ๓. การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ ให้แก่นักเรียน 
       ๔. พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพในการคุ้มครองเด็กอย่างเป็นระบบ 

ในระดับท้องถิ่น 
       ๕. พัฒนาทักษะให้กับเยาวชนเพ่ือก้าวขึ้นมาเป็นผู้น าทางเศรษฐกิจ 

ของประเทศในอนาคต 
       อย่างไรก็ดี ประเทศไทยได้มีการก าหนดนโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ไว้หลายแห่ง อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทในการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา 
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่ยังไม่มีการด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาเด็กและเยาวชน
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น จึงขอเสนอให้รัฐบาลด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายผ่านคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ กรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมกันนี้ อาจประสานความร่วมมือ 
กับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เพ่ือให้การพัฒนาเด็กและเยาวชนอยู่ในทิศทางที่สร้างสรรค์และเป็นอนาคต
ของประเทศต่อไป 

 การส่งเรื่อง  : ๑. นายกรัฐมนตรี 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๒๙๐๐ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
      ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๒๙๑๒ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

ได้มีหนังสือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ พม ๐๒๐๙/๑๕๙๐ ลงวันที่ ๙ 
ตุลาคม ๒๕๖๖ แจ้งว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ด าเนินการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ  
และสนับสนุนคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมตามช่วงวัย รวมทั้งพัฒนาทักษะชีวิต  
ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการเป็นผู้น าและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคม 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาที่ตัวเด็กและเยาวชนควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไก สภาพแวดล้อม 
ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน และสังคม ตลอดจนให้ความส าคัญกับการระดมสรรพก าลังของทุกภาคส่วน
มาเป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์ และมาตรการในการพัฒนา โดยมีหลักส าคัญ ได้แก่ 
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       - ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางการพัฒนา โดยเน้นการพัฒนาเด็กทุกกลุ่ม 
ให้มีความสมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมตามช่วงวัย  
รวมทั้งส่งเสริมและเปิดโอกาสให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างแท้จริง 

       - เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกสภาพแวดล้อมในการด ารงชีวิต
ของเด็กและเยาวชน ได้แก่ ครอบครัว สถาบันการศึกษา ศาสนา และสื่อ ให้เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนา 
เพื่อให้เด็กด ารงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

       - ส่งเสริมบทบาทเด็กให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม  และเพ่ิม 
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็ง โดยเน้นให้เกิดการเชื่อมโยง 
ต่อระบบต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน 

       - พัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการในการพัฒนา
เด็กและเยาวชน ได้แก่ กฎหมายด้านการปกครองและคุม้ครองสิทธเิดก็และเยาวชน ระบบฐานข้อมลู
สารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน การสร้างและการจัดการความรู้ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
กลไกการติดตามประเมินผลการด าเนินการเพ่ือการพัฒนาที่มีความเหมาะสมและท าต่อสถานการณ์  
ที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคม ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก 

       นอกจากนี้ ได้จัดท าร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ มุ่งเน้นให้เด็กได้รับการส่งเสริม 
และพัฒนาศักยภาพให้เหมาะสมตามช่วงวัย และเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และทักษะการเรียนรู้อย่างรอบด้าน เพ่ือเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ 
การก าหนดยุทธศาสตร์และมาตรการในการพัฒนาจะอาศัยกลไกของคณะกรรมการส่งเสริม 
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ามามีส่วนร่วมพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา และขับเคลื่อน
การด าเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น การท างานเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
จ าเป็นต้องสร้างความร่วมมือแบบหุ้นส่วนที่เชื่อมโยงการท างาน รวมถึงการระดมสรรพก าลัง 
ของทุกภาคส่วนให้เข้ามามีบทบาทร่วมกัน ควบคู่ไปกับการพัฒนาและออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 

       การส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ได้ด าเนินการให้สอดคล้อง 
และเหมาะสมกับช่วงวัย ดังนี้ 

       เด็กปฐมวัย (๐ - ๕ ปี) มุ่งเน้นการพัฒนาตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถงึปฐมวยั 
เพื่อให้เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย 

       (๑) จัดสวัสดิการเงินอุดหนุนแก่เด็กแรกเกิดถึง ๖ ปี รายละ ๖๐๐ บาท
ต่อเดือน ที่อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้ไม่เกิน ๑๐๐ ,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี ซึ่งเป็นมาตรการ 
ให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองน าเด็กเข้าสู่ระบบบริการของรัฐ เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 

       (๒) ส่ ง เ ส ริ มศู นย์ พัฒนา เด็ ก เ ล็ ก ให้ มี คุณภาพตามมาตรฐ าน 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งส่งเสริมให้มี 
การจดทะเบียนสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน พร้อมสนับสนุนอาหารเสริม และสื่อพัฒนาการเด็ก 
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ให้แก่สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ที่เก็บค่าบริการไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน เพ่ือเป็นสวัสดิการ 
และช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 

       เด็กวัย ๖ - ๑๗ ปี ด าเนินการพัฒนาศักยภาพและดูแลเด็กในสถานรองรับ 
และร่วมมือกับองค์กรธุรกิจเ พ่ือส่ง เสริมและสนับสนุนให้ เด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
และความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ  
ผ่านการด าเนินโครงการ กิจกรรม อาทิ การยุติความรุนแรงในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม 

       เยาวชน ๑๘ - ๒๕ ปี มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กช่วงวัยเรียน วัยรุ่น ให้มีความรู้
และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างาน 
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ และส่งเสริมทักษะ เพ่ือมุ่งสู่การเป็นผู้น า และเสริมสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกัน  
ในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้ง จัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ และอุดหนุนงบประมาณ  
ในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชนมีบทบาท  
ในเวทีระดับโลก เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือและน าความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

       แนวโน้มของสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่  ๒๑  
และภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 เต็มไปด้วยข้อท้าทาย อาทิ  
การก้าวเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัล สถานการณ์เด็กเกิดน้อย วัยแรงงานมีจ านวนลดลง และจ านวนผู้สูงอายุ
เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างและความสัมพันธ์ในครอบครัว รวมไปถึง
ความท้าทายของเด็กที่ต้องการการปกป้องคุ้มครองเป็นกรณีพิเศษ เช่น เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส 
เด็กที่กระท าความผิด เด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาจนประสบภาวะการเรียนรู้ถดถอย  
เด็กที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษา ไม่ได้ท างานหรืออบรม ท าให้เด็กเหล่านี้ที่ก าลังจะเป็นวัยแรงงาน 
ในอนาคต ต้องเผชิญอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในสังคม ซึ่งนอกจากจะต้องดูแลผู้สูงอายุ  
ที่เพ่ิมจ านวนมากขึ้นแล้ว ยังต้องรับบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ 
ทิศทางนโยบายด้านเด็กและเยาวชนยังให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
เด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนาการสมวัยอย่างมีคุณภาพ อาทิ การขยายสวัสดิการตั้งแต่แม่ตั้งครรภ์  
การส่งเสริมให้มีศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็กใกล้บ้าน ในสถานประกอบการ ที่ท างาน และพัฒนาให้มีคุณภาพ 
การให้เงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้า การสร้างโอกาสทางการศึกษาโดยเพ่ิมแหล่งเรียนรู้  
การปกป้องสิทธิเสรีภาพของเด็กในโรงเรียน การเพ่ิมอัตราเงินเดือนของนักศึกษาที่จบปริญญา  
การสนับสนุนสวัสดิการเป็นตัวเงิน เพ่ือเข้าถึงระบบการศึกษา สาธารณสุข และการสร้างงานสร้างอาชีพ 
ดังนั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน จึงได้ปรับทิศทางการท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
โดยการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ ปกป้องคุ้มครอง และสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิต  
ที่เหมาะสมตามช่วงวัย เพ่ือเตรียมความพร้อม ให้เด็กเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ ส าหรับการด ารงชีวิต 
ในศตวรรษที่ ๒๑ และเป็นก าลังส าคัญของประเทศในอนาคต โดยมีแนวนโยบายที่จะผลักดัน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วย 

       ๑. ขยายสวั สดิ การ เ งิ นอุ ดหนุนแก่ เด็ กแรก เกิ ดแบบถ้ วนหน้ า  
และเพิ่มสวัสดิการให้ครอบคลุมกลุ่มแม่ตั้งครรภ์ (เดือนที่ ๕ - ๙) ในอัตรา ๖๐๐ บาทต่อเดือน 

       ๒. การมอบของใช้ที่จ าเป็นส าหรับรับขวัญเด็กทารกแรกคลอด  
เพื่อส่งเสริมให้แม่ได้เลี้ยงดูลูกอย่างเหมาะสม 
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       ๓. ขยายการรับเด็กของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด ให้รับเด็ก 
ได้ตั้งแต่ ๑ ปี ขึ้นไป และส่งเสริมให้มีศูนย์รับเลี้ยงเด็ก หรือสถานที่เลี้ยงดูเด็กเล็กในสถานประกอบการ 
ที่มีมาตรฐาน เพ่ือให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก 
ให้มีความรู้และทักษะในการดูแลเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ 

       ๔. พัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองคุณภาพในศตวรรษที่ ๒๑ 
โดยส่งเสริมให้ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ตามความสนใจ และสอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในอนาคต 

       ๕. ส่งเสริมกลไกการคุ้มครองเด็กระดับท้องถิ่น โดยจัดตั้งศูนย์ชุมชน
คุ้มครองเด็กระดับต าบล โดยครอบคลุม ๗,๗๗๔ ต าบลทั่วประเทศ เพ่ือคัดกรองเด็กที่ประสบปัญหา 
และให้การช่วยเหลืออย่างเหมาะสม รวมทั้งพัฒนาการแจ้งเหตุและให้ความช่วยเหลือเด็ก 
ผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือการคุ้มครองเด็ก (Child Protection information System : CPIS)  
เพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันต่อสถานการณ์ 

       ๖. ส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ New Gen start-up ให้มีองค์ความรู้
ด้านการท าธุรกิจ และสนับสนุนแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ รวมถึงพัฒนาเด็กกลุ่มใหม่ ๆ  
เช่น กลุ่ม NEET กลุ่มเยาวชนที่มีธุรกิจ เพ่ือให้เป็นก าลังคนคุณภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
ในอนาคต 

       ๗. การสร้างที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยส าหรับทุกคนในครอบครัว ภายใต้
หลักการ Green Universal Design เพื่อให้เด็กได้มีที่อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

       ๘. ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการให้สอดคล้อง 
กับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยการปรับเพ่ิมค่าวัสดุอาหารของเด็กในสถานรองรับ และปรับเพ่ิม 
เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวขาดแคลน และเงินสงเคราะห์เด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน (เด็กยากจน) 

       ๙. การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ โดยการอบรมให้เป็นผู้น าเยาวชนรักษ์โลก (Young Ambassador for the Earth : YAE) 
และส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้อย่างน้อย ๑ คนต่อ ๑ ต้น 

       จากการประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕ 
ประจ าปี ๒๕๖๖ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้พร้อมรองรับ 
ต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต" ได้สนับสนุนให้ผู้ท างานด้านเด็กและเยาวชน เครือข่ายเด็กและเยาวชน  
น าข้อเสนอจากที่ประชุมไปพิจารณาขับเคลื่อนการด าเนินงาน เพ่ือให้เด็กมีทักษะที่รองรับ 
ต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้น าทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ในอนาคตต่อไป 

       ทิศทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศ ในช่วงระยะ ๕ ปี  
พ.ศ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (ข้อมูลจากร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ   
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมตามช่วงวัย
และเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยต้องเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม 
และเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตลอดจนต้องมีบทบาทส าคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

       นอกจากนี้ นโยบายด้านเด็กและเยาวชนในอนาคต ยังให้ความส าคัญ 
กับการลงทุนกับเด็ก เพราะเชื่อว่าจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าในอนาคต ซึ่งนโยบายด้านเด็กและเยาวชน



๗๐ 
 

ล้วนมีต้นทุนอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะนโยบายสวัสดิการแบบถ้วนหน้า  ซึ่งภาครัฐมีความพยายาม 
ที่จะด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการดูแลที่เหมาะสม ได้รับสวัสดิการท่ีดี
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ตลอดจนต้องเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้สามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างมั่นคง 

       ดังนั้น ในอนาคตเด็กและเยาวชนจ าเป็นต้องมีทักษะชีวิตที่สามารถใช้ชีวิต
อยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายได้ และต้องมีความเชี่ยวชาญที่จ าเป็น และสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและสังคมยุคดิจิทัล เพราะการท างานในอนาคตจะถูกแทนที่โดยเทคโนโลยี 
รูปแบบต่าง ๆ และมีแนวโน้มที่เทคโนโลยีจะมีการพัฒนาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง 
ต้องมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม เพ่ือเป็นเด็กและเยาวชนไทยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
และเติบโตอย่างยั่งยืน 

  การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๒๙๕๗ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
      ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๘๔๓ 
        ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
  การติดตาม  : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๐๑ 
        ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
       ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๐๒ 
        ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ 

----------------------------------------------------------- 



๗๑ 
 

ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามข้อปรึกษาหารือก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) เมื่อวันอังคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

ล าดับ 
สมาชกิวุฒิสภา 

ผู้ขอปรึกษาหารือ 
เร่ือง 

การด าเนินการ 
(ส่งเร่ืองไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

ความคืบหน้า 
(หน่วยงานแจ้งผลการพิจารณา 
ลงวันที่/ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ) 

การติดตาม 
(เลขที่หนังสือ ลงวันที)่ 

๑ นายออน  กาจกระโทก   ความเดือดร้อนของนักเรียน ครู และ
ผู้ปกครองโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษา
พัฒนาการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๒๙๘๗ 
ลงวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ  
ด่วนท่ีสุด ที่ ศธ ๐๑๐๐.๒/๒๖๗๗  
ลงวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ 

- 

๒ นายรณวริทธิ์  ปริยฉัตรตระกูล   ๑. เรื่อง ขอให้จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่
อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเชียงขวัญ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

กระทรวงสาธารณสุข 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๒๙๘๘  
ลงวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

หนังสือกระทรวงสาธารณสุข  
ที่ สธ ๐๒๐๙.๐๓/๒๙๕๓  
ลงวันท่ี ๑๑ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

- 

๒. เรื่อง ปัญหาการขึ้นทะเบยีน
เกษตรกรในพ้ืนท่ีอ าเภอเชียงขวัญ และ
อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอด็ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๒๙๘๙  
ลงวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ด่วนท่ีสุด ที่ กษ ๐๑๐๐/๑๐๔๓๓  
ลงวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ 

- 

กระทรวงมหาดไทย 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๒๙๙๐  
ลงวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

หนังสือจังหวัดร้อยเอด็  
ด่วนท่ีสุด ที่ รอ ๐๐๑๗.๒/๑๓๒๒๖  
ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ 

- 

๓ นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ   การพิจารณาน านโยบายต่อต้าน 
การทุจริตของสาธารณรัฐประชาชนจีน
มาปรับใช้ในประเทศไทย 

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๒๙๘๖  
ลงวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

๑.หนังสือส านักเลขาธิการนายกรฐัมนตรี  
   ที่ นร ๐๔๐๔/๙๗๙๒  
   ลงวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
๒.หนังสือส านักงาน ป.ป.ท.  
   ด่วนท่ีสุด ที่ ปป ๐๐๐๒/๑๐๙๔ 
   ลงวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- 

๔ นายสุรเดช  จิรัฐิตเิจรญิ   การก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๓ 
ตอนปากพลี - อ าเภอประจันตคาม 
(แนวใหม่) 

กระทรวงคมนาคม 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๒๙๙๑ 
ลงวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

หนังสือกรมทางหลวง  
ที่ คค ๐๖๑๓๘.๒/๑๐๐๒๒  
ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ 

- 

๗๑ 
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ล าดับ 
สมาชกิวุฒิสภา 

ผู้ขอปรึกษาหารือ 
เร่ือง 

การด าเนินการ 
(ส่งเร่ืองไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

ความคืบหน้า 
(หน่วยงานแจ้งผลการพิจารณา 
ลงวันที่/ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ) 

การติดตาม 
(เลขที่หนังสือ ลงวันที)่ 

๕ นายอ าพล  จินดาวัฒนะ   ปัญหาการฝึกงานของนักศึกษา 
ในหลักสูตรอาชีวศึกษาทวิภาค ี

กระทรวงศึกษาธิการ 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๒๙๘๗ 
ลงวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ  
ด่วนท่ีสุด ที่ ศธ ๐๑๐๐.๑/๒๘๔๐  
ลงวันท่ี ๑๒ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

- 

๖ นายมณเฑียร  บุญตัน   ปัญหาสดัส่วนการจ้างงานคนพิการ 
โดยหน่วยงานภาครัฐท่ีลดลง 
อย่างมีนัยส าคญั 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ์
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๒๙๙๒  
ลงวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

- หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๑๘ 
ลงวันท่ี ๓๐ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

๗ นายพลเดช  ปิ่นประทีป   ช้างพลายเอกชัย กระทรวงมหาดไทย 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๒๙๙๐  
ลงวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนท่ีสุด ที่ มท ๐๓๐๙.๓/๒๙๒๖๘  
ลงวันท่ี ๑๐ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

- 

๗๒ 



๗๓ 
 

การด าเนินงานตามขอ้ปรกึษาหารือของสมาชกิวุฒสิภา 
การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๘ (สมยัสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) เมื่อวันอังคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

 
๑. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายออน  กาจกระโทก   
  ชื่อเรื่อง   : ความเดือดร้อนของนักเรียน ครู และผู้ปกครองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

    พัฒนาการ 
 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมาธิการการศึกษา 

วุฒิสภา ได้รับหนังสือร้องทุกข์จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ เกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของนักเรียน ครู และผู้ปกครองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา น าโดย  
นายตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ ได้ลงพื้นที่ร่วมประชุมกับ คณะกรรมการสถานศึกษา 
คณะครูอาจารย์ ผู้ปกครอง ตลอดจนศิษย์เก่าของโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ เพื่อร่วมกันหา
แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว สรุปได้ว่า ในช่วง ๒ – ๓ เดือนที่ผ่านมา มีกลุ่มบุคคลซึ่งอาจมี 
ความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมือง ได้ยุยง ส่งเสริม ปลุกปั่นให้เด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่ง  
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ซึ่งยังอยู่ในวัยเยาว์ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ให้ก่อความวุ่นวายขึ้น
ภายในโรงเรียน อาทิ ฝ่าฝืนกฎระเบียบของโรงเรียน กระท าผิดต่อกฎหมายบ้านเมือง รวมทั้ง  
ไม่เคารพต่อผู้ใหญ่ ไม่เคารพครูอาจารย์ โดยที่ผ่านมา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ 
ผู้ปกครอง ตลอดจนศิษย์เก่าของโรงเรียน ได้พยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเต็มความสามารถแล้ว 
จึงต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนั้น จึงขอให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาด าเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ดังนี้ 

      ๑. ควรใช้หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าไปพูดคุย ท าความเข้าใจ
กับกลุ่มบุคคลที่ยุยง ส่งเสริม ปลุกปั่นให้เด็กนักเรียนหญิงดังกล่าวกระท าการที่ไม่เหมาะสม  
แต่หากเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นต้องด าเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระท าผิด ก็ควรด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย เพื่อคืนความสงบสุขให้แก่โรงเรียน 

      ๒. ควรใช้หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ ประสานกับหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการจัดหาสถานศึกษาที่เหมาะสม มอบทุนการศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียนหญิงดังกล่าว 
เพื่ออนาคตที่ต้องเติบโตอย่างเหมาะสม  

      อนึ่ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเป็นโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการมีประวัติความเป็นมายาวนาน และได้รับพระราชทาน 
พระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราพระเกี้ยว เป็นสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ 
ด้านการจัดการศึกษาระดับชั้นน าของประเทศไทย โดยปัจจุบันมีนักเรียนจ านวนกว่า ๔,๐๐๐ คน  
ย่อมเห็นได้ว่า การแก้ไขปัญหาดังกล่าว นอกจากจะเป็นการท าเพ่ืออนาคตของเด็กนักเรียนหญิง
ดังกล่าวแล้ว ยังเป็นการท าเพื่ออนาคตของเด็กนักเรียนอื่นจ านวนกว่า ๔,๐๐๐ คนด้วย 

  การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
      หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๒๙๘๗ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ 

ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๑๐๐.๒/๒๖๗๗ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารือ
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ดังกล่าว ว่ากระทรวงศกึษาธกิาร โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดน้ าข้อเสนอแนะ
ของท่านไปด าเนินการเพ่ือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของเด็กหญิงดังกล่าว โดยได้มีหนังสือแจ้งให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ พิจารณาด าเนินการช่วยเหลือ 
แก้ไขปัญหาตามความเหมาะสม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ จะติดตามความคืบหน้าในการให้ความ
ช่วยเหลือต่อไป ทั้งนี้ หากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒  
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้ข้อยุติจากการหารือร่วมกับผู้ปกครองของเด็กหญิง
ดังกล่าวก็จะสามารถพิจารณาจัดหาสถานที่เรียน และทุนการศึกษาที่เหมาะสมได้ต่อไป 

 การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๐๔๖ 
        ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
       ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๕๕ 
        ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 การติดตาม  : - 
 
๒. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายรณวริทธิ์  ปริยฉัตรตระกูล   
  ชื่อเรื่อง   : ๑. เรือ่ง ขอให้จดัสรรงบประมาณสนับสนนุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ 

        อาคารผู้ปว่ยใน โรงพยาบาลเชียงขวญั จังหวดัรอ้ยเอ็ด 
      ๒. เรื่อง ปัญหาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอเชียงขวัญ และ 

        อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ประเด็นข้อหารือ : ๑. เรื่อง ขอให้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่

อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  
      สืบเนื่องจากคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  

ในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ได้ลงพ้ืนที่รับฟังปัญหาของประชาชนในพ้ืน ท่ี
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้พบว่า โรงพยาบาลเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ  
มีจ านวนประชาชนที่มาใช้บริการปีละกว่า ๓๐,๐๐๐ คน โดยแต่เดิม โรงพยาบาลเชียงขวัญ 
ไม่มีอาคารผู้ป่วยในส าหรับรองรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักไม่สามารถกลับไปพักรักษาที่บ้านได้  
และไม่สามารถส่งตัวเพ่ือเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลประจ าจังหวัดได้ ผู้อ านวยการและบุคลากร
ของโรงพยาบาลเชียงขวัญ ตลอดจนภาครัฐและภาคเอกชน ได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นของอาคาร
ผู้ป่วยในเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมระดมทุนจ านวน ๕ ล้านบาทเศษ ด าเนินการจัดสร้าง
อาคารผู้ป่วยใน เพ่ือให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพ้ืนที่ เป็นอาคารขนาด ๑๐ เตียง 
ประกอบด้วยห้องรวม ๑ ห้อง (๔ เตียง) ห้องพิเศษคู่ ๒ ห้อง (๔ เตียง) และห้องพิเศษเดี่ยว ๒ ห้อง 
(๒ เตียง) รวมทั้งสิ้น ๑๐ เตียง พร้อมด้วยห้องปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ และห้องเก็บอุปกรณ์ 
ทางการแพทย์ โดยได้ด าเนินการจัดสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ประสบปัญหาขาดแคลนงบประมาณ
ส าหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยในเบื้องต้น ได้รายงานต่อประธานกรรมการอ านวยการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลือและขอรับบริจาคจาก  
สมาชิกวุฒิสภา ดังนั้น จึงขอให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาจัดสรรหรือสนับสนุนการจัดท า 
ค าของบประมาณเพ่ือการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเชียงขวัญ  
จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือให้เกิดประโยชน์ด้านการสาธารณสุขส าหรับประชาชนในพ้ืนที่ 
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      ๒. เรื่อง ปัญหาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอเชียงขวัญ และ
อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

      สืบเนื่องจากจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีการแบ่งเขตการปกครอง กล่าวคือ 
อ าเภอเชียงขวัญ และอ าเภอทุ่งเขาหลวง แยกออกมาจาก อ าเภอธวัชบุรี แต่สารบบที่ดิน อาทิ โฉนดที่ดิน 
หนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) เอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากิน ซึ่งแต่เดิม ออกเลขทะเบียน 
ไว้ในเขตอ าเภอธวัชบุรี ยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการแบ่งเขตการปกครองดังกล่าว  
ท าให้ที่ดินของเกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอเชียงขวัญ และอ าเภอทุ่งเขาหลวง ยังคงเป็นเลขทะเบียน  
ในพ้ืนที่อ าเภอธวัชบุรี เป็นเหตุให้เกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอเชียงขวัญ และอ าเภอทุ่งเขาหลวง  
ประสบปัญหาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพ่ือขอรับการสนับสนุนตามโครงการประกันรายได้จากการ
ปลูกข้าวประจ าปี ๒๕๖๖ ดังนั้น จึงขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย 
ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงสารบบที่ดินในพ้ืนที่อ าเภอเชียงขวัญ และอ าเภอทุ่งเขาหลวง ให้สอดคล้อง
กับการแบ่งเขตการปกครองในปัจจุบัน เพ่ือสิทธิประโยชน์และอ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร  
ในพ้ืนที่ดังกล่าว 

  การส่งเรื่อง  : ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
            หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๒๙๘๘ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
      ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
            หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๒๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
      ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
            หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๒๙๙๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีหนังสือกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์  ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๑๐๐/๑๐๔๓๓ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ แจ้งผล 
การพิจารณาข้อหารือดังกล่าว ว่ากรณีพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีการแบ่งเขตการปกครองโดยแยก 
อ าเภอเชียงขวัญ และอ าเภอทุ่งเขาหลวง จากอ าเภอธวัชรบุรี ท าให้เลขที่เอกสารสิทธิ์ของโฉนด น.ส. ๔ 
ที่ออกไว้ในอ าเภอธวัชรบุรียังไม่ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการแบ่งเขตการปกครองดังกล่าว 
ซึ่งตามระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการต่อเลขที่ดิน เลขหน้าส ารวจ เลขโฉนดที่ดิน การเขียนชื่อต าบล 
อ าเภอ และการประทับตรา พ.ศ. ๒๕๕๔ ส่วนที่ ๔ กรณีเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองใหม่  
แต่ไม่มีการรังวัดที่ดิน และอื่น ๆ ข้อ ๑๑ ระบุว่า “กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองใหม่แล้ว
และไม่มีการรังวัดที่ดินแปลงที่ถูกเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองใหม่ หากการตรวจสอบและสอบสวน
เป็นทียุ่ติโดยชัดแจ้งว่าที่ดินแปลงนั้นได้ตั้งอยู่บนเขตการปกครองใหม่จริง ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เจ้าของที่ดิน
มายื่นค าขอหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบเอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เลขหน้าส ารวจหรือเลขโฉนดที่ดิน ตลอดจนชื่อต าบลอ าเภอตามเขตการปกครองใหม่ได้ โดยให้
ด าเนินการแก้ไขท านองเดียวกับกรณีสอบเขตโฉนดที่ดิน และเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้แจ้งให้เจ้าของที่ดิน
ทราบเพ่ือน าโฉนดที่ดินฉบับเจ้าของที่ดินมาแก้ไขให้ถูกต้องตรงกันกับโฉนดที่ดินฉบับส านักงานที่ดิน 
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบเอง โดยเจ้าของที่ดินไม่ได้ยื่ นค าขอ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
แจ้งสิทธิอุทธรณ์ตามนัยข้อ ๑๔ (๕) ด้วยโดยอนุโลม” จึงขอให้ เกษตรกรที่มีการเปลี่ยน 
เขตการปกครองติดต่อกรมที่ดินเพ่ือเปลี่ยนแปลงโฉนด น.ส. ๔ ให้เป็นอ าเภอปัจจุบันก่อนด าเนินการ
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรต่อไป 
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      ๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด  
ที่ รอ ๐๐๑๗.๒/๑๓๒๒๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาข้อหารือดังกล่าว  
ว่าจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แจ้งให้ส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง พิจารณาด าเนินการและรายงานผล 
การด าเนินการตามข้อหารือดังกล่าวให้จังหวัดร้อยเอ็ดทราบ สรุปผลการด าเนินการ ดังนี้ 

          ๒.๑ ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด รายงานว่าส านักงานเกษตรอ าเภอ
เป็นหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร 
และสหกรณ์ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร นายทะเบียน แต่งตั้งเกษตรจังหวัดและเกษตรอ าเภอเป็นผู้ช่วยนายทะเบียน ท าหน้าที่  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกร เป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด โดยในขั้นตอนการตรวจสอบจ านวน
พ้ืนที่ที่ท าการเกษตร ส าหรับพ้ืนที่มีเอกสารสิทธิ์ (กรมที่ดิน) ได้เชื่อมโยงระบบ API จากกรมที่ดิน  
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องไม่ให้เกินข้อมูลเนื้อที่ตามเอกสารสิทธิ์ หากข้อมูล API ท่ีตั้งแปลงต าบล 
อ าเภอ ยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการแบ่งเขตการปกครองปัจจุบัน จะไม่สามารถน า
ข้อมูลพ้ืนที่ที่ท าการเกษตรเข้าสู่ระบบการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ ส านักงาน
เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้หารือกับกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กรมส่งเสริมการเกษตร พบว่า เพ่ือให้เกษตรกรที่ใช้เอกสารสิทธิ์ท ากินไม่เป็นปัจจุบันสามารถ 
ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในฤดูกาลเพาะปลูกประจ าปี ๒๕๖๖ เพ่ือขอรับการสนับสนุน
จากภาครัฐได้ อนุโลมให้ผู้รับขึ้นทะเบียนด าเนินการบันทึกข้อมูลพ้ืนที่ที่ท าการเกษตรเป็นพ้ืนที่ 
ไม่มีเอกสารสิทธิ์ไปพลางก่อน ในระหว่างรอส านักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ด าเนินการตรวจสอบ
เอกสารสิทธิ์ท ากินของเกษตรกร ที่ตั้งต าบล อ าเภอออกเลข API เป็นปัจจุบัน เนื่องจากระบบไม่ได้
เชื่อมโยงระบบ API จากกรมที่ดิน 

          ๒.๒ ส านักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด และอ าเภอธวัชบุรี รายงานว่า 
ส านักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาธวัชบุรี ได้ด าเนินการแก้ไขเลขโฉนดที่ดินในเขตอ าเภอเชียงขวัญ 
และอ าเภอทุ่งเขาหลวง ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพ่ือรองรับการลงทะเบียนเกษตรกรในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
โดยได้ด าเนินการประสานผู้ปกครองท้องที่ในการขอรับเอกสารโฉนดที่ดินที่ได้แก้ไขถูกต้องแล้ว 
ตามเขตรับผิดชอบของแต่ละหมู่บ้านเพ่ือน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปให้แก่เกษตรกร  
ซึ่งในเขตอ าเภอเชียงขวัญ มีโฉนดที่ดินที่ได้ด าเนินการ ประมาณ ๑,๐๐๐ แปลง อ าเภอทุ่งเขาหลวง 
ประมาณ ๒,๕๐๐ แปลง ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดได้แจ้งการรายงานผลการด าเนินการดังกล่าวให้
ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดทราบด้วยแล้ว  

     ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มีหนังสือกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ สธ ๐๒๐๙.๐๓/๒๙๕๓ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารือดังกล่าว ดังนี้ 

         ๓.๑ อาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลเชียงขวัญ ได้ด าเนินการปรับปรุง 
จากอาคารอเนกประสงค์ให้เป็นอาคารผู้ป่วยในขนาด ๑๐ เตียง โดยเริ่มปรับปรุงตั้งแต่ปี ๒๕๖๕  
และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๖ 

         ๓.๒ การจัดสรรงบประมาณในปัจจุบันงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จาก
การตรวจสอบรายงานค าของบประมาณ พบว่า ไม่มีรายงานครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จะใช้ 
ในอาคารผู้ป่วยใน ๑๐ เตียง โรงพยาบาลเชียงขวัญ 
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         ๓.๓ รายงานครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณา 
เพ่ือจะใช้เสนอในการจัดท าค าของบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วย ที่อยู่
ระหว่างพิจารณา ดังนี้ 

         ๓.๓.๑ เครื่องติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพ
อัตโนมัติขนาดใหญ่ 

         ๓.๓.๒ เครื่องตรวจสแกนหาหลอดเลือดด าตื้นใต้ผิวหนัง 
         ๓.๓.๓ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ mA 
 การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๐๔๗ 
        ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
       ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๕๙๙ 
        ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
      ๓. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๘๙๔ 
        ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 การติดตาม  : - 
 
๓. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ   
  ชื่อเรื่อง   : การพิจารณาน านโยบายต่อต้านการทุจริตของสาธารณรัฐประชาชนจนี 

    มาปรบัใช้ในประเทศไทย 
 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากในปัจจุบันการต่อต้านการทุจริตในประเทศไทย โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการยังไม่ประสบผลส าเร็จ ทั้งยังมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
สะท้อนให้เห็นว่านโยบายของรัฐบาลในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ซึ่งจากการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริต 
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาลจีนได้ก าหนดนโยบายปราบปรามการทุจริต ว่าต้องมีการ
ปราบปรามการทุจริตจนกระทั่งไม่กล้าที่จะท าการทุจริต หรือไม่สามารถที่จะท าการทุจริต และ  
ไม่อยากที่จะท าการทุจริตอีกต่อไป โดยประธานาธิบดีของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เน้นย้ าว่า 
การต่อต้านการทุจริตเป็นการต่อสู้ทางการเมืองที่ส าคัญที่สุดที่ประชาชนให้ความสนใจ และเป็น
สงครามทางการเมืองที่ต้องไม่แพ้ ซึ่งต้องให้ความส าคัญและมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งใน ๓ ประการ 
ดังนี้ 

      ประการแรก ต้องก าหนดให้เป็นวินัยของพรรคการเมืองและรัฐบาล  
โดยการจัดระเบียบและประสานการท างานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐ 

      ประการที่สอง ต้องให้ความส าคัญและเข้าใจการปราบปรามการทุจริต
ภายใต้สถานการณ์ที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา โดยปรับปรุงระบบและกลไกการใช้อ านาจ 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการใช้อ านาจให้เป็นไปอย่างเที่ยงธรรมตามกฎหมายเพื่อประชาชน ตลอดจน
มีมาตรการป้องกันและควบคุมการทุจริตให้มีมาตรฐาน โดยลดโอกาสในการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การก าหนดนโยบาย การอนุมัติ การอนุญาต รวมถึงก ากับดูแลการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
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      ประการที่สาม ปรับปรุงความสามารถการน านโยบายการต่อต้าน 
การทุจริตให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยการสร้างกฎระเบียบที่มีความจ าเป็นขึ้นทั้งของพรรคการเมืองและ
รัฐบาล รวมทั้งระบบกฎหมาย เพ่ือให้สามารถมีผลใช้บังคับอย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ มีความ
เด็ดขาด มีความเป็นธรรม และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ  

      ดังนั้น จึงขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาน านโยบายการต่อต้านการทุจริต
ของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึง่ด าเนินการไดผ้ลส าเร็จเป็นอย่างดี มาด าเนินการปรับใช้ในการก าหนด
นโยบายการปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ให้มีประสิทธิภาพ และมีผลส าเร็จเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

  การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๒๙๘๖ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : ๑. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  

ที่ นร ๐๔๐๔/๙๗๙๒ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารือดังกล่าว  
ว่าส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้น ากราบเรียนนายกรัฐมนตรีรับทราบข้อปรึกษาหารือข้างต้น 
และมีบัญชามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาและรายงานผลเกี่ยวกับข้อปรึกษาหารือ  
ของนายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ โดยให้รองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก ากับติดตามการด าเนินการ 
ผลเป็นประการใดจักแจ้งให้ทราบต่อไป 

      ๒. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
ได้มีหนังสือส านักงาน ป.ป.ท. ด่วนที่สุด ที่ ปป ๐๐๐๒/๑๐๙๔ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
แจ้งว่านายกรัฐมนตรีได้มีบัญชามอบหมายส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ให้พิจารณาและรายงานผลเกี่ยวกับข้อปรึกษาหารือของสมาชิก
วุฒิสภา (นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ) ในคราวการประชุมวฒุิสภา ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจ าปคีรัง้
ที่หนึ่ง) เมื่อวันอังคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การพิจารณาน านโยบายต่อต้านการทุจริตของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนมาปรับใช้ในประเทศไทย  

      ในการพิจารณาด า เนินการตามบัญชานายกรัฐมนตรีดั งกล่ าว  
ส านักงาน ป.ป.ท. มีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลประกอบการด าเนินการที่ครบถ้วนเพ่ือความละเอียด
รอบคอบ ในการนี้ จึงขอสนับสนุนข้อมูลนโยบายของสาธารณรัฐประชาชนจีนเกี่ยวกับการต่อต้าน
การทุจริตตามที่สมาชิกวุฒิสภา (นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ) ได้ขอปรึกษาหารือในการประชุมวุฒิสภา
ดังกล่าว โดยขอความกรุณาส่งข้อมูลดังกล่าวให้ส านักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
เพ่ือส านักงาน ป.ป.ท. จะได้พิจารณาและรายงานผลการด าเนินการต่อนายกรัฐมนตรีโดยเร่งด่วนต่อไป 

 การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๐๔๘ 
        ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
       ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๕๗ 
        ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 การติดตาม  : - 
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๔. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ   
  ชื่อเรื่อง   : การก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอนปากพล ี- อ าเภอประจนัตคาม  

    (แนวใหม่) 
 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  

ในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก ได้ลงพ้ืนที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ได้รับทราบปัญหา 
ความเดือดร้อนของประชาชน กล่าวคือ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๓ หรือ ถนนสุวรรณศร 
เป็นโครงข่ายทางหลวงสายหลักที่เชื่อมพ้ืนที่ภาคกลางกับพ้ืนที่ชายแดนด้านตะวันออกและเป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงข่ายทางหลวงเอเชีย หมายเลข AH1 (Asian Highway1: AH1) ซึ่ ง เชื่อมระหว่าง
กรุงเทพมหานคร นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ไปยังประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนาม  
โดยกรมทางหลวงมีแผนปรับปรุงทางหลวงให้เป็น ๔ ช่องจราจรตลอดเส้นทาง แต่เนื่องจากในช่วง 
ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คือ ช่วงปากพลี - อ าเภอประจันตคาม มีเขตต้นไม้ใหญ่ ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการก่อสร้างได้ กรมทางหลวงจึงมีโครงการก่อสร้างแนวใหม่ โดยรัฐบาลได้อนุมัติโครงการ
ก่อสร้างดังกล่าวแล้ว เป็นทางหลวง ๔ ช่องการจราจรตลอดเส้นทาง ระยะทาง ๒๘ กิโลเมตร  
การก่อสร้างเส้นทางดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์ ได้แก่ ช่วงกิโลเมตรที่ ๑๔๘+๘๐๐ ถึง กิโลเมตรที่  
๑๕๔+๕๐๐ ระยะทาง ๖ กิโลเมตรเศษ และ ช่วงกิโลเมตรที่ ๑๖๑+๖๐๐ ถึง กิโลเมตรที่ ๑๖๘+๐๐ 
ระยะทาง ๖ กิโลเมตรเศษ รวมระยะทางทั้ง ๒ ช่วง ประมาณ ๑๓ กิโลเมตร ยังคงเป็นถนน ๒ ช่อง
จราจร ทั้งที่ควรมี ๔ ช่องจราจร อันเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณ 
สี่แยกบ้านดงบัง ต าบลดงขี้เหล็ก อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี หรือ ที่เรียกกันทั่วไปว่า 
“สี่แยกร้อยศพ” โดยกรมทางหลวงได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาระยะสั้น ด้วยการติดตั้งสัญญาณ  
ไฟจราจรบริเวณดังกล่าว เพ่ือลดปัญหาอุบัติเหตุในเบื้องต้น นอกจากนี้ เส้นทางดังกล่าวยังมี 
จุดตัด - ทางแยก ที่มีการจราจรหนาแน่นมาก ได้แก่  

      แยกที่ ๑ จุดตัดกับทางหลวงหมายเลข ๓๑๙ เส้นทางปราจีนบุรี - ศาลากลาง
จังหวัดปราจีนบุรี  

      แยกที่ ๒ จุดตัดกับทางหลวงหมายเลข ๓๒๐ จากจังหวัดปราจีนบุรี  
ไปยัง กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ (ค่ายพรหมโยธี) ไปยังอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  

      แยกที่ ๓ จุดตัดกับทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๒ จากจังหวัดปราจีนบุรี  
ไปยัง แยกห้วยขื่อ อ าเภอประจันตคาม และอ าเภอกบินทร์บุรี  

      ดังนั้น เพ่ือความปลอดภัยของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพการเดินรถ
ในเส้นทางดังกล่าว ตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย จึงขอให้กรมทางหลวง 
กระทรวงคมนาคม พิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 

      ๑. ขอให้จัดสรรงบประมาณเพ่ือก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๓  
ตอนปากพลี - อ าเภอประจันตคาม (แนวใหม่) ในช่วงที่ยังเว้นว่างอยู่ ๒ ช่วง รวมระยะทางประมาณ 
๑๓ กิโลเมตร ให้เป็นทางหลวง ๔ ช่องจราจรตลอดเส้นทาง 

      ๒. ขอให้พิจารณาการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกบริเวณจุดตัด - ทางแยก 
จ านวน ๓ ทางแยกดังกล่าวข้างต้น  

      ๓. ขอให้ปรับปรุงการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกบ้านดงบัง 
ต าบลดงขี้เหล็ก อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

  การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 



๘๐ 
 

      หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๒๙๙๑ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : อธิบดีกรมทางหลวง ได้มีหนังสือกรมทางหลวง ที่ คค ๐๖๑๓๘.๒/

๑๐๐๒๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารือดังกล่าว ดังนี้ 
      ๑. ทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอน ปากพลี - อ.ประจันตคาม (แนวใหม่) 

กรมทางหลวงอยู่ระหว่างเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ือด าเนินการขยายเป็น 
ทางหลวงขนาด ๔ ช่องจราจร ระหว่าง กม.๑๔๘+๘๐๐ - กม.๑๕๔+๕๐o และ กม.๑๖๑+๖๐๐ - 
กม.๑๖๘+๐๐๐ ระยะทางรวม ๑๒.๑๐ กิโลเมตร 

      ๒. จุดตัดทางหลวงดังกล่าว คือ ๑) จุดตัดทางหลวงหมายเลข ๓๓  
(แนวใหม่ ตัดกับทางหลวงหมายเลข ๓๑๙ หนองชะอม - พนมสารคาม ๒) จุดตัดทางหลวงหมายเลข 
๓๓ (แนวใหม่) ตัดกับทางหลวงหมายเลข ๓๒๐ ศาลนเรศวร - สถานีรถไฟปราจีนบุรี และ ๓) จุดตั้ง
ทางหลวงหมายเลข ๓๓ (แนวใหม่) ตัดกับทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๒ ดงพระราม - ห้วยขื่อ จุดตัด
ทางแยกดังกล่าวข้างต้น กรมทางหลวงขอรับไว้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณา
จัดล าดับความส าคัญตามก าลังงบประมาณที่ได้รับต่อไป 

      ๓. บริเวณดังกล่าวอยู่บนทางหลวงหมายเลข ๓๓ (แนวใหม่) ตัดกับ 
ทางหลวงชนบท ปจ.๔o๑๖ ซึ่งบริเวณดังกล่าวได้ด าเนินการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเรียบร้อยแล้ว
อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กรมทางหลวงอยู่ระหว่างเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือด าเนินการขยายเป็น ๔ ช่องจราจรบนทางหลวงหมายเลข ๓๓ (แนวใหม่) รวมถึงการปรับปรุง
บริเวณทางแยกดังกล่าวด้วย หากได้รับการจัดสรรงบประมาณและก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วย  
อ านวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี 

 การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๐๕๙ 
       ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
      ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๕๘ 
       ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 การติดตาม  : - 
 
๕. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายอ าพล  จินดาวัฒนะ   
  ชื่อเรื่อง   : ปัญหาการฝึกงานของนกัศึกษาในหลักสตูรอาชีวศึกษาทวิภาคี 
 ประเด็นข้อหารือ : หลักสูตรอาชีวศึกษาทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่มุ่งเน้นให้

นักศึกษาได้เรียนรู้จากการท างานจริงผ่านการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นความร่วมมือ  
ที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ โดยการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล ก าหนดให้ผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา และเรียนภาคปฏิบัติผ่านการ
ฝึกงานในสถานประกอบการ ซึ่งสถานประกอบการจะมีการสอนงาน และให้นักศึกษาท างานเปน็หลกั 
ซึ่งเป็นกระบวนการเพิ่มทักษะวิชาชีพและประสบการณ์ที่เปน็ประโยชนต์่อการประกอบอาชีพ รวมทัง้
มีการจ่ายค่าตอบแทนให้นักศึกษาเพ่ือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ซึ่งนับว่า เป็นแนวคิด 
การจัดการศึกษาที่ดี แต่อย่างไรก็ตาม ได้รับการร้องทุกข์จากนักศึกษาในหลักสูตรอาชีวศึกษาทวิภาคี 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีสุดท้าย สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ของสถาบัน 
การศึกษาในจังหวัดหนึง่ทางภาคเหนอื ว่าสถานประกอบการซึง่เปน็โรงแรมขนาดใหญ่ ได้รับนักศกึษา
หลักสูตรดังกล่าวเข้าฝึกงาน โดยให้นักศึกษาท างานต่อเนื่องวันละ ๑๐ - ๑๒ ชั่วโมง ซึ่งเกินกว่าเวลา



๘๑ 
 

ท างานปกติที่กฎหมายแรงงานก าหนด มีการสอนงานน้อย นักศึกษามีวันหยุดที่ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับ
จ านวนนักท่องเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่เข้าพักในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และจ่ายค่าตอบแทนให้นักศึกษา  
ต่ ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ า ประเด็นส าคัญคือสถานประกอบการมีสิทธิประเมินผลการฝึ กงาน 
ของนักศึกษา ว่าผ่านหรือไม่ผ่านการศึกษาในช่วงปีสุดท้ายของการศึกษาหลักสูตรนี้ ซึ่งเป็นการ  
เอารัดเอาเปรียบและไม่เป็นธรรมต่อนักศึกษา จนเป็นเหตุให้นักศึกษาบางส่วนที่ทนต่อแรงกดดัน  
ไม่ไหว จ าใจต้องลาออกจากการศึกษาทั้งที่เรียนมาถึงปีสุดท้าย ดังนั้น จึงขอให้กระทรวงศึกษาธิการ 
และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ใช้ความเข้มงวดในการก ากับดูแลและตรวจสอบ
หลักสูตรอาชีวศึกษาทวิภาคี ทั้งนี้ เพ่ือรักษามาตรฐานการศึกษาและเพ่ือสวัสดิภาพของนักศึกษา  
ในหลักสูตรอาชีวศึกษาทวิภาคี   

  การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
      หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๒๙๘๗ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ 

ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๑๐๐.๑/๒๘๔๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารือ
ดังกล่าว ว่ากระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอเรียนว่า 
สถานศึกษาที่จะเปิดสอนหลักสูตรทวิภาคจีะตอ้งด าเนนิการตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตกิารจดัการ
อาชีวศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
และประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
พ.ศ. ๒๕๖๓ อย่างเคร่งครัด โดยสถานศึกษาจะต้องประสาน ติดตาม ประเมินผลการด าเนินการ  
จัดฝึกอาชีพเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการโดยครูผู้สอน
วิชาชีพในแต่ละแผนกวิชา และจะต้องมีการรายงานผลการนิเทศทุกครั้ง เพ่ือแก้ไขปัญหาและหรือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามที่ก าหนด รวมทั้งจะต้องก าหนดให้มีการวัดและประเมินผล 
การฝึกอาชีพอย่างเป็นระบบ โดยครูผู้สอนของสถานศึกษาร่วมกับครูฝึกของสถานประกอบการ  
ซึ่งจะต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่ าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผล 
การเรียนตามหลักสูตรแต่ละฉบับ  

      อนึ่ง ส าหรับค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษาระหว่างเรียนจะต้อง 
เป็นไปตามประกาศกระทรวงแรงาน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้รับการฝึกเตรียมเข้าท างาน 
และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือและแรงงาน เรื่อง ก าหนดรายการค่าใช้จ่าย  
ในการฝึกเตรียมเข้าท างาน 

 การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๐๕๐ 
        ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
       ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๘๙๓ 
        ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 การติดตาม  : - 
 
 
 
 
 



๘๒ 
 

๖. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายมณเฑียร  บุญตัน   
  ชื่อเรื่อง   : ปัญหาสัดส่วนการจ้างงานคนพิการโดยหน่วยงานภาครัฐที่ลดลง 

    อย่างมีนัยส าคัญ 
 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ

รับทราบรายงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งพบว่าสถิติการจ้างงาน
คนพิการโดยหน่วยงานของรัฐลดลงอย่างมีนัยส าคัญ จากเดิมในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ก าหนดสัดส่วน 
การจ้างงานคนพิการไว้ว่า ถ้าหน่วยงานมีพนักงาน ๑๐๐ คน จะต้องจ้างงานคนพิการ ๑ คน โดยในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ หน่วยงานของรัฐมีการจ้างงานคนพิการสูงถึงร้อยละ ๘๔ และหลังจากปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
พบว่าสถิติการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐลดลงอย่างต่อเนื่อง และในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ พบว่า
การจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐลดลงเหลือเพียงร้อยละ ๒๑ ซึ่งตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้บัญญัติให้หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน
จะต้องมีการจ้างงานคนพิการ หรือหากไม่สามารถจ้างงานคนพิการ จะต้องจัดสถานที่เพื่อให้คนพิการ
จ าหน่ายสินค้าหรือบริการ หรือกรณีที่หน่วยงานไม่สามารถจ้างงานคนพิการและไม่สามารถ 
จัดสถานที่ให้คนพิการจ าหน่ายสินค้าหรือบริการได้ จะต้องน าส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแทน ซึ่งหน่วยงานเอกชนมีการน าส่งเงินส่วนนี้เข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ในขณะที่หน่วยงานของรัฐไม่มีการน าส่งเงินส่วนนี้เข้ ากองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยปัจจุบันกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีเงินทุน
หมุนเวียนจ านวนหนึ่ง แต่กระทรวงการคลังได้มีค าสั่งให้กองทุนที่มีทุนหมุนเวียนที่มีสภาพคล่อง  
เกินความจ าเป็นต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ซึ่งรวมถึงกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการด้วย ดังนั้น จึงขอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด าเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรา ๑๓ 
(๔/๑) และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
นอกจากนี้ ในอนาคตหากมกีารแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัตสิ่งเสรมิและพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ควรก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่ไม่ด าเนินการจ้างงานคนพิการ หรือไม่จัดหาสถานที่
จ าหน่ายสินค้าหรือบริการให้แก่คนพิการ จะต้องถูกปรับลดงบประมาณลงตามสัดส่วนที่จะต้องมี 
การจ้างงานคนพิการ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและเป็นมาตรฐานเดียวกับภาคเอกชนในกรณี  
ที่ไม่สามารถจ้างงานคนพิการ หรือไม่จัดหาสถานที่จ าหน่ายสินค้าหรือบริการให้แก่คนพิการ จะต้อง
น าส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

  การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
      หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๒๙๙๒ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : - 
 การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๐๕๑ 
       ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
 การติดตาม  : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๑๘ 
      ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 
 
 



๘๓ 
 

๗. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายพลเดช  ปิ่นประทีป   
  ชื่อเรื่อง   : ช้างพลายเอกชัย 
 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วม

ของประชาชน ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา 
ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากนายธนบดี  พรหมสุข ประธานกรรมการศูนย์อนุรักษ์ช้าง ต าบลนาข่า อ าเภอ
วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม และประธานกรรมการ บริษัท ช้างทองค า (ประเทศไทย) จ ากัด  
ผู้เป็นเจ้าของและครอบครองช้างพลายเอกชัย แจ้งว่าช้างพลายเอกชัย เป็นช้างที่มีคชลักษณ์  
เข้าลักษณะ “ช้างส าคัญ” ครบถ้วนทั้ง ๗ ประการ ประกอบด้วย (๑) ตาขาว (๒) เพดานขาว  
(๓) เล็บขาว (๔) ขนขาว (๕) พ้ืนหนังขาว หรือสีคล้ายหม้อใหม่ (๖) ขนหางขาว และ (๗) อัณฑโคตร์ขาว 
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติส าหรับรักษาช้างป่า พระพุทธศักราช ๒๔๖๔  
จึงได้ด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพ่ือน้อมเกล้าถวายเป็นช้างเผือกคู่พระบารมี 
ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ แต่การด าเนนิการกลับประสบปญัหา
อุปสรรคนานัปการ จนเวลาล่วงเลยมากว่า ๖ ปี รวมทั้งในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้มีการข่มขู่ คุกคาม 
ต่อพลายเอกชัย เจ้าของ และผู้ดูแล จึงได้ร้องทุกข์ต่อวุฒิสภา เพื่อหวังเป็นที่พ่ึง 

      ความเป็นมา  
      พลายเอกชัย ปัจจุบันมีอายุ ๓๘ ปี เดิมชื่อ พลายบุญยง มีภูมิล าเนา 

อยู่ที่จังหวัดกระบี่ เมื่อปี ๒๕๕๒ บริษัท ช้างทองค า (ประเทศไทย) จ ากัด ได้ซื้อพลายบุญยง  
และเปลี่ยนชื่อเป็น “พลายเอกชัย” โดยย้ายมาอยู่ที่จังหวัดมหาสารคาม ต่อมาในปี ๒๕๖๐  
เจ้าของเริ่มสังเกตเห็นว่าพลายเอกชัยเป็นช้างสีประหลาด กล่าวคือ มีคชลักษณ์ปรากฏขึ้นครั้งละ 
หนึ่งถึงสองประการ จนกระทั่งในที่สุดครบทั้ง ๗ ประการ จึงมั่นใจว่าพลายเอกชัย เป็น “ช้างส าคัญ” 
ตามพระราชบัญญัติส าหรับรักษาช้างป่า พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ จึงมีความประสงค์ที่จะน้อมเกล้า
ถวายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ให้ทันกับช่วงเวลาพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก 

       หลังจากนั้น ในปี ๒๕๖๑ นายอ าเภอวาปีปทุม และผู้ว่าราชการ 
จังหวัดมหาสารคาม ได้มีหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย เพ่ือแจ้งส านักพระราชวังให้ส่งเจ้าหน้าที่  
มาด าเนินการตรวจสอบคชลักษณ์ และต่อมา ในปี ๒๕๖๒ ได้มีหนังสือถึงส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้ส่ง
เจ้าหน้าที่มาด าเนินการตรวจสุขภาพช้างและขอค าแนะน า ระหว่างนั้นได้มีปัญหาอุปสรรค 
หลายประการ รวมทั้งถูกกลั่นแกล้ง ปองร้ายหมายชีวิตทั้งช้างและผู้ดูแล โดยช้างในปาง จ านวน  
๙ เชือก รวมถึงพลายเอกชัย ถูกคนร้ายลอบวางยาพิษ เป็นเหตุให้ช้างล้มตายไปถึง ๓ เชือก  
ช้างที่เหลือล้มป่วย ผอมโซ ถ่ายเป็นเลือด ซึ่งผลการชันสูตรของสัตวแพทย์ได้สันนิษฐานว่า ช้างได้รับ
สารพิษในกลุ่มแลนเนท (Lannate) โดยเหตุการณ์ดังกล่าว พลายเอกชัยต้องรับการรักษาพยาบาล
เป็นเวลานานหลายเดือน 

       ในปี ๒๕๖๕ เมื่อเห็นว่าเวลาล่วงเลยมานาน อีกทั้งช้างและคนได้ถูกคุกคาม
อย่างต่อเนื่อง จึงตัดสินใจน าพลายเอกชัยเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร ตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่
ชั้นผู้ ใหญ่ ซึ่งระหว่างนั้น  ยังคงถูกสกัดกั้นตลอดเส้นทาง เมื่อเดินทางถึงกรุงเทพมหานคร 
ได้พักแรม ณ วัดเบญจมบพิตร เป็นเวลา ๒ วัน โดยส านักพระราชวังรับทราบและได้ส่งเจ้าหน้าที่ 
มาช่วยดูแล ปัจจุบันพลายเอกชัยได้ย้ายมาพักชั่วคราว ณ บ้านเลขที่ ๕ หมู่ที่ ๓ ต าบลห้วยแห้ง 



๘๔ 
 

อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยคหบดีผู้ใจบุญได้อนุญาตให้ใช้สถานที่ชั่วคราว ต่อมา “ชมรม 
ท าความดีเพ่ือแผ่นดิน” ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี และกระทรวงวัฒนธรรม จนกระทั่ง
กรมศิลปากรได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการสมโภชช้าง” เพ่ือรองรับ โดยส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ได้แจ้งย้ าไปยังกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  
ว่าในเรื่องนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ริเริ่มกระบวนการตามขั้นตอนของทางราชการมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ 
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรอตรวจสอบคชลักษณ์ อีกทั้งได้เตือนให้เจ้าของช้างหยุดการเผยแพร่  
และประชาสัมพันธ์ แต่ชาวบ้านที่ได้รับทราบเรื่องดังกล่าวกลับมีความรู้สึกว่ายิ่งเงียบก็ยิ่งมีความเสี่ยง
ที่จะเกิดอันตรายต่อช้างและคน 

      ต่อมา ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายพลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา
ผู้ปรึกษาหารือ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา และคณะ 
ได้เดินทางลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเยี่ยมชมความสง่างามของพลายเอกชัย รวมทั้งหาแนวทาง
ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และความเดือดร้อนของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

       เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ สถานีวิทยุและโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
ตลอดจนสื่อสังคมออนไลน์ได้รายงานข่าวเหตุการณ์ชายชุดด ากลุ่มหนึ่ง จ านวน ๕ - ๖ คน บุกเข้าไปยัง
ปางช้างแก่งคอย ด้วยท่าทีไม่น่าไว้วางใจ จนท าให้พลายเอกชัยและผู้ดูแล ตลอดจนชาวบ้าน  
ที่มาเยี่ยมชม เกิดความตระหนกตกใจ  

      ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น จึงขอให้กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณา
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการดูแลรักษาความปลอดภัยของพลายเอกชัย ผู้ดูแล และผู้เกี่ยวข้อง
ด้วยความเอาใจใส่ พร้อมกับเร่งรัดการด าเนินการตรวจสอบคชลักษณ์ของพลายเอกชัย เพื่อน้อมเกลา้
ถวายตามขั้นตอนของกฎหมายโดยมิชักช้า 

  การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๒๙๙๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๓/๒๙๒๖๘ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารือ
ดังกล่าว ว่ากระทรวงมหาดไทยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว สรุปได้ ๒ ประเด็น ดังนี้ 

      ๑. ประเด็นมีรายงานข่าวเมื่อวนัพุธที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ว่ามีชายชุดด า
กลุ่มหนึ่ง จ านวน ๕ - ๖ คน บุกเข้าไปยังปางช้างแก่งคอย ด้วยท่าทีไม่น่าไว้วางใจ จนท าให้พลายเอกชัย
และผู้ดูแล ตลอดจนชาวบ้านที่มาเยี่ยมชม เกิดความตระหนกตกใจ นั้น ขอกราบเรียนว่า 

       ๑.๑ กลุ่มชายชุดด าดังกล่าวมีจ านวน ๕ คน โดยเมื่อวันศุกร์ที่ ๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้ไปพบเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธรแก่งคอย อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
เพ่ือแสดงตน จ านวน ๓ คน ได้แก่ นายภาณุพงษ์ ศรีค า นายสมชาย ประดิษฐ์เจริญ และนายจิรพันธ์ 
ปาปิ่น โดยให้การว่าเป็นนักท่องเที่ยวมาจากจังหวัดนครนายก และรายนายภาณุพงษ์ฯ ให้การว่า  
เป็นพนักงานราชการท างานอยู่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ส าหรับซองที่ถูกกล่าวอ้าง ว่า 
เป็นซองปืนนั้น ชี้แจงว่าเป็นซองพาวเวอร์แบงค์ และเมื่อวันอาทิตย์ที่  ๖ สิงหาคม ๒๕๖๖  
กลุ่มชายชุดด าดังกล่าว จ านวน ๒ คน ได้แก่ นายสุทธิรักษ์ ผจงเกียรติคุณ และนายจิตติ พินารมย์  
ได้เข้ามาพบเจ้าหน้าที่เพื่อแสดงตนเพ่ิมเติม 

 



๘๕ 
 

       ๑.๒ กระทรวงมหาดไทยได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วปรากฏว่า พ้ืนที่
ดังกล่าวมีความปลอดภัยและมิได้มีความน่ากังวลหรือเป็นภัยแต่อย่างใด ทั้งนี้ได้เน้นย้ า ก าชับ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ให้ดูแลความปลอดภัย รวมทั้งสืบหาข้อมูลข้อเท็จจริงให้รอบด้าน เพื่อปกป้องและ
คุ้มครองประชาชน และหากมีเหตุประการใด ให้รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบโดยด่วน 

      ๒. ประเด็นการด าเนินการตรวจสอบคชลักษณ์พลายเอกชัย เพ่ือน้อมเกล้าฯ 
ถวายตามขั้นตอนของกฎหมาย ขอกราบเรียนว่า  

       ๒.๑ กระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ
ส าหรับรักษาช้างป่า พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ ได้มีค าสั่งกระทวงมหาดไทย ที่ ๒๓๒๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ 
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานพิจารณาลักษณะช้างส าคัญ โดยบูรณาการหน่วยงาน
ของรัฐหลายหน่วยงานร่วมกับภาคเอกชน เพ่ือให้มีกรตรวจสอบลักษณะช้างส าคัญ เป็นไปด้วย 
ความละเอียด รอบคอบและเรียบร้อยให้ได้ข้อยุติที่ถูกต้องตามกฎหมาย ก่อนพิจารณาด าเนินการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

       ๒.๒ คณะท างานพิจารณาลักษณะช้างส าคัญ ได้จัดการประชุม 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมด ารงธรรม ชั้น ๒ กระทรวง 
มหาดไทย โดยมี นายแมนรัตน ์รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธาน โดยได้มีการพิจารณา
กรณีการน้อมเกล้าฯ ถวายพลายเอกชัย (บุญยง) ว่าช้างตังกล่าวมีลักษณะช้างส าคัญหรือไม่ อย่างไร 
ประเด็นความเหมาะสมของผู้ที่ถวายช้าง ที่มาของช้างและเจ้าของกรรมสิทธิ์ช้าง ซึ่งที่ประชุมได้มีมติ
ให้แต่งตั้ งคณะท างานเพ่ือไปตรวจสอบลักษณะช้างส าคัญเบื้อง ต้นของช้างพลายเอกชัย  
(บุญยง) ณ บ้านเลขที่ ๕๐ บ้านประสบสุข หมู่ที่ ๓ ต าบลห้วยแห้ง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

       ๒.๓ กรมการปกครอง ได้มีค าสั่ง ที่ ๑๔๒๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบลักษณะช้างส าคัญเบื้องต้น ตามมติที่ประชุม
คณะท างานพิจารณาลักษณะช้างส าคัญ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ และได้ไปตรวจสอบ
ลักษณะช้างส าคัญเบื้องต้นของช้างพลายเอกชัย เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
ณ บ้านเลขที่ ๕๐ บ้านประสบสุข หมู่ที่ ๓ ต าบลห้วยแห้ง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมี 
นายธนบดี พรหมสุข เป็นผู้น าการตรวจ 

       ๒.๔ คณะท างานพิจารณาลักษณะช้างส าคัญ ได้จัดการประชุม  
ครั้งที ่๒/๒๕๖๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมด ารงธรรม 
ชั้น ๒กระทรวงมหาดไทย โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธาน  
เพ่ือพิจารณาผลการตรวจสอบลักษณะช้างส าคัญเบื้องต้นของช้างพลายเอกชัย (บุญยง) ว่า 
ช้างดังกล่าว มีลักษณะเป็นช้างส าคัญหรอืไม ่อย่างไร ซึ่งที่ประชุมไดม้ีมตวิ่า ช้างพลายเอกชัย (บุญยง)  
ยังไม่ผ่านการตรวจคุณลักษณะของช้างที่มีมงคลลักษณะ ๗ ประการ ทั้งนี้ นอกจากการตรวจ
คุณลักษณะของช้างที่มีมงคลลักษณะ ๗ ประการ ยังต้องมีการตรวจคุณลักษณะประการอื่นอีกด้วย 
ดังนั้น ต้องไม่เผยแพร่ข้อมูลที่อาจท าให้เกิดความเข้าใจผิดของสาธารณชนว่าช้างเชือกนี้เป็นช้างส าคัญ 
หรือข้อความใด ๆ ที่อาจท าให้เข้าใจว่าพลายเอกชัย (บุญยง) เป็นช้างส าคัญ 

      ๓. กระทรวงมหาดไทยขอกราบเรียนว่า การด าเนินการขณะนี้ อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาเพ่ือด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย หากมีความคืบหน้าประการใด 
จักรายงานให้ทราบต่อไป 

 



๘๖ 
 

 การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๐๕๒ 
        ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
       ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๘๓๑ 
        ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 การติดตาม  : - 

---------------------------------------------- 



๘๗ 

 

ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามข้อปรึกษาหารือก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

ล าดับ 
สมาชกิวุฒิสภา 

ผู้ขอปรึกษาหารือ 
เร่ือง 

การด าเนินการ 
(ส่งเร่ืองไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

ความคืบหน้า 
(หน่วยงานแจ้งผลการพิจารณา 
ลงวันที่/ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ) 

การติดตาม 
(เลขที่หนังสือ ลงวันที)่ 

๑ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ ์ กรณีการรับเด็กไร้สถานะ 
เข้ารับการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๑๗๐ 
ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ  
ด่วนท่ีสุด ที่ ศธ ๐๑๐๐.๒/๒๖๗๗  
ลงวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ 

- 

๒ นายออน กาจกระโทก ปัญหาของการจัดการเรียนการสอน 
วิชาประวัติศาสตร์ ทีร่ัฐบาลและ
กระทรวงศึกษาธิการต้องเร่งแก้ไข 
 

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๑๖๙  
ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

หนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๖๘๕  
ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๗๔ 
ลงวันท่ี ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๑๗๐ 
ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ  
ด่วนท่ีสุด ที่ ศธ ๐๑๐๐.๒/๒๗๘๓  
ลงวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ 

- 

๓ นายสุรเดช  จิรัฐิตเิจรญิ การป้องปรามการประพฤติมิชอบ 
จากการเรียกรับผลประโยชน์ 
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ    

กระทรวงการคลัง  
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๑๗๑  
ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

- หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๗๕ 
ลงวันท่ี ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

กระทรวงมหาดไทย 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๑๗๒  
ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนท่ีสุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/๑๔๒๐๘  
ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ 

- 

๔ นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ การป้องปรามการประพฤติมิชอบ 
จากการเรียกรับผลประโยชน์ 
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ    

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๑๖๙  
ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

หนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๖๘๕  
ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๗๔ 
ลงวันท่ี ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

๕ นายลักษณ์ วจนานวัช ปัญหาความล่าช้าในการจัดตั้งสภา
การสัตวบาลตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การสัตวบาล พ.ศ. ๒๕๖๕ 

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๑๖๙  
ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

หนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๖๘๕  
ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๗๔ 
ลงวันท่ี ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

๘๗ 



๘๘ 

 

ล าดับ 
สมาชกิวุฒิสภา 

ผู้ขอปรึกษาหารือ 
เร่ือง 

การด าเนินการ 
(ส่งเร่ืองไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

ความคืบหน้า 
(หน่วยงานแจ้งผลการพิจารณา 
ลงวันที่/ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ) 

การติดตาม 
(เลขที่หนังสือ ลงวันที)่ 

๖ นายอนุศักดิ์  คงมาลัย นโยบายส่งเสริมบุคลากรในวงการ
ลูกเสือเพื่อสนับสนุนการสร้างพลเมือง
ของชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๑๗๐ 
ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ  
ด่วนท่ีสุด ที่ ศธ ๐๑๐๐.๑/๒๗๘๑  
ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ 

- 

๗ นายเจตน์  ศิรธรานนท์ การถ่ายโอนโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ไปองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

กระทรวงสาธารณสุข 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๑๗๓  
ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

- หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๗๖ 
ลงวันท่ี ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

๘ นายอ าพล จินดาวัฒนะ ติดตามความคืบหน้าการเปลี่ยนช่ือ 
เกาะพะงันให้กลับมาถูกต้อง 

กระทรวงมหาดไทย 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๑๗๒  
ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

หนังสือกรมการปกครอง  
ด่วนท่ีสุด ที่ มท ๐๓๑๐.๑/๒๘๙๕๓  
ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ 

- 

๙ นายมณเฑียร บุญตัน ปัญหาการพสิูจน์ความจนในสังคม 
ที่เต็มไปด้วยระบบอุปถัมภ์และเสน้สาย 

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๑๖๙  
ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

หนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๖๘๕  
ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๗๔ 
ลงวันท่ี ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

๑๐ นายถาวร  เทพวิมลเพชรกลุ การแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัตเิหต ุ
ทางถนนบริเวณสี่แยกสะพานช้าง 
ต าบลบางโขมด อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุร ี

กระทรวงคมนาคม 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๑๗๔ 
ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

๑. หนังสือกรมทางหลวงชนบท  
    ที่ คค  ๐๗๐๒/๑๑๙๖๘  
    ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
๒. หนังสือกรมทางหลวง  
    ที่ คค ๐๖๑๔๓/สส.๗๓๓๓/๑๑๔๗๙  
    ลงวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- 

๘๘ 



๘๙ 

 

การด าเนินงานตามขอ้ปรกึษาหารือของสมาชกิวุฒสิภา 
การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๙ (สมยัสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

 
๑. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 
  ชื่อเรื่อง   : กรณีการรับเดก็ไร้สถานะเขา้รับการศกึษา  
 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากสถิติอัตราการเกิดของเด็กไทยน้อยลงจากล้านกว่าคนต่อปี 

ลดลงเหลือห้าแสนคนต่อปีต่อประชากรไทย ท าให้จ านวนเด็กที่เข้าเรียนจึงลดน้อยลง โรงเรียน 
หลายแห่งกลัวจะถูกยุบ จึงหาทางออกด้วยการหาเด็กจากที่อื่นเพื่อเข้ามารับการศึกษา  
     กรณีผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 
ย้ายมารับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ และพบว่ามีเด็กนักเรียน
เพียง ๑๒ คนจึงหารือกับกรรมการมูลนิธิสระแก้วจังหวัดอ่างทองและกรรมการโรงเรียน พบว่าวิธีปฏิบัติ 
คือการน าเด็กข้ามชาติหรือจากพื้นที่ห่างไกลเข้ามาเรียน จึงได้ประสานไปยังศิษย์เก่าของโรงเรียน  
ที่อยู่อ าเภอแม่สลอง จังหวัดเชียงราย เพ่ือประสานขอรับเด็กเข้ามาเรียนที่จังหวัดอ่างทอง โดยรุ่นที่ ๑ 
จ านวน ๓๕ คน รุ่นที่ ๒ จ านวน ๙๐ กว่าคน รวมจ านวน ๑๒๖ คน โดยปัจจุบันเด็กที่ไม่มีสถานะ 
ทางทะเบียนราษฎรในประเทศไทย แต่เดิมถ้าเป็นเด็กที่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นเด็กไทยหรือไม่ จะใช้เลข ๐ 
น าหน้า เรียกว่า เด็กหัว ๐ และเมื่อใดที่เด็กหัว ๐ เข้ารับการศึกษา และเปลี่ยนจากเลข ๐ เป็นอักษร
ภาษาอังกฤษ ตัว G ตามด้วยเลข ๑๒ หลัก  
      จากนั้นได้มีการฟ้องร้อง อันมีเหตุสงสัยถึงจ านวนเด็กที่เพ่ิมขึ้นจ านวนมาก 
ว่ามีการน าเด็กเข้ามาอย่างผิดกฎหมายหรือไม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้นัดประชุม  
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองได้แจ้งความด าเนินคดีกับผู้อ านวยการโรงเรียน
ในข้อหาที่รุนแรง คือ ลักลอบพาคนเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย และค้ามนุษย์ ดังนั้น จึงขปรึกษาหารอื
ไปยังกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

     ๑. ขอให้ยุติการด าเนินคดีกับผู้อ านวยการโรงเรียน  เนื่องจากได้มี 
การสืบสวนแล้วว่า ไม่ได้มีกระบวนการค้ามนุษย์ เป็นกระบวนการน าพาเด็กเป็นปกติเช่นที่เคยปฏิบัติมา  

๒. กรณีเป็นเด็กต่างด้าวมี ๓ ประเภท คือ  
                 ประเภทที่ ๑ กรณีเป็นเด็กต่างด้าวข้ามมาเรียนที่ฝั่งไทยและข้าม 
กลับประเทศในตอนเย็น  
      ประเภทที่ ๒ กรณีตามพ่อแม่มาใช้แรงงาน เช่น จังหวัดสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด บุตรจะได้สิทธิ์เข้าเรียนโดยใช้
เอกสารตามระเบียบในการสมัคร  
       ประเภทที่ ๓ คือ กรณีการรับเด็กจากพ้ืนที่ห่างไกลมาเรียน เช่น
จากจังหวัดเชียงรายมาเรียนที่จังหวัดอ่างทอง ทั้งที่โรงเรียนในจังหวัดเชียงรายยังมีที่ว่างเป็นจ านวนมาก 
ในประเด็นนี้มีข้อเสนอว่ากระทรวงศึกษาธิการควรมีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับโรงเรียนที่ห่างไกล  
ไม่ควรรับเด็กข้ามจังหวัด เพราะเด็กอยู่ ในพ้ืนที่ใดควรเรียนพ้ืนที่นั้น หรือเด็กอักษร G คือ  
เด็กไร้สถานะบุคคล ควรเรียนในละแวกชายแดนนั้นหรือพื้นที่ที่เด็กอยู่ใกล้ที่สุด  

  การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
      หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๑๗๐ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ 



๙๐ 

 

 ผลการพิจารณา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ  
ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๑๐๐.๒/๒๗๘๓ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาข้อหารือดังกล่าว 
ว่ากระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอเรียนว่า กรณี
ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖ (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์ รับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบยีนราษฎร
หรือสัญชาติไทยเข้าเรียนโดยไม่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานที่ยืนยันตัวตนของเด็กและผู้ปกครอง
ให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงภูมิล าเนา สัญชาติ การเดินทางเข้าออกเมืองตามกฎหมายก าหนดได้ ซึ่งเป็นการ
กระท าผิดทางอาญา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองได้ด าเนินการร้องทุกข์
กล่าวโทษผู้อ านวยการโรงเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวน 
พนักงานอัยการ และศาลในการพิจารณาด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมที่ประมวลกฎหมาย  
วิธีพิจารณาความอาญาก าหนดไว้ จึงไม่อาจยุติการด าเนินคดีกับผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖ 
(ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์) ได้ส าหรับการรับนักเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ได้ออกประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยให้โรงเรียนจัดท าแผนการรับนักเรียนให้สอดคล้องตามแผนชั้นเรียนเต็มรูป 
ระยะ ๕ ปี และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา ซึ่งจะต้องก าหนดเขตพ้ืนที่บริการ สัดส่วนการรับ
นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการต่อนอกเขตพ้ืนที่บริการจ านวนห้องเรียนและจ านวนนักเรียนต่อห้อง 
นอกจากนี้ ยังได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับนักเรียนนักศึกษาที่ไม่มีหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย รวมถึงแนวทางการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่มี 
เลขประจ าตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G เป็นเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก เพ่ือขยายโอกาส 
ทางการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย รวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์  
ให้สามารถเข้าเรียนได้โดยไม่จ ากัดระดับ ประเกท หรือพ้ืนที่การศึกษา ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่งประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดการศึกษาดังกล่าวให้ผู้ที่ เกี่ยวข้อง  
และสถานศึกษาในสังกัดใช้เป็นแนวทางและถือปฏิบัติด้วยแล้ว  

 การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๑๙๕ 
        ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ 
       ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๗๘๒ 
        ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 การติดตาม  : - 
 
๒. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายออน กาจกระโทก 
  ชื่อเรื่อง   : ปัญหาของการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ที่รัฐบาลและ  

   กระทรวงศึกษาธิการต้องเร่งแก้ไข  
 ประเด็นข้อหารือ  :  สืบเนื่องจากการลงพ้ืนที่พบหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับทราบข้อมูล 
การจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ และการน านโยบายของรัฐบาลมาสู่กระทรวงศึกษาธิการ 
โดยแยกวิชาประวัติศาสตร์ออกจากสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งบางคน  
มีความเห็นว่าวิชาประวัติศาสตร์ไม่จ าเป็นต้องแยก และบางคนมีความเห็นว่าการเรียนวิชาประวัติศาสตร์
เป็นสิ่งล้าหลัง มอมเมาเยาวชน ประชาชน และมีค าถามว่า ถ้าเรียนวิชาประวัติศาสตร์แล้ว ผู้เรียน  
จะได้อะไร จึงขอเรียนว่า สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ คือ  



๙๑ 

 

     ๑. ผู้เรียนจะได้รับรู ้รับทราบ และเข้าใจถึงความเป็นมาและววิัฒนาการ
ของท้องถิ่นและประเทศชาติว่ามีความเป็นมาอย่างไร เพ่ือจะได้ทราบถึง ข้อดี ข้อเสีย ข้อผิดพลาด  
เพื่อน ามาแก้ไขและพัฒนา 

      ๒. ผู้เรียนจะได้รับรู้ถึงการเสียสละของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตที่ก่อตั้ง
รวมทั้งกอบกู้บ้านเมือง อันเป็นการเสียสละของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาแผ่นดินไทยให้คงอยู่  

     ๓. สร้างความตระหนักรู ้และการวิเคราะห์อย่างมีเหตแุละผลว่า  
การเรียนวิชาประวัติศาสตร์จะพัฒนาไปสู่เรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ซึ่งเป็นแบบวิถีของคนไทย และธ ารงไวซ้ึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์

     ทั้งนี้ ได้มีครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้แสดงความคิดเหน็
และให้ข้อเสนอแนะด้านการศึกษาเพ่ือน าเสนอไปยังนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ จ านวน ๔ ข้อ คือ 

๑. ควรจัดให้มีงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียน
 การสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และควรสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอน น านักเรียนไปสู่  
 แหล่งการเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
  ในลักษณะ Active Learning  

๒. ขอให้กระทรวงศกึษาธกิารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตาม นิเทศก์    
และให้ก าลังใจครูและผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือจะได้ทราบปัญหาอุปสรรค และต่อยอดการพัฒนา 
การ จัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ 

๓. ควรมีนโยบายในการผลิตและพัฒนาครู เพ่ือให้ครูมีความรู้ความสามารถ 
มีศักยภาพ ในการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ และต้องค านึงว่าครูเป็นกุญแจส าคัญ  
ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ และมีครูบางท่านได้ถ่ายทอดวิชาประวัติศาสตร์แก่เด็กนักเรียน  
โดยไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ท าให้เกิดความคลาดเคลื่อน บิดเบือน นักเรียนเข้าใจผิด และหลงผิด  
เกิดความชังชาติ รวมถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ และหากมีครูท่านใดประพฤติหรือกระท าการ
ดังกล่าว ขอให้รัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาลงโทษทางวินัยร้ายแรง 

๔. ปัจจุบันมีกลุ่มการเมืองเข้าไปในสถานศึกษา โดยอ้างว่าเพ่ือเข้าไปสอน
วิชาประวัติศาสตร์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแก่นักเรียน ซึ่งอาจท าให้เด็กเข้าใจผิด 
หรือหลงผิดในชาติบ้านเมืองหรือการปกครอง ซึ่งถือเป็นภัยร้ายแรง ดังนั้น จึงขอให้นายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สั่งการ และก าชับให้สถานศึกษากลั่นกรอง หากจะรับบุคคลใด 
หรือกลุ่มการเมืองใดเข้าไปในสถานศึกษาเพ่ือกระท าการดังกล่าว ขอให้พิจารณาลงโทษตามกฎหมาย
อย่างเด็ดขาดและจริงจัง  

  การส่งเรื่อง  : ๑. นายกรัฐมนตรี 
            หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๑๖๙ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
      ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
         หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๑๗๐ ลงวันที ่๓๑ สงิหาคม ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ 

ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๑๐๐.๒/๒๗๘๓ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาข้อหารือดังกล่าว 
ว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนวิชา
ประวัติศาสตร์มาโดยตลอด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ก าหนดนโยบายและจุดเน้นในการ

https://www.google.com/search?sca_esv=556984006&biw=819&bih=909&sxsrf=AB5stBgwca-2aMUOszjz5BsiVwVbhVMQDw:1692071717694&q=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjVpKut4t2AAxXYXGwGHZc7ALsQBSgAegQIDRAB
https://www.google.com/search?sca_esv=556984006&biw=819&bih=909&sxsrf=AB5stBgwca-2aMUOszjz5BsiVwVbhVMQDw:1692071717694&q=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjVpKut4t2AAxXYXGwGHZc7ALsQBSgAegQIDRAB
https://www.google.com/search?sca_esv=556984006&biw=819&bih=909&sxsrf=AB5stBgwca-2aMUOszjz5BsiVwVbhVMQDw:1692071717694&q=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjVpKut4t2AAxXYXGwGHZc7ALsQBSgAegQIDRAB
https://www.google.com/search?sca_esv=556984006&biw=819&bih=909&sxsrf=AB5stBgwca-2aMUOszjz5BsiVwVbhVMQDw:1692071717694&q=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjVpKut4t2AAxXYXGwGHZc7ALsQBSgAegQIDRAB
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ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง
และศีลธรรมให้มีความทันสมัย น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและการเสริมสร้างวิถีของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ให้แก่ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียน ด้วยการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน  
การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้  
เชิงรุก (Active Learning) การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นห้องเรียน 
และการใช้สื่อร่วมสมัย เช่น สื่อดิจิทัล การ์ตูนแอนิเมชัน เกม ภาพเสมือนจริง (AR) พิพิธภัณฑ์ 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้ง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยบูรณาการ
การท างานร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

       ส าหรับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ให้ค าปรึกษาทั้งในรูปแบบ On-Site และ Online  
โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะด าเนินการนิเทศ ติดตามสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือให้การช่วยเหลือ 
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล รวมทั้ง ด าเนินการคัดเลือก 
ครูและสถานศึกษาต้นแบบ เพื่อกระตุ้นให้โรงเรียนเห็นความส าคัญ และส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้ในวิชาประวัติศาสตร์ 

       นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ด าเนินการ
พัฒนาครูและศึกษานิเทศก์ด้วยระบบ On-Site และ Online เรื่องการสอนประวัติศาสตร์ส าหรับ
การศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ พัฒนาครูแกนน าเครือข่ายการเรียนการสอนสังคมศึกษา พัฒนาทักษะ 
การคิดและกระบวนการ ส าหรับครูแกนน าภาคเหนือ และภาคกลางตอนบน เรื่องพลเมืองช่างคิด 
(กระบวนการสืบสอบเชิงปรัชญา) การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนพลเมือง เครือข่ายโรงเรียน 
ในภาคเหนือ พัฒนาครูในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่องการจัดการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญา  
ทางวัฒนธรรมส าหรับประเทศในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก โดยการอบรมครูไทย - ลาว เพ่ือพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้และกระบวนการสอน รวมทั้ง พัฒนาศึกษานิเทศก์เพ่ือเป็นวิทยากรกระบวนการ 

       อนึ่ง ส าหรับความเป็นห่วงของสมาชิกวุฒิสภาเรื่องที่มีกลุ่มการเมือง 
เข้าไปในสถานศึกษาโดยอ้างว่าเข้าไปสอนวิชาประวัติศาสตร์และการปกครองในระบบประชาธิปไตย 
แก่นักเรียน นั้น กระทรวงศึกษาธิการได้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา 
เพ่ือให้สถานศึกษาพิจารณา ก าหนดระเบียบหรือข้อบังคับในการใช้สถานศึกษาเพ่ือจัดกิจกรรม 
ในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยแล้ว 

      ๒. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๖๘๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาข้อหารือดังกล่าว  
ว่าส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้น ากราบเรียนนายกรัฐมนตรีรับทราบข้อปรึกษาหารือข้างต้น 
และมีบัญชามอบหมายรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก ากับติดตามการด าเนินการข้อปรึกษาหารือของ 
นายออน กาจกระโทก ซึ่งวุฒิสภาได้ส่งเรื่องไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาโดยตรงแล้ว 

 การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๒๖๙ 
        ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ 
       ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๗๘๓ 
        ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ 



๙๓ 

 

      ๓. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๕๓๐ 
        ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
  การติดตาม  : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๗๔ 
       ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 
๓. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ 
  ชื่อเรื่อง   : การจดัเก็บภาษทีี่ดนิในพื้นทีป่่าชายเลน     
 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้รัฐสามารถหารายได้จากการจัดเก็บภาษีเพ่ิมมากขึ้น ลดความเหลื่อมล้ า  
ของประชาชน และกระตุ้นเศรษฐกิจโดยน าที่ดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการจัดเก็บภาษีที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์จะมีการจัดเก็บภาษีในอัตราสูงกว่าที่ดิน  
ที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ท าให้ประชาชนน าที่ดินรกร้างว่างเปล่ามาท าการเกษตร  
แต่ พ้ืนที่ป่าชายเลนในที่ดินกรรมสิทธิ์ของประชาชนนั้นไม่ เข้าข่ายนิยามพ้ืนที่ เกษตรกรรม 
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงถูกประเมินให้เป็นลักษณะที่ดิน 
หรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ ซึ่งมีอัตราภาษีสูงกว่าที่ดิ นที่ใช้ประโยชน์ 
ในการประกอบเกษตรกรรม ท าให้ประชาชนเกรงว่าจะเสียภาษีเป็นจ านวนมาก จึงได้ตัดและแผ้วถาง 
ป่าชายเลนเพ่ือน าที่ดินไปท าการเกษตร เพ่ือให้สามารถเสียภาษีในอัตราที่ต่ าลง ส่งผลให้ พ้ืนที่  
ป่าชายเลนมีจ านวนลดลง ซึ่งพ้ืนที่ป่าชายเลนมีความส าคัญโดยเป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ า เป็นแนว
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งตามธรรมชาติ เป็นแหล่งดูดซับน้ าเสีย และดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
รวมทั้งเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ส าคัญ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา ดังนี้  
     ๑. ขอให้กระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทยชะลอการจัดเก็บ 
ภาษีที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนออกไปก่อน ทั้งนี้ หากก าหนดให้ป่าชายเลนไม่ใช่ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  
แต่เป็นที่ดินป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกับป่าไม้หรือป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือลดการจัดเก็บภาษี 
จะท าให้ลดการท าลายพ้ืนที่ป่าชายเลน 
     ๒. ขอให้ มี การแก้ ไขประกาศกระทรวงการคลั งและประกาศ 
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม โดยเพ่ิมบัญชี 
แนบท้าย ก ล าดับที่ ๕๒ ว่าด้วยป่าชายเลน  
     ๓. ขอให้แก้ไขพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒  
ให้มีความเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงโดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีพ้ืนที่ป่าชายเลน                

  การส่งเรื่อง  : ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
           หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๑๗๑  ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
      ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
          หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๑๗๒  ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้มีหนังสือกรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/๑๔๒๐๘ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณา
ตามข้อหารือดังกล่าว ดังนี้ 

      (๑) กรณีขอให้กระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทยชะลอ 
การจัดเก็บภาษีที่ดินในพ้ืนที่ป่าชายเลนออกไปก่อน 



๙๔ 

 

      เห็นว่าภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ าง เป็นภาษีที่ จัด เก็บเป็นรายปี   
โดยก าหนดให้ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในวันที่ ๑ มกราคม ของปีใด 
เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีส าหรับปีนั้น โดยไม่มีบทบัญญัติก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ
ชะลอการจัดเก็บภาษี และไม่มีบทบัญญัติก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถแจ้ง 
การประเมินภาษีย้อนหลังได้ ดังนั้น กรณีขอให้ชะลอการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพ้ืนที ่
ป่าชายเลนจึงไม่สามารถกระท าได้ ทั้งนี้ หากรัฐบาลเห็นว่ามีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการรักษา
สภาพที่ดินและป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกับป่าไม้หรือป่าสงวนแห่งชาติ สามารถด าเนินการ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายจ านวน ๒ ฉบับ ดังนี้ (๑) แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงก าหนดที่ดินหรือ 
สิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเพ่ิมนิยาม 
“พ้ืนที่สีเขียว” เพ่ือให้พ้ืนที่สีเขียวไม่เข้าข่ายเป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าฯ และ (๒)  
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยก าหนดให้ “พ้ืนที ่
สีเขียว” ได้รับการลดภาษีในอัตราร้อยละเก้าสิบของจ านวนภาษีที่จะต้องเสีย ซึ่งเรื่องดังกล่าว  
อยู่ระหว่างการพิจารณาด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

      (๒) กรณีขอให้มีการแก้ไขประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวง 
มหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม โดยเพ่ิมบัญชีแนบท้าย ก  
ล าดับที่ ๕๒ ว่าด้วยป่าชายเลน 

       เห็นว่ามาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดให้การจัดท าประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 
ให้น าความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาประกอบการพิจารณาด้วย ดังนั้น 
ข้อเสนอให้เพ่ิมชนิดพืชของป่าชายเลนในบัญชีแนบท้าย ก ของประกาศกระทรวงการคลังและ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ลงวันที่ ๓๐ มกราคม 
๒๕๖๓ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ จึงสามารถด าเนินการได้ 
โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอความเห็นเกี่ยวกับชนิดพืชและอัตราขั้นต่ า  
ของการประกอบการเกษตรต่อไร่ที่เหมาะสม เพ่ือประกอบการพิจารณาด าเนินการของกระทรวงการคลัง
และกระทรวงมหาดไทย 

      (๓) กรณีขอให้แก้ไขพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงโดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีพ้ืนที่ป่าชายเลน 

      เห็นว่า ในการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีประเด็นอภิปรายกรณีเดียวกันกับที่สมาชิกวุฒิสภาเสนอ เรื่อง การจัดเก็บภาษี
พ้ืนที่สีเขียว ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจากที่ดินบางแห่ง 
มีลักษณะเฉพาะในทางนิเวศวิทยา มีลักษณะโครงสร้างและชนิดพันธุ์พืชที่มีการสะสมมาอย่าง
ยาวนาน มีการใช้ประโยชน์ทางอ้อมมาหลายชั่วอายุคน และจ าเป็นต้องทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท า
ประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ท าให้ต้องเสียภาษีในอัตราที่สูง และบางกรณีผู้เสียภาษีได้ตัดหรือโค่น
หรือถางต้นไม่ในพ้ืนที่ดังกล่าวและปรับพ้ืนที่ประกอบเกษตรกรรมเพ่ือให้เสียภาษีในอัตราที่ต่ าลง  
จึงอาจท าให้สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพได้ โดยขอให้เพ่ิมนิยามการเก็บภาษีส าหรับพ้ืนที่  
สีเขียวในเขตเมืองที่มีการปลูกต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการตัดขาย  
และมิให้พ้ืนที่สีเขียวเหล่านี้เข้าข่ายนิยามพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่าที่มีอัตราการเสียภาษีสูงกว่าพ้ืนที่
เกษตรกรรม และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมธนารักษ์ 



๙๕ 

 

และส านักงานเศรษฐกิจการคลัง เร่งด าเนินการหารือร่วมกัน เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการเพ่ิมพ้ืนที่
สีเขียวและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรัฐบาล ซึ่งปัจจุบันส านักงานเศรษฐกิจ  
การคลังได้จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดิ นแห่งชาติ  
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรืนกระจก (องค์การมหาชน) และกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาแนวทางการบรรเทาภาระภาษีที่ดิ นและสิ่งปลูกสร้างให้แก่พ้ืนที่สีเขียว  
เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของรัฐบาล และพิจารณาแนวทางในการน า 
กลไกขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มาประยุกต์ใช้กับการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งสามารถด าเนินการได้ด้วยวิธีการตราพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดิน  
และสิ่งปลูกสร้าง หรือออกกฎกระทรวงก าหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท า
ประโยชน์ตามควรแก่สภาพฯ โดยไม่จ าเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่อย่างใด 

 การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๑๙๗ 
        ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ 
       ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๘๓๓ 
        ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 การติดตาม  : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๗๕ 
       ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 
๔. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ 

 ชื่อเรื่อง   : การป้องปรามการประพฤติมิชอบจากการเรียกรับผลประโยชน์ของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ    

 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากในระยะนี้สื่อมวลชนได้มีการรายงานข่าวปัญหาการเรียกรับ
ผลประโยชน์เป็นจ านวนเงินที่สูงของเจ้าหนา้ที่ของรัฐอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสาเหตุ
ประการหนึ่งมาจากการที่มาตรการปราบปรามการเรียกรับสินบนของรัฐมีความล่าช้า และขาด
พยานหลักฐานที่จะเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในกรณีดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว ส าหรับแนวทางแก้ไข
ปัญหาในเรื่องนี้องค์การสหประชาชาติ ได้เสนอแนะในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน 
การทุจริต ค.ศ. 2003 ซึ่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบและเป็นรัฐภาคีเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ความว่า  
“รัฐภาคีต้องจัดให้มีมาตรการและระบบที่ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องจัดท าค าแถลงถึงกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากการท างานไม่ว่าจะเป็นการลงทุน สินทรัพย์ ของขวัญ หรือผลประโยชน์ต่าง ๆ 
ที่อาจจะก่อให้เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง” ด้วยเหตุนี้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๓๐ บัญญัติให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ต้องยื่นบัญชี
ทรัพย์สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) 
จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ ทั้งนี้ 
ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ อย่างไรก็ตาม  
จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงเป็นสาเหตุให้เจ้าหน้าที่ ของรัฐ 



๙๖ 

 

กระท าการเรียกรับผลประโยชน์อย่างไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย ดังนั้น จึงขอให้รัฐบาลเร่งรัดในการ  
ตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และอนุวัติกฎหมายต่าง ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือให้เป็นไปตามอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ ซึ่งหากด าเนินการตามมาตรการนี้ 
อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ของรัฐจะลดลงได้อย่างรวดเร็ว 

  การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๑๖๙ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๖๘๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาข้อหารือดังกล่าว  
ว่าส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้น ากราบเรียนนายกรัฐมนตรีรับทราบข้อปรึกษาหารือข้างต้น  
และมีบัญชาส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อปรึกษาหารือของนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ  
ตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 

 การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๑๙๘ 
            ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ 
      ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๕๒๘ 
           ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 การติดตาม  : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๗๔ 
       ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 
๕. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายลักษณ์ วจนานวัช 
  ชื่อเรื่อง   : ปัญหาความล่าช้าในการจัดตั้งสภาการสัตวบาลตามพระราชบัญญัติ          

   วิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้มีผล 

ใช้บังคับเมื่อวันที่  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยในบทเฉพาะกาล มาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การสัตวบาล พ.ศ. ๒๕๖๕ ก าหนดให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสภา 
การสัตวบาลตามพระราชบัญญตัินีไ้ปพลางก่อน ซึ่งคณะกรรมการตามบทเฉพาะกาลดงักลา่ว มีหน้าที่
และอ านาจในการออกข้อบังคับเท่าที่จ าเป็นและด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการของสภาการสัตวบาล 
ตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ภายในระยะเวลา ๑๕๐ วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติวิชาชีพ 
การสัตวบาล พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลใช้บังคับ กล่าวคือ ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖ ซึ่งปัจจุบัน ได้ล่วงเลย
ระยะเวลามาพอสมควรแล้ว แต่ยังไม่มีการสรรหาหรือจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาการสัตวบาล
ตามมาตรา ๑๕ เพ่ือท าหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล  พ.ศ. ๒๕๖๕  
แต่อย่างใด จึงมีความห่วงใยว่า หากยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาการสัตวบาลอาจส่งผลกระทบ 
ต่อการพัฒนาบุคลากร ด้านการสัตวบาลให้มีความเป็นมาตรฐานเดียวกันเพ่ือประโยชน์ต่อการเลี้ยง 
และดูแลสัตว์เลี้ยง และควบคุมมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคลซึ่งไม่มีความรู้ 
ด้านการสัตวบาล อันจะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อการเลี้ยงและดูแลสัตว์ เลี้ยงเพ่ือการค้า  
และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศตามเหตุผลและความจ าเป็น ในการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
ดังนั้น จึงขอปรึกษาหารือไปยังนายกรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาสั่งการไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ให้ด าเนินการสรรหาหรือจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาการสัตวบาล  



๙๗ 

 

ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. ๒๕๖๕ 
โดยเร่งด่วน 

  การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๑๖๙ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๖๘๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาข้อหารือดังกล่าว  
ว่าส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้น ากราบเรียนนายกรัฐมนตรีรับทราบข้อปรึกษาหารือข้างต้น  
และมีบัญชามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อปรึกษาหารือของนายลักษณ์ วจนานวัช  
โดยให้รองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก ากับติดตามการด าเนินการ ผลเป็นประการใดจักแจ้งให้ทราบ
ต่อไป 

 การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๑๙๙ 
           ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ 
      ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๕๒๕ 
           ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 การติดตาม  : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๗๔ 
       ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 
๖. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายอนุศักดิ์  คงมาลัย 
  ชื่อเรื่อง   : นโยบายส่งเสริมบุคลากรในวงการลูกเสือเพ่ือสนับสนุนการสร้าง 

   พลเมืองของชาติ 
 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากกระบวนการลูกเสือเป็นกระบวนการเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 

ฝึกฝนเด็กและเยาวชน ให้เติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติ ซึ่งขณะนี้มี ๑๗๑ ประเทศทั่วโลก ที่มีการจัด
ฝึกอบรมกระบวนการ ลูกเสือ โดยมีเด็กและเยาวชนกว่า ๔๐ ล้านคน ที่ได้รับการฝึกอบรมกระบวนการ
ลูกเสือเพ่ือเติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ซึ่งปัจจุบันการลูกเสืออยู่ภายใต้การดูแลขององค์การ
ลูกเสือโลก (World Organization of the Scout Movement, WOSM) ส าหรับประเทศไทยได้มีการ
ตราพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
และส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว นอกจากนี้ ที่รัฐสภา
ได้มีการจัดตั้งชมรมลูกเสือรัฐสภาไทย ซึ่งเมื่อวันที่ ๑ - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้เดินทางไปประชุม 
สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก (World Scout Parliamentary Union – WSPU) โดยที่ประชุมได้มุ่งเน้นให้
สถาบันนิติบัญญัติของแต่ละประเทศเข้ามาสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ กิจการลูกเสือ 
ในเรื่องของการติดตาม การให้ค าปรึกษา ดูแล และก ากับทิศทางในการที่จะท าให้เกิดการรับผิดชอบ
ดูแลการพัฒนาลูกเสือ พร้อมกับติดตามการใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือ 
ของทางราชการ อย่างไรก็ดี ในหลายประเทศกิจการลูกเสือด าเนินการภายใต้สมาคมเท่านั้น  
แต่สามารถด าเนินกิจการลูกเสือได้อย่างเข้มแข็งเพราะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นอย่างดี  
อาทิ ประเทศเกาหลีใต้ ดังนั้น จึงขอปรึกษาหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีฐานะ  
เป็นประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
โดยต าแหน่งว่าคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติและส านักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยขับเคลื่อน
ภายใต้การด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ มีแนวทางหรือนโยบายในการสนับสนุนและ 



๙๘ 

 

ส่งเสริมให้บุคลากรทางการลูกเสือที่สนใจจะให้การสนับสนุนกิจการลูกเสือ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้  
ของเด็กและเยาวชนนอกรูปแบบการศึกษาในการเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติตามวิสัยทัศน์ 
ที่ได้ก าหนดไว้อย่างไร 

  การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๑๖๙ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ 

ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๑๐๐.๑/๒๗๘๑ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารือดังกล่าว 
ว่าส านักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช) มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและพัฒนากิจการลูกเสือ  
ของชาติในทุกระดับทั่วประเทศ ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียนและลูกเสือชาวบ้าน โดยน า
กระบวนการลูกเสือมาเป็นตัวขับเคลื่อนในการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพของเยาวชนไทยด้วยการฟ้ืนฟู
ลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาและสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รวมถึงการฟ้ืนฟู
บุคลากรผู้ใหญ่ โดยเฉพาะลูกเสือชาวบ้านให้เป็นแนวร่วมในการพัฒนาเยาวชน โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
คือ มุ่งพัฒนาลูกเสือให้เป็นพลเมืองดีของสังคม และก าหนดนโยบายด าเนินงาน ดังนี้ 

      - น้อมน าพระบรมราโชบายด้านจิตอาสาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยขยายผลโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จัดตั้งหน่วยลูกเสือ 
จิตอาสาพระราชทานให้ครบทุกแห่ง ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๑ 

      - พัฒนาหลักสูตรลูกเสือ ๔  ประเภทให้ทันสมัย ประกอบด้วย  
ลูกเสือส ารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ โดยทดลองใช้ในโรงเรียน 
น าร่อง ๓๒๘ แห่ง ในปีการศึกษา ท.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗ 

      - พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ และหลักสูตรผู้ก ากับ
ลูกเสือส ารอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ ทั้งขั้นความรู้เบื้องตันและขั้นความรู้ชั้นสูง เพ่ือให้มี
ทักษะในการฝึกอบรมลูกเสือให้ทันสมัย และปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ 

       - พัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดทุกแห่ง ให้มีศักยภาพและความพร้อม 
ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือและฝึกอบรมลูกเสือให้มีความสุข โดยน้อมน า  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติการรักษาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้พลังงาน
สะอาด 

       - ส่งเสริมให้ส านักงานลูกเสือจังหวัด ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือ เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชน เสริมสร้างการเป็นพลเมืองดี
ของสังคม และปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ 

       - ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือการพัฒนากิจการลูกเสือไทย ลูกเสือ
ภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิกและลูกเสือนานาชาติ 

 การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๒๐๐ 
            ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
       ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๗๘๕ 
            ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 การติดตาม  : - 
 
 



๙๙ 

 

๗. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายเจตน์  ศิรธรานนท์ 
  ชื่อเรื่อง   : การถา่ยโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลไปองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

     ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
 ประเด็นข้อหารือ : เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล (รพ.สต.) ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั้งสิ้น ๔๙ จังหวัด ๓,๒๖๓ แห่ง  
มีบุคลากรสาธารณสุขที่ถ่ายโอนจ านวน ๑๑,๙๒๘ อัตรา ซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่ที่พอใจและไม่พอใจ  
ในขณะเดียวกันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) รพ.สต. หลายแห่งต้องลดการบริการ 
เพราะเจ้าหน้าที่ที่ประสงค์ถ่ายโอนมีจ านวนน้อย จึงหาบุคลากรทดแทนไม่ทัน โดยเฉพาะ 
แพทย์แผนไทยและนักกายภาพบ าบัดซึ่งไม่ประสงค์ขอถ่ายโอนทั้งหมด การให้บริการในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) หลายแห่งจึงงดไป โดยเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ ท าให้ผู้ป่วย
ต้องไปใช้บริการที่โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) และโรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 
แทน ส่งผลให้ต้องเดินทางไกลขึ้นและเพ่ิมค่าใช้จ่าย จากการประเมินของคณะอนุกรรมการ MIU 
(Ministry of Public Health Unit) ด้านการถ่ายโอนภารกิจฯ และ HITAP (Health Intervention and 
Technology Assessment Program) ภายใต้ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 
กระทรวงสาธารณสุข พบว่า เจ้าหน้าที่ที่ได้ถ่ายโอนไปแล้วแจ้งความประสงค์ขอกลับไปยังกระทรวง
สาธารณสุขถึงร้อยละ ๔๐ อย่างไรก็ตาม ต้องรอการประเมินผลจากคณะกรรมการกระจายอ านาจ  
ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ เพราะการประเมินผลที่แท้จริงนั้นท าได้ยาก เพราะกระทรวงสาธารณสุข  
ยังคงให้ความช่วยเหลือองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพราะต้องการให้การถ่ายโอนไม่ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชน ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต้องรอการตั้งรัฐบาลชุดใหม่จึงจะด าเนินการถ่ายโอน 
ซึ่งมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑๕ จังหวัด ขอถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 
จ านวน ๕๒๒ แห่ง ข้าราชการ จ านวน ๑,๘๖๗ อัตรา ลูกจ้าง จ านวน ๑,๒๖๔ อัตรา ดังนั้น  
จึงขอหารือ ดังนี้ 
       ๑. การถ่ายโอนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้มีเจ้าหน้าที่ต าแหน่ง 
พยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลชุมชน (รพช.)  โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) และโรงพยาบาลศูนย์  
(รพศ.) จ านวน ๑,๓๕๖ คน เช่น วิสัญญีพยาบาล พยาบาลห้องฉุกเฉินและพยาบาลห้องผ่าตัด เป็นต้น  
ได้ถือโอกาสเขา้ร่วมการถ่ายโอนไปดว้ยทั้งที่งานของตนไมเ่กี่ยวข้องกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
(รพ.สต.) ส่งผลท าให้กระทรวงสาธารณสุขสูญเสียบุคลากรที่ต้องใช้ เวลาและงบประมาณ 
ในการฝึกอบรมไปอย่างน่าเสียดาย มีผลกระทบต่องานประจ าในโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่เป็นต้นสังกัด  
และต้องสรรหาบุคลากรใหม่มาฝึกอบรม จึงขอสอบถามว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
จะเกิดเหตุการณ์เช่นเดิมอีกหรือไม่ 
      ๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีเจ้าหน้าที่ที่ขอถ่ายโอนแจ้ง 
ความประสงค์ขอถอนชื่อ แต่คณะอนุกรรมการส่งเสริมการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด เพิกเฉยไม่ด าเนินการใด ๆ ทั้งที่ยังไม่ได้จัดท างบประมาณ 
การถ่ายโอนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างรอเสนอคณะรัฐมนตรี อีกทั้งการตั้งคณะรัฐมนตรีก็มีความล่าช้า ส่งผลให้  
การพิจารณางบประมาณของสภาล่าช้าไปด้วย การบังคับบุคลากรจากสังกัดอื่นที่ไม่ยินยอมพร้อมใจ 
จะเกิดปัญหาต่อการบริการประชาชนเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ บุคลากรที่ขอถอนชื่อควรได้รับการอนุมัติ และ รพ.สต. 
ที่ถูกชี้ให้ถ่ายโอนไป หากไม่มีเจ้าหน้าที่สมัครใจ ก็ควรถอนชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  



๑๐๐ 

 

(รพ.สต.) ออก และไม่ควรปล่อยให้มีการถ่ายโอนไปโดยไม่มีบุคลากรแล้วน าบุคลากรจากหน่วยงานอื่น
มาท างานแทน ดังเช่นปีที่ผ่านมา 
      ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา เห็นด้วยกับการถ่ายโอน
บุคลากรไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพราะในระยะยาวการถ่ายโอนจะท าให้ รพ.สต. ได้รับ
งบประมาณมากกว่าการที่อยู่กับกระทรวงสาธารณสุข แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามความพร้อมของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุข 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ไม่ใช่ด าเนินการอย่างเร่งรีบและขาดการเตรียมการ 
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยังคงมีปัญหาอื่นอีกเป็นจ านวนมาก 

  การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๑๗๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : - 
 การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๒๐๑ 
        ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ 
 การติดตาม  : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๗๖ 
        ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 
๘. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายอ าพล จินดาวัฒนะ 
  ชื่อเรื่อง   : ติดตามความคืบหน้าการเปลี่ยนชื่อเกาะพะงันให้กลับมาถูกต้อง 
 ประเด็นข้อหารือ : เนื่องจากเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้ปรึกษาหารือต่อที่ประชุมวุฒิสภา

เกี่ยวกับการที่ประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ขอให้กระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนชื่ออ าเภอ “เกาะพะงัน” 
ซึ่งสะกดผิดตั้งแต่ปี ๒๕๒๐ ให้กลับมาถูกต้องเป็นอ าเภอ “เกาะพงัน” ซึ่งบัดนี้ระยะเวลาล่วงเลย 
มาครบ ๑ ปี แล้ว โดยในบันทึกการเสด็จชวาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
เมื่อปี ๒๔๖๘ ระบุว่า “เรือมาถึงเกาะพงันเวลาเกือบ ๕ โมง...” วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๑๓ ได้มี
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่ตั้งเป็น 
กิ่งอ าเภอระบุในเนื้อหาส่วนหนึ่งว่า “จังหวัดสุราษฎร์ธานี”ตั้งเป็นกิ่งอ าเภอ ๑ แห่ง ให้เรียกชื่อว่า 
“กิ่งอ าเภอเกาะพงัน” ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๗ ตอนที่ ๙๐ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๓ 
หน้า ๒๗๙๐ ต่อมา กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาตั้งอ าเภอปลายพระยา อ าเภอ
ห้วยเม็ก อ าเภอละแม อ าเภอแม่จริม อ าเภอหนองกี่  อ าเภอโคกปีบ อ าเภอเกาะพะงัน  
อ าเภอสนม อ าเภอโซ่พิสัย อ าเภอโนนสะอาด และอ าเภอนาจะหลวย พ.ศ. ๒๕๒๐ (ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๔ ตอนที่ ๓๑ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๒๐) โดยมาตรา ๓ (๗) ก าหนดให้ 
ตั้งกิ่งอ าเภอเกาะพะงัน อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอ าเภอเกาะพะงัน จึงท าให้มีการใช้
ค าว่า “เกาะพะงัน” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ซึ่งเป็นการสะกดผิดมาจนถึงปัจจุบัน โดยการที่เคยหารือ
ครั้งก่อนนั้น ได้ส่งเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทยเพ่ือให้มีการแก้ไขให้ถูกต้องเนื่องจากมี หลักฐาน
ชัดเจนและเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กรมการปกครองได้มีหนังสือแจ้งว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ได้เคยท าหนังสือแจ้งไปยังกรมการปกครอง เพ่ือขอเปลี่ยนชื่ออ าเภอที่สะกดผิดให้กลับมาถูกต้อง 
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ และเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ แต่ขาดหลักฐานเอกสารอ้างอิง  
กรมการปกครองจึงแจ้งให้จังหวัดส่งเอกสารอ้างอิงเพ่ือประกอบการพิจารณา และเมื่อวันที่  
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กรมการปกครองได้ติดตามสอบถามเป็นครั้งที่ ๓ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจว่า



๑๐๑ 

 

เหตุใดเรื่องดังกล่าวข้างต้น จึงได้มีความล่าช้าเป็นอย่างมากทั้งที่หลักฐานแสดงถึงความผิดพลาด
คลาดเคลื่อนนั้น ได้ปรากฏอย่างชัดเจนในราชกิจจานุเบกษาดังกล่าว รวมถึงหลักฐานบันทึกเรื่อง 
“ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดอืน ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์
เมื่อ ร.ศ. ๑๑๕ (พ.ศ. ๒๔๖๘) ซึ่งเป็นหลักฐานสาธารณะ สามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ทันที ดังนัน้ 
ขอติดตามความคืบหน้าในการเปลี่ยนชื่อเกาะพะงันให้ถูกต้อง ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีความสลับซับซ้อนใด ๆ  
สมควรที่จะด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องในระยะเวลาอันสมควร อันเป็นการสะท้อนถึงประสิทธิภาพ  
ในการบริหารงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๑๗๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : อธิบดีกรมการปกครอง ได้มีหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 

๐๓๑๐.๑/๒๘๙๕๓ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารือดังกล่าว ว่าจังหวัด 
สุราษฎร์ธานีได้เสนอเรื่องขอแก้ไขชื่ออ าเภอเกาะพะงันเป็น "อ าเภอเกาะพงัน" เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
พระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและชื่อเดิมที่ปรากฏในเอกสาร
ราชการและวิถีปฏิบัติของชาวบ้านแต่เดิมมา แต่จากการตรวจสอบไม่พบเอกสารหลักฐานที่ปรากฏ
พระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือชื่อเดิมที่ปรากฏในเอกสารราชการ 
เพ่ือประกอบการพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการขอเปลี่ยนแปลง  
ชื่อจังหวัด อ าเภอ และต าบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการอื่น ๆ จึงได้แจ้งจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
จัดส่งเอกสาร ตามหลักเกณฑ์ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท ๐๒๐๕.๒/๑๕๓๘๗ ลงวันที่  
๙ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ กรมการปกครองได้แจ้งประเด็นข้อปรึกษาหารอื
ของสมาชิกวุฒิสภาดังกล่าวให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีทราบแล้วด้วย 

 การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๒๐๒ 
            ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ 
      ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๘๓๒ 
            ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
  การติดตาม  : - 
 
๙. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายมณเฑียร บุญตัน 
  ชื่อเรื่อง   : ปัญหาการพิสูจน์ความจนในสังคมที่เต็มไปดว้ยระบบอุปถัมภ์และเส้นสาย 
 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖  
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๑๙๒ ง ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖) มีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป โดยก าหนดคุณสมบตัิของผู้มสีิทธิจะไดร้ับเงินเบี้ยยังชพีผู้สูงอายุ 
ว่าต้องเป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุซึ่งก าหนด  
ให้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเป็นผู้ก าหนด ซึ่งเป็นประเด็นที่ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ 
กันอย่างกว้างขวาง 
       ทั้งนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่าการใช้ระบบคัดกรองเพ่ือให้บุคคลเข้าถึงสวัสดกิาร 
ของรัฐได้ก่อให้เกิดปัญหามาโดยตลอด เป็นเหตุให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นศรัทธา เพราะที่ผ่านมา  
ผู้ที่ได้รับการคัดกรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิได้รับสวัสดิการของรัฐ ส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ที่



๑๐๒ 

 

มีความใกล้ชิดกับผู้มีอ านาจ หรือเครือข่ายของนักการเมืองท้องถิ่นหรือข้าราชการ ขณะที่ประชาชน
ระดับรากหญ้าซึ่งไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มักจะถูกคัดออกโดยปริยาย ดังเห็นได้จากกรณี 
การลงทะเบียนขอรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่ปรากฏว่าประชาชนจ านวนมากไม่สามารถเข้าถึงการจัด
สวัสดิการดังกล่าว ประกอบกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบันที่แม้จะมีน้ าใจงดงาม แต่มักจะเจือปน  
ด้วยความอิจฉา มีการเลือกปฏิบัติ เลือกที่รักมักที่ชั ง เล่นพรรคเล่นพวก ตลอดจนมีการใช้ระบบ
อุปถัมภ์และการใช้เส้นสาย ด้วยเหตุนี้ จึงเกรงว่าการออกระเบยีบกระทรวงมหาดไทยดงักล่าว จะเปน็
จุดเริ่มต้นของการเลือกปฏิบัติ การใช้ระบบอุปถัมภ์ และการใช้เส้นสาย ดังนั้น จึงขอให้รัฐบาล
พิจารณาทบทวน และใช้ความระมัดระวังในการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้
ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ ซึ่งเป็นคุณสมบัติส าคัญประการหนึ่งของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ โดยมีข้อเสนอแนะว่าการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุควรเป็นระบบสวัสดิการถ้วนหน้า ผู้สูงอายุ 
ที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปทุกคน ย่อมมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยรัฐควรก าหนดหลักเกณฑ์
ส าหรับผู้ไม่มีคุณสมบัติ ได้แก่ ผู้ที่แจ้งสละสิทธิการรับเงินเบี้ยยังชีพ และบุคคลอื่นที่ไม่มีคุณสมบัติ  
จะถูกคัดออกภายหลังจากที่ก าหนดให้เป็นระบบสวัสดิการถ้วนหน้าแล้ว กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ แทนที่ 
จะใช้การคัดคนเข้าควรเปลี่ยนเป็นการคัดคนออก น่าจะมีความเหมาะสมกว่า 

  การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๑๖๙ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๖๘๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาข้อหารือดังกล่าว  
ว่าส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้น ากราบเรียนนายกรัฐมนตรีรับทราบข้อปรึกษาหารือข้างต้น  
และมีบัญชามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อปรึกษาหารือของนายมณเฑียร บุญตัน  
โดยให้รองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก ากับติดตามการด าเนินการ ผลเป็นประการใดจักแจ้งให้ทราบ
ต่อไป 

 การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๒๐๓ 
            ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖  
      ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๕๒๖ 
            ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖     
  การติดตาม  : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๗๔ 
        ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 

๑๐. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล 
  ชื่อเรื่อง  :  การแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณสี่แยกสะพานช้าง  

    ต าบลบางโขมด อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี และ

ได้รับการประสานงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดสระบุรี ขอให้แก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนบริเวณสี่แยกสะพานช้าง ต าบลบางโขมด อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี สรุปความว่า บริเวณ 
สี่แยกสะพานช้าง ต าบลบางโขมด อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุร ีมีอุบัติเหตุทางถนนบ่อยครั้ง เนื่องจาก
ถนนเส้นดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณคอสะพานช้างมีลักษณะเป็นคอขวดและแคบ ท าให้ 



๑๐๓ 

 

การสัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นไปด้วยความยากล าบากและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
ก่อให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก 
     เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ สมาชิกวุฒิสภาผู้ปรึกษาหารือได้เดินทาง 
ลงพื้นที่รับฟังสภาพปัญหา และหารือร่วมกับผู้อ านวยการแขวงการทางสระบุรี นายอ าเภอบ้านหมอ  
ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบ้านหมอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และภาคส่วนต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน สรุปสภาพปัญหาได้ดังนี้ 
     ๑. บริเวณดังกล่าวมีปัญหากระแสไฟฟ้าดับบ่อย ท าให้ประชาชนผู้ใช้รถ
ใช้ถนน โดยเฉพาะคนต่างพื้นที่ไม่คุ้นชินเส้นทางมีความเสี่ยงที่จะประสบอุบัติเหตุทางถนนได้ 
     ๒. ถนนที่ตัดผ่านสี่แยกทั้ง ๔ ด้าน มีช่องทางจราจรเพียง ๒ ช่องจราจร 
ถนนแคบ เมื่อรถยนต์วิ่งสวนกัน อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกันได้ 
     ๓. ป้ายจราจรและป้ายเตือนความปลอดภัยมีจ านวนน้อยมาก และมี
ระยะกระชั้นชิดกับบริเวณจุดเกิดเหตุ หากขับรถยนต์ด้วยความเร็วอาจมองไม่เห็นป้ายดังกล่าว  

     ๔. เส้นจราจรสีจาง มองไม่ชัดเจน  
     ๕. อุปกรณ์แสงสว่าง ไฟส่องสว่าง มีไม่เพียงพอ  

      ดังนั้น เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปอย่างยั่งยืน จึงเห็นควร
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักแผนงาน กรมทางหลวง กระทรวง
คมนาคม ประมาณการจ านวน ๖๐ ล้านบาท เพื่อด าเนินการก่อสร้างและแก้ไขปรับปรุง ดังนี้  

     (๑) แผนระยะสั้น   
    (๑.๑) ติดตั้งป้ายเตือนความปลอดภัย เพิ่มเติม  
    (๑.๒) ตีเส้นจราจรใหม่ เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

      (๑.๓) เพ่ิมเติมอุปกรณ์เกี่ยวกับแสงสว่าง เช่น เสาไฟฟ้า หรือเครื่องมือ
เพ่ิมแสงสว่างอื่น ๆ  
           (๑.๔) ขอให้เพ่ิมเติมอุปกรณ์อ านวยการด้านความปลอดภัยทางถนน  

     (๑.๕) ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการจราจรด้านความปลอดภัยทางถนน 
 ในระดับอ าเภอเพื่อสอดส่อง วิเคราะห์ ประเมินจุดเสี่ยง เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงเสนอแนวทางแก้ไข 
 ได้อย่างเหมาะสม 
     (๒) แผนระยะยาว 

     (๒.๑) ขอให้มีการขยายความกว้างของสะพานและช่องทางการจราจร 
บริเวณทางหลวงหมายเลข ๓๐๒๒ จากจ านวน ๒ ช่องจราจร เป็นจ านวน ๔ ช่องจราจร  
    (๒.๒) ขอให้มีการขยายช่องทางการจราจรบริเวณช่วงคอสะพาน  
จากจ านวน ๒ ช่องจราจร เป็นจ านวน ๔ ช่องจราจร 

  การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๑๗๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : ๑. อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ได้มีหนังสือกรมทางหลวงชนบท ที่ คค  

๐๗๐๒/๑๑๙๖๘ ลงวันที่  ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารือดังกล่าว  
ว่ากรมทางหลวงชนบท ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่า บริเวณสี่แยกสะพานช้างเป็นจุดตัดระหว่าง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๒๒ ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงกับทางหลวงชนบท 
สาย สบ.๔๐๔๗ แยกทางหลวงหลายเลข ๓๐๑๖ - บ้านท่าลาน อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  



๑๐๔ 

 

ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท โดยในเบื้องต้นแขวงทางหลวงชนบทสระบุรีได้ด าเนินการ
ติดตั้งป้ายเตือน สัญญาณไฟกะพริบ และอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัยบนผิวทาง เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย 
ลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ดังกล่าวให้กับประชาชนแล้ว ทั้งนี้ เพ่ือการแก้ไข
ปัญหาอย่างยั่งยืน กรมทางหลวงชนบทจะได้ประสานกรมทางหลวง  เพ่ือพิจารณาด าเนินการให้มี
รูปแบบที่เหมาะสมสอดคล้องต่อไป 

      ๒. กรมทางหลวง ได้มีหนังสือกรมทางหลวง ที่  คค ๐๖๑๔๓/ 
สส.๗๓๓๓/๑๑๔๗๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารือดังกล่าว  
ว่ากรมทางหลวงได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วขอชี้แจงว่า บริเวณดังกล่าวอยู่บนทางหลวงหมายเลข 
๓๐๒๒ ตอน พระพุทธบาท - ท่าเรือ ที่ กม.๑๓+๓๐๐ บริเวณสี่แยกไฟแดงสะพานช้าง เนื่องจาก
บริเวณดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง แขวงทางหลวงสระบุรีได้ด าเนินการติดตั้งป้ายเตือนเพ่ิมเติม   
ตีเส้นจราจรและด าเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างให้ สามารถใช้งานได้ปกติบริเวณทางแยก
เรียบร้อยแล้ว เพ่ืออ านวยความปลอดภัยให้กับผู้ใช้เส้นทาง และขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องมาส ารวจและออกแบบสะพานดังกล่าวแล้ว 

 การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๒๐๔ 
        ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ 
      ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๐๐ 
        ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
      ๓. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๖๓ 
        ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖    
  การติดตาม  : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๗๗ 
        ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ 

---------------------------------------------- 



๑๐๕ 
 

ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามข้อปรึกษาหารือก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) วันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

ล าดับ 
สมาชกิวุฒิสภา 

ผู้ขอปรึกษาหารือ 
เร่ือง 

การด าเนินการ 
(ส่งเร่ืองไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

ความคืบหน้า 
(หน่วยงานแจ้งผลการพิจารณา 
ลงวันที่/ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ) 

การติดตาม 
(เลขที่หนังสือ ลงวันที)่ 

๑ นายวัลลภ  ตังคณานรุักษ ์ ปัญหาการขายน ้ากระท่อม   กระทรวงสาธารณสุข 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๔๗๓ 
ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖   

- 
 
 

หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ที่ สว๐๐๐๑/๔๒๙๕  
ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  

เลขาธิการคณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   
หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๐๙  
ลงวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖   

หนังสือส้านักงานคณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
ด่วนท่ีสุด ที่ ยธ ๑๑๐๒.๐๔/๔๑๖๗๙  
ลงวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 

- 

๒ นายสุรเดช  จิรัฐิตเิจรญิ การก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองประจันตคาม         กระทรวงคมนาคม  
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๔๗๘  
ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖   

หนังสือกรมทางหลวงชนบท  
ที่ คค ๐๗๐๒/๑๒๑๗๕  
ลงวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ที่ สว๐๐๐๑/๔๒๙๖  
ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

๓ นางสุนี  จึงวิโรจน ์ ปัญหาสุขภาพฟันในช่องปากนักเรียน     กระทรวงมหาดไทย   
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๔๗๗  
ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ 

- หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ที่ สว๐๐๐๑/๔๒๙๗  
ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๔๗๔  
ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖    

หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ  
ด่วนท่ีสุด ที่ ศธ ๐๑๐๐.๑/๒๙๘๓ 
ลงวันท่ี ๒๗ ตลุาคม ๒๕๖๖   

- 

กระทรวงสาธารณสุข 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๔๗๓   
ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖   

- หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ที่ สว๐๐๐๑/๔๒๙๕  
ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

๔ นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ การแต่งตั งเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
ที่ไม่มผีลประโยชน์ทับซ้อน 

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๔๗๒   
ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖   

- หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ที่ สว๐๐๐๑/๔๒๙๔  
ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

๑๐๕ 



๑๐๖ 
 

ล าดับ 
สมาชกิวุฒิสภา 

ผู้ขอปรึกษาหารือ 
เร่ือง 

การด าเนินการ 
(ส่งเร่ืองไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

ความคืบหน้า 
(หน่วยงานแจ้งผลการพิจารณา 
ลงวันที่/ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ) 

การติดตาม 
(เลขที่หนังสือ ลงวันที)่ 

๕ นายเจตน์  ศิรธรานนท์ ขอให้ประเมินผลสถานีอนามัย 
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา  
นวมินทราชินี และโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต้าบล ท่ีถ่ายโอนไปยัง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ก่อนการถ่ายโอนเพิ่มเติม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

กระทรวงสาธารณสุข 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๔๗๓   
ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖   

- หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ที่ สว๐๐๐๑/๔๒๙๕  
ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  

๖ นายออน  กาจกระโทก คุณลักษณะของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
ที่ประชาชนต้องการ เพื่อความหวงั 
ต่อการปฏริูปการศึกษา   

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๔๗๒   
ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖   

- หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ที่ สว๐๐๐๑/๔๒๙๔  
ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

๗ นายรณวริทธิ์  ปริยฉัตรตระกูล ปัญหาลา้น ้าเสยีวใหญ่ตื นเขิน  
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ  
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
และการบริโภคในชุมชน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๔๗๖  
ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖    

- หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ที่ สว๐๐๐๑/๔๒๙๘  
ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 

กระทรวงมหาดไทย  
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๔๗๗  
ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖   

- หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ที่ สว๐๐๐๑/๔๒๙๗  
ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

๘ 
 

นายทรงเดช  เสมอคา้ การส่งเสริมการจัดกจิกรรมกีฬา 
ให้แก่นักเรียน และการจดัอุปกรณก์ีฬา
ให้กับโรงเรียน 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๔๗๘  
ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖   

หนังสือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ด่วนท่ีสุด ที่ กก ๐๒๐๓/๓๑๗๖  
ลงวันท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๖    

- 

กระทรวงมหาดไทย  
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๔๗๗  
ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖   

- หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ที่ สว๐๐๐๑/๔๒๙๗  
ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

๑๐๖ 



๑๐๗ 
 

ล าดับ 
สมาชกิวุฒิสภา 

ผู้ขอปรึกษาหารือ 
เร่ือง 

การด าเนินการ 
(ส่งเร่ืองไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

ความคืบหน้า 
(หน่วยงานแจ้งผลการพิจารณา 
ลงวันที่/ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ) 

การติดตาม 
(เลขที่หนังสือ ลงวันที)่ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๔๗๔  
ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ 

- - 

๙ นายวันชัย  สอนศิร ิ การแต่งตั งอธิการบดี
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๔๗๒   
ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖    

- หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ที่ สว๐๐๐๑/๔๒๙๔  
ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวตักรรม 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๔๗๙   
ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖   

- - 

๑๐ นายไพโรจน์  พ่วงทอง    มาตรการรองรับปรากฏการณเ์อลนีโญ กระทรวงพาณิชย ์
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๔๘๐    
ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ 

หนังสือกระทรวงพาณิชย์  
ด่วนท่ีสุด ที่ พณ ๐๔๐๓/๕๖๔๒  
ลงวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๔๗๖   
ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖   

- หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ที่ สว๐๐๐๑/๔๒๙๘  
ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

๑๑ นายมณเฑียร  บุญตัน การท่องเที่ยวท่ียั่งยืน 
ต้องเป็นการท่องเที่ยว 
เพื่อคนทั งมวล 

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๔๗๒   
ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖    

- หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ที่ สว๐๐๐๑/๔๒๙๔  
ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

๑๒ พลโท จเรศักณิ์  อานุภาพ ปัญหาการขาดแคลนน า้และไฟฟ้า  
ในพื นที่ต้าบลโนนตาล อ้าเภอท่าอเุทน 
จังหวัดนครพนม 

กระทรวงมหาดไทย   
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๔๗๗  
ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖   

- หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ที่ สว๐๐๐๑/๔๒๙๗  
ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

๑๐๗ 



๑๐๘ 
 

การด าเนินงานตามขอ้ปรกึษาหารือของสมาชกิวุฒสิภา 
การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) วันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖  

 
๑. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์  
  ชื่อเรื่อง   : ปัญหาการขายน ้ากระท่อม   
 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลบังคับใช้

ตั งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมาตรา ๒๔ ก้าหนดห้ามผู้ใดขายใบกระท่อม หรืออาหาร 
ตามกฎหมายว่าด้วยอาหารที่มีใบกระท่อมเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบให้แก่บุคคลดังต่อไปนี   
(๑) บุคคลซึ่งมีอายุต่้ากว่าสิบแปดปี (๒) สตรีมีครรภ์ (๓) สตรีให้นมบุตร และ (๔) บุคคลอื่นใดตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขร่วมกันประกาศก้าหนด 
และมาตรา ๒๕ ก้าหนดห้ามผู้ใดขายใบกระท่อมในสถานที่ โดยวิธีการ หรือในลักษณะอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี   (๑) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  (๒) หอพัก 
ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก (๓) สวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสวนสนุก (๔) ขายโดยใช้เครื่องขาย  
และ (๕) ขายในสถานที่ โดยวิธีการ หรือในลักษณะอื่นใด ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขร่วมกันประกาศก้าหนด ทั งนี  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ ๔๒๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง ก้าหนด
อาหารที่ห้ามผลิต น้าเข้า หรือจ้าหน่าย ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ห้ามน้าพืชกระทอ่ม
มาผสมเป็นอาหาร ไม่ว่าจะน้ามาต้มน ้าแล้วชงเป็นแก้วขาย หรือการบรรจุขวดเป็นเครื่องดื่ม หากฝ่าฝืน
จะมีโทษตามมาตรา ๕๐ จ้าคุกตั งแต่ ๖ เดือน - ๒ ปี และปรับตั งแต่ ๕,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท  
แต่ปัจจุบันมีการขายน ้าใบกระท่อมเป็นจ้านวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณรอบมหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
(หัวหมาก) ดังนี          

      (๑) บริเวณซอยรามค้าแหง ๒๔ หลังมหาวิทยาลัยรามค้าแหง ต่อเนื่อง
ถึงถนนศรีนครินทร์ ลักษณะร้านเป็นรถกระบะเปิดท้าย จอดริมถนน/สลับตั งแผงขายบนฟุตบาท      

      (๒) บริเวณซอยรามค้าแหง ๒๔ หลังมหาวิทยาลัยรามค้าแหง ต่อเนื่อง
ถึงถนนพระรามเก้า และลอดอุโมงค์ไปถนนพัฒนาการ มีการตั งแผงขายทั ง ๒ ฝั่งถนน จ้านวน ๖ ร้าน 
กล่าวคือ แผงหลัก ๓ ร้าน (ลักษณะร้านตั งแผงขายบนฟุตบาท มีร่ม และมีป้ายราคา) และแผงย่อย  
๓ ร้าน (ลักษณะตั งแผงโดยรถจักรยานยนต์/คล้ายรถซาเล้ง บนฟุตบาท มีป้ายราคา)    

      (๓) บริเวณซอยรามค้าแหง ๖๕ หน้ามหาวิทยาลัยรามค้าแหง ต่อเนื่อง
ถึงซอยลาดพร้าว ๑๒๒ ถนนลาดพร้าว มีร้านหลัก ๒ ร้าน (ลักษณะเช่าแผงเป็นร้านถาวร/เช่าอาคารขาย) 
แผงย่อยอีก ๔ – ๕ จุด กระจายบริเวณซอยรองของซอยรามค้าแหง ๖๕    

      ดังนั น จึงขอให้กระทรวงสาธารณสุข และส้านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ด้าเนินการตามกฎหมายในการกวดขัน และจับกุมผู้ที่จ้าหน่าย 
น ้ากระท่อมอย่างเด็ดขาด    

  การส่งเรื่อง  : ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
            หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๔๗๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖   
      ๒. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   
            หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๐๙  
          ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖   



๑๐๙ 
 

 ผลการพิจารณา : เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้มีหนังสือ
ส้านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๐๒.๐๔/๔๑๖๗๙  
ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารือดังกล่าว สรุปความดังนี       

      ๑. ส้านักงาน ป.ป.ส. โดย ส้านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรุงเทพมหานคร (ส้านักงาน ป.ป.ส. กทม.) เข้าส้ารวจพื นที่ ตรวจสอบพบการขายน ้าต้มใบกระท่อม 
ในพื นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยรามค้าแหง โดยมีลักษณะร้านค้าเป็นแผงจ้าหนา่ยบนทางเท้า รถกระบะ
เปิดท้าย มอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง และร้านค้าถาวร ซึ่งทุกร้านค้ามีการติดป้ายแสดงราคาที่ชัดเจน  
แต่ไม่พบการปิดประกาศ ณ สถานที่ขายว่าห้ามขายให้กับบุคคลซึ่งมีอายุต่้ากว่าสิบแปดปี สตรีมีครรภ์  
สตรีให้นมบุตร หรือบุคคลอื่นใดตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขประกาศก้าหนด ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. ๒๕๖๕  
(ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้) ซึ่งในช่วงเวลาที่ด้าเนินการ
ส้ารวจพื นที่พบว่า มีการขายให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง และพนักงานขนส่งสินค้าและอาหาร 
เป็นส่วนใหญ่ พร้อมกันนี  ได้ด้าเนินการสอบถามผู้น้าชุมชน โดยได้รับข้อมูลว่าไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์
เกี่ยวกับการขายน ้าต้มใบกระท่อมให้กับบุคคลกลุ่มเสี่ยงตามที่กฎหมายก้าหนด แต่ยอมรับว่า  
เด็กและเยาวชนในเขตบางกะปิมีพฤติกรรมมั่วสุม สูบกัญชาและดื่มน ้าต้มใบกระท่อม ทั งนี  ส้านักงาน 
ป.ป.ส. กทม. ได้ด้าเนินการซื อน ้าต้มใบกระท่อมจากแหล่งจ้าหน่ายในพื นที่และน้ามาตรวจพิสูจน์  
ซึ่งผลการตรวจสอบตัวอย่างน ้าต้มใบกระท่อม  พบว่า ไม่มีส่วนผสมของยาเสพติดให้โทษ  
และวัตถุออกฤทธิ์ ส้าหรับร้านค้าบางแห่งขายน ้าต้มใบกระท่อมควบคู่กับกัญชา “น ้าเชื่อมแดง” 
(หมายถึง ยาแก้ไอชนิดน ้าเชื่อม ฝาสีแดง ยี่ห้อ DATISSIN SYRUP) และ “น ้าเชื่อมน ้าเงิน” (หมายถึง 
ยาแก้แพ้ฝาสีน ้าเงิน ยี่ห้อ ALLERGIN SYRUP ซึ่งมีส่วนผสมของตัวยา chlorpheniramine maleate) 
และอยู่ระหว่างด้าเนินการประสานส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ส้านักงาน อย.)  
เพ่ือตรวจสอบว่ามีการกระท้าความผิดตามกฎหมายอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของส้านักงาน อย. 
หรือไม่    

      ๒. ส้านักงาน ป.ป.ส. ด้าเนินการประสานเจ้าหนา้ที่กระทรวงสาธารณสขุ 
และเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพ่ือขอทราบความคืบหน้า 
การด้าเนินการจัดท้าร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการในการป้องกันการขายใบกระท่อมให้แก่  
เด็กและเยาวชน ดังนี  

          ๒.๑ ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการปิดประกาศหรือการแจ้งให้แก่ผู้ซื อทราบถึงข้อห้ามขายใบกระท่อม หรืออาหารที่มีใบกระท่อม
เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบแก่บุคคลที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย พ.ศ. .... ซึ่งอาศัยอ้านาจ 
ตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. ๒๕๖๕ ก้าหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ขายในการดา้เนินการปิดประกาศหรือแจ้ง ณ สถานที่ขาย ให้ทราบถึง
ข้อห้ามขายแก่บุคคลที่กฎหมายก้าหนดเป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ
ก้าหนด โดยขณะนี ทราบความคืบหน้าว่า ร่างประกาศฯ ฉบับดังกล่าวอยู่ระหว่างกระบวนการเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในประกาศ 

         ๒.๒ ร่างกฎกระทรวงก้าหนดเด็กที่เสี่ยงต่อการกระท้าความผิด  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นการแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ือก้าหนดให้การใช้พืชกระท่อม กัญชา กัญชง หรือสารสกัดจากพืชดังกล่าว  



๑๑๐ 
 

หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากพืชนั นเพ่ือนันทนาการ เป็นพฤติกรรมของเด็กที่เสี่ยงต่อ
การกระท้าความผิด โดยขณะนี ทราบความคืบหน้าว่าร่างกฎกระทรวงฯ ฉบับดังกล่าว อยู่ระหว่าง
ขั นตอนการเตรียมการเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๗๒๓  
        ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖  
      ๒. หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๕๘  
          ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
 การติดตาม  : ๑. หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว๐๐๐๑/๔๒๙๕  
          ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖   
      ๒. หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว๐๐๐๑/๔๓๕๘ 
       ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
 
๒. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ 
  ชื่อเรื่อง   : การก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองประจนัตคาม         
 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

ในพื นที่จังหวัดภาคตะวันออก ได้รับการร้องเรียนกรณีปัญหาการจราจรติดขัดในเขตพื นที่เทศบาล
ต้าบลประจันตคาม อ้าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งได้เคยน้าเรื่องดังกล่าวหารือในการ
ประชุมวุฒิสภา ครั งที่ ๒๑ เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ โดยกรมทางหลวงชนบทได้แจ้งผล
การพิจารณาตามหนังสือกรมทางหลวงชนบท ที่ คค ๐๗๐๒/๔๓๗๖ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖  
ว่าโครงการดังกล่าวมีระยะทางทั งสิ นประมาณ ๒.๒๐๐ กิโลเมตร เป็นถนนตัดใหม่ประมาณ  
๐.๖๒๐ กิโลเมตร และขยายถนนเดิม (ถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี) ประมาณ ๑.๕๘๐ กิโลเมตร แนวสายทางส่วนใหญ่ตัดผ่านที่ดินว่างเปล่าและทุ่งนา มีพื นที่
ได้รับผลกระทบประมาณ ๕๔.๒๕ ไร่ จ้าเป็นต้องเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกอบกับแนวถนน
โครงการตัดผ่านทางรถไฟ สมควรที่เทศบาลต้าบลประจันตคามจะเสนอเรื่องดังกล่าวไปยัง  
จังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือน้าเข้าวาระการประชุมของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) และคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) เพ่ือพิจารณา
ด้าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบ ติดตาม 
ความคืบหน้าพบว่าโครงการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับส่วนราชการหลายหน่วยงาน และต้องด้าเนินการ
ตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต้องใช้เวลาด้าเนินโครงการไม่น้อยกว่า ๕ ปี ในการ
ส้ารวจเบื องต้น การตราพระราชบญัญัตเิวนคนือสังหารมิทรพัย์ การตั งงบประมาณ การจ่ายค่าเวนคนื 
การส้ารวจออกแบบก่อสร้าง และการก่อสร้าง ทั งนี  เส้นทางดังกล่าวตั งอยู่นอกเขตพื นที่รับผิดชอบ
ของเทศบาลต้าบลประจันตคาม จึงไม่สามารถเสนอเรื่องเพ่ือจัดท้าผังเมืองได้ ดังนั น จึงขอให้  
กรมทางหลวงชนบทด้าเนินการเร่งรัดส้ารวจออกแบบเพ่ือให้ทราบเส้นทางที่ชัดเจน เพ่ือด้าเนินการ
ตามขั นตอนโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป     

  การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๔๗๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖   
 ผลการพิจารณา : อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ได้มีหนังสือกรมทางหลวงชนบท ที่ คค 

๐๗๐๒/๑๒๑๗๕ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารือดังกล่าว  



๑๑๑ 
 

สรุปความว่า โครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เป็นโครงการก่อสร้าง
ถนนใหม่และขยายถนนเดิมบางส่วน ระยะทางรวมประมาณ ๒.๒๐๐ กิโลเมตร โดยเชื่อม 
การคมนาคมขนส่งจากทางหลวงหมายเลข ๓๓ ไปยังทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๘ แนวโครงการ 
ต้องมีการเวนคืนที่ดินของเอกชนและประชาชนเป็นจ้านวนมาก ประกอบกับแนวโครงการตัดผ่าน  
ทางรถไฟสายตะวันออก จ้าเป็นต้องขออนุญาตและพิจารณาตามหลักเกณฑ์การพิจารณาลดทางตัดผ่าน
และอนุญาตเฉพาะรายระหว่างทางรถไฟกับทางรถยนต์กับการรถไฟแห่งประเทศไทยก่อน  
จึงจะด้าเนินการต่อไปได้ กรมทางหลวงชนบทพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้บรร ลุวัตถุประสงค์ 
ในการแก้ไขปัญหาจราจรและสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี   
กรมทางหลวงชนบทจะด้าเนินการประสานขอความอนุเคราะห์ไปยังจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อบูรณาการ
ความร่วมมือด้าเนินการศึกษาความเป็นไปได้เบื องต้น (Pre-Feasiblity Study) ตามแนวทาง 
การพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของกรมทางหลวงชนบท โดยจะมี
การลงพื นที่ส้ารวจความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ทั งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิศวกรรม  
และสิ่งแวดล้อมของโครงการในเบื องต้น พร้อมทั งจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง หากผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผลการศึกษา 
ความเป็นไปได้เบื องต้น (Pre-Feasibility Study) ของโครงการดังกล่าว มีความเป็นไปได้ เหมาะสม  
ไม่มีการคัดค้านโครงการอย่างมีนัยส้าคัญ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจังหวดัที่เกี่ยวขอ้งแลว้  
กรมทางหลวงชนบท จะได้ด้าเนินการตามขั นตอนต่อไป 

 การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๗๒๔  
          ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖  
      ๒. หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว๐๐๐๑/๔๓๖๐  
          ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 การติดตาม  : หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว๐๐๐๑/๔๒๙๖  
      ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 
๓. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นางสุนี  จึงวิโรจน์  
  ชื่อเรื่อง   : ปัญหาสุขภาพฟันในช่องปากนักเรียน     
 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื ่องจากปัจจุบันพบว่าเด็กมีพฤติการณ์กินขนมหวานทั งแบบ

บรรจุถุง/ซอง รวมทั งน ้าอัดลม ซึ่งมีปริมาณน ้าตาลเป็นจ้านวนมาก โดยสามารถหาซื อได้ตามร้านค้า
ทั่วไป แม้กระทั่งในโรงเรียน ท้าให้ เด็กมีปัญหาสุขภาพฟันในช่องปากหลายประการ  ทั งนี   
จากผลการศึกษาของกรมอนามัย เรื่อง พัฒนาการของเด็กปฐมวัย พบว่าเด็กปฐมวัยที่ไม่พบปัญหา
สุขภาพฟันในช่องปากจะมีพัฒนาการที่ดีกว่าเด็กที่มีปัญหาสุขภาพฟันในช่องปากถึง  ๑.๔ เท่า  
และจากการส้ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ครั งที่ ๘ พบว่าปัญหาโรคฟันผุในเด็กตั งแต่อายุ 
๓ ปี มีอัตราร้อยละ ๕๒.๙ และเด็กอายุตั งแต่ ๕ ปี มีอัตราร้อยละ ๗๕.๖ แสดงให้เห็นว่าปัญหา
สุขภาพฟันในช่องปากของเด็กมีความส้าคัญ  ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กจากการปวดฟัน  
ท้าให้ทานอาหารไม่สะดวก การเจริญเติบโตช้าลง พัฒนาการไม่เหมาะสมกับวัย ดังนั น จึงขอให้
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันจัดท้าแผนปฏิบัติการเชิงรุก
ในการดูแลสุขภาพฟันในช่องปากของเด็กปฐมวัยโดยเร็ว   

 



๑๑๒ 
 

  การส่งเรื่อง  : ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   
            หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๔๗๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖   
      ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
             หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๔๗๔ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖   
      ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
            หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๔๗๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖     
 ผลการพิจารณา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ 

ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๑๐๐.๑/๒๙๘๓ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารือ
ดังกล่าว สรุปความว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะ
ส้านักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้จัดท้ามาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ เพ่ือเป็น
มาตรฐานกลางของประเทศให้หน่วยงานและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด ทั งภาครัฐและเอกชน
ทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางในการด้าเนินงานและ ยกระดับคุณภาพโดยประเด็นสุขภาพฟันในช่องปาก
ถูกก้าหนดไว้ในมาตรฐานด้านที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
และการเล่นเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งก้าหนดให้มีการตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจ้าวัน  
ความสะอาดของร่างกาย ฟันและช่องปากเพ่ือคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ และมาตรฐานด้านที่ ๓ 
คุณภาพของเด็กปฐมวัยส้าหรับเด็กอายุ ๓ ปี - ๖ ปี (ก่อนเข้าชั นประถมศึกษาปีที่ ๑) ก้าหนดให้เด็ก 
มีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม เด็กต้องมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ นอกจากเด็ก
ในระดับปฐมวัยแล้ว กระทรวงศึกษาธิการ ยังให้ความส้าคัญกับการดูแลสุขภาพช่องปาก 
ของนักเรียนในทุกระดับชั น จึงได้จัดท้าประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานและแนวทาง  
การเสริมสร้างความรอบรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพช่องปากและเลือกรับบริการทางทันตกรรม 
ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยก้าหนดมาตรการและแนวทางการด้าเนินงานให้กับสถานศึกษา 
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี      

      ๑) สร้างเสริมความรอบรู้และความตระหนักถึงสุขภาพช่องปากที่เชื่อมโยง
กับสุขภาพโดยรวม 

      ๒) จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื อและสนับสนุนการป้องกัน
และสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก 

      ๓) พัฒนาช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการทางทันตกรรม 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษา 

      โดยเน้นการเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพและการจัดสภาพแวดล้อม 
ให้สถานศึกษาจัดพื นที่ให้นักเรียนได้ท้าความสะอาดช่องปากและฟันได้อย่างสะดวก มีน ้าสะอาด 
และสิ่งอ้านวยความสะดวกที่เพียงพอการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการจัดสภาพแวดล้อม
ให้สถานศึกษาหลีกเลี่ยงการจ้าหน่ายและการจัดให้บริโภคเครื่องดื่มรสหวานที่มีน ้าตาลสูง  
ขนมหวาน/ขนมกรุบกรอบในสถานศึกษาสร้างความรู้ความเข้าใจกับร้านค้าบริเวณรอบโรงเรียน 
รวมทั งสื่อสารกับผู้ปกครองเพ่ือให้ความร่วมมือในการดูแลนักเรียนที่บ้าน เพ่ือความยั่งยืนของ  
ความมีวินัยและพฤติกรรมนักเรียน ห้ามท้าการส่งเสริมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภท  
ในสถานศึกษา โดยการประสานงานและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 



๑๑๓ 
 

      นอกจากนี  ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ได้มีการ
ด้าเนินงานโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี ตั งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงปัจจุบัน เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้
นักเรียนได้เติบโตสมส่วนและสมวัย มีสุขภาพดีมีร่างกายแข็งแรง พร้อมเฝ้าระวังสุขภาพของตนเอง
ผ่านกิจกรรมการดูแลช่องปากและโภชนาการ โดยมีตัวชี วัดครอบคลุมการดูแลสุขภาพช่องปาก  
เช่น ก้าหนดให้นักเรยีนได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากจากบุคลากรสาธารณสุขอย่างนอ้ยปีละ ๑ ครั ง 
นักเรียนแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ รวมถึงได้ออกประกาศ
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ว่าด้วยการจ้าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งเสริมสุขภาพ
ของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยโรงเรียนจะต้องปลอดน ้าอัดลม และขอความร่วมมือให้งดจ้าหน่าย
น ้าอัดลมเครื่องดื่มรสหวานในโรงเรียน 

 การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๗๒๕  
        ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖  
      ๒. หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๕๑  
       ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
 การติดตาม  : ๑. หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว๐๐๐๑/๔๒๙๗  
         ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
      ๒. หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว๐๐๐๑/๔๒๙๕  
         ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 
๔. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ :  นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ 
  ชื่อเรื่อง   : การแต่งตั งเจ้าหน้าทีร่ัฐทีไ่มม่ีผลประโยชนท์ับซ้อน  
 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากขณะนี้จะมีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูง

ของรัฐในต าแหน่งส าคัญต่าง ๆ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า “การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ได้ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ า ความไม่เท่าเทียม ความยากจน และมีความตั้งใจจะให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ” ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาจะเกิดขึ้นได้ เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานเท่านั้น โดยองค์กรโปร่งใสนานาชาติ  (Transparency International :TI) ได้มี
ค าแนะน าแก่ประเทศที่มีดัชนีการรับรู้การทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index : CPI) 
อยู่ในระดับต่ าซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยว่า “ต้องคัดเลือกบุคคลที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเข้ามา
รับผิดชอบในหน่วยงานของรัฐ” และในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  
ค.ศ. ๒๐๐๓ ที่ประเทศไทยได้เป็นรัฐภาคีได้มีการก าหนดให้รัฐภาคีต้องพยายามด าเนินการให้มี
มาตรฐานและระบบที่ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐจัดท าค าแถลงต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  นอกจาก
ประการอื่นแล้วให้รวมถึงกิจกรรมนอกเหนือจากการท างาน การลงทุน สินทรัพย์ และของขวัญ 
หรือผลประโยชน์ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้น จึงขอปรึกษาหารือไปยังนายกรัฐมนตรีกรณีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี 
และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐ ขอให้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ไม่มีผลประโยชน์เข้ามาด ารงต าแหน่ง 
รวมทั้งก าหนดมาตรการให้มีการแถลงผลประโยชน์อื่นที่นอกเหนือจากที่ได้รับจากทางราชการ  
ต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือเป็นการป้องกันและป้องปรามการกระท าที่อาจจะก่อให้เกิดการขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์ อันเนื่องมาจากการใช้หน้าที่และอ านาจในการปฏิบัติงาน  

 



๑๑๔ 
 

  การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี  
      หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๔๗๒ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
 ผลการพิจารณา : -  
 การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๗๒๖  
      ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖  
 การติดตาม  : หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว๐๐๐๑/๔๒๙๔  
      ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 
๕. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายเจตน ์ ศิรธรานนท์  
  ชื่อเรื่อง   : ขอให้ประเมินผลสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี  

    และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล ที่ถ่ายโอนไปยังองค์การบริหาร 
    ส่วนจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ก่อนการถ่ายโอนเพ่ิมเติม 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้มีการถ่ายโอนสถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล (รพ.สต.) 
ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ถ่ายโอน รพ.สต.  
ไปยัง อบจ. แล้ว ๔๙ จังหวัด จ้านวน ๓,๒๖๓ แห่ง และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะมีการ
ด้าเนินการถ่ายโอน รพ.สต. ที่เหลือไปยัง อบจ. เพ่ิมเติม อย่างไรก็ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ยังอยู่ระหว่างรอคณะรัฐมนตรี
ชุดใหม่พิจารณาอนุมัติเพ่ือเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาตามกระบวนการ และขั นตอนของ
กฎหมาย ซึ่งการถ่ายโอน สอน. และ รพ.สต. จากกระทรวงสาธารณสุขไปยัง อบจ. ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา พบว่ามีปัญหาต่าง ๆ มากมาย เนื่องจากคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจ 
ถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรีบเร่งในการถ่ายโอน โดยขาดการ
เตรียมความพร้อมและค้าแนะน้าจากกระทรวงสาธารณสุข ดังนั น ในการด้าเนินการถ่ายโอน สอน. 
และ รพ.สต. ไปยัง อบจ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงควรมีการประเมินผล สอน. และ รพ.สต.  
ที่ได้ถ่ายโอนไปยัง อบจ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ว่ามีผลการด้าเนินการเป็นอย่างไร จากนั น 
จึงค่อยด้าเนินการถ่ายโอน สอน. และ รพ.สต. ที่เหลือไปยัง อบจ. เพ่ิมเติม เนื่องจากหากให้มีการ 
ถ่ายโอน สอน. และ รพ.สต. ไปยัง อบจ. ทั งหมดแล้วจึงเริ่มด้าเนินการประเมินผลอาจส่งผลกระทบ
ต่อการให้บริการแก่ประชาชน และจากการส้ารวจความพร้อมของ อบจ. ๔๙ จังหวัด ภายหลัง 
การรับถ่ายโอน รพ.สต. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ปรากฏผลดังนี   

      ๑. มีความพร้อมทันที หลังการถ่ายโอน จ้านวน ๙ จังหวัด (คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๘)  

      ๒. มีความพร้อมหลังการถ่ายโอน ๖ เดือน จ้านวน ๔ จังหวัด (คิดเป็น
ร้อยละ ๘) 

      ๓. ก้าลังเตรียมการโดยจะมีความพร้อมภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จ้านวน 
๑๖ จังหวัด (คิดเป็นร้อยละ ๓๒) 

      ๔. ไม่มีความพร้อมในการบริหารจัดการ จ้านวน ๕ จังหวัด (คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๐) 



๑๑๕ 
 

      ๕. ไม่ตอบแบบส้ารวจ จ้านวน ๑๕ จังหวัด (คิดเป็นร้อยละ ๓๐) 
      ดังนั น จึงขอปรึกษาหารือไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  

โดยขอให้มีการประเมนิผล สอน. และ รพ.สต. ที่ได้ถ่ายโอนไปยัง อบจ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ให้เสร็จเรียบร้อย แล้วจึงด้าเนินการถ่ายโอน สอน. และ รพ.สต. ที่เหลือไปยัง อบจ. ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป ทั งนี  เพื่อมิให้กระทบต่อการให้บริการแก่ประชาชน   

  การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
      หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๔๗๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : -  
 การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๗๒๗  
       ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖  
 การติดตาม  : - 
 
๖. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายออน  กาจกระโทก 
  ชื่อเรื่อง   : คุณลักษณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ประชาชนต้องการ 

    เพื่อความหวังต่อการปฏิรูปการศึกษา   
 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากขณะนี อยู่ระหว่างการแต่งตั งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เพ่ือเข้ามา

บริหารประเทศ จึงขอฝากประเด็นข้อห่วงใยเกี่ยวกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย 
ไปยังนายกรัฐมนตรี ดังนี   

      (๑) คุณลกัษณะของรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ       
      โดยที่กระทรวงศึกษาธกิารถือเปน็กระทรวงที่มีความส้าคัญต่อการปฏริปู

ประเทศอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นกระทรวงที่ก้าหนดนโยบายในการสร้างคนเพ่ือที่จะไปพัฒนาประเทศ
ในอนาคต ดังนั น ในการแต่งตั งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการควรจะได้มีการกลั่นกรอง  
คัดสรรบุคคล เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้บรรลุเป้าหมาย และแผนงานในการพัฒนาประเทศ  
โดยผู้ที่จะมาด้ารงต้าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการควรมีคุณลักษณะ ดังนี   

       (๑.๑) ต้องเป็นผู้มคีวามรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านการศกึษา 
เป็นอย่างดี  

       (๑.๒) ต้องเป็นผู้ที่รอบรู้ปัญหา และเข้าใจปัญหาเชิงลึกของกระทรวง 
ศึกษาธิการ และสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยเร็ว  

       (๑.๓) เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น ตั งใจที่จะด้าเนินการปฏิรูปการศึกษา
ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว รวมทั งมีทักษะในการบริหารงานเชิงรุก  

       (๑.๔) เป็นผู้ที่ยึดมัน่ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ 
       ดังนั น จึงหารือไปยังนายกรัฐมนตรี ว่ามีนโยบาย และแนวทาง 

ในการก้ากับ ติดตาม การท้างานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการบริหารจัดการศึกษา 
เพื่อไปสู่ความส้าเร็จในการปฏิรูปการศึกษาให้เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างไร   

      (๒) เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ใช้
บังคับมาเป็นระยะเวลากว่า ๓๐ ปี ฉะนั น ในการปฏิรูปการศึกษาจึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องมี 
การตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ออกมาใช้บังคับเพ่ือให้กฎหมายมีความสอดคล้อง
กับบริบทของสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งรัฐบาลที่ผ่านมาได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติ



๑๑๖ 
 

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา แต่มิได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา  
ดังนั น จึงขอหารือไปยังนายกรัฐมนตรีว่าจะมีแนวทางในการเสนอร่างพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. .... เพื่อให้เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาโดยเร็ว อย่างไร            

  การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี  
      หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๔๗๒ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
 ผลการพิจารณา : -   
 การแจ้งผูข้อหารือ : หนังสอืส้านกังานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๗๒๙  
       ลงวันที ่๙ ตุลาคม ๒๕๖๖  
 การติดตาม  : หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว๐๐๐๑/๔๒๙๔  
      ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
 
๗. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายรณวริทธิ์  ปริยฉัตรตระกูล 
  ชื่อเรื่อง   : ปัญหาล้าน ้าเสียวใหญ่ตื นเขิน ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ การประกอบ 

    อาชีพเกษตรกรรม และการบริโภคในชุมชน 
 ประเด็นข้อหารือ : จากการลงพื นที่ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ ต้าบล 

เด่นราษฎร์ อ้าเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องเรียนจากสมาชิกสภาเกษตรกรอ้าเภอหนองฮี  
ว่าล้าน ้าเสียวใหญ่ซึ่งเป็นล้าน ้าสายหลักของประชาชนในพื นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดศรีสะเกษ  
มีความตื นเขิน โดยขนาดความลึกของร่องน ้าไม่ถึง ๑ เมตร เมื่อฝนตกหนักจึงไม่สามารถกักเก็บน ้าไว้ได้ 
ส่งผลให้เกิดน ้าท่วมขังในพื นที่การเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนตลอดแนวล้าน ้า  ได้แก่ พื นที่
ต้าบลเด่นราษฎร์ ต้าบลดูกอึ่ง อ้าเภอหนองฮี และอ้าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด รวมถึงพื นที่
จังหวัดศรีสะเกษ ในขณะเดียวกัน เมื่อน ้าลดลงก็ไม่สามารถกักเก็บน ้าได้  ส่งผลให้เกิดภัยแล้ง  
ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาต่อเกษตรกรบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้อีกด้วย ดังนั น ประชาชนจึงขอให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการขุดลอกล้าน ้าเสียว และล้าน ้าเสียวใหญ่ ซึ่งไม่เคยมีการขุดลอกมาก่อน 
โดยก้าหนดให้มีการขุดลอกเป็นระยะทาง ๑๕ กิโลเมตร ล้าคลองกว้าง ๘๐ เมตร ลึก ๔ เมตร  
ส้าหรับดินที่ขุดได้ควรจัดท้าเป็นแนวป้องกันการกัดเซาะบริเวณขอบตลิ่ง โดยสิ นสุดที่ฝายยางดอนหม่วย 
ต้าบลดอนหม่วย อ้าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด นอกจากนี  ยังพบปัญหาฝายยางดอนหม่วยช้ารุด
เสียหายอย่างมาก และเครื่องปั๊มน ้าเข้าฝายใช้การไม่ได้มาเป็นระยะเวลา ๑๐ ปี จึงขอให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องจัดสรรงบประมาณเพ่ือก่อสร้างฝายคอนกรีตที่มีความมั่นคงถาวรทดแทนฝายยางเดิม โดยให้มี
ความสูงมากกว่าฝายยางเดิม ๑๕๐ เซนติเมตร พร้อมกับก่อสร้างทางน ้าล้น (spillway) ในระดับเดียวกัน 
เพ่ือให้ระบบนิเวศตลอดสองฝั่งของล้าน ้าเกิดความอุดมสมบูรณ์  ประชาชนไม่ต้องประสบอุทกภัย 
และภัยแล้งซ ้าซากอีกต่อไป  

  การส่งเรื่อง  : ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
          หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๔๗๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖   
      ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
            หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๔๗๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖   
 ผลการพิจารณา : - 
 การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๗๓๐  
      ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖  



๑๑๗ 
 

 การติดตาม  : ๑. หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว๐๐๐๑/๔๒๙๘  
         ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
      ๒. หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว๐๐๐๑/๔๒๙๗  
         ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 
๘. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายทรงเดช  เสมอค า 
  ชื่อเรื่อง   : การส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาให้แก่นักเรียน และการจัดอุปกรณ์กีฬา 

    ให้กับโรงเรียน 
 ประเด็นข้อหารือ : เนื่องจากการปลูกฝังและสร้างแรงบันดาลใจด้านกีฬาถือเป็นสิ่งส้าคัญที่สุด 

เพราะหลักจิตวิทยาพัฒนาการ ต้องเริ่มตั งแต่เด็กปฐมวัย โดยการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ 
โภชนาการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ส้าหรับเด็กระดับประถมศึกษา ต้องพัฒนาเพิ่มพูนปัญญา
ให้หลากหลายตามศักยภาพ รวมทั งการปลูกฝังเรื่องวินัยและทัศนคติ ดังนั น การกีฬาจึงเป็นสิ่งส้าคัญ
มาก หากพื นฐานการกีฬาไม่ดีก็ไม่สามารถมุ่งไปสู่การพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ 
ตลอดจนไม่สามารถมีบุคลากรด้านกีฬาประเภทต่าง ๆ ที่ประสบความส้าเร็จในระดับนานาชาติ
เพ่ิมขึ นได้ ถึงแม้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ด้าเนินการพัฒนาการกีฬาเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่หลายเรื่องก็ยังไปไม่ถึงระดับเด็กปฐมวัย จึงเกิดความกังวลว่า 
หากเด็กไม่ไดร้ับการส่งเสรมิ สนับสนุนด้านการพัฒนาการกีฬาขั นพื นฐานแล้ว การสร้างแรงบนัดาลใจ
จะไม่เกิดขึ น เพราะเมื่อเด็กเริ่มเติบโตขึ นจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปเป็นอย่างอื่นที่อาจ 
ไม่พึงประสงค์ต่อสังคมได้ และจากค้ากล่าว “กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ กีฬาพัฒนาคน คนพัฒนาชาติ” 
ได้แสดงให้เห็นว่ามนุษย์เป็นทรัพยากรที่ส้าคัญที่สุด ดังนั น จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
กรมพลศึกษา การกีฬาแห่งประเทศไทย และกระทรวงศึกษาธิการ โปรดพิจารณามอบหมายให้
หน่วยงานที่อยู่ในก้ากับดูแลได้ด้าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการกีฬาให้กับ  
เด็กนักเรียน เช่น จัดการเรียนการสอน การจัดการแข่งขัน การฝึกอบรม เป็นต้น โดยหน่วยงาน
ดังกล่าวต้องจัดท้าโครงการเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน 
หรือหน่วยงานในสังกัด อาทิ องค์การบริหารส่วนต้าบล หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องจัดสรร
งบประมาณเพื่อจัดหาอุปกรณ์กีฬาที่เหมาะสมกับวัยให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  เป็นต้น  
เพ่ือให้เด็กระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาทักษะด้านการกีฬา และพัฒนาการทางสมองที่เหมาะสม 
เพื่อการเติบโตอย่างสมบูรณ์ต่อไป  

  การส่งเรื่อง  : ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   
            หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๔๗๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖   
      ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
            หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๔๗๗  
              ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖   
      ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
            หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๔๗๔  
            ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖      
 



๑๑๘ 
 

 ผลการพิจารณา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีหนังสือกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ด่วนที่สุด ที่ กก ๐๒๐๓/๓๑๗๖ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ แจ้งผล 
การพิจารณาตามข้อหารือดังกล่าว สรุปความว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกรมพลศึกษา 
มีแนวทางการส่งเสริมการออกก้าลังกาย กีฬาขั นพื นฐานและกีฬาเพ่ือมวลชน โดยด้าเนินการ 
ตามแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลัก เพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นศักยภาพการกีฬา แผนย่อยการส่งเสริมการออกก้าลังกายกีฬา  
และนันทนาการ รวมถึงแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประเด็น 
การพัฒนาที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการออกก้าลังกายและกีฬาชั นพื นฐาน และประเด็นการพัฒนาที่ ๒ 
การส่งเสริมและพัฒนาการออกก้าลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา 
ดังนี  

      ๑. การสร้างการรับรู้ ความตระหนัก และความต้องการ ด้านประโยชน์
ของการออกก้าลังกายและการเล่นกีฬาให้กับประชาชนทุกกลุ่ม (ทุกเพศ ทุกวัย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส) ให้เป็นวิถีชีวิต 

      ๒. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและการแข่งขันกีฬา
ให้กับประชาชนทุกกลุ่ม 

      ๓. การสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน สถานที่ออกก้าลังกาย 
และสิ่งอ้านวยความสะดวกเพ่ือการออกก้าลังกาย การเล่นกีฬา และการประกอบกิจกรรมนันทนาการ 

      ๔. การพัฒนาองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์การกีฬา ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการส่งเสริมและพัฒนาการออกก้าลังกาย กีฬาขั นพื นฐาน 
และกีฬาเพื่อมวลชน 

      ๕. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาหรือการแข่งขันกีฬา
ตามความปกใหม่ (New Normal) ที่มุ่งเน้นในมาตรการรักษาความสะอาดและความปลอดภัย 
รวมทั งการบริหารจัดการโดยค้านึงถึงความส้าคัญของสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ 
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาจากประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง  

      ๖. การยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการออกก้าลังกาย 
กีฬาขั นพื นฐาน และกีฬาเพื่อมวลชน โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๗๓๑  
       ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖   
      ๒. หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๕๐  
       ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖     
 การติดตาม  : หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว๐๐๐๑/๔๒๙๗  
      ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
 
๙. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายวันชัย  สอนศิร ิ
  ชื่อเรื่อง   : การแต่งตั งอธิการบดีมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ สภามหาวิทยาลัยสุโขทัย  

ธรรมาธิราช ได้มีมติเห็นชอบให้ รศ.ดร.วรรณธรรม  กาญจนสุวรรณ ต้าแหน่งรองศาสตราจารย์
ประจ้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นผู้สมควรด้ารงต้าแหน่งอธิการบดี 



๑๑๙ 
 

แทนต้าแหน่งที่ว่าง แต่จวบจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกือบ ๗ ปี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ยังไม่เสนอเรื่องไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อด้าเนินการให้มี
การโปรดเกล้าฯ แต่งตั ง รศ.ดร.วรรณธรรม  กาญจนสุวรรณ เป็นอธิการบดี รวมทั งมีพฤติการณ์ 
ที่สะท้อนให้เห็นว่าไม่ด้าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล สรุปได้ดังนี     

      ๑. เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ศาลปกครองสูงสุดได้มีค้าพิพากษา
เป็นที่สุด ว่าการสรรหาอธิการบดีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นการด้าเนินการโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย โดยวินิจฉัยในประเด็นส้าคัญ ๓ ประการ คือ ๑) กระบวนการสรรหาชอบด้วยกฎหมาย 
๒) มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ได้ด้าเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย และ ๓) คุณสมบัติของ 
ผู้สมควรได้รับการแต่งตั งเป็นอธิการบดี ชอบด้วยกฎหมาย    

      ๒. ภายหลังจากรับทราบค้าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด สภามหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีหนังสือหารือไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสามารถด้าเนินการเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั ง รศ.ดร.วรรณธรรม  
กาญจนสุวรรณ เป็นอธิการบดีคนใหม่ ได้หรือไม่ เนื่องจากอดีตอธิการบดีที่ถูกถอดถอนจากต้าแหน่ง  
ได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง โดยคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด  

      ต่อมา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ได้ตอบข้อหารือดังกล่าวว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสามารถด้าเนินการตามขั นตอน 
การโปรดเกล้าฯ แต่งตั งอธิการบดีได้ทันที แต่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกลับไม่เสนอเรื่องไปยัง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือด้าเนินการให้มีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั ง
อธิการบดีคนใหม่ แต่อย่างใด 

      ๓. สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ให้ รศ.ดร.วรรณธรรม   
กาญจนสุวรรณ กรอกข้อมูลประวัติของผู้สมควรได้รับการแต่งตั งเป็นอธิการบดีไว้  และขอให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการตรวจสอบประวัติ  ผลการตรวจสอบประวัติปรากฏว่ามีคุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้องทุกประการ แต่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกลับไม่เสนอเรื่องไปยังกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือด้าเนินการให้มีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั ง
อธิการบดีคนใหม่  

      ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  มีความเห็นว่าผู้ที่มีส่ วนเกี่ ยวข้อง  
ไม่มีเหตุผลใด ๆ ที่จะประวิงเวลาการเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
อีกต่อไป ดังนั น จึงขอให้นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาด้าเนินการให้มีการแต่งตั งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
โดยเร็วที่สุดเพ่ือประโยชน์แก่การจัดการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาและประเทศต่อไป 

  การส่งเรื่อง  : ๑. นายกรัฐมนตรี   
          หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๔๗๒ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
      ๒. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
              หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๔๗๙ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖   
 ผลการพิจารณา : -    
 การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๗๓๒  
      ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖  
 



๑๒๐ 
 

 การติดตาม  : หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว๐๐๐๑/๔๒๙๔  
      ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 

๑๐. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายไพโรจน์  พ่วงทอง    
  ชื่อเรื่อง   : มาตรการรองรับปรากฏการณ์เอลนีโญ 
 ประเด็นข้อหารือ : เมื่อวันที่  ๒๔ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมาธิการการเกษตร 

และสหกรณ์ วุฒิสภา โดยการน้าของ พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการ  
ได้เดินทางลงพื นที่เขื่อนเจ้าพระยา ส้านักงานชลประทานที่ ๑๒ จังหวัดชัยนาท พบว่าคนไทย 
ประสบกับสภาพภูมิอากาศร้อนจัด โดยสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดตาก ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ  
กรมอุตุนิยมวิทยา วัดค่าอุณหภูมิสูงสุดได้ ๔๔.๖ องศาเซลเซียส ถือว่าเป็นสถิติสูงที่สุดนับตั งแต่ปี 
๒๕๕๙ และถือเป็นสถิติสูงที่สุดในประวัติศาสตร์  และเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ องค์การ
อุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization : WMO) ได้ประกาศเตือนถึงปรากฏการณ์
เอลนีโญที่ก้าลังจะเกิดขึ นในช่วงครึ่งหลังของปี  ๒๕๖๖ อาจส่งผลให้หลายพื นที่ได้รับผลกระทบ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคการเกษตร โดยข้อมูลจากกรมชลประทาน ระบุว่าพื นที่ในเขตชลประทาน  
อ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ มีน ้ากักเก็บ ๓๙,๐๘๙ ล้าน ลบ.ม. ใช้การได้ ๑๕,๕๕๒ ล้าน ลบ.ม. อ่างเก็บน ้า
ขนาดกลาง มีน ้ากักเก็บ ๒,๗๐๐ ล้าน ลบ.ม. ใช้การได้ ๒,๒๙๘ ล้าน ลบ.ม. โดยอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ 
และอ่างเก็บน ้าขนาดกลาง มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน ๔๑,๗๘๙ ล้าน ลบ.ม. ใช้การได้เพียง 
๑๗,๘๕๐ ล้าน ลบ.ม. ซึ่งปริมาณน ้าที่กักเก็บในอ่างเก็บน ้า ในปี ๒๕๖๖ มีปริมาณน้อยกว่าปี ๒๕๖๕ 
จ้านวน ๕,๕๒๕ ล้าน ลบ.ม. (ร้อยละ ๑๒) มีปริมาณน ้าใช้การได้น้อยกว่าปี ๒๕๖๕ จ้านวน  
๕,๕๑๖ ล้าน ลบ.ม. (ร้อยละ ๒๔) ในส่วนของลุ่มน ้าเจ้าพระยา ปริมาณน ้าใน ๔ เขื่อนหลัก ได้แก่ 
เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  มีปริมาณน ้ากักเก็บ 
๑๐,๒๕๘ ล้าน ลบ.ม. ใช้การได้ ๓,๕๖๒ ล้าน ลบ.ม. เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๕ มีปริมาณน ้ากักเก็บ 
น้อยกว่า ๒,๓๖๘ ล้าน ลบ.ม. (ร้อยละ ๑๙) และน ้าใช้การได้น้อยกว่า ๒,๓๖๘ ล้าน ลบม. (ร้อยละ ๔๐) 
รวมทั งเขื่อนอื่น ๆ ของประเทศไทยก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน     

      ในการนี  คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์  วุฒิสภา ได้มีการ
ติดตามสถานการณ์ และการเตรียมการรองรับปัญหาภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ท้าให้ทราบ
ข้อมูลว่า ในจังหวัดชัยนาท และพื นที่ภาคกลาง รวมทั งข้อมูลโดยรวมของทั งประเทศในปี ๒๕๖๖  
มีปริมาณน ้าฝนน้อยกว่าปี ๒๕๖๕ ส่งผลให้ปริมาณน ้ากักเก็บในเขื่อนอยู่ในระดับปานกลางและ 
ระดับน้อย ส่งผลต่อการประกอบอาชีพของชาวนา โดยชาวนาส่วนหนึ่งไม่สามารถท้านาได้ ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อรายได้อย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ราคาข้าวในปีนี ข้าวเปลือกเจ้าสด มีราคาสูงกว่า 
๑๒,๐๐๐ บาทต่อเกวียน สูงกว่าราคาประกันรายได้หลายพันบาท ถือเป็นโอกาสดีของชาวนาที่จะมี
รายได้และก้าไรอันงดงามจากการประกอบอาชีพ ซึ่งไม่ปรากฏให้เห็นบ่อยนักในชั่วชีวิตชาวนา 
คนหนึ่ง แต่เหมือนธรรมชาติกลั่นแกล้ง ในวันที่ข้าวมีราคาดี กลับไม่มีน ้าส้าหรับท้านา ท้าให้เสียโอกาส
อย่างน่าเสียดาย จากการลงพื นที่ดังกล่าว เจ้าหน้าที่การเกษตรให้ค้าแนะน้าเพียงว่าต้องส่งเสริมให้
เกษตรกรปลูกพืชชนิดอื่นที่ใช้น ้าน้อย จึงขอหารือ ดังนี               

      ๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ  
ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา มีแนวทางแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์เอลนีโญ อย่างไร 



๑๒๑ 
 

      ๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการเกษตรส่วนใหญ่จะให้ค้าแนะน้า 
แก่เกษตรกรโดยให้ปลูกพืชที่ใช้น ้าน้อย จึงขอสอบถามว่า สามารถให้ค้าแนะน้าที่ชัดเจนแก่เกษตรกร 
ได้หรือไม่ ว่าควรปลูกพืชชนิดใด ที่ใช้น ้าน้อยได้ผลผลิตสูง และจ้าหน่ายได้ราคาดี เหมือนการท้านา
ปลูกข้าวในเวลานี  รวมทั งเมล็ดพันธุ์พืชดังกล่าวมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร
หรือไม่ 

      ๓. กระทรวงพาณิชย์สามารถยืนยันหรือคาดการณ์ได้หรือไม่ว่า ราคาข้าว
จะอยู่ในสถานการณ์นี นานเท่าใด เนื่องจากเป็นโอกาสที่เกษตรกรจะขายข้าวได้ในราคาสูง   

  การส่งเรื่อง  : ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
            หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๔๘๐    
            ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖   
      ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
            หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๔๗๖   
            ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖   
 ผลการพิจารณา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ได้มีหนังสือกระทรวงพาณิชย์  

ด่วนที่สุด ที่ พณ ๐๔๐๓/๕๖๔๒ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารือ
ดังกล่าว สรุปความดังนี       

      ๑. ราคาข้าวเปลือกเป็นไปตามกลไกตลาด ซึ่งขณะนี เกษตรกรได้ประโยชน์
จากราคาข้าวเปลือกผลผลิตออกสู่ตลาดมาก อาจจะส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกมีแนวโน้มอ่อนตัวลง  
เล็กน้อย ทั งนี  ราคาข้าวเปลือกยังคงมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากไทย
ได้รับผลกระทบจากเอลนีโญ ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตมีแนวโน้มลดลง ประกอบกับมีปัจจัยสนับสนุน
จากกรณีอินเดียห้ามส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติประเทศผู้น้าเข้าหลายประเทศ น้าเข้าข้าวเพิ่มขึ น 
เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร รวมทั งราคาส่งออกข้าวไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 

      ๒. การติดตามสถานการณ์ภัยแล้งหรือผลกระทบอันเกิดจากปรากฏการณ์
เอลนีโญโดยกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมกันติดตามสถานกรณ์ภัยแล้งหรือผลกระทบอันเกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญ  
ที่อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิต ราคา ภาวะการค้าสินค้าเกษตรทั งภายในและต่างประเทศ  
อย่างใกล้ชิด หากมีสัญญาณว่าจะเกิดปัญหาใดๆ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนล่วงหน้า (Early 
Warning) เพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาโดยเร็ว  

 การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๗๓๓  
        ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖  
      ๒. หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๕๙  
       ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖   
 การติดตาม  : หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว๐๐๐๑/๔๒๙๘  
      ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 
 
 
 



๑๒๒ 
 

๑๑. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายมณเฑียร บุญตัน 
  ชื่อเรื่อง   : การท่องเที่ยวที่ยัง่ยืนต้องเปน็การท่องเที่ยวเพื่อคนทั งมวล 
 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากนายเศรษฐา ทวีสิน ได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั ง 

เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการลงพื นที่ส้ารวจท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานภูเก็ต พบปะกับ
ผู้ประกอบการจ้านวนมาก เพ่ือรับฟังแนวทางกระตุ้นการท่องเที่ยว ฟ้ืนฟู และส่งเสริมเศรษฐกิจ  
ทั งนี  ประเทศไทยมีธรรมชาติ วัฒนธรรมที่สวยงาม มีเสน่ห์ นักท่องเที่ยวอยากเข้ามาเที่ยวและชื่นชม  
ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติไดใ้ห้ความเห็นชอบพระราชบัญญัตนิโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที ่๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมาตรา ๓ ได้ให้ค้านิยาม “การบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว” หมายความว่า  
การจัดสร้าง พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว การรักษาคุณภาพ
แหล่งท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลากร 
การท่องเที่ยว การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ทางการท่องเที่ยว การสร้างสินค้าทางการท่องเที่ยว 
การร ักษาความปลอดภัยทางการท่องเที ่ยว  หรือการอื่นใดที่ เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว 
นักท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยค้านึงถึงหลักการการท่องเที่ยวเพื่อคนทั งมวล ตลอดจน
เพื่อลดความเหลื่อมล ้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการ
สนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ทิ งใครไว้ข้างหลัง 
เปิดโอกาสให้คนที่มีรายได้สูงแต่สูงวัย สามารถพักและท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทยได้นาน อย่างไรก็ตาม 
เมื่อพิจารณาแล้ว ทั งระบบขนส่ง ระบบข้อมูลข่าวสาร และระบบดิจิทัล ยังมีปัญหาและอุปสรรค
หลายประการที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยว    

      ดังนั น จึงขอหารือไปยังนายกรัฐมนตรีว่า หากต้องการกระตุ้นฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 
และดึงดูดนักท่องเที่ยวทั งคนสูงวัย คนพิการ และคนที่มาจากประเทศที่มีระบบสวัสดิการที่ดี ให้เข้ามา
พักและท่องเที่ยวในประเทศไทยให้นานขึ น ควรปรับปรุงโครงสร้างพื นฐาน ระบบขนส่งมวลชน ระบบ
ข้อมูลข่าวสาร และระบบดิจิทัล โดยค้านึงถึงการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า ใช้หลักการออกแบบ 
ที่เป็นมิตร เป็นธรรม เป็นสากล ซึ่งการด้าเนินการดังกล่าวจะเป็นการรับประกันว่าการท่องเที่ยวจะสามารถ
สร้างรายได้จ้านวนมากให้แก่ประเทศไทย  

  การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี   
      หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๔๗๒ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖  
 ผลการพิจารณา : - 
 การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๐๔๗ 
        ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖  
       ๒. หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๕๙๙ 
        ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖  
      ๓. หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๘๙๔ 
        ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 การติดตาม  : หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว๐๐๐๑/๔๒๙๔  
      ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 
 
 



๑๒๓ 
 

๑๒. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ  
 ชื่อเรื่อง   : ปัญหาการขาดแคลนน ้าและไฟฟ้า ในพื นที่ต้าบลโนนตาล อ้าเภอท่าอุเทน  

    จังหวัดนครพนม 
 ประเด็นข้อหารือ : เรื่องที ่๑ ปัญหาน า้ประปาไม่เพียงพอ  
      เนื่องจากประชาชนต้าบลโนนตาล อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ได้รับ

ความเดือดร้อนจากน ้าประปาไม่เพียงพอต่อการอุปโภค - บริโภค ซึ่งต้าบลโนนตาล อ้าเภอท่าอุเทน 
จังหวัดนครพนม มีแหล่งน ้าธรรมชาติหลายแหล่ง โดยมีล้าน ้า ล้าห้วย จ้านวน ๑๗ แห่ง มีบึง หนอง 
๑๐ แห่ง มีแหล่งน ้าจากการสร้างเขื่อน ฝาย จ้านวน ๒ แห่ง บ่อน ้าตื น จ้านวน ๒๑๙ แห่ง บ่อบาดาลโยก 
จ้านวน ๒๖ แห่ง โดยชุมชนต้าบลโนนตาล มีจ้านวน ๑๕ หมู่บ้าน ๒,๑๒๗ ครัวเรือน และมีประชากร 
จ้านวน ๗,๐๐๐ กว่าคน การใช้น ้าเพ่ือการอุปโภค - บริโภค ของต้าบลโนนตาล มาจากแหล่งน ้า ๒ ส่วน 
คือ ส่วนที่ ๑ มาจากการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งได้เดินท่อประปามาถึงองค์การบริหารส่วนต้าบลโนนตาล
เรียบร้อยแล้ว และส่วนที่ ๒ มาจากการท้าประปาหมู่บ้าน โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล เนื่องจาก 
บ่อบาดาลมีความลึกเพียง ๔๐ เมตร ท้าให้ในฤดูแล้ง พบปัญหาระดับน ้าใต้ดินลดต่้าลง น ้ามีรสเค็ม
และเป็นสนิม ไม่สามารถสูบขึ นมาใช้งานได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อหมู่บ้าน ประกอบด้วย 
หมู่ที่ ๓ บ้านนาผักปอด หมู่ที่ ๔ บ้านกุดกุ่มน้อย หมู่ที่ ๕ บ้านกุดกุ่มใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านกุดสะกอย 
จ้านวน ๕๐๐ กว่าครัวเรือน องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนตาล ได้รายงานว่า ในฤดูแล้ง อบต.  
ได้มีความพยายามแก้ไขปัญหา โดยการจัดรถบรรทุกน ้าดื่มแจกจ่ายให้แก่ประชาชน อย่างไรก็ตาม 
เพ่ือการด้าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาว เห็นควรน้าน ้าจากแหล่งธรรมชาติมาใช้ในการ 
ท้าประปาให้เพียงพอ โดยเพ่ิมน ้าต้นทุน ขุดลอกฝายน ้าล้น อ่างเก็บน ้า แหล่งน ้าต่าง ๆ และจัดให้มี
การส่งน ้าตามท่อประปา เพื่อให้ประปาชุมชนสามารถด้าเนินการได้  

      เรื่องที ่๒ ปัญหาไฟฟ้า  
      เนื่องจากประชาชน หมู่ที่ ๔ บ้านกุดกุ่มน้อย ต้าบลโนนตาล อ้าเภอ 

ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม จ้านวน ๗๐ กว่าครัวเรือน มีการใช้ไฟฟ้าร่วมกับ หมู่ที่ ๓ บ้านนาผักปอด 
ซึ่งมีอัตราการใช้ไฟฟ้าค่อนข้างสูง จึงส่งผลกระทบไปยัง หมู่ที่ ๔ บ้านกุดกุ่มน้อย ซึ่งเป็นหมู่บ้าน 
ที่ตั งอยู่ปลายสายของระบบไฟฟ้าแรงต่้า ท้าให้กระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ ไฟดับ และไฟตก ส่งผลให้
เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย จึงได้มีการขอขยายเขตไฟฟ้าไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื นที่ แต่ได้รับแจ้งว่า
ต้องใช้งบประมาณจ้านวนมาก และไม่คุ้มค่ากับการลงทุน จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเร่งรัด
ด้าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว    

  การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   
      หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๔๗๖๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : - 
 การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๗๓๕   

    ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖       
 การติดตาม  : หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว๐๐๐๑/๔๒๙๗  
      ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 

---------------------------------------------- 



๑๒๔ 

 

ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามข้อปรึกษาหารือก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) เมื่อวันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ 

ล าดับ 
สมาชกิวุฒิสภา 

ผู้ขอปรึกษาหารือ 
เร่ือง 

การด าเนินการ 
(ส่งเร่ืองไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

ความคืบหน้า 
(หน่วยงานแจ้งผลการพิจารณา 
ลงวันที่/ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ) 

การติดตาม 
(เลขที่หนังสือ ลงวันที)่ 

๑ นายวัลลภ  ตังคณานรุักษ์  ทัศนะอุจาด (มลภาวะทางสายตา) กระทรวงมหาดไทย 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๔๙๑ 
ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ 
 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย   
ที่ มท ๐๒๐๑.๓/๒๑๘๔๐  
ลงวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ที่ สว ๐๐๐๑/๓๔๙๑  
ลงวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ 

- หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๑๓  
ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

๒ นายออน  กาจกระโทก  
 

ปัญหาการสมัครสอบใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพคร ู

กระทรวงศึกษาธิการ 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๔๙๓ 
ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ 

หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ  
ด่วนท่ีสุด ที่ ศธ ๐๑๐๐.๑/๒๙๔๙  
ลงวันท่ี ๒๔ ตลุาคม ๒๕๖๖  

- 

๓ นายเนาวรตัน์  พงษ์ไพบูลย ์
 

การอนุรักษ์ถนนสายต้นยาง  
จังหวัดเชียงใหม ่

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๔๘๑ 
ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ 

หนังสือส านักส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี  
ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๔๓๖  
ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  

หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๑๐  
ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

๔ นายทรงเดช  เสมอค า 
 

การกระจายงบประมาณ 
ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 

ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา 
การกีฬาแห่งชาต ิ
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๔๘๒ 
ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ 

- - 

๕ นายอุดม  วรัญญูรัฐ   การระบาดของหนอนเจาะทุเรียน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๔๘๗ 
ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ 
 

- หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๑๔  
ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

๑๒๔ 



๑๒๕ 

 

ล าดับ 
สมาชกิวุฒิสภา 

ผู้ขอปรึกษาหารือ 
เร่ือง 

การด าเนินการ 
(ส่งเร่ืองไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

ความคืบหน้า 
(หน่วยงานแจ้งผลการพิจารณา 
ลงวันที่/ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ) 

การติดตาม 
(เลขที่หนังสือ ลงวันที)่ 

๖ นางสุนี  จึงวิโรจน์   การแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในเด็กวัยรุ่น
โดยการท าสมาธิในโรงเรยีน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๔๙๓ 
ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ 

หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ  
ด่วนท่ีสุด ที่ ศธ ๐๑๐๐.๑/๒๙๔๙  
ลงวันท่ี ๒๔ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

- 

๗ นายรณวริทธิ์  ปริยฉัตรตระกูล   ปัญหาการซื้อและใช้ปุ๋ยเคม ี
ของศูนย์ข้าวชุมชน ต าบลท่ามะขาม  
อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๔๘๗ 
ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ 

- หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๑๔  
ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

๘ นายเฉลา  พวงมาลยั   ปัญหาน้ ากัดเซาะตลิ่งคลองแสนแสบ 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๔๘๑ 
ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ 

หนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๔๓๖  
ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- 

กระทรวงคมนาคม 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๔๘๘ 
ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ 

- หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๑๐  
ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

๙ พลโท จเรศักณิ์  อานุภาพ   ๑. การแก้ปญัหาน้ าท่วม - น้ าแล้ง       
    ซ้ าซาก ในพ้ืนท่ีอ าเภอนาแก  
    จังหวัดนครพนม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/ ๓๔๘๗  
ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ 

- หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๑๔  
ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

๒. ขอให้ขยายทางหลวงแผ่นดิน    
    หมายเลข ๒๒๓ นาแก - สามแยก   
    บ้านต้อง เป็น ๔ ช่องจราจร  
    และปรับปรุงทางหลวงแผ่นดิน 
    หมายเลข ๒๐๓๑ นาแก - นครพนม 

กระทรวงคมนาคม 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๔๘๘ 
ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ 

๑.  หนังสือกรมทางหลวงชนบท  
 ที่ คค ๐๗๐๒/๑๑๗๗๖ 
 ลงวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
๒.  หนังสือกรมทางหลวง  
 ที่ คค ๐๖๑๓๘.๒/๑๑๘๔๙  
 ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- 

๑๐ นายมณเฑียร  บุญตัน   กฎหมายเพื่อสังคมและสิทธิมนุษยชน 
ที่รัฐบาลชุดใหม่ควรต้องเร่งผลักดนั 

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๔๘๑ 
ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ 

หนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๔๓๖  
ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๑๐  
ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

๑๒๕ 



๑๒๖ 

 

ล าดับ 
สมาชกิวุฒิสภา 

ผู้ขอปรึกษาหารือ 
เร่ือง 

การด าเนินการ 
(ส่งเร่ืองไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

ความคืบหน้า 
(หน่วยงานแจ้งผลการพิจารณา 
ลงวันที่/ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ) 

การติดตาม 
(เลขที่หนังสือ ลงวันที)่ 

๑๑ นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ   การก าหนดนโยบายต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาล 

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๔๘๑ 
ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ 

หนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๔๓๖  
ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

หนังสือส านักงานเลขาธิกาวุฒิสภา  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๑๐  
ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

๑๒ นายสุรเดช  จิรัฐิตเิจรญิ   การเช่ือมโยงถนนระหว่าง 
ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม ่
ไปยังด่านประเทศมาเลเซีย 

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๔๘๑ 
ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ 

หนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๔๓๖  
ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๑๐  
ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

๑๓ นายชลิต  แก้วจินดา   วิกฤตการปล่อยสารกมัมันตรังสี  
กรณีเตาปฏิกรณ์นิวเคลยีร์ฟูกุชิมะ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๔๙๐ 
ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ 

- หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๑๒  
ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

กระทรวงสาธารณสุข 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๔๙๔ 
ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ 

หนังสือกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ สธ ๐๒๐๙.๐๓/๓๖๑๘  
ลงวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๑๑ 
ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

ผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ที่ สว ๐๐๐๑/๓๔๙๔ 
ลงวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ 

หนังสือสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ที่ อว ๕๔๒๓.๔/๔๕๔๐  
ลงวันท่ี ๑๗ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

- 

๑๔ นายไพโรจน์  พ่วงทอง   ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธ์ุข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๔๘๗  
ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ 

- หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๑๔  
ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

 
๑๒๖ 



๑๒๗ 

 

การด าเนินงานตามขอ้ปรกึษาหารือของสมาชกิวุฒสิภา 
การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) เมื่อวันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ 

 
๑. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์   
  ชื่อเรื่อง   : ทัศนะอุจาด (มลภาวะทางสายตา) 
 ประเด็นข้อหารือ : โดยที่ปัจจุบันมีสิ่งที่ก่อให้เกิดมลภาวะทางสายตาท าให้เกิดทัศนียภาพ 

ที่ไม่น่ามอง ไม่สวยงาม อาทิ ตู้โทรศัพท์สาธารณะเก่าบริเวณริมถนนที่มีการติดแผ่นกระดาษโฆษณาต่าง ๆ  
สายสื่อสารที่รกรุงรังไม่มีการเก็บให้เรียบร้อย รูปปั้นนางยักษ์เปลือยอกและถือปืนในวัดพระนางสร้าง 
จังหวัดภูเก็ต ซึ่งชาวบ้านได้ร่วมกันคัดค้านและได้ทุบทิ้งเรียบร้อยแล้ว รวมทั้ง การบูชาศิวลึงค์กับโยนี 
ของส านักพราหมณ์ธรรมโชติหิรัญ ณ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งนายอ าเภอปากช่อง 
ได้น าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ โดยในเบื้องต้นไม่พบความผิด และการน ารูปปั้นครูกายแก้ว 
มาตั้งไว้ ณ โรงแรม The Bazaar Hotel Bangkok บริเวณสี่แยกรัชดา - ลาดพร้าว เพ่ือให้ประชาชน 
มากราบไหว้บูชา ส่งผลให้ทัศนียภาพบริเวณสี่แยกรัชดา - ลาดพร้าว ไม่น่ามองอย่างยิ่ง ถึงแม้ว่า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เขา้ไปตรวจสอบและขอให้เจ้าของพ้ืนที่ด าเนินการแก้ไข แต่หากยังสามารถ
มองเห็นรูปปั้นดังกล่าวจึงยังเป็นการท าลายทัศนียภาพบริเวณสี่แยกรัชดา - ลาดพร้าว ดังนั้น  
จึงขอปรึกษาหารือ ดังนี้ 

        ๑. จากกรณีของการบูชาศิวลึงค์กับโยนี ของส านักพราหมณ์ 
ธรรมโชติหิรัญ ณ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ขอให้กระทรวงมหาดไทยก าชับผู้ว่าราชการจังหวัด
ทุกจังหวัด ตรวจสอบเกี่ยวกับการน าวัตถุต่าง ๆ มาตั้งเพ่ือให้ประชาชนกราบไหว้บูชา 

        ๒. ขอให้กรุงเทพมหานคร ด าเนินการตรวจสอบกรณีการน ารูปปั้น
ครูกายแก้วมาตั้งไว้ ณ โรงแรม The Bazaar Hotel Bangkok บริเวณสี่แยกรัชดา - ลาดพร้าว 

 การส่งเรื่อง  : ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
            หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๔๙๑     

       ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖  
        ๒. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
         หนังสอืส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๔๙๑  

       ลงวันที ่๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 

๐๒๐๑.๓/๒๑๘๔๐ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารือดังกล่าว  
สรุปความว่า กระทรวงมหาดไทยได้ก าชับจังหวัดทุกจังหวัด ตรวจสอบเกี่ยวกับการน าวัตถุต่าง ๆ  
มาตั้งเพ่ือให้ประชาชนกราบไหว้บูชา และให้หน่วยงานที่มีหน้าที่สอดส่อง ก ากับดูแล ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง  

 การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๔๓ 
           ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖  
       ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๐๔ 
           ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖    
 การติดตาม  : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๑๓ 
       ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 



๑๒๘ 

 

๒. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายออน  กาจกระโทก    
  ชื่อเรื่อง   : ปัญหาการสมัครสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากการที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาได้เปิดรับสมัครทดสอบ

และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
โดยเปิดรับสมัครสอบผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  ระหว่างวันที่  
๔ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ โดยวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครสอบ 
ปรากฏว่าทุกสนามสอบเต็มภายใน ๕ ชั่วโมงแรกของการเปิดรับสมัคร ท าให้มีผู้พลาดโอกาส 
ในการสมัครสอบหลายหมื่นคน ทั้งนี้ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูถือเป็นใบเบิกทางส าคัญที่กฎหมาย
ก าหนดให้ผู้ประสงค์จะสอบเป็นครูจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูก่อนจึงจะมีสิทธิสอบเป็นครูได้ 
ซึ่งได้รับทราบจากส านักงานเลขาธิการคุรุสภาว่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๖ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
จะสามารถท าการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ให้แก่บัณฑิตที่ประสงค์จะสอบ 
และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูได้ประมาณ ๖๐,๐๐๐ คน แต่อย่างไรก็ดี ปัจจุบันมีบัณฑิตครู 
ที่จบใหม่ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งจะมีบัณฑิตครูจบใหม่ที่ไม่ได้รับโอกาสท าการทดสอบ 
และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูประมาณ ๔๐,๐๐๐ คน ดังนั้น จากข้อเท็จจริงที่กล่าวข้างต้น  
จึงขอสอบถามไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

       ๑. เพ่ือให้บัณฑิตครูที่จบใหม่และประสงค์จะสอบและประเมินสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครู สามารถสมัครสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ครบทุกคน กระทรวงศึกษาธิการ 
มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไร 

       ๒. สนามสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ปัจจุบันมีอยู่เพียง  
๘ แห่ง ซึ่งยังไม่สะดวกและเหมาะสมเพียงพอ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการสามารถเพ่ิมสนามสอบ
หรือด าเนินการอื่นใด เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สมัครสอบได้หรือไม่ อย่างไร 

  การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๔๙๓ 
       ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ 
  ผลการพิจารณา : กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 

๐๑๐๐.๑/๒๙๔๙ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามขอ้หารอืดงักล่าวสรุปความวา่ 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาในการจัดการ
ทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ ดังนี้    
    ๑. การวางแผนการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู 
มีดังนี้  

        ๑.๑ การจัดการสอบครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ก าหนดให้มี 
การจัดการทดสอบ จ านวน ๔ รอบ ที่นั่งสอบ จ านวน ๔๐,๐๐๐ คน มีสนามสอบจ านวน ๑๘ แห่ง 

        ๑.๒ การจัดการสอบครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ก าหนดให้ม ี
การจัดการทดสอบ จ านวน ๘ รอบ ที่นั่งสอบ จ านวน ๘๐,๐๐๐ คน มีสนามสอบจ านวน ๑๘ แห่ง 

        ๑.๓ การจัดการสอบครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ก าหนดให้ม ี
การจัดการทดสอบ จ านวน ๔ รอบ ที่นั่งสอบ จ านวน ๔๐,๐๐๐ คน มีสนามสอบจ านวน ๑๘ แห่ง 



๑๒๙ 

 

        ๑.๔ การจัดการสอบครั้งที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ก าหนดให้ม ี
การจัดการทดสอบ จ านวน ๔ รอบ ที่นั่งสอบ จ านวน ๔๐,๐๐๐ คน มีสนามสอบจ านวน ๑๘ แห่ง 

       ๒. เรื่องสนามสอบ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้อยู่ระหว่างการประสาน 
และตรวจสอบความพร้อมของสนามสอบ โดยพิจารณาคัดเลือกจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีประสบการณ์ 
ในการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (e-Exam) ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ส านักงาน ก.พ.) จ านวน ๑๘ แห่ง ใน ๑๔ จังหวัด เพ่ือให้มีสนามสอบเพียงพอและกระจาย 
อยู่ทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้สมัครสอบได้มากขึ้น 

  การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๔๔ 
           ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖  
       ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๗๒ 
           ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
 การติดตาม  : - 
 
๓. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ 
  ชื่อเรื่อง   : การอนุรักษ์ถนนสายต้นยาง จังหวัดเชียงใหม่ 
  ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากพ้ืนที่ถนนสายต้นยาง จังหวัดเชียงใหม่ อันเป็นพ้ืนที่พิเศษ

แต่ขาดการดูแลและอนุรักษ์ให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ ซึ่งถนนสายดังกล่าวมีระยะทางจาก 
จังหวัดเชียงใหม่ถึงจังหวัดล าพูน ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร โดยตลอดสองข้างทางจะมีต้นยางขนาดใหญ่กว่า 
๑,๐๐๐ ต้น ซึ่งแต่ละต้นมีอายุประมาณ ๑๔๑ ปี (เริ่มปลูกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๕) อาจถือได้ว่าเป็นถนน 
ที่สามารถอวดความสวยงามต่อชาวโลกได้ แต่อย่างไรก็ดี ปัจจุบันอายุของต้นยางอาจจะใกล้ถึง 
ช่วงปลายซึ่งมีข้อสรุปจากผู้ที่ดูแลต้นยางว่า “การพัฒนาเมืองในอดีตซึ่งมิได้ ให้ความส าคัญกับ 
มิติทางสิ่งแวดล้อมมากเท่าที่ควร จนน าไปสู่การเริ่มทรุดโทรม หักโค่น ล้มตาย สร้างความเสียหาย
ให้กับบ้านเรือน ร้านค้า และผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา สภาพการณ์นับวันจะรุนแรงขึ้น เนื่องจาก 
ขาดความสม่ าเสมอในการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลต่อความไม่เชื่อมั่นของประชาชน 
ที่มีต่อการฟ้ืนฟู ดูแล และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าจากการที่ต้นยางหักโค่น” อันเป็น
ความกังวลของประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่กับกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มี ต่อถนนสายต้นยาง  
โดยเมืองเชียงใหม่ถือเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ในหลาย ๆ ด้าน จึงสมควรเป็นจังหวัดน าร่อง ในการรักษา 
อุณหภูมิของเมืองไว้ อนึ่ง ในคราวที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดห้องเรียนคอมพิวเตอร์พระราชทาน ณ อ าเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่  ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ ได้มีพระราชด ารัสว่า “ฝากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
อย่าให้ใครตัดต้นยางที่ถนนเชียงใหม่ - ล าพูน เพราะไม่มีที่ไหนอีกแล้ว” ดังนั้น จึงขอฝากให้ 
ทุกภาคส่วนช่วยกันดูแลต้นยาง ณ ถนนสายต้นยาง จังหวัดเชียงใหม่ 

  การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๔๘๑  
      ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖  
 
 



๑๓๐ 

 

  ผลการพิจารณา : ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๔๓๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารือดังกล่าว
สรุปความว่านายกรัฐมนตรีรับทราบข้อปรึกษาหารือและมีบัญชามอบหมาย ดังนี้ 

       ๑. มอบหมายหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องพิจารณาข้อปรึกษาหารือของ 
นายเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ นายมณเฑียร  บุญตัน นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ และนายสุรเดช  
จิรัฐิติเจริญ โดยให้รองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก ากับติดตามการด าเนินการ ผลเป็นประการใด  
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจักแจ้งให้ทราบ 

       ๒. ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อปรึกษาหารือของนายปานเทพ  
กล้าณรงค์ราญ ตามหน้าที่และอ านาจ 

       ๓. มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก ากับติดตามการด าเนินการ
ข้อปรึกษาหารือของ นายเฉลา  พวงมาลัย ซึ่งวุฒิสภาได้ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาโดยตรงแล้ว 

  การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๔๖ 
           ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
       ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๔๕ 
           ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 การติดตาม  : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๑๐ 
       ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 
๔. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายทรงเดช  เสมอค า   
  ชื่อเรื่อง   : การกระจายงบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
 ประเด็นข้อหารือ : โดยที่พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีผล 

ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้บัญญัติ 
ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณของกองทุนการศึกษาของนักกีฬา กองทุน
พัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และกองทุนสวัสดิการนักกีฬา มาเป็นของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้ใช้จ่ายเพ่ือเป็นเงินรางวัล สวัสดิการ 
ทุนการศึกษา การพัฒนาการกีฬาและอื่น ๆ ทั้งนี้ ขอชื่นชมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
ในการก าหนดเป้าหมายการบริหารกองทุนไว้อย่างดีเยี่ยม ทั้งการเชื่อมโยงการบริหารการจัดการไปสู่
ความส าเร็จและก่อให้เกิดความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  อย่างไรก็ดี กีฬาบางประเภทต้องฝึกฝน
นักกีฬาตั้งแต่อายุยังน้อยซึ่งการสร้างนักกีฬาตั้งแต่อายุยังน้อยเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬา
ตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานซึ่งควรมีในกีฬาทุกชนิด และขอชื่นชมนายศรีศักดิ์  วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬา
แห่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้ส่งเสริมกีฬายิมนาสติกจนกระทั่งมีนักกีฬายิมนาสติกที่มีความสามารถ 
ถึงระดับประเทศ ดังนั้น เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเยาวชนด้านการกีฬา จึงขอเสนอให้คณะกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณบางส่วนไปยังสมาคมกีฬา 
แห่งจังหวัดทั่วประเทศ เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการให้มีสโมสรหรือสถาบัน (Academy) ด้านการกีฬา
ส าหรับฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนระดับภูมิภาคให้มีความเป็นเลิศด้านกีฬา และเป็น
นักกีฬาอาชีพต่อไป อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการการท างานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพอีกด้วย 

  การส่งเรื่อง  : ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 



๑๓๑ 

 

       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๔๘๒  
      ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖  
  ผลการพิจารณา : - 
  การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๔๗ 
       ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖      
 การติดตาม  : - 
 
๕. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายอุดม  วรัญญูรัฐ 
  ชื่อเรื่อง   : การระบาดของหนอนเจาะทุเรียน 
 ประเด็นข้อหารือ : เนื่องจากทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศที่มีการส่งออกไปยัง

ต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรในทุกภูมิภาคของประเทศปลูกทุเรียน จ านวน ๗๔,๑๓๖ สวน  
และจากการลงพ้ืนที่ภาคใต้ ทราบว่ามีสวนผลไม้ จ านวน ๑,๑๓๙,๐๔๖ ไร่ พบปัญหาการระบาด 
ของโรคแมลงศัตรูทุเรียนคือ หนอนเจาะทุเรียน หรือหนอนใต้ หรือหนอนมาเลย์ ซึ่งหนอนชนิดนี้ 
ได้สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ส่งออกทุเรียนเป็นอย่างมาก ดังนั้น  
จึงขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดนโยบาย ข้อเสนอแนะ  
และวิธีการป้องกันหนอนเจาะทุเรียนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน เพ่ือลดการสูญเสียของเกษตรกร 
ผู้ประกอบการ และผู้ส่งออก รวมทั้งมิให้ส่งผลกระทบต่อการบริโภคภายในประเทศต่อไป 

  การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๔๘๗  
       ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ 
  ผลการพิจารณา : - 
  การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๔๘ 
       ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖   
 การตดิตาม  : หนังสอืส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๑๔  

      ลงวันที ่๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 
๖. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นางสุนี  จึงวิโรจน์ 
  ชื่อเรื่อง   : การแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในเด็กวัยรุ่นโดยการท าสมาธิในโรงเรียน 
 ประเด็นข้อหารือ : ปัจจุบันการเรียนหนังสือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหนักและจริงจัง เนื่องจาก

ความทันสมัยของเนื้อหาวิชาการและมีการแข่งขันที่สูง ซึ่งเด็กต้องเรียนพิเศษนอกเวลาเรียน 
เพ่ือให้คะแนนดีขึ้น ส่งผลให้เด็กเกิดความเครียด นอกจากนี้ ในสังคมปัจจุบันยังมีสิ่งล่อใจจ านวนมาก 
เช่น การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ไปกับสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น Facebook Tiktok 
Instragram หรือการเล่นเกม เป็นต้น ซึ่งสื่อออนไลน์มีสิ่งเร้ามากมายท าให้จิตใจของเด็กเกิดความสับสน 
ส่งผลให้เด็กมีอารมณ์แปรปรวน ก้าวร้าว จนท าให้เด็กอาจมีพฤติกรรม ท่ีใช้ความรุนแรงหรือ 
มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การใช้ยาเสพติด หรืออาจแยกตัวไม่เข้าสังคม หรือเกิดอาการซึมเศร้าโดยไม่รู้ตัว 
ท าให้ผู้ปกครองและครูเข้าใจผิดคิดว่าเด็กเกเร ดังนั้น วัยรุ่นที่มีอาการซึมเศร้าและไม่ได้รับการแก้ไขปญัหา
อย่างถูกต้อง อาจน าไปสู่ปัญหาอื่นที่มีความรุนแรงมากขึ้น เช่น ปัญหาการฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายผู้อื่น 



๑๓๒ 

 

       ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมสุขภาพจิต ได้เปิดเผยผลการศึกษาว่า วัยรุ่นไทย
อายุระหว่าง ๑๐ - ๑๙ ปี มีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าถึงร้อยละ ๔๔ หรือประมาณ ๓ ล้านกว่าคน  
ซึ่งถือว่าเป็นจ านวนที่สูงมากและอาจน ามาซึ่งปัญหาสังคมต่อไป ในเรื่องนี้โรงเรียนอาจมีวิธีการช่วยเหลือ
ให้สุขภาพจิตของเด็กในวัยรุ่นดีขึ้นด้วยวิธีการให้เด็กฝึกท าสมาธิ ซึ่งจะท าให้เด็กมีความสงบในจิตใจ  
ไม่ว้าวุ่น คลายความกังวล ลดความซึมเศร้า และมีสติปัญญาดีขึ้น ปัจจุบันประเทศในซีกโลกตะวันตก 
ได้น าวิชาสมาธิไปสอนในโรงเรียนเพราะได้มีการศึกษาแล้วพบว่าการท าสมาธิเป็นประจ าจะช่วยเพ่ิมระดับ
ของสารสื่อประสาทที่ชื่อว่า “เซโรโทนิน” (Serotonin) ซึ่งท าหน้าที่ยับยั้งสมองส่วนกลางที่มีความคิด
ด้านลบ นอกจากนี้ การท าสมาธิจะท าให้มีการไหลเวียนของเลือดในระบบ มีการเผาผลาญอาหาร  
ท าให้ร่างกายมีความกระฉับกระเฉง ไม่เหนื่อยง่าย อารมณ์แจ่มใส ลดความกังวล และซึมเศร้า ทั้งยัง 
ช่วยให้มีความจ าและสติปัญญาดีขึ้น ส่งผลให้การนอนหลับผ่อนคลายในตอนกลางคืนดีขึ้นด้วย  
โดยสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษหลายแห่ง ได้บรรจุ
หลักสูตรการท าสมาธิในสถาบันการศึกษา ซึ่งนักจิตวิทยามนุษย์แห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด 
(University of Oxford) และมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (University of Cambridge) ของประเทศอังกฤษ 
ได้ร่วมกันก าหนดรูปแบบการเรียนท าสมาธิส าหรับเด็กนักเรียนอายุระหว่าง ๑๔ - ๑๕ ปี โดยใช้เวลาเรียน
ทั้งหมด ๘ สัปดาห์ โดยแต่ละสัปดาห์จะสอนทักษะการท าสมาธิแต่ละขั้นตอน ทุกชั้นเรียนมีการนั่งสมาธิ
เป็นเวลา ๔๐ นาที และนักเรียนจะได้รับ MP3 ที่บันทึกวิธีการฝึกนั่งสมาธิกลับไปฟังที่บ้านโดยจะต้อง 
ฝึกท าสมาธิทุกวันตอนเย็นก่อนท าการบ้าน ผลปรากฏว่านักเรียนที่เรียนหลักสูตรดังกล่าวได้รับผลที่ดี 
ต่อตนเอง เพราะนักเรียนในหลักสูตรกล่าวว่ารู้สึกมีความคิดที่โล่งขึ้น รู้จักแยกแยะและหลบหลีก 
ทัศนคติที่ไม่ดี เช่น ลดความกังวลมีสติรู้ตัวในปัจจุบันต่อสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ช่วยให้ความคิดเป็นล าดับ
ขั้นตอน และเกิดปัญญาเพ่ิมขึ้น จะเห็นว่าประโยชน์ของการท าสมาธิมีมากมาย ดังนั้น จึงขอให้
กระทรวงศึกษาธิการ ได้เร่งแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในเด็กวัยรุ่นโดยการพิจารณาบรรจุหลักสูตร 
การท าสมาธิในโรงเรียน เนื่องจากได้มีผลการวิจัยออกมาเปน็รปูธรรมแล้วว่าการท าสมาธเิกิดแต่สิง่ทีด่ี
ต่อเด็ก 

  การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๔๙๓  
       ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ 
  ผลการพิจารณา : กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 

๐๑๐๐.๑/๒๙๔๙ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามขอ้หารอืดงักล่าวสรุปความวา่
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ กลุ่มสาระเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ได้ก าหนดให้ผู้เรียนและเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสนา
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ และศาสนาอื่นมีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น  
และปฏิบัติธรรมตามหลักธรรม เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ซึ่งได้บรรจุเรื่องการท าสมาธิไว้ด้วยแล้ว   
โดยนักเรียนจะต้องเรียนรู้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และสถานศึกษา
สามารถประยุกตใ์ช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้ทุกช่วงเวลา นอกจากนี้ สถานศึกษายังสามารถจดั
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ ๑) การแนะแนว ๒) กิจกรรม นักเรียน และ ๓) กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง เพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย และสติปัญญา อารมณ์ สังคม 
และเสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม โดยสถานศึกษาสามารถบรรจุเรื่องการฝึกสมาธิไว้ในกิจกรรม



๑๓๓ 

 

พัฒนาผู้เรียน รวมทั้งจัดเป็นชุมนุม ชมรมได้อีกด้วย อนึ่ง ส าหรับการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของนักเรียน
ท่ีเกิดจากการเรียนการสอน มีการด าเนินการ ดังนี้ 

       ๑. ระบบ MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย โดยใช้มาตรการ
ป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปรามเพ่ือแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยที่มีผลต่อนักเรียน รวมถึงปัญหา  
ด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อดูแล คัดกรอง ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และก ากับติดตาม 

       ๒. ส่งเสริมและพัฒนาครูประจ าชั้น ครูผู้สอน ครูแนะแนวในโรงเรียน 
ให้มีความรู้ ความเข้าใจทักษะและจิตวิทยาในการท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 

       ๓. โครงการนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) เพ่ือส่งเสริม
ให้เด็กมีทักษะการสื่อสารสามารถให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือเพื่อนได้ 

       ๔. โครงการ ๑ วิทยาลัย ๑ ครูอนามัย สร้าง HERO อาชีวะ เพ่ือฝึกทักษะ
นักเรียน นักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการป้องกันคุ้มครอง  
ด้านความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจ 

       ๕. ระบบดูแลสุขภาพจิตโรงเรียน School Health HERO เพ่ือดูแล
นักเรียนที่เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยมีครูเฝ้าระวงัพฤตกิรรม อารมณ์ ทักษะสังคม
ของนักเรียน โดยมีการติดตาม แนะน าให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียน 

  การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๔๙ 
           ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖   
         ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๗๓ 
           ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖   
 การติดตาม  : - 
 
๗. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายรณวริทธิ์  ปริยฉัตรตระกูล 
  ชื่อเรื่อง   : ปัญหาการซื้อและใช้ปุ๋ยเคมีของศูนย์ข้าวชุมชน ต าบลท่ามะขาม  

    อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
 ประเด็นข้อหารือ : ปัจจุบันชาวนามีการใช้แอปพลิ เคชันไลน์  (LINE) จัดตั้ งไลน์กลุ่ม  

(LINE Group) “ชาวนาอาสา” โดยสมาชิกกลุ่มเป็นประธานศูนย์ข้าวชุมชน ซึ่งศูนย์ข้าวชุมชนมีจ านวน
หลายพันแห่งกระจายอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ มีหน้าที่ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคณุภาพ
ให้แก่เกษตรกรและผลิตข้าวคุณภาพสูงเพ่ือบริโภคภายในชุมชนและจ าหน่าย รวมทั้งเป็นศูนย์กลาง
ในการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของชาวนาไทย ทั้งนี้  ได้รับการร้องเรียนจากไลน์กลุ่ม  
(LINE Group) “ชาวนาอาสา”ว่าเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลท่ามะขาม 
อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้ซื้อปุ๋ยเคมียี่ห้อหนึ่ง จ านวน ๒๑๐ กระสอบ ราคากระสอบละ  
๗๗๕ บาท ซึ่งเป็นการรวมตัวเพ่ือซื้อปัจจัยการผลิตให้ได้ราคาถูกเพ่ือแจกจ่ายให้แก่สมาชิก 
ในกลุ่มไลน์ชาวนาอาสา เมื่อสมาชิกน าปุ๋ยเคมีดังกล่าวไปหว่านลงในนาข้าว ปรากฏว่าน้ าในนาข้าว
กลายเป็นฟองสีขาวขุ่นปนเขียว ปุ๋ยลอยน้ ารวมกันเป็นก้อนอยู่ที่มุมคันนา สันนิษฐานในเบื้องต้น 
ว่าเป็นปุ๋ยปลอม ปุ๋ยคุณภาพต่ า หรือปุ๋ยหมดอายุซึ่งใช้ไม่ได้ผล ถือเป็นปัญหาซ้ าเติมชาวนาที่ประสบ
กับปัญหาฝนแล้งและเมล็ดพันธุ์ข้าวขาดแคลนอยู่ก่อนแล้ว ดังนั้น จึงขอให้กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพ้ืนที่พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งเยียวยาให้แก่
เกษตรกรเป็นการด่วน 



๑๓๔ 

 

  การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๔๘๗  
       ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ 
  ผลการพิจารณา : - 
  การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๕๐ 
       ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖    
 การติดตาม  : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๑๔  
      ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖   
 
๘. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายเฉลา  พวงมาลัย 
  ชื่อเรื่อง   : ปัญหาน้ ากัดเซาะตลิ่งคลองแสนแสบ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 ประเด็นข้อหารือ : เนื่องจากคลองแสนแสบเป็นเส้นทางสัญจรทางน้ า มีเรือวิ่งเป็นจ านวนมาก

ท าให้มีน้ าจากล าคลองกระเพ่ือมเข้ากัดเซาะอาคารที่ตั้งอยู่ บริเวณริมคลอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
โรงเรียนมักกะสันพิทยา แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอาคารเรียนที่ตั้งอยู่บริเวณ 
ริมคลองแสนแสบ ท าให้ประสบปัญหาพ้ืนอาคารทรุดอันเนื่องมาจากน้ ากัดเซาะ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย
ต่อชีวิตของครูและนักเรียน ดังนั้น จึงขอให้นายกรัฐมนตรี และกระทรวงคมนาคม พิจารณาแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวเป็นการเร่งด่วน 

  การส่งเรื่อง  : ๑. นายกรัฐมนตรี  
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๔๘๑  
        ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ 
       ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๔๘๘  
        ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ 
  ผลการพิจารณา : ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๔๓๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารือดังกล่าว
สรุปความว่านายกรัฐมนตรีรับทราบข้อปรึกษาหารือและมีบัญชามอบหมาย  ดังนี้ 

       ๑. มอบหมายหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องพิจารณาข้อปรึกษาหารือของ 
นายเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ นายมณเฑียร  บุญตัน นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ และนายสุรเดช  
จิรัฐิติเจริญ โดยให้รองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก ากับติดตามการด าเนินการ ผลเป็นประการใด  
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจักแจ้งให้ทราบ 

       ๒. ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อปรึกษาหารือของนายปานเทพ  
กล้าณรงค์ราญ ตามหน้าที่และอ านาจ 

       ๓. มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก ากับติดตามการด าเนินการ
ข้อปรึกษาหารือของ นายเฉลา  พวงมาลัย ซึ่งวุฒิสภาได้ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาโดยตรงแล้ว 

 การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๕๒ 
           ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
       ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๔๙ 
           ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 



๑๓๕ 

 

 การติดตาม  : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๑๐ 
       ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 
๙. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : พลโท จเรศักณิ์  อานุภาพ 
  ชื่อเรื่อง   : การแก้ปัญหาน้ าท่วม - น้ าแล้งซ้ าซาก ในพ้ืนที่อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม  

    และขอให้ขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๓ นาแก - สามแยกบ้านต้อง  
    เป็น ๔ ช่องจราจร และปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๓๑  
    นาแก - นครพนม 

 ประเด็นข้อหารือ : ๑. การแก้ปัญหาน้ าท่วม - น้ าแล้งซ้ าซาก ในพ้ืนที่อ าเภอนาแก  
จังหวัดนครพนม 

        สืบเนื่องจากได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาน้ าท่วม - น้ าแล้ง
ซ้ าซาก จากประชาชนในพ้ืนที่ต าบลนาแก ต าบลนาคู่ ต าบลพระซอง และต าบลพิมาน อ าเภอนาแก 
จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นพ้ืนที่ลุ่มติดกับล าน้ าก่ าและล าน้ าบัง โดยที่ผ่านมากรมชลประทานได้แก้ไข
ปัญหาด้วยการสร้างแนวคันดินชลประทานบริเวณหมู่ที่ ๒ บ้านปากบัง ต าบลพิมาน แต่แนวคันดิน
ดังกล่าวต่ าเกินไป เป็นเหตุให้น้ าไหลเขา้ท่วมพ้ืนที่เพาะปลูกของเกษตรกรทุกปี นอกจากนี้ ยังมีปัญหา
การสร้างคลองส่งน้ าของสถานีสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้าของอ าเภอนาแก ซึ่งเป็นโครงการของ  
กรมชลประทาน โดยคลองส่งน้ าจะผ่านพ้ืนที่นาและห้วยสายหลัก มีการสร้างท่อลอดระหว่างล าห้วย 
๓ แห่ง ปรากฏว่าท่อลอดดังกล่าวมีขนาดเล็กเกินไป เป็นเหตุให้ในฤดูฝนน้ าระบายผ่านท่อลอดไม่ทัน
ส่งผลให้น้ าไหลทะลักเข้าท่วมพ้ืนที่ของเกษตรกร ส่วนในฤดูแล้งพ้ืนที่ดังกล่าวขาดแคลนน้ าที่จะใช้  
ในการเกษตร อาทิ การปลูกถั่ว พริก ข้าวโพด และพืชผักสวนครัว จากปัญหาน้ าท่วม - น้ าแล้งซ้ าซาก 
ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ต าบลพิมาน จ านวน ๔ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๑ หมู่ ๒  
หมู่ ๓ และหมู่ ๘ เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน จ านวน ๖๙๓ ครอบครัว พ้ืนที่เกษตรกรรมได้รับ 
ความเสียหายกว่า ๖,๐๐๐ ไร่ โดยในเรื่องนี้มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในประเด็นการพัฒนาความมั่นคงของน้ า การพัฒนาการ
จัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพ่ือความมั่นคงด้านน้ า เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบเพ่ือพัฒนาความมั่นคง
ของประเทศ และแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ ดังนั้น จึงขอให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ พิจารณาให้โครงการชลประทานนครพนม ส านักชลประทานท่ี ๗ ด าเนินการ ดังนี้ 

        ๑.๑ จัดท าโครงการยกระดับถนนแนวคันดิน จากประตูระบายน้ า
บ้านนาคู่ บริเวณบ้านปากบัง หมู่ ๒ ให้มีความกว้าง ๕ เมตร ความสูง ๑ - ๑.๕ เมตร ความยาว
ประมาณ ๓ - ๔ กิโลเมตร เพื่อป้องกันไม่ให้น้ าท่วมพื้นที่เกษตรกรรม 

        ๑.๒ ขยายความกว้างของท่อลอด บริเวณล าห้วยต่าง ๆ ให้สามารถ
ระบายน้ าได้อย่างรวดเร็ว  

        ๑.๓ ก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้าด้วยท่อส่งน้ าไปยัง
หมู่บ้านที่ประสบปัญหา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าแล้งให้แก่เกษตรกร 

       โดยทั้ง ๓ เรื่องดังกล่าว ในระดับพ้ืนที่ได้มีการประสานกับโครงการ
ชลประทานนครพนม โดยจังหวัดนครพนม ได้รับทราบเรื่องดังกล่าว และมีการบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙ แล้ว เห็นควรประสานให้มีการปฏิบัติตามแผนเพ่ือแก้ไขปัญหา
โดยเร็ว 



๑๓๖ 

 

       ๒. ขอให้ขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๓ นาแก - สามแยกบ้านต้อง 
เป็น ๔ ช่องจราจร และปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๓๑ นาแก - นครพนม 

        ๒.๑ สืบเนื่องจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๓ สายสกลนคร  
- บ้านต้อง เป็นถนน ๔ ช่องจราจรเกือบทั้งหมด ยกเว้นถนนช่วง นาแก - สามแยกบ้านต้อง ยังเป็น  
๒ ช่องจราจร ดังนั้น ขอให้กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พิจารณาด าเนินการขยายเป็น ๔ ช่องจราจร 

        ๒.๒ ขอให้ปรับปรงุทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๓๑ นาแก - นครพนม 
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท เพ่ือการเดินทางและการท่องเที่ยว อันเป็นการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่มีรายได้  

  การส่งเรื่อง   : ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
            หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๔๘๗  
            ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖     

      ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
          หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๔๘๘  
           ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ 
  ผลการพิจารณา  : ๑. อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ได้มีหนังสือกรมทางหลวงชนบท  

ที่ คค ๐๗๐๒/๑๑๗๗๖ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารือดังกล่าว 
สรุปความว่ากรมทางหลวงชนบท ได้รับมอบหมายจากกระทรวงคมนาคมให้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
แล้วแจ้งวุฒิสภาทราบโดยตรง โดยมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรมทางหลวงชนบท จ านวน ๑ เรื่อง  
คือ ข้อหารือของ พลโท จเรศักณิ์  อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา ขอหารือกรณี เรื่อง ขอให้ปรับปรุง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๓๑ นาแก - นครพนม ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง
ชนบท เพ่ือการเดินทางและการท่องเที่ยวอันเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่มีรายได้ 
กรมทางหลวงชนบทได้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ขอเรียนว่า ถนนดังกล่าว คือ ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๐๓๑ อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ซึ่งกรมทางหลวง 
กระทรวงคมนาคม จะได้พิจารณาด าเนินการตอบข้อหารือต่อไป 

        ๒. อธิบดีกรมทางหลวง ได้มีหนังสือกรมทางหลวง ที่ คค ๐๖๑๓๘.๒/
๑๑๘๔๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารือดังกล่าวสรุปความว่า  

          ๒.๑ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๓ ตอน อ าเภอนาแก – บ้านต้อง 
กรมทางหลวงอยู่ระหว่างเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ือด าเนินการขยาย 
เป็นทางขนาด ๔ ช่องจราจร ระหว่าง กม.๕๔+๔๐๐ - กม.๕๔+๕๗๕ โดยประมาณ ระยะทาง 
รวม ๑๐.๑๗๕ กิโลเมตร หากได้รับการจัดสรรงบประมาณ จะเร่งด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

          ๒.๒ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๑ สาย ธาตุน้อย - นาเหนือ  
กรมทางหลวงขอรับไว้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาจัดล าดับความส าคัญตามก าลัง
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 การแจ้งผู้ขอหารือ  : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๕๓ 
            ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖   
          ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๗๑ 
            ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
 



๑๓๗ 

 

        ๓. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๑๗ 
            ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖  
 การติดตาม   : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๑๔  
       ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖   
 
๑๐. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายมณเฑียร  บุญตัน 
 ชื่อเรื่อง    : กฎหมายเพ่ือสังคมและสิทธิมนุษยชนที่รัฐบาลชุดใหม่ควรต้องเร่งผลักดัน 
 ประเด็นข้อหารือ  : ขอเสนอให้คณะรัฐมนตรีผลักดันกฎหมายที่เป็นการส่งเสริมการอยู่ดีมีสุข

ในสังคม กฎหมายลดความเหลื่อมล้ าในสังคมเพื่อความเป็นธรรม และกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้  
      ๑. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์
และชนเผ่าพ้ืนเมือง พ.ศ. ....  โดยขอให้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ด าเนินการและผลักดันอย่างต่อเนื่อง  
      ๒. ร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. .... หากได้รับ
การพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา จะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องการเลือกปฏิบัติ  
และจะท าให้เกิดความเสมอภาค 
      ๓. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. .... 
     ๔. ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... โดยที่ประเทศไทยมีความหลากหลาย
ทางเพศ การให้สิทธิในการเลือกคู่ชีวิตจะท าให้คนในสังคมอยู่อย่างมีความสุข  
     ๕. ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่  . . )  พ.ศ. . . . .  
หรือพระราชบัญญัติสุราก้าวหน้า พ.ศ. .... ส าหรับประเด็นนี้  สืบเนื่องจากคณะกรรมการ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ได้ลงพ้ืนที่บ้านสะเอียบ  
จังหวัดแพร่ พบปะกับผู้ประกอบการสุราชุมชน และได้รับทราบประเด็นปัญหาต่าง ๆ ซึ่งรายได้  
จากการจัดเก็บภาษีสุรามีจ านวนหลายร้อยล้านบาท ฉะนั้น หากพระราชบัญญัติสุราก้าวหน้า  
พ.ศ. .... ที่ได้เสนอต่อรัฐสภาไปแล้ว ยังมีข้อบกพร่องที่สามารถปรับปรุงหรือแก้ไขให้เหมาะสมขึ้นได้ 
เห็นว่าควรที่จะมีกฎหมายส่งเสริมกระจายการผลิตสุรา เพื่อเป็นการยกระดับผลิตผลทางการเกษตร
ให้มีราคาสูงขึ้น พร้อมกันนี้ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(และที่แก้ไขเพ่ิมเติม)  ท่ีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ท่ีเป็นส่วนหนึ่ง 
ของส่วนราชการยังมีปัญหาเรื่องการใช้เงินกองทุนไม่เต็มศักยภาพ ท าให้กระทรวงการคลังเรียกเงิน
จากกองทุนเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน จ านวน ๒,๐๐๐ ล้านบาท และจากการที่ ใช้ เงินกองทุน 
ไม่เต็มศักยภาพ ท าให้ขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างเรียกเงินกองทุนเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน  
อีกจ านวน ๓,๐๐๐ ล้านบาท ดังนั้น จึงขอเสนอว่าควรต้องเร่งปฏิรูปกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้ง ควรด าเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งฉบับ 
การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี  
      หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๔๘๑ 
     ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖      



๑๓๘ 

 

ผลการพิจารณา  : ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๔๓๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารือดังกล่าว
สรุปความว่านายกรัฐมนตรีรับทราบข้อปรึกษาหารือและมีบัญชามอบหมาย ดังนี้ 
      ๑. มอบหมายหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องพิจารณาข้อปรึกษาหารือของ 
นายเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ นายมณเฑียร  บุญตัน นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ และนายสุรเดช   
จิรัฐิติเจริญ โดยให้รองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก ากับติดตามการด าเนินการ ผลเป็นประการใด
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจักแจ้งให้ทราบ 
      ๒. ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อปรึกษาหารือของนายปานเทพ  
กล้าณรงค์ราญ ตามหน้าที่และอ านาจ 
     ๓. มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก ากับติดตามการด าเนินการ 
ข้อปรึกษาหารือของ นายเฉลา  พวงมาลัย ซึ่งวุฒิสภาได้ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาโดยตรงแล้ว 

 การแจ้งผู้ขอหารือ  : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๕๔ 
             ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
         ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๔๖ 
             ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 การติดตาม  : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๑๐ 
       ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
 
๑๑. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ 
 ชื่อเรื่อง    : การก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาล 
 ประเด็นข้อหารือ  : ตามที่ได้มีการเสนอกฎหมายเพื่อให้สิทธิแก่ผู้เสียหายที่ได้รบัผลกระทบ

จากการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถฟ้องคดีเองได้ ในกรณีท่ีคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ไม่รับค าร้องหรือค าร้องไม่มีมูล 
ซึ่งจะท าให้ผู้เสียหายหรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถใช้
สิทธิในกระบวนการยุติธรรมและได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นนั้น เห็นว่ารัฐบาลควรเน้นการป้องกัน
และป้องปรามการทุจริตของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนเป็นล าดับแรก 
ดังนั้น จึงขอเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาก าหนดนโยบาย ๓ ประการ ดังนี้ 

       ๑. นายกรัฐมนตรีควรประกาศเจตนารมณ์ทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชันอย่างชัดเจน โดยให้คณะรัฐมนตรีทุกคนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่
เพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้  
หากมีการทุจริตเกิดขึ้นให้พิจารณาด าเนินการทันทีและควรสั่งฟ้องภายใน ๓๐ วัน  

       ๒. รัฐบาลควรเร่งรัดการตรากฎหมายด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่ประเทศไทยมีพันธกรณีกับสหประชาชาติ ตามอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้าน 
การทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ และบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งหลายฉบับยังไม่มีความคืบหน้า เช่น 
กฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งผลประโยชน์ กฎหมายว่าด้วยติดตามทรัพย์สินจากการคอร์รัปชัน 
กฎหมายว่าด้วยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐในระบบคุณธรรม และกฎหมายว่าด้วยการยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ทุกคนให้กับผู้บังคับบัญชา เป็นต้น  



๑๓๙ 

 

       ๓. รัฐบาลควรเน้นเรื่องกฎระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน 
ให้สอดคล้องกับข้อก าหนดขององค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization 
for Economic Co-operation and Development : OECD) อย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ ควรท าบันทึก
ความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ในความร่วมมือการต่อต้านการทุจริต 
กับมิตรประเทศให้มากที่สุด เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในเรื่องของการค้าและการลงทุน  

       ดังนั้น หากรัฐบาลได้ด าเนินการตามนโยบาย ๓ ประการข้างต้น จะท าให้
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมขึ้นอย่างแน่นอน 
การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี  
      หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๔๘๑  
      ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖   
ผลการพิจารณา  : ส านักเลขาธิการนายกรฐัมนตรี ได้มีหนังสือส านกัเลขาธิการนายกรฐัมนตรี 
ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๔๓๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารือดังกล่าว
สรุปความว่านายกรัฐมนตรีรับทราบข้อปรึกษาหารือและมีบัญชามอบหมาย ดังนี้  
      ๑. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อปรึกษาหารือของ 
นายเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ นายมณเฑียร  บุญตัน นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ และนายสุรเดช   
จิรัฐิติเจริญ โดยให้รองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก ากับติดตามการด าเนินการ ผลเป็นประการใด
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจักแจ้งให้ทราบ 

        ๒. ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อปรึกษาหารือของนายปานเทพ  
กล้าณรงค์ราญ ตามหน้าที่และอ านาจ 

        ๓. มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก ากับติดตามการด าเนินการ
ข้อปรึกษาหารือของ นายเฉลา  พวงมาลัย ซึ่งวุฒิสภาได้ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาโดยตรงแล้ว 

 การแจ้งผู้ขอหารือ  : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๕๔ 
         ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
        ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๔๗ 
         ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 การติดตาม   : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๑๐ 
        ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
 
๑๒. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ 
 ชื่อเรื่อง    : การเชื่อมโยงถนนระหว่างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ไปยังด่าน

ประเทศมาเลเซีย 
 ประเด็นข้อหารือ  : เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา 

ได้ลงพ้ืนที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับปัญหาระบบโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา โดยมีประเด็น 
เรื่อง ถนนทางเชื่อมโยงจากด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ ไปยังด่านบูกิตกายูฮิตัม ประเทศมาเลเซีย  
ตามที่ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ได้มีการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่ยังไม่สามารถ 
เปิดใช้งานได้ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัม 
ประเทศมาเลเซีย จึงท าให้ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้มีค าสั่งแต่งตัง้
คณะท างานจัดท าข้อเสนอเพ่ือเร่งรัดด าเนินการเปิดให้บริการและอ านวยความสะดวก ณ ด่านศุลกากร
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สะเดาแห่งใหม่ เพ่ือผลักดันและเร่งรัดให้สามารถเปิดด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ได้ และเมื่อวันที่ 
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมผู้เชี่ยวชาญดา้นเทคนคิ (Expert Working Group) 
ครั้งที่ ๒ ณ เมืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย เพ่ือหาแนวทางร่วมกันโดยได้บรรลุผลการเจรจา
เกี่ยวกับจุดเชื่อมต่อด่านสะเดาแห่งใหม่และด่านบูกิตกายูฮีตัม ในประเด็นองศาถนน จุดกึ่งกลาง
ถนน และความเร็วใช้งานถนน โดยประเทศไทยจะของบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
วงเงินงบประมาณ ๘๐ ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้าง ๑๘ เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ 
โดยมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นผู้ด าเนินการ อย่างไรก็ดี ประเด็นปัญหา
ดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานและเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานาน ซึ่งยังไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ ดังนั้น จึงขอหารือและขอเสนอแนวทางแก้ไข เป็น ๓ ระยะ ดังนี้  

       ระยะสั้น ประเทศไทยควรต้องประสานงานกับประเทศมาเลเซีย 
อย่างใกล้ชิดว่าประเทศมาเลเซียจะด าเนินการก่อสร้างจริงหรือไม่ เนื่องจากหากประเทศไทย
ด าเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย แต่ประเทศมาเลเซียไม่ด าเนนิการก่อสร้างหรือไม่ให้การสนับสนนุ 
จะท าให้การด าเนินการก่อสร้างของไทยสูญเปล่า   

       ระยะกลาง ถนนเชื่อมโยงด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสงขลาเป็นผู้สร้าง ซึ่งยังไม่มีผู้ด าเนินการหรือผู้บริหารโครงการหรือผู้ดูแล ดังนั้น  
ขอให้กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวง ควรเป็นผู้รับผิดชอบดูแลถนนสายดังกล่าวในเส้นทางหลัก 
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย เพราะปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจน 

       ระยะยาว ควรมีการถอดบทเรียน ว่าการก่อสร้างในประเทศไทย 
เพ่ือเชื่อมโยงกับต่างประเทศ ควรมีการหารือและประสานงานกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะการด าเนินการร่วมกับต่างประเทศว่าจะมีการด าเนินการก่อสร้างจริงหรือไม่ ทั้งนี้  
เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ในอนาคตเกิดปัญหาขึ้นอีก 
การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี  
      หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๔๘๑  

          ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖   
ผลการพิจารณา  : ส านักเลขาธิการนายกรฐัมนตรี ได้มีหนังสือส านกัเลขาธิการนายกรฐัมนตรี 
ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๔๓๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารือดังกล่าว
สรุปความว่านายกรัฐมนตรีรับทราบข้อปรึกษาหารือและมีบัญชามอบหมาย ดังนี้ 
      ๑. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อปรึกษาหารือของ 
นายเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ นายมณเฑียร  บุญตัน นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ และนายสุรเดช  
จิรัฐิติเจริญ โดยให้รองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก ากับติดตามการด าเนินการ ผลเป็นประการใด  
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจักแจ้งให้ทราบ 
      ๒. ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อปรึกษาหารือของนายปานเทพ  
กล้าณรงค์ราญ ตามหน้าที่และอ านาจ 
      ๓. มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก ากับติดตามการด าเนินการ
ข้อปรึกษาหารือของ นายเฉลา  พวงมาลัย ซึ่งวุฒิสภาได้ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา  
โดยตรงแล้ว 
การแจ้งผู้ขอหารือ  : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๕๖ 

            ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
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      ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๔๘ 
            ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 การติดตาม  : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๑๐ 
          ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 
๑๓. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายชลิต  แก้วจินดา 
 ชื่อเรื่อง    : วิกฤตการปล่อยสารกัมมันตรังสี กรณีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟูกุชิมะ 

ประเทศญี่ปุ่น 
 ประเด็นข้อหารือ  : เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีแผนที่จะปล่อยน้ าเสียปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี

จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะ ที่ผ่านการบ าบัดแล้วลงสู่ทะเล ทั้งนี้ น้ าที่ปล่อยลงสู่ทะเลดังกล่าว 
จะปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีที่ส าคัญ ได้แก่ (๑) แร่ธาตุไอโอดีน ๑๓๑ (Iodine - 131) คุณสมบัติ 
เป็นสารกัมมันตรังสีที่มีความคงตัวต่ า มีค่าครึ่งชีวิตของการสลายตัวประมาณ ๘ วัน ซึ่งหากมีการ
แพร่กระจายในอากาศจะเดินทางถึงประเทศไทยโดยใช้ระยะเวลาเดินทาง ๔ วัน หากสูดดม 
เข้าร่างกายจะเป็นโรคมะเร็งและโรคไทรอยด์ (๒) พลูโตเนียม - ๒๓๙ (Plutonium - 239) ซึ่งมีครึ่งชีวิต 
๒๔,๑๐๐ ปี หากสูดดมเข้าร่างกายจะเป็นอันตรายต่อเนื้อเยื้อปอด และระบบหายใจ (๓) ซีเซียม - ๑๓๗ 
(Caesium - 137) ซึ่งมีค่าครึ่งชีวิต ๓๐ ปี สามารถแพร่กระจายเข้าสู่ระบบห่วงโซ่อาหารได้ง่าย  
หากสูดดมเข้าร่างกายจะมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคมะเร็ง และ (๔) สตรอนเชียม - ๙๐ 
(Strontium - 90) ซึ่งมีค่าครึ่งชีวิต ๒๙ ปี มีคุณสมบัติคล้ายกับซีเซียม - ๑๓๗ หากเข้าสู่ร่างกาย 
จะมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคมะเร็งกระดูกหรือมะเร็งไขกระดูก ดังนั้น จึงขอหารือไปยังกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ว่ามีแนวทางหรือมาตรการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นอย่างไรบ้าง รวมทั้งได้มีการ
ตรวจสอบอาหาร และห่วงโซ่อาหารต่าง ๆ ที่จะเกิดอันตรายกับประชาชนที่ใดบ้าง 
การส่งเรื่อง  : ๑. รัฐมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
          หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๔๙๐  
          ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖     
     ๒. รัฐมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสขุ   
          หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๔๙๔  
          ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ 
      ๓. ผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)   
          หนังสือส านักงานเลขาธกิารวฒุิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๖๑๑  
          ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
ผลการพิจารณา  : ๑. ผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ได้มีหนังสือสถาบัน 
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ อว ๕๔๒๓.๔/๔๕๔๐ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖  
แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารือดังกล่าว สรุปความว่า ประเทศไทยมีการเฝ้าระวังการแพร่กระจาย
ของรังส ีหากมีสิ่งผิดปกติสถานีเฝ้าระวังทางรังสีของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ จะสามารถตรวจวัด
ค่ารังสีที่ฟุ้งกระจายได้ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลว่ามีการแพร่กระจายทางรังสีจากเหตุการณ์ดังกล่าว 
และในกรณีอาหารทะเลที่น าเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันสถาบันฯ โดยศูนย์บริการเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ มีการให้บริการตรวจวิเคราะห์หาการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีในตัวอย่างอาหาร สิ่งแวดล้อม 



๑๔๒ 

 

รวมถึงวัตถุดิบ ครอบคลุมสารกัมมันตรังสีตามประเด็นที่ได้ปรึกษาหารือ และยังสามารถวัด 
สารกัมมันตรังสีอื่นเพ่ิมเติม ได้แก่ โคบอลต์ - ๖๐ ซีเซียม - ๑๓๔ และยูเรเนียม - ๒๓๘ ซึ่งเป็น 
สารกัมมันตรังสีที่ปลดปล่อยรังสีแกมมา โดยปัจจุบันยังไม่มีตัวอย่างอาหารทะเลที่น าเข้าจาก 
ประเทศญี่ปุ่นปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีแต่อย่างใด 
       อนึ่ ง ระหว่างวันที่  ๑ - ๕ กันยายน ๒๕๖๖ สถาบันฯ ได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านสื่อสารมวลชน และช่องทางโซเซียลมีเดียของสถาบันฯ ให้กับประชาชน 
ที่กังวลใจเกี่ยวกับกรณีโรงไฟฟ้าฟูกุชิมะปล่อยน้ าเสียปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีที่ผ่านการบ าบัดแล้ว
ลงสู่ทะเล ในกรณีที่ประชาชน มีความกังวลใจเกี่ยวกับการปนเปื้อนรังสีในอาหารทะเลที่น าเข้า 
สถาบันฯ สามารถช่วยสนับสนุนการตรวจสอบเฝ้าระวังอาหาร หรือตรวจสอบติดตามในห่วงโซ่
อาหารได้ แต่ส าหรับสารกัมมันตรังสี พลูโตเนียม - ๒๓๙ ซึ่งเป็นสารกัมมันตรังสีที่ปล่อยรังสีแอลฟา 
ปัจจุบันยังไม่ได้ให้บริการตรวจ แต่มีแผนจะให้บริการในอนาคต 
      ๒. กระทรวงสาธารณสุข ได้มีหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 
๐๒๐๙.๐๓/๓๖๑๘ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารือดังกล่าว  
สรุปความว่า กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรมประมง ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติและสถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ก าหนดแนวทางการเฝ้าระวังกัมมันตภาพรังสี 
รวมทั้งมาตรการเฝ้าระวังและตรวจสอบอาหารทะเลน าเข้าจากประเทศญี่ปุ่น โดยในส่วนของ
กระทรวงสาธารณสุข มีดังนี้ 
       ๒.๑ แนวทางการเฝ้าระวังกัมมันตภาพรังสี ดังนี้ 
         ๒.๑.๑ ก่อนการระบายน้ าจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะ  
ได้มีการติดตาม ตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมทางทะเลของไทยร่วมกับหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบันเพ่ือจัดท าระบบฐานข้อมูลกัมมันตภาพรังสี
ในระบบนิเวศทางทะเลของไทยและของภูมิภาคเอเซีย - แปซิฟิก 
         ๒.๑.๒ ตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในอาหารทะเลน าเข้าจาก
ประเทศญี่ปุ่น จ านวน ๔ ชนิด ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ เพ่ือเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
กัมมันตภาพรังสีในอาหารทะเลจากประเทศญี่ปุ่น หลังการระบายน้ า ผลการตรวจวัดพบว่า 
กัมมันตภาพรังสีอยู่ในระดับปกติที่สามารถพบได้ในสัตว์ทะเลทั่วไป 
       ๒.๒ มาตรการเฝ้าระวังและตรวจสอบห่วงโซ่อาหารทะเลน าเข้า
จากประเทศญี่ปุ่นอย่างเข้มงวด โดยสุ่มเก็บตัวอย่างเฝ้าระวังสารกัมมันตรังสีตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน ซึ่งมีการวิเคราะห์สารกัมมันตรังสี ได้แก่ ซีเซียม-๑๓๔  
(CS-134) ซีเซียม-๑๓๗ (CS-137) คาร์บอน-๑๔ (C-14) และไฮโดรเจน-๓ (H-3) ได้ตรวจวิเคราะห์
โดยการสุ่มเก็บตัวอย่าง ดังนี้ 
         ๒.๒.๑ เก็บตัวอย่างอาหารทะเลน าเข้าจากประเทศญี่ปุ่น  
ณ ด่านที่น าเข้า โดยแบ่งการตรวจวิเคราะห์ออกเป็น ๒ แหล่ง ได้แก่ 
          ๒.๒.๑.๑ สินค้าที่มีแหล่งต้นก าเนิดจากจังหวดัฟูกชุมิะ 
ให้ด่านอาหารและยาเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์หาสารกัมมันตรังสีทุกครั้งที่มีการน าเข้า 
(shipment) 



๑๔๓ 

 

          ๒.๒.๑.๒ สินค้าที่มีแหล่งต้นก าเนิดจากจังหวัดอื่น  
ให้ตรวจสอบและสุ่มเก็บตัวอย่างส่งไปยังส านักงานปรมาณูเพื่อสันติเพื่อตรวจวิเคราะห์ 
       ๒.๓ ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารทะเลน าเข้าจากประเทศญีปุ่น่ 
เพ่ือตรวจวิเคราะห์สารกัมมันตรังสี พบว่า 
         ๒.๓.๑ อาหารทะเลน าเข้าจากประเทศญี่ปุ่นที่เก็บตัวอย่าง 
โดยด่านอาหารและยา จ านวน ๖๐ ตัวอย่าง พบว่า ไม่พบสารกัมมันตรังสี ซี เซียม - ๑๓๔  
และซีเซียม - ๑๓๗ 
         ๒.๓.๒ อาหารที่มีส่วนประกอบของอาหารทะเลน าเข้าจาก
ประเทศญี่ปุ่น โดยเก็บจากร้านอาหารญี่ปุ่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต และผู้น าเข้าอาหารเพ่ือจ าหน่าย  
รวมทั้งสิ้น ๖๐ ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์ ดังนี้ 
          ๒.๓.๒.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ านวน ๓๐ 
ตัวอย่าง ได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ ๓๐ตัวอย่าง พบว่า ผ่านมาตรฐานที่ก าหนดตาม
ประกาศฯ 
          ๒.๓.๒.๒ ปัจจุบัน จะด าเนินการตรวจ จ านวน ๓๐ 
ตัวอย่าง โดยได้ด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่าง ๒๕ ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห ์พบว่า ผ่านมาตรฐาน
ที่ก าหนดตามประกาศฯ และอีก ๕ ตัวอย่าง จะได้ด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างเป็นระยะต่อไป 
      ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขโดยกองด่านอาหารและยาจะด าเนินการ
เฝ้าระวังและติดตามข้อมูลอย่างเข้มงวด  โดยจะกักสินค้าระหว่างตรวจวิเคราะห์ หากไม่พบ 
สารกัมมันตรังสีจะสามารถน าสินค้าไปใช้ประโยชน์ได้ แต่หากตรวจพบสารกัมมันตรังสี จะท าลาย
สินค้า ระงับการน าเข้า และด าเนินการสื่อสารความเสี่ยงให้ประชาชนทราบทันที 
การแจ้งผู้ขอหารือ  : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๕๘ 
       ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
      ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๒๘ 
       ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
     ๓. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๑๘ 
       ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ 

 การติดตาม  : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๑๑  
             ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖   
          ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๑๒  
             ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖   
 
๑๔. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายไพโรจน์  พ่วงทอง 
 ชื่อเรื่อง    : ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าว 
 ประเด็นข้อหารือ  : สืบเนื่องจากในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ พ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอื่น ๆ 

ในภาคกลาง ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรง ท าให้ข้าวยืนต้นตายก่อนถึงช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต 
และเมื่อเกษตรกรจะท าการเพาะปลูกข้าวอีกครั้งแต่ไม่สามารถปลูกข้าวได้เนื่องจากประสบปัญหา
ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าว ไม่สามารถหาซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจากร้านค้าทั่วไปและจากส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้องได้ สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวนาเป็นอย่างยิ่ง ท าให้ชาวนาเสียโอกาสในการขายข้าว



๑๔๔ 

 

ในช่วงระยะเวลานี้ ซึ่งมีราคาสูงถึง ๑๑,๐๐๐ – ๑๒,๐๐๐ บาท/ตัน ดังนั้น จึงขอให้กระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์แก้ไขปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างเร่งด่วน และวางแผนแก้ไขปัญหา  
ในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม        
การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  
      หนังสอืวฒุิสภา ที ่สว ๐๐๐๑/๓๔๙๐  
      ลงวันที ่๒๖ กนัยายน ๒๕๖๖     
ผลการพิจารณา  : - 
การแจ้งผู้ขอหารือ  : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๕๙ 

         ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 การติดตาม  : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๑๔  
        ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖   
  

---------------------------------------------- 



๑๔๕ 

 

ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามข้อปรึกษาหารือก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ 

ล าดับ 
สมาชกิวุฒิสภา 

ผู้ขอปรึกษาหารือ 
เร่ือง 

การด าเนินการ 
(ส่งเร่ืองไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

ความคืบหน้า 
(หน่วยงานแจ้งผลการพิจารณา 
ลงวันที่/ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ) 

การติดตาม 
(เลขที่หนังสือ ลงวันที)่ 

๑ นายวัลลภ  ตังคณานรุักษ ์ การส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย 
หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๗๐๕ 
ลงวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที ่มท ๐๘๐๑.๒/๑๖๒๑๔ 
ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ 

- 

กระทรวงวัฒนธรรม 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๗๐๖ 
ลงวันท่ี ๙ ตุลาคม 

- - 

๒ นายรณวริทธิ์  ปริยฉัตรตระกูล ปัญหาค่ากระแสไฟฟ้า 
โครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้าเพื่อเกษตรกร
ของกรมชลประทาน 

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๗๐๔ 
ลงวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ 

หนังสือส้านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๔๑๙ 
ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- 

๓ นายเฉลา  พวงมาลยั ปัญหายาเสพตดิในสถานศึกษา นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๗๐๔ 
ลงวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ 

หนังสือส้านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๔๑๙ 
ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- 

๔ นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
เมื่อวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ 

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๗๐๔ 
ลงวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ 

หนังสือส้านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๔๑๙ 
ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- 

๕ นายวันชัย  สอนศิร ิ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) 

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๗๐๔ 
ลงวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ 

หนังสือส้านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๔๑๙ 
ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- 

๖ นางสุนี  จึงวิโรจน ์ สังคมสูงอายุกับการรับมือ 
ภาวะสมองเสื่อม 

กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย ์
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๗๐๗ 
ลงวันท่ี ๙ ตุลาคม 

- - 

๑๔๕ 



๑๔๖ 

 

ล าดับ 
สมาชกิวุฒิสภา 

ผู้ขอปรึกษาหารือ 
เร่ือง 

การด าเนินการ 
(ส่งเร่ืองไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

ความคืบหน้า 
(หน่วยงานแจ้งผลการพิจารณา 
ลงวันที่/ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ) 

การติดตาม 
(เลขที่หนังสือ ลงวันที)่ 

๗ นายออน  กาจกระโทก การจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ๒ ครั งตอ่เดือน 
เป็นการแก้ไขปญัหาหรือสร้างปัญหา 
ให้ข้าราชการ 

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๗๐๔ 
ลงวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ 

หนังสือส้านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๔๑๙ 
ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- 

๘ นายสุรเดช  จิรัฐิตเิจรญิ โพงพางกีดขวางทางน ้าและการสญัจร
ทางเรือในทะเลสาบสงขลา 

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๗๐๔ 
ลงวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ 

หนังสือส้านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๔๑๙ 
ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- 

กระทรวงมหาดไทย 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๗๐๕ 
ลงวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ 

หนังสือจังหวัดสงขลา 
ที่ สข ๐๐๑๗.๒/๒๒๘๗๐ 
ลงวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๗๐๘ 
ลงวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ 

- - 

กระทรวงคมนาคม 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๗๐๙ 
ลงวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ 

หนังสือส้านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๔ 
ที่ คค ๐๓๑๔/สข.๔๒๑ 
ลงวันท่ี ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

- 

๙ นายกูรดสิถ์  จันทร์ศรีชวาลา นโยบายของคณะรัฐมนตร ี
ว่าด้วยการค้าและการลงทุน 

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๗๐๔ 
ลงวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ 

หนังสือส้านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๔๑๙ 
ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- 

กระทรวงการต่างประเทศ 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๗๑๐ 
ลงวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ 

หนังสือกระทรวงการต่างประเทศ 
ที่ กต ๑๔๐๓/๒๒๗๒ 
ลงวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- 

๑๐ นายมณเฑียร  บุญตัน เลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินเลขหมายเดียว
ทั งประเทศ 

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๗๐๔ 
ลงวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ 

หนังสือส้านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๔๑๙ 
ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- 

๑๔๖ 



๑๔๗ 

 

ล าดับ 
สมาชกิวุฒิสภา 

ผู้ขอปรึกษาหารือ 
เร่ือง 

การด าเนินการ 
(ส่งเร่ืองไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

ความคืบหน้า 
(หน่วยงานแจ้งผลการพิจารณา 
ลงวันที่/ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ) 

การติดตาม 
(เลขที่หนังสือ ลงวันที)่ 

๑๑ พลต้ารวจโท ศานิตย์  มหถาวร ปัญหาประมงพื นบ้าน นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๗๐๔ 
ลงวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ 

หนังสือส้านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๔๑๙ 
ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- 

๑๒ พลโท จเรศักณิ์  อานุภาพ การช่วยเหลือประชาชน 
ที่อาศัยในพื นท่ีของรัฐ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๗๑๑ 
ลงวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ 

- - 

๑๔๗ 



๑๔๘ 

 

การด าเนินงานตามขอ้ปรกึษาหารือของสมาชกิวุฒสิภา 
การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) วันจันทร์ที่ ๑๘ กนัยายน ๒๕๖๖ 

 
๑. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ 
   ชื่อเรื่อง   : การส่งเสริมวัฒนธรรม 
  ประเด็นข้อหารือ : ปัจจุบันศิลปวัฒนธรรมไทย การละเล่นและเพลงพื นบ้านของไทย 

เริ่มสูญหายไปตามกาลเวลา แต่ยังคงมีครูและหน่วยงานที่ก้าลังท้าหน้าที่อนุรักษ์ และส่งเสริม 
เพ่ือไม่ให้สิ่งดี ๆ หายไปจากสังคมไทยอีกเป็นจ้านวนมาก อาทิ (๑) ครูชูชีพ  ขุนอาจ ได้ทุ่มเท 
ให้กับการสร้างโขนจิ๋ว การปั้นหัวโขน การแกะลายฉาก เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้นาฏศิลป์ไทย
และวัฒนธรรมไทย โดยสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (๒) ครูสะเทื อน  นาคเมือง (ครูเผ)  
ซึ่งเคยเป็นเด็กด้อยโอกาส ได้จัดตั งคณะลิเกชื่อ “ลิเกเด็กด้อยโอกาสคลองขลุงบ้ารุงศิลป์”  
ณ จังหวัดก้าแพงเพชร (๓) ศูนย์สันติวิธี กองอ้านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า 
ค่ายสิรินธร จังหวัดปัตตานี ได้ส่งเสริมให้มีลิเกฮูลูเด็ก ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง  (๔) ครูก้อย  
บ้านร้าไทยพุทธรักษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้สอนให้เยาวชนเรียนการร้ามโนราห์ (๕) ครูศรีนวล  ข้าอาจ 
ศิลปินแห่งชาติประจ้าปี ๒๕๖๒ สาขาศิลปะการแสดงเพลงพื นบ้าน - ล้าตัด ได้ฟ้ืนฟูการแสดง 
เพลงล้าตัดขึ นใหม่เพ่ือสืบสานเพลงล้าตัดพ่อหวังเต๊ะ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (๖) ครูสมปอง  พลอยบุตร 
ปราชญ์ชาวบ้านด้านเพลงพื นบ้าน ถึงแม้ว่าจะเกษียณอายุราชการแล้ว แต่ก็ยังไปสอน ณ โรงเรียน 
วัดยางมีมานะ จังหวัดพิษณุโลก และ (๗) “กลุ่มถักทอฝัน” ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่รวมตัวกันขึ นมา 
เพ่ืออนุรักษ์การละเล่นพื นบ้าน “กันตรึม” ของจังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น ซึ่งทั งหมดที่กล่าวมาข้างต้น
ได้รับความนิยมน้อยลงเป็นอย่างมาก แต่ยังมีบุคคลที่พยายามสืบสาน อนุรักษ์ต่อไป ดังนั น  
กระทรวงวัฒนธรรม และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต้องพยายามค้นหาบุคคลที่พยายาม 
จะอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย แล้วพิจารณาให้การส่งเสริม สนับสนุนบุคคลหรือหน่วยงาน
เหล่านั น เพื่อให้ศิลปวัฒนธรรมไทยอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป 

  การส่งเรื่อง  : ๑. กระทรวงมหาดไทย 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๗๐๕ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
       ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๗๐๖ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือกรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๑.๒/๑๖๒๑๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งว่ากรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีความเขม้แขง็ 
มีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ โดยการพัฒนา และให้ค้าปรึกษาแนะน้า อปท. ให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดย อปท. มีการด้าเนินการในการส่งเสริม และท้านุบ้ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาในท้องถิ่น ในการจัดท้าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ที่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้ และเป็นฐานของการสร้างทุนทางสังคมของชุมชนท้องถิ่นที่สามารถ
พัฒนาเป็นพลัง (Soft Power) ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
ในท้องถิ่น โดยก้าหนดให้ อปท. จัดท้าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และเผยแพร่ให้ประชาชน 
ได้น้าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นตัวชี วัดตามแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance 



๑๔๙ 

 

Assessment : LPA) ด้านที่  ๔ การบริการสาธารณะ ซึ่งได้เริ่มตั งแต่  ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒  
ถึงปัจจุบัน มีเป้าหมายเพ่ือให้ อปท. ด้าเนินการส่งเสริมและท้านุบ้ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
ศาสนา และภูมิปัญญาในท้องถิ่น มีการเรียนรู้ และถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ดีงาม มีคุณคา่ 
มีประโยชน์ สามารถน้าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือใช้เป็นแนวทาง  
ในการด้ารงชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัย 

       ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย ๘ ด้าน ได้แก่ ด้านเกษตรกรรม 
หัตถกรรม อุตสาหกรรม การแพทย์ไทย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม 
ภาษาและวรรณกรรม และด้านอื่น ๆ เช่น ด้านความเชื่อ ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม อาหารไทย 
อาหารพื นบ้าน เป็นต้น โดยมีแนวทางการด้าเนินการ ดังนี  

       ๑. ส้ารวจและจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื นที่ชุมชน/หมู่บ้าน  
ให้เป็นปัจจุบันภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

       ๒. จัดท้าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างน้อย ๕ ด้านขึ นไป และปรับปรุง
ให้เป็นปัจจุบัน 

       ๓. กรอกข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (INFO) และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 

       ๔. น้าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 

       สรุปผลการจัดท้าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของ อปท. ประจ้าปี 
๒๕๖๖ ดังนี  

       ๑. อปท. มีการจัดท้าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า ๕ ด้าน 
จ้านวน ๕,๘๔๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๔๒ 

       ๒. อปท. มีการจัดท้าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า ๔ ด้าน 
จ้านวน ๑,๒๓๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖๘ 

       ๓. อปท. มีการจัดท้าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า ๑ - ๓ ด้าน 
จ้านวน ๕๖๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗.๒๑ 

       ๔. อปท. ไม่มีการจัดท้าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น จ้านวน ๒๐๒ แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๗ 

       ๕. อปท. ไม่ได้ประเมิน จ้านวน ๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๒ 
  การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๘๐๗ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
       ๒. หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๖๖ 
        ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
  การติดตาม  : - 
 
 
 
 
 
 



๑๕๐ 

 

๒. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายรณวริทธิ์  ปริยฉัตรตระกูล 
  ชื่อเรื่อง   : ปัญหาค่ากระแสไฟฟ้าโครงการสูบน ้ าด้วยไฟฟ้าเ พ่ือเกษตรกร 

     ของกรมชลประทาน 
  ประเด็นข้อหารือ : เนื่องจากการปลูกข้าวจ้าเป็นต้องใช้น ้า และการสูบน ้าเข้าพื นที่การเกษตร 
  แบ่งเป็นพื นที่นอกเขตชลประทาน และพื นที่ในเขตชลประทาน ส้าหรับพื นที่นอกเขตชลประทาน 

จะใช้แพสูบน ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง
และ อปท. ได้ตั งงบประมาณส้ารองไว้อีกจ้านวนหนึ่ง บางแห่งเรียกเก็บจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
เพ่ิมเติม ไร่ละ ๒๐ - ๓๐ บาท ซึ่งกรณีดังกล่าวเกษตรกรจะไม่เดือดร้อน แต่ส้าหรับพื นทีใ่นเขตชลประทาน 
ซึ่งมีโครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร โดยเกษตรกรต้องจ่ายเงินค่ากระแสไฟฟ้าเอง  
ตัวอย่างเช่น โครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรลุ่มน ้าชีตอนกลางในพื นที่จังหวัดร้อยเอ็ด  
โดยกลุ่มเกษตรกรเชียงขวัญเสียค่าไฟฟ้าสูบน ้า เมื่อปี ๒๕๖๔ จ้านวน ๒ ล้านบาทเศษ และปี ๒๕๖๕ 
ได้ก้าหนดงบประมาณไว้ ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท แต่ใบเสร็จค่าไฟฟ้าจากกรมชลประทานแจ้งเรียกเก็บเงิน 
ค่าสูบน ้า เป็นจ้านวน ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงมาก นอกจากนี  ยังมีกลุ่มเกษตรกร
สนามบินร้อยเอ็ด เดิมเสียค่าไฟฟ้า ๓๔๐,๐๐๐ บาท แต่ถูกเรียกเก็บ จ้านวน ๖๒๐,๐๐๐ บาท  
ซึ่งค่าไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ นเป็นค่า Ft หรือค่าไฟฟ้าผันแปร ซึ่งการสูบน ้าจะสูบเฉพาะในเวลากลางวัน  
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อัตราค่าไฟฟ้าสูง จึงท้าให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ นอย่างมาก ส่งผลให้เกษตรกรไม่มีเงินจ่าย 
และในปี ๒๕๖๖ แม้ว่าจะมีน ้าให้เกษตรกรท้านาแต่ต้องสูบน ้า ถึงแม้ว่าราคาข้าวจะสูงขึ น แต่ค่าไฟฟ้า 
มีราคาสูงขึ นเช่นนี  เกษตรกรต้องประสบปัญหาขาดทุนอยู่เสมอ ดังนั น จึงขอให้นายกรัฐมนตรี
พิจารณา ดังนี  

       ๑. จัดสรรงบกลางเพ่ือชดเชยส่วนต่างค่ากระแสไฟฟ้าที่ เ พ่ิมขึ น 
จากปี ๒๕๖๔ ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื นที่เขตชลประทาน โครงการสูบน ้าด้วยพลังงานไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตร ส้าหรับนาปรังของปี ๒๕๖๕ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรให้สามารถ 
มีรายได้เพิ่มขึ นและไม่จนซ ้าซากอีกต่อไป 

       ๒. ปี ๒๕๖๖ จัดสรรงบประมาณส้ารองส้าหรับชดเชยค่าไฟฟ้าส่วนต่าง 
จากงบประมาณในปีก่อนหน้านี  อันจะเป็นการให้โอกาสเกษตรกรได้ท้านาอย่างมีความสุข และไม่เป็นหนี 
อีกต่อไป 

  การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี 
      หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๗๐๔ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือส้านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  

ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๔๑๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งว่านายกรัฐมนตรีรับทราบแล้ว และมี
บัญชามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา โดยให้รองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก้ากับติดตาม
การด้าเนินการ ผลเป็นประการใดจักแจ้งให้ทราบต่อไป 

 การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๘๐๘ 
        ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
       ๒. หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๕๖๑ 
        ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
  การติดตาม  : - 
 



๑๕๑ 

 

๓. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายเฉลา  พวงมาลัย 
  ชื่อเรื่อง   : ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
  ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากการที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศว่าจะแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ให้เป็นวาระแห่งชาติ แต่ปัจจุบันพบปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาเป็นจ้านวนมาก 
ทั งในวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา โรงเรียนมัธยมทั งของรัฐและเอกชน กระทั่งลงไปถึง 
ระดับประถมศึกษา ดังนั น จึงขอให้นายกรัฐมนตรีได้พิจารณาสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการด้าเนินการ
แก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโดยด่วน โดยการก้าชับส้านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 
ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทั่วประเทศในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณา 
เพิ่มความเข้มงวด และกวดขันเพื่อป้องกันไม่ให้มียาเสพติดในสถานศึกษาอีกต่อไป 

  การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๗๐๔ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖  
 ผลการพิจารณา : เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือส้านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  

ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๔๑๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งว่านายกรัฐมนตรีรับทราบแล้ว และมี
บัญชามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา โดยให้รองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก้ากับติดตาม
การด้าเนินการ ผลเป็นประการใดจักแจ้งให้ทราบต่อไป 

  การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๘๐๙ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
      ๒. หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๕๖๒ 
        ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
  การติดตาม  : - 
 
๔. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ 
  ชื่อเรื่อง   : ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ 
  ประเด็นข้อหารือ : เนื่องจากนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ ข้อ ๑ ให้ทุกกระทรวงตรวจสอบว่า มีมติคณะรัฐมนตรีเรื่องใด 
ที่ประกาศแต่งตั งคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดใดที่ยังคงมีประโยชน์ และมีความคุ้มค่า  
ควรท่ีจะคงไว้ต่อไป ให้เสนอพร้อมเหตุผลประกอบการพิจารณา กรณีที่ไม่เสนอกลับมา ภายใน 
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ จะด้าเนินการยกเลิกทั งหมด และข้อ ๒ ให้ทุกกระทรวงที่ปฏิบัติตาม 
ค้าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ด้าเนินการทบทวนค้าสั่งทั งหมดว่ามีความจ้าเป็น  
ต้องคงค้าสั่งเหล่านั นไว้หรือไม่ และต้องเสนอข้อพิจารณาภายในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ หากไม่เสนอ
ถือเป็นอันยกเลิกทั งหมด จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า มติคณะรัฐมนตรีที่มีความจ้าเป็นต้องคงไว้ 
คือ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในระบบราชการ ซึ่งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ถือปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการอย่างเคร่งครัด 
โดยมีหลักเกณฑ์เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระบบราชการ ๔ ประการ ดังนี  

       ๑. กรณีที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดา้เนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื องตน้
ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการ และรัฐมนตรีเจ้าสังกดั



๑๕๒ 

 

เพ่ือรับทราบทันที และให้พิจารณาด้าเนินการทางวินัยหรือทางอาญาโดยเร็ว ซึ่งจะต้องให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน ในระหว่างนี ให้รายงานความคืบหน้าการด้าเนินการต่อหัวหน้าส่วนราชการ หรือรัฐมนตรี
เจ้าสังกัด เพ่ือทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม รวมทั งให้มีการปรับย้ายไปด้ารงต้าแหน่ งอื่น 
เป็นการชั่วคราว 

       ๒. กรณีตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า 
สามารถสรุปความผิดได้ชัดเจนถึงขั นชี มูลความผิด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด้าเนินการทางวินัย  
ต่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดโดยเร็ว และให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการ
และรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือทราบความคืบหน้า และเร่งรัดการด้าเนินการอย่างสม่้าเสมอ ทั งนี   
อาจพิจารณาให้ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั นออกจากราชการไว้ก่อน หรือออกจากต้าแหน่ง 
ตามความจ้าเป็นและเหมาะสม และกรณีที่พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการกระท้าความผิดทางอาญา 
ให้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อพิจารณาด้าเนินคดีโดยทันที 

       ๓. การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลหรือ คสช. ที่ท้าให้การปฏิบัติราชการ
เกิดความล่าช้าหรือไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความเสียหายแก่ราชการ หรือเกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน 
ให้ถือเป็นกรณีที่ต้องพิจารณาให้มีการปรับย้ายไปด้ารงต้าแหน่งอื่นเป็นการชั่วคราว 

       ๔. ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดให้มีมาตรการคุ้มครองพยาน 
หรือผู้ให้ข้อมูล หรือเบาะแสในการตรวจสอบอย่างเหมาะสม เพ่ือให้การได้รับข้อมูลและหลักฐาน 
ในการด้าเนินการต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

       นอกจากนี  เห็นสมควรน้าหลักการของค้าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน 
๒๕๕๗ มาบังคับใช้ ซึ่งมีสาระส้าคัญคือ ให้ทุกภาคส่วนราชการและหนว่ยงานของรฐักา้หนดมาตรการ 
หรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล 
ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั น
มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบและกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้บังคับบัญชาไม่ด้าเนินการ  
ให้ถือว่าเป็นความผิดวินัย หรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี หากรัฐบาลน้ามาตรการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการมาบังคับใช้ จะสามารถลดปัญหา 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการได้อย่างรวดเร็ว 

  การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๗๐๔ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือส้านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  

ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๔๑๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งว่านายกรัฐมนตรีรับทราบแล้ว และมี
บัญชามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา โดยให้รองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก้ากับติดตาม
การด้าเนินการ ผลเป็นประการใดจักแจ้งให้ทราบต่อไป 

  การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๘๑๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
      ๒. หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๕๖๓ 
        ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
  การติดตาม  : - 
 
 



๑๕๓ 

 

๕. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายวันชัย  สอนศิริ 
  ชื่อเรื่อง   : การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  

     และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
  ประเด็นข้อหารือ : เนื่องจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ 

โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีความแตกแยกจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม  
มีการฟ้องร้องเป็นคดีปกครอง แม้แต่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก็เกิดการแบ่งฝ่ายเช่นกัน สภาพปัญหา  
ความแตกแยกภายในองค์กรดังกล่าวได้ด้าเนินมาเป็นเวลากว่าหนึ่งปี ส่งผลให้ กสทช. ไม่มีผลงาน
ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แต่อย่างใด ซึ่งปรากฏเป็นข่าวและเป็นที่รับทราบโดยทั่วไปในสังคม สมควรที่ 
ทุกฝ่ายควรลด ละ เลิก การแบ่งฝ่าย โดยค้านึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ เพ่ือให้เกิดความปรองดอง
สมานฉันท์ ดังนั น จึงขอให้นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร 
คลื่นความถี่และก้ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้พิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นต่อไป 

  การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๗๐๔ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือส้านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  

ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๔๑๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งว่านายกรัฐมนตรีรับทราบแล้ว และมี
บัญชามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา โดยให้รองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก้ากับติดตาม
การด้าเนินการ ผลเป็นประการใดจักแจ้งให้ทราบต่อไป 

  การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๘๑๑ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
      ๒. หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๕๖๔ 
        ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
  การติดตาม  : - 
 
๖. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นางสุนี  จึงวิโรจน์ 
  ชื่อเรื่อง   : สังคมสูงอายุกับการรับมือภาวะสมองเสื่อม 
  ประเด็นข้อหารือ : เนื่องจากปี ๒๕๖๒ ประเทศไทยมีผู้สูงอายุมากกว่าเด็กเป็นครั งแรก 

ในประวัติศาสตร์ ในปี ๒๕๖๔ ได้เข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ ท่ีมีจ้านวนประชากรผู้สูงอายุ  
ร้อยละ ๒๐.๖ และได้คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๗๘ จะเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอดท่ีมีจ้านวน
ประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ ๒๘.๕ จะเห็นได้ว่าจ้านวนผู้สูงอายเุพิ่มสูงขึ นอย่างต่อเนื่อง คาดหมายไดว้า่
จะมีปัญหาตามมาคือ ปัญหาสุขภาพ และการดูแลรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความเจ็บป่วย 
ด้วยภาวะสมองเสื่อม (dementia) ซึ่งรวมถึงโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer's Disease) คือ ภาวะที่สมอง
สูญเสียการท้างานหลายด้านพร้อมกันอย่างช้า ๆ เป็นการถาวร ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจ้าวัน 
ความสามารถทางสติปัญญาลดลง เช่น หลงลืมง่าย คิดไม่ออก มีพฤติกรรมและอารมณ์ที่เปลี่ยนไป 
เป็นต้น ภาวะสมองเสื่อมไม่สามารถรักษาให้หายขาด หลังจากภาวะสมองเสื่อมเต็มที่แล้ว อาจต้องใช้
ชีวิตทุพพลภาพเป็นเวลายาวนานนับสิบปี จากการส้ารวจในปี ๒๕๖๔ พบว่า มีผู้สูงอายุที่มีภาวะ 
สมองเสื่อมเพ่ิมขึ น ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ ราย และมีแนวโน้มเพ่ิมจ้านวนสูงขึ นทุกปี  ซึ่งจะเป็นปัญหา 
ของประเทศต่อไป โดยเริ่มปรากฏในข่าวที่ผู้สูงอายุถูกทารุณกรรม ถูกทอดทิ งเป็นคนไร้บ้าน เป็นต้น 
ดังนั น จึงขอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เร่งช่วยเหลือดูแลผู้สูงอาย ุ



๑๕๔ 

 

ภาวะสมองเสื่อมโดยด่วน และพิจารณาวางมาตรการช่วยเหลือผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม โดยการก้าหนด
หน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง และประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้รับทราบ 

  การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๒๙๑๒ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
  ผลการพิจารณา : - 
 การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๘๑๒ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
  การติดตาม  : - 
 
๗. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายออน  กาจกระโทก 
  ชื่อเรื่อง   : การจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ๒ ครั งต่อเดือน เป็นการแก้ไขปัญหา 

     หรือสร้างปัญหาให้ข้าราชการ 
  ประเด็นข้อหารือ : เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ คณะรัฐมนตรีได้มีมติปรับการจ่ายเงินเดือน

ข้าราชการ จากปกติเดือนละ ๑ รอบ เป็นเดือนละ ๒ รอบ และให้มีผลเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาส้าหรับข้าราชการที่มีเงินเดือนไม่พอใช้จ่ายให้มีเงินใช้จ่าย 
ระหว่างเดือน ไม่ต้องขอกู้สินเชื่อจากที่อื่น เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีเงินหมุนเวียนในตลาดการเงิน
มากขึ นและเร็วขึ น เนื่องจากประเทศไทยมีข้าราชการมากกว่า ๒ ล้านคน และเพ่ือให้มีเงินเหลือจ่าย
จากการใช้จ่าย สามารถน้าเงินไปลงทุนต่อยอดสร้างฐานะทางครอบครัว แต่ปรากฏว่ามีข้าราชการ
เพียงร้อยละ ๑๐ ท่ีเห็นด้วย แต่ข้าราชการ ร้อยละ ๙๐ ไม่เห็นด้วย โดยมีเหตุผล คือท้าให้ประมาณการ 
รับ - จ่ายเงินในแต่ละเดือนเกิดความยุ่งยากและอาจเกิดความผิดพลาด เนื่องจากต้องน้าเงินมาช้าระหนี  
เช่น หนี สหกรณ์ออมทรัพย์ หนี นอกระบบ บริษัทสินเชื่อ บัตรเครดิต ตลอดจนฌาปนกิจสงเคราะห์ 
ซึ่งต้องช้าระทุกสิ นเดอืน ส่งผลให้ต้องท้านิติกรรมสัญญาใหม่ สร้างความยากล้าบากในการดา้เนนิชวีติ 
ไม่ส่งผลดีต่อข้าราชการที่มีหนี สินมาก ซึ่งการได้รับเงินเดือน ๑ รอบ สามารถวางแผนการใช้จ่ายเงิน
ได้ตลอดเดือน ดังนั น จึงขอให้นายกรัฐมนตรีได้ทบทวนผลดี - ผลเสีย ที่อาจเกิดขึ นกับข้าราชการ 
ทั งระบบอย่างรอบคอบ ทั งนี  ข้าราชการทั่วประเทศต้องการให้รัฐบาลปรับขึ นเงินเดือน หรือปรับปรุง
สวัสดิการให้ดีขึ น มากกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบัน 

  การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๗๐๔ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือส้านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  

ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๔๑๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งว่านายกรัฐมนตรีรับทราบแล้ว และมี
บัญชามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา โดยให้รองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก้ากับติดตาม
การด้าเนินการ ผลเป็นประการใดจักแจ้งให้ทราบต่อไป 

  การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๘๑๑ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
      ๒. หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๕๖๔ 
        ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
  การติดตาม  : - 
 
 
 



๑๕๕ 

 

๘. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ 
  ชื่อเรื่อง   : โพงพางกีดขวางทางน ้าและการสัญจรทางเรือในทะเลสาบสงขลา 
  ประเด็นข้อหารือ : เนื่องจากคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา ได้รับการร้องเรียน 

จากประชาชนจังหวัดสงขลา เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง เรือไม่สามารถสัญจรบริเวณ 
ปากแม่น ้าสงขลาได้ เพราะทะเลสาบสงขลามีประชาชนประกอบอาชีพประมงพื นบ้าน โดยสร้าง
เครื่องมือดักสัตว์น ้าท่ีเรียกว่าโพงพางกีดขวางทางน ้า และกระจายอยู่เต็มพื นที่ ท้าให้เรือไม่สามารถ
สัญจรไปมาได้ โดยเฉพาะปากแม่น ้าสงขลาที่มีเรือสัญจรเป็นจ้านวนมาก ทั งเรือจากท่าเรือน ้าลึกสงขลา
และจากท่าเรือหลายแห่ง ปัจจุบันเรือเฟอร์รี่จากชลบุรี ไปยังสงขลาต้องยกเลิกการเดินเรือ เนื่องจาก 
เรือได้ชนโพงพางของชาวบ้าน และถูกเรียกร้องค่าเสียหายถึงปากละห้าแสนบาท ซึ่งปัญหาดังกล่าว 
เกิดขึ นมาเป็นเวลานาน นอกจากนี การท้าโพงพางถือเป็นการรุกล ้าพื นที่สาธารณะในทะเลสาบสงขลา 
อีกทั งเป็นเครื่องมือท้าการประมงที่ผิดพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
และขัดต่อเรื่องร่องน ้าทางเดินเรือของกรมเจ้าท่า ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ในพื นที่ไม่สามารถด้าเนินการแก้ไข
ปัญหาได้ เนื่องจากขาดการสนับสนุนจากส่วนกลาง จึงท้าให้มีการบุกรุกมากขึ น หากไม่รีบด้าเนินการ
แก้ไขหรือป้องกันการบุกรุก ทะเลสาบสงขลาอาจมีสภาพกลายเป็นแพอาหาร หรือเป็นหมู่บ้าน  
กลางทะเลสาบได ้ทั งนี  ทะเลสาบสงขลาเปน็พื นที่ที่มีศักยภาพ นอกเหนอืจากการประมงที่ถูกกฎหมายแลว้ 
ยังเป็นที่รับน ้าหรือระบายน ้าที่สมบูรณ์ อีกทั งเป็นจุดส้าคัญของการคมนาคมทางเรือฝั่งอ่าวไทย 
ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาโครงสร้างด้านการคมนาคมดังเช่นแหลมฉบัง หากปล่อยให้มีการรุกล ้าต่อไป 
การแก้ไขปัญหาจะยิ่งยากขึ น ดังนั น จึงขอให้ศูนย์อ้านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
กรมเจ้าท่า กรมประมง และกระทรวงมหาดไทย เร่งด้าเนินการแก้ไขปัญหาการรุกล ้าทะเลสาบสงขลา 
และการท้าประมงโพงพางที่ผิดกฎหมายต่อไป 

  การส่งเรื่อง  : ๑. นายกรัฐมนตรี 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๗๐๔ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
       ๒. กระทรวงมหาดไทย 

        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๗๐๕ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
      ๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๗๐๘ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ 

       ๔. กระทรวงคมนาคม 

        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๗๐๙ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
  ผลการพิจารณา : ๑. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือส้านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  

ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๔๑๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีรับทราบแล้ว และมี
บัญชามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา โดยให้รองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก้ากับติดตาม  
การด้าเนินการ ผลเป็นประการใดจักแจ้งให้ทราบต่อไป 

      ๒. ผู้อ้านวยการส้านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๔ ได้มีหนังสือส้านักงาน 
เจ้าท่าภูมิภาคที่ ๔ ที่ พ.ค ๐๓๑๔/สข.๔๒๑ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ แจ้งว่า เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน 
๒๕๖๖ ผู้แทนจากกรมเจ้าท่าได้เข้าร่วมการประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางน ้า
และการพาณิชยนาวี ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา เพ่ือหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา
ข้อร้องเรียนจากกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจเรือ และท่าเทียบเรือสงขลา เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา  
การใช้เครื่องมือประมงจับสัตว์น ้า (โพงพาง) ในพื นที่ทะเลสาบสงขลารุกล ้าร่องน ้าทางเดินเรือ  



๑๕๖ 

 

ซึ่งส่งผลให้เรือขนสินค้า เรือสนับสนุนท่านขุดเจาะ และเรือประมงในพื นที่ไม่สามารถเข้าใช้ท่าเทียบเรือ
ภายในทะเลสาบสงขลา ท้าให้จังหวัดสงขลาต้องสูญเสียรายได้เป็นจ้านวนมากจากการด้าเนินธุรกิจ 
การขนส่งทางน ้า ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นปัญหาดังกล่าวแล้วเห็นว่า เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
ในการแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องมือประมงจับสัตว์น ้า (โพงพาง) ในพื นที่ทะเลสาบสงขลา และเป็นการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เห็นควรให้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการแก้ไขปัญหา
การท้าประมงผิดกฎหมาย โดยมอบให้กรมเจ้าท่า ประสานขอความร่วมมือจากศูนย์อ้านวยการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยกรมเจ้าท่าได้มีหนังสือขอความร่วมมอื
เพ่ือด้าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และได้ยกร่างค้าตอบกระทู้ถามที่ ๐๑๐ ของสมาชิกวุฒิสภา
ดังกล่าวแล้ว 

       ๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มีหนังสือ จังหวัดสงขลา ที่ สข ๐๐๑๗.๒/ 
๒๒๘๗๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณา ดังนี  

        ๑. ศูนย์อ้านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัด
สงขลา (ศรชล. จังหวัดสงขลา) แจ้งว่า กรณีการแก้ไขปัญหาการรุกล ้าทะเลสาบสงขลา และการท้าประมง
โพงพางที่ผิดกฎหมายในความรับผิดชอบของ ศรชล. ทะเลสาบสงขลาไม่เป็นน่านน ้าและไม่เป็นเขต
ทางทะเล ศรชล. จึงมิได้มีอ้านาจในการด้าเนินการกับผู้กระท้าผิด ส้าหรับการด้าเนินการของ ศรชล. 
จังหวัดสงขลา เป็นไปตามคณะท้างานแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายในทะเลสาบสงขลา 
สรุปผลการด้าเนินงาน ดังนี  

         ๑.๑ การสร้างการรับรู้ ได้ด้าเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
มาโดยตลอด 

         ๑.๒ การก้าหนดแนวเขตร่องน ้า โดยส้านักพัฒนาและบ้ารุงรักษา
ทางน ้าที่ ๔ สงขลา ก้าหนดแนวร่องน ้า ตั งแต่หัวพญานาคจนถึงท่าประมงใหม่ ระยะทาง ๕.๒ กิโลเมตร 
และมีความกว้างของร่องน ้า ๓๐๐ เมตร โดยนับจากแนวชายฝั่งของฝั่งอ้าเภอเมืองออกไป 

         ๑.๓ การส้ารวจแล้วจะท้าทะเบียนรายชื่อเจ้าของเครื่องมือ  
มีข้อมูลรายชื่อเจ้าของโพงพาง จ้านวน ๗๑ ราย ๗๑ ช่อง ซึ่งการส้ารวจใหม่ พบจ้านวน ๑๓ แถว 
๑๕๐ ช่อง ได้ท้าการส้ารวจรายชื่อเพิ่มเติมแต่ไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของโพงพาง 

         ๑.๔ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้น้าชุมชนเพียงไม่กี่ราย ซึ่งถือเป็นผู้แทนเจ้าของโพงพางทั งหมด  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใช้วิธีโทรศัพท์ติดต่อเจ้าของโพงพางตามรายชื่อและเบอร์โทรที่มี 
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้อีก ๓๐ ราย ทุกรายขอรับเงินเยียวยาช่องละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

         ๑.๕ การรื อถอนเครื่องมือประมงโพงพางอย่างมีส่วนร่วม  
จะเป็นการบูรณาการก้าลังทางเรือจากทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย ทัพเรือภาคที่ ๒ 
ส้านักงานประมงจังหวัดสงขลา ส้านักงานเจ้าภาพภูมิภาคสาขาสงขลา ส้านักงานทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งที่ ๕ (สงขลา) และต้ารวจน ้า กองก้ากับการ ๗ กองบังคับการต้ารวจน ้า 

         ๑.๖ ด้าเนินการตามกฎหมายตามความจ้าเป็น โดยจะใช้กฎหมาย
พระราชก้าหนดการประมงเป็นหลัก เพราะมีบทลงโทษสูงสุด และจะบังคับใช้กฎหมายของกรมเจ้าท่า
ร่วมด้วย 



๑๕๗ 

 

         ๑.๗ การควบคุม เฝ้าระวัง ก้าจัด ดูแลหลังการรื อถอนเครื่องมือ
ประมงโพงพาง จะลงค้าสั่งคณะท้างานเพ่ิมเติม และจัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลาดตระเวน ตรวจตรา 
และบังคับใช้กฎหมาย 

       ข้อกฎหมายที่จะบังคับใช้ในการแก้ไขปัญหา 
        (๑) พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๗ (๑) ห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือใช้ซึ่งเครื่องมือท้าการประมง 
ดังต่อไปนี  คือ เครื่องมือโพงพาง รั วไ ซมาน หรือ กั นซู่รั วไทรงาม เครื่องมือลี่ หรือเครื่องมืออื่น  
ที่มีลักษณะและวิธีการคล้ายคลึงกัน และมาตรา ๑๔๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับ 
ตั งแต่หนึ่งบาทถึงห้าแสนบาท หรือปรับจ้านวน ๕ เท่า ของมูลค่าสัตว์น ้าที่ได้จากการท้าประมง 
แล้วแต่จ้านวนใดจะสูงกว่า 

        (๒) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้ าไทย พ.ศ ๒๔๕๖  
มาตรา ๙๒ การจับสัตว์น ้าด้วยอวนแห่ โดยท่อสมอจอดเรือเรียงรายร้าติดกันขวางล้าน ้า หรือทอดทุน่  
หรือปักหลักโพงพางเป็นแถวจากฝั่งถึงกลางล้าน ้านั น การจับสัตว์น ้าด้วยวิธีเหล่านี  ห้ามมิให้กระท้า  
ในเขตท่ากรุงเทพฯ ถ้าพ้นเขตท่ากรุงเทพฯ ออกไป จะท้าโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานก็ได้  
และมาตรา ๙๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๔ ต้องระวางโทษปรับ 
ตั งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

        ๒. ส้านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา แจ้งว่า เมื่อวันที่ ๒๐ กนัยายน 
๒๕๖๖ ผู้แทนจากกรมเจ้าท่าได้เข้าร่วมการประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางน ้า
และการพาณิชยนาวี ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา เพ่ือหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา
ข้อร้องเรียนจากกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจเรือ และท่าเทียบเรือสงขลา เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา 
การใช้เครื่องมือประมงจับสัตว์น ้า (โพงพาง) ในพื นที่ทะเลสาบสงขลารุกล ้าร่องน ้าทางเดินเรือ  
ซึ่งส่งผลให้เรือขนส่งสินค้า เรือสนับสนุนแท่นขุดเจาะ และเรือประมงในพื นที่ไม่สามารถเข้าใช้ 
ท่าเทียบเรือภายในทะเลสาบสงขลา ท้าให้จังหวัดสงขลาต้องสูญเสียรายได้เป็นจ้านวนมาก  
ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นปัญหาดังกล่าวแล้วเห็นว่า เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหา
การใช้เครื่องมือประมงจับสัตว์น ้าโพงพางในพื นที่ทะเลสาบสงขลา และเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของท่าทางทะเล เห็นควรให้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการแก้ไขปัญหา โดยมอบหมาย 
กรมเจ้าท่าประสานขอความร่วมมือ ศรชล. ในการแก้ไขปัญหา โดยกรมเจ้าท่าได้มีหนังสือขอความร่วมมือ
ในประเด็นดังกล่าวแล้ว รวมทั งให้ส้านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา ได้ออกประกาศชาวเรือ 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก้าหนดแนวเขตร่องน ้า และให้ร่วมกับ ศรชล. ภาค ๒ ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบอาชีพประมงที่ใช้เครื่องมือประมงจับสัตว์น ้าโพงพางในพื นที่ทะเลสาบสงขลา 
เพื่อให้ได้ข้อยุติที่พึงพอใจต่อทุกฝ่าย และเป็นไปตามหลักมนุษยธรรม 

        ๓. ส้านักงานประมงจังหวัดสงขลา แจ้งว่า กรมประมงได้ด้าเนินการ
แก้ไขปัญหาเครื่องมือประมง (โพงพาง) กีดขวางทางน ้าและการสัญจรทางเรือในทะเลสาบสงขลา ดังนี  

         ๓.๑ คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ  ได้ด้าเนินการ
แต่งตั งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายในทะเลสาบสงขลา โดยมี
หน้าที่และอ้านาจเสนอนโยบาย มาตรการในการแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ทั งในระยะสั น
ระยะยาว ก้าหนดแผนการด้าเนินงานแก้ไขปัญหา รวมทั งติดตามการด้าเนินการที่เกี่ยวข้อง 



๑๕๘ 

 

         ๓.๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้แต่งตั งคณะท้างานแก้ไขปัญหา
การใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายในทะเลสาบสงขลา โดยมีอ้านาจหน้าที่ด้าเนินการวางแผนกา้หนด
มาตรการขับเคลื่อนการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายในทะเลสาบสงขลา 
และรายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุมกรมการจังหวัดสงขลาเป็นประจ้าทุกเดือน 

         ๓.๓ กรมประมงได้ควบรวมแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการท้าประมง
ผิดกฎหมายในทะเลสาบสงขลาพ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ไว้ในนโยบายและแผนบริหารจัดการการประมง 
พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ โดยปัจจุบัน ร่างนโยบายและแผนบริหารจัดการการประมง พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
อยู่ระหว่างเตรียมการน้าเข้าต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมูลแห่งชาติ เพ่ือพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบให้กับส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้พิจารณาตาม
ขั นตอนของการเสนอแผนระดับที่ ๓ เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป 

         ๓.๔ กรมประมงได้จัดท้าแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน 
จ้านวน ๗ ขั นตอน ด้าเนินการแล้ว จ้านวน ๔ ขั นตอน และยังไม่ได้ด้าเนินการ ๓ ขั นตอน โดยมี
รายละเอียด ดังนี  

           ขั นตอนที่ด้าเนินการแล้ว 
           (๑) การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ในพื นที่ผ่านผู้แทน

ชาวประมงโพงพาง และผู้น้าทางศาสนาในพื นที่ 
           (๒) การจัดท้าเขตพื นที่ร่องน ้า หน่วยงานกรมเจ้าท่าในพื นที่

จังหวัดสงขลา พร้อมทั งระบุต้าแหน่งพิกัด และจ้านวนเครื่องมือประมงโพงพางที่กีดขวางร่องน ้าทั งหมด 
จ้านวน ๑๓ แถว ๑๕๐ ช่อง 

           (๓) การส้ารวจและจัดท้าบัญชีรายชื่อเจ้าของเครื่องมือ
ประมงโพงพาง ในร่องน ้าเดินเรือ ตั งแต่บริเวณหัวพญานาค จนถึงท่าเทียบเรือประมงสงขลา ๒  
(ท่าสะอ้าน) โดยลงเรือส้ารวจและจัดท้าบัญชีรายชื่อเจ้าของเครื่องมือประมง โพงพางในร่องน ้า
ทะเลสาบสงขลา 

           (๔) สร้างการรับรู้และความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็น  
โดยการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องในพื นที่ 

           ขั นตอนที่ยังไม่ด้าเนินการ 
           (๕) การรื อถอนเครื่องมือประมงโพงพางอย่างมีส่วนร่วม  

และการให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมกันแก้ไขปัญหา สรุปผลจากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น พบว่า 
ชาวประมงโพงพางทั งหมดไม่ให้ความร่วมมือในการรื อถอนเครื่องมือประมงอย่างมีส่วนร่วม  
และมีความประสงค์จะรับเงินเยียวยา ช่องละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท จึงไม่สามารถด้าเนินการในขั นตอนต่อไป 

           (๖) การด้าเนินการตามกฎหมาย การด้าเนินการตาม
ประกาศกรมประมง เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท้าลาย ขาย หรือด้าเนินการอื่นกับ
เครื่องมือท้าการประมง สิ่งปลูกสร้าง หรืออื่นใดในที่จับสัตว์น ้า พ.ศ. ๒๕๖๓ 

           (๗) การควบคุม เฝ้าระวัง ก้ากับดูแลหลังการรื อถอน
เครื่องมือประมงโพงพาง 

  การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๘๑๔ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
       ๒. หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๕๓ 
        ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 



๑๕๙ 

 

       ๓. หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๖๗ 
        ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
       ๔. หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๕๖๕ 
        ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
  การติดตาม  : - 
 
๙. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายกูรดิสถ์  จันทร์ศรีชวาลา 
  ชื่อเรื่อง   : นโยบายของคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการค้าและการลงทุน 
  ประเด็นข้อหารือ : จากค้าแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา หน้าที่ ๖ วรรคสุดท้าย 

“รัฐบาลมีแนวทางที่จะสร้างรายได้โดยการใช้ทูตเศรษฐกิจเชิงรุกเพ่ือเปิดประตูการค้าสู่ตลาดใหม่ 
อาทิ กลุ่มสหภาพยุโรป กลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง อินเดีย แอฟริกา อเมริกาใต้... ” โดยตลาด 
ที่มีศักยภาพสูงมาก คือประเทศอินเดีย มีประชากรจ้านวน ๑,๔๐๐ ล้านคน เป็นผู้มีรายได้ปานกลาง 
จ้านวน ๔๐๐ ล้านคน จึงถือได้ว่าประเทศอินเดียเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงส้าหรับสินค้าและบริการ
ของประเทศไทย เศรษฐกิจของประเทศอินเดียมีอัตราการเติบโตสูง ซึ่งสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
อาทิ มอร์แกน สแตนลีย์ (Morgan Stanley) และ สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ส (Standard and Poor’s) 
ประเมินว่าเศรษฐกิจประเทศอินเดียจะเติบโตเป็นประเทศขนาดใหญ่อันดับ ๓ ของโลก ในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 
โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศอินเดียเติบโตถึง ๗ ล้านล้านเหรียญสหรัฐ  
รองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศจีน โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเห็นความส้าคัญ 
ของประเทศอินเดียในด้านเทคโนโลยีและพร้อมที่จะร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทุกด้าน  
เช่น ดิจิทัล การสื่อสาร ระบบ 6G การส้ารวจอวกาศ อาวุธยุทโธปกรณ์ ปัญญาประดิษฐ์ และผ่อนปรน
การส่งออกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงให้กับประเทศอินเดีย ปัจจุบันประเทศไทย 
เป็นคู่ค้าอันดับที่ ๔ ของอาเซียน มีมูลค่าการส่งออก จ้านวน ๑๙,๖๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งอันดับหนึ่ง 
ของอาเซียน คือประเทศอินโดนีเซีย จ้านวน ๓๘,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ มากกว่าประเทศไทย 
ประมาณ ๒ เท่า ดังนั น จึงขอเสนอรัฐบาลว่า การติดต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอินเดีย
ควรด้าเนินการในลักษณะที่มีความเป็นเอกภาพ และบูรณาการร่วมกันทั งภาครัฐและภาคเอกชน  
โดยมีกลไกส่วนกลางคอยก้ากับดแูล และก้าหนดทิศทาง นอกจากนี  อาจใช้ช่องทางและรูปแบบที่มีอยู่ 
อาทิ ด้าเนินการผ่านบิมสเทค ท่ีประเทศไทยด้ารงต้าแหน่งประธาน (BIMSTEC : Bay of Bengal 
Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) และสมควรเดินทางไปเยือน
ประเทศอินโดนีเซียในฐานะประธานอาเซียน ในลักษณะทวิภาคี เพ่ือแสวงหาโอกาสความร่วมมือ
การค้าการลงทุนร่วมกันต่อไป 

  การส่งเรื่อง  : ๑. นายกรัฐมนตรี 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๗๐๔ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
      ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๗๑๐ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : ๑. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือส้านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  

ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๔๑๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีรับทราบแล้ว และมี
บัญชามอบหมายรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก้ากับติดตามการด้าเนินการ ซึ่งวุฒิสภาได้ส่งเรื่องให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาโดยตรงแล้ว 



๑๖๐ 

 

       ๒. รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  
ได้มีหนังสือกระทรวงการตา่งประเทศ ที่ กต ๑๔๐๓/๒๒๗๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งผล
การพิจารณา ดังนี  

        ๒.๑ สาธารณรัฐอินเดีย 
         ๒.๑.๑ กระทรวงการต่างประเทศเห็นพ้องกับข้อหารือข้างต้น 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความร่วมมือไทย - อินเดีย โดยแผนยุทธศาสตร์ภูมิภาคเอเชียใต้ 
(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของกระทรวงการต่างประเทศ ได้ก้าหนดให้สาธารณรัฐอินเดียเป็นประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่มีความส้าคัญสูงสุดในภูมิภาคเอเชียใต้ เนื่องจากเป็นมิตรประเทศของประเทศไทย 
ที่มีศักยภาพในทุกด้าน สะท้อนจากบทบาทเชิงลบด้านการเมืองระหว่างประเทศ และการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 

         ๒.๑.๒ สาธารณรัฐอินเดียมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับประเทศไทย 
และมีพลวัตของความร่วมมือครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่ (๑) ด้านการเมืองและความมั่นคง ทั งสองฝ่าย 
มีการพบหารือระดับสูงผ่านกลไกต่าง ๆ อย่างสม่้าเสมอและจัดการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
(๒) ด้านเศรษฐกิจ ในปี ๒๕๖๕ คุณค่าการค้าทวิภาคีภัยอินเดียคิดเป็น ๑๗.๗ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ ประเทศไทยและสาธารณรัฐอินเดียตั งเป้าหมายที่จะส่งเสริมมูลค่าการค้า
ระหว่างกันให้เพ่ิมขึ น ๒ เท่า ภายในปี ๒๕๗๐ และ (๓) ด้านสังคมและวัฒนธรรม ตั งแต่เดือนมกราคม - 
กันยายน ๒๕๖๖ มีนักท่องเที่ยวอินเดียเยือนประเทศไทยแล้วกว่า ๑ ล้านคน โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยว
อินเดียเยือนประเทศไทยกว่า ๑.๕ ล้านคน 

         ๒.๑.๓ กระทรวงการต่างประเทศด้าเนินการส่งเสริมความสัมพันธ์
และความร่วมมือไทยอินเดียอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างประสานก้าหนดการ
เยือนสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีในช่วงต้นปี ๒๕๖๗ เพ่ือแนะน้าตัว  
และย ้าความมุ่งมั่นของประเทศไทยที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับสาธารณรัฐอินเดยี
อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการประกาศยกระดับความสัมพันธ์ไทย - อินเดีย ไปสู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ 
(Strategic Partnership) นอกจากนี  การผลักดันให้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดียเยือนประเทศไทย
อย่างเป็นทางการ ระหว่างเข้าร่วมประชุมผู้น้าบิมสเทค ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงกลางปี 
๒๕๖๗ ยังคงเป็นเป้าหมายส้าคัญ 

         ๒.๑.๔ กระทรวงการต่างประเทศท้าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง 
ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล  
และความคิดเห็น ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือ 
ไทย - อินเดีย ในทุกมิติ โดยมีกลไกการส่งเสริมความร่วมมือระดับทวิภาคีที่ส้าคัญ ได้แก่ 

           (๑) การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพ่ือความร่วมมือ
ทวิภาคีไทย - อินเดีย ซึ่งเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โดยจัดขึ น
ครั งล่าสุด ครั งที่ ๙ เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่กรุงเทพฯ และมีก้าหนดจัดการประชุม 
ครั งต่อไปในปี ๒๕๖๗ ณ กรุงนิวเดล ีสาธารณรัฐอินเดีย เพ่ือรักษาพลวัตของความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดต่อไป 

           (๒) การประชุมหารือระดับปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ไทย - อินเดีย จัดขึ นครั งล่าสุด ครั งที่ ๗ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่กรุงเทพฯ ซึ่งทั งสองฝ่าย 
เห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นฟ้น และผลักดันความร่วมมือต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ น 

           นอกจากนี ในระดับพหุภาคี  ประเทศไทยส่งเสริม 
ความร่วมมือกับสาธารณรัฐอินเดียอย่างใกล้ชิดผ่านกลไกความร่วมมือระดับพหุภาคี โดยเฉพาะ 



๑๖๑ 

 

กรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค ที่ประเทศไทยและสาธารณรัฐอินเดียมีบทบาทน้า อาทิ อาเซียน 
กรอบความร่วมมือแม่โขง - คงคา และกรอบบิมสเทค ซึ่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุม 
ในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ และมีก้าหนดจัดการประชุมผู้น้าบิมสเทคในช่วงกลางปี ๒๕๖๗ ที่กรุงเทพฯ 

         ๒.๑.๕ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการต่างประเทศ ในการให้สิทธิ์ยกเว้นการตรวจลงตราในการเดินทาง 
เข้าประเทศไทยเป็นระยะเวลา ๓๐ วัน (ผ.๓๐) ส้าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาอินเดียเป็นกรณีพิเศษ 
และเป็นการชั่วคราว เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนและการท่องเที่ยว 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ตลอดจนเป็นการอ้านวยความสะดวก 
ในการเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยของคนอินเดีย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ประเทศไทยให้ความส้าคัญ 
โดยมาตรการดงักล่าวจะมีผลบงัคับใช้ระหว่างวนัที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ 

       ๒.๒ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
          นายปานปรีย์  พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศ มีก้าหนดการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในช่วง 
เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ หรือเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เพ่ือหารือความร่วมมือทวิภาคีในมิติต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง
ประเด็นการค้าและการลงทุน รวมทั งมีแผนที่จะให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับผู้น้าภายในปี ๒๕๖๗ 

  การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๘๑๕ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
      ๒. หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๕๖๖ 
        ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
  การติดตาม  : - 

 
๑๐. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายมณเฑียร  บุญตัน 
  ชื่อเรื่อง   : เลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินเลขหมายเดียวทั งประเทศ 
  ประเด็นข้อหารือ : เนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกได้ก้าหนดให้มีเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉิน 

เพียงเลขหมายเดียวทั่วประเทศ เพ่ือเป็นเลขหมายรับแจ้งเหตุกู้ภัย กู้ชีพ และรักษาความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ประเทศในทวีปยุโรป (เลขหมายฉุกเฉิน ๑๑๒) ประเทศสหรัฐอเมริกา  
(เลขหมายฉุกเฉิน ๙๑๑) และประเทศญี่ปุ่น (เลขหมายฉุกเฉิน ๑๑๙) ซึ่งแม้แต่โทรศัพท์ที่ไม่มีซมิการด์ 
(SIM card) เมื่อกดเลขหมายฉุกเฉินก็จะสามารถโทรออกไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ แสดงให้เห็นว่า 
บริษัทที่ผลิตโทรศัพท์ ได้ยอมรับหลักการเลขหมายฉุกเฉินเลขหมายเดียว ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา 
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้พิจารณาศึกษา 
เรื่อง นโยบายมาตรการสนับสนุนให้มีเลขหมายฉุกเฉินเลขหมายเดียว แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ซึ่งวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบรายงานดังกล่าว และส่งรายงานไปยังรัฐบาล สภาปฏิรูปแห่งชาติ  
และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ รวมทั งรัฐบาลชุดก่อนได้มีการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวข้างต้น 
โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการจัดตั งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ โดยใช้เลขหมายเดียว 
ทั งประเทศ และมอบหมายให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) และส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ทั งนี  ตลอดระยะเวลา  
๑๐ ปี ที่ผ่านมา ประเทศไทยยังมิได้ด้าเนินการให้มีเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินเลขหมายเดียว 
ทั งประเทศ แต่กลับมีเลขหมายโทรศัพท์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินเพ่ิมมากขึ น ดังนั น จึงขอให้ รัฐบาลเร่งรัด
การจัดตั งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติที่ ใช้เลขหมายโทรศัพท์เลขหมายเดียวทั งประเทศ  



๑๖๒ 

 

โดยบูรณาการการท้างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการประสานงานส่งต่อข้อมูลอย่างชัดเจน 
ปลอดภัย และอ้านวยความสะดวกต่อประชาชน 

  การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๗๐๔ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือส้านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  

ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๔๑๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งว่านายกรัฐมนตรีรับทราบแล้ว และมี
บัญชามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา โดยให้รองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก้ากับติดตาม
การด้าเนินการ ผลเป็นประการใดจักแจ้งให้ทราบต่อไป 

  การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๘๑๖ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
      ๒. หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๕๖๗ 
        ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
  การติดตาม  : - 
 

๑๑. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : พลต ารวจโท ศานิตย์  มหถาวร 
  ชื่อเรื่อง   : ปัญหาประมงพื นบ้าน 
  ประเด็นข้อหารือ : จากการลงพื นที่ ณ หมู่เกาะเภตรา จังหวัดสตูล ได้รับทราบปัญหา 

ความเดือดร้อนของชาวประมงพื นบ้าน จึงขอให้รัฐบาลพิจารณาด้าเนินการแก้ไข ดังนี  
       ๑. การจดทะเบียนขอใบอนุญาตท้าการประมงพื นบ้านใช้ระยะเวลา

ด้าเนินการ ๑ - ๒ เดือน ซึ่งนานเกินไป นอกจากนี  การขอใบอนุญาตท้าการประมงพื นบ้านได้ก้าหนด 
หลักเกณฑ์ไว้จ้านวนมาก สร้างความยากล้าบากในการดา้เนินการขอใบอนญุาตท้าการประมงพื นบ้าน 

       ๒. รัฐบาลควรมีมาตรการในการสนบัสนนุราคาน ้ามัน เพื่อให้ชาวประมง
พื นบ้านได้ใช้น ้ามันราคาถูก เช่นเดียวกับที่ให้การสนับสนุนราคาน ้ามันให้แก่เรือประมงพาณิชย์ 

       ๓. การสนับสนุนอุปกรณ์ส้าหรับท้าการประมงให้แก่ชาวประมงพื นบ้าน 
  เช่น อวนจับปลา ซึ่งปัจจุบันมีราคาแพงขึ น จากเดิมราคา ๑,๐๐๐ บาท ปัจจุบันราคา ๓,๐๐๐ บาท 

และอุปกรณ์ในปัจจุบันไม่มีความคงทนเท่ากับในอดีต เป็นต้น 
       ๔. การก้าหนดขนาดของปลาที่สามารถจับได้ โดยที่มาตรา ๕๗  

แห่งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น ้าหรือน้าสัตว์น ้า 
ที่มีขนาดเล็กกว่าที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนดขึ นเรือประมง” ปรากฏว่าขณะนี ยังมิได้มีการประกาศ
ก้าหนดขนาดของสัตว์น ้าตามมาตราดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งสร้างปัญหาในการจับปลาให้กับชาวประมง 

       ๕. การเข้าถึงความช่วยเหลือทางการเงินในกองทุนต่าง ๆ ของชาวประมง
พื นบ้าน ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก เนื่องจากกองทุนต่าง ๆ ได้ก้าหนดเงื่อนไขเช่นเดียวกับธนาคาร
พาณิชย ์

       ๖. การให้ความช่วยเหลือแก่ชาวประมงพื นบ้าน กรณีที่ไม่สามารถออกเรือ
จับปลาเพราะเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ 

  การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๗๐๔ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 
 



๑๖๓ 

 

 ผลการพิจารณา : เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือส้านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๔๑๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งว่านายกรัฐมนตรีรับทราบแล้ว และมี
บัญชามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา โดยให้รองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก้ากับติดตาม
การด้าเนินการ ผลเป็นประการใดจักแจ้งให้ทราบต่อไป 

  การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๘๑๖ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
      ๒. หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๕๖๗ 
        ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
  การติดตาม  : - 
 

๑๒. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : พลโท จเรศักณิ์  อานุภาพ 
  ชื่อเรื่อง   : การช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยในพื นที่ของรัฐ 
  ประเด็นข้อหารือ : เนื่องจากประชาชนในพื นที่จังหวัดสกลนคร จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย 

จังหวัดหนองบัวล้าภู  จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร  
และจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้องเรียนถึงปัญหาการไม่มีเอกสารสิทธิ์และไม่สามารถอยู่อาศัยในพื นที่ ได้ 
เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศให้พื นที่ที่ประชาชนเคยอยู่อาศัยเป็นพื นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือพื นที่
เขตอุทยานแห่งชาติ  ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติ 
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมิได้ส้ารวจพื นที่ก่อน ส่งผลให้ประชาชนที่อยู่อาศัยมาก่อน
กฎหมายใช้บังคับเป็นผู้บุกรุก นอกจากนี  ประชาชนยังไม่สามารถจัดหาสาธารณูปโภคเพ่ือการอยู่อาศัยได้ 
เพราะติดปัญหาเรื่องข้อกฎหมาย ประชาชนบางส่วนถูกด้าเนินคดี อย่างไรก็ดี ได้มีมติคณะรัฐมนตรี 
และค้าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ออกมาหลายครั ง  เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยยกเลิก
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และตราพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ นใหม่ ซึ่งมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ได้ก้าหนด “ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส้ารวจการถือครองที่ดินของประชาชนที่อยู่อาศัย
หรือท้ากินในอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี 
ใช้บังคับ” และมาตรา ๑๒๑ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีที่ดินท้ากิน และได้อยู่อาศัยหรือท้ากินในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  
หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า กรมอุทยานฯ ต้องก้าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่อยู่อาศัย 
หรือท้ากินในชุมชนภายใต้โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ดูแลรักษาสัตว์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ 
และความหลากหลายทางชีวภาพ ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เพ่ือการด้ารงชีพ
อย่างเป็นปกติธุระ และได้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีก้าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการแล้ว  
ผู้นั นไม่ต้องรับโทษ ปัจจุบันกรมอุทยานฯ ได้จัดท้าร่างกฎหมายล้าดับรองประกอบพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ้านวน ๓ ฉบับ เพ่ือการบริหารจัดการพื นที่ ดังนั น จึงขอหารือไปยัง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี  

       ๑. การด้าเนินการเพ่ือจ้ากัดสิทธิของประชาชนในพื นที่ เกี่ยวกับการอยู่อาศัย 
หรือการประกอบอาชีพ ควรต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนที่อยู่อาศัยมาก่อน  
การบังคับใช้กฎหมาย หรือประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการพื นที่ 

       ๒. ควรด้าเนินการร่วมกับฝ่ายปกครองในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 
ที่อาศัยอยู่ในพื นที่ทับซ้อนกับเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือเขตอุทยานแห่งชาติ ได้รับทราบถึงสิทธิ 



๑๖๔ 

 

ในการอยู่อาศัยหรือการประกอบอาชีพในพื นที่ดังกล่าว รวมทั งสิทธิในการถือครองพื นที่ของกรมอุทยานฯ 
อย่างครบถ้วน 

       ๓. ควรด้าเนินการแต่งตั งคณะกรรมการที่มีส่วนร่วมระหว่างประชาชน
ในพื นที่ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกั นแนวเขตที่ดินพิพาท หรือแนวเขตที่เคยกันเป็นป่าชุมชน
ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ รวมทั งเร่งรัดคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาเห็นชอบกฎหมายล้าดับรอง
ดังกล่าวข้างต้นโดยเร็ว กรณีพบว่าประชาชนอยู่อาศัยมาก่อนที่กฎหมายใช้บังคับ  ต้องด้าเนินการ
เพื่อให้ประชาชนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามกฎหมายต่อไป 

       ๔. ควรเร่งรัดการจัดท้าแนวเขตพื นที่เขตอนุรักษ์ตามโครงการอนุรักษ์ 
และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตอุทยานแห่งชาติ ราษฎรที่อยู่อาศัย ท้ากินในเขตพื นที่
หลังจากประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ แต่อยู่อาศัยมาก่อนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ และระหว่าง
การตรากฎหมายล้าดับรองตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ จะต้องมีการเร่งรัดพิจารณาอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพื นที่ 
เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานที่จ้าเป็นส้าหรับชุมชน 

  การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๗๑๑ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : - 
  การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๘๑๘ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 การติดตาม  : - 
 

----------------------------------------------- 



๑๖๕ 

 

ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามข้อปรึกษาหารือก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ 

ล าดับ 
สมาชกิวุฒิสภา 

ผู้ขอปรึกษาหารือ 
เร่ือง 

การด าเนินการ 
(ส่งเร่ืองไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

ความคืบหน้า 
(หน่วยงานแจ้งผลการพิจารณา 
ลงวันที่/ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ) 

การติดตาม 
(เลขที่หนังสือ ลงวันที)่ 

๑ นางฉวีรัตน์  เกษตรสุนทร   ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๕๖ 
ลงวันท่ี ๒๔ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

- - 

๒ นายอ าพล  จินดาวัฒนะ  
 

อุทยานประวัติศาสตร์ศรเีทพ  
แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหง่ที่ ๔ 
ของประเทศไทย 

กระทรวงวัฒนธรรม 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๕๗  
ลงวันท่ี ๒๔ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

- - 

๓ นายกษิดิศ  อาชวคุณ   
 

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ผู้ใช้บริการของบริษัทขนส่งเอกชน 
ที่ให้บริการจัดส่งพัสดดุ่วน 

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๕๖ 
ลงวันท่ี ๒๔ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

- - 

๔ นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ   
 

การป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมทางเทคโนโลย ี

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๕๖ 
ลงวันท่ี ๒๔ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

- - 

๕ พลโท จเรศักณิ์  อานุภาพ   ขอให้แก้ไขปัญหาช้างป่าภูหลวงบุกรุก
พื้นที่อ าเภอภูเรือ และอ าเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๕๘  
ลงวันท่ี ๒๔ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

- - 

๖ นายสุรเดช  จิรัฐิตเิจรญิ   ทบทวนความเป็นไปได้โครงการสะพาน
เศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอันดามันและ
อ่าวไทย (Land Bridge) 

กระทรวงคมนาคม 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๕๙  
ลงวันท่ี ๒๔ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

- - 

๗ นายวัลลภ  ตังคณานรุักษ์   
 

การแก้ปัญหาขยะในกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๖๓  
ลงวันท่ี ๒๔ ตลุาคม ๒๕๖๖ 
 

- - 

๑๖๕ 



๑๖๖ 

 

ล าดับ 
สมาชกิวุฒิสภา 

ผู้ขอปรึกษาหารือ 
เร่ือง 

การด าเนินการ 
(ส่งเร่ืองไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

ความคืบหน้า 
(หน่วยงานแจ้งผลการพิจารณา 
ลงวันที่/ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ) 

การติดตาม 
(เลขที่หนังสือ ลงวันที)่ 

๘ นายออน  กาจกระโทก   
 

โรงเรียนประสบภยัพิบัติน้ าป่าไหลหลาก
โคลนถลม่ได้รับความเสียหาย 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๖๐  
ลงวันท่ี ๒๔ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ  
ด่วนท่ีสุด ที่ ศธ ๐๑๐๐.๒/๓๑๕๘  
ลงวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- 
 

๙ นางสุนี  จึงวิโรจน์   
 

การพัฒนาเด็กและเยาวชน กระทรวงศึกษาธิการ 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๖๐  
ลงวันท่ี ๒๔ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ  
ด่วนท่ีสุด ที่ ศธ ๐๑๐๐.๒/๓๑๕๘  
ลงวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ์
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๖๑  
ลงวันท่ี ๒๔ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

- - 

๑๐ ว่าท่ีร้อยตรี เชิดศักดิ์  จ าปาเทศ   
 

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกรณี
การปรับปรุงพ้ืนท่ีตลาดริมน้ าบ้านแพ้ว 
ที่เกิดเหตุอัคคีภัย 

กระทรวงคมนาคม 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๕๙  
ลงวันท่ี ๒๔ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

- - 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๕๕  
ลงวันท่ี ๒๔ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

- - 

๑๑ ว่าท่ีร้อยตรี วงศ์สยาม  เพ็งพานิช
ภักดี   
 

ผู้ประกอบการโรงสีข้าวได้รับ 
ความเดือดร้อนจากโครงการ 
รับจ าน าข้าวจากองค์การคลังสินคา้ 
(อคส.) หรือองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 
(อ.ต.ก.) เช่าโกดังฝากข้าว 

เนื่องจากคณะกรรมาธิการการเกษตรและ
สหกรณ์ วุฒิสภา แจ้งว่าเรื่องดังกล่าว 
ยังมีข้อมูลและรายละเอียด 
อื่น ๆ ท่ีสามารถน ามาประกอบการพิจารณา 
ดังนั้น เพื่อความสมบรูณ์ของข้อมลู 
ประธานวุฒิสภาพิจารณาแล้วเห็นสมควร 
แจ้งสมาชิกวุฒิสภาผู้ขอปรึกษาหารือ ทราบ 
 

- - 

๑๖๖ 



๑๖๗ 

 

ล าดับ 
สมาชกิวุฒิสภา 

ผู้ขอปรึกษาหารือ 
เร่ือง 

การด าเนินการ 
(ส่งเร่ืองไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

ความคืบหน้า 
(หน่วยงานแจ้งผลการพิจารณา 
ลงวันที่/ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ) 

การติดตาม 
(เลขที่หนังสือ ลงวันที)่ 

๑๒ นายรณวริทธิ์  ปริยฉัตรตระกูล   
    

โครงการรักษาสถานภาพราคาข้าว  
ปี ๒๕๖๖   

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๕๖ 
ลงวันท่ี ๒๔ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

- - 

๑๓ นายบุญมี  สรุะโคตร   
 

ปัญหาการใช้น้ าเพื่ออุปโภค บริโภค 
และเกษตรกรรม ในจังหวัดศรีสะเกษ 
และจังหวัดใกล้เคียง 

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๕๖ 
ลงวันท่ี ๒๔ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

- - 

๑๔ นายอนุศักดิ์  คงมาลัย   
 

ปัญหาย้อนแย้งในการสื่อสารเพื่อจัดการ
น้ าของประเทศไทย 

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๕๖ 
ลงวันท่ี ๒๔ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

- - 

๑๕ นายเฉลมิชัย  เฟื่องคอน   
 

การแก้ไขปัญหามลพิษน้ าเสยีในพ้ืนท่ี
โรงงานอุตสาหกรรม อ าเภอบ้านคา่ย 
จังหวัดระยอง 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๖๒ 
ลงวันท่ี ๒๔ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

- - 

๑๖ พลเอก เลิศรัตน์  รตันวานิช   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง 
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รบัโอน
ภารกิจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล (รพ.สต.) 

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๕๖ 
ลงวันท่ี ๒๔ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

- - 

กระทรวงมหาดไทย 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๖๓  
ลงวันท่ี ๒๔ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

- - 

๑๗ นายมณเฑียร  บุญตัน  
 

ยืนยันค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๕๘/๒๕๕๙ และที่ ๔๕/
๒๕๖๐ ว่าด้วยการรักษาพยาบาลของ
คนพิการ 

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๕๖ 
ลงวันท่ี ๒๔ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

- - 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ์
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๖๑  
ลงวันท่ี ๒๔ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

- - 

๑๖๗ 



๑๖๘ 

 

ล าดับ 
สมาชกิวุฒิสภา 

ผู้ขอปรึกษาหารือ 
เร่ือง 

การด าเนินการ 
(ส่งเร่ืองไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

ความคืบหน้า 
(หน่วยงานแจ้งผลการพิจารณา 
ลงวันที่/ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ) 

การติดตาม 
(เลขที่หนังสือ ลงวันที)่ 

กระทรวงสาธารณสุข 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๖๔  
ลงวันท่ี ๒๔ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

- 
 

- 
 

กระทรวงแรงงาน 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๖๕  
ลงวันท่ี ๒๔ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

- - 

๑๘ นายสมชาย  ชาญณรงค์กลุ   
 

การปกป้องคุ้มครองพันธุ์พืชไทย  
(กรณีพันธุ์พืชสงวน) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๕๕  
ลงวันท่ี ๒๔ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

- - 

๑๙ นายจัตุรงค์  เสริมสุข   สิทธิของผู้ถือบัตรทอง (สปสช.)  
ซึ่งประสบปญัหาเรื่องการส่งตัวผู้ปว่ย 
และปัญหาที่เกิดกับโรงพยาบาล 

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๕๖ 
ลงวันท่ี ๒๔ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

- - 

กระทรวงสาธารณสุข 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๖๔  
ลงวันท่ี ๒๔ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

- - 

๒๐ นายณรงค์  รตันานุกูล   
 

ปัญหาการน ากญัชาและกัญชง 
ไปใช้ในทางที่ผิด 

กระทรวงสาธารณสุข 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๖๔  
ลงวันท่ี ๒๔ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

- - 

๑๖๘ 



๑๖๙ 

 

การด าเนินงานตามขอ้ปรกึษาหารือของสมาชกิวุฒสิภา 
การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ 
 
๑. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นางฉวีรัตน์  เกษตรสุนทร   
  ชื่อเรื่อง   : ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล 
 ประเด็นข้อหารือ : (๑) ขอให้ส่งเสริมและปลูกฝังคนในชาติให้ธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ 

ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของประเทศไทย  
      (๒) ขอให้สานต่อและขยายผลแนวคิดเครดิตสังคม (Social Credit)  

เพ่ือสร้างแรงจูงใจทางสังคม ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอให้ปลูกฝังเด็กไทยให้เป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม มีวินัย 
ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยอย่างเป็นรูปธรรม  

      (๓) ขอให้สนับสนุนชุมชนในกลุ่มอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม (Cultural 
Industries) เพ่ือสร้างรายได้และร่วมขับเคลื่อนซอฟต์ พาวเวอร์ (Soft Power) เพ่ือเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้แก่ภาพลักษณ์ของประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีความเจริญทา งด้าน
ศิลปวัฒนธรรมเป็นอันมาก จึงสามารถด าเนินการได้โดยขับเคลื่อนผ่านการจัดเทศกาล งานประเพณี 
อาหารไทย มรดกทางภูมิปัญญา รวมถึงแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ   

      (๔) ขอให้ส่งเสริมมาตรการดูแลศิลปินพ้ืนบ้าน รวมทั้งศิลปินที่ท างาน
ศิลปะทุกแขนง เพื่อให้ศิลปินของไทยมีพ้ืนที่ในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้อย่างเป็นระบบ 

      (๕) ขอให้ส่งเสริมและต่อยอดแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม
ที่มีความโดดเด่นในทุกจังหวัด ให้เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ เพ่ือสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศไทย 

  การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๕๖  
      ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖  
 ผลการพิจารณา : - 
  การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๘๑ 
       ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖       
 การติดตาม  : - 
 
๒. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายอ าพล  จินดาวัฒนะ    
  ชื่อเรื่อง   : อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่ ๔  

    ของประเทศไทย 
 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากคณะกรรมการมรดกโลก ในการประชุม ครั้งที่ ๔๕ เมื่อวันที่ 

๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ที่ประชุมได้มีมติรับรองให้ 
เมืองโบราณศรีเทพ หรืออุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ซึ่งตั้งอยู่ที่ต าบลศรีเทพ อ าเภอศรีเทพ  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประเทศไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม ถือเป็น  
แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหง่ที่ ๔ ของประเทศไทย โดยเมืองโบราณศรีเทพเปน็แหล่งอารยธรรม
เก่าแก่ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมทวาราวดี รวมระยะเวลาที่มีความเจริญรุ่งเรืองถึงกว่า 



๑๗๐ 

 

๘๐๐ ปี ก่อนที่จะถูกทิ้งร้างไปด้วยสาเหตุโรคระบาดร้ายแรงหรือปัญหาภัยแล้ง ในราวปลาย 
พุทธศตวรรษที่ ๑๘ ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๙ อันเป็นช่วงก่อนที่วัฒนธรรมสุโขทัยและอยุธยา 
จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาแทนที่ นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง จึงขอแสดงความยินดีกับเมืองโบราณ
ศรีเทพ หรืออุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม  
แห่งที่ ๔ ของประเทศไทย  

      ความส าเร็จดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจากการท างานของรัฐบาล 
ชุดที่ผ่านมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งข้าราชการและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจ านวนมาก 
ที่ได้ด าเนินการศึกษาและจัดท าโครงการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา  
หลายปี จนกระทั่งประสบความส าเร็จในรัฐบาลชุดปัจจุบันที่เพ่ิงเข้ารับหน้าที่ ซึ่งรัฐบาลยังมีหน้าที่ 
ในการสานต่อความส าเร็จดังกล่าว โดยการจัดท าแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาอุทยาน
ประวัติศาสตร์ศรีเทพ เพ่ือรองรับการอนุรักษ์และพัฒนา มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ประชาชนทุกภาคส่วน ดังนั้น ขอให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการอนุรักษ์และพัฒนา
เมืองโบราณศรีเทพ แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่ ๔ ของประเทศไทย ให้เกิดคุณค่าและมูลค่า
ต่อทั้งประเทศไทยและโลก รวมทั้งรายงานต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง 

  การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๕๗ 
       ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
  ผลการพิจารณา : - 
  การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๘๒ 
       ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖       
 การติดตาม  : - 
 
๓. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายกษิดิศ  อาชวคุณ   
  ชื่อเรื่อง   : ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้บริการของบริษัทขนส่งเอกชน 

    ที่ให้บริการจัดส่งพัสดุด่วน 
 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากในปัจจุบัน ประชาชนจ านวนมากมีความจ าเป็นต้องใช้

บริการของบริษัทขนส่งเอกชนที่ให้บริการจัดส่งพัสดุด่วน แต่กลับได้รับความเดือดร้อนจากการ
ให้บริการที่ไม่มีมาตรฐาน อาทิ ความเสียหายจากการขนส่งของล่าช้าเกินสมควร การสูญหาย  
โดยมีประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจ านวนมาก การเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทขนส่งเอกชน
เป็นไปได้ยาก เนื่องจากบริษัทขนส่งเอกชนบางแห่งขาดความรับผิดชอบ ดังเช่นกรณีเกษตรกร  
รายหนึ่งได้ใช้บริการของบริษัทขนส่งเอกชนให้จัดส่งสินค้าเกษตร ซึ่งปกติจะใช้เวลาขนส่งเพียง ๓ วนั  
แต่บริษัทขนส่งเอกชนกลับใช้เวลาขนส่งนานถึง ๖ วัน เป็นเหตุให้สินค้าเกษตรได้รับความเสียหาย 
เป็นจ านวนมาก โดยบริษัทขนส่งเอกชนดังกล่าวยินยอมชดใช้ค่าเสียหายเพียง ๒,๐๐๐ บาทเท่านั้น 
หากเกษตรกรผู้ส่งของจะเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจ านวนเงินสูงกว่าหรือเท่ากับความเสียหาย  
ตามความเป็นจริงที่ได้รับ จะต้องไปฟ้องร้องด าเนินคดีต่อศาลด้วยตนเอง ซึ่งเห็นได้ว่าเป็นปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนที่ควรได้รับการดูแลจากหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงขอให้ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) พิจารณา 



๑๗๑ 

 

  การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๕๖  
      ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖  
  ผลการพิจารณา : - 
  การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๘๓ 
       ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖       
 การติดตาม  : - 
 
๔. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ   
  ชื่อเรื่อง   : การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องในปัจจุบันมีการใช้วิธีการทางเทคโนโลยีหลอกลวงประชาชน

ผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ จนท าให้ประชาชนต้องสูญเสียทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก ประกอบกับ
ค าให้สัมภาษณ์ของรองเลขาธิการส านักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค ระบุว่าในปี ๒๕๖๖ มีประชาชน
ได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี คิดเป็นจ านวนเงินกว่า ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท  
โดยมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๑ ที่บัญญัติว่า “รัฐต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพ
ในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการรู้ข้อมูลที่เป็นจริง  
ด้านความปลอดภัย ด้านความเป็นธรรมในการท าสัญญา หรือด้านอื่นใดอันเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริโภค” แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ก าหนดให้รัฐมีหน้าที่วางมาตรการหรือกลไก 
ที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคในด้านต่าง ๆ โดยรัฐบาลได้ตรา  
พระราชก าหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖ และ
นายกรัฐมนตรีได้อาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชก าหนดมาตรการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีฯ แต่งตั้ง “คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
ทางเทคโนโลยี” โดยก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน
กรรมการ ดังนั้น จึงขอให้นายกรัฐมนตรี พิจารณาสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
พิจารณาจัดตั้ง “ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี” เพ่ือบูรณาการ 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน โดยให้มีอ านาจและหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

      (๑) ศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่อาชญากรน ามาใช้ในการ
หลอกลวงประชาชน และก าหนดมาตรการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไว้เป็นการล่วงหน้า  
ซึ่งเป็นการท างานเชิงรุก (Proactive) เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนได้รับความเสียหายจากอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี 

      (๒) ประสานกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสถาบันการเงิน
ต่าง ๆ เพ่ือก าหนดมาตรการควบคุมความเสียหายจากการกระท าของมิจฉาชีพดังกล่าวให้ลดน้อย
ที่สุดเท่าที่จะท าได้ วางมาตรการป้องกันการเคลื่อนย้ายเงินออกนอกประเทศ รวมถึงป้องกัน 
มิให้มีการโอนเงินไปยังระบบที่รัฐไม่สามารถจะตรวจสอบและติดตามได้ เพ่ือที่รัฐจะสามารถติดตาม
เงินที่ได้จากการหลอกลวงไปกลับคืนมาสู่ประชาชน 



๑๗๒ 

 

      (๓) ด าเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเสียหายให้สามารถ
ติดตามเงินคืนได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งมาตรการเยียวยาตามควรแก่กรณี 

      (๔) ก าหนดมาตรการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐให้การสนับสนุนหรือ
ร่วมมือกับมิจฉาชีพในการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยี หากพบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดกระท าการ
ดังกล่าว หัวหน้าส่วนราชการต้องด าเนินการทางกฎหมายอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด รวมทั้งต้อง
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปทราบทันที 

  การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๕๖  
      ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖  
  ผลการพิจารณา : - 
  การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๘๔ 
       ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖       
 การติดตาม  : - 
 
๕. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : พลโท จเรศักณิ์  อานุภาพ     
  ชื่อเรื่อง   : ขอให้แก้ไขปัญหาช้างป่าภูหลวงบุกรุกพื้นที่อ าเภอภูเรือ  
      และอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
 ประเด็นข้อหารือ : ปัญหาช้างป่าบุกรุกพ้ืนที่ของชาวบ้านที่อยู่ติดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

ภูหลวง อ าเภอภูเรือ และอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีสาเหตุมาจากประชากรช้างปา่เพิ่มมากขึน้กวา่ 
๑๘๐ ตัว ซึ่งอาหารในเขตรักษาพันธุ์สัตวป์่าภูหลวงมีไม่เพียงพอ อีกทั้งมีสถานการณ์ภัยแล้ง ประกอบ
กับมีการบุกรุกพื้นที่ชายป่าเพื่อท าเกษตรกรรมของประชาชน โดยมีการปลูกอ้อย มันส าปะหลัง และ
ข้าวโพด ซึ่งล้วนแต่เป็นอาหารของช้างทั้งสิ้น จึงท าให้ช้างป่าออกมาจากพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
และได้ท าลายพืชผลทางการเกษตรและท าร้ายชาวบ้าน จนเกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ซึ่งทางภาครัฐได้พยายามแก้ไขปัญหาโดยการเฝ้าระวังผลักดันช้างป่ากลับเข้าพ้ืนที่ 
จนกระทั่งเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงถูกช้างป่าเหยียบจนเสียชีวิต อย่างไรก็ตาม 
หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ท าให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจึงหาทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาช้างป่าบุกรุกด้วยตัวเอง ด้วยการวางกับดัก การใช้ประทัด จนช้างป่าเกิดการ
บาดเจ็บและพิการ อันเป็นการสร้างความดุร้ายให้ช้างป่ามากยิ่งขึ้น และได้ท าการบุกเข้าในพ้ืนที่  
บ้านน้ าพุ ต าบลด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย และท าร้ายชาวบ้านเสียชีวิตอีกครั้ง 

      จากปัญหาดังกล่าว จ าเป็นที่ต้องอาศัยความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
จากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยการสนับสนุนให้ประชาชนจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครในพ้ืนที่ 
เพ่ือเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่า มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
อย่างใกล้ชิด ให้มีการแจ้งเตือนประชาชนอย่างทันท่วงที สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน
เกี่ยวกับพฤติกรรมของช้างป่า รวมทั้งการสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่และประชาชนในเครือข่ายให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ส่วนการแก้ไขปัญหา 
ระยะยาว ควรมีการสร้างแหล่งอาหารของช้างป่าให้เพียงพอ การปรับเปลี่ยนการท าเกษตรกรรมในพ้ืนที่
ของชาวบ้าน ตลอดจนหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง 
การรักษาสถานะของช้างป่าในพ้ืนที่ ทั้งนี้  จ าเป็นต้องมีการทบทวนแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับ 
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เรื่องดังกล่าว คือ พระราชบัญญัติรักษาช้างป่า พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งสุดท้าย
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น ในมาตรา ๕  
ที่ก าหนดให้การดูแลช้างป่าเป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย แต่ปัจจุบันเป็นหน้าที่ของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นต้น จึงขอเสนอให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ด าเนินการดังนี้ ๑) สร้างแหล่งอาหารให้ช้างป่าอย่างเพียงพอ ๒) สร้างแนวป้องกันคูดิน ร่องน้ า และ
รั้วไผ่หนาม ๓) สร้างหอแจ้งเตือนเครือข่ายเฝ้าระวัง ๔) สนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและ
ช่วยเหลือรวมทั้งสนับสนุนเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ๕) สนับสนุนให้มีกองทุน
ช่วยเหลือและทดแทนในกรณีการเสียชีวิตหรือการสูญเสียพืชผลทางการเกษตร 

  การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๕๘ 
       ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
  ผลการพิจารณา : - 
  การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๘๙ 
       ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖       
 การติดตาม  : - 
 
๖. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ   
  ชื่อเรื่อง   : ทบทวนความเป็นไปได้โครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอันดามัน 

    และอ่าวไทย (Land Bridge) 
 ประเด็นข้อหารือ : โครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย (Land 

Bridge) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านในการขนส่งสินค้า เพ่ิมความสะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งสินค้าทางน้ า และลดระยะเวลาการเดินเรือขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบมะละกาไปยังท่าเรอื
ปีนังและท่าเรือสิงคโปร์ โดยในปัจจุบันกระทรวงคมนาคมได้อยู่ระหว่างการศึกษาการประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการขนาดใหญ่  
มีมูลค่าสูงถึงหนึ่งล้านล้านบาท แต่จากผลการศึกษายังมีข้อสังเกตเกี่ยวกับความคุ้มค่าและ 
ความเป็นไปได้ของโครงการ โดยเบื้องต้นมีการคาดการณ์ว่าเมื่อโครงการประสบผลส าเร็จ จะมี
ปริมาณการขนถ่ายสินค้าบริเวณท่าเรือที่จังหวัดระนองและจังหวัดชุมพรประมาณ ๒๐ ล้านทีอียูต่อปี 
(Twenty Foot Equivalent Unit : TEU) สามารถลดค่าขนส่งสินค้าทางเรือได้จ านวนมาก และ 
ลดระยะเวลาการเดินเรือที่ไม่ต้องผ่านช่องแคบมะละกาได้ ๒ วัน ทั้งนี้ ปริมาณการขนถ่ายสินค้า 
ผ่านแลนด์บริดจ์ระนอง - ชุมพรที่คาดว่าจะมีปริมาณ ๒๐ ล้านทีอียูนั้น ถือว่าเป็นปริมาณการขนถ่าย
สินค้าจ านวนมาก หากเทียบกับท่าเรือที่มีอยู่เดิม เช่น ท่าเรือแหลมฉบัง มีปริมาณ ๑๐ ล้านทีอียู 
ท่าเรือคลองเตย มีปริมาณ ๑ ล้านทีอียู ท่าเรือสงขลา มีปริมาณ ๔ แสนทีอียู หรือท่าเรือระนอง 
มีปริมาณ ๔ พันทีอียูต่อปี  

      ดังนั้น จึงขอให้กระทรวงคมนาคมได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ 
ของโครงการอย่างละเอียดถี่ถ้วน รวมทั้งศึกษาจุดแข็งของโครงการที่จะสามารถท าให้ดึงดูดเรือขนส่ง
สินค้าทั่วโลกเข้ามาใช้เส้นทาง ตลอดจนความคุ้มค่าและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้ นจากการก่อสร้าง
โครงการ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนต่อภาคเอกชนที่จะมาร่วมลงทุน โดยเป็นการร่วมลงทุนระหว่าง
ภาครัฐกับเอกชนในสัดส่วน ๗๐:๓๐ เนื่องจากพบว่าโครงการดังกล่าวยังขาดความชัดเจน มีการ
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ท างานซ้ าซ้อน (Double Handling) มีค่าใช้จ่ายสูง และใช้ระยะเวลานาน เพราะถึงแม้ระยะเวลา
เดินเรือจะสั้นกว่า แต่ต้องเสียเวลาในการถ่ายสินค้าจากเรือมายังรถ และถ่ายสินค้าจากรถมายังรถไฟ 
และอีกหลายทอด โดยในอดีตเคยมีโครงการเชื่อมฝั่งทะเลอันดามันกับอ่าวไทยหลายโครงการ เช่น 
โครงการกระบี่ - ขนอม  โครงการปากบารา - สงขลา โครงการทวาย - แหลมฉบัง ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวที่ผ่านมาล้วนแต่ไม่ประสบความส าเร็จ ดังนั้น จะสามารถเชื่อมั่นได้อย่างไรว่าโครงการ  
แลนด์บริดจ์จะประสบความส าเร็จหากไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้อย่างแท้จริงและไม่อยากให้เกิด
เป็นบทเรียนซ้ ารอยโครงการที่ล้มเหลวในอดีตผ่านมา และการที่โครงการดังกล่าวจ าเป็นต้องพ่ึงเอกชน
ในการร่วมลงทุน หากโครงการไม่มีความชัดเจนหรือไม่มีความเป็นไปได ้อาจส่งผลให้การลงทุนเป็นการ
สูญเปล่าได้ 

  การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๕๙ 
       ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
  ผลการพิจารณา : - 
  การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๙๐ 
       ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖       
 การติดตาม  : - 
 
๗. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์   
  ชื่อเรื่อง   : การแก้ปัญหาขยะในกรุงเทพมหานคร 
 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากสถานการณ์การทิ้งขยะในกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็น

สภาพขยะที่ลอยอยู่ในคลองต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร กองขยะริมทางรถไฟที่เกิดจากการรื้อถอน
บ้านเรือน อาจท าให้เกิดทัศนียภาพหรือภาพลักษณ์ไม่ดีต่อประเทศ ในปี ๒๕๖๕ กรุงเทพมหานคร 
มีปริมาณขยะ จ านวน ๘,๙๗๙ ตัน/วัน ๓.๒๗ ล้านตัน/ปี มีวิธีการก าจัดขยะ ๔ วิธี ดังนี้ ๑) วิธีฝังกลบ 
๒) หมักท าปุ๋ย ๓) เทคโนโลยีผสมผสาน และ ๔) เตาเผาขยะ ส่วนใหญ่ใช้วิธีการฝังกลบ แต่ปัจจุบัน 
วิธีฝังกลบจะด าเนินการได้ยาก เนื่องจากไม่มีสถานที่ จึงได้มีการวางแผนว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
การก าจัดขยะโดยการฝังกลบ ให้ลดลงเหลือ ร้อยละ ๒๙ และให้เพ่ิมการก าจัดขยะโดยวิธีหมักท าปุ๋ย
เป็นร้อยละ ๓๕ วิธีเทคโนโลยีผสมผสานเป็นร้อยละ ๑๑ และวิธีเตาเผาขยะเป็นร้อยละ ๒๕  
ให้มากขึ้น  

      ในกรณีแนวคิด 3Rs รักษ์โลก โดยส านักงานสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย ๑) เรื่อง Recycle น ากลับมาใช้ใหม่ ๒) เรื่อง Reuse ใช้แล้วใช้ซ้ า และ ๓) เรื่อง 
Reduce ลดการใช้ ซึ่งถือเป็นแนวคิดที่ดีในการแก้ไขปัญหาขยะ แต่แนวคิดดังกล่าวยังไม่ได้รับการ
สนับสนุนหรือตอบรับจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเท่าที่ควร ดังนั้น จึงขอให้กรุงเทพมหานคร  
ใช้หลักแนวคิด 3Rs รักษ์โลก มาปรับใช้และรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะ ซึ่งแนวคิด 3Rs รักษ์โลก  
จะท าให้กลไกการคัดแยกขยะและการแก้ไขปัญหาขยะในกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๖๓ 
       ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
  ผลการพิจารณา : - 
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  การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๙๑ 
       ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖       
 การติดตาม  : - 
 
๘. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายออน  กาจกระโทก   
  ชื่อเรื่อง   : โรงเรียนประสบภัยพิบัติน้ าป่าไหลหลากโคลนถล่มได้รับความเสียหาย 
 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ นายสุรสิทธิ์  

ตรีทอง สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้น าคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา น าโดย  
นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา และคณะ ได้เดินทางลงพ้ืนที่ไปยัง
โรงเรียนบ้านห้วยผา ต าบลห้วยผา อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัยน้ าป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๒๓.๓๐ 
นาฬิกา ท าให้อาคารเรียน รั้วโรงเรียน โรงอาหาร ห้องน้ า และสนามเด็กเล่นได้รับความเสียหาย  
จากผลกระทบจากอุทกภัยดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอ าเภอ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบล และประชาชนได้ร่วมกันท าความสะอาด ปรับปรุง และ
ซ่อมแซม ในส่วนที่สามารถด าเนินการเองได้ ซึ่งขณะนี้ผู้บริหารโรงเรียนได้น าเสนอของบประมาณ
ผ่านส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ได้เสนอไปยังส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรียบร้อยแลว้ 
ดังนั้น จึงขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาเร่งรัดจัดสรรงบประมาณซ่อมแซม
ปรับปรุงหรือสร้างอาคารเรียนให้แก่นักเรียน โดยมีมูลค่าความเสียหาย ประมาณ ๙ ล้านบาท ทั้งนี้ 
เพื่อให้นักเรียนได้มีสถานที่เรียนและท ากิจกรรมต่อไป 

  การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๖๐ 
       ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
  ผลการพิจารณา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ 

ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๑๐๐.๒/๓๑๕๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารอื
ดังกล่าว ว่ากระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอเรียนว่า 
ในขณะนี้ยังไม่มีแหล่งเงินงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส าหรับใช้เป็น  
ค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ช ารุดทรุดโทรมและ
ประสบอุบัติภัยให้กับโรงเรียนในสังกัดที่มีความจ าเป็นและขาดแคลน ดังนั้น จึงไม่สามารถจัดสรร
งบประมาณให้แก่โรงเรียนในขณะนี้ได้  

      อย่างไรก็ตาม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ แจ้งแนวทางขอรับการสนับสนุน 
งบประมาณให้กับโรงเรียนในสังกัด โดยให้ด าเนินการตามแนวทางคู่มือการจัดตั้งงบประมาณ  
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง และให้พิจารณาจัดตั้งค าขอไว้ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
ภายในกรอบวงเงินที่ก าหนดด้วยแล้ว 

  การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๙๓ 
       ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖  
      ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๑๖ 



๑๗๖ 

 

       ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖      
 การติดตาม  : - 
 
๙. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นางสุนี  จึงวิโรจน์   
  ชื่อเรื่อง   : การพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากปัจจุบันพบเด็กเกิดปัญหาในหลายด้าน เนื่องจากการเลี้ยงดู

ที่บกพร่อง เช่น การเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ฝึกระเบียบวินัย และครอบครัวเลี้ยงดูแบบเข็มงวดมากเกินไป 
พ่อแม่หย่าร้างท าให้เด็กขาดความอบอุ่น เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กถูกท าร้ายร่างกาย และบางกรณีพ่อแม่  
มีฐานะยากจนท าให้เด็กขาดสารอาหาร ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบท าให้เด็กมีลักษณะนิสัย  
เอาแต่ใจตนเอง ไม่รับความคิดเห็นของผู้อื่น มีความก้าวร้าว เด็กบางคนเป็นโรคซึมเศร้า และมีอัตรา
การฆ่าตัวตายเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังพบปัญหาเด็กติดเกม ติดการพนันออนไลน์ ติดโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) และติดยาเสพติด หรือเป็นอาชญากร ซึ่งเด็กรุ่นใหม่จะมีความชื่นชอบวัฒนธรรม
ต่างชาติ โดยลืมวัฒนธรรม รากเง้า และความเป็นชาติของตนเอง ไม่มีความรักชาติ แม้กระทั่งรังเกียจ
วัฒนธรรมของตนเอง ซึ่งในหลายประเทศประสบปัญหาเด็กรุ่นใหม่ในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้   
หลายประเทศพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยประเทศจีนได้ผลักดันให้มีกฎหมายส่งเสริม 
จิตวิญญาณความรักชาติ เน้นปลูกจิตส านึกโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม  
มีความกตัญญู เพ่ือจะสร้างเด็กที่มีคุณภาพ และมีความรักชาติของตนเอง จึงขอปรึกษาหารือไปยัง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดังนี้     

      (๑) ขอให้สนับสนุนสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง สนับสนุนเด็ก 
ให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจอย่างจริงจัง  

      (๒) ปลูกฝังให้เด็กมีความรักชาติ ครอบครัว และมีความกตัญญู  
      (๓) มุ่งเน้นอบรมคุณธรรม จริยธรรมที่ถูกต้องให้แก่เด็ก  
      (๔) ส่งเสริมให้เด็กมีทัศนคติที่ดี มีความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ และ

ความคิด โดยบรรจุหลักสูตรการท าสมาธิในโรงเรียนอย่างจริงจัง  
      (๕) มีมาตรการป้องกันการเล่นการพนันออนไลน์ การป้องกันข้อมูลเท็จ

จากโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่ท าให้เด็กไม่รักสถาบันชาติ และสถาบันครอบครัว  
      (๖) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง เพ่ืออนาคตที่ดีและ

ความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน 
  การส่งเรื่อง  : ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
         หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๖๐ 
           ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
      ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
         หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๖๑ 
           ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
  ผลการพิจารณา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ 

ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๑๐๐.๒/๓๑๕๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารอื
ดังกล่าว ว่าข้อหารือดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง  
ของมนุษย์ 



๑๗๗ 

 

  การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๙๔ 
       ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖  
      ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๘๒ 
       ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖      
 การติดตาม  : - 
 

๑๐. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์  จ าปาเทศ   
  ชื่อเรื่อง   : การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกรณีการปรับปรุงพ้ืนที่ตลาดริมน้ า 

    บ้านแพ้วที่เกิดเหตุอัคคีภัย 
 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการ

เสนอโครงการปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณตลาดริมน้ าบ้านแพ้วที่เกิดเหตุอัคคีภัย อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัด
สมุทรสาคร ซึ่งเป็นตลาดค้าขายที่เก่าแก่คู่วิถีชีวิตของชาวอ าเภอบ้านแพ้วมากว่า ๑๐๐ ปี จนกระทั่ง
เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้เกิดเหตุอัคคีภัยขึ้น ท าให้บ้านเรือนและร้านค้าได้รับความเสียหาย 
จ านวน ๒๔ ครัวเรือน ภายหลังได้ทราบว่าบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและไม่ได้รับความเสียหาย
จากอัคคีภัยในครั้งนี้ ได้มีการก่อสร้างรุกล้ าเข้าไปในที่ดินของรัฐซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ  
กรมเจ้าท่าและกรมชลประทาน ทั้งนี้ เทศบาลต าบลบ้านแพ้วได้ร่วมกับอ าเภอบ้านแพ้วด าเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้  

      (๑) ขอให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขาบ้านแพ้ว ท าการรังวัด 
เพื่อตรวจสอบแนวเขตซึ่งได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  

      (๒) ขอให้ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ออกแบบ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ าเพ่ือที่จะใช้สัญจรไปมาของพ่ีน้องประชาชนได้ด้วย ซึ่งส านักงาน  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาครได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  

      (๓) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจากองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้บรรจุแผนและจัดเตรียม
งบประมาณไว้รองรับแล้ว จ านวนกว่า ๑๘ ล้านบาท  

      ทั้งนี้ ปรากฏว่าโครงการดังกล่าวยังไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ 
เนื่องจากยังมีสิ่งก่อสร้างที่กีดขวางแนวเขตก่อสร้าง ซึ่งระยะเวลาผ่านมากว่า ๒ ปี ราษฎรที่ประสบ
อัคคีภัยบางส่วนยังไม่มีที่อยู่อาศัย และบางส่วนไม่มีที่ดินท ากิน ดังนั้น จึงขอให้กรมเจ้าท่า กระทรวง
คมนาคม และกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ล่วงล้ าแนวเขตดังกล่าวเพ่ือให้โครงการนี้สามารถด าเนินการก่อสร้างต่อไปได้ เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย และคืนตลาดน้ าบ้านแพ้วกลับมาเหมือนเดิม 

  การส่งเรื่อง  : ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
         หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๕๕ 
           ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
      ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
         หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๕๙ 
           ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
  ผลการพิจารณา : - 



๑๗๘ 

 

  การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๙๕ 
       ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖       
 การติดตาม  : - 
 

๑๑. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม  เพ็งพานิชภักดี   
  ชื่อเรื่อง   : ผู้ประกอบการโรงสีข้าวได้รับความเดือดร้อนจากโครงการรับจ าน าข้าว 

    จากองค์การคลังสินค้า (อคส.) หรือองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร (อ.ต.ก.)  
    เช่าโกดังฝากข้าว 

 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากการเดินทางลงพ้ืนที่พบผู้ประกอบการโรงสีข้าวในจังหวัด
ก าแพงเพชร ได้รับทราบข้อมลูว่า ข้าวตามโครงการรบัจ าน าขา้วบางส่วนยังไม่เน่าเสีย แต่ถุงบรรจขุา้ว
มีสภาพเก่าช ารุด เนื่องจากมีการฝากข้าวไว้เป็นเวลากว่า ๘ ปี ซึ่งองค์การคลังสินค้า (อคส.) ได้มีการ
ประมูลขายข้าวไปแล้ว แต่น าข้าวออกไปไม่หมด ส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ภายใน
คลังสินค้า และได้รับความเสียหายต้องขาดประโยชน์จากการไม่ได้ใช้สอยบริเวณพ้ืนที่ตามสัญญาเช่า
คลังสินค้า นอกจากนี้ พบปัญหาข้าวที่เกิดไฟไหม้ซึ่งบริษัทประกันภัยได้ท าการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ให้แก่ อคส. ไปแล้วเป็นเงินจ านวนประมาณ ๑๐ ล้านบาท แต่ อคส. ไม่ได้น าข้าวออกจากโกดัง 
แต่อย่างใด ซึ่งผู้ประกอบการโรงสีที่ เข้าร่วมโครงการรับจ าน าข้าวจ านวนกว่า ๑ ,๐๐๐ ราย  
ถูกฟ้องร้องด าเนินคดีเรียกค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย ส่งผลให้ผู้ประกอบการโรงสีข้าวดังกล่าว  
ขาดสภาพคล่องทางการเงินไม่สามารถรับซื้อข้าวจากชาวนาได้ ดังนั้น ขอให้นายกรัฐมนตรีเร่งรัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้น าข้าวออกจากโกดังรับจ าน าข้าวโดยเร็ว เนื่องจากหากปล่อยไว้นานจะท าให้
ข้าวในคลังสินค้าเกิดการเน่าเสีย และเร่งรัดในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการ
โรงสีข้าว     

  การส่งเรื่อง  : - 
      เนื่องจากคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์  วุฒิสภา แจ้งว่า 

    ยังมีข้อมูลและรายละเอียดอื่น ๆ ที่สามารถน ามาประกอบการพิจารณา  
    ดังนั้น เพ่ือความสมบูรณ์ของข้อมูล ประธานวุฒิสภาพิจารณาแล้ว 
    เห็นสมควรแจ้งสมาชิกวุฒิสภาผู้ขอปรึกษาหารือ ทราบ 

  ผลการพิจารณา : - 
  การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๙๖ 
       ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖       
 การติดตาม  : - 
 

๑๒. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายรณวริทธิ์  ปริยฉัตรตระกูล   
  ชื่อเรื่อง   : โครงการรักษาสถานภาพราคาข้าว ปี ๒๕๖๖   
 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากโครงการรักษาสถานภาพราคาข้าว ปี ๒๕๖๖ มีจ านวน ๔ 

โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการสินเชื่อชะลอข้าวเปลือกนาปี (ชาวนา) ปี ๖๖/๖๗ ซึ่งจะมีผลผลิตออกมา
มากในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยให้เกษตรกรกู้ยืมเงินแบบไม่มีดอกเบี้ย และค่าเก็บรักษาข้าว
ให้ชาวนาตันละ ๑,๕๐๐ บาท (๒) โครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมข้าว และสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบัน
เกษตรกร โดยปล่อยเงินกู้ให้กับสหกรณ์การเกษตรไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท กลุ่มเกษตรกรกู้ได้ไม่เกิน 



๑๗๙ 

 

๒๐ ล้านบาท และวิสาหกิจชุมชน ๕ ล้านบาท ซึ่งคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑ (๓) โครงการชดเชยดอกเบี้ย
ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ ๓ เป็นระยะเวลา  
๒ – ๖ เดือน และ (๔) โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าว โดยสนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวในอัตราไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท  
ไม่เกินรายละ ๒๐ ไร่/ครัวเรือน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๔.๖ ล้านครัวเรือน  
แต่อย่างไรกต็าม ในปีนี้ไม่มีโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกขา้ว (ส่วนต่าง) จึงมีความจ าเป็นอย่างยิง่
ที่รัฐบาลจะต้องหามาตรการอื่นมาช่วยเหลือเกษตรกร ดังนั้น จึงขอหารือไปยังนายกรัฐมนตรี ดังนี้   

      (๑) เมื่อไม่มีโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว (ส่วนต่าง) แล้ว 
ควรเพ่ิมเงินสนับสนุนให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวจากไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท เพ่ิมขึ้นเป็นไร่ละ 
๒,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ไร่/ครัวเรือน  

      (๒) ขอให้ชดเชยส่วนต่างค่ากระแสไฟฟ้าในการสูบน้ าเพื่อการท านาข้าว
ในรอบปี ๖๕/๖๖ แก่เกษตรกรที่ท านาในเขตชลประทาน เนื่องจากในปีที่ผ่านมาค่ากระแสไฟฟ้า 
เพิ่มสูงขึ้นเกือบร้อยละ ๑๐๐   

      (๓) ในเขตพ้ืนที่น้ าท่วม ซึ่งเกษตรกรท านาครั้งที่สองเพ่ือชดเชยการท านา
ครั้งที่หนึ่งที่เสียหายไปจากการถูกน้ าท่วม ขอให้รัฐบาลสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกร 

  การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๕๖  
      ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖  
  ผลการพิจารณา : - 
  การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๙๗ 
       ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖       
 การติดตาม  : - 
 

๑๓. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายบุญมี  สุระโคตร   
  ชื่อเรื่อง   : ปัญหาการใช้น้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม ในจังหวัดศรีสะเกษ  

    และจังหวัดใกล้เคียง 
 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากในพ้ืนที่ต าบลดู่ อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ มีปัญหา

เรื่องแหล่งน้ าต้นทุนที่จะน ามาผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน จึงได้เจาะน้ าบาดาลมาใช้ในการผลิตน้ าประปา
หมู่บ้านแทน ซึ่งหากเจาะลึกลงไปประมาณ ๑๕ - ๑๖ เมตร จะได้น้ าบาดาลที่เป็นสนิม หากเจาะลึก
ลงไปประมาณ ๕๐ - ๗๐ เมตร จะได้น้ าบาดาลที่เป็นน้ าเค็ม ซึ่งไม่เหมาะต่อการใช้ ส าหรับ 
อุปโภคและบริโภค โดยปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ าสะอาดที่จะน ามาใช้ส าหรับการอุปโภคและ
บริโภคเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตและการท าการเกษตรของประชาชนในพ้ืนที่  
มาอย่างยาวนาน และพ้ืนที่อื่น ๆ ที่ใกล้เคียงจังหวัดศรีสะเกษก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน ทั้งนี้  
น้ าสะอาดที่เหมาะต่อการใช้อุปโภคและบริโภค ถือเป็นน้ าที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต
ของประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาประชาชนในพื้นที่ไม่เคยได้รับการแก้ไขปัญหาจากภาครัฐอย่างเป็น
รูปธรรม ดังนั้น จึงขอปรึกษาหารือไปยังนายกรัฐมนตรีขอให้พิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ า
ส าหรับอุปโภคและบริโภคให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลดู่ อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  
และในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยด่วน 



๑๘๐ 

 

  การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๕๖  
      ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖  
  ผลการพิจารณา : - 
  การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๙๘ 
       ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖       
 การติดตาม  : - 
 

๑๔. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายอนุศักดิ์  คงมาลัย   
   ชื่อเรื่อง   : ปัญหาย้อนแย้งในการสื่อสารเพื่อจัดการน้ าของประเทศไทย 
 ประเด็นข้อหารือ : โดยที่จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดอ่างทองมีพ้ืนที่ชลประทานเกือบ 

ร้อยละ ๑๐๐ ของพ้ืนที่ทั้งหมด ซึ่งขณะนี้ชาวนาได้เรง่ท านาเนือ่งจากขา้วราคาด ีแต่ปรากฏว่าในพ้ืนที่
ไม่มีน้ าส าหรับท านา ท าให้ชาวนาต้องเจาะน้ าบาดาลหรือหาน้ าจากแหล่งน้ าอื่น ๆ มาใช้ส าหรับ  
การท านา และกรมชลประทานได้แจ้งให้ชาวนาทราบว่า ควรลดการท านานอกฤดูกาล (นาปรัง) 
เพราะจะท าให้น้ าไม่เพียงพอส าหรับใช้ แต่อย่างไรก็ดี กลับพบว่าสถานการณ์น้ าใต้อ่างเก็บน้ า  
มีปริมาณมาก และจ าเป็นจะต้องปล่อยน้ าอย่างเร่งด่วนส่งผลให้ต้องเตรียมการรับมือกับสถานการณ์
น้ าท่วมฉับพลัน ดังนั้น จึงเกิดประเด็นข้อสงสัยว่าเหตุใด จึงมีการเตือนภัยน้ าท่วมในขณะที่ชาวนา 
ไม่มีน้ าส าหรับท านา อนึ่ง ปัจจุบันประเทศไทยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ าจ านวนมาก อาทิ 
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.) กองอ านวยการน้ าแห่งชาติ (กอนช.) ศูนย์เทคโนโลยีและ
การสื่อสาร กรมชลประทาน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน) (สสน.) รวมถึง
คณะกรรมการลุ่มน้ าต่าง ๆ ตลอดจนมีการจัดท าแผนทรัพยากรน้ าประจ าจังหวัด แต่กลับปรากฏว่า 
การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ าไปไม่ถึงประชาชน ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ ดังนัน้ 
จึงขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาก าหนดนโยบายเพ่ือให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง  
ของมนุษย์ มีการบูรณาการการท างานร่วมกันบริหารจัดการน้ าเชิงรุก รวมทั้งการประมวลข้อมูล
สารสนเทศของทรัพยากรน้ าทุกระดับ ตั้งแต่ระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ เพื่อน าไปสู่
การจัดการองค์ความรู้ และบูรณาการการปฏิบัติการจัดการน้ าให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริง 
รวมทั้งควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนทุกภาคส่วนของผู้ใช้น้ าเพ่ือการเกษตร ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากปริมาณน้ าที่มากเกินไปในบางพ้ืนที่ พร้อมกันนี้ การสื่อสารไม่ควรมีความย้อนแย้ง  
และควรเป็นการสื่อสารในเชิงนโยบาย การอ านวยการ การจัดการ การบริหาร การปฏิบัติการ และ
การจัดการตนเองของประชาชน เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการน้ าแบบบูรณาการต่อไป 

  การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๕๖  
      ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖  
  ผลการพิจารณา : - 
 
 



๑๘๑ 

 

  การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๙๙ 
       ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖       
 การติดตาม  : - 
 

๑๕. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายเฉลิมชัย  เฟ่ืองคอน   
   ชื่อเรื่อง   : การแก้ไขปัญหามลพิษน้ าเสียในพ้ืนที่โรงงานอุตสาหกรรม อ าเภอบ้านค่าย  

    จังหวัดระยอง 
 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป

ประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ร่วมกับคณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ได้ลงพ้ืนที่จังหวัดระยอง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ 
กันยายน ๒๕๖๖ ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง โดยนายภาราดร ชนะสุนทร ประธานเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้น าเสนอปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน
หนองพะวา ต าบลบางบุตร อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ว่าบริษัท วิน โพรเสส จ ากัด ตั้งอยู่ในพ้ืนที่
ต าบลบางบุตร อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ได้ยื่นค าขอใบอนุญาตจากอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ประกอบกิจการโรงงาน ประเภท ๑๐๕ คือ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่ใช่ของเสียอันตราย เมื่อวันที่ 
๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ แต่กรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่ออกใบอนุญาตให้ เนื่องจากถูกชาวบ้านในพ้ืนที่
คัดค้าน ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ชาวบ้านหนองพะวา ต าบลบางบุตร อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 
ได้ร้องเรียนต่อส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองขอให้ด าเนินการ กรณีบริษัท วิน โพรเสส จ ากัด 
ลักลอบฝังกากอันตราย ฝังกลบของเสียจากอุตสาหกรรมทั้งของแข็งและของเหลวลงใต้ดินจนเกิดการ
รั่วไหลออกมายังพ้ืนที่โดยรอบโรงงาน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบโรงงาน และส่งกลิ่นเหม็น
รบกวนชาวบ้านอย่างรุนแรง ต่อมาในปีเดียวกัน ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก 
ได้เข้ามาเก็บตัวอย่างน้ าในพ้ืนที่ พบสารอินทรีย์ระเหยสูงกว่ามาตรฐาน และพบการปนเปื้อนของ
ปโิตรเลียมไฮโดรคาร์บอน น้ ามัน และไขมัน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้มีค าสั่งให้บริษัทฯ ระงับ
การกระท า อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย และให้ด าเนินการขนย้ายของเสียและวัตถุอันตรายออกจาก
โรงงานโดยเร็วที่สุด 

       ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ บริษัทวิน โพรเสสฯ ได้พยายามขอ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม
จังหวัดระยอง ได้ออกใบอนุญาตให้แก่บริษัท วิน โพรเสสฯ จ านวน ๓ ฉบับ ดังนี้ 

       (๑) วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้รับใบอนุญาตจากอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ประกอบกิจการโรงงาน ประเภท ๖๐ (๑) คอื หล่อและหลอมโลหะ 

       (๒) วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้รับใบอนุญาตจากอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ประกอบกิจการโรงงาน ประเภท ๔๐ (๑) และ ๖๔ (๑๑) คือ อัดเศษกระดาษ เศษโลหะ และ
พลาสติก 

       (๓) วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประกอบกิจการโรงงาน ประเภท ๑๐๖ คือ คืนสภาพกรดหรือด่าง ท าเชื้อเพลิงผสม และล้างภาชนะ
บรรจุภัณฑ์ด้วยตัวท าลาย 

       วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ศาลจังหวัดระยอง นัดอ่านค าพิพากษาคดี
หมายเลขด าที่ สวพ ๑/๒๕๖๕ ที่ประชาชนบ้านหนองพะวา หมู่ที่ ๔ ต าบลบางบุตร อ าเภอบ้านค่าย 



๑๘๒ 

 

จังหวัดระยอง ยื่นฟ้องบริษัท วิน โพรเสส จ ากัด จ าเลยที่ ๑ และนางสาววิชชุดา ไกรพงษ์ กรรมการ
บริษัท จ าเลยที่ ๒ และนายโอภาส บุญจันทร์ อดีตกรรมการบริษัท จ าเลยที่ ๓ ในความผิดฐานละเมดิ
กฎหมายตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบญัญตัิ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีประชาชนผู้ฟ้องคดี ๑๕ ราย ผลการพิพากษาสรุปได้ว่า  
ศาลพิพากษาให้จ าเลยทั้งสามร่วมกันช าระค่าเสียหายแก่โจทย์ที่ยื่นฟ้องทั้ง ๑๕ ราย เป็นจ านวน 
๒๐,๘๒๓,๗๑๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี นับจากวันที่ฟ้องเป็นต้นไป พร้อมกับ 
ให้ทั้งสามฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบให้มีสภาพเป็นไปตามมาตรฐานของ 
กรมควบคุมมลพิษต่อไป ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดท าแผนการฟื้นฟูพ้ืนที่รอบนอกโรงงานแล้ว  

      อย่างไรก็ตาม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้จัดท าแผนการบ าบัดก าจัด
กากอุตสาหกรรมและของเสียเคมีวัตถุ รวมถึงฟ้ืนฟูแหล่งน้ าที่ถูกปนเปื้อนจากการประกอบกิจการ
โรงงานของบริษัท วิน โพรเสสฯ และบริษัท วิน โพรเสสฯ ในฐานะฝ่ายจ าเลย ตกลงท าสัญญาจ้าง
บริษัท เอส.เคมิคอล จ ากัด เป็นผู้รับบ าบัดก าจัด โดย บริษัท วิน โพรเสสฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดตามค าสั่งศาลจังหวัดระยอง โดยจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน นับถัดจากลงนาม
ในสัญญา ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยได้ยื่นสัญญาซึ่งลงนามกับบริษัท
รับบ าบัดก าจัดและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อศาลจังหวัดระยองเรียบร้อยแล้ว 

       สถานะปัจจุบัน บริษัท วิน โพรเสส จ ากัด ปิดกิจการไปแล้ว แต่สารเคมี
ยังขนย้ายไม่หมดตามค าสั่งศาลจังหวัดระยอง ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย เช่น ยางพารา
ยืนต้นตาย และน้ าเสียซึมลงบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ และไหลลงสระน้ าสาธารณะ (หนองพะวา) 
ประมาณ ๔ ไร่ ปัจจุบันน้ าเสียดังกล่าวยังไหลออกจากพ้ืนที่โรงงานอย่างต่อเนื่อง กระจายขยายวงกว้าง
แบบไร้ขอบเขต ไร้การควบคุม ดังนั้น จึงขอเรียกร้องให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งด าเนินการ  
ดังนี้ ๑) ขอให้เร่งน าสารเคมีภายในโรงงานออกไปจากพ้ืนที่โดยเร็ว เพราะเป็นจุดก าเนิดมลพิษ  
๒) ควบคุมสารเคมีที่หลุดออกมาภายนอกโรงงานไม่ให้ขยายวงกว้างมากกว่านี้ และเก็บน้ าไปก าจัด
โดยเร็วไม่ให้ตกค้าง ๓) ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติด้านชีวภาพให้กลับมาดังเดิม และ  
๔) เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ความเสียหายจากพืชผลทางการเกษตร  
การเสียโอกาสท ามาหากินในพ้ืนที่ตนเอง และด้านสุขภาพกายและจิตใจ  

  การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๖๒ 
       ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
  ผลการพิจารณา : - 
  การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๐๐ 
       ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖       
 การติดตาม  : - 
 
 
 
 
 
 



๑๘๓ 

 

๑๖. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช   
   ชื่อเรื่อง   : การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง  

    ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับโอนภารกิจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
    ต าบล (รพ.สต.) 

 ประเด็นข้อหารือ : ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ อนุมัติจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน ๔๙๗,๐๖๔,๘๘๓ บาท เพ่ือจัดสรรให้แก่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดที่รับโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน 
และสวัสดิการ (ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร และค่าใช้จ่ายอื่น) ของบุคลากรที่ถ่ายโอนที่รับการ
จัดสรรไม่เพียงพอ จ านวน ๔๘ จังหวัด ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 

      ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา  
ขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณ คณะรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย แทนองค์ การบริหาร 
ส่วนจังหวัดทั้ง ๔๘ แห่ง ที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด เพ่ือน ามาแก้ปัญหาเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของบุคลากรที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
ปี ๒๕๖๖ ไม่เพียงพอ ซึ่งการสนับสนุนงบประมาณครั้งนี้ เท่ากับช่วยแก้ปัญหาไปได้กว่าครึ่งหนึ่ง 
ของการถ่ายโอน รพ.สต. จ านวน ๓,๒๖๓ แห่ง มายังองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๔๘ แห่ง 

      ส าหรับปัญหาและอุปสรรคอื่น ๆ ในการถ่ายโอน รพ.สต. นั้น ที่ผ่านมา
กระทรวงมหาดไทยได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาด าเนินการแก้ไข โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เป็นประธาน ซึ่ งหากได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและรัฐบาล ปัญหาต่าง ๆ  
จะคลี่คลาย และช่วยให้ รพ.สต. สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการดูแลสาธารณสุข  
ขั้นปฐมภูมิให้กับพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงขอน าเรียน
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพ่ือกรุณาทราบต่อไปด้วย 

  การส่งเรื่อง  : ๑. นายกรัฐมนตรี 
          หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๕๖  
        ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖  
      ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
         หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๖๓ 
           ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
  ผลการพิจารณา : - 
  การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๐๑ 
       ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖       
 การติดตาม  : - 
 
 
 
 
 



๑๘๔ 

 

๑๗. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายมณเฑียร  บุญตัน   
   ชื่อเรื่อง   : ยืนยันค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๘/๒๕๕๙  
      และที่ ๔๕/๒๕๖๐ ว่าด้วยการรักษาพยาบาลของคนพิการ 
 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ ได้สั่งการให้ทุกกระทรวงพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมา 
และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่ามีเรื่องใดที่ควรยกเลิกหรือด าเนินการ  
ต่อ พร้อมให้เหตุผลชี้แจง โดยในสมัยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีค าสั่งเกี่ยวกับ  
การรักษาพยาบาลของคนพิการ ๒ ฉบับ คือ ๑) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๕๘/๒๕๕๙ เรื่อง การรับบริการสาธารณสุขของคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ และ ๒) ค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๕/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๕๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาการรักษาพยาบาลของ
คนพิการ เนื่องจากคนพิการที่มีงานท าได้โอนย้ายการรักษาพยาบาลจากส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ไปใช้สิทธิประกันสังคมในฐานะผู้ประกันตน ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พศ. ๒๕๓๓ แต่การรักษาพยาบาลคนพิการนั้นมีความสลับซับซ้อน จึงต้องการให้เกิด
ความยืดหยุ่นในการรักษาพยาบาล ดังนั้น ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติทั้งสองฉบับ
ดังกล่าว เป็นการแก้ไขปัญหาการรักษาพยาบาลของคนพิการได้เป็นอย่างดี เพราะท าให้คนพิการ
สามารถโอนย้ายสิทธิการรักษาพยาบาลระหว่าง สปสช. กับประกันสังคม สลับไป - มาได้ ปีละ  
๑ ครั้ง ช่วยให้คนพิการที่มีงานท าสามารถใช้สิทธิการรักษาพยาบาลจาก สปสช. โดยกองทุน
ประกันสังคมจะจ่ายเงินสนับสนุน ท าให้คนพิการประสงค์ที่จะท างานและเสียภาษี ให้รัฐบาล  
ไม่สูญเสียโอกาสในการรักษาพยาบาลที่ตรงตามความต้องการ ดังนั้น จึงขอให้รัฐบาลและหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องเล็งเห็นความส าคัญของค าสั่งดังกล่าวข้างต้นทั้งสองฉบับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  
ต่อคนพิการ เพราะท าให้เกิดผลิตภาพของคนพิการที่ต้องการท างาน สร้างประโยชน์ต่อพลเมืองที่พิการ
และต่อประเทศชาติโดยรวม หากไม่เสนอยืนยัน หรือรัฐบาลยกเลิกค าสั่งดังกล่าว จะน ามาซึ่ง  
ความเดือดร้อนอันใหญ่หลวงต่อประชาชนคนพิการจ านวนมาก 

  การส่งเรื่อง  : ๑. นายกรัฐมนตรี 
          หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๕๖  
        ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖  
      ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
          หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๖๑ 
        ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖  
      ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
          หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๖๔  
        ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖  
      ๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
          หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๖๕  
        ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖  
 



๑๘๕ 

 

  ผลการพิจารณา : - 
  การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๐๒ 
       ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖       
 การติดตาม  : - 
 

๑๘. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล   
   ชื่อเรื่อง   : การปกป้องคุ้มครองพันธุ์พืชไทย (กรณีพันธุ์พืชสงวน) 
 ประเด็นข้อหารือ :  
  การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๕๕ 
       ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
  ผลการพิจารณา : - 
  การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๖๐ 
       ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖       
 การติดตาม  : - 
 

๑๙. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายจัตุรงค์  เสริมสุข   
   ชื่อเรื่อง   : สิทธิของผู้ถือบัตรทอง (สปสช.) ซึ่งประสบปัญหาเรื่องการส่งตัวผู้ป่วย  

    และปัญหาที่เกิดกับโรงพยาบาล 
 ประเด็นข้อหารือ : เนื่องจากการท าการเกษตรให้ได้ผลดี สิ่ งส าคัญที่สุดคือพันธุ์ พืช  

เมื่อพันธุ์พืชดีถือว่ามีชัยไปแล้วครึ่งหนึ่ง ซึ่งพันธุ์พืชของไทยได้มีการพัฒนา ปรับปรุงสายพันธุ์  
และด าเนินการให้เกิดประโยชน์มาแล้วเป็นจ านวนมาก โดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘  
ได้ก าหนดพืชสงวนของไทย จ านวน ๑๑ ชนิด ห้ามน าออกนอกประเทศ เป็นการปกป้องพันธุ์พืช 
ของไทยให้กับเกษตรกรไทยให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาต่ออาชีพ
เกษตรกร โดยเกษตรกรสามารถท าการขยายพันธุ์พืชเพ่ือการจ าหน่ายผ่านเรือนเพาะช ากล้าไม้  
ที่มีอยู่ทั่วประเทศ แต่ปัจจุบันมิได้มีการควบคุม ก ากับดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ได้ลงพื้นที่ภาคตะวันออก พบว่าเกือบร้อยละ ๑๐๐ 
ของโรงเพาะช ากล้าไม้ทั้งหมด มีการเพาะช ากล้าไม้พืชสงวน คือ ทุเรียน ซึ่งปัจจุบันเป็นพืชทางเศรษฐกิจ 
ที่ส าคัญของไทยที่ท ารายได้เข้าประเทศได้ปีละนับแสนล้านบาท จึงเป็นกระแสให้เกิดการขยายพันธุ์
และมีการเพาะปลูกในหลายพ้ืนที่ของประเทศไทย ตลอดจนมีการลักลอบน าออกไปยังประเทศ  
เพ่ือนบ้าน ซึ่งพบว่าประเทศเพ่ือนบ้านมีการปลูกทุเรียนพันธุ์เดียวกับประเทศไทยในพ้ืนที่โดยรอบ
ประเทศไทยเป็นจ านวนมาก โดยมีสาเหตุมาจาก (๑) ขาดการควบคุมพันธุ์พืชสงวนของไทย  
ผ่านกระบวนการขยายพันธุ์ว่าด้วยการก ากับดูแลโรงเรือนเพาะช ากล้าไม้ (๒) คนไทยขาดจิตส านึก 
ในการดูแล ปกป้องพันธุ์พืชสงวนไว้ให้กับลูกหลานในอนาคต เพ่ือเศรษฐกิจและความมั่นคงด้าน
การเกษตรของประเทศ และ (๓) เจ้าหน้าที่ไม่เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย คือ พระราชบัญญัติ
พันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้เป็นเครื่องมือในการปรับ 
ควบคุม ก ากับดูแลเรือนเพาะช ากล้าไม้ ตลอดจนการขนย้าย ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณา ดังนี้ 



๑๘๖ 

 

      (๑) แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย โดยที่พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ 
มีการบังคับใช้มาเป็นเวลานาน ควรพิจารณาแก้ไขปรับปรุงให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย
ปัจจุบัน รวมทั้งต้องมีการบังคับใช้อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือนเพาะช ากล้าไม้เพื่อจ าหน่าย
ทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถตรวจสอบต้นกล้าไม้ของพืชทุกชนิดทั้งพืชเศรษฐกิจ และพืชสงวนของไทย 

      (๒) เจ้าหน้าที่ต้องด าเนินการควบคุมอย่างเข้มงวดในการปกป้องพืชสงวน
ของไทยทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการลักลอบขนย้ายผ่านด่านชายแดน หรือการขนย้ายผ่านพ้ืนที่ต่าง ๆ 

      (๓) รณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแลการเพาะช ากล้าไม้ของ 
พืชสงวน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรือนเพาะช า และการลักลอบขนไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน เพราะเป็นการ
ปกป้องพันธุ์พืชเศรษฐกิจของไทย อันจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรของประเทศต่อไป 

  การส่งเรื่อง  : ๑. นายกรัฐมนตรี 
          หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๕๖  
        ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖  
      ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
          หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๖๔  
        ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖  
  ผลการพิจารณา : - 
  การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๖๑ 
       ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖       
 การติดตาม  : - 
 

๒๐. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายณรงค์  รัตนานุกูล   
  ชื่อเรื่อง   : ปัญหาการน ากัญชาและกัญชงไปใช้ในทางที่ผิด 
 ประเด็นข้อหารือ : ประเด็นที่ ๑ คนไทยทุกคนรับรู้ว่าทุกโรครักษาฟรีหรือจ่ายเพียง ๓๐ บาท 

แม้กระทั่งคลินิกนอกเวลา การจ่ายยานอกบัญชีหลัก โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) เคยยืนยันว่าโรงพยาบาลสามารถขอเบิกตรงจาก สปสช. ได้ แต่ในทางปฏิบัติโรงพยาบาล  
ไม่เคยได้รับการช าระเงินจาก สปสช. ครบถ้วนตามจ านวนที่โรงพยาบาลขอเบิกไปแต่อย่างใด  
เป็นเหตุให้โรงพยาบาลต้องรับภาระหนี้อันเกิดจากการให้บริการรักษาพยาบาล ได้แก่ ค่ายา  
ค่าเวชภัณฑ์ต่าง ๆ โรงพยาบาลหลายแห่งประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน ต้องลงบัญชี  
เป็นหนี้สูญทุกปี จ าเป็นต้องเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ขณะที่ประชาชนผู้รับบริการเกิดความ
ไม่พอใจและต าหนิโรงพยาบาลที่เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลเพ่ิมเติม ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข
จ าเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพ่ือไม่ให้ประชาชนต้องรับภาระเพิ่มขึ้น 

      ประเด็นที่ ๒ เด็กอายุ ๔ เดือนป่วยเป็นโรคหัวใจ จ าเป็นต้องส่งตัว 
ไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง หลังจากรักษาตัวครบ ๗๒ ชั่วโมง ไม่สามารถย้ายออกได้ 
สปสช. ได้ประสานกับโรงพยาบาลเพื่อให้การดูแลต่อเนื่อง แต่เกิดปัญหาคือ หลังจากที่เด็กอยู่ในห้อง
รักษาตัวจะต้องย้ายไปยังโรงพยาบาลตามสิทธิ โดยพ่อแม่ต้องอุ้มเด็กออกจากโรงพยาบาล 
ที่ท าการรักษาไปยังโรงพยาบาลตามสิทธิ เพ่ือขอใบส่งตัวไปยังโรงพยาบาลเด็กอีกต่อหนึ่ง ซึ่งปัญหา
การส่งตัวจากโรงพยาบาลฉุกเฉิน ไปยังโรงพยาบาลตามสิทธิ เพ่ือรับใบส่งตัวไปยังโรงพยาบาล  
ที่มีความเชี่ยวชาญนั้น เป็นปัญหาที่มักเกิดขึ้นกับผู้มีรายได้น้อย ดังนั้น สปสช. ต้องเร่งแก้ไขปัญหา



๑๘๗ 

 

เรื่องการด าเนินการส่งตัวผู้ป่วย การจัดรถพยาบาลรับส่งผู้ป่วยวิกฤต โดยอาจก าหนดให้โรงพยาบาล 
ที่ท าการรักษาหรือโรงพยาบาลตามสิทธิ สามารถส่งเอกสารเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  
ไปยังโรงพยาบาลที่จะท าการรักษาต่อได้ ไม่ควรปล่อยให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นอีก 

      ดังนั้น ขอให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ
ส านักงานประกันสังคมได้ตระหนักถึงปัญหาของประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่ต้องประสบปัญหา
ขาดความเชื่อมโยงข้อมูล และการประสานงานระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุข ทั้งของสิทธิบัตรทอง 
(สปสช.) และสิทธิประกันสังคม โดยไม่ก่อให้เกิดภาระเพ่ิมขึ้นแก่ประชาชนในเรื่องเอกสารส่งตัว 
หรืออื่นใด อันเกี่ยวเนื่องกับการรักษาพยาบาลตามสิทธิอันพึงมีของประชาชน เพราะอาจส่งผลต่อ
การมีชีวิตอยู่ของผู้ป่วย 

  การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
      หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๖๔ 
      ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖  
  ผลการพิจารณา : - 
  การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๖๒ 
       ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖       
 การติดตาม  : - 

---------------------------------------------- 



๑๘๘ 

 

ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามข้อปรึกษาหารือก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) เมื่อวันอังคารที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ 

ล าดับ 
สมาชกิวุฒิสภา 

ผู้ขอปรึกษาหารือ 
เร่ือง 

การด าเนินการ 
(ส่งเร่ืองไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

ความคืบหน้า 
(หน่วยงานแจ้งผลการพิจารณา 
ลงวันที่/ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ) 

การติดตาม 
(เลขที่หนังสือ ลงวันที)่ 

๑ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ ์ งบประมาณสภาเด็กและเยาวชน กระทรวงศึกษาธิการ 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๘๙ 
ลงวันท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ  
ด่วนท่ีสุด ที่ ศธ ๐๑๐๐.๑/๓๒๕๗ 
ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ์
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๙๐ 
ลงวันท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

- - 

๒ พลต ารวจตรี ปรัชญ์ชัย   
ใจชาญสุขกิจ 

นายทวีชัย หมื่นรักษ์ ร้องเรียน 
พนักงานสอบสวนสถานีต ารวจภูธร 
เมืองราชบรุ ี

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๘๗  
ลงวันท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

- - 

๓ นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ การปราบปรามผู้มีอิทธิพล นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๘๗  
ลงวันท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

- - 

๔ นายสรุเดช  จริัฐิตเิจรญิ   การเดินรถไฟฟ้าสายสีส้ม  
ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
- มีนบุรี (สุวินทวงศ์) 

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๘๗  
ลงวันท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
แห่งประเทศไทย  
ที่ รฟม ๐๐๗/๒๙๑๑ 
ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- 

๕ นายไพโรจน์ พ่วงทอง การประกันพืชผลทางการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๙๒ 
ลงวันท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

- - 

๖ นายรณวริทธ์  ปริยฉัตรตระกูล แนวทางการประเมินความเสียหาย 
และเยยีวยาชาวนาท่ีประสบอุทกภัย   

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๙๒ 
ลงวันท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

- - 

๑๘๘ 



๑๘๙ 

 

ล าดับ 
สมาชกิวุฒิสภา 

ผู้ขอปรึกษาหารือ 
เร่ือง 

การด าเนินการ 
(ส่งเร่ืองไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

ความคืบหน้า 
(หน่วยงานแจ้งผลการพิจารณา 
ลงวันที่/ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ) 

การติดตาม 
(เลขที่หนังสือ ลงวันที)่ 

๗ นายอ าพล  จินดาวัฒนะ ปัญหาความไม่ปลอดภยั 
บนถนนทางหลวง 
ในระหว่างการก่อสร้างและบ ารุงทาง 

กระทรวงคมนาคม 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๙๑  
ลงวันท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

- - 

๘ นายอนุศักดิ์ คงมาลยั ผู้น ารัฐบาลควรเป็นผู้น าในการสื่อสาร
สร้างสรรคส์ังคม   

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๘๗  
ลงวันท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

- - 

๙ นายบุญมี  สรุะโคตร ปัญหาการกักเก็บน  าเพื่อใช้ในด้าน 
การอุปโภคบริโภคและด้านการเกษตร 
 

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๘๗  
ลงวันท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

- - 

๑๐ นายออน กาจกระโทก การเสนอแกไ้ขกฎหมายว่าด้วย 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา อันเนื่องมาจาก 
ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๘๙ 
ลงวันท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ  
ด่วนท่ีสุด ที่ ศธ ๐๑๐๐.๑/๓๒๕๗ 
ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- 

๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บญุส่ง  ไขเ่กษ การแก้ไขปัญหาน  าท่วม น  าแล้ง 
ของจังหวัดตราด 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๙๒ 
ลงวันท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

- - 

๑๒ นายเฉลมิชัย เฟื่องคอน  ขอให้ยกเลิกประกาศ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ฉบับท่ี ๑๑๕/๒๕๕๗  
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา  
ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๘๗  
ลงวันท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

- - 

๑๓ นายค านูณ  สิทธิสมาน นโยบายเติมเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท  
ใส่ Digital Wallet 

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๘๗  
ลงวันท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

- - 

๑๘๙ 



๑๙๐ 

 

ล าดับ 
สมาชกิวุฒิสภา 

ผู้ขอปรึกษาหารือ 
เร่ือง 

การด าเนินการ 
(ส่งเร่ืองไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

ความคืบหน้า 
(หน่วยงานแจ้งผลการพิจารณา 
ลงวันที่/ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ) 

การติดตาม 
(เลขที่หนังสือ ลงวันที)่ 

ประธานกรรมการการเลือกตั ง 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๘๘  
ลงวันท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

- - 

๑๔ นางสุนี จึงวิโรจน ์  ปัญหาสุขภาพฟันและช่องปากผูส้งูอายุ นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๘๗  
ลงวันท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

- - 

กระทรวงสาธารณสุข 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๙๓ 
ลงวันท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

- - 

๑๕ นายมณเฑียร บุญตัน ปัญหารถโดยสารสาธารณะกึ่งชานต่ า  
(Semi Low Floor Bus)  
ปฏิเสธรับผู้โดยสารพิการและปิดเสียง
ประกาศบนรถโดยพลการ 

กระทรวงคมนาคม 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๙๑  
ลงวันท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

- - 

๑๖ นายชลิต  แก้วจินดา การบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรม นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๘๗  
ลงวันท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

- - 

๑๗ นายจัตุรงค์ เสรมิสุข การส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๘๗  
ลงวันท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

- - 

กระทรวงสาธารณสุข 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๙๓ 
ลงวันท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

- - 

๑๘ นายก าพล เลิศเกียรติด ารง การเช่ือมโยงทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ กระทรวงคมนาคม 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๙๑  
ลงวันท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

- - 

๑๙๐ 



๑๙๑ 

 

ล าดับ 
สมาชกิวุฒิสภา 

ผู้ขอปรึกษาหารือ 
เร่ือง 

การด าเนินการ 
(ส่งเร่ืองไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

ความคืบหน้า 
(หน่วยงานแจ้งผลการพิจารณา 
ลงวันที่/ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ) 

การติดตาม 
(เลขที่หนังสือ ลงวันที)่ 

๑๙ นายถวิล เปลีย่นศร ี การบริหารราชการบุคคล 
ในส่วนราชการ 

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๘๗  
ลงวันท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

- - 

๒๐ นายจเด็จ อินสว่าง การจัดระเบียบสังคม 
แก่ผู้ใช้แรงงานต่างชาติ 
ที่เข้ามาท างานในประเทศไทย 

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๓๙๘๗  
ลงวันท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

- - 

๑๙๑ 



๑๙๒ 

 

การด าเนินงานตามขอ้ปรกึษาหารือของสมาชกิวุฒสิภา 
การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) เมื่อวันอังคารที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ 

 
๑. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 
  ชื่อเรื่อง   : งบประมาณสภาเดก็และเยาวชน 
 ประเด็นข้อหารือ : สภาเด็กและเยาวชนเกิดขึ นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา

เด็กและเยาวชนแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ สภาเด็กและ
เยาวชนมีบทบาทในโครงการหรือกิจกรรมในประเด็นปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในพื นที่หลายประการ 
เช่น การพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน การพัฒนาเด็ก เยาวชน ชุมชน สังคม จิตอาสา  
การบ าเพ็ญประโยชน์ การส่งเสริมอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม 
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ และสื่อสร้างสรรค์เพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ หรือรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาในเด็ก เยาวชน ชุมชน และสังคม นอกจากนี ยังมี
โครงการหรือกิจกรรมเชิงประเด็นเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ ๑) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั งครรภ์
ในวัยรุ่น ๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ ๓) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชัน แต่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สภาเด็กและเยาวชน ได้รับงบประมาณ ดังนี   
     (๑) ระดับต าบล เทศบาล จ านวน ๗,๗๗๒ แห่ง ได้รับงบประมาณ  
แห่งละ ๑๐,๐๐๐ บาท  

     (๒) ระดับเขต จ านวน ๕๐ แห่ง ได้รับงบประมาณ แห่งละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
      (๓) ระดับอ าเภอ จ านวน ๘๗๘ แห่ง ได้รับงบประมาณ แห่งละ 

๓๐,๐๐๐ บาท 
     (๔) ระดับจังหวดั จ านวน ๗๖ แห่ง ได้รับงบประมาณ แห่งละ ๙๕,๐๐๐ บาท 

      (๕) ระดับกรุงเทพมหานคร จ านวน ๑ แห่ง ได้รับงบประมาณ
๓๔๕,๐๐๐ บาท 

     (๖) ระดับชาติ จ านวน ๑ แห่ง ได้รับงบประมาณ ๑,๓๘๘,๔๐๐ บาท 
      จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่างบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมจ านวน 
๑๑๔,๘๕๓,๔๐๐ บาท ใช้ส าหรับคณะบริหาร จ านวน ๑๖๐,๐๐๐ คน โดยเฉลี่ยใช้งบประมาณคนละ 
๗๑๗ บาทต่อปีเท่านั น ดังนั น จึงขอให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่สภาเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ นหนึ่งเท่าตัว 
เฉลี่ยจัดสรรงบประมาณให้คนละ ๑,๕๐๐ บาทต่อปี ซึ่งจะสามารถท าให้กลไกท างานของสภาเด็ก 
และเยาวชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น  

  การส่งเรื่อง  : ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
          หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๘๙ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
      ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
          หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๙๐ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ 

ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๑๐๐.๑/๓๒๕๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารอื
ดังกล่าว ว่าการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่สภาเด็กและเยาวชนอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 



๑๙๓ 

 

       อย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีแผนด าเนินการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนผ่านโครงการ หรือกิจกรรมตามประเด็นเร่งด่วนของรัฐบาล 
ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี  

       ๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น ได้มอบหมายให้
สถานศึกษาทุกสังกัด ส่งเสริมและจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจในการปอ้งกนั
การติดเชื อเอชไอวี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ รู้จักวิธีป้อง กันการตั งครรภ์ให้กับ
นักเรียน สร้างทัศนคติที่ดีในการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย โดยใช้เวลาคาบโฮมรูมในการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น รวมถึงการน าแนวทางของกรมอนามัยในการสร้างความรอบรู้ด้านเพศส าหรับ เยาวชน 
ให้ "รักเป็น ปลอดภัย" มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนควบคูก่ับเนื อหาของกลุ่มสาระการเรยีนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

      ๒. การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด มีแผนด าเนินการภายใต้แผนงาน
บูรณาการป้องกันปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โดยได้เสนอค าของบประมาณ จ านวน 
๒๕๓.๑๗๗๐ ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

       ๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน มีแผนด าเนินการ
ภายใต้แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยได้เสนอค าของบประมาณ 
จ านวน ๔๑๓.๒๘๗๓ ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการเครือข่ายต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และโครงการพัฒนากลไก
ภาคีเครือข่ายเพ่ือสร้างจิตส านึกและค่านิยมคนไทยต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๑๙ 
            ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
      ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๕๒๓ 
            ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
   การติดตาม  : - 
 
๒. สมาชกิวุฒิสภาผู้ขอหารือ : พลต ารวจตรี ปรัชญ์ชยั ใจชาญสุขกิจ 
  ชื่อเรื่อง   : นายทวีชัย หมื่นรักษ์ ร้องเรียนพนักงานสอบสวนสถานีต ารวจภูธร 

    เมืองราชบุร ี  
 ประเด็นข้อหารือ  :   สืบเนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากนายทวีชัย หมื่นรักษ์  อายุ ๖๒ ปี   
  ข้าราชการบ านาญ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อยู่บ้านเลขที่ ๖๐ หมู่ ๒  
   ต าบลพิกุลทอง อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ร้องเรียนว่าถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธร  
 เมืองราชบุรีตั งด่านตรวจ โดยได้ถูกตรวจค้นและถูกจับกุมพร้อมอาวุธปืนและเครื่องกร ะสุน  
    ซึ่งพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบส านวนคดีคือ พันต ารวจโท ประมาณ ปลาทอง ได้รับค าร้องทุกข์  
  ในข้อหา พกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและโดยไม่มี  
 เหตุจ าเป็นเร่งด่วนตามพฤติการณ์ ซึ่งได้รับค าร้องทุกข์ตามคดีอาญาเลขที่ ๒๒๓๓/๒๕๖๕ และได ้
   ยึดทรัพย์ตามเลขที่ ๑๑๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งนายทวีชัยฯ ได้ประกันตัวโดยใช้  
  เงินสด จ านวน ๖๐,๐๐๐ บาท ในวันเกิดเหตุ ปัจจุบันเวลาได้ล่วงเลยมากว่า ๙ เดือน แต่ส านวนคดี 
  ไม่มีความคืบหน้า ท าให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย เพราะไม่สามารถถอนเงินประกันจ านวนดังกล่าวได้   



๑๙๔ 

 

  และไม่สามารถน าอาวุธปืนที่ถูกจับกุมซึ่งมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมาใช้ป้องกันชีวิต 
  และทรัพย์สินในเคหสถานได้ 
      ทั งนี  ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้มีค าสั่งส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
  ที่ ตร.๔๑๙/๒๕๕๖ เรื่อง การอ านวยความยุติธรรมในคดีอาญา การท าส านวนการสอบสวน  
  และมาตรการควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา ซึ่งค าสั่งดังกล่าวก าหนดให้กรณี 
   ที่ผู้ต้องหาประกันตัว ต้องสอบสวนให้เสร็จสิ นภายในเวลา ๖๐ วัน หรือหากไม่แล้วเสร็จสามารถขอขยาย 
  ระยะเวลาได้อีกไม่เกิน ๓๐ วัน เป็นจ านวน ๖ ครั งโดยยื่นค าขอต่อผู้ก ากับหรือผู้บังคับการ ทั งนี   
  คดีพกพาอาวุธปืนถือเป็นคดีลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญา แต่ในพระราชบัญญัติอาวุธปืน  
 เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ อาจจะมีโทษสูงขึ น  
 ซึ่งในคดีนี  พบข้อสังเกตว่าพนักงานสอบสวนได้ละเลยต่อหน้าที่ ในขณะที่ผู้บังคับบัญชาขาดการใส่ใจ
 เรื่องการตรวจสอบส านวน กรณีดังกล่าวหากผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ เมื่อส่งฟ้องศาลอาญา 
 จะไม่มีการน าสืบ ดงันั น การท าส านวนคดีนี  จึงเป็นการปฏิบัติงานที่ล่าช้าเกินสมควร และขัดต่อค าสั่ง
 ส านักงานต ารวจแห่งชาติข้างต้น 
     จึงขอให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติได้ด าเนินการ ดังนี   

     (๑) ท าการตรวจสอบส านวนคดีว่ามีความล่าช้าเพราะเหตุใด หากพบ
ข้อบกพร่องขอให้แก้ไขและเร่งรัดด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  
     (๒) ให้ความใส่ใจต่อพนักงานสอบสวนของสถานีต ารวจ เพราะถือเป็นหัวใจ
และเป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรม โดยการปรับโครงสร้างการท างาน สร้างขวัญและก าลังใจให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้ได้รับความศรัทธาจากประชาชน และเพ่ือให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
เป็นที่ยอมรับและเป็นที่พึ่งของประชาชน 

  การส่งเรื่อง  : ๑. นายกรัฐมนตรี 
            หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๘๗ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
      ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
         หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๙๐ ลงวันที ่๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : - 
 การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๒๐ 
         ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 การติดตาม  : - 
 
๓. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ 
  ชื่อเรื่อง   : การปราบปรามผู้มีอิทธิพล 
 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากปัญหาผู้มีอิทธิพล ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 

เป็นอย่างมากโดยผู้มีอิทธิพลได้กระท าการอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย ก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่  
ของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ด าเนินการตรวจสอบและป้องกันปราบปรามผู้มีอิทธิพลและ 
ให้ผู้มีอิทธิพลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ และได้มีค าสั่งกระทรวงมหาดไทย  
ที่ ๒๗๓๙/๒๕๖๖ แต่งตั งคณะกรรมการอ านวยการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ซึ่งการแต่งตั งคณะกรรมการดังกล่าว เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง ประเด็นรักษาความสงบ



๑๙๕ 

 

ภายในประเทศและสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรทีี่แถลงต่อรฐัสภา เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน 
๒๕๖๖ ซึ่งเน้นย  านโยบายการให้ความส าคัญต่อความปลอดภัยในทุกพื นที่ของประเทศ จึงขอแสดง 
ความชื่นชมไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่แก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลได้อย่างรวดเร็ว  
     อย่างไรก็ตาม การด าเนินการของคณะกรรมการชุดนี  มีหน้าที่ในการ 
ก าหนดนโยบาย แนวทาง และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล อ านวยการ 
ประสาน และบูรณาการการปฏิบัติงานของส่วนราชการและองค์กรต่าง ๆ ในการป้องกันและ
ปราบปรามผู้มีอิทธิพล ซึ่ งจ า เป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกที่ ไม่ ได้ 
สังกัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือบูรณาการการท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น  
ด้านการข่าวและการติดตามพฤติกรรมของผู้มีอิทธิพลอย่างต่อเนื่องจึงขอหารือไปยังนายกรัฐมนตรี 
จ านวน ๓ เรื่อง ดังนี  
       (๑) รัฐบาลมีนโยบายและแนวทางเรื่องการป้องกันและ
ปราบปรามผู้มีอิทธิพลอย่างไร มีมาตรการในการด าเนินการอย่างเร่งด่วนอย่างไร เพ่ือให้เกิด  
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ  
      (๒) ปัญหาเรื่องผู้มีอิทธิพลเป็นปัญหาต่อเนื่อง ได้มีการแต่งตั ง  
ศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ตามมติของรัฐบาลชุดที่แล้ว เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ดังนั น เพ่ือให้ด าเนินการต่อเนื่องและรวดเร็ว รัฐบาลชุดปัจจุบันมีนโยบายสืบสานต่อจากรัฐบาลชุดที่แล้ว
อย่างไร  
      (๓) การแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลควรจะค านึงถึงความโปร่งใส  
ด้านการเงินและด้านภาษีอากร เพ่ือตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องความร่ ารวยผิดปกติของผู้มีอิทธิพล  
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในส่วนนี เป็นหน้าที่และอ านาจของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้ส านักงาน ป.ป.ช. เข้าไป
ตรวจสอบบุคคลทั่วไปซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้มีอิทธิพลจึงจ าเป็นต้องมีการแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้
สามารถด าเนินการตรวจสอบบุคคลได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ น     

  การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๘๗  ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
  ผลการพิจารณา :  
 การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๒๑ 
       ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ 
 การติดตาม  : - 
 
๔. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ   

 ชื่อเรื่อง   : การเดินรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศไทย - มีนบุรี  
(สุวินทวงศ์) 

 ประเด็นข้อหารือ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี 
(สุวินทวงศ์) เป็นโครงการที่รองรับผู้โดยสารจากกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกเข้าสู่ใจกลางเมือง  
เป็นเส้นทางแรก ซึ่งปัจจุบันได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว โดยใช้งบประมาณกว่าแสนล้านบาท  
มีระยะทางประมาณ ๒๒ กิโลเมตร แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถเปิดเดินรถได้ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี
ก าหนดว่า โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)  
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จะเปิดให้เดินรถได้ต้องมีผู้ประกอบการร่วมลงทุนกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งช่วงดังกล่าวอยู่ระหว่างการฟ้องร้องคดีของผู้ประกวดราคาบางราย 
และคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดซึ่งการไม่สามารถเปิดให้เดินรถได้นั น เป็นการ 
เสียโอกาสเก็บค่าโดยสารจากรถไฟฟ้าสายสีส้มส่วนตะวนัออกและท าให้เสียค่าดแูลรักษา (Care of Works) 
โครงสร้างงานโยธาส่วนตะวันออก รวมมูลค่าปีละหลายพันล้านบาท 
     ดังนั น จึงควรเปิดให้มีการเดินรถไฟสายสีส้มส่วนตะวันออก ระยะทาง  
๒๒ กิโลเมตร โดยเร็ว เพ่ือลดการสูญเสียโอกาสและเสียค่าบ ารุงรักษา โดยขอให้มีการทบทวนและแก้ไข
มติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าว โดยแยกเงื่อนไขการเดินรถของรถไฟฟ้าสายสีส้มส่วนตะวันออก  
ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) กับรถไฟฟ้าสายสีส้มส่วนตะวันตก  
ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ออกจากกัน เพราะหากเปิดสัมปทานแล้ว 
จะไม่สามารถเก็บค่าโดยสาร ๒๐ บาทตลอดสายตามนโยบายของรัฐบาลได้ เนื่องจากต้องเจรจา 
กับผู้ประกอบการ แต่โครงการดังกล่าวด าเนินการโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 
ซึ่งสามารถจ้างเดินรถได้เอง และสามารถให้ผู้ว่าจ้างเดินรถเก็บค่าโดยสาร ๒๐ บาทตลอดสาย 
ตามนโยบายของรัฐบาลได้  ทั งนี  ควรเปิดโอกาสให้มีการแข่ งขันอย่ างเสรีและเป็นธรรม 
โดยผู้ประกอบการมากกว่าหนึ่งราย เพราะหากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวจะท าให้มีราคาสูง  
เกินกว่าปกติ 

  การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๘๗ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือ 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รฟม ๐๐๗/๒๙๑๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารือดังกล่าว ว่าคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน 
๒๕๙๙ได้มีมติอนุมัติให้ด าเนินงานก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม 
แห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) (ส่วนตะวันออก) โดยผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาได้เริ่มงาน
ก่อสร้างไปเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และปัจจุบันได้ด าเนินการก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จ  
ทั งนี  ส าหรับการด าเนินงานคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการฯ รฟม. ได้ด าเนินการศึกษาและ
วิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งมีมติอนุมัติการด าเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม  
ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) โดยมีหลักการสรุปได้ ดังนี  

       (๑) เห็นชอบในหลักการให้ด าเนินโครงการในรูปแบบ PPP Net Cost 
โดยเอกชนเป็นผู้จัดเก็บค่าโดยสาร และรับความเสี่ยงด้านรายได้ค่าโดยสาร รายได้จากการพัฒนา 
เชิงพาณิชย์ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

       (๒) ภาครัฐลงทุนค่างานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนตะวันตก 
       (๓) ภาคเอกชนลงทุนค่างานโยธาส่วนตะวันตก และค่างานระบบรถไฟฟ้า 

ขบวนรถไฟฟ้า บริหารการเดินรถ และซ่อมบ ารุงรักษาทั งเส้นทาง (ส่วนตะวันออกและส่วนตะวันตก) 
โดยมีระยะเวลาเดินรถ ๓๐ ปี นับจากเริ่มเปิดให้บริการโครงการส่วนตะวันออก 

      ส าหรับประเด็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน
โครงการฯ ของศาลปกครอง ปัจจุบันยังคงเหลือ ๑ คดี เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๑๓๕๓/๒๕๖๖  
ของศาลปกครองกลาง โดยมีประเด็นแห่งคดีเกี่ยวกับการคัดเลือกเอกชนครั งใหม่ (คดีหมายเลขด าที่ 
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๑๖๔๖/๒๕๖๕ ของศาลปกครองกลาง) ซึ่งศาลปกครองกลางได้มีค าพิพากษายกฟ้องแล้วเมื่อวันที่  
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เนื่องจาก คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติ 
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี  
(สุวินทวงศ์) (คณะกรรมการคัดเลือกฯ และ รฟม. ใช้ดุลพินิจในการจัดท าประกาศเชิญชวนและ
เอกสารส าหรับการคัดเลือกเอกชน ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยค านึงถึงความเหมาะสม  
ความจ าเป็นแห่งกรณีเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ ไม่มีลักษณะเป็นการกีดกันไม่ให้บริษัท ระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BTSC) เข้าร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ แต่อย่างใด  
อีกทั งการที่ BT5C ผู้ฟ้องคดี มีหนังสือขอขยายระยะเวลาการยื่นข้อเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีทั งสอง   
จึงรับฟังได้ว่า BTSC เข้าใจหลักเกณฑ์การคัดเลือกเป็นอย่างดี และสามารถจัดหาเอกชนเข้าร่วม 
ยื่นข้อเสนอได้ อีกทั งการก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเอกชนของของคณะกรรมการคัดเลือกฯ  
และ รฟม. ไม่ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี ประกอบกับขั นตอนการจัดท ารายงานผลการศึกษา และการรับฟัง
ความคิดเห็นของภาคเอกชนเป็นไปตามกฎหมายร่วมลงทุนและประกาศที่เกี่ยวข้องแล้ว การจัดท า
ประกาศเชิญชวนฯ และเอกสารส าหรับการคัดเลือกเอกชน  ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ จึงเป็น 
การด าเนินการที่ถูกต้องตามรูปแบบ และขั นตอนที่กฎหมายก าหนด ไม่มีลักษณะประการใดที่จะเป็น
การไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่เป็นการกระท าละมิดต่อ BTSC แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม BTSC 
ได้ยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดซึ่งอาจใช้เวลาพิจารณาประมาณ ๓ – ๑๒ เดือน 

      กรณีที่ท่านสมาชิกวุฒิสภาเห็นว่า ควรทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ โดยแยกเงื่อนไขการเดินรถของโครงการฯ ส่วนตะวันออกกับส่วนตะวันตก  
ออกจากกันเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว  และใช้วิธีจ้างเดินรถเพ่ือให้สามารถ 
ก าหนดนโยบายค่าโดยสารได้นั น อาจจ าเป็นต้องด าเนินการยกเลิกการคัดเลือกเอกชนที่ได้ด าเนินการ
คัดเลือกจนแล้วเสร็จ และเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทบทวน (ยกเลิก) มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  
๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ และด าเนินการศึกษาทบทวนรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อนที่จะเสนอกระทรวง
คมนาคม ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่าง
รัฐและเอกชน และคณะรัฐมนตรี เพ่ืออนุมัติหลักการของโครงการร่วมลงทุนตามขั นตอนของ
พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ อีกครั ง ก่อนด าเนินการคัดเลือก
เอกชนร่วมลงทุนโครงการฯ แล้วจึงเริ่มติดตั งงานระบบรถไฟฟ้าโครงการฯ  ส่วนตะวันออก ต่อไป  
โดยเบื องต้น รฟม. คาดว่ากระบวนการดังกล่าวมิได้ท าให้การเปิดให้บริการเดินรถของโครงการฯ   
ส่วนตะวันออกเร็วขึ น และยังอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าเพ่ิมขึ นอีก ๑ - ๒ ปี นอกจากนี การทบทวน
มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ยังมีความเสี่ยงด้านคดีความที่อาจเกิดข้อพิพาทเพ่ิมขึ นจากเอกชนผู้ชนะ
การคัดเลือกด้วยเช่นกัน ซึ่งผลดังกล่าวอาจท าให้โครงการเกิดความล่าช้าและความเสียหายเพ่ิมขึ นไปอีก 

      และในกรณีที่ รฟม. ต้องทบทวนการด าเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ 
จากรูปแบบ PPP Net Cost เป็นรูปแบบ PPP Gross Cost ดังเช่นโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม 
(สายสีม่วง) แม้จะท าให้รัฐสามารถก าหนดนโยบายค่าโดยสารโครงการฯ ได้ แต่การด าเนินการดังกล่าว 
รฟม. และกระทรวงคมนาคมจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ นต่อนโยบาย
การเงินการคลังของประเทศด้วย เนื่องจากโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนส่วนใหญ่เป็นโครงการ 
ที่มีผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจสูงแต่มีผลตอบแทนทางด้านการเงินต่ า 



๑๙๘ 

 

 การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๒๒ 
           ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
      ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๔๔ 
           ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 การติดตาม  : - 
 
๕. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายไพโรจน์ พ่วงทอง 
  ชื่อเรื่อง   : การประกันพืชผลทางการเกษตร 
 ประเด็นข้อหารือ : ภาคการเกษตรเป็นระบบการผลิตที่ส าคัญของประเทศไทย โดยแรงงานไทย

มากกว่าร้อยละ ๖๐ มีอาชีพท านา ซึ่งรายได้จากการส่งออกภาคเกษตรกรรมไปยังตลาดโลก 
ในครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (มกราคม - มิถุนายน) มีมูลค่า ๘๕๓,๕๓๑ ล้านบาท และการส่งออก
สินค้าทางการเกษตรปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ มีการส่งออกเพ่ิมมากขึ นอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยปีละ 
๑,๔๒๖,๓๕๔ ล้านบาท หรือเฉลี่ยร้อยละ ๑๘.๗๐ ต่อปี แต่อย่างไรก็ตาม ภาคการเกษตรยังประสบ
ปัญหาความผันแปรของผลผลิตและรายได้อันเป็นผลมาจากภัยธรรมชาติ เช่น น  าท่วม ภัยแล้ง และ
ศัตรูพืช ก่อให้เกิดการสูญเสียผลผลิตท าให้เกษตรกรขาดรายได้ และก่อให้เกิดภาระหนี สินเพ่ิมมากขึ น 
ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ เช่น การใช้งบประมาณชดเชยรายได้ 
การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช และสนับสนุนปุ๋ยเคมี ทั งนี  หากเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงและสร้างความ
เสียหายเป็นวงกว้างย่อมเป็นภาระแก่ภาครัฐในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับ
เกษตรกร ท าให้ไม่สามารถเยียวยาให้กับเกษตรกรรายย่อยได้ และไม่ครอบคลุมพื นที่การเกษตร 
ที่ได้รับความเสียหายทั งหมด ตลอดจนไม่พอเพียงต่อมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ นจริง ทั งนี   
จากการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ รัฐบาลมุ่งเน้นมาตรการ
พักหนี ให้กับเกษตรกร และการปรับโครงสร้างหนี ให้กับเกษตรกร แต่ยังไม่ครอบคลุมการสร้าง 
ความมั่นคงให้กับเกษตรกรกรณีประสบภัยพิบัติกับผลผลิตทางการเกษตร หรือการจัดการให้มี  
การประกันภัยพืชผลทางการเกษตร ซึ่งจะท าให้เกษตรกรมีความมั่นคงในการขยายกิจการทาง
การเกษตร ตลอดจนจูงใจให้เกษตรกรมีการลงทุนใหม่ ๆ นอกจากนี  ยังเป็นการลดความเสี่ยงให้กับ
สถาบันการเงินที่ให้เกษตรกรกู้ยืม และลดภาระของรัฐบาลในการน างบประมาณจ านวนมาก 
ไปช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อเกิดภัยพิบัติ ดังนั น จึงขอให้รัฐบาลเล็งเห็นถึงความส าคัญเรื่องดังกล่าว  
และควรมีการผลักดันให้มีการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร นอกเหนือจากโครงการที่ธนาคาร 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรด าเนินการอยู่แล้ว โดยให้ประกันภัยพืชผลเป็นรายแปลง  
หรือรายบุคคล โดยไม่ต้องท าเป็นรายพื นที่ เพราะความเสียหายที่เกิดขึ นบางครั งเกิดขึ นเป็นการ
เฉพาะราย ประกอบกับปัญหาที่ผ่านมา เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากการที่พืชผลทางการเกษตร
ได้รับความเสียหายจะต้องรอให้มีการประกาศเป็นเขตพื นที่ประสบสาธารณภัย และประกาศ  
เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้ครอบคลุมพื นที่จึงจะเข้าหลักเกณฑ์ได้รับ
เงินประกันพืชผลทางการเกษตร ซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง แต่การประกันภัยพืชผล 
ทางการเกษตรเป็นรายบุคคลโดยตรวจสอบความเสียหายและจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นรายบุคคล
หรือรายแปลงตามที่ได้รับความเสียหายจริงโดยไม่ต้องรอให้ประกาศเป็นเขตพื นที่ประสบสาธารณภัย 
จะท าให้การช่วยเหลือเกษตรกรสอดคล้องกับความเป็นจริง และเกิดความรวดเร็วในการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกร 



๑๙๙ 

 

  การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๙๒ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : - 
 การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๒๓ 
       ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 การติดตาม  : - 
 
๖. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายรณวริทธ์  ปริยฉัตรตระกูล 
  ชื่อเรื่อง   : แนวทางการประเมินความเสียหายและเยียวยาชาวนาที่ประสบอุทกภัย   
 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากขณะนี พื นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประสบ

อุทกภัย ซึ่งอยู่ระหว่างการส ารวจความเสียหายของอ าเภอและจังหวัดเพ่ือสรุปพื นที่ที่จะได้รับ 
การช่วยเหลือเยียวยา โดยกรมการข้าวได้ก าหนดเกณฑ์การพิจารณากรณีต้นข้าวน  าท่วมเสียหายว่า  
ในระยะต้นกล้า – แตกกอ ระยะตั งท้อง และระยะเก็บเกี่ยว ต้นข้าวจะต้องถูกน  าท่วมมิดต้นข้าว 
เกิน ๕ วัน ทั งนี  นาข้าวที่ได้รับความเสียหายจะต้องเข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อย
เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔  
ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีผลวันที่ ๑ 
กันยายน ๒๕๖๔ โดยความเสียหายนั นจะต้องเป็นความเสียหายที่ไม่สามารถฟ้ืนฟูหรือเยียวยาให้กลับคืน 
สู่สภาพเดิมได้ ก าหนดจ่ายค่าชดเชยได้ไม่เกินครัวเรือนละ ๓๐ ไร่ ในอัตราไร่ละ ๑,๓๔๐ บาท  
ซึ่งไม่เพียงพอต่อความเสียหาย โดยตามข้อเท็จจริงแล้ว แม้ว่าน  าท่วมต้นข้าวในช่วงข้าวตั งท้องครึ่งล าต้น
ไม่มิดต้นข้าวตามหลักเกณฑ์แต่ท าให้ข้าวเสียหายได้ทั งหมด และเกษตรกรไม่สามารถเก็บเกี่ยว
ผลผลิตได้ท าให้หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ดังนั น จึงขอให้แก้ไขหลักเกณฑ์
การพิจารณากรณีน  าท่วมต้นข้าว และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาผู้ประสบอุทกภัย  
ให้ได้รับค่าชดเชยในอัตราที่สูงขึ น 

  การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๙๒ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : - 
 การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๒๔ 
        ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 การติดตาม  : - 
 
๗. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายอ าพล  จินดาวัฒนะ 
  ชื่อเรื่อง   : ปัญหาความไม่ปลอดภัยบนถนนทางหลวงในระหว่างการก่อสร้างและ 

     บ ารุงทาง 
 ประเด็นข้อหารือ  : สืบเนื่องจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๙๐ สายบ้านไผ่ – ช่องสามหมอ  
  เป็นทางหลวงแผ่นดินเริ่มจากถนนมิตรภาพ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ในอ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด 
  ขอนแก่น ผ่านอ าเภอชนบท อ าเภอมัญจาคีรี อ าเภอโคกโพธิ์ไชย และสิ นสุดโดยบรรจบกับทางหลวง  
  แผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ที่แยกสามหมอ ในอ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ขนาด ๔ ช่องจราจร  
 ซึ่งขณะนี อยู่ระหว่างปรับปรุงก่อสร้างผิวจราจร ซึ่งผู้รับเหมาได้มีการปิดช่องจราจร ๒ ช่องจราจร  



๒๐๐ 

 

 โดยไม่มีการติดตั งป้ายเตือนล่วงหน้าว่าทางข้างหน้ามีการก่อสร้าง จะมีป้ายเตือนทางก่อสร้างบริเวณ
 ถึงจุดก่อสร้างแล้วเท่านั น และมีการปิดช่องทางการเดินรถเพ่ือให้รถวิ่งสวนทางกันโดยไม่มีป้ายเตือนว่า 
 มีรถวิ่งสวนทาง ซึ่งอาจเกิดอันตรายร้ายแรงต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว  
 จึงขอหารือไปยังกระทรวงคมนาคม ดังนี    

     (๑) การปิดช่องจราจรเพ่ือซ่อมถนนมีกฎหมายหรือมีมาตรการอย่างไร 
เพื่อป้องกันอันตรายและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน  
     (๒) กฎระเบียบและมาตรการปิดช่องจราจรเพ่ือซ่อมถนนมีการบังคับใช้  
อย่างไร และบุคคลใดเป็นผู้บังคับใช้  
     (๓) กรณีปิดช่องจราจรโดยไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ  
     (๔) มีนโยบายและมาตรการที่เข้มงวดเพ่ือสร้างความปลอดภัยให้กับ 
ผู้ใช้รถใช้ถนนหรือไม่ อย่างไร  

  การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๙๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : - 
 การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๒๕ 
        ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 การติดตาม  :  
 
๘. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายอนุศักดิ์ คงมาลัย 
  ชื่อเรื่อง   : ผู้น ารฐับาลควรเป็นผู้น าในการสื่อสารสร้างสรรค์สังคม   
 ประเด็นข้อหารือ       :  สืบเนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาการสื่อสารของรัฐบาลไปยังประชาชน  

ส่วนใหญ่จะเป็นการสื่อสารแบบทางเดียวหรือแบบอนาลอก (Analog) ซึ่งปกติรัฐบาลจะมี 
การประชาสัมพันธ์ผ่านกรมประชาสัมพันธ์ โดยมีแผนยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ แต่ยัง 
คงเป็นการสื่อสารแบบทางเดียว ดังนั น การสื่อสารถือเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่งของผู้น าประเทศ  
ในการบริหารจัดการบ้านเมืองให้มีความชัดเจนและมียุทธศาสตร์พัฒนาประเทศชาติให้มี 
ความเจริญก้าวหน้า 
       ปัจจุบันการสื่อสารเป็นแบบดิจิทัล (Digital) สามารถสื่อสารได้สองทาง  
(Two – Way Communication) เป็นยุคที่สามารถสนทนาโต้ตอบกันได้ทันที แต่มีข้อจ ากัดเรื่อง 
การควบคุม การก าหนดเนื อหาสาระให้มีคุณภาพ ท าให้การส่งสารออกไปมีปัญหาคลาดเคลื่อน  
ไม่ถูกต้อง ซึ่งความคาดหวังในการสื่อสารของรัฐบาลไปยังประชาชนผ่านช่องทางตา่ง ๆ มุ่งเน้นเพื่อให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจการแก้ไขปัญหา และให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ดังนั น จึงเรียนถาม
นายกรัฐมนตรี ดังนี  
       (๑) จะใช้เวทีเพ่ือการสื่อสารอย่างไรในการสร้างสรรค์บ้านเมือง  
ที่จะท าให้เป็นการสื่อสารทางการเมืองเกี่ยวกับการใช้อ านาจของรัฐบาล เพ่ือจัดการประโยชน์ให้แก่
ประชาชน และสร้างความเป็นธรรมให้แก่สังคม และประชาชน เพ่ือให้มีการปฏิบัติที่ชัดเจน  
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 



๒๐๑ 

 

       (๒) จะสื่อสารอย่างไรเพ่ือให้การบริหารจัดการด้านนโยบายผ่านกลไก 
ของกระทรวง หน่วยงานระดับกรม และระดับท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและกลไกระดับล่างสามารถ
ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
        (๓) จะสื่อสารอย่างไรเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
เกิดการเรียนรู้ และจัดการองค์ความรู้ร่วมกัน 

      (๔) จะสื่อสารอย่างไรเพ่ือให้ เกิดการแก้ไขปัญหาของประชาชน  
ซึ่งเป็นปัญหาชีวิตประจ าวันที่ส าคัญ เช่น ช่วงฤดูฝนมีปริมาณน  าฝนจ านวนมาก แต่ไม่สามารถบริหาร
จัดการน  าหรือกักเก็บน  าในสถานที่ท่ีเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์เท่าที่ควร เป็นต้น 

  การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๘๗ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : - 
 การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๓๑ 
        ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
  การติดตาม  : - 
 
๙. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายบุญมี  สุระโคตร 
  ชื่อเรื่อง        :  ปัญหาการกักเก็บน  าเพ่ือใช้ในด้านการอุปโภคบริโภคและด้านการเกษตร 

ประเด็นข้อหารือ         :  สืบเนื่องจากรัฐบาลมีโครงการแก้มลิงกุดถ  ามณี เพ่ือแก้ไขปัญหาน  าแล้ง 
ให้แก่ประชาชนในพื นที่ อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ และอ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ  
ซึ่งประสบปัญหาน  าแล้งมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพื นที่โครงการแก้มลิงกุดถ  ามณีในฤดูฝนจะเป็นพื นที่ 
ชะลอน  าก่อนจะไหลลงสู่เขื่อนราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษและในฤดูแล้งจะเป็นแหล่งกักเก็บน  าขนาดใหญ่ 
เพ่ือให้ประชาชนใช้ส าหรับอุปโภคและบริโภค เพราะในฤดูแล้งบริเวณพื นที่ดังกล่าวจะแห้งแล้ง 
และไม่มีน  าให้ประชาชนใช้ส าหรับอุปโภคและบริโภค จะเห็นว่าโครงการแก้มลิงกุดถ  ามณีสามารถช่วย
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน  าและท าให้ประชาชนในพื นที่ได้มีน  าส าหรับอุปโภคและบริโภคในฤดูแล้ง 
อย่างเพียงพอ ดังนั น รัฐบาลควรเร่งผลักดันโครงการแก้มลิงกุดถ  ามณีให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
และควรตรวจสอบพื นที่ทั่วประเทศว่ามีพื นที่เช่นเดียวกับพื นที่แก้มลิงกุดถ  ามณีอยู่จ านวนเท่าใด 
เพราะพื นที่เหล่านี หากมีการพัฒนาอย่างจริงจังเพ่ือให้เป็นแหล่งกักเก็บน  า จะสามารถแก้ไขปัญหา 
การขาดแคลนน  าส าหรับอุปโภคและบริโภคให้แก่ประชาชนในฤดูแล้งได้เป็นอย่างดี นอกจากนี  
รัฐบาลควรส ารวจความสมบูรณ์ของเขื่อนที่มีอยู่ในปัจจุบันว่าสามารถกักเก็บน  าเพ่ือใช้ในฤดูแล้ง  
ได้หรือไม่ และหากพบว่าเขื่อนแห่งใดมีปัญหาช ารุดหรือเสียหาย จะด าเนินการแก้ไขอย่างไรเพ่ือกักเก็บน  า
ให้ได้มากที่สุด สามารถน ามาใช้ประโยชน์และรองรับปัญหาภัยแล้งที่ก าลังจะเกิดขึ นในอนาคต 

  การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๘๗ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : - 
 การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๓๒ 
        ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖    
  การติดตาม  : - 
 



๒๐๒ 

 

๑๐. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายออน กาจกระโทก 
  ชื่อเรื่อง  :  การเสนอแก้ไขกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 

    ทางการศึกษาอันเนื่องมาจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากมีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ 

ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ดังกล่าวได้ก าหนดให้บุคคล 
ซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  
ตามมาตรา ๗ (๔) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่ค าสั่งนี ใช้บังคับให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการใน ก.ค.ศ. 
อันเป็นการท าลายระบบประชาธิปไตย และระบบธรรมาภิบาลของการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและกรณีที่มาตรา ๗ (๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ก าหนดให้ “กรรมการผู้แทนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาจากการเลือกตั งจ านวนสิบสองคน ประกอบด้วย ผู้แทนผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฝ่ายละหนึง่คน ผู้แทนผู้บริหารสถานศกึษา
หรือผู้บริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนดซึ่งสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานในเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
ฝ่ายละหนึ่งคน ผู้แทนข้าราชการครูจ านวนห้าคน ซึ่งเลือกจากข้าราชการครูสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานในเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาจ านวนสามคน ข้าราชการครู 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานในเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาจ านวนหนึ่งคน 
และข้าราชการครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจ านวนหนึ่งคน ผู้แทนข้าราชการครู
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา สังกัด
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมจ านวนหนึ่งคน และผู้แทนบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานในเขตพื นที่การศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฝ่ายละหนึ่งคน” มีเจตนารมณ์ต้องการให้องค์ประกอบของ ก.ค.ศ.  
มาจากไตรภาคี ได้แก่ กรรมการที่มาโดยต าแหน่ง กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ  
ด้านต่าง ๆ และกรรมการที่เป็นตัวแทนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเข้ามา
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ 
ต่อการบริหารงานการศึกษาและการก าหนดให้องค์ประกอบของ ก.ค.ศ. มีผู้แทนข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาจากการเลือกตั ง ถือเป็นการส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท าให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ 
และรู้บริบทเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง  อนึ่ ง เมื่อเปรียบเทียบองค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานราชการอื่น ๆ อาทิ คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ 
หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ล้วนแต่ก าหนดให้มีข้าราชการในสังกัดซึ่งเป็นตัวแทนของ
วิชาชีพนั น ๆ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของคณะกรรมการ ซึ่งแตกต่างกับ ก.ค.ศ.ชุดปัจจุบันที่ไม่มีตัวแทน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นองค์ประกอบของ ก.ค.ศ. ดังนั น ขอปรึกษาหารือ  
ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนเพ่ือให้
การบริหารงานด้านการศึกษามีประสิทธิภาพต่อไป 

  การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 



๒๐๓ 

 

        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๘๙ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ 

ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๑๐๐.๑/๓๒๕๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารอื
ดังกล่าว ว่ากระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนว่า ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ 
เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ยกเลิกองค์ประกอบของ ก.ค.ศ. ในส่วนของกรรมการผู้แทนข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาที่มาจากการเลือกตั งและได้ก าหนดองค์ประกอบของ ก.ค.ศ. ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ประกอบด้วย 

       - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ 
       - กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั นพื นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา และเลขาธิการคุรุสภา 

       - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั ง
จากบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ด้านการศึกษา และด้านกฎหมาย ด้านละหนึ่งคน 

       - เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นกรรมการและเลขานุการ 
       ซึ่งมีความสอดคล้องกับองค์ประกอบของคณะกรรมการข้าราชการ 

พลเรือน (ก.พ.) ที่ก าหนดองค์ประกอบของกรรมการ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั งจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ และเป็นผู้ได้รับการสรรหา 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎ ก.พ. และสอดคล้องตามองค์ประกอบของ
คณะกรรมการในองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทอื่น ๆ ที่ก าหนดให้มีกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยไม่มีองค์ประกอบของกรรมการผู้แทนข้าราชการไว้ เช่น คณะกรรมการตุลาการ 
ศาลยุติธรรม (ก.ต.) หรือคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) 

      นอกจากนี  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ 
เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ยังก าหนดให้ ก.ค.ศ. มีอ านาจแต่งตั ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเพ่ือท าการใด ๆ แทน 
ก.ค.ศ. และก าหนดให้ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญแต่ละคณะมีอนุกรรมการ ซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวนสองคน อีกทั ง พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  
๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ก าหนดให้มี อ.ก.ค.ศ. เขตพื นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดย ก.ค.ศ. ได้ก าหนดองค์ประกอบของ
องค์คณะบุคคลดังกล่าว โดยให้มีอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวนสามคน 
ได้แก่ ครูจ านวนหนึ่งคน ผู้อ านวยการสถานศึกษาจ านวนหนึ่งคน และบุคลากรทางการศึกษาอื่น
จ านวนหนึ่งคน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการ
บริหารงานบุคคล โดยยึดหลักการกระจายอ านาจและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว 



๒๐๔ 

 

        ดังนั น องค์ประกอบของ ก.ค.ศ. ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ นั น จึงยังคงสอดคล้องกับสภาพการณ์ 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบัน  และไม่เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนนโยบาย 
ทางการศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ่ายที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามเป้าหมาย จึงยังไม่มีเหตุผลและความจ าเป็นในการแก้ไขค าสั่งดังกล่าว 

 การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๓๓ 
            ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖  
      ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๕๒๔ 
            ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
  การติดตาม  : - 
 

๑๑. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง ไข่เกษ 
  ชื่อเรื่อง  :  การแกไ้ขปญัหาน  าทว่ม น  าแลง้ของจังหวดัตราด 
 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากพื นที่อ าเภอเขาสมิง และอ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด  

เกิดน  าท่วมเป็นประจ าทุกปี และต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา ๒๐ – ๓๐ ปี เนื่องจากบริเวณต้นน  าไม่มี 
อ่างเก็บน  าขนาดใหญ่เพ่ือช่วยชะลอน  าที่จะไหลลงมาท่วมบ้านเรือนของประชาชน ซึ่งพื นที่ 
ทั ง ๒ อ าเภอดังกล่าว เป็นพื นที่เพาะปลูกผลไม้ของจังหวัดตราดแตป่ระสบปัญหาน  าท่วมในช่วงฤดฝูน
และน  าแล้งในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งท าให้เกษตรกรไม่มีน  าส าหรับท าการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้ง  
โดยประชาชนในพื นที่ต้องช่วยกันท าฝายชั่วคราวตามล าคลองขึ นมาเพ่ือใช้กันเอง ในการนี  จังหวัดตราด
มีแผนหลักในการพัฒนาแหล่งน  ามาตั งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ มีแหล่งกักเก็บน  าที่จะต้องด าเนินการ 
ก่อสร้าง จ านวน ๔ แห่ง ซึ่งสร้างแล้วเสร็จ จ านวน ๓ แห่ง ขณะนี ยังเหลืออ่างเก็บน  าห้วยสะตอ 
ที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากพื นที่ในการก่อสร้างอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งโครงการก่อสร้าง
อ่างเก็บน  าห้วยสะตอได้มีการท าประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (Environmental Impact 
Assessment : EIA) มาแล้ว ๒ ครั ง ซึ่งผลการท า EIA แต่ละครั งมีอายุการใช้งาน ๕ ปี โดยผลการท า 
EIA ครั งที่ ๒ ใกล้จะหมดอายุการใช้งาน ดังนั น ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เร่งรัดการก่อสร้างอ่างเก็บน  าห้วยสะตอให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่ งจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาน  าท่วม 
น  าแล้งในพื นที่ อ าเภอเขาสมิง และอ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด รวมทั งบางพื นที่ของจังหวัดจันทบุรี 
ให้กับประชาชนในพื นที่ดังกล่าวได้เป็นอย่างมาก 

  การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๙๒ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : - 
 การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๓๔ 
        ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖    
  การติดตาม  : - 
 
 
 



๒๐๕ 

 

๑๒. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายเฉลิมชัย เฟ่ืองคอน 
  ชื่อเรื่อง  :  ขอให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑๕/๒๕๕๗  

    เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา ลงวันที ่ 
    ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมต้องให้ประชาชน 
เข้าถึงได้โดยสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม โดยเฉพาะการสอบสวนคดีอาญาต้องมีการตรวจสอบ 
และถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการอย่างเหมาะสมตามหลักการที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๖๘ และมาตรา ๒๕๘ ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดังนั น การวินิจฉัยค าสั่งไม่ฟ้อง ไม่อุทธรณ์ ไม่ฎีกา หรือค าสั่งถอนฟ้อง  
ถอนอุทธรณ์ ถอนฎีกา ของพนักงานอัยการและการท าความเห็นแย้งค าสั่งดังกล่าว ควรกระท าโดย
หน่วยงานที่เป็นกลางและเหมาะสม สามารถอ านวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง 
ซึ่งได้บัญญัติไว้แล้วในมาตรา ๑๔๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งเป็นไปตามหลักการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล  

   เนื่องจากปัจจุบันมาตรา ๑๔๕/๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑๕/๒๕๕๗ เรื่อง  
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗  
ได้เปลี่ยนแปลงหลักการเดิมที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๔๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ซึ่งส่งผลต่อการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างพนักงานอัยการกับพนักงานสอบสวนในการท าความเห็น
แย้งค าสั่งไม่ฟ้อง ไม่อุทธรณ์ หรือไม่ฎีกา ท าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่สามารถอ านวยความเป็นธรรม
ในคดีอาญาให้กับประชาชนได้ ซึ่ งขัดกับหลักการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน 
ภายในอ านาจหน้าที่ของจังหวัด ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๒ (๑)  และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่จะต้องน าภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาล 
ไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์และดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือให้เกิด  
ความสงบเรียบร้อยและความเป็นธรรม อีกทั งยังไม่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การจัดตั งศูนย์ด ารงธรรม 
และไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่จะใช้การบริหารงานในรูปแบบของ “ผู้ว่า CEO” 
เพ่ือสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานในแต่ละจังหวัดและเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ได้โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจตาม
บทบัญญัติในมาตรา ๑๔๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เช่นเดิม เพราะตามมาตรา 
๑๔๕/๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑๕/๒๕๕๗ ดังกล่าว มีผลเป็นการตัดอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดในการ 
ถ่วงดุลตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการในการสั่งคดี  เนื่องจากมาตรา ๑๔๕/๑  
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่แก้ไขใหม่ ก าหนดให้ “ในกรณีที่มีค าสั่งไม่ฟ้อง 
และค าสั่งนั นไม่ใช่ค าสั่งของอัยการสูงสุด ถ้าในกรุงเทพมหานครให้รีบส่งส านวนการสอบสวน  
พร้อมกับค าสั่ ง เสนอผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  หรือ 
ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ถ้าในจังหวัดอื่นให้รีบส่งส านวนการสอบสวนพร้อมกับค าสั่ง  
เสนอผู้บัญชาการหรือรองผู้บัญชาการ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ...”  
จึงเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นผู้เริ่มต้นคดี และเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นผู้ตรวจกลั่นกรองขั นสุดท้าย



๒๐๖ 

 

ก่อนที่จะน าคดีขึ นสู่ศาล กล่าวคือ เป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาในภาค
เดียวกัน อันเป็นการท าให้บุคคลกลุ่มเดียวกันเป็นผู้ตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกันและกันเป็นครั งที่สอง  

  การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๘๗ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : - 
 การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๓๔ 
        ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖    
  การติดตาม  : - 
 

๑๓. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายค านูณ  สิทธิสมาน 
  ชื่อเรื่อง  :  นโยบายเติมเงนิ ๑๐,๐๐๐ บาท ใส่ Digital Wallet 
 ประเด็นข้อหารือ  :  สืบเนื่องจากนโยบายเติมเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ใส่ Digital Wallet  

เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลโดยพรรคเพ่ือไทย ซึ่งเป็นเงิน ๕๖๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยในช่วงการหาเสียง
เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ พรรคเพ่ือไทยได้แจ้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั ง (กกต.)  
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ. ๒๕๖๐ ว่าจะใช้การบริหาร
จัดการงบประมาณ และการบริหารจัดการระบบภาษีในการด าเนินการ  กล่าวโดยสรุปคือ เป็นเงิน
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แต่เนื่องจากปฏิทินงบประมาณเปลี่ยนแปลงไป ท าให้
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อาจประกาศใช้ประมาณ 
ปลายเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนั น จึงไม่มีความเป็นไปได้ที่โครงการเติมเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
ใส่ Digital Wallet จะปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
แต่รัฐบาลไดป้ระกาศว่าจะเริม่โครงการเติมเงินฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 
หรือ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ซึ่งหมายความว่าจะมีการจ่ายเงิน จ านวน ๕๖๐,๐๐๐ ล้านบาท พร้อมกัน 
โดยรัฐบาลอาจใช้วิธีเงินนอกงบประมาณ กล่าวคือ ให้ธนาคารของรัฐ (ธนาคารออมสิน) ด าเนิน
โครงการดังกล่าวไปก่อนแล้วรัฐบาลจะตั งงบประมาณคืนให้ในภายหลัง  โดยทยอยใช้เป็นรายปี 
เช่นเดียวกับโครงการรับจ าน าข้าว ซึ่งจะท าให้เงินจ านวนดังกล่าวไม่อยู่ในงบประมาณฯ แต่อาจ  
อยู่เฉพาะเงินส่วนที่ต้องคืนให้ในงวดแรก และทยอยคืนในปีต่อไปอีกหลายปี 
     ผู้ขอหารือได้ตั งค าถามไปยังรัฐบาลในวันที่รัฐบาลแถลงนโยบาย 
ต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ แต่ยังไม่ได้รับค าชี แจงเกี่ยวกับแนวทางการใช้เงิน 
ที่จะให้ธนาคารของรัฐด าเนินการตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั น เพ่ือให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ น จึงขอให้รัฐบาลได้เปิดโอกาสให้สมาชิกรัฐสภา 
ได้อภิปรายเกี่ยวกับโครงการเติมเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ใส่ Digital Wallet ตามสมควร โดยมุ่งหวังว่า
โครงการดังกล่าวจะท าให้เศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนของเงินเพ่ิมขึ น และไม่เป็นการสร้างหนี สิน
ให้กับรุ่นลูกหลานในอนาคตมากเกินความจ าเป็น จึงขอให้รัฐบาลชี แจงรายละเอียดของโครงการ
ดังกล่าวโดยมีค าถาม ดังนี  
     (๑) รัฐบาลจะตั งงบประมาณใช้คืนธนาคารออมสิน (กรณีใช้ธนาคาร
ออมสินด าเนินการ) ในการด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว จ านวนกี่ปีงบประมาณ และจ านวนเงิน  
ที่ใช้คืนในแต่ละปีงบประมาณเป็นจ านวนปีละเท่าใด 



๒๐๗ 

 

     (๒) หากรวมโครงการพักหนี เกษตรกร ซึ่งต้องใช้เงินนอกงบประมาณ
ตามมาตรา ๒๘ เช่นเดียวกัน โดยใช้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จะตั ง
งบประมาณส าหรับการช าระหนี โดยน าเงินจากโครงการเติมเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท มารวมด้วยหรือไม่ 
รัฐบาลสามารถทยอยใช้คืนกี่ปี ปีละจ านวนเท่าใด 
      (๓) รัฐบาลต้องเปิดเผยสัญญาที่ท ากับธนาคารออมสินและธนาคาร 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) หรือไม่ เพราะประชาชนจ าเป็นต้องทราบจ านวน
ดอกเบี ยใช้คืน ค่าบริหารจัดการ และค่าบริการของธนาคารว่าเป็นเงินเท่าใด 
      (๔) ในภาวะดอกเบี ยสูง รัฐบาลมีต้นทุนส าหรับการตั งงบประมาณคืนให้
ธนาคารของรัฐเพ่ิมขึ นหรือไม่  
     ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ก าหนดให้ทุกนโยบายที่มีการใช้จ่ายเงินต้องท าเป็นรายการชี แจง กกต. คือ  
(๑) วงเงินที่ต้องใช้และที่มาของเงินที่จะใช้ด าเนินการ (๒) ความคุ้มค่าและประโยชน์ในการด าเนิน
นโยบาย และ (๓) ผลกระทบและความเสี่ยงในการด าเนินนโยบาย  ดังนั น จึงขอหารือไปยัง
คณะกรรมการการเลือกตั ง (กกต.) ว่าเมื่อพรรคการเมืองชี แจงข้อมูลตามที่ก าหนดแล้ว เมื่อได้รับ
เลือกเป็นรัฐบาลก็ไม่จ าเป็นต้องท าตามที่ชี แจงไว้ได้หรือไม่ และหากเป็นเช่นนี จะมีประโยชน์อันใด 

  การส่งเรื่อง  : ๑. นายกรัฐมนตรี 
            หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๘๗ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
      ๒. ประธานกรรมการการเลือกตั ง 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๘๘ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : - 
 การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๓๖ 
        ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖    
  การติดตาม  : - 
 

๑๔. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นางสุนี จึงวิโรจน์ 
  ชื่อเรื่อง  :  ปัญหาสุขภาพฟันและช่องปากผู้สงูอาย ุ
 ประเด็นข้อหารือ  :  เนื่องจากผู้สูงอายุมักมีปัญหาฟันและสุขภาพในช่องปาก ที่พบบ่อย คือ 

ฟันผุ รากฟันผุ โรคเหงือก โรคร ามะนาด ฟันสึก การสูญเสียฟัน ภาวะน  าลายแห้ง และแผลเรื อรังในปาก 
จากการส ารวจของกรมอนามัย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่า ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีการสูญเสียฟันสูงที่สุด 
ถึงร้อยละ ๘๘ และในผู้สูงอายุ อายุ ๖๐ ปี ขึ นไป มีฟันผุที่ยังไม่ได้รับการรักษาถึงร้อยละ ๕๖  
ซึ่งร้อยละ ๓๖.๓ เป็นโรคปริทันต์ และร้อยละ ๑๖.๕ เป็นโรครากฟันผุ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีอัตรา 
การเข้าถึงการบริการด้านทันตกรรมเพียงร้อยละ ๘.๑ และในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่าผู้สูงอายุกว่า 
ร้อยละ ๔๐ มีฟันเพ่ือใช้งานไม่ถึง ๒๐ ซี่ มีผู้สูงอายุที่สูญเสียฟันทั งปากและต้องการใส่ฟันเทียม 
ทั งปากร้อยละ ๗.๒ โดยตั งแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ พบว่าการสนับสนุนงบประมาณ 
ทางทันตสาธารณสุขลดลงทุกปี ซึ่งผู้สูงอายุที่สูญเสียฟันเป็นจ านวนมากจะไม่สามารถเคี ยวอาหารได้
สะดวก เพราะเกิดความเจ็บปวดบริเวณเหงือกและฟัน ส่งผลให้ไม่อยากรับประทานอาหารจนน าไปสู่
ภาวะขาดสารอาหารและเจ็บป่วยได้ง่าย และอาจก่อให้เกิดโรคอื่น ๆ ตามมา เช่น โรคสมองเสื่อม 



๒๐๘ 

 

โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคระบบทางเดินอาหาร และโรคมะเร็ง ดังนั น จึงขอให้
รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขเร่งด าเนินการจัดการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน ดังนี  
      (๑) ผลักดันนโยบาย ๘๐ : ๒๐ คือ ประชาชนวัย ๘๐ ปีขึ นไป ควรมีฟัน 
อย่างน้อย ๒๐ ซี่ 
      (๒) สนับสนุนการดูแล ป้องกัน รักษาโรคฟัน โรคในช่องปากอย่างต่อเนื่อง 
และจริงจัง โดยเฉพาะการใส่ฟันเทียมให้ผู้สูงอายุที่สูญเสียฟันแท้ทั งในกลุ่มเสี่ยง กลุ่มด้อยโอกาส 
รวมถึงผู้สูงอายุที่อยู่ในเรือนจ า 
      (๓) จัดบริการตรวจสุขภาพช่องปากอย่างน้อยปีละ ๑ ครั ง โดยร่วมกับ 
การตรวจสุขภาพประจ าปีทั่วไป 
     (๔) สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริม ดูแล 
และรักษาทันตกรรม ให้แก่ผู้สูงอายุอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

      (๕) เพิ่มการจดัสรรงบประมาณด้านทันตสาธารณสขุให้เพียงพอ 
  การส่งเรื่อง  : ๑. นายกรัฐมนตรี 
            หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๘๗ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
      ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๓๙ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : - 
 การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๓๗ 
        ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖    
  การติดตาม  : - 
 

๑๕. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายมณเฑียร บุญตัน 
  ชื่อเรื่อง  :  ปัญหารถโดยสารสาธารณะกึ่งชานต่ า (Semi Low Floor Bus) ปฏิเสธ 

   รับผู้โดยสารพิการและปดิเสียงประกาศบนรถโดยพลการ 
 ประเด็นข้อหารือ  :   สืบเนื่องจากเป็นเวลากว่าสิบปีที่วุฒิสภาได้ร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคม

ผลักดัน และขับเคลื่อน ให้มีการเปลี่ยนแปลง ปฏิรูประบบขนส่งมวลชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ 
รถโดยสารสาธารณะแบบปกติเปลี่ยนเป็นแบบชานต่ า (Low Floor Bus) ซึ่งรถประเภทนี จะสร้าง 
ความสะดวกและปลอดภัยให้กับผู้ โดยสารทุกคนและทุกกลุ่ม โดยในระยะแรกได้มีการน ารถ  

Compressed Natural Gas (CNG) ซึ่งเป็นรถแบบชานต่ ามาให้บริการ แต่บางคันเป็นรถแบบ 
กึ่งชานต่ า (Semi Low Floor Bus) ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ได้เคยทักท้วงหลายครั ง และกรมการขนส่งทางบก 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเป็นอย่างดีและพยายาม
ปรับปรุงแก้ไขมาโดยตลอด แม้กระทั่งกรุงเทพมหานคร ยังได้มีการปรับปรุงทางเท้าให้สอดรับกับ  
รถแบบชานต่ า อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลา ๑ - ๒ ปีที่ผ่านมา ได้มีการเปลี่ยนไปใช้รถที่ใช้พลังงาน
ไฟฟ้าเพ่ือประหยัดพลังงาน ลดมลพิษทางอากาศ แต่ปัญหาคือบริษัทที่ได้รับสัมปทานเดินรถ ได้น า 
รถแบบกึ่งชานต่ าที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ามาให้บริการ ซึ่งสร้างปัญหาให้กับประชาชนผู้ใช้รถเข็น  
ผู้ที่ใช้ไม้ค  ายัน และผู้สูงอายุที่ยากแก่การขึ นรถสาธารณะด้วยตนเอง หรือขึ นได้แต่ยากและต้องใช้เวลา 
ซึ่งส่งผลให้พนักงานขับรถและพนักงานเดินตั๋วโดยสารใช้วิธีแก้ปัญหาโดยการไม่รับผู้โดยสารที่เป็น  



๒๐๙ 

 

ผู้พิการและผู้สูงอายุที่เดินไม่ค่อยสะดวก ท าให้ผู้โดยสารต้องยืนรอรถเป็นระยะเวลานานกว่าปกติ  
อีกทั งมีเสียงประกาศบอกป้ายจอดถัดไปตลอดทาง ซึ่งอาจสร้างความร าคาญให้กับพนักงานขับรถ  
บางคน จึงท าให้แอบปิดเสียงประกาศดังกล่าว จะเห็นได้ว่าความทันสมัยมิได้ก่อให้เกิดประโยชน์  
แก่ประชาชน ดังนั น กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงจ าเป็นต้องแก้ไขปัญหาข้างต้น
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการรถโดยสารสาธารณะได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และสมศักดิ์ศรี
ความเป็นพลเมืองไทยเสมอกันทุกคน 

  การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการการะทรวงคมนาคม 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๙๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : - 
 การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๓๘ 
        ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖    
  การติดตาม  : - 
 

๑๖. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายชลิต  แก้วจินดา 
  ชื่อเรื่อง  :  การบรหิารจดัการมรดกทางวฒันธรรม 
 ประเด็นข้อหารือ  : สืบเนื่องจากเมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการขึ นทะเบียน

เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของประเทศไทยจาก UNESCO เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖  
ซึ่งได้รับทราบว่ามีวัตถุโบราณหลายชิ นของเมืองมรดกโลกศรีเทพปรากฏในที่ต่าง ๆ ของต่างประเทศ  
เช่น รูปแผ่นทองดุนลาย ร ูปพระพุทธเจ้าขนาบข้างด ้วยพระโพธิส ัตว ์ ร ูปจันทรเทพ และ  
พระโพธิสัตว์พระศรีอารยเมตไตรยจากเมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ทั ง ๔ แผ่น ถูกขายให้
พิพิธภัณฑ์นอร์ตัน ไซมอน และพิพิธภัณฑ์อื่น ๆ ในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ เนื่องจาก
ประเทศไทยมีวัตถุโบราณล  าค่าหลายแห่งจ านวนมาก ที่ถูกโจรกรรมไปขายยังต่างประเทศเช่นกัน 
เช่น (๑) หลวงพ่ออู่ทอง (ทองค า) พระพุทธรูปปางมารวิชัยเนื อโลหะ ทองค าบริสุทธิ์น  าหนักกว่า  
๒๐๐ กิโลกรัม สูง ๔๓ นิ ว หน้าตักกว้าง ๓๔ นิ ว สร้างในสมัยอู่ทอง อายุ ๘๐๐ ปี ถูกโจรกรรมไปจาก 
วัดดงสระแก้ว ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐ จนถึงปัจจุบัน 
ยังไม่สามารถติดตามกลับมาได ้(๒) พระพุทธรูปยืนสัมฤทธิ์ทรงเครื่องนอ้ย ปางห้ามสมุทร ศิลปะอยุธยา
ตอนกลาง อายุ ๔๐๐ ปี ความสูงประมาณ ๑.๕ เมตร น  าหนักกว่า ๑๕๑ กิโลกรัม ถูกโจรกรรม 
ไปจากวัดพระฝาง สวางคบุรีมุนีนาถ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓  
ถึงแม้จะจับตัวคนร้ายได้แตย่ังไม่สามารถติดตามพระพุทธรูปกลับมาได้ เป็นต้น ดังนั น จึงขอให้รัฐบาล 
วางแผนการด าเนินการพร้อมสนับสนุนงบประมาณการบริหารจัดการวัตถุโบราณและมรดกอันล  าค่า 
ของประเทศไทย ดังนี  
      (๑) ติดตามวัตถุโบราณต่าง ๆ ที่ถูกโจรกรรมและสูญหายให้กลับคืนมา 
เก็บรักษาในประเทศไทย 
      (๒) พิจารณาแนวทางการบ ารุงรักษาโบราณวัตถุ  และโบราณสถาน 
ซึ่งอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และศาสนสถานต่าง ๆ ให้มี  
ความสมบูรณ์ ปลอดภัย 



๒๑๐ 

 

      (๓) ส ารวจพื นที่  วางแนวเขตโบราณสถาน และขุดค้นเพ่ิมเติม 
ทั งจากแหล่งเดิมและพื นที่ใหม่ เพ่ือน าวัตถุโบราณมาอนุรักษ์ดูแลไม่ให้สูญหายเสื่อมโทรมไปตาม
กาลเวลา 
      (๔) จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อการสืบค้นโบราณวัตถุ เพ่ือการติดตาม
น ากลับมาเก็บรักษาในประเทศไทยดังเดิม และเพ่ือประกอบการขอขึ นทะเบียนมรดกโลกส าหรับ
โบราณสถานในพื นที่อื่นต่อไป 

  การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๘๗ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : - 
 การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๒๖ 
        ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖    
  การติดตาม  : - 
 

๑๗. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายจัตุรงค์ เสริมสุข 
  ชื่อเรื่อง  :  การส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉนิ 
 ประเด็นข้อหารือ  : สืบเนื่องจากกรณีปัญหาที่ เกิดขึ นกับพนักงานไปรษณีย์รายหนึ่ง 

ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา มูลนิธิกู้ภัย 
ได้น าตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลได้ท า  
การรักษาพยาบาลในเบื องต้น โดยเอกซเรย์พบว่าสมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง 
จ าเป็นต้องได้รับการผ่าตัดสมอง แต่โรงพยาบาลไม่ได้ด าเนินการผ่าตัดสมองเพ่ือรักษาพยาบาลคนไข้ 
โดยญาติผู้ป่วยได้รับแจ้งผลการตรวจดังกล่าวจากทางโรงพยาบาล หลังจากเกิดเหตุประมาณ  
๑ ชั่วโมง พร้อมทั งแจ้งว่าโรงพยาบาลไม่มีความพร้อมในการผ่าตัด จึงขอให้ญาติด าเนินการติดต่อ
ประสานงานกับโรงพยาบาลอื่น เพื่อส่งตัวผู้ป่วยไปรักษา ซึ่งญาติของผู้ป่วยเป็นผู้สูงอายุ ฐานะยากจน 
ไม่มีความรู้ และไม่สามารถติดต่อประสานกับโรงพยาบาลต่าง ๆ ด้วยตนเองได้ จึงขอความช่วยเหลือ
จากอาสาสมัคร ๙๐๔ และอาสาสมัครของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
ให้ด าเนินการช่วยเหลือเมื่อเวลา ๒๐.๓๐ นาฬิกา และประสานกับส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลตากสิน เมื่อเวลา ๒๓.๐๐ นาฬิกา ซึ่งได้เข้ารับ
การผ่าตัดสมองเมื่อเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา โดยสรุปต้องใช้เวลาประมาณ ๗ ชั่วโมง ๓๐ นาที ผู้ป่วยจึง
ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องด้วยการผ่าตัดสมอง ภายหลังเข้ารับการผ่าตัด ผู้ป่วยนอน พักฟ้ืน 
เป็นเวลานานถึง ๒๕ วัน โดยไม่รู้สึกตัว จนเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ โรงพยาบาลตากสินได้แจ้งให้ 
ญาติผู้ป่วยไปเยี่ยมผู้ป่วยเป็นครั งสุดท้าย ถือเป็นความสูญเสียก าลังส าคัญของครอบครัวไปก่อนเวลา
อันควรอย่างกะทันหัน 

   กรณีดังกล่าว เห็นได้ว่าหากบุคลากรทางการแพทย์มีความตระหนักถึง
ความส าคัญของการรักษาพยาบาล และการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ 
ที่ถูกต้อง เหมาะสม ตามที่ประชาชนควรได้รับ ปัญหาดังกล่าวคงไม่ เกิดขึ น ดังนั น ขอให้
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาด าเนินการแก้ไขโดยเร็ว 

  การส่งเรื่อง  : ๑. นายกรัฐมนตรี 
            หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๘๗ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ 



๒๑๑ 

 

      ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๓๙ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : - 
 การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๒๗ 
        ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖    
  การติดตาม  : - 
 

๑๘. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายก าพล เลิศเกียรติด ารง 
  ชื่อเรื่อง  :  การเชื่อมโยงทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ 
 ประเด็นข้อหารือ  :  สืบเนื่องจากในคราวการประชุมวุฒิสภา ครั งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจ าปี

ครั งที่สอง) เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ได้ปรึกษาหารือ เรื่อง การขยายทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๐๔ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพ่ือพิจารณา ต่อมา  
อธิบดีกรมทางหลวง ได้มีหนังสือกรมทางหลวง ที่ คค ๐๖๑๓๘.๒/๓๒๕๐ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 
แจ้งผลการพิจารณาว่า “ได้เสนอขอรับงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขยายช่องจราจร 
ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ สาย ฉะเชิงเทรา - เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองหลาง - อ.พนมสารคาม 
ระหว่าง กม.๙๓+๘๐๐ - กม.๑๐๒+๕๐๐ ระยะทางประมาณ ๘.๗ กิโลเมตร หากได้รับการจัดสรร
งบประมาณจะด าเนินการตามขั นตอนต่อไป” แต่จนบัดนี ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด  

    ทั งนี  ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ มีจุดเริ่มต้นที่  กม.๗๕+๑๒๖ -  
กม.๑๒๖+๔๑๖ ระยะทางประมาณ ๕๒ กิโลเมตร ขณะนี การก่อสร้างขยายช่องจราจรทางหลวง
หมายเลข ๓๐๔ ช่วงต้นทางและปลายทางเป็น ๘ ช่องจราจร ได้ด าเนินการแล้วเสร็จเกือบทั งหมด และ
ได้เปิดให้ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรแล้ว แต่ช่วงระหว่าง กม.๙๓+๘๐๐ - กม.๑๐๒+๕๐๐ 
ระยะทาง ๘.๗ กิโลเมตร ซึ่งเป็นช่วงตรงกลางของทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ยังคงมีสภาพเป็น 
ถนนทางหลวง ๔ ช่องจราจร ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ยังไม่มีแผนงานและไม่ได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณเพื่อขยายผิวการจราจรในช่วงดังกล่าวเป็น ๘ ช่องจราจรแต่อย่างใด เป็นเหตุให้ประชาชนที่
ขับขี่ยานพาหนะประสบอุบัติเหตุจากการที่ถนนมีช่องจราจรไม่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันตลอดเส้นทาง  
โดยพบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในบริเวณดังกล่าวในช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจ านวนสูง
พอสมควร ดังนั น จึงขอให้กระทรวงคมนาคม พิจารณาดังนี  
     (๑) เร่งรัดการจัดท าแผนและจัดท าค าของบประมาณส าหรับขยายผิว
การจราจรทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ระหว่าง กม.๙๓+๘๐๐ - กม.๑๐๒+๕๐๐ ระยะทาง ๘.๗ กิโลเมตร 
เพื่อเชื่อมโยงทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ให้เป็น ๘ ช่องจราจร  

   (๒) ระยะเวลาด าเนินการก่อสร้างขยายผิวการจราจรทางหลวง
หมายเลข ๓๐๔ ระหว่าง กม.๙๓+๘๐๐ - กม.๑๐๒+๕๐๐ จะด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อไร 

  การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการการะทรวงคมนาคม 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๙๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : - 
 การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๒๘ 
        ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖    
  การติดตาม  : - 



๒๑๒ 

 

 
๑๙. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายถวิล เปลี่ยนศรี 
  ชื่อเรื่อง  :  การบรหิารราชการบคุคลในส่วนราชการ 
 ประเด็นข้อหารือ  :  หัวใจของระบบบริหารราชการบุคคล คือ ระบบคุณธรรม (Merit System) 

ซึ่งกล่าวโดยสรุปได้ว่าเป็นระบบที่มีการคัดเลือก แต่งตั ง โอนย้าย ปูนบ าเหน็จ ตลอดจนการลงโทษ  
ที่เป็นไปตามระบบความรู้ ความสามารถ ผลงานและประสบการณ์ โดยปราศจากการแทรกแซง อคติ 
และการกระท าโดยมิชอบใด ๆ      
      สืบเนื่องจากการแต่งตั งข้าราชการต ารวจของส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ครั งนี  อาจส่งผลให้รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติบางท่านมีความรู้สึกผิดหวังหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม 
โดยนายกรัฐมนตรีรับที่จะแก้ไขเยียวยาปัญหาดังกล่าวด้วยการให้ไปด ารงต าแหน่งระดับ 
เดียวกันในหน่วยงานราชการอื่น ซึ่งสื่อมวลชนรายงานว่าจะมีการแต่งตั งโยกย้ายรองผู้บัญชาการ  
ต ารวจแห่งชาติท่านหนึ่งไปด ารงต าแหน่งเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด และแต่งตั งโยกย้ายรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติอีกท่านหนึ่งไปด ารงต าแหน่งเลขาธิการ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งโดยส่วนตัวเชื่อมั่นว่ายังมีข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และมีความเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่ง
หัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานทั งสอง โดยไม่จ าเป็นต้องโยกย้ายข้าราชการจากหน่วยงานอื่น  
มาด ารงต าแหน่งดังกล่าว ซึ่งจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม ดังนั น ขอให้นายกรัฐมนตรียึดมั่น  
ในระบบคุณธรรมดังที่ได้ประกาศไว้อย่างเคร่งครัด และไม่กระท าการตามที่ปรากฏ เป็นข่าว 
ในสื่อมวลชน ไม่ควรให้การแก้ไขปัญหาของหน่วยงานหนึ่งไปก่อให้เกิดปัญหาในอีกหน่วยงานหนึ่ง ทั งนี  
การที่นายกรัฐมนตรียึดมั่นในระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัดและจริงจัง ย่อมส่งผลให้ข้าราชการ  
ในหน่วยงานต่าง ๆ มีขวัญก าลังใจที่ดีอุทิศตนให้แก่ราชการได้อย่างเต็มก าลังความสามารถ  
และย่อมได้รับการเคารพนับถือจากข้าราชการทั งปวง  

  การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๘๗ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : - 
 การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๒๙ 
        ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖    
  การติดตาม  : - 
 

๒๐. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายจเด็จ อินสว่าง 
  ชื่อเรื่อง  :  การจดัระเบียบสงัคมแก่ผู้ใช้แรงงานตา่งชาติทีเ่ขา้มาท างานในประเทศไทย 
 ประเด็นข้อหารือ  :  สืบเนื่องจากมีผู้ใช้แรงงานต่างชาติเขา้มาท างานในประเทศไทยอย่างต่อเนือ่ง

เป็นเวลานานและมีจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดชายแดน อาทิ จังหวัดตาก จังหวัดกาญจนบุรี 
จังหวัดระนอง จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดระนอง หรือแม้กระทั่งในกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นเมืองหลวงมีผู้ใช้แรงงานต่างชาติอาศัยอย่างหนาแน่นในเขตต่าง ๆ อาทิ เขตลาดพร้าว  
เขตจตุจักร เขตวังทองหลาง และเขตห้วยขวาง แรงงานต่างชาติส่วนใหญ่มีความส านึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณที่ได้เข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภาร ส านึกบุญคุณต่อประเทศไทยที่ให้ที่พัก ที่อาศัย 



๒๑๓ 

 

และมีงานท า แต่ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่มีปัญหาขาดความเคารพต่อกิจกรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม  
ของประเทศไทย อาทิ ไม่ยืนตรงเคารพธงชาติไทย ไม่แสดงความเคารพเมื่อมีเสียงเพลงชาติไทย  
ในวาระที่สมควร ไม่ยืนตรงเมื่อมีเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีในวาระที่สมควรยกป้ายภาษาต่างชาติ
ของตนเองในการโฆษณาสินค้าโดยไม่มีภาษาไทยก ากับ อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ 
ป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ ไม่เคารพต่อวัฒนธรรมประเพณีไทย เช่น การดัดแปลงการเล่นน  าสงกรานต์ 
ให้ผิดเพี ยน แต่งกายไม่สุภาพ ไม่เคารพต่อพระภิกษุสงฆ์ มั่วสุมเสพยาเสพติด และค้ายาเสพติด  
ซึ่งนับวันปัญหาดังกล่าวจะทวีความรุนแรง ขยายวงกว้าง และท าให้ยากล าบากต่อการแก้ไขมากขึ น 
ดังนั น ขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการก าหนดนโยบายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
และกรุงเทพมหานคร ร่วมกันบูรณาการการท างาน ให้มีเจ้าภาพตรวจตราสอดส่องหรือจัดระเบียบ
ทางสังคมอย่างเคร่งครัด เพ่ือมิให้เป็นปัญหาใหญ่ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรจัดอบรมการอ่าน  
และเขียนภาษาไทยให้แก่ผู้ใช้แรงงานต่างชาติ เพ่ือให้สามารถสื่อสารได้ดียิ่งขึ น และสร้างความรู้สึก  
ในเชิงปรองดองและสมานฉันท์ในการอยู่ร่วมกัน 

  การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๘๗ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : - 
 การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๓๐ 
        ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖    
  การติดตาม  : - 
 

--------------------------------------------- 



๒๑๔ 

 

ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามข้อปรึกษาหารือก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ 

ล าดับ 
สมาชกิวุฒิสภา 

ผู้ขอปรึกษาหารือ 
เร่ือง 

การด าเนินการ 
(ส่งเร่ืองไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

ความคืบหน้า 
(หน่วยงานแจ้งผลการพิจารณา 
ลงวันที่/ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ) 

การติดตาม 
(เลขที่หนังสือ ลงวันที)่ 

๑ นายรณวริทธิ์  ปริยฉัตรตระกูล  ปัญหาต้นทุนการผลิตข้าวมรีาคาสงู นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๑๗๔ 
ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

หนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๖๐๘  
ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- 

๒ นายบุญมี  สรุะโคตร เกษตรกรตากข้าวบนถนน 
ท าให้เกิดอุบัติเหตุทุกป ี

กระทรวงมหาดไทย 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๑๘๑ 
ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

๓ นายอนุศักดิ์  คงมาลัย ๑. ปัญหาเรื้อรังการจัดฝึกอบรมสัมมนา
 ของหน่วยงานราชการ 
    ที่ไม่ตรงกับความต้องการ 

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๗๔ 
ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

หนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๖๐๘  
ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- 

๒. การหาเสียงของพรรคการเมือง 
 ก่อนการเลือกตั้ง 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๗๕ 
ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

๔ นายจัตุรงค์  เสริมสุข การแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดใหญ ่
ทีร่ะบาดรุนแรง 

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๗๔ 
ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

หนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๖๐๘  
ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- 

กระทรวงสาธารณสุข 
หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๘๓  
ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

๕ นายอ าพล  จินดาวัฒนะ การควบคุมอาวุธปืน  
และสิ่งเทียมอาวุธปืน  
เพื่อป้องกันประชาชนผู้บริสุทธ์ิ 

กระทรวงมหาดไทย 
หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๘๑ 
ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 

- - 

๒๑๔ 



๒๑๕ 

 

ล าดับ 
สมาชกิวุฒิสภา 

ผู้ขอปรึกษาหารือ 
เร่ือง 

การด าเนินการ 
(ส่งเร่ืองไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

ความคืบหน้า 
(หน่วยงานแจ้งผลการพิจารณา 
ลงวันที่/ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ) 

การติดตาม 
(เลขที่หนังสือ ลงวันที)่ 

ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๐๖  
ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

๖ นายไพโรจน์  พ่วงทอง การระบาดของปลาหมอคางด า กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๗๙ 
ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๘๐ 
ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

๗ นายวัลลภ  ตังคณานรุักษ ์ ความรุนแรงในเด็กและวยัรุ่น นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๗๔ 
ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

หนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๖๐๘  
ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- 

๘ นายเฉลมิชัย  เฟื่องคอน นโยบายเติมเงินดจิิทัล ๑๐,๐๐๐ บาท 
สุ่มเสี่ยงผดิรัฐธรรมนญูและกฎหมาย 
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๗๔ 
ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

หนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๖๐๘  
ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- 

๙ ว่าท่ีร้อยตรี วงศ์สยาม   
เพ็งพานิชภักดี 

ปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่ออ้ย 
ที่ยังไม่ได้รับเงินจากการตดัอ้อยสด 
เข้าโรงงาน ราคาตันละ ๑๒๐ บาท  
ในฤดูกาลที่ผ่านมา 

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๗๔ 
ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

หนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๖๐๘  
ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- 

๑๐ นายถวิล  เปลีย่นศร ี นโยบายแจกเงินดิจิทัล ๑๐,๐๐๐ บาท นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๗๔ 
ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

หนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๖๐๘  
ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- 

๒๑๕ 



๒๑๖ 

 

ล าดับ 
สมาชกิวุฒิสภา 

ผู้ขอปรึกษาหารือ 
เร่ือง 

การด าเนินการ 
(ส่งเร่ืองไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

ความคืบหน้า 
(หน่วยงานแจ้งผลการพิจารณา 
ลงวันที่/ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ) 

การติดตาม 
(เลขที่หนังสือ ลงวันที)่ 

๑๑ นายเจตน์  ศิรธรานนท์ นโยบายแจกเงินดิจิทัล ๑๐,๐๐๐ บาท 
ของรัฐบาล 

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๑๗๔ 
ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

หนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๖๐๘  
ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- 

๑๒ นายถนัด  มานะพันธุ์นิยม บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมาย 
 

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๑๗๔ 
ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

หนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๖๐๘  
ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- 

๑๓ นายทรงเดช  เสมอค า การแก้ปัญหาน้ าท่วมซ้ าซาก 
ของจังหวัดสุโขทัย 
 

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๑๗๔ 
ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

หนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๖๐๘  
ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- 

๑๔ นายมณเฑียร  บุญตัน ปัญหาการยุติการให้บริการ 
ของศูนย์บริการถ่ายทอด
การสื่อสารแห่งประเทศไทย  
(Thai Telecommunication Relay 
Service : TTRS) ซึ่งมีผลต่อ 
การด ารงชีวิตของคนหูหนวกไทย 

นายกรัฐมนตรี  
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๑๗๔  
ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

หนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๖๐๘  
ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ์
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๑๗๖ 
ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๑๗๗ 
ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวตักรรม 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๑๘๕ 
ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 

- - 

๒๑๖ 



๒๑๗ 

 

ล าดับ 
สมาชกิวุฒิสภา 

ผู้ขอปรึกษาหารือ 
เร่ือง 

การด าเนินการ 
(ส่งเร่ืองไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

ความคืบหน้า 
(หน่วยงานแจ้งผลการพิจารณา 
ลงวันที่/ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ) 

การติดตาม 
(เลขที่หนังสือ ลงวันที)่ 

เลขาธิการคณะกรรมการกิจการ 
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๒๐๗ 
ลงวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

๑๕ พลต ารวจโท ศานิตย์  มหถาวร ๑. การช่วยเหลือแรงงานไทย 
 ในอิสราเอล 
๒. การแกไ้ขปัญหาเงินนิตยภตั  
 และเงินอุดหนุนการตรวจการ 
 คณะสงฆ์ไม่เพียงพอ 

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๑๗๔ 
ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

หนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๖๐๘  
ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- 

๑๖ นายสุรเดช  จิรัฐิตเิจรญิ ระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง
อัตโนมัติระบบ M-Flow 
 

กระทรวงคมนาคม 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๑๘๔ 
ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

๑๗ นางสุนี  จึงวิโรจน ์ การแก้ปัญหาที่พึ่งทางใจของเยาวชน
และประชาชน 

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๑๗๔ 
ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

หนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๖๐๘  
ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- 

๑๘ นายชาญวิทย์  ผลชีวิน กีฬาเอเชียนเกมส์ นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๑๗๔ 
ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

หนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๖๐๘  
ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๑๗๘ 
ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

๑๙ นายวันชัย  สอนศิร ิ ซอฟต์พาวเวอร์กับการท าสมาธิ นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๑๗๔ 
ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

หนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๖๐๘  
ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- 

๒๑๗ 



๒๑๘ 

 

ล าดับ 
สมาชกิวุฒิสภา 

ผู้ขอปรึกษาหารือ 
เร่ือง 

การด าเนินการ 
(ส่งเร่ืองไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

ความคืบหน้า 
(หน่วยงานแจ้งผลการพิจารณา 
ลงวันที่/ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ) 

การติดตาม 
(เลขที่หนังสือ ลงวันที)่ 

   กระทรวงวัฒนธรรม 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๑๘๒ 
ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

หนังสือกรมการศาสนา  
ที่ วธ ๐๓๐๓/๔๕๐๑  
ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- 

๒๑๘ 



๒๑๙ 

 

การด าเนินงานตามขอ้ปรกึษาหารือของสมาชกิวุฒสิภา 
การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

 
๑. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายรณวริทธิ์  ปริยฉัตรตระกูล   
  ชื่อเรื่อง   : ปัญหาต้นทุนการผลิตข้าวมีราคาสูง 
 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากปัจจุบันข้าวไทยมีราคาสูงสุดในรอบ ๑๕ ปี ท ารายได้เข้า

ประเทศกว่าแสนล้านบาท โดยประเทศไทยส่งออกข้าวเป็นอันดับสอง (มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ ๑๔) 
รองจากประเทศอินเดีย (มีส่วนแบ่งการตลาดรอ้ยละ ๓๙) และมากกว่าประเทศเวียดนาม (มีส่วนแบง่
การตลาดร้อยละ ๑๒) ซึ่งประเทศอินเดียประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  
เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางอาหารในประเทศ ประเทศอินเดียจึงประกาศงดส่งออกข้าวบางชนิด ท าให้
ส่วนแบ่งการตลาดข้าวส่วนหนึ่งของประเทศอินเดียมาเป็นของประเทศไทย และเมื่อพิจารณาจาก
สถิติการส่งออกข้าวของประเทศไทยย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่งออกข้าว 
จ านวน ๖.๓ ล้านตัน มูลค่า ๑๐๙,๗๗๑ ล้านบาท ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่งออกข้าว จ านวน ๗.๗ ล้านตัน 
มูลค่า ๑๓๘,๖๙๗ ล้านบาท ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระยะเวลา ๘ เดือน) ส่งออกข้าว จ านวน ๕.๒ ล้านตัน 
มูลค่า ๑๐๐,๓๖๙ ล้านบาท และจากปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Niño) ที่ก าลังจะเกิดขึ้นท าให้ 
หลายประเทศ มีแนวโน้มที่จะงดส่งออกข้าวเช่นเดียวกับประเทศอินเดีย แต่จากข้อเท็จจริงพบว่า 
แม้ปริมาณการส่งออกข้าวของประเทศไทยจะเพ่ิมขึ้นและชาวนามีรายได้เพ่ิมขึ้น แต่สถานะทางการเงิน
ของชาวนามิได้ดีขึ้น เนื่องจากต้นทุนการผลิตข้าวของชาวนาไทยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเหตุปัจจัย  
ที่ท าให้ต้นทุนการผลิตข้าวของชาวนาไทยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีดังต่อไปนี้  

       (๑) ปัจจัยภายใน ได้แก่ ค่าเช่าที่ดิน ค่าแรงงาน ค่าเครื่องจักร ค่าปุ๋ย  
ซึ่งมีมูลค่าหนึ่งในสี่ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด ค่าสารเคมีทางการเกษตร และผลผลิตต่อไร่ต่ า  
เฉลี่ยอยู่ที่ ๔๖๕ กิโลกรัม/ไร่ อนึ่ง ปุ๋ยเคมี ร้อยละ ๙๐ ของปุ๋ยเคมีในประเทศ เป็นปุ๋ยที่น าเข้า 
จากประเทศยูเครนซึ่งขณะนี้ไม่สามารถน าเข้าได้  ส่งผลให้ปุ๋ยเคมีมีราคาสูงขึ้น และท าให้ต้นทุน 
การผลิตสูงขึ้นตามไปด้วย  

       (๒) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ผลผลิตต่อไร่ของประเทศคู่แข่งทางการตลาด 
มีปริมาณมากกว่าของประเทศไทย เช่น ประเทศอินเดีย มีปริมาณ ๖๔๓ กิโลกรัม/ไร่ ประเทศเวียดนาม  
มีปริมาณ ๙๓๔ กิโลกรัม/ไร่ เป็นต้น ซึ่งประเทศคู่แข่งมีการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวอย่างต่อเนื่องและพัฒนา 
จากการคาดการณ์ตลาดล่วงหน้าเป็นระยะเวลา ๒๐ - ๓๐ ปี ท าให้สายพันธุ์ข้าวสามารถตอบโจทย์
ผู้บริโภคในตลาดโลกได้มากกว่าข้าวของประเทศไทย  

       (๓) ปัจจัยประกอบ คือ ข้าวของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นข้าวนาปี  
ที่มีมากถึงร้อยละ ๗๘ ของข้าวทั้งหมด ซึ่งต้องพ่ึงพาน้ าฝนในการเพาะปลูก กรณีหากเกิดภัยภัยแล้ง
หรืออุทกภัยย่อมส่งผลต่อปริมาณข้าวที่จะออกสู่ตลาดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

       อนึ่ง เมื่อพิจารณาตลาดข้าว ประเทศไทยยังมีโอกาสเนื่องจากข้าวไทย 
มีผู้บริโภคที่เป็นตลาดในกลุ่มพรีเมี่ยม (Premium) ทั้งข้าวขาวและข้าวหอมมะลิ เนื่องจากข้าว 
ของประเทศไทยมีคุณภาพที่ดีกว่า อันเป็นผลมาจากอายุและระยะการเก็บเกี่ยวที่นานกว่าประเทศคู่แข่ง 
ดังนั้น เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของชาวนาไทย จึงขอปรึกษาหารือไปยังนายกรัฐมนตรี ดังนี้  

       (๑) มีนโยบายใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก าหนดแนวทางและมาตรการ
ในการจัดการเรื่องเมล็ดพันธุ์และการพัฒนาคุณภาพข้าวไทยอย่างไร  



๒๒๐ 

 

       (๒) มีนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์ ก าหนดแนวทางและมาตรการในการ
ควบคุมราคาปัจจัยในการผลิต อันได้แก่ ปุ๋ย เคมีภัณฑ์ หรือชีวพันธุ์ ในการผลิตข้าวให้มีราคา 
ที่เหมาะสมหรือถูกลงได้หรือไม่ อย่างไร 

       (๓) มีนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์ ก าหนดแนวทางในการขยายตลาดข้าว
ของประเทศไทยไปสู่ตลาดโลกให้กว้างขึ้น โดยครอบคลุมผู้บริโภคทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพรีเมียม 
(Premium) กลุ่มรายได้ปานกลาง หรือกลุ่มรายได้น้อยหรือไม่ อย่างไร 

 การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๗๔  
       ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
 ผลการพิจารณา : ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๖๐๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารือดังกล่าว 
สรุปความว่า นายกรัฐมนตรีรับทราบข้อปรึกษาหารือข้างต้น และมีบัญชามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาและรายงานผลเกี่ยวกับข้อปรึกษาหารือดังกล่าว โดยให้รองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก ากับ
ติดตามการด าเนินการ  

 การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๘๘ 
           ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
       ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๕๙๐ 
           ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖  
 การติดตาม  : - 
 
๒. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายบุญมี  สุระโคตร  
  ชื่อเรื่อง   : เกษตรกรตากข้าวบนถนนท าให้เกิดอุบัติเหตุทุกปี 
 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวข้าว ชาวนาไม่มีสถานที่ส าหรบัตากเมลด็ขา้ว

ที่เก็บเกี่ยวแล้ว จึงได้น าเมล็ดข้าวมาตากบนถนนที่ประชาชนในท้องถิ่นใช้ในการสัญจรไปมา  
ท าให้เกิดอุบัติเหตุกับชาวนาและผู้ใช้รถใช้ถนน รวมทั้งเมล็ดข้าวได้รับความเสียหายทุกปี แม้ว่า 
การน าเมล็ดข้าวมาตากบนถนนเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย แต่อย่างไรก็ดี ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าว 
ที่ชาวนาจะเก็บเกี่ยวข้าวพร้อมกัน ท าให้ชาวนาต้องหาสถานที่ส าหรับตากเมล็ดข้าวเพ่ือให้เมล็ดข้าวแห้ง 
ซึ่งสถานที่ที่ เป็นลานกว้างในท้องถิ่นท่ีชาวนาสามารถขอน าเมล็ดข้าวมาตากได้ เช่น ลานวัด  
สนามฟุตบอลโรงเรียน หรือบริเวณรอบ ๆ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ล้วนมีพ้ืนที่จ ากัด  
ไม่เพียงพอให้ชาวนาตากเมล็ดข้าวได้ทั้งหมด ดังนั้น จึงขอปรึกษาหารือไปยังกระทรวงมหาดไทย  
ว่าในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวจะสามารถอนุญาตให้ชาวนาน าข้าวมาตากบนถนนในท้องถิ่นหรือหมู่บ้าน 
โดยแบ่งช่องทางไว้ส าหรับสัญจรได้หรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น  
กับชาวนาและผู้ใช้รถใช้ถนน รวมทั้งป้องกันเมล็ดข้าวได้รับความเสียหาย 

 การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๘๑ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
  ผลการพิจารณา : - 
 
 



๒๒๑ 

 

  การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๓ 
        ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
 การติดตาม  : - 
 
๓. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายอนุศักดิ์  คงมาลัย 
  ชื่อเรื่อง   : ๑. ปัญหาการจัดฝึกอบรมสัมมนาของหน่วยงานราชการที่ไม่ตรงกับ 

         ความต้องการ 
       ๒. การหาเสียงของพรรคการเมืองก่อนการเลือกตั้ง 
  ประเด็นข้อหารือ : ๑. สืบเนื่องจากหน่วยงานของรัฐได้มีการตั้งงบประมาณส าหรับการ

พัฒนาองค์กร พัฒนาชุมชน และพัฒนาประชาชน โดยเน้นการประชุม การจัดสัมมนา และการจัด
อบรม ด้วยการสร้างความเข้าใจ และการให้ความรู้ยกระดับขีดความสามารถ ทักษะ เพ่ือให้สามารถ
สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ ข้อดี คือ เป็นการสนับสนุนประชาชน ชุมชน องค์กร ให้มีการพัฒนา 
และปรับปรุงกลไกสาขาอาชีพต่าง ๆ ให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค แต่มีข้อเสีย คือ ปัญหาของระบบงบประมาณที่ไม่เอื้อต่อการกระจาย
ภารกิจในการประชุมสัมมนาและอบรม เช่น การก าหนดหัวข้อไม่ตรงกับความจ าเป็น ความต้องการ 
และสภาพความเป็นจริงของกลุ่มเป้าหมาย หรือการก าหนดเวลาในการจัดประชุมสัมมนาหรืออบรม 
ท่ีส่วนใหญ่จะก าหนดให้จัดในช่วงเดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน ซึ่งเป็นช่วงฤดู
การท่องเที่ยว (High Season) ที่โรงแรม รีสอร์ต หรือสถานที่ท่องเที่ยว จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาพัก
เป็นจ านวนมาก หากกลุ่มเป้าหมายเป็นพนักงานโรงแรมหรือพนักงานของรีสอร์ต อาจกระทบต่อ  
การท างานของพนักงานได้ ดังนั้น ขอปรึกษาหารือไปยังรัฐบาลว่ามีแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวอย่างไร เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายที่ เกี่ยวข้องกับการจัดสัมมนาหรืออบรมสามารถเข้าถึง
กระบวนการพัฒนาตนเองและสามารถวางแผนการท างานไปพร้อมกันได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้การจัดสัมมนา
หรืออบรมเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 

       ๒. สืบเนื่องจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมา  
พรรคการเมืองแต่ละพรรคได้มีการน าเสนอนโยบายต่าง ๆ ในการหาเสียง ดังนั้น จึงขอสอบถาม  
ไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าได้มีการตรวจสอบรายละเอียดของนโยบายการหาเสียง
ของพรรคการเมืองแต่ละพรรคอย่างละเอียดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการท าตามนโยบาย  
หรือมีความสุ่มเสี่ยงต่อการสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนในการเลือกตั้ง หรือไม่ อย่างไร  
ทั้งนี้ ขอทราบรายละเอียดการหาเสียงของแต่ละพรรคการเมืองว่ามีนโยบายในการหาเสียงไว้อย่างไร 
และสามารถท าตามนโยบายที่หาเสียงไว้ได้มากน้อยเพียงใด 

  การส่งเรื่อง  : ๑. นายกรัฐมนตรี 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๗๔ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
      ๒. ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๗๕ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 
 
 



๒๒๒ 

 

 ผลการพิจารณา : ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๖๐๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารือดังกล่าว 
สรุปความว่า นายกรัฐมนตรีรับทราบข้อปรึกษาหารือข้างต้น และมีบัญชามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาและรายงานผลเกี่ยวกับข้อปรึกษาหารือดังกล่าว โดยให้รองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก ากับ
ตดิตามการด าเนินการ  

  การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๔ 
           ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
       ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๕๙๑ 
           ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ 
 การติดตาม  : - 
 
๔. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายจัตุรงค์  เสริมสุข 
  ชื่อเรื่อง   : การแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดใหญ่ท่ีระบาดรุนแรง 
 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากปัจจุบันมี เด็กและผู้ ใหญ่  ป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ 

ทั้งสายพันธุ์เอและสายพันธุ์บีเป็นจ านวนมาก และในโรงพยาบาลเอกชนมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา 
(Admit) ด้วยโรคดังกล่าวเต็มทุกเตียง โดยผู้ป่วยมีทั้งเด็กเล็กอายุ ๐ - ๔ ปี และผู้ใหญ่อายุ ๔๐ - ๗๐ ปี 
เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผู้ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ จ านวน ๘๘,๐๐๐ คน (คิดเป็นผู้ป่วย ๑๓๔ คน
ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน) และเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ มีผู้ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่เพ่ิมขึ้น 
เป็นจ านวน ๑๘๕,๐๐๐ คน (คิดเป็นผู้ป่วย ๒๘๐ คนต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน) โดยผู้ป่วย 
ที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ ชนิดเอช ๑ เอ็น ๑ (A H1N1) จะมีอาการไข้สูง เจ็บคอ ไอ  
และมีเสมหะ ต้องให้ยาต้านไวรัสเป็นระยะเวลา ๕ วัน โดยผู้ป่วยที่มีไข้ขึ้นสูงถึง ๓๙ - ๔๐ องศา  
อาจเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ เป็นเด็กเล็กอายุไม่เกิน ๑๐ ปี หากมีไข้ขึ้นสูง 
ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ แม้ว่าที่ผ่านมาส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  
จะมีนโยบายในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับเด็กเล็ก 
อายุ ๐ - ๒ ปี ผู้สูงอายุตั้งแต่ ๖๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคอ้วน 
และสตรีที่มีอายุครรภ์ไม่เกิน ๔ เดือน แต่กลับพบว่าจ านวนผู้ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่กลับไม่ลดลง  
โดยสถิติผู้ป่วยในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
มีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้น ๓ เท่า ซึ่งอาจเกิดจากการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนไม่ทั่วถึงหรือจ ากัดการฉีดวัคซีน
ให้กับบุคคลเฉพาะกลุ่ม โดยมิได้ตระหนักถึงบุคคลที่เป็นกลุ่มเด็ก เยาวชน และบุคคลอายุต่ ากว่า  
๖๕ ปี ให้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อย่างทั่วถึงด้วย นอกจากนี้ ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่
ส่วนมากมีความเข้าใจว่าหากเคยไดร้ับวคัซนีปอ้งกนัโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) แลว้ 
ไม่จ าเป็นต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ซ้ าอีก ซึ่งส่งผลให้จ านวนผู้ป่วยโ รคไข้หวัดใหญ่ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ิมขึ้น จากปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง ๓ เท่า ประเด็นต่อมา คือ สปสช. ได้มองข้าม 
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้ป่วยที่มีอาการทางสมองที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 
ดังนั้น ขอปรึกษาหารือไปยังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พิจารณา
ด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทั้งสายพันธุ์เอและสายพันธุ์บีทุกชนิด ให้แก่ประชาชนทุกคน
อย่างครบถ้วน 

 



๒๒๓ 

 

  การส่งเรื่อง  : ๑. นายกรัฐมนตรี  
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๗๔ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
      ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๘๓ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๖๐๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารือดังกล่าว 
สรุปความว่า นายกรัฐมนตรีรับทราบข้อปรึกษาหารือข้างต้น และมีบัญชามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาและรายงานผลเกี่ยวกับข้อปรึกษาหารือดังกล่าว โดยให้รองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก ากับ
ตดิตามการด าเนินการ  

  การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๕ 
           ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
       ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๐๒ 
           ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ 
 การติดตาม  : - 
 
๕. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายอ าพล  จินดาวัฒนะ 
  ชื่อเรื่อง   : การควบคุมอาวุธปืน และสิ่งเทียมอาวุธปืน เพ่ือป้องกันประชาชนผู้บริสุทธิ์ 
 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยเกิดเหตกุารณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงประชาชน

ผู้บริสุทธิ์อย่างต่อเนื่อง คือ เหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงประชาชน ณ จังหวัดนครราชสีมา  
ยิงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ จังหวัดหนองบัวล าภู และเหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร  
จากการส ารวจพบว่าประเทศไทยมีอาวุธปืนที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายประมาณ ๑๐ - ๑๒ ล้าน
กระบอก มีอัตราเฉลี่ยปืน ๑๕ กระบอกต่อประชากร ๑๐๐ คน ทั้งนี้ ได้เคยตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การควบคุมอาวุธปืนโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ตอบกระทู้ถาม ซึ่งได้รับทราบว่ารัฐบาลรับทราบปัญหาและเร่งรัดมาตรการ
ต่าง ๆ ในการควบคุมอาวุธปืนให้มีความเข้มงวดมากขึ้นแต่ปัจจุบันมีการซื้อขายอาวุธปืนผ่านช่องทาง
ออนไลน์เป็นจ านวนมาก โดยเจ้าหน้าที่ได้มีการกวดขันจับกุมอาวุธปืนผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง  
แต่ต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง  
และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ประกาศใช้มานานแล้ว ท าให้เกิดปัญหาในการ
บังคับใช้กฎหมาย เช่น การขออนุญาต การครอบครองอาวุธปืน และการพกพาอาวุธปืน ท าให้อาวุธปืน
บางส่วนไปอยู่ในความครอบครองของบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสม โดยเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธ
ปืนยิงประชาชนในห้างสรรพสินค้าใจกลางกรุงเทพมหานคร เป็นการใช้สิ่งเทียมอาวุธปืนมาดัดแปลง
เพ่ือก่อเหตุ ซึ่งเป็นช่องว่างของกฎหมาย ดังนั้น จึงขอให้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืน 
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ โดยเร็ว และกวดขัน
จับกุมอาวุธปืนผิดกฎหมาย รวมทั้งผู้ที่ครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต เพ่ือความปลอดภัย  
ในชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธิ์ 

 
 
 



๒๒๔ 

 

  การส่งเรื่อง  : ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
         หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๘๑ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
      ๒. ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  
        หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๒๐๖ 
        ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
  ผลการพิจารณา : - 
  การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๖ 
       ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖   
 การตดิตาม  : - 
 
๖. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายไพโรจน์  พ่วงทอง 
  ชื่อเรื่อง   : การระบาดของปลาหมอคางด า 
 ประเด็นข้อหารือ : ด้วยประชาชนที่ประกอบอาชีพท าการประมงในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี ได้รับความเดือดร้อน
จากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางด าและปลาซัคเกอร์ (Sucker Catfish) ซึ่งเป็นสัตว์น้ าที่น าเข้า
ประเทศโดยผิดกฎหมาย ส่งผลกระทบต่อการขยายพันธุ์ของสัตว์น้ าท้องถิ่นและระบบนิเวศน์ 
นอกจากนี้ พบว่าในพ้ืนที่จังหวัดดังกล่าว มีตัวเงินตัวทองขยายพันธุ์เพ่ิมจ านวนมากขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญ และได้ไปกินกุ้งและปลาที่เกษตรกรเลี้ยงไว้ ดังนั้น จึงขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
ได้เข้มงวดและจับกุมการลักลอบน าปลาหมอคางด าและปลาซักเกอร์ เข้ามาในประเทศและแก้ไข
ปัญหาตัวเงินตัวทองกินสัตว์น้ าของเกษตรกร    

  การส่งเรื่อง  : ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
         หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๗๙ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
        ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๘๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : - 
  การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๗ 
       ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖   
 การติดตาม  : - 
 
๗. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ 
  ชื่อเรื่อง   : ความรุนแรงในเด็กและวัยรุ่น 
 ประเด็นข้อหารือ : ประเทศไทยพบปัญหาคดีเด็กใช้ความรุนแรงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

เช่น คดีเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๒ รุมท าร้ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ คดีเด็กรุ่นพ่ีบงัคบั
ให้รุ่นน้องถอดเสื้อผ้าเพ่ือถ่ายคลิปอนาจารน าไปขายตามสื่อต่าง ๆ  คดีรุ่นพ่ีรุมซ้อมท าร้ายร่างกายรุ่นน้อง
ซึ่งเป็นเด็กพิเศษที่มีความบกพร่องทางร่างกาย คดีเด็กอายุ ๑๕ ปี ฆ่าเด็กอายุ ๑๒ ปี และถ่ายคลิปไว ้
ดูเล่น คดีเด็กผู้หญิง ๒ คน ล่อลวงเด็กหญิงไปฆ่าโดยการกดน้ าจนเสียชีวิต และคดีเด็กนักเ รียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ใช้อาวุธปืนยิงเพ่ือนจนเสียชีวิต เนื่องจากมีความแค้นที่เพ่ือนล้อเลียนว่า 
เป็นบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศซึ่งปัจจัยส าคัญที่ท าให้เด็กมีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง 



๒๒๕ 

 

มี ๘ ประการ ได้แก่ (๑) สื่อในรูปแบบต่าง ๆ  (๒) สิ่งแวดล้อม (๓) การศึกษา (๔) เศรษฐกิจ (๕) การเลี้ยงดู 
(๖) การเมือง (๗) ระบบศีลธรรม และ (๘) กฎหมาย ดังนั้น จึงขอให้นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน
กรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ น าเรื่องนี้เข้าหารือและก าหนดเป็นวาระแห่งชาติ 

  การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๗๔ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๖๐๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารือดังกล่าว 
สรุปความว่า นายกรัฐมนตรีรับทราบข้อปรึกษาหารือข้างต้น และมีบัญชามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาและรายงานผลเกี่ยวกับข้อปรึกษาหารือดังกล่าว โดยให้รองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก ากับ
ติดตามการด าเนินการ  

  การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๙ 
           ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖    
       ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๕๙๒ 
           ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖    
 การติดตาม  : - 
 
๘. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายเฉลิมชัย  เฟ่ืองคอน 
  ชื่อเรื่อง   : นโยบายเติมเงินดิจิทัล ๑๐,๐๐๐ บาท สุ่มเสี่ยงผิดรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

    ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ รัฐบาลได้แถลงนโยบาย 

การบริหารราชการแผ่นดินต่อรัฐสภา ซึ่งโครงการเติมเงินดิจิทัล ๑๐,๐๐๐ บาท รัฐบาลไม่ได้มีการ
ชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะน ามาด าเนินโครงการแต่อย่างใด จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีความชัดเจน
ว่าจะน าเงินจากส่วนใดมาด าเนินโครงการ จึงเป็นการสุ่มเสี่ยงที่จะท าผิดมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่บัญญัติให้ “รัฐต้องรักษาวินัยการเงิน
การคลังอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืน  
ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ และจัดระบบภาษีให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคม” 
ประกอบมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่บัญญัติให้  
“รัฐต้องด าเนินนโยบายการคลัง การจัดท างบประมาณ การจัดหารายได้ การใช้จ่าย การบริหาร
การเงินการคลัง และการก่อหนี้ อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ตามหลักการ
รักษาเสถียรภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและหลักความเป็นธรรมในสังคม และต้อง
รักษาวินัยการเงินการคลังตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง 
อย่างเคร่งครัด” มาตรา ๗ “การกู้เงิน การลงทุน การตรากฎหมาย การออกกฎ หรือการด าเนินการใด ๆ 
ของรัฐที่มีผลผูกพันทรัพย์สินหรือก่อให้เกิดภาระทางการเงินการคลังแก่รัฐ ต้องพิจารณาความคุ้มค่า 
ต้นทุน และผลประโยชน์ เสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนความยั่งยืน
ทางการคลังของรัฐด้วย” และมาตรา ๙ วรรคสาม “คณะรัฐมนตรีต้องไม่บริหารราชการแผ่นดิน 
โดยมุ่งสร้างความนิยมทางการเมืองที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ  
และประชาชนในระยะยาว” อนึ่ง การที่รัฐบาลจะมอบหมายให้ธนาคารออมสินด าเนินโครงการดังกล่าว
แทนรัฐบาล ในฐานะธนาคารของรัฐและเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยใช้เงินของธนาคารออมสิน วงเงิน 



๒๒๖ 

 

๕๖๐,๐๐๐ ล้านบาท และรัฐบาลจะรับภาระชดเชยค่าใช้จ่ายคืนให้ในภายหลัง โดยอ้างว่าเป็นการ
ด าเนินการตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น  
กรณีเห็นว่าการที่รัฐบาลจะมอบหมายให้ธนาคารออมสินด าเนินการเรื่องใด จะต้องเป็นเรื่องที่อยู่ 
ในหน้าที่และอ านาจและอยู่ในขอบเขตวัตถุประสงค์การจัดตั้งธนาคารออมสิน ตามมาตรา ๗ แห่ง
พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ ดังนั้น จึงขอให้รัฐบาลพิจารณาอย่างรอบคอบในการ
ด าเนินโครงการเติมเงินดิจิทัล ๑๐,๐๐๐ บาท เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๗๔ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๖๐๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารือดังกล่าว 
สรุปความว่า นายกรัฐมนตรีรับทราบข้อปรึกษาหารือข้างต้น และมีบัญชามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาและรายงานผลเกี่ยวกับข้อปรึกษาหารือดังกล่าว โดยให้รองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก ากับ
ตดิตามการด าเนินการ 

 การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๘ 
           ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖    
      ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๕๙๓ 
           ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖    
 การติดตาม  : - 
 
๙. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม  เพ็งพานิชภักดี 
  ชื่อเรื่อง   : ปัญหาความเดือดร้อนของชาวไรอ่้อยที่ยังไม่ได้รับเงินจากการตัดอ้อยสด 

เข้าโรงงาน ราคาตันละ ๑๒๐ บาท ในฤดูกาลที่ผ่านมา 
 ประเด็นข้อหารือ : เนื่องจากรัฐบาลชุดที่ผ่านมาได้ก าหนดนโยบายให้อ้อยไฟไหม้เข้าโรงงาน

เป็นร้อยละ ๐ โดยสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย ตัดอ้อยสดเข้าโรงงานแทนการเผาอ้อยเพ่ือลด
ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ซึ่งรัฐบาลได้ก าหนดเงินชดเชยส่วนต่างราคาอ้อยสดเข้าโรงงาน
ให้กับเกษตรกรในราคา ตันละ ๑๒๐ บาท มาโดยตลอด แต่ฤดูกาลตัดอ้อยครั้งล่าสุดเป็นช่วง 
ของการเปลี่ยนรัฐบาล จึงท าให้เกษตรกรยังไม่ได้รับเงินสนับสนุนดังกล่าวจากรัฐบาล ส่งผลให้
เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเพราะไม่มีเงินส าหรับจัดซื้อเครื่องมือตัดอ้อยสดในฤดูกาลเปิดหีบอ้อย
ที่ก าลังจะมาถึงในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ จากข้อมูลเดือน
เมษายน ๒๕๖๖ (ก่อนปิดหีบอ้อย) มีปริมาณอ้อยสดเข้าโรงงาน จ านวน ๖๓,๑๐๕,๕๖๓.๕๖ ตัน  
คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒๒ และปริมาณอ้อยไฟไหม้เข้าโรงงาน จ านวน ๓๐,๗๗๗,๗๐๙.๐๕ ตัน คิดเป็น
ร้อยละ ๓๒.๗๘ ซึ่งปริมาณอ้อยไฟไหม้เข้าโรงงานมีแนวโน้มลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๒ ที่มีปริมาณอ้อยไฟไหม้กับอ้อยสดเข้าโรงงาน ร้อยละ ๕๐ - ๕๐ มาโดยตลอด ดังนั้น จึงขอให้
นายกรัฐมนตรีได้พิจารณาด าเนินการ ดังนี้  

       (๑) เร่งรัดการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคาออ้ยสดเข้าโรงงานให้กับเกษตรกร
ผู้ปลูกอ้อยในราคา ตันละ ๑๒๐ บาท เพ่ือให้เกษตรกรมีเงินจ่ายค่าจ้างแรงงานและซื้อเครื่องจักร 



๒๒๗ 

 

ตัดอ้อยสดส่งโรงงานดังเช่นปีที่ผ่านมา ซึ่ง เป็นการป้องกันการเผาอ้อยเข้าโรงงานอันเป็นสาเหตุ 
การเกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ตามมา 

       (๒) เร่งรัดการด าเนินงานของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติอ้อย
และน้ าตาลทราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ ท่ีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๖๕ เกี่ยวกับการจัดสรรผลพลอยได้ (กากอ้อย และกากน้ าตาล) ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย 
เนื่องจากเรื่องดังกล่าวยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด เพราะผลพลอยได้จะท าให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย 
มีรายได้เพิ่มขึ้น มีเงินเพื่อการด ารงชีพและลงทุนจัดซื้อเครื่องจักรส าหรับตัดอ้อยสดส่งโรงงานต่อไป 
การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี 

       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๗๔ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๖๐๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารือดังกล่าว 
สรุปความว่า นายกรัฐมนตรีรับทราบข้อปรึกษาหารือข้างต้น และมีบัญชามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาและรายงานผลเกี่ยวกับข้อปรึกษาหารือดังกล่าว โดยให้รองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก ากับ
ติดตามการด าเนินการ  

  การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๘๐ 
           ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖    
       ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๙๔ 
           ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖    
 การติดตาม  : - 
 

๑๐.  สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายถวิล  เปลี่ยนศรี 
 ชื่อเรื่อง   : นโยบายแจกเงินดิจิทัล ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ประเด็นข้อหารือ : เนื่ องจากนโยบายแจกเงินดิจิทัล  ๑๐,๐๐๐ บาท ของรั ฐบาล 

ตามที่ ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา เป็นนโยบายที่ก่อให้ เกิดปัญหา เพราะเศรษฐกิจของประเทศ 
ในขณะนี้ไม่ได้อยู่ในภาวะที่ต้องการกระตุ้นมากนัก แต่ควรเน้นเรื่องของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
มากกว่า เพราะนโยบายดังกล่าวอาจสร้างหนี้สินให้กับรัฐบาลในอนาคต เพราะวิธีการและการบริหาร
จัดการยังไม่มีความชัดเจน และยังเสี่ยงต่อการกระท าผิดพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรั ฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายที่ต้องใช้งบประมาณอีกหลายนโยบายผ่านมาหลายประเทศ 
ต่างประสบความล้มเหลวกับนโยบายท านองเดียวกันนี้มาแล้ว นอกจากนี้ ยังมีค าเตือนจากหลาย 
หน่วยงาน เช่น ส านักข่าวต่างประเทศ บลูมเบิร์ก เทเลวิชัน (Bloomberg Television) มูดีส์อินเวสเตอส์
เซอร์วิส (Moody's Investors Service) บริษัท เอสแอนด์พี โกลบอล เรทติ้ง (S&P Global Ratings)  
และบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นต้น ซึ่งส านักจัดอันดับเครดิตของประเทศเหล่านี้ 
ต่างเห็นตรงกันว่านโยบายนี้จะท าให้รัฐบาลไม่สามารถรักษาเสถียรภาพหนี้สาธารณะได้ จะส่งผลให้
ประเทศขาดดุลงบประมาณมากขึ้น และจะกระทบต่อสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศ (GDP) และอาจกระทบต่อการจัดล าดับเครดิตของประเทศได้ ที่ส าคัญ คือ มีนักวิชาการ 
ด้านการเงินการคลังของไทย จ านวน ๙๙ คน รวมทั้งอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกมา
คัดค้านนโยบายดังกล่าว ด้วยเหตุผลที่ควรรับฟังเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการยืนยันที่จะด าเนินนโยบายดังกล่าว 
โดยอ้างว่าเป็นความต้องการของประชาชนนั้นไม่ถูกต้องเพราะประชาชนไม่อาจล่วงรู้ถึงพิษภัย 



๒๒๘ 

 

ที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการด าเนินนโยบายดังกล่าวได้ ดังนั้น จึงขอให้นายกรัฐมนตรีได้ทบทวนและยกเลิก
การด าเนินนโยบายแจกเงินดิจิทัล ๑๐,๐๐๐ บาท และยอมรับต่อประชาชนว่าจะไม่ด าเนินนโยบาย
ดังกล่าวอีกต่อไป 

 การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๗๔  
       ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
  ผลการพิจารณา : ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๖๐๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารือดังกล่าว 
สรุปความว่า นายกรัฐมนตรีรับทราบข้อปรึกษาหารือข้างต้น และมีบัญชามอบหมายหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาและรายงานผลเกี่ยวกับข้อปรึกษาหารือดังกล่าว โดยให้รองนายกรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้องก ากับติดตามการด าเนินการ 

  การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๘๑ 
         ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖   

       ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๕๙๕ 
           ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖   
  การติดตาม  : - 

 
๑๑. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายเจตน์  ศิรธรานนท์ 
  ชื่อเรื่อง   : นโยบายแจกเงินดิจิทัล ๑๐,๐๐๐ บาท ของรัฐบาล 
  ประเด็นข้อหารือ : เนื่องจากนโยบายแจกเงินดิจิทัล ๑๐,๐๐๐ บาท ของรัฐบาลตามที่ได้

แถลงไว้ต่อรัฐสภาซึ่งผู้ขอหารือและสมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาล  
ในการแจกเงินหรือ Token ให้กับประชาชนที่มีอายุ ๑๖ ปีขึ้นไป และที่ส าคัญ คือ อดีตผู้ว่าการธนาคาร
แห่งประเทศไทย ๒ ท่าน และคณาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ร่วมกับนักวิชาการ จ านวน ๙๙ คน  
ได้ลงนามในแถลงการณ์ขอให้รัฐบาลยกเลิกนโยบายดังกล่าว รวมถึงผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
คนปัจจุบัน และนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของประเทศ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอีกหลายคนที่แสดงความเห็นว่าไม่เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าวเพราะ 
จะได้ไม่คุ้มเสีย ซึ่งปัจจุบันหนี้สาธารณะ ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ อยู่ที่ ๑๑.๐๒๗๙ ล้านล้านบาท 
หรือร้อยละ ๖๑.๗๘ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ซึ่งก าลังจะเข้าสู่ร้อยละ ๗๐  
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

       เงินดิจิทัลหรือสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้ตลาดเงินเก็งก าไรทั่วโลกเป็นความเสี่ยง 
ที่รัฐบาลจะเข้าไปรับประกันมูลค่า โดยน าเข้าตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) 
ตัวอย่างเช่น เงินบิตคอยน์ (Bitcoin) ซึ่งเป็นเงินดิจิทัลที่ เคยขึ้นสูงสุดในปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
โดย ๑ Bitcoin มีมูลค่า ๖๙,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ ปัจจุบันเหลือมูลค่าเพียง ๒๗,๕๐๐ เหรียญสหรัฐ  
และเชื่อว่าเป็นเงินดิจิทัลที่อยู่ในกลุ่มของการฟอกเงินส าหรับผู้ค้ายาเสพติด นักพนัน ผู้ค้าของเถื่อน  
และผู้หลบเลี่ยงภาษีทั่วโลก ถือได้ว่ารัฐบาลมองแต่ด้านบวกของนโยบายดังกล่าวเท่านั้น ซึ่งรัฐบาล 
ก าลังจะน าประเทศไปเสี่ยงกับวงการเงินดิจิทัล ดังนั้น ขอเสนอข้อคิดเห็น ดังนี้ 

       (๑) ในขณะนี้การกระตุ้นการบริโภคส่วนบุคคลยังไม่มีความจ าเป็น  
ควรเน้นการใช้จ่ายของภาครัฐในการสร้างศักยภาพการลงทุนและการส่งออก เนื่องจากเป็นปัจจัย  
ที่ท าให้เกิดเงินเฟ้อสูงขึ้น 



๒๒๙ 

 

       (๒) เงินจ านวน ๕๖๐,๐๐๐ ล้านบาท ที่รัฐบาลจะน ามาด าเนินนโยบาย
ดังกล่าว อาจท าให้รัฐบาลเสียโอกาสในการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

       (๓) นโยบายแจกเงินดิจิทัล ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นนโยบายที่เลื่อนลอย 
เพราะการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการแจกเงินเข้าระบบเท่ากับเป็นการคาดหวังเกินจริง เนื่องจากการใช้จ่าย
ของรัฐในลักษณะเงินโอนหรือแจกเงิน มีค่าต่ ากว่า ๑ และต่ ากว่าตัวทวีคูณทางการคลังส าหรับการใช้จ่าย
โดยตรงและการลงทุนภาครัฐ 

       (๔) ประเทศไทยจะเสียดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 
       (๕) นโยบายแจกเงินดิจิทัล ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นนโยบายที่สวนทาง 

กับสิ่งที่ควรจะเป็น กล่าวคือ หลังจากทั่วโลกเผชิญกับภาวะโรคระบาด เศรษฐกิจถดถอย  
และภาวะสงคราม หลายประเทศพยายามลดการขาดดุลภาครัฐและลดหนี้สาธารณะเพ่ือสร้าง  
พ้ืนที่ว่างทางการคลังไว้รองรับวิกฤตเศรษฐกิจในอนาคต 

       (๖) เป็นนโยบายที่ไม่สร้างความเป็นธรรม เพราะคนรวยและคนจนได้รับ
เงินเท่ากัน   

       (๗) การเตรียมความพร้อมทางการคลังถือเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับ
รัฐบาล เนื่องจากประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว 

  การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๗๔  
       ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
  ผลการพิจารณา : ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๖๐๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารือดังกล่าว 
สรุปความว่า นายกรัฐมนตรีรับทราบข้อปรึกษาหารือข้างต้น และมีบัญชามอบหมายหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาและรายงานผลเกี่ยวกับข้อปรึกษาหารือดังกล่าว โดยให้รองนายกรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้องก ากับติดตามการด าเนินการ 

  การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๘๒ 
        ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖    
       ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๕๙๖ 
        ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖    
   การติดตาม  : - 

 
๑๒. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายถนัด  มานะพันธุ์นิยม 
  ชื่อเรื่อง   : บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมาย 
  ประเด็นข้อหารือ : เนื่ องจากบุหรี่ ไฟฟ้าเป็นนวัตกรรมของยาสูบชนิดใหม่ที่อ้างว่า 

ควันมีกลิ่นหอม สูดดมแล้วสดชื่น ผู้ที่ใช้จะดูภูมิฐาน เท่ ทันสมัย ไม่รบกวนคนรอบข้าง และช่วยให้  
เลิกสูบบุหรี่ธรรมดาได้ จึงท าให้ได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้สูบบุหรี่เดิมและผู้สูบบุหรี่หน้าใหม ่
อย่างรวดเร็ว แต่สิ่งที่เป็นความกังวลคือผู้ขายมุ่งเป้าหมายทางการตลาดไปยังเยาวชนเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ 
องค์การอนามัยโลกได้กล่าวว่ายังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้ 
เลิกสูบบุหรี่ธรรมดาได้ และยังเป็นสิ่งที่น าไปสู่สารเสพติดชนิดอื่น ๆ ส าหรับประเทศไทยได้มี 
การทดสอบบุหรี่ไฟฟ้าพบว่ามีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหลายชนิด และยังพบโลหะหนัก 
ที่เป็นสารก่อมะเร็งด้วย จึงได้ประกาศให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่อาจเป็นอันตราย ผิดกฎหมาย  



๒๓๐ 

 

ห้ามน าเข้า ห้ามจ าหน่าย หรือให้บริการ และผู้ครอบครองอาจถูกด าเนินคดีได้ ดังนั้น จึงขอให้รัฐบาล
อย่าด าเนินการแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงเพราะต้องการ 
เก็บภาษีให้ได้มากขึ้น เนื่องจากในระยะยาวรัฐบาลอาจต้องจ่ายค่ารักษาอาการป่วยของประชาชน 
ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเป็นเงินท่ีมากกว่าเงินภาษีที่เก็บได้หลายเท่า และสิ่งส าคัญที่สุดคือไม่ควรแลก 
ด้วยสุขภาพที่ดีของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ 

  การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๗๔  
       ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
  ผลการพิจารณา : ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

 ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๖๐๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารือดังกล่าว 
 สรุปความว่า นายกรัฐมนตรีรับทราบข้อปรึกษาหารือข้างต้น และมีบัญชามอบหมายหน่วยงาน 
 ที่เกี่ยวข้องพิจารณาและรายงานผลเกี่ยวกับข้อปรึกษาหารือดังกล่าว โดยให้รองนายกรัฐมนตรี  
 ที่เกี่ยวข้องก ากับติดตามการด าเนินการ 

  การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๘๓ 
        ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖    
       ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๕๙๗ 
        ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖   
   การติดตาม  : - 

 
๑๓. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายทรงเดช  เสมอค า 
  ชื่อเรื่อง   : การแก้ปัญหาน้ าท่วมซ้ าซากของจังหวัดสุโขทัย 
  ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากจังหวัดสุโขทัยประสบกับปัญหาน้ าท่วมซ้ าซากเป็นประจ า

ทุกปี โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
(GISTDA) ได้เผยภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต (Thaichote) เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ บริเวณ
พ้ืนที่อ าเภอเมืองสุโขทัย อ าเภอศรีส าโรง และอ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย แสดงให้เห็นพ้ืนที่  
ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ าท่วม จ านวน ๑๓๑,๐๐๐ ไร่ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ระบายน้ าที่
ท่วมขังในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก ไปทางแม่น้ านา่นเพื่อลดผลกระทบ พร้อมทั้งมอบหมาย 
รองนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์  เทพสุทิน) ลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามสถานการณ์โดยเร่งด่ วน พร้อมกับ
ก าชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดและเต็มก าลัง เนื่องจาก
แม่น้ ายมไม่มีอ่างเก็บน้ า ไม่มีพ้ืนที่แก้มลิงไว้รองรับน้ าที่ไหลบ่าลงมา จึงเป็นสาเหตุของปัญหาน้ าท่วม
ซ้ าซากของจังหวัดสุโขทัย ในการนี้  ภาครัฐจึงควรพิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ าและพ้ืนที่แก้มลิง  
เพราะนอกจากจะสามารถรองรับน้ าและป้องกันปัญหาน้ าท่วมแล้ว ยังใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง  
ได้อีกด้วย รวมทั้งควรพิจารณาทบทวนโครงการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้าง
เขื่อนปิดกั้นแม่น้ ายมที่อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรในเขต 
ลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาตอนบน ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาน้ าท่วมซ้ าซากในพ้ืนที่ดังกล่าวได้อย่างยั่งยืน 
ดังนั้น ขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการการบริหาร
จัดการน้ าอย่างยั่งยืนต่อไป 

  การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๗๔  
       ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 



๒๓๑ 

 

   ผลการพิจารณา : ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๖๐๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารือดังกล่าว 
สรุปความว่า นายกรัฐมนตรีรับทราบข้อปรึกษาหารือข้างต้น และมีบัญชามอบหมายหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาและรายงานผลเกี่ยวกับข้อปรึกษาหารือดังกล่าว โดยให้รองนายกรัฐมนตรี  
ที่เกี่ยวข้องก ากับติดตามการด าเนินการ 

  การแจ้งผู้ขอหารือ  : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๘๔ 
            ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
       ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๕๙๘ 
            ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖  
 การติดตาม  : - 
 

๑๔. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายมณเฑียร  บุญตัน 
  ชื่อเรื่อง   : ปัญหาการยุติการให้บริการของศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสาร 

     แห่ งประเทศไทย (Thai Telecommunication Relay Service : TTRS)  
     ซึ่งมีผลต่อการด ารงชีวิตของคนหูหนวกไทย 

  ประเด็นข้อหารือ : ศู น ย์ บ ริ ก า ร ถ่ า ย ท อ ด ก า ร สื่ อ ส า ร แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ( Thai 
Telecommunication Relay Service : TTRS) จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยความร่วมมือ
ระหว่างส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
และมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ โดยจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม 
เพ่ือให้คนพิการทางการได้ยินและคนพิการทางการพูดสามารถสื่อสารกับคนทั่วไปผ่านโทรคมนาคม
พ้ืนฐานได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

       (๑) เ พ่ือเป็นหลักประกันของความทั่ วถึ งและเท่า เทียมในการ
ติดต่อสื่อสารส าหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและผู้ที่บกพร่องทางการพูด 

       (๒) เ พ่ือด าเนินการตามภารกิจของส านักงาน กสทช. ที่บัญญัติ 
ไว้ในพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

       (๓) เพ่ือให้ศูนย์ TTRS สามารถให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 
       (๔) เพ่ือให้ผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและผู้ที่บกพร่องทางการพูด  

มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับคนทั่วไปได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น 
       (๕) เพ่ือให้ผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและผู้ที่บกพร่องทางการพูด 

สามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐและเอกชนได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
       โดยโครงการดังกล่าวท าให้ประเทศไทยสามารถรวบรวมล่ามภาษามือ 

ให้มารวมอยู่ด้วยกันด้วยเทคโนโลยีโทรคมนาคม มีการบริหารจัดการเพ่ือให้บริการแก่คนหูหนวกได้ 
ทั่วประเทศ คนหูหนวกที่ต้องการเดินทางไปท าธุระในสถานที่ต่าง ๆ  อาทิ ไปโรงพยาบาล ไปสถานีต ารวจ 
หรือไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ สามารถใช้บริการจากอุปกรณ์สื่อสาร เช่ นโทรศัพท์เคลื่อนที่  แท็บเล็ต 
(Tablet) โดยไม่จ าเป็นต้องว่าจ้างล่ามภาษามือเพื่อร่วมเดินทาง หรือการถ่ายทอดการประชุมวุฒิสภา 



๒๓๒ 

 

ที่จัดให้มีล่ามภาษามือเพ่ือให้คนหูหนวกที่ชมการถ่ายทอดการประชุมสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระ 
ของการประชุมวุฒิสภาได้ นอกจากนี้ ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่ด าเนินการเรื่องนี้ ได้ส าเร็จ ถือเป็นความก้าวหน้าในระดับทวีปเอเชีย  
แม้แต่ประเทศที่พัฒนาแล้วยังให้ความสนใจและเดินทางมาศึกษาดูงานเรื่องนี้ในประเทศไทย 

       โดยปกติคนหูหนวกจะสื่อสารโดยการใช้ภาษามือและภาษาเขียน  
ซึ่งโครงสร้างการใช้ภาษามือมีความแตกต่างกับโครงสร้างการใช้ภาษาพูด ประกอบกับประเทศไทย 
ไม่สามารถผลิตล่ามภาษามือได้เพียงพอต่อความต้องการ เป็นเหตุให้คนหูหนวกในประเทศไทยประสบ
ปัญหาในการด ารงชีวิตประจ าวัน ตลอดจนปัญหาด้านการศึกษาและการท างาน อีกทั้ง  การเข้าถึง 
การสื่อสารถือเป็นความต้องการและสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนทุกคน การให้บริการของศูนย์ TTRS  
จึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนหูหนวกในประเทศไทยเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัญหาการ
ขาดสภาพคล่องทางการเงิ น ส่ งผลให้ ศู นย์  TTRS ต้องยุติ การให้บริ การซึ่ งจะก่อให้ เกิด 
ความเดือดร้อนแก่คนหูหนวกในการด ารงชีวิตประจ าวัน ตลอดจนการรับบริการสาธารณะต่าง ๆ  
ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น มีข้อสังเกตว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยใช้วิธีการสนับสนุนการให้บริการลักษณะนี้ 
โดยวิธีจัดสรรเงินเป็นโครงการ (Project Based) ส่งผลให้เมื่อด าเนินโครงการเสร็จสิ้น ต้องขอรับ 
การจัดสรรงบประมาณใหม่ ดังนั้น ขอให้ภาครัฐจะได้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส าหรับ 
การให้บริการของศูนย์ TTRS และการให้บริการในลักษณะที่ดังกล่าวข้างต้น ด้วยความต่อเนื่อง 
และยั่งยืนต่อไป 

  การส่งเรื่อง  : ๑. นายกรัฐมนตรี หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๗๔  
        ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
       ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   

      หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๗๖ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
       ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๗๗ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
       ๔. รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๘๕ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

     ๕. เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
        และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
        หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๐๗ 
        ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
  ผลการพิจารณา : ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๖๐๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารือดังกล่าว 
สรุปความว่า นายกรัฐมนตรีรับทราบข้อปรึกษาหารือข้างต้น และมีบัญชามอบหมายหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาและรายงานผลเกี่ยวกับข้อปรึกษาหารือดังกล่าว โดยให้รองนายกรัฐมนตรี  
ที่เกี่ยวข้องก ากับติดตามการด าเนินการ 

  การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๘๕ 
        ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖    
       ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๐ 
        ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖    



๒๓๓ 

 

   การติดตาม  : -   
  

๑๕. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : พลต ารวจโท ศานิตย์  มหถาวร 
  ชื่อเรื่อง   : ๑. การช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอล 
       ๒. การแก้ไขปัญหาเงินนิตยภัต และเงินอุดหนุนการตรวจการคณะสงฆ์ 

      ไม่เพียงพอ 
   ประเด็นข้อหารือ : ๑. สืบเนื่องจากเกิดสถานการณ์ภัยสงครามในบริเวณตอนใต้ของ 

ประเทศอิสราเอล ซึ่งในปัจจุบันมีแรงงานไทยท างานอยู่ในประเทศอิสราเอล จ านวนกว่า ๓๐,๐๐๐ คน 
รายงานข่าวจากสื่อมวลชนแจ้งว่ามีแรงงานไทยได้รับผลกระทบจากภัยสงครามดังกล่าว โดยมีทั้ง
เสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บ และถูกจับเป็นตัวประกันเป็นจ านวนมาก ซึ่งรัฐบาลไทยได้เตรียมการส่ง
เครื่องบินไปรับแรงงานไทยกลับมา แต่มีแรงงานไทยบางส่วนที่ยังมีความลังเลเนื่องจากการเดินทาง
ไปท างาน ณ ประเทศอิสราเอล ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ือด าเนินการเรื่องต่าง ๆ คนละ ๖๐,๐๐๐ - 
๑๐๐,๐๐๐ บาท อาทิ ค่าตรวจประวัติอาชญากรรม ค่าตรวจสุขภาพ ค่าหนังสือเดินทาง ค่าตั๋วเครื่องบิน 
และอื่น ๆ ซึ่งแรงงานไทยต้องกู้ยืมเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวท าให้มีภาระหนี้สิน จึงเป็นกังวลว่า
หลังจากภัยสงครามครั้งนี้สิ้นสุดลง หากต้องการเดินทางกลับไปท างาน ณ ประเทศอิสราเอลอีกครั้ง 
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวอีกหรือไม่ และภาครัฐจะให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือโดยการออก
ค่าใช้จ่ายให้หรือไม่ อย่างไร ดังนั้น ขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาสนับสนุนช่วยเหลือแรงงานไทยด้วย 

       ๒. สืบเนื่องจากเงินนิตยภัต เป็นค่าภัตตาหารที่พระมหากษัตริย์ 
ถวายแด่พระสงฆ์ตามสมณศักดิ์ เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการประกอบศาสนกิจในพระพุทธศาสนา  
ตามโบราณราชประเพณีที่สืบทอดมาช้านาน ประกอบกับเมื่อปี ๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรไีดม้ีมตเิหน็ชอบ
ให้ปรับปรุงเ พ่ิมเงินนิตยภัต พระสมณศักดิ์  พระสังฆาธิการ เลขานุการ พระเปรียญธรรม  
๙ ประโยคและพระอธิการ ตามบัญชีอัตรานิตยภัตปรับใหม่ ตามที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เสนอ จ านวนทั้งสิ้น ๗๖ อัตรา แต่ในทางปฏิบัติกลับปรากฏว่ายังมีพระสงฆ์จ านวนกว่า ๔,๐๐๐ รูป  
ที่ยังไม่ได้รับเงินนิตยภัต ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนั้น ขอให้รัฐบาลพิจารณาจ่ายเงินนิตยภัต
ถวายแก่พระสงฆ์ให้ครบถ้วนทุกรูปโดยเร็ว  

       นอกจากนี้ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ก าหนดให้มีพระวินยาธิการ
อย่างน้อยต าบลละ ๒ รูป มีหน้าที่ตรวจการความประพฤติของพระสงฆ์ในเขตปกครอง แต่ภาครัฐ
ก าหนดอัตราเงินอุดหนุนการตรวจการคณะสงฆ์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ เป็นเหตุให้  
พระวินยาธิการต้องออกเงินส่วนตัวในการท างานดังกล่าว ดังนั้น ขอให้รัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุน  
การตรวจการคณะสงฆ์ เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และสมกับที่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทย  

  การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๗๔  
       ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
   ผลการพิจารณา : ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๖๐๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารือดังกล่าว 
สรุปความว่า นายกรัฐมนตรีรับทราบข้อปรึกษาหารือข้างต้น และมีบัญชามอบหมายหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาและรายงานผลเกี่ยวกับข้อปรึกษาหารือดังกล่าว โดยให้รองนายกรัฐมนตรี  
ที่เกี่ยวข้องก ากับติดตามการด าเนินการ 



๒๓๔ 

 

  การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๘๖ 
        ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖    
       ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๕๙๙ 
        ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖    
  การติดตาม  : - 

 
๑๖. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ 
  ชื่อเรื่อง   : ระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติระบบ M-Flow 
  ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากการใช้ทางหลวงพิเศษจะต้องช าระค่าธรรมเนียมผ่านทาง 

โดยการช าระค่าธรรมเนียมมี ๒ วิธี คือ ๑) ช าระด้วยเงินสด และ ๒) ช าระแบบอัตโนมัติ โดยวิธีการ
ช าระแบบอัตโนมัติ กรมทางหลวงใช้การช าระผ่านบัตร M-Pass ขณะที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
(กทพ.) ใช้การช าระผ่านบัตร Easy Pass ซึ่งประชาชนผู้ใช้บริการจะต้องเติมเงินในบัตรดังกล่าวก่อน 
เมื่อผู้ใช้บริการขับรถยนต์ผ่านด่านเก็บค่าธรรมเนียม ระบบช าระแบบอัตโนมัติจะหักเงินออกจาก  
บัตร M-Pass หรือบัตร Easy Pass แล้วแต่กรณี ปัจจุบันบัตร M-Pass และ บัตร Easy Pass สามารถ
ใช้งานร่วมกันได้ โดยปัจจุบันมีผู้ใช้บัตร M-Pass และบัตร Easy Pass รวมกันจ านวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
บัญชี  ต่ อม า  ก รมทา งหลว ง ได้ พัฒนาระบบจั ด เก็ บค่ า ธ ร รม เนี ยมผ่ านทางอั ต โนมั ติ 
แบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) 
เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรตัดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางของทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองและเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการที่มีบัตร  M-Pass และบัตร Easy Pass  
ให้สามารถใช้บริการระบบ M-Flow ได้อย่างสะดวกสบาย รูปแบบการใช้งานเหมือนบัตรเครดิต คือ
ใช้บัตรผ่านทางไปก่อนแล้วจึงช าระเงินในภายหลัง หากหลีกเลี่ยงไม่ช าระค่าธรรมเนียมจะมีความผิด
ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติก าหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงและสะพาน 
พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มีระวางโทษปรับสิบเท่าของค่าธรรมเนียมที่หลีกเลี่ยง โดยปัจจุบัน 
มีผู้ใช้ M-Flow ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บัญชี 

       สภาพปัญหาที่ เกิดขึ้นในปัจจุบัน คือ ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙  
บริเวณด่านทับช้าง และด่านธัญบุรี มีช่องจราจรส าหรับจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติ 
ประมาณ ๘ ช่องจราจร กรมทางหลวงได้จัดช่องจราจรส าหรับจัดเก็บค่าธรรมเนียมแบบ M-Flow  
จ านวนถึง ๗ ช่องจราจร แต่จัดช่องจราจรส าหรับจัดเก็บค่าธรรมเนียมด้วยบัตร M-Pass  
และบัตร Easy Pass ไว้เพียง ๑ ช่องจราจร ซึ่งไม่สอดคล้องกับจ านวนผู้ใช้บัตรดังกล่าวไว้ข้างต้น  
ที่มีผู้ใช้บัตร M-Pass และบัตร Easy Pass รวมกันจ านวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บัญชี ขณะที่มีผู้ใช้ M-Flow 
เพียง ๕๐๐,๐๐๐ บัญชีเท่านั้น การด าเนินการดังกล่าวเสมือนเป็นการบีบบังคับให้ประชาชน 
ต้องเลือกใช้บริการด้วยระบบ M-Flow ของกรมทางหลวง ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาจราจรติดขัดสะสม 
บริเวณหน้าด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางของทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเป็นจ านวนมาก ในการนี้ 
กรมทางหลวง ควรจัดช่องจราจรให้เหมาะสมกับจ านวนผู้ใช้บริการ ไม่ควรแบ่งแยก ไม่ควรสร้าง  
ขั้นตอนที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากและสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน ทั้งนี้  เมื่อพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน กรมทางหลวงสมควรที่จะต้องพิจารณาปรับปรุงระบบจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติให้สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งหมด กล่าวคือ ผู้ ใช้บริการ  M-Flow  
บัตร M-Pass และบัตร Easy Pass สามารถผ่านช่องจัดเก็บช่องเดียวกันได้ เพ่ือเป็นการอ านวย 



๒๓๕ 

 

ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเป็นส าคัญ ดังนั้น ขอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวโดยเร็ว 

  การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๘๔   
     ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

   ผลการพิจารณา : - 
  การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๘๗ 
       ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖    
  การติดตาม  : - 

 
๑๗. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นางสุนี  จึงวิโรจน์ 
  ชื่อเรื่อง   : การแก้ปัญหาที่พ่ึงทางใจของเยาวชนและประชาชน 
  ประเด็นข้อหารือ : จากเหตุการณ์ความรุนแรงที่มี เยาวชนอายุ ๑๔ ปี เป็นผู้ก่อเหตุ 

ท าร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหัสและถึงแก่ชีวิต จะเห็นว่าระยะหลังผู้ก่อเหตุจะเป็นเยาวชน  
ที่มีอายุน้อย จึงเป็นเรื่องส าคัญที่ทุกคนต้องตระหนัก ซึ่งสาเหตุหลัก คือ เยาวชนขาดคุณธรรม  
ขาดที่พ่ึงทางใจ มีความเครียดหรือความทุกข์ ขาดการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมจากครอบครัว 
สังคม และโรงเรียนอย่างเพียงพอ เมื่อเด็กขาดที่ พ่ึงทางใจที่ดี จะท าให้เด็กติดเพ่ือน ติดโซเซียล  
และติดเกม โดยเฉพาะเกมที่รุนแรงเพราะเกิดความสนุกและตื่นเต้นกว่าเกมปกติ ท าให้เด็กเห็นว่า  
ความรุนแรงเป็นเรื่องปกติธรรมดา อาจน าไปสู่การก่อเหตุรุนแรงได้  

       ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ มีหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา 
มีทั้งหลักปฏิบัติที่เป็นจริยธรรมและคุณธรรมที่นอกจากจะสอนให้ทุกคนเป็นคนดีมีคุณธรรมแล้ว  
ยังสามารถให้ทุกคนด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยไม่ทุกข์และมีความสุขที่แท้จริง ดังนี้  

       (๑) อริยสัจ ๔ ถือเป็นหลักค าสอนที่ส าคัญที่สุดของพระพุทธศาสนา  
ใช้ในการท าความเข้าใจในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความทุกข์  

       (๒) พรหมวิหาร ๔ ถือเป็นหลักธรรมครองใจ ที่ท าให้คนปฏิบัติ 
ในทางประเสริฐทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ใช้เป็นหลักปฏิบัติของการอยู่ร่วมกับผู้อื่น  

       (๓) หิริ โอตตัปปะ เป็นธรรมะที่คอยควบคุมจิตใจให้ตั้งอยู่ในความดี 
ปกป้องการท าความชั่ว ใช้เป็นหลักการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของคนในสังคม  

       การศึกษาธรรมะจะท าให้คนในสังคม ครอบครัว และเยาวชน มีคุณธรรม 
มีจิตส านึกที่ดี มีที่พึ่งทางใจ จึงขอฝากไปยังนายกรัฐมนตรีพิจารณาด าเนินการ ดังนี้  

       (๑) จัดท าร่างกฎหมายว่าด้วยคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะส าหรับ
เยาวชน  

       (๒) จัดการดูแลให้วัดเป็นที่พ่ึงทางใจ เป็นที่เผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้า
อย่างแท้จริง ควบคุมดูแลพระสงฆ์ให้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ เป็นผู้ที่ประชาชนให้ความเคารพ ศรัทธา  

       (๓) จัดให้มีหลักสูตรธรรมะ เพ่ือศึกษาในโรงเรียนอย่างจริงจริงและ
ตอ่เนื่อง  

       (๔) ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมธรรมศึกษา เพ่ือให้เป็นที่พ่ึงของประชาชน
อย่างจริงจัง เร่งด่วน และต่อเนื่อง  



๒๓๖ 

 

      (๕) มีการพัฒนาธรรมศึกษาแทรกเข้าไปทุกองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน 
อย่างจริงจัง แม้กระทั่งนักการเมืองควรมีการเสวนาธรรมศึกษาเป็นระยะ เมื่อมีธรรมะในใจแล้ว 
ก็สามารถสร้างประเทศให้เจริญรุ่งเรืองได้ 

       ทั้งนี้ เพ่ือให้สังคมไทยและประชาชนมีจิตส านึกที่ดี เพราะมีธรรมะเป็นท่ีพ่ึง
ทางใจ อันจะท าให้ประเทศชาติจะมีความสงบร่มเย็น 

  การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี  
      หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๗๔  
       ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
  ผลการพิจารณา : ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๖๐๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารือดังกล่าว 
สรุปความว่า นายกรัฐมนตรีรับทราบข้อปรึกษาหารือข้างต้น และมีบัญชามอบหมายหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาและรายงานผลเกี่ยวกับข้อปรึกษาหารือดังกล่าว โดยให้รองนายกรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้องก ากับติดตามการด าเนินการ 

  การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๖๙ 
           ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖    
       ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๐๐          

      ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖    
  การติดตาม  : - 
 
๑๘. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายชาญวิทย์  ผลชีวิน 
  ชื่อเรื่อง   : กีฬาเอเชียนเกมส์ 
  ประเด็นข้อหารือ :  สืบเนื่องจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ๒๐๒๒ ครั้งที่ ๑๙ หรือ 

หางโจวเกมส์ ระหว่างวันที่ ๒๓ กันยายน - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศไทย
ได้เหรียญรางวัลเป็นอันดับที่ ๘ ของเอเชีย และเป็นอันดับ ๑ ของอาเซียน นักกีฬาไทยได้เหรียญทอง 
๑๒ เหรียญ เหรียญเงิน ๑๔ เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ๓๒ เหรียญ รวมทั้งหมด ๕๘ เหรียญ  
ซึ่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันมากที่สุด มีผลการแข่งขันเป็นที่น่าพึงพอใจ แต่ยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายของคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (National Olympic 
Committee of Thailand) ที่ตั้งเป้าหมายเหรียญทองไว้ ๑๕ เหรียญ ดังนั้น จึงต้องมีการถอดบทเรียน
และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ดังนี้  

       ประเด็นที่ ๑ การส่งนักกีฬาไปร่วมการแข่งขันกีฬา ที่ใช้เหตุผลว่า  
“ส่งทีมไปหาประสบการณ์” ซึ่งการส่งนักกีฬาไปแข่งขันระดับนานาชาติ เช่น การแข่งขันซีเกมส์ 
เอเชียนเกมส์ โอลิมปิกเกมส์ หรือเกมส์ระดบัโลกอื่น ๆ จะต้องมุ่งผลสัมฤทธิ ์ผลส าเร็จ ความหวัง และ
การประสบความส าเร็จจากการแข่งขัน มิใช่เพียงส่งนักกีฬาไปหาประสบการณ์  

       ประเด็นที่ ๒ มีค ากล่าวว่า “เราต้องน าการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา 
มาพัฒนานักกีฬาในระดับความเป็นเลิศ และในระดับอาชีพ” แต่มีผู้บริหารการกีฬาท่านหนึ่งได้กล่าวว่า 
ต้องใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาขั้นสูง วิทยาศาสตร์การกีฬาต้องเน้นเฉพาะกีฬา เพราะโภชนาการของ
นักกีฬาแต่ละประเภทไม่เหมือนกัน เช่น โภชนาการของนักมวยกับนักฟุตบอลจะมีความแตกต่างกัน 
ความสมบูรณ์ของร่างกายก็มีความแตกต่างกัน อาหารของนักกีฬาก่อนการแข่ง ระหว่างการแข่ง  



๒๓๗ 

 

และหลังการแข่ง ก็มีความแตกต่างกัน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายก็มีความแตกต่างกัน ดังนั้น 
ความหมายของการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาขั้นสูง คือ การใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉพาะทาง  
และเฉพาะกีฬา เพราะฉะนั้น ขอให้การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทุกสมาคม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจัดสัมมนาเพ่ือหาแนวทางและท าวิจัย
และพัฒนา (Research & Development : R&D) เพ่ือพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาเฉพาะทาง  
และขอให้ตั้งคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาติ เพ่ือความเป็นเลิศและอาชีพ  
เพื่อจัดท าวิทยาศาสตร์การกีฬาเฉพาะทางและเฉพาะกีฬาต่อไปในอนาคต 

  การส่งเรื่อง  : ๑. นายกรัฐมนตรี หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๗๔  
        ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
       ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๗๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ผลการพิจารณา : ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๖๐๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารือดังกล่าว 
สรุปความว่า นายกรัฐมนตรีรับทราบข้อปรึกษาหารือข้างต้น และมีบัญชามอบหมายหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาและรายงานผลเกี่ยวกับข้อปรึกษาหารือดังกล่าว โดยให้รองนายกรัฐมนตรี  
ที่เกี่ยวข้องก ากับติดตามการด าเนินการ 

   การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๐ 
        ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖    
       ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๐๔ 
        ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖    
   การติดตาม  : - 

 
๑๙. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายวันชัย  สอนศิริ 
  ชื่อเรื่อง   : ซอฟต์พาวเวอร์กับการท าสมาธิ 
  ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรี ได้มีค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๒๓๐/๒๕๖๖ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ขึ้น โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็น 
ประธานกรรมการ แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการผลักดันและด าเนินการเรื่อง 
ซอฟต์พาวเวอร์ให้เกิดผลส าเร็จ ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีหน่วยงานใดด าเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง 
ทั้งนี้ จากการติดตามข้อมูลข่าวสารพบว่าการด าเนินการในเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ของคณะกรรมการ  
ชุดดังกล่าวส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องของอาหาร การแสดง ศิลปวัฒนธรรม วัดและโบราณสถาน  
การรักษาพยาบาล รวมทั้งด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความเชื่อ เช่น วัตถุมงคล หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ 

       โดยที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก และเป็น
ศูนย์กลางของการปฏิบัติสมาธิของโลกตามมติของที่ประชุม International Buddhist Conference  
ที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ อีกทั้งประเทศไทยมีส านกัปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็นแหล่งฝึกปฏบิตัิ
สมาธิทั่วประเทศมากกว่า ๑,๐๐๐ แห่ง ซึ่งถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านจิตวิญญาณและทางด้าน
จิตใจ อันเป็นจุดแข็งของประเทศไทยที่ประเทศอื่นไม่มี 

       ดังนั้น จึงมีข้อหารือว่า นายกรัฐมนตรีและกระทรวงวัฒนธรรม  
ไม่ควรมุ่งเน้นพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านวัตถุ หรือด้านอื่น ๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้นเพียงเท่านั้น 



๒๓๘ 

 

แต่ควรน าจุดแข็งของประเทศไทยในเรื่องของการเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก และเป็น
ศูนย์กลางของการปฏิบัติสมาธิ มาเป็นซอฟต์พาวเวอร์เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม ด้วยการปฏิบัติธรรมและฝึกปฏิบัติสมาธิในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญ 
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและน ารายได้เข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งวุฒิสภาได้ให้ความส าคัญกับเรื่องดังกล่าว
และในการประชุมวุฒสิภา ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
จะมีการเสนอญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและพิจารณาเสนอแนะ 
แผนกลยุทธ์การส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง
แห่งชาติ ด้วยเช่นกัน 

   การส่งเรื่อง  : ๑. นายกรัฐมนตรี หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๗๔  
        ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
       ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๘๒ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : ๑. กรมการศาสนา ได้มีหนังสือกราการศาสนา ที่ วธ ๐๓๐๓/๔๕๐๑  

ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารือดังกล่าวสรุปความว่า 
        ๑.๑ กรมการศาสนา มีภารกิจในการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา 

ที่ทางราชการให้การรับรอง ทั้ง ๕ ศาสนา (พุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์  - ฮินดู และซิกข์)  
พัฒนาความรู้คู่คุณธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนน าหลักธรรมทางศาสนาของตนไปปรับใช้ 
ในการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยไม่ได้ก ากับดูแลสถานปฏิบัติธรรมซึ่งท าหน้ าที่ในการฝึกอบรม
สมาธิ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติศาสนา ปฏิบัติธรรม โดยได้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริม
การปฏิบัติสมาธิสู่ภาคประชาชน เพ่ือเปิดโอกาสให้ศาสนิกชนเข้าร่วมการปฏิบัติสมาธิ วิปัสสนา 
ภายใต้ภารกิจของกรมการศาสนาผ่านโครงการ/กิจกรรมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือคนทั้งมวล โครงการพลังบวรในมิติศาสนา กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี  
เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ เป็นต้น ซึ่งกรมการศาสนา พิจารณาเห็นว่า
หากต้องการส่งเสริมให้การฝึกปฏิบัติธรรมเป็นชอฟต์พาวเวอร์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเห็นสมควร  
ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งก ากับดูแลส านักปฏิบัติธรรมทั่วประเทศเป็นเจ้าภาพหลัก  
ในการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

        ๑.๒ กรมการศาสนาเห็นควรสนับสนุนการยกระดับการปฏิบัติสมาธิ
ให้เป็นชอฟต์พาวเวอร์เนื่องจากการฝึกสมาธิช่วยพัฒนาสมรรถภาพทางจิตใจให้มีสติ มีความมั่นคง 
สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตและหากปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้เป็นคนดี  
คนเก่งของสังคม โดยจะด าเนินการสนับสนุนวัด/ศาสนสถานเครือข่ายที่มีศักยภาพและความพร้อม  
ในการฝึกสมาธิ ผลิตองค์ความรู้เกี่ยวกับการฝึกสมาธิ รวมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมผ่านสื่อสาธารณะ 

        ๑.๓ ในส่วนของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติศาสนาและวัฒนธรรม 
ได้ด าเนินการสร้างอาชีพและรายได้ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการจาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนา 
โครงการพลังบวรในมิติศาสนาโครงการมหกรรมศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม 
โครงการครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน ซึ่งทุกโครงการมีวัตถุประสงค์ส่งเสริม
ให้ศาสนิกชน ประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้หลักธรรมและวิถีวัฒนธรรม ก่อให้เกิด  
เป็นเศรษฐกิจวัฒนธรรม สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน 



๒๓๙ 

 

        ทั้งนี้ การผลักดันให้การปฏิบัติสมาธิเป็นซอฟต์พาวเวอร์ เพ่ือดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้วยการปฏิบัติธรรมและฝึกปฏิบัติสมาธิในประเทศไทย 
ต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากรัฐบาล โดยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนระยะเวลาด าเนินการที่เหมาะสมเพียงพอ ซึ่งการเรียนการสอนปฏิบัติสมาธิ สามารถเรียน
ออนไลน์ผ่านเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ ได้ และสามารถปฏิบัติได้ทุกที่ทุกเวลา 

       ๒. ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ที่ นร ๐๔๐๔/๑๑๖๐๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารือดังกล่าว 
สรุปความว่า นายกรัฐมนตรีรับทราบข้อปรึกษาหารือข้างต้น และมีบัญชามอบหมายหน่วยงาน 
ที่ เกี่ยวข้องพิจารณาและรายงานผลเกี่ยวกับข้อปรึกษาหารือดังกล่าว โดยให้รองนายกรัฐมนตรี  
ที่เกี่ยวข้องก ากับติดตามการด าเนินการ 

  การแจ้งผู้ขอหารือ : ๑. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๒๗๑ 
        ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖    
       ๒. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๙๑ 
        ลงวันที่ ๑๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖   
       ๓. หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๖๐ 
        ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖     
  การติดตาม  : - 

---------------------------------------------- 



๒๔๐ 

 

ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามข้อปรึกษาหารือก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ 

ล าดับ 
สมาชกิวุฒิสภา 

ผู้ขอปรึกษาหารือ 
เร่ือง 

การด าเนินการ 
(ส่งเร่ืองไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

ความคืบหน้า 
(หน่วยงานแจ้งผลการพิจารณา 
ลงวันที่/ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ) 

การติดตาม 
(เลขที่หนังสือ ลงวันที)่ 

๑ นายรณวริทธิ์  ปริยฉัตรตระกูล ๑. ปัญหาของผูเ้ลี้ยงสุกรรายย่อย 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
๒. ปัญหาการจ่ายเงินอุดหนุน 
โครงการผลติข้าวอินทรีย์ลา้นไร่ 

นายกรัฐมนตรี 
หนังสือวุฒิสภา ที่ สว๐๐๐๑/๔๓๖๕  
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖   

- - 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว๐๐๐๑/๔๓๖๖  
ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

๒ นายบุญมี  สรุะโคตร การสร้างเกษตรกรรุ่นใหม ่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว๐๐๐๑/๔๓๖๖  
ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

๓ นายสุรเดช  จิรัฐิตเิจรญิ โครงการทางพิเศษในจังหวัดภูเก็ต กระทรวงคมนาคม 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว๐๐๐๑/๔๓๖๖  
ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗  

- 
 
 

- 
 
 

๔ นายออน  กาจกระโทก รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณ 
เพื่ออุดหนุนการจดังานศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น 

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว๐๐๐๑/๔๓๖๕  
ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

๕ นายไพโรจน์  พ่วงทอง   ๑. ปัญหาสัตว์เลื้อยคลาน 
สร้างความเสียหายแก่เกษตรกร 
 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว๐๐๐๑/๔๓๖๘  
ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ 

- - 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว๐๐๐๑/๔๓๖๖  
ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 

- - 

๒๔๐ 



๒๔๑ 

 

ล าดับ 
สมาชกิวุฒิสภา 

ผู้ขอปรึกษาหารือ 
เร่ือง 

การด าเนินการ 
(ส่งเร่ืองไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

ความคืบหน้า 
(หน่วยงานแจ้งผลการพิจารณา 
ลงวันที่/ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ) 

การติดตาม 
(เลขที่หนังสือ ลงวันที)่ 

๒. ปัญหาการผลักดันน้้าทะเล 
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ 
และจังหวัดฉะเชิงเทรา 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว๐๐๐๑/๔๓๖๖  
ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

กระทรวงคมนาคม  
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว๐๐๐๑/๔๓๖๖  
ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ 

- - 

กระทรวงมหาดไทย 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว๐๐๐๑/๔๓๖๙  
ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ 

- - 

๖ พลเรือเอก ฐนิธ  กิตติอ้าพน การอนุรักษ์โบราณสถาน 
ไม่ให้มีการรื้อถอนหรือถูกท้าลาย 

นายกรัฐมนตร ี 
หนังสือวุฒิสภา ที่ สว๐๐๐๑/๔๓๖๕  
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  

- - 

๗ นายจัตุรงค์  เสริมสุข การละเลยการแกไ้ขปัญหาการเช่าที่ดิน
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย  
ณ ต้าบลช่องแค อ้าเภอตาคลี  
จังหวัดนครสวรรค ์

กระทรวงคมนาคม 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว๐๐๐๑/๔๓๖๖  
ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ 

- - 

๘ นายเฉลา  พวงมาลยั ขอให้จัดสรรครภูาษาไทยให้แก ่
โรงเรียนเอกชนในพ้ืนท่ี  
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ้

กระทรวงศึกษาธิการ   
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว๐๐๐๑/๔๓๗๐   
ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

๙ นายวิวรรธน์  แสงสรุิยะฉตัร สิทธิและเสรภีาพของปวงชนชาวไทย 
อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามมาตรา ๒๙ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐   
 

เป็นเรื่องการพิจารณาพิพากษาอรรถคด ี
ของศาล  

- - 

๒๔๑ 



๒๔๒ 

 

ล าดับ 
สมาชกิวุฒิสภา 

ผู้ขอปรึกษาหารือ 
เร่ือง 

การด าเนินการ 
(ส่งเร่ืองไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

ความคืบหน้า 
(หน่วยงานแจ้งผลการพิจารณา 
ลงวันที่/ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ) 

การติดตาม 
(เลขที่หนังสือ ลงวันที)่ 

๑๐ นายอนุศักดิ์  คงมาลัย การปรับปรุงบทบาทหน้าท่ีและอ้านาจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับต้าบล  
ให้สอดคล้องกับบรบิททางสังคม 
ที่เปลี่ยนไป 

กระทรวงมหาดไทย 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว๐๐๐๑/๔๓๖๙  
ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗  

- - 

๑๑ นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ การป้องกันการก้าวก่ายแทรกแซง 
การบริหารงานภาครัฐ  

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว๐๐๐๑/๔๓๖๕  
ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

๑๒  นายมณเฑียร  บุญตัน ปัญหาความไมต่่อเนื่องและไม่จริงจัง 
ในการจัดการศึกษาแบบเรยีนรวม 
ของไทย 

นายกรัฐมนตรี  
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว๐๐๐๑/๔๓๖๕  
ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

กระทรวงศึกษาธิการ  
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว๐๐๐๑/๔๓๗๐   
ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว๐๐๐๑/๔๓๗๑   
ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

๑๓. พลเอก ดนัย  มีชูเวท การอนุญาตให้ใช้โดรนภาคการเกษตร 
ที่มีน้้าหนักมากกว่า ๒๕ กิโลกรัม  
โดยถูกต้องตามกฎหมาย   

กระทรวงคมนาคม  
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว๐๐๐๑/๔๓๖๖  
ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ 

- - 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว๐๐๐๑/๔๓๖๖  
ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

  

๒๔๒ 



๒๔๓ 

 

ล าดับ 
สมาชกิวุฒิสภา 

ผู้ขอปรึกษาหารือ 
เร่ือง 

การด าเนินการ 
(ส่งเร่ืองไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

ความคืบหน้า 
(หน่วยงานแจ้งผลการพิจารณา 
ลงวันที่/ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ) 

การติดตาม 
(เลขที่หนังสือ ลงวันที)่ 

๑๔. นายสมชาย  ชาญณรงค์กลุ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
ด่านกักกันสัตว์ : กรณีถูกยิงเสียชีวิต
ขณะปฏิบตัิหน้าที่  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว๐๐๐๑/๔๓๖๖  
ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

๑๕. นายพลเดช  ปิ่นประทีป ศูนย์สงเคราะห์ชาวเขายคุใหม ่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ์ 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว๐๐๐๑/๔๓๗๒  
ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

๑๖.  นายทรงเดช  เสมอคา้ ขอรับการบรรจุแต่งตั้งครูพลศึกษา 
ในโรงเรียนสังกัดส้านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) ทั่วประเทศ 

กระทรวงศึกษาธิการ  
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว๐๐๐๑/๔๓๗๐   
ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

๑๗. ว่าท่ีร้อยตรี วงศ์สยาม   
เพ็งพานิชภักดี 

ขอให้พิจารณาทบทวนมาตรการ 
การช่วยเหลือคา่ไฟฟ้าแก่ประชาชน 

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว๐๐๐๑/๔๓๖๕  
ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

๑๘. นางสุนี  จึงวิโรจน ์ การแก้ปัญหาเรื่องอาหารเสริมปลอม กระทรวงสาธารณสุข 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว๐๐๐๑/๔๓๗๓  
ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

๑๙. พลต้ารวจโท ศานิตย์  มหถาวร ขอให้ทบทวนการยุบกองบังคับการ
ต้ารวจรถไฟ 

นายกรัฐมนตรี  
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว๐๐๐๑/๔๓๖๕  
ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

๒๔๓ 



๒๔๔ 

 

การด าเนินงานตามขอ้ปรกึษาหารือของสมาชกิวุฒสิภา 
การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖  

 
๑. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายรณวริทธิ์  ปริยฉัตรตระกูล   
  ชื่อเรื่อง   : ปัญหาของผู้เลี้ยงสุกรรายยอ่ยภาคตะวันออกเฉียงเหนอื และปัญหาการ 

    จ่ายเงินอดุหนุนโครงการผลติข้าวอินทรีย์ล้านไร่      
 ประเด็นข้อหารือ : ๑. เรื่อง ปัญหาของผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
          สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ได้มีผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยง

สุกรรายย่อย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอเข้าพบเพ่ือปรึกษาหารือปัญหาการเลี้ยงสุกรและการจ้าหน่าย
สุกรของเกษตรกรรายย่อย ดังนี้     

          ๑.๑  เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจ้านวน 
๔๓๙ ราย ประสบปัญหายังไม่ได้รับเงินชดเชยกรณีสุกรถูกท้าลายจากการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๕  

          ๑.๒  จากวิกฤตการณ์ดังกล่าวส่งผลมาถึงปัจจุบันท้าให้ลูกสุกรขาด
ตลาด และส่งผลให้เนื้อสุกรช้าแหละแล้วมีราคาสูงขึ้น แต่ เกษตรกรรายย่อยไม่สามารถขายสุกรได้ 
เพราะสุกรที่พร้อมช้าแหละส่วนใหญ่จะเป็นสุกรของผู้ประกอบการรายใหญ่ ท้าให้เกษตรกรรายย่อย
ไม่ได้ประโยชน์  

          ๑.๓  นายทุนบางราย ได้น้าเนื้อสุกรช้าแหละส้าเร็จรูปเข้ามาจาก
ต่างประเทศโดยผิดกฎหมาย เช่น ประเทศบราซิล ประเทศฝรั่งเศส ประเทศตุรเคีย และประเทศอื่น ๆ 
อีก ๑๔ ประเทศ โดยไม่ได้ผ่านการตรวจโรคและสารเร่งเนื้อแดงแต่อย่างใด ส่งผลให้เกษตรกรรายย่อย 
ตกอยู่ในภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค จึงมีข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาล
พิจารณาแก้ไขปัญหา ดังนี้   

         (๑) ปราบปรามจับกุมการน้าเข้าเนื้อสุกรที่ผิดกฎหมายเข้ามา 
ในประเทศ  

         (๒) สร้างสมดุลทางการตลาด โดยจัดสรรโควต้าหรือส่วนแบ่ง
การตลาดอย่างเป็นธรรมในการจ้าหน่ายระหว่างนายทุนและผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย  

         (๓) แก้ไขระเบียบ และกฎเกณฑ์เพ่ือเอื้อให้ผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย
สามารถส่งเนื้อสุกรช้าแหละไปจ้าหน่ายในประเทศเพ่ือนบ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น 

         (๔) สร้างเสถียรภาพด้านราคาระหว่างสุกรมีชีวิตและเนื้อสุกร
ช้าแหละให้เป็นธรรมทั้งผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยและผู้บริโภค   

         (๕) ลดต้นทุนอาหารสัตว์ และวัสดุที่จะน้ามาผลิตอาหารสัตวใ์ห้
มีราคาต่้าลง ซึ่งอาหารสัตว์เป็นปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้ต้นทุนการเลี้ยงสุกรสูงขึ้น   

      ๒. เรื่อง ปัญหาการจ่ายเงนิอุดหนนุโครงการผลิตข้าวอินทรีย์ล้านไร่
        ปัจจุบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผลิตข้าวอินทรีย์ล้านไร่ ในระยะ T๒ 
และระยะ T๓ ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนตามที่โครงการรวมเป็นเงิน จ้านวน ๑,๕๒๙,๙๖๘,๐๐๐ บาท  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้     

          ๒.๑ ระยะ T๒ เกษตรกรจ้านวน ๒๘,๒๓๔ ราย พื้นที่ ๓๗,๔๘๘ แปลง 
จ้านวน ๒๙๑,๔๕๒ ไร่ สนับสนุนเงินอุดหนุนไร่ละ ๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๔๗,๓๕๖,๐๐๐ บาท     



๒๔๕ 

 

          ๒.๒ ระยะ T๓ เกษตรกรจ้านวน ๑๕,๘๖๔ ราย พื้นที่ ๑๙,๒๗๖ แปลง 
จ้านวน ๑๖๓,๙๐๓ ไร่ สนับสนุนเงินอุดหนุนไร่ละ ๔,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ้านวน 
๖๕๕,๖๑๒,๐๐๐ บาท ดังนั้น จึงขอให้รัฐบาลเร่งด้าเนินการจ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าวให้แก่เกษตรกร
เป็นการเร่งด่วน           

  การส่งเรื่อง  : ๑. นายกรัฐมนตรี  
             หนังสือวฒุิสภา ที่ สว๐๐๐๑/๔๓๖๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
       ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
            หนังสือวุฒิสภา ที่ สว๐๐๐๑/๔๓๖๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
 ผลการพิจารณา : -      
 การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๗๒  
      ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
 การติดตาม  : - 
 
๒. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายบุญมี  สุระโคตร  
  ชื่อเรื่อง   : การสรา้งเกษตรกรรุน่ใหม ่
 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศภาคการเกษตร แต่ปัจจุบัน

เกษตรกรรุ่นใหม่มีจ้านวนน้อยลง ซึ่งคนรุ่นใหม่ที่ไปท้างานในต่างประเทศมีความประสงค์ที่จะน้า
ความรู้มาต่อยอดการท้าการเกษตรในประเทศไทย แต่ขาดแรงจูงใจจากนโยบายของภาครัฐ ดังนั้น 
จึงขอให้รัฐบาลสนับสนุนให้เกษตรกรรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่้า  
และสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ เพ่ือให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพ และสามารถ
แข่งขันกับต่างประเทศได้     

  การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
      หนังสือวุฒิสภา ที่ สว๐๐๐๑/๔๓๖๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
 ผลการพิจารณา : - 
 การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๗๓  
      ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
 การติดตาม  : - 
 
๓. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ  
  ชื่อเรื่อง   : โครงการทางพิเศษในจงัหวดัภูเกต็   
 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากจังหวัดภูเก็ตประสบปัญหาการจราจรติดขัด คณะรัฐมนตรี

มอบหมายให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยรับผิดชอบโครงการทางพิเศษในจังหวัดภูเก็ต แบ่งออกเป็น  
๒ ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ ๑ ช่วงกะทู้ – ป่าตอง ระยะทาง ๔ กิโลเมตร แบบโครงการมีการเจาะ
อุโมงค์ ๒ กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ ๑๔,๐๐๐ ล้านบาท โดยเป็นทางยกระดับ  
๒ กิโลเมตร และขายเอกสารส้าหรับคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุน แต่ปรากฏว่าไม่มีเอกชนรายใดเข้ายื่น
ข้อเสนอร่วมลงทุนโครงการ และระยะที่ ๒ ช่วงเมืองใหม่ – เกาะแก้ว – กะทู้ ระยะทาง ๓๐ กิโลเมตร 
เป็นโครงการก่อสร้างถนนคู่ขนานกับถนนสาย ๔๐๒ (ถนนเทพกระษัตรี) เพ่ือบรรเทาปัญหาการจราจร
ติดขัดบนถนน ๔๐๒ และสร้างทางเลือกในการเดินทางของประชาชนชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยว  



๒๔๖ 

 

ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
งบประมาณก่อสร้าง จ้านวน ๔๕,๓๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็นค่าเวนคืนที่ดิน จ้านวน ๒๒,๗๕๐ ล้านบาท 
และค่าก่อสร้าง จ้านวน ๒๒,๕๕๐ ล้านบาท ซึ่งค่าเวนคืนที่ดินมีราคาสูงเนื่องจากต้องเวนคืนที่ดิน  
๘๐ เมตร ท้าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจ้านวนมาก  กรณีที่เวนคืนที่ดินให้มีความกว้าง ๘๐ เมตร 
จะท้าให้วิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจาก ต้องมีการกั้นรั้วท้าให้ไม่สามารถเดินทางข้ามไป
อีกฝั่งของถนนได้ และจะท้าให้ถนนกีดขวางทางน้้า ท้าให้เกิดปัญหาน้้าท่วมในพ้ืนที่ ทั้งนี้ หากปรับ
รูปแบบการก่อสร้างเป็นทางยกระดับ และลดการ เวนคืนที่ดินให้เหลือความกว้าง ๓๐ เมตร จะท้าให้เกิด
ประโยชน์ต่อโครงการ ดังนี้ (๑) จะท้าให้ค่า เวนคืนที่ดินลดลงเหลือ ๘,๐๐๐ ล้านบาท (๒) ท้าให้ประชาชน
เสียที่ดินจากการเวนคืนน้อยลง (๓) หากเปลี่ยนรูปแบบการก่อสร้างเป็นทางยกระดับจะท้าให้ประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ใต้ทางด่วนได้ ดังนั้น จึงขอให้พิจารณาเปลี่ยนรูปแบบการก่อสร้างโครงการ
เป็นทางยกระดับ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการก่อสร้าง และเกิดประโยชน์กับประชาชนในพ้ืนที่          

   การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
      หนังสือวุฒิสภา ที่ สว๐๐๐๑/๔๓๖๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗   
 ผลการพิจารณา : -  
 การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๗๔  
      ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
 การติดตาม  : - 
 
๔. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายออน  กาจกระโทก  
  ชื่อเรื่อง   : รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณเพ่ืออุดหนุนการจัดงานศิลปวัฒนธรรม 

    ประเพณีของท้องถิ่น   
 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากที่ผ่านมาได้ร่วมงานศิลปวัฒนธรรมประเพณี ในพ้ืนที่ต่าง ๆ 

ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละภูมิภาคนั้นเป็นมรดกที่ตกทอดมาจาก 
บรรพบุรุษ โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติจ้านวนมากเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพ่ือชื่นชม
ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยหลายแสนล้านบาทต่อปี แต่จากการเข้าร่วมงาน
ประเพณีได้รับทราบข้อมูลว่า การจัดงานประเพณีต่าง ๆ ต้องใช้งบประมาณเป็นจ้านวนมาก  
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานเพียงบางส่วนเท่านั้น ท้าให้เป็นภาระ
ของชุมชนที่ต้องหางบประมาณมาใช้ในการจัดงาน ปัจจุบันรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีเป็นเป้าหมายหนึ่งที่ก้าหนดไว้ภายใต้ยุทธศาสตร์
ดังกล่าว นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๗ (๑) ก้าหนดว่า 
“รัฐต้องอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ และจัดให้มีพ้ืนที่สาธารณะส้าหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริม
และสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการ
ด้าเนินการด้วย” จึงเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
ดังนั้น จึงขอให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณและอ้านวยความสะดวกในการจัดงานดังกล่าว เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น    

  การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี 
      หนังสือวุฒิสภา ที่ สว๐๐๐๑/๔๓๖๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  



๒๔๗ 

 

 ผลการพิจารณา : -   
 การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๗๕  
      ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
 การติดตาม  : - 
 
๕. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายไพโรจน์  พ่วงทอง   
  ชื่อเรื่อง   : ปัญหาสัตว์เลื้อยคลานสร้างความเสียหายแก่เกษตรกร และปัญหาการ 

    ผลักดันน้้าทะเลในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดฉะเชิงเทรา   
 ประเด็นข้อหารือ : ๑. เรื่อง ปัญหาสัตว์เลื้อยคลานสร้างความเสียหายแก่เกษตรกร 
            เนื่องจากตัวเงินตัวทอง (Varanus salvator) เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภท

สัตว์เลื้อยคลานตามกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดให้สัตว์ป่าบางชนิด 
เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๕๔๖ ออกตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยห้ามล่า ห้ามค้า ห้ามครอบครอง ห้ามกระท้าการต่อตัวเงินตัวทอง 
รวมถึงต่อซาก หรือผลิตภัณฑ์ต่อซาก เพราะเป็นสัตว์ที่มีบทบาทในการรักษาสมดุลให้กับธรรมชาติ  
แต่ปัจจุบันตัวเงินตัวทองได้ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วและมีจ้านวนเพ่ิมขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้พบเห็น
ตัวเงินตัวทองบนถนนในทุกภาคของประเทศ และสร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เช่น 
เป็ด ไก่ ปลา กุ้ง เป็นต้น ที่ผ่านมา มีนักวิจัยจากหลายสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชนได้พยายามศึกษา 
ในเชิงการแพทย์และการใช้ประโยชน์จากตัวเงินตัวทอง เพ่ือผลักดันให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจในอนาคต พบว่า
สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจได้ทั้งตัว ดังนั้น จึงขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมได้พิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องโดยเร่งด่วน และขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมการพัฒนาให้ตัวเงินตัวทอง  
เป็นสัตว์เศรษฐกิจโดยสามารถเพาะเลี้ยงในฟาร์มได้ต่อไป 

      ๒. เรื่อง ปัญหาการผลักดันน้้าทะเลในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ 
และจังหวัดฉะเชิงเทรา 

           สืบเนื่องจาก นายถนอม  ยังเจริญ ประธานศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ และเป็นเกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์ม  
ระดับภาค ประจ้าปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ของจังหวัดสมุทรปราการ ร้องเรียนว่าเกษตรกรในพ้ืนที่ 
อ้าเภอบางบ่อ และอ้าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งพ้ืนที่อ้าเภอบางปะกง อ้าเภอบ้านโพธิ์  
และอ้าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้้าท่วมพื้นที่ปลูกข้าวในฤดูกาล 
เก็บเกี่ยวผลผลิต ท้าให้ข้าวจมน้้า จึงได้ผลผลิตจ้านวนน้อย ข้าวมีความชื้นสูงและไม่ได้มาตรฐานท้าให้
โรงสีบางแห่งไม่รับซื้อ กรณีโรงสีที่รับซื้อจะให้ราคาต่้ากว่ากลไกตลาดเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ เกษตรกร
ผู้ประกอบอาชีพประมงเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา ได้รับผลกระทบเช่นกัน ซึ่งสาเหตุปัญหาน้้าท่วมพ้ืนที่การเกษตร
เกิดจากระบบชลประทานไม่สามารถผลักดนัน้้าปรมิาณมากจากคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิตลงสู่ทะเลไดท้นั 
นอกจากนี้ น้้าที่ถูกผลักดันลงมานั้นส่วนใหญ่เป็นน้้าเน่าเสียจึงส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่การเกษตรนับแสนไร่ 
ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแก้ไขปัญหาเป็นการเร่งด่วน ดังนี้    

        ๒.๑ ผลักดันน้้าลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุด เพื่อไม่ให้มีน้้าเอ่อล้นท่วมพ้ืนที่
การเกษตรของประชาชน 



๒๔๘ 

 

       ๒.๒ ปรับปรุงแก้ไขตอม่อของสะพานบนถนนบางนา - ตราด ไม่ให้
กีดขวางทางน้้า 

       ๒.๓ ซ่อมแซมท่อส่งน้้าโครงการผันน้้าจากพ้ืนที่ลุ่มน้้าเจ้าพระยา 
ฝั่งตะวันออก ไปยังอ่างเก็บน้้าบางพระ จังหวัดชลบุรี        

        ๒.๔ ส้ารวจและขุดลอกสันดอนที่มีเป็นจ้านวนมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคลองที่ระบายน้้าลงสู่ทะเล 

  การส่งเรื่อง  : ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
            หนังสือวุฒิสภา ที่ สว๐๐๐๑/๔๓๖๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ 
      ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
            หนังสือวุฒิสภา ที่ สว๐๐๐๑/๔๓๖๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
      ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
            หนังสือวุฒิสภา ที่ สว๐๐๐๑/๔๓๖๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ 
      ๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
            หนังสือวุฒิสภา ที่ สว๐๐๐๑/๔๓๖๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ 
 ผลการพิจารณา : -  
 การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๗๖  
      ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
 การติดตาม  : - 
 
๖. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : พลเรือเอก ฐนิธ  กิตติอ าพน  
  ชื่อเรื่อง   : การอนุรักษโ์บราณสถานไม่ให้มีการรื้อถอนหรือถูกทา้ลาย  
 ประเด็นข้อหารือ : ด้วยพระราชบัญญัตโิบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้ให้ความคุ้มครองโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ โดยมาตรา ๑๐ ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ใดซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติม ท้าลาย 
เคลื่อนย้ายโบราณสถานหรือส่วนต่าง ๆ ของโบราณสถาน หรือขุดค้นสิ่งใด ๆ หรือปลูกสร้างอาคาร
ภายในบริเวณโบราณสถาน เว้นแต่จะกระท้าตามค้าสั่งของอธิบดีหรือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ  
จากอธิบดี หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามที่ก้าหนดไว้ ซึ่งอาคารสโมสรราชกรีฑาสโมสร เป็นอาคาร
ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชด้าเนิน  
เปิดอาคาร และเป็นอาคารหลังแรกที่ใช้เป็นโถงรับรองผู้โดยสารจากสายการบินแห่งแรกของประเทศไทย 
เป็นงานสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่ง ได้รับการรับรองให้เป็นโบราณสถาน ตามมาตรา ๔  
และได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ  
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ จากอธิบดีกรมศิลปากร ๒ คน คือ นายประทีป  เพ็งตะโก 
ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ แจ้งต่อคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
วุฒิสภา และนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ แจ้งต่อสมาชิกสมาคม
ราชกรีฑาสโมสร ทั้งนี้ อาคารดังกล่าว ได้รับรางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ประเภทงานอนุรักษ์มรดก
ทางสถาปัตยกรรมและชุมชนดีเด่น ประจ้าปี ๒๕๖๕ จากสมาคมสถาปนกิสยามในพระบรมราชูปถมัภ์ 
โดยอยู่ระหว่างการด้าเนินการเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อมา นายสถาพร  เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมศิลปากร 



๒๔๙ 

 

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมศิลปากร มีหนังสือถึงผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์  
ในวันที่  ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้เสนอแนวทางการอนุรักษ์อาคารดังกล่าว ๒ แนวทาง คือ  
การบูรณปฏิสังขรณ์ และการรื้อถอนแล้วก่อสร้างกลับขึ้นมาใหม่ จากนั้น ส้านักงานทรัพย์สิน
พระมหากษัตริย์ได้มีหนังสือถึงนายกสมาคมราชกรีฑาสโมสร เพ่ือพิจารณาแนวทางการอนุรักษ์  
โดยสมาคมฯ ได้เลือกแนวทางการรื้อถอนแล้วก่อสร้างกลับขึ้นมาใหม่ ซึ่งคณะกรรมาธิการการศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ไม่เห็นด้วย นอกจากนี้ ยังมีกรณีการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
จะด้าเนินการรื้อถอนอาคารเก่า จ้านวน ๗ คูหา บนถนนพระสุเมรุ เขตพระนคร เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ก่อสร้าง
ทางขึ้น – ลง ของสถานีรถไฟฟ้า (ผ่านฟ้า) ซึ่งถือได้ว่าการกระท้าดังกล่าวเป็นการท้าลายโบราณสถาน
อย่างน่าเสียดาย จึงควรเก็บรักษาโบราณสถานอันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างซอฟท์พาวเวอร์  
เพ่ือให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ เยี่ยมชม รวมทั้งไม่ให้สิ่ งที่ เป็นประโยชน์ต่อ ชนรุ่นหลัง 
ต้องสูญสลายไป ดังนั้น จึงขอสอบถามกรมศิลปากรว่า การที่สมาคมฯ เลือกใช้แนวทางการรื้อถอนแล้ว
ก่อสร้างกลับขึ้นมาใหม่นั้น เป็นการท้าลายโบราณสถานหรือไม่ และขอให้พิจารณาทบทวนแนวทาง 
การรื้อถอนและก่อสร้างขึ้นมาใหม่ของอาคารสโมสรราชกรีฑาสโมสร เพื่อไม่ให้เกิดกรณีเช่นเดียวกับ
อาคารบอมเบย์เบอร์มา ซึ่งรื้อถอนไปแล้ว ๓ ปี แต่ยังไม่มีการสร้างกลับขึ้นมาใหม่ได้ดังเดิม       

  การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี  
      หนังสือวุฒิสภา ที่ สว๐๐๐๑/๔๓๖๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖   
 ผลการพิจารณา : -  
 การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๗๗  
      ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
 การติดตาม  : - 
 
๗. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายจัตุรงค์  เสริมสุข  
  ชื่อเรื่อง   : การละเลยการแก้ไขปัญหาการเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย  

    ณ ต้าบลช่องแค อ้าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์   
 ประเด็นข้อหารือ : จากการเดินทางลงพ้ืนที่ต้าบลช่องแค อ้าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 

ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนจ้านวนมากกว่า ๒๐๐ คน เกี่ยวกับปัญหาการขึ้นค่าเช่าที่ดิน 
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยที่ดินของ รฟท. คือที่ดินที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานเพ่ือการก่อสร้างทางรถไฟไปทุกภาคของประเทศไทย และจากการก่อสร้างจะมี
กรรมกรก่อสร้างย้ายที่อยู่อาศัยไปตามพ้ืนที่การก่อสร้าง เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้างจะตั้งรกรากอาศัยอยู่
บริเวณนั้น ๆ  โดยที่ต้าบลช่องแค อ้าเภอตาคลี มีกรรมกรก่อสร้างทางรถไฟมาตั้งถิ่นฐานบนที่ดินของ รฟท. 
จ้านวน ๓๐๐ หลังคาเรือน เป็นระยะเวลามากกว่า ๖๐ ปี โดย รฟท. เรียกเก็บค่าเช่าที่ดินปีละไม่เกิน 
หนึ่งพันบาท แต่เมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมา รฟท. ต้องการเพ่ิมรายได้เชิงพาณิชย์ จึงประกาศขึ้นค่าเช่าที่ดิน
ร้อยละ ๑๐๐ ผู้ที่ไม่จ่ายค่าเช่าตามอัตราใหม่จะถูกด้าเนินคดี ทั้งนี้ ได้เชิญผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
เดินทางลงพ้ืนที่ เพ่ือดูสถานที่จริงและรับฟังสภาพปัญหา ซึ่ งผู้ ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย 
ได้กล่าวว่า จะลดราคาค่าเช่าเพราะสถานะทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ดังกล่าวย่้าแย่ แต่หลังจากผ่านมา ๓ ปี 
รฟท. ยังมิได้มีการด้าเนินการแต่อย่างใด จากนั้น จึงได้เชิญผู้แทนจาก รฟท. มาชี้แจง ซึ่งได้รับค้าตอบว่า 
รฟท. ได้ลดค่าเช่าที่ดินให้กับประชาชนในพ้ืนที่ต้าบลช่องแคส้าหรับผู้เช่ารายใหม่ร้อยละ ๕๐ ปัจจุบัน 
รฟท. จะให้บริษัทเอกชนรับสัมปทานด้าเนินการเกี่ยวกับการเช่าพ้ืนที่ทั้งหมด ซึ่งราคาอาจไม่เป็นเช่นเดิม 



๒๕๐ 

 

ซึ่งการด้าเนินการของ รฟท. ไม่สอดคล้องและไม่เป็นไปตามแผนปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 
และด้านกฎหมาย ดังนั้น จึงขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเร่งรัดแก้ไขปัญหาดังกล่าว และขอให้
เจ้าหน้าที่ รฟท. อย่าชะลอการพิจารณาเพียงเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของ รฟท. เท่านั้น      

  การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
      หนังสือวุฒิสภา ที่ สว๐๐๐๑/๔๓๖๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗  
 ผลการพิจารณา : - 
 การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๗๘  
      ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
 การติดตาม  : - 
 
๘. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายเฉลา  พวงมาลัย  
  ชื่อเรื่อง   : ขอให้จัดสรรครูภาษาไทยให้แก่โรงเรียนเอกชนในพ้ืนที่ ๓ จังหวัด 

    ชายแดนภาคใต้   
 ประเด็นข้อหารือ : เนื่องจากผลการส้ารวจพบว่าการศึกษาของเด็กนักเรียนในพ้ืนที่ ๓ จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ มีผลการเรียนในระดับประเทศอยู่ในเกณฑ์ต่้ามาก เด็กนักเรียนจ้านวนมากไม่สามารถ
อ่านและเขียนภาษาไทยได้อันเนื่องมาจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ปอเนาะ) ขาดครูสอน
ภาษาไทยเป็นจ้านวนมาก และจากการลงพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ พบว่าการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ของโรงเรียนเอกชนในพ้ืนที่หลายแห่งมีความซ้้าซ้อนหลายรายการ ดังนั้น จึงขอให้กระทรวงศึกษาธิการ
ด้าเนินการ ดังนี้  

       (๑) ด้าเนินการจัดหาครูสอนภาษาไทยให้แก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม (ปอเนาะ) 

       (๒) พิจารณายกเลิกการก้ากับดูแลโรงเรียนตาดีกา (ศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจ้ามัสยิด) ของส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เนื่องจากมัสยิดได้ก้ากับดูแลแล้ว 

      (๓) ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่มีความซ้้าซ้อน กรณีโรงเรียน
ปอเนาะ และโรงเรียนตาดีกา ในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   
      หนังสือวุฒิสภา ที่ สว๐๐๐๑/๔๓๗๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
 ผลการพิจารณา :  -   
 การแจ้งผู้ขอหารือ :  หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๗๙  
      ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
 การติดตาม  : - 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๑ 

 

๙. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายวิวรรธน์  แสงสุริยะฉัตร  
  ชื่อเรื่อง   : สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย อันเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามมาตรา ๒๙  

    ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐      
 ประเด็นข้อหารือ : -    
  การส่งเรื่อง  : กรณีตามข้อหารือเป็นเรื่องการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล  
 ผลการพิจารณา : -  
 การแจ้งผู้ขอหารือ : -   
 การติดตาม  : -  
 

๑๐. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายอนุศักดิ์  คงมาลัย  
  ชื่อเรื่อง   : การปรับปรุงบทบาทหน้าที่และอ้านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

    โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับต้าบล ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม 
    ที่เปลี่ยนไป   

 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากกฎหมายหลายฉบับได้ก้าหนดบทบาทหน้าที่และอ้านาจ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ อาทิ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
มาตรา ๕๐ (๕) ก้าหนดให้เทศบาลต้าบลมีหน้าที่ต้องจัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง แต่ไม่มีการ
ก้าหนดให้มีหน้าที่สนับสนุนด้านการเกษตร จึงมีประเด็นปัญหาว่า เทศบาลต้าบลจะด้าเนินการจัดหา
อุปกรณ์ด้านการเกษตรเพ่ือสนับสนุนประชาชนในพ้ืนที่ได้หรือไม่ พระราชบัญญัติก้าหนดแผน 
และขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก้าหนดให้มีการส่งเสริม
การท้ามาหากินของประชาชน ส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ การจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปศุสัตว์  
โดยไม่มีการก้าหนดถึงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม ทั้งที่มี เจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตรอยู่ใน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่กลับไม่มีกิจกรรมส่งเสริมด้านการเกษตรเท่าที่ควร ดังนั้น จึงขอหารือไปยงั
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 

      ๑. มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต่าง ๆ  อาทิ องค์การบริหารส่วนต้าบล 
เทศบาล จ้านวนกี่แห่ง และแห่งใดบ้างที่มีการก้าหนดหน้าที่ของหน่วยงานให้สนับสนุนด้านการเกษตร 
แก่ประชาชน และสนับสนุนด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านสภาองค์กรชุมชนของต้าบล 

      ๒. มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดที่มีการสนับสนุนและส่งเสริม 
ด้านการเกษตรในพ้ืนที่ที่ประสบความส้าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

      ๓. มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดบ้างที่มีการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนในเขตต้าบลของตนเอง    

      ๔. ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเหน็ถึงปัญหาและอุปสรรค
ในการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามพระราชบัญญัติสภาองค์กร
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายหรือแนวปฏิบัติก้าหนดให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้ด้าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่ อย่างไร    

  การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
      หนังสือวุฒิสภา ที่ สว๐๐๐๑/๔๓๖๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗   
 ผลการพิจารณา : -  



๒๕๒ 

 

 การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๘๑   
      ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
 การติดตาม  : - 
 

๑๑. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ  
  ชื่อเรื่อง   : การป้องกนัการก้าวก่ายแทรกแซงการบริหารงานภาครฐั   
 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่ องจากบทบัญญัติมาตรา ๗๖ วรรคสอง ของรั ฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติว่า “รัฐพึงด้าเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อย
ต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ้านาจหรือกระท้าการโดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซง 
การปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ”  
และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ได้ก้าหนดให้ส้านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส้านักงาน ก.พ.)  
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดท้ากฎหมายดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อมา  
ส้านักงาน ก.พ. ได้ออกหนังสือส้านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒.๓/ว ๑๔ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง 
แนวทางการป้องกันการก้าวก่ายแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่และการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน 
แจ้งเวียนไปยังกระทรวง กรม และจังหวัด โดยสาระส้าคัญคือ ปัจจุบันยังคงปรากฏพฤติการณ์ 
หรือการกระท้าที่มีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนระบบคุณธรรม หรือมีลักษณะเป็นการก้าวก่ายแทรกแซง  
การปฏิบัติหน้าที่และการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติ 
และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงก้าหนดแนวทางป้องกัน
การก้าวก่ายแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่และการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือนไว้ ดังนั้น จึงขอหารือ
ไปยังนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 

      ๑. แนวทางการป้องกันการก้าวก่ายแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่และการ
บริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน ของส้านักงาน ก.พ. มีผลบังคับแต่เฉพาะข้าราชการพลเรือนเท่านั้น 
แต่ไม่มีผลบังคับกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอื่น จึงยังไม่เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๗๖ 
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งมีเจตนารมณ์ให้ครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของรั ฐ 
ทุกประเภท จึงสมควรพิจารณาก้าหนดเป็นมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้มีผลบังคับครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐทุกประเภท 

      ๒. แนวทางการป้องกันการก้าวก่ายแทรกแซงฯ ของส้านักงาน ก.พ. ดังกลา่ว 
เพ่ือด้าเนินการถอดถอนบุคคลออกจากต้าแหน่งเท่านั้น ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ประสงค์ให้บัญญัติเป็นกฎหมายและมีบทลงโทษผู้ใช้อ้านาจ 
หรือกระท้าการโดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ตา่ง ๆ  ของภาครัฐ จึงสมควรที่
รัฐบาลจะได้พิจารณาเร่งรัดให้ด้าเนินการตราเป็นกฎหมาย ตามที่ก้าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเร็ว      

  การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี 
      หนังสือวุฒิสภา ที่ สว๐๐๐๑/๔๓๖๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
 ผลการพิจารณา : - 
 การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๘๒    



๒๕๓ 

 

      ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
 การติดตาม  : - 
 

๑๒. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายมณเฑียร  บุญตัน  
  ชื่อเรื่อง   : ปัญหาความไม่ต่อเนื่องและไม่จริงจังในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

    ของไทย   
 ประเด็นข้อหารือ : เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประเทศไทยได้มีส่วนร่วมในพันธกรณีระหว่างประเทศ

ที่ส้าคัญ คือ การจัดท้า “ปฏิญญาจอมเทียน” ซึ่งเป็นปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน 
(Education for All) ซึ่งการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชนนั้น มีนัยส้าคัญหลายประการ โดยในที่นี้ “การศึกษา
แบบเรียนรวม” (Inclusive Education) เป็นรูปแบบการจัดการศึกษารูปแบบหนึ่งที่ประเทศไทย 
ยังไม่ประสบความส้าเร็จ โดยก่อนหน้านี้ เมื่อประมาณ ๖๐ ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้จัดให้มีการศึกษา
แบบเรียนร่วม (Mainstreaming) ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาให้แก่เด็กพิการหรือเด็กที่มีความต้องการ
จ้าเป็นพิเศษเข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติในชั้นเรียนทั่วไป โดยที่สถานศึกษาดังกล่าวไม่ได้จัดให้มีการบริการ
ด้านการศึกษาเป็นการเฉพาะ ส่งผลให้เด็กที่มีผลการเรียนระดับเกินค่าเฉลี่ยเท่านั้น จึงจะสามารถ 
เรียนผ่านและเลื่อนระดับได้ จนกระทั่งเมื่อประมาณ ๒๐ ปีที่ผ่านมา จึงได้มีความพยายามยกระดับ
การศึกษาแบบเรียนร่วม (Mainstreaming) ให้เป็นการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education)  
ซึ่งจะต้องจัดให้มีระบบนิเวศทางการศึกษา (Learning Ecosystem) ที่มีความเป็นมิตรและรองรับ 
ความหลากหลายของผู้เรียน   

      รั ฐบาลในขณะนั้ นได้ จั ดตั้ งศู นย์การศึ กษาพิ เศษ ประกอบด้ วย  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ้าจังหวัด รวมจ้านวนทั้งสิ้น ๗๗ แห่ง 
มีหน้าที่เตรียมความพร้อมผู้เรียนที่มีความพิการหรือมีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ ให้มีความพร้อม 
เข้าเรียนในชั้นเรียนทั่วไปได้ รวมทั้งการส่งผู้ให้บริการไปประจ้าอยู่ในโรงเรียนทั่วไป แต่จวบจนถึงปัจจุบัน 
สถานศึกษาทั่วไปตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา ยังไม่มีความพร้อมที่จะจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมดังกล่าว โดยสถานศึกษาส่วนใหญ่จะปฏิเสธไม่รับเด็กพิการหรือเด็กที่มีความต้องการ
จ้าเป็นพิเศษเข้าเรียน  

      อนึ่ง มีข้อสังเกตว่า ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ฉบับที่
ยังไม่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาและตกไปแล้วนั้น ไม่ได้มีการบัญญัติถึงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมไว้อย่างชัดแจ้ง ดังนั้น จึงขอให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. .... อย่างรอบคอบ ก่อนเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อรัฐสภาเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 
ทั้งนี้ เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม และเพ่ือให้การจัดการศึกษาของไทยเป็นการศึกษา
เพ่ือปวงชนอย่างแท้จริง  

     ด้วยเหตุผลดั งกล่ าวข้ างต้น จึ งขอให้ รั ฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ  
และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก้าหนดนโยบายการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมให้มีความชัดเจน และสามารถน้าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป้าหมายการพัฒนาที่ ๔ 
(สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาส
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต) ซึ่งได้ก้าหนดเรื่อง การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมไว้อย่างชัดแจ้ง      

 



๒๕๔ 

 

  การส่งเรื่อง  : ๑. นายกรัฐมนตรี   
            หนังสือวุฒิสภา ที่ สว๐๐๐๑/๔๓๖๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
      ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
            หนังสือวุฒิสภา ที่ สว๐๐๐๑/๔๓๗๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
      ๓. รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจัย 

        และนวัตกรรม  
          หนังสือวฒุิสภา ที่ สว๐๐๐๑/๔๓๗๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : - 
 การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๘๓    
      ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖    
 การติดตาม  : - 
 

๑๓. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : พลเอก ดนัย  มีชูเวท  
  ชื่อเรื่อง   : การอนุญาตให้ใช้โดรนภาคการเกษตรที่มีน้้าหนักมากกว่า ๒๕ กิโลกรัม 

    โดยถูกต้องตามกฎหมาย     
 ประเด็นข้อหารือ : เนื่องจากปัจจุบันการพัฒนาด้านการเกษตรของเกษตรกร อาทิ ชาวนา 

ชาวสวน และชาวไร่ เพื่อรองรับการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรและลดต้นทุนค่าใช้จ่าย รวมทั้ง 
เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร โดยมีการน้าโดรน (Drone) หรืออากาศยานไร้คนขับเพ่ือการเกษตร ท้าการบิน
เพ่ือหว่านปุ๋ย หว่านผลิตภัณฑ์ และพ่นสารก้าจัดศัตรูพืช ตลอดจนถ่ายภาพเพ่ือส้ารวจพืชและศัตรูพืช 
โดยมีการใช้โดรน ที่มีน้้าหนักมากกว่า ๒๕ กิโลกรัม กันอย่างแพร่หลาย และมีการใช้เพิ่มขึ้นมากกว่า 
ร้อยละ ๕๐ เนื่องจากสามารถเพ่ิมประสิทธภิาพและความคุ้มทุน แต่ปัจจุบันบันเกษตรกร และผู้ประกอบการ 
ผู้ซึ่งใช้โดรนก้าลังประสบปัญหา คือ ไม่สามารถขออนุญาตใช้โดรนที่มีน้้าหนักมากกว่า ๒๕ กิโลกรัม 
จากหน่วยงานราชการที่ควบคุมและก้ากับดูแลได้ เนื่องจากความไม่ทันสมัยของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดด้าเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้   

      ๑. ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พิจารณาออกประกาศ 
กระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยาน  
ซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก ฉบับใหม่เป็นการเร่งด่วน โดยให้มี
สาระส้าคัญครอบคลุมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบังคับใช้โดรนทุกบริบททางการเกษตรที่มีน้้าหนักเกินกว่า 
๒๕ กิโลกรัม  

      ๒. ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาจัดสรร
งบประมาณและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส้านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  
เพ่ือเปิดหลักสูตรอบรมให้แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการ ในรูปแบบ One Stop Service ส้าหรับใช้โดรน
เพ่ือการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพ่นสารก้าจัดศัตรูพืชให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ เพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม  

      ๓. เมื่อได้ด้าเนินการแล้วเสร็จ ขอให้กระทรวงคมนาคม และกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และผู้ประกอบการทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง เกษตรกร
สามารถน้าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ป้องกันอุบัติเหตุและความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพต่อไป    

https://www.google.com/search?sca_esv=573990738&sxsrf=AM9HkKnNu-bWR0-pCU2lkeq-5wR4tcJvgg:1697512632710&q=One+Stop+Service&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjnruWrj_yBAxWpSmwGHT6SC1YQkeECKAB6BAgHEAE


๒๕๕ 

 

 
   การส่งเรื่อง  : ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
           หนังสือวุฒิสภา ที่ สว๐๐๐๑/๔๓๖๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ 
      ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
            หนังสือวุฒิสภา ที่ สว๐๐๐๑/๔๓๖๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
 ผลการพิจารณา : - 
 การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๘๔    
      ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖   
 การติดตาม  : - 
 

๑๔. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล  
  ชื่อเรื่อง   : การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ : กรณีถูกยิงเสียชีวิต 

    ขณะปฏิบัติหน้าที่   
 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากกรณีที่หัวหน้าด่านกักกันสัตว์แห่งหนึ่งถูกยิงเสียชีวิต 

ขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ เมื่อวันที่  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ แสดงให้ เห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของ 
เจ้าหน้าที่รัฐมีความเสี่ยงภัยจากการกระท้าของผู้ที่ไม่หวังดี หรือผู้ที่กระท้าผิดกฎหมาย ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายได้ ทั้งนี้ กฎหมายเกี่ยวกับด้านการเกษตรเกือบทุกฉบับที่ตราขึ้น จะเป็นกฎหมายที่ปกป้อง 
และดูแลผลประโยชน์ส่วนใหญ่ของเกษตรกร เช่น เรื่องความปลอดภัยของอาหาร และเรื่องชีวภาพต่าง ๆ   
ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ แต่ไม่ครอบคลุมถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน        

      ดังนั้น จึงขอให้รัฐบาลได้ด้าเนินการคุ้มครองและดูแลเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดและตรงไปตรงมาเพ่ือไม่ให้เกิด 
ความเสียหายแก่ธุรกิจที่ถูกกฎหมาย เช่น (๑) กรณีที่หัวหน้าด่านกักกันสัตว์แห่งหนึ่งที่ถูกยิงเสียชีวิต 
ขณะปฏิบัติหน้าที่ จากการเข้าตรวจสอบจับกุมเนื้อสัตว์ผิดกฎหมายหลังได้รับรายงานว่ามีการลักลอบ 
น้าเนื้อสุกรมาขายในพ้ืนที่ ซึ่งอาจเกิดอันตรายจากโรคที่ติดมากับเนื้อสัตว์ ท้าลายสุขภาพของประชาชน
ผู้บริโภค และก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบปศุสัตว์ของประเทศไทย (๒) กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ทุเรียนเพ่ือส่งออกมีหลายครั้งที่เจ้าหน้าที่ถูกปิดล้อมไม่ให้ออกจากโกดัง หรือล้งของผู้ประกอบการ  
หรือ (๓) กรณีการท้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในต้าแหน่งสารวัตรเกษตร ที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นปุ๋ยหรือ 
ยาปราบศัตรูพืชที่ผิดกฎหมาย หลายครั้งถูกขัดขวางและปิดล้อมไม่ให้ออกจากพ้ืนที่ เป็นต้น ซึ่งเป็นการ
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ ระบบปศุสัตว์ ระบบเศรษฐกิจ สุขภาพของ
ประชาชนคนไทย รวมถึงความเชื่อมั่นต่อสินค้าเกษตรไทยในการส่งออก ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น 
ท้าให้เกิดความเสี่ยงต่อชีวิตของเจ้าหน้าที่และเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ ดังนั้น  
จึงขอให้รัฐบาลพิจารณามาตรการควบคุมดูแลให้เกิดความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน    

      ทั้งนี้ จากการที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ 
กันยายน ๒๕๖๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความเชื่อมั่นว่า จะขับเคลื่อนนโยบาย
การปราบปรามการลักลอบการน้าเข้าเนื้อสัตว์ผิดกฎหมาย ที่เข้ามาท้าลายระบบปศุสัตว์ของไทย  
หรือท้าลายสุขภาพของประชาชน ซึ่งเมื่อมีนโยบายที่ชัดเจนแล้ว รัฐบาลควรมีการดูแลเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎหมายด้วยเช่นกัน เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบ หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนของประชาชน 
ในการเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ หรือการเข้าถึงอาหารที่มีความปลอดภัย รวมทั้งการดูแลปกป้อง



๒๕๖ 

 

ระบบการเลี้ยงสัตว์ ระบบการดูแลพืชผลทางการเกษตรของไทย ให้เกิดความเป็นธรรม และเพ่ือ
ผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม    

  การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
      หนังสือวุฒิสภา ที่ สว๐๐๐๑/๔๓๖๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
 ผลการพิจารณา : -  
 การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๘๕  

    ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖   
 การติดตาม  : - 
 

๑๕. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายพลเดช  ปิ่นประทีป  
  ชื่อเรื่อง   : ศูนย์สงเคราะห์ชาวเขายุคใหม่  
 ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากคณะท้างานในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง 

และการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ได้รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนจากประชาชนชาวม้ง อ้าเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ที่อยู่อาศัยที่ก้าลังถูกไล่ออกจากพื้นที่เช่าที่ใช้อยู่อาศัยและท้ากิน เนื่องจาก 
การเจริญเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวและเจ้าของที่ดินมีความประสงค์จะประกอบกิจการ ซึ่งเมื่อครั้งเกิด
สงครามคอมมิวนิสต์ พ้ืนที่เขาค้อเคยเป็นฐานที่มั่นใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) 
ตั้ งอยู่บริ เวณ ๓ จังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเลย และจังหวัดเพชรบูรณ์ การสู้ รบ 
และการปฏิบัติการทางทหารเป็นไปอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ต่อมากองทัพภาคที่ ๓ (ทภ.๓) ได้รับ
มอบหมายให้ดูแลพ้ืนที่ประมาณ ๓ แสนไร่ มีการอพยพและย้ายถิ่นฐานของประชาชนตามยุทธศาสตร์
และยุทธวิธี โดยมีค้ามั่นสัญญาว่า เมื่อสงครามสงบลงจะจัดสรรที่ดินท้ากินให้แก่ประชาชน เมื่อสงคราม
สงบลงเส้นทางที่เคยใช้สู้รบได้รับการพัฒนาเป็นเส้นทางคมนาคมที่เดินทางสะดวก ประกอบกับ 
ภูมิประเทศที่สวยงามและภูมิอากาศที่เย็นตลอดทั้งปี ท้าให้กลุ่มชุมชนชาวม้งดั้งเดิม และกลุ่มที่อพยพ
จากพ้ืนที่อื่นเข้ามาครอบครองที่ดินเพ่ืออยู่อาศัยและท้ากิน รวมทั้งประกอบกิจการต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น  
จนพ้ืนที่เขาค้อเปลี่ยนสภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย   

      ประเด็นปัญหา คือ ชุมชนชาวม้งดั้งเดิม จ้านวน ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ 
หมู่บ้านเล่านะ หมู่บ้านเล่าเน้ง และหมู่บ้านเล่าลือ ซึ่งเป็นชาวบ้านทั่วไปที่ถูกอพยพทางยุทธศาสตร์
และยุทธวิธีในสงครามครั้งนั้น เมื่อสงครามสงบลงมีเพียงหมู่บ้านเล่าลือเท่านั้นที่ได้กลับเข้าไปอยู่ในพ้ืนที่
บริเวณเดิม ส่วนหมู่บ้านเล่านะ และหมู่บ้านเล่าเนง้ รวมจ้านวน ๑๕๐ ครอบครัว ถูกทอดทิ้งให้หาพ้ืนที่เชา่
เพ่ืออยู่อาศัยและรับจ้างท้างานกับชาวบ้านในบริเวณนั้น ดังนั้น เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ 
คณะท้างานจึงได้ลงพ้ืนที่พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวดัเพชรบูรณ์ ฝ่ายปกครอง และองค์การบริหารส่วนตา้บล 
เพื่อตรวจดูสภาพปัญหาและข้อเท็จจริง ปรากฏข้อเท็จจริงและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้   

      ๑. กลุ่มชาวม้งทั้ง ๑๕๐ ครอบครัว มีสถานภาพเป็นผู้เช่าที่ดินจากเพ่ือนบ้าน 
และชุมชน มีลักษณะเป็นกระท่อมหลังเล็กสร้างด้วยวัสดุไม้ไผ่ เพ่ือใช้ส้าหรับอยู่อาศัยชั่วคราว ท้าให้มี
คณุภาพชีวิตที่ไม่ดีและขาดความมั่นคง   

      ๒. กลุ่มชาวม้งเป็นชนกลุ่มน้อย ถือเป็นกลุ่มเปราะบางทางสังคม อีกทั้ง
ชุมชนเล่านะ และชุมชนเล่าเน้ง มีส่วนร่วมกับทางราชการในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติ  
แต่ปัจจุบันก้าลังอยู่ในสภาพถูกทอดทิ้ง จึงเห็นควรให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ เข้ามาดูแลช่วยเหลือตามหน้าที่และอ้านาจต่อไป  



๒๕๗ 

 

      ๓. จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งข้อมูลว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์เดิมเป็นกรมประชาสงเคราะห์ ได้รับมอบหมายจากกรมป่าไม้ให้ใช้พ้ืนที่ตามโครงการ  
ศูนย์สงเคราะห์ชาวเขา จ้านวน ๔๗,๐๐๐ ไร่ และยังไม่ได้ส่งคืนพ้ืนที่ให้แก่กรมป่าไม้แต่ประการใด  
และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แบ่งพ้ืนที่ให้ แก่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และจังหวัดเพชรบูรณ์ จ้านวน ๖๐๐ ไร่ เพ่ือใช้ท้าศูนย์วิจัยเกษตรที่สูง 
เพชรบูรณ์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสภาพถูกทิ้งร้าง คณะท้างานจึงมีข้อเสนอแนะ โดยขอให้กรมพัฒนาสังคม 
และสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศึกษาความเหมาะสมเพ่ือดูแลปัญหา
ชุมชนม้งท้องถิ่น และพัฒนายกระดับให้เป็นศูนย์วิจัยส่งเสริมกลุ่มชาติพันธุ์ม้งในระยะยาวต่อไป      

  การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์  
      หนังสือวุฒิสภา ที่ สว๐๐๐๑/๔๓๗๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
 ผลการพิจารณา : - 
 การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๘๖    
      ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
 การติดตาม  : - 
 

๑๖. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายทรงเดช  เสมอค า  
  ชื่อเรื่อง   : ขอรับการบรรจุแต่งตั้งครูพลศึกษาในโรงเรียนสังกัดส้านักงานคณะกรรมการ 

    การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศ  
 ประเด็นข้อหารือ : ปัจจุบันส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีจ้านวน

โรงเรียนสังกัด ระหว่างปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ ดังนี้ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีจ้านวน ๒๙,๘๗๑ โรงเรียน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีจ้านวน ๒๙,๖๔๒ โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีจ้านวน ๒๙,๕๘๓ โรงเรียน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีจ้านวน ๒๙,๔๔๙ โรงเรียน และปีการศึกษา ๒๕๖๖ มีจ้านวน ๒๙,๓๑๒ โรงเรียน 
ปัญหาที่พบคือ โรงเรียนเหล่านี้มีครูพลศึกษาไม่เพียงพอต่อการสอนเด็กนักเรียน ท้ังนี้ ในการแข่งขันกีฬา
เอเชี่ยนเกมส์ระหว่างวันที่ ๒๓ กันยายน - วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ ที่เมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลปรากฏว่าจีนได้เป็นเจ้าเหรียญทอง และประเทศไทยได้อันดับที่ ๘  
โดยได้ ๑๒ เหรียญทอง ๑๔ เหรียญเงิน และ ๓๒ เหรียญทองแดง ถือเป็นล้าดับที่ ๑ ของอาเซียน ทั้งนี้ 
นักกีฬาของไทยต้องการการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งศักยภาพส้าคัญด้านการกีฬา คือ บุคลากรที่ท้าหน้าที่
อบรมให้ความรู้ด้านกีฬา แต่จากข้อมูลข้างต้นในปีการศึกษา ๒๕๖๖ มีโรงเรียน ๒๙,๓๑๒ โรงเรียน  
แต่มีจ้านวนครูพลศึกษาไม่ถึงร้อยละ ๒๐ ซึ่งถือว่ามีจ้านวนน้อยและไม่เพียงพอต่อการอบรมให้ความรู ้
แก่เด็ก ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านกีฬาไม่ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นทาง จึงท้าให้ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพ 
ได้อย่างเต็มที่ และท้าให้นักกีฬาไทยไม่สามารถแข่งขันในระดับโลกได้ ซึ่งหากจะ เปรียบเทียบกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีน จะมีการพัฒนานักกีฬาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เด็ก เยาวชน และทุกช่วงอายุ  
จึงท้าให้สาธารณรัฐประชาชนจีนประสบผลส้าเร็จในด้านการกีฬา 

     จากปัญหาการขาดแคลนครูพลศึกษาดังกล่าว จึงขอให้กระทรวงศึกษาธิการ
พิจารณาบรรจุครูพลศึกษาในโรงเรียนสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้น 
ให้เพียงพอ ท้ังโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน ๑ - ๑๒๐ คน) โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน ๑๒๑ - ๖๐๐ คน) 
และโรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียน ๖๐๐ - ๑,๕๐๐ คน) เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพให้การกีฬาของไทย
สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ และอยู่ในระดับโลกเพ่ิมขึ้น                



๒๕๘ 

 

  การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
      หนังสือวุฒิสภา ที่ สว๐๐๐๑/๔๓๗๐  ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : - 
 การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๘๒    
      ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖   
 การติดตาม  : - 
 

๑๗. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม  เพ็งพานิชภักดี  
  ชื่อเรื่อง   : ขอให้พิจารณาทบทวนมาตรการการชว่ยเหลือค่าไฟฟ้าแก่ประชาชน  
 ประเด็นข้อหารือ : ตามที่คณะรัฐมนตรีชุดที่ผ่านมาได้เคยมีมติให้ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน ๕๐ หน่วย

ต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๓ เดือน ได้รับสิทธิใ์ช้ไฟฟ้าฟรี แต่คณะรัฐมนตรชีุดปัจจุบนัมีมตเิหน็ชอบ
มาตรการปรบัลดคา่ไฟฟ้างวดเดอืนกันยายน - เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ จาก ๔.๑๐ บาทต่อหน่วย ลดลงเหลอื 
๓.๙๙ บาทต่อหน่วย ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวผู้ที่ได้รับประโยชน์ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้ 
ปานกลางถึงผู้มีรายได้สูงเพราะมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าหลายหน่วยต่อเดือน แต่มิได้เป็นการช่วยเหลือ 
หรือให้ประโยชน์แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยแต่อย่างใด เพราะผู้มีรายได้น้อยมีปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
ต่อเดือนน้อยอยู่แล้ว ดังนั้น ขอให้รัฐบาลได้พิจารณาทบทวนมาตรการการให้ความช่วยเหลือเรื่องค่าไฟฟ้า 
โดยควรก้าหนดให้ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน ๕๐ หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๓ เดือน ได้รับสิทธิ์ 
ใช้ไฟฟ้าฟรี ดังเช่นรัฐบาลชุดที่ผ่านมาได้เคยด้าเนินการไว้   

  การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี 
      หนังสือวุฒิสภา ที่ สว๐๐๐๑/๔๓๖๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
 ผลการพิจารณา : -  
 การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๘๘    
      ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖   
 การติดตาม  : - 
 

๑๘. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นางสุนี  จึงวิโรจน์  
 ชื่อเรื่อง   : การแก้ปัญหาเรื่องอาหารเสริมปลอม 

 ประเด็นข้อหารือ : ปัจจุบันประชาชนนิยมซื้อวิตามินและอาหารเสริมหลายชนิดมารับประทาน 
ซึ่งวิตามินและอาหารเสริมมิใช่ยา จึงควรรับประทานเมื่อบุคคลขาดวิตามินหรือสารอาหารเท่านั้น โดยมี
ข้อแนะน้าและข้อควรระวังในการทานวิตามินและอาหารเสริม ดังนี้  

      ๑. ข้อแนะน้าในการทานวิตามินและอาหารเสริม 
       ๑.๑ หากต้องการรับประทานวิตามินและอาหารเสริมควรพบแพทย์ 

เพื่อตรวจหาระดับวิตามินในร่างกายก่อน 
       ๑.๒ เลือกวิตามินกลุ่มที่ละลายน้้า จะไม่มีการสะสมและตกค้างในรา่งกาย 

ได้แก่ วิตามินบีและวิตามินซี 
       ๑.๓ เลือกอาหารเสริมที่เป็นโมเลกุลขนาดเล็ก ดูดซึมได้ดี 

     ๑.๔ ไม่รับประทานวิตามินหรืออาหารเสริมที่มีสรรพคุณใกล้เคียงกัน 
เช่น “วิตามินอีกับน้้ามันอีฟนิ่งพริมโรส”  



๒๕๙ 

 

       ๑.๕ ไม่รับประทานวิตามินและอาหารเสริมในปริมาณที่สูงเกินไป 
       ๑.๖ ควรระมัดระวังในการทานคอลลาเจนและกลูต้าไธโอน 

(Glutathione) 
       ๑.๗ หากมีโรคประจ้าตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทาน 

    ๒. ข้อควรระวังในการทานวิตามินและอาหารเสริม  
     ๒.๑ วิตามินและอาหารเสริมที่ดูดซึมไม่หมดจะตกค้างสะสมอยู่ใน
ร่างกายท้าให้เกิดโทษได้ 

       ๒.๒ วิตามินและอาหารเสริมบางชนิดที่ละลายในน้้าได้ไม่ดี ร่างกาย 
จะดูดซึมได้ไม่ดี ส่งผลเสียต่อตับ  

       ๒.๓ วิตามินบางชนิดได้รับในปริมาณที่มากเกินไปท้าให้เกิดนิ่วในไตได้ 
       ๒.๔ วิตามินและอาหารเสริมอาจท้าให้โรคประจ้าตัวก้าเริบ 

     ๒.๕ วิตามินที่มากเกินไป มีผลท้าให้เลือดแข็งตัวช้าลง ไม่เหมาะกับ
คนท่ีเป็นโรคเลือด    

       ๒.๖ วิตามินเอที่ดูดซึมยาก จะค้างและสะสมในตับได้ง่าย ไม่เหมาะ
กับคนที่เป็นโรคไต 

      โดยวิตามินและเกลือแร่ส่วนใหญ่ร่างกายจะได้รับจากการทานผักและผลไม้ 
ดังนั้น ควรทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่ ซึ่งปัญหาที่ส้าคัญ คือ ปัจจุบันมีการขายวิตามินและอาหารเสริมปลอม
หลายชนิดในท้องตลาดสูงถึงร้อยละ ๔๐ ของวิตามินและอาหารเสริมทั้งหมด นอกจากนี้ ยังมีการโฆษณา
สรรพคุณของอาหารเสริมเกินความเป็นจริง เช่น รับประทานแล้วมีสุขภาพแข็งแรงสามารถรักษาโรค
ร้ายแรงต่าง ๆ ได้ หรือรับประทานแล้วจะช่วยให้ชะลอวัย เป็นต้น ซึ่งวิตามินและอาหารเสริมที่เป็น 
ของปลอมเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วอาจเกิดโทษต่อร่างกายและอาจเสียชีวิตได้ ดังนั้น การเลือกซื้อ
วิตามินและอาหารเสริม ควรเลือกซื้อจากบริษัทผู้ผลิตที่เชื่อถือได้และได้รับการรับรองจากส้านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ดังนั้น จึงขอหารือไปยังกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้    

      (๑)  ด้าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบประโยชน์และโทษ 
ของอาหารเสริม รวมทั้งวิธีการเลือกอาหารเสริมที่ถูกต้อง แนะน้าวิธีการตรวจสอบและแยกความแตกต่าง
ระหว่างอาหารเสริมจริงกับอาหารเสริมปลอม     

      (๒) ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ควรมีการตรวจสอบ 
การขายวิตามินและอาหารเสริมในท้องตลาดอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 

      (๓) ด้าเนินการกับผู้ขายวิตามินและอาหารเสริมปลอมอย่างเข้มงวดจริงจัง  
      (๔) ด้าเนินการลงโทษผู้ที่กระท้าความผิดอย่างเข้มงวดจริงจัง 
  การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
      หนังสือวุฒิสภา ที่ สว๐๐๐๑/๔๓๗๓ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : - 
 การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๘๙    
      ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖   
 การติดตาม  : - 
 
 



๒๖๐ 

 

๑๙. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : พลต ารวจโท ศานิตย์  มหถาวร  
  ชื่อเรื่อง   : ขอให้ทบทวนการยบุกองบังคับการต้ารวจรถไฟ  
 ประเด็นข้อหารือ : ตามที่ มาตรา ๑๖๓ แห่งพระราชบัญญัติต้ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ก้าหนดให้ “เมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้กองบังคับการต้ารวจรถไฟเป็นอันยุบ 
และให้โอนเงินงบประมาณของการรถไฟแห่งประเทศไทยในส่วนที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดินส้าหรับ
เงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นของข้าราชการต้ารวจในกองบังคับการต้ารวจรถไฟ มาเป็นของ
ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ” ดังนั้น ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ กองบังคับการต้ารวจรถไฟจึงต้องเป็นอันยุบ
ตามที่กฎหมายก้าหนดไว้ อย่างไรก็ดี ภารกิจส้าคัญของต้ารวจรถไฟ คือ ท้าหน้าที่ดูแลผู้โดยสาร 
นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการรถไฟ สืบสวน สอบสวน ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม รักษาความปลอดภัย
ทั้งบนรางและบนขบวนรถไฟให้แก่ประชาชนผู้โดยสารรถไฟ ซึ่งที่ผ่านมาต้ารวจรถไฟได้มีผล งาน 
การจับกุมคดีส้าคัญ เช่น คดียาเสพติด คดีการค้ามนุษย์ คดีสินค้าหนีภาษี และคดีแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 
ซึ่งในต่างประเทศล้วนให้ความส้าคัญกับต้ารวจรถไฟ เช่น สหราชอาณาจักรได้ตั้งเป็นส้านักงานต้ารวจขนส่ง
แห่งสหราชอาณาจักร หรือสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีการตั้งกระทรวงรถไฟ เป็นต้น จะเห็นว่า
ต่างประเทศให้ความส้าคัญกับต้ารวจรถไฟเพ่ือให้ท้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้โดยสาร
รถไฟ แต่ประเทศไทยกลับยุบต้ารวจรถไฟ ดังนั้น จึงขอปรึกษาหารือไปยังนายกรัฐมนตรี ขอให้ทบทวน
การยุบกองบังคับการต้ารวจรถไฟ โดยพิจารณาตั้งกองบังคับการต้ารวจรถไฟอีกครั้งหนึ่งภายใต้สังกัด 
ของส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ                   

  การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี  
      หนังสือวุฒิสภา ที่ สว๐๐๐๑/๔๓๖๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
 ผลการพิจารณา : - 
 การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๘๒    
      ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
 การติดตาม  : - 

---------------------------------------------- 



๒๖๑ 

 

ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามข้อปรึกษาหารือก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง)  วันอังคารที่ ๒๔ ตลุาคม ๒๕๖๖ 

ล าดับ 
สมาชกิวุฒิสภา 

ผู้ขอปรึกษาหารือ 
เร่ือง 

การด าเนินการ 
(ส่งเร่ืองไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

ความคืบหน้า 
(หน่วยงานแจ้งผลการพิจารณา 
ลงวันที่/ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ) 

การติดตาม 
(เลขที่หนังสือ ลงวันที)่ 

๑ นายวัลลภ  ตังคณานรุักษ ์ การดูแลสุนัขจรจัดในกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๓๒๘ 
ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

๒ นายรณวริทธิ์  ปริยฉัตรตระกูล การติดตั้งระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต
แบบไร้สาย (Wifi) ในอุทยานประวัตศิาสตร์
ศรีเทพ 

กระทรวงวัฒนธรรม 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๓๒๑ 
ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

๓ พันต ารวจตรี ยงยุทธ  สาระสมบตั ิ การเร่งรดักฎหมายการบริหารจัดการ
เพื่ออากาศสะอาด 

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๓๑๘ 
ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

๔ นายอุดม  วรัญญูรัฐ ปัญหาน้ าในภาคตะวันออก รองนายกรัฐมนตร ี
(นายสมศักดิ์  เทพสุทิน) 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๓๑๙ 
ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๓๒๒ 
ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

๕ พลเอก ดนัย  มีชูเวท แนวทางการป้องกันการเผาในที่โลง่  
การเกิดไฟป่า และฝุ่นพิษ PM2.5  
ในสภาวะเอลนีโญ 

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๓๑๘ 
ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

๖ นางสุนี  จึงวิโรจน ์ ปัญหาโรคมะเร็งในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๓๒๓ 
ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

๗ นายอนุศักดิ์  คงมาลัย การตรวจสอบคณุสมบัตผิู้สมคัร 
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๓๒๐ 
ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

๒๖๑ 



๒๖๒ 

 

ล าดับ 
สมาชกิวุฒิสภา 

ผู้ขอปรึกษาหารือ 
เร่ือง 

การด าเนินการ 
(ส่งเร่ืองไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

ความคืบหน้า 
(หน่วยงานแจ้งผลการพิจารณา 
ลงวันที่/ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ) 

การติดตาม 
(เลขที่หนังสือ ลงวันที)่ 

๘ พลโท จเรศักณิ์  อานุภาพ ความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ี
อ าเภอเซกา และอ าเภอบึงโขงหลง 
จังหวัดบึงกาฬ จากการตีความ
พระราชบัญญัติการปฏริูปที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘  
และการจัดท าแผนที่แนบท้าย 
พระราชกฤษฎีกาไม่ชัดเจน 

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๓๑๘ 
ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๓๒๒ 
ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

กระทรวงมหาดไทย 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๓๒๔ 
ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

๙ นายวันชัย  สอนศิร ิ การนิรโทษกรรมคดีทางการเมือง นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๓๑๘ 
ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

๑๐ นายจัตุรงค์  เสริมสุข การควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า และการสื่อสาร
เผยแพรผ่ลร้ายต่อสุขภาพ 

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๓๑๘ 
ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

กระทรวงสาธารณสุข 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๓๒๓ 
ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

๑๑ นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ การแก้ไขปัญหาผูม้ีอิทธิพล 
ที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ประพฤติมิชอบ 

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๓๑๘ 
ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

๑๒ นายไพโรจน์ พ่วงทอง การเยียวยาผู้ประสบภัยพิบตัิ  
และการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว 

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๓๑๘ 
ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

๒๖๒ 



๒๖๓ 

 

ล าดับ 
สมาชกิวุฒิสภา 

ผู้ขอปรึกษาหารือ 
เร่ือง 

การด าเนินการ 
(ส่งเร่ืองไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

ความคืบหน้า 
(หน่วยงานแจ้งผลการพิจารณา 
ลงวันที่/ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ) 

การติดตาม 
(เลขที่หนังสือ ลงวันที)่ 

๑๓ นายสุรเดช  จิรัฐิตเิจรญิ รถไฟสายเวียงจันทน์ - จังหวัดอุดรธานี กระทรวงคมนาคม 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๓๒๕ 
ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

๑๔ นายณรงค์  อ่อนสอาด ปัญหาการถ่ายโอนบุคลากรของ 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 
กระทรวงสาธารณสุข ไปยัง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 

รองนายกรัฐมนตรี  
(นายสมศักดิ์  เทพสุทิน) 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๓๑๙ 
ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

กระทรวงมหาดไทย 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๓๒๔ 
ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

กระทรวงสาธารณสุข 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๓๒๓ 
ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

๑๕ นายมณเฑียร  บุญตัน ปัญหาท่าอากาศยานแพร ่
ไม่มเีที่ยวบินพาณิชย์ให้บริการ 
มานานกว่า ๖ เดือน 

กระทรวงคมนาคม 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๓๒๕ 
ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

๑๖ นายชลิต  แก้วจินดา มาตรการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมทางเทคโนโลย ี

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๓๑๘ 
ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๓๒๖ 
ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

๑๗ พลต ารวจโท ศานิตย์  มหถาวร ผลกระทบจากการก าหนดนโยบาย
ค่าแรงข้ันต่ า 

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๓๑๘ 
ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

๒๖๓ 



๒๖๔ 

 

ล าดับ 
สมาชกิวุฒิสภา 

ผู้ขอปรึกษาหารือ 
เร่ือง 

การด าเนินการ 
(ส่งเร่ืองไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

ความคืบหน้า 
(หน่วยงานแจ้งผลการพิจารณา 
ลงวันที่/ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ) 

การติดตาม 
(เลขที่หนังสือ ลงวันที)่ 

๑๘ นายออน  กาจกระโทก การส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เยาวชน
ซึ่งรัฐบาลต้องบรหิารจดัการเชิงรุก 

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๓๑๘ 
ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

กระทรวงวัฒนธรรม 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๓๒๑ 
ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๓๒๗ 
ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

๑๙ นายปิยพันธุ์  นิมมานเหมินท์ การขับขี่รถจักรยานยนต ์
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

นายกรัฐมนตร ี
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๓๑๘ 
ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

กระทรวงคมนาคม 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๓๒๕ 
ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

กรุงเทพมหานคร 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๓๒๘ 
ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

๒๐ นายวีระศักดิ์  ภูครองหิน เกาะกลางถนนบนทางหลวงแผ่นดนิ
หมายเลข ๒๑๔ สายกาฬสินธุ์ - ช่องจอม 

กระทรวงคมนาคม 
หนังสือวุฒิสภา ท่ี สว ๐๐๐๑/๔๓๒๕ 
ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

- - 

๒๖๔ 



๒๖๕ 

 

การด าเนินงานตามขอ้ปรกึษาหารือของสมาชกิวุฒสิภา 
การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) วันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ 

 
๑. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ 
   ชื่อเรื่อง   : การดูแลสุนัขจรจัดในกรุงเทพมหานคร 
  ประเด็นข้อหารือ : เนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเป็นจ านวนมาก เกี่ยวกับปัญหา

สุนัขจรจัดในกรุงเทพมหานคร ดังกรณีเหตุการณ์สุนัขจรจัดรุมกัดเด็กนักเรียนจนอาการสาหัส  
และอีกหลายเหตุการณ์ที่เสนอผ่านสื่อต่าง ๆ  ว่า เมื่อถูกสุนัขจรจัดกัด ผู้ใดหรือหน่วยงานใดต้องรับผดิชอบ 
กรณีที่น่ากังวลอีกประการหนึ่ง คือโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งสุนัขจรจัดเป็นพาหะในการแพร่เชื้อ ทั้งนี้ ได้มี 
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๕๑/๒๕๕๙ ระบุว่า หากถูกสุนัขจรจัดกัดแล้วไม่สามารถหาเจ้าของ
ผู้ดูแลสุนัขนั้นได้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมปศุสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลสุนัขจรจัด 
และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น 

       จากการเสนอข่าวของสื่อมวลชนเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะเร่งด าเนินการควบคุมสุนัขและแมวจรจัด จ านวน ๒ แสนตัว  
เพ่ือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และสนับสนุนให้ประชาชนรับไปเลี้ยงนั้น จึงมีข้อเสนอ เพ่ิมเติม 
ต่อกรณีดังกล่าว ดังนี้ 

       ๑. ควรเร่งท าหมันสุนัขและแมวจรจัดทุกพ้ืนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
       ๒. ส านักงานเขตทุกเขตของกรุงเทพมหานคร ต้องรับเรื่องร้องเรียน 

จากประชาชน และเร่งด าเนินการจับสุนัขและแมวจรจัดเพ่ือส่งไปยังศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด  
อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งการจับสุนัขและแมวจรจัดนั้น เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้ประชาชน  
ในพ้ืนที่ได้รับทราบ พร้อมทั้งเชิญชวนให้ร่วมสังเกตการณ์การจับสุนัขและแมวจรจัด รวมทั้ง 
แจ้งให้ทราบว่าจะน าไปไว้ในสถานที่แห่งใด มีการบันทึกภาพและบันทึกรูปพรรณสัณฐานของสุนัข
และแมวจรจัดที่จับ แล้วติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

       ๓. กรุงเทพมหานครควรพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือดูแลสุนัขจรจัด
พร้อมมอบหมายเจ้าหน้าที่แนะน าระบบการดูแลรักษาความสะอาด และการเก็บมูลสัตว์ เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้สร้างความเดือดร้อนร าคาญต่อผู้อาศัยบริเวณใกล้เคียง เนื่องจากมีผู้ดูแลสุนัขจรจัดเป็นจ านวนมาก 
แต่รัฐไม่ได้ให้การสนับสนุน 

  การส่งเรื่อง  : ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๒๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : - 
  การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๐๖ 
       ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
  การติดตาม  : - 
 
 
 
 
 



๒๖๖ 

 

๒. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายรณวริทธิ์  ปริยฉัตรตระกูล 
  ชื่อเรื่อง   : การติดตั้งระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wifi) ในอุทยาน 

     ประวัติศาสตร์ศรีเทพ 
  ประเด็นข้อหารือ : เนื่องจากคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้ลงพ้ืนที่อุทยาน

ประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งองค์การเพ่ือการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม 
แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๑๙ 
กันยายน ๒๕๖๖ พบว่า การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของอุทยานฯ มีเจ้าหน้าที่ท าหน้าที่มัคคุเทศก์
น าชมและให้ความรู้ได้เป็นอย่างดี มีการจัดท า QR Code ไว้ส าหรับผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติม 
แต่ปรากฏว่าสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับต่ า ไม่สามารถอ่านข้อมูลเพ่ิมเติมได้ 
ดังนั้น จึงเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ดังนี้ 

       ๑. กระทรวงวัฒนธรรม พิจารณาประสานงานกับกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมกับประสานไปยังส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพ่ือบูรณาการติดตั้งสัญญาณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
แบบไร้สาย (Wifi : Wireless Fidelity) ความเร็วสูง โดยครอบคลุมพ้ืนที่อุทยานฯ เพ่ืออ านวยความสะดวก
ด้านสารประโยชน์และความรู้แก่นักท่องเที่ยวต่อไป 

       ๒. อุทยานฯ ควรติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ฉายไปยังสถาปัตยกรรม 
และสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์อันมีคุณค่าสูงยิ่ง เพ่ือความสวยงามในเวลากลางคืน 

       ๓. อุทยานฯ ควรพิจารณาเวลาในการเปิดให้เข้าชมอุทยานฯ ได้ถึงเวลา 
๒๑.๐๐ นาฬิกา เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมแสง สี และสถาปัตยกรรมอันงดงามในเวลากลางคืน 
เนื่องจากมีกลุ่มบุคคลเป็นจ านวนมากได้เดินทางไปท่องเที่ยว และจัดท าวีดิทัศน์เพ่ือเผยแพร่มรดกโลก
ทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 

  การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๒๑ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : - 
  การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๐๕ 
       ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
  การติดตาม  : - 
 
๓. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : พันต ารวจตรี ยงยุทธ  สาระสมบัติ 
  ชื่อเรื่อง   : การเร่งรัดกฎหมายการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด 
  ประเด็นข้อหารือ : เนื่องจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ของประชาชน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก โดยในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลก เป็นระยะเวลาติดต่อกัน ๔ ปี (๒๕๖๓ - ๒๕๖๖) ซึ่งคณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ภาคเหนือ (ตอนบน) ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และหอการค้า ๑๗ จังหวัด เพ่ือศึกษาปัญหา และแนวทาง
แก้ไขปัญหา PM2.5 และได้เสนอร่างกฎหมายการบริหารจัดการเพ่ืออากาศสะอาด ไปยังรัฐบาล 
และสภาผู้แทนราษฎรชุดที่มี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตร ีรวมทั้งคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ แต่ยังคงไม่มีความคืบหน้า 



๒๖๗ 

 

       ทั้งนี้ ร่างกฎหมายการบริหารจัดการเพ่ืออากาศสะอาดนั้น มุ่งปฏิรูป 
การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ และให้ความส าคัญกับการบูรณาการความร่วมมือจากภาคชุมชน  
ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ในการแก้ไขปัญหา ให้ความส าคัญกับการจัดท าระบบฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ด้านมลพิษทางอากาศของประเทศ และใช้นวัตกรรม หรือมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจร และบูรณาการการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใต้แผนแม่บท 
แผนงาน โครงการ การบริหารจัดการเพ่ืออากาศสะอาดตามมาตรฐานที่ก าหนด และเป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๗ (๒) และ (๓) กล่าวคือ ประชาชน 
มีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ส่งผลให้สังคมมีความสงบสุข  
มีโอกาสเท่าเทียมในการได้รับอากาศที่มีคุณภาพดีเสมอเหมือนกัน 

       จากการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ 
ว่าจะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นวาระแห่งชาติ โดยเฉพาะเรื่อง PM2.5 ที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี 
ดังนั้น จึงขอให้รัฐบาลเร่งรัดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาน าร่างกฎหมายการบริหารจัดการ
เพ่ืออากาศสะอาด บรรจุในกฎหมายปฏิรูปประเทศ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗๐ วรรคสาม ต่อไป 

  การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๑๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : - 
  การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๐๗ 
       ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
  การติดตาม  : - 
 
๔. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายอุดม  วรัญญรูัฐ 
  ชื่อเรื่อง   : ปัญหาน้ าในภาคตะวันออก 
  ประเด็นข้อหารือ : เนื่องจากภาคตะวันออกของประเทศมีพ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจส่งออก

ไปยังต่างประเทศปีละหลายล้านตัน เช่น ทุเรียน มังคุด ล าไย และเงาะ เป็นต้น อีกทั้ง มีโครงการ 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC : Eastern Economic Corridor) และมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ
หลายแห่ง จึงมีความต้องการใช้น้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคทั้งภาคครัวเรือน ภาคการเกษตร  
และภาคอุตสาหกรรมอย่างเพียงพอ เช่น การปลูกทุเรียนให้ได้คุณภาพเพ่ือการส่งออก ต้องใช้น้ าปริมาณ 
๑๕๐ ลิตร/ต้น/วัน หรือปริมาณ ๑๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ไร่/วัน เป็นต้น นอกจากนี้ การขยายตัว 
ของเมืองจากการเพ่ิมขึ้นของประชากร ท าให้เกิดความต้องการใช้น้ าเป็นอย่างมาก ประกอบกับ 
อ่างเก็บน้ าประแสร์มีปริมาณน้ าเหลือน้อย ดังนั้น รัฐบาลควรมีมาตรการในการบริหารจัดการน้ า 
ในพ้ืนที่ภาคตะวันออก เพ่ือเตรียมรับมือกับปัญหาภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้น เช่น การสูบน้ าจากคลองสะพาน 
จังหวัดระยอง และการผันน้ าจากลุ่มน้ าคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี ไปยังอ่างเก็บน้ าประแสร์ เป็นต้น  
และเร่ งรัดด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  กรณีการก่อสร้ างแหล่ งกักเก็บน้ าให้แล้ วเสร็ จ 
เพ่ือให้ พ้ืนที่ภาคตะวันออกมีปริมาณน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคทั้งภาคครัวเรือน ภาคการเกษตร  
และภาคอุตสาหกรรมอย่างเพียงพอต่อไป 

  การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๑๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 



๒๖๘ 

 

 ผลการพิจารณา : - 
  การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๐๘ 
       ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
  การติดตาม  : - 
 
๕. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : พลเอก ดนัย  มีชูเวท 
  ชื่อเรื่อง   : แนวทางการป้องกันการเผาในที่โล่ง การเกิดไฟป่า และฝุ่นพิษ PM2.5  

     ในสภาวะเอลนีโญ 
  ประเด็นข้อหารือ : เนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ ปี ๒๕๒๕ 

ก าหนดให้รัฐบาลด าเนินมาตรการส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูท านา
มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการท าไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่
ภาคเหนือหลายจังหวัดอันเนื่องมาจากเกษตรกรท าการเผา เพ่ือช่วยก าจัดซังข้าวโพด และปรับพ้ืนที่
ให้โล่งเตียน กรณีที่ปลูกบนดอยหรือเชิงเขาที่มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่า เมื่อจุดไฟเผาจะเกิดการลุกลาม 
ยากแก่การควบคุม ท าให้ป่าไม้ถูกท าลาย เกิดควันและฝุ่นพิษ PM2.5 เพ่ิมมากขึ้น 

       ข้อมูลจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกได้ระบุว่า  ประเทศไทยจะเข้าสู่
ปรากฏการณ์เอลนีโญ ซึ่งท าให้ฝนตกน้อยกว่าปกติ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยคาดการณ์ว่า
ในปี ๒๕๖๗ จะต้องเผชิญกับมลพิษทางอากาศรุนแรงมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา ดังนั้น จึงขอเสนอ 
ให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 ระดับประเทศ ร่วมกับ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เพ่ือด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเชิงรุก เช่น ลดปัญหา
การเผาในพื้นที่โล่ง การเกิดไฟป่า การบุกรุกพ้ืนที่ป่า การสนับสนุนให้เกษตรกรปรับพื้นที่การเกษตร 
อย่างเหมาะสม การจัดสรรที่ดินส าหรับท าการเกษตร และมีการลงโทษผู้ลักลอบเผาป่า เป็นต้น  
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเลขานุการ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยมอบหมายหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ 

       ๑. รวบรวมค่าใช้จ่ายและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเผาในที่โล่ง 
และไฟป่า เพ่ือประเมินความสูญเสียงบประมาณในห้วง ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ส าหรับเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาตั้งงบประมาณป้องกันเชิงรุก เพ่ือทดแทนการดับไฟป่า ซึ่งเป็นการใช้งบประมาณ
ปลายเหตุ 

       ๒. มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสานและบูรณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนป้องกันและเพิ่มแนวทางแก้ไขปัญหาการเผาป่าในพื้นที่เกษตรกรรม 
โดยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงินไม่เกินวงเงินตามข้อ (๑) เพ่ือจัดหาเครื่องจักรกล
ทางการเกษตรรวมไว้ที่หน่วยงานด้านการเกษตร หรือหน่วยทหารในพ้ืนที่ พร้อมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
แก่บุคลากร เพื่อให้สามารถใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร เป็นการบริการเกษตรกรในการปรับพ้ืนที่
เพื่อลดการเผา กรณีดังกล่าว อาจคิดค่าบริการตามค่าใช้จ่ายจริง หรือสนับสนุนโดยไม่คิดค่าบริการ 

       ๓. มอบหมายกระทรวงอุตสาหกรรม ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุน 
การสร้างโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้ภาคการเกษตร และพิจารณาอุดหนุน
ด้านการขนส่งวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนและปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง
ลดการเผาท าลายซึ่งก่อให้เกิดฝุ่นพิษและเกิดก๊าซเรือนกระจก 



๒๖๙ 

 

  การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๑๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : - 
  การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๐๙ 
       ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
  การติดตาม  : - 
 
๖. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นางสุนี  จึงวิโรจน์ 
  ชื่อเรื่อง   : ปัญหาโรคมะเร็งในประเทศไทย 
  ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นวันมะเร็งโลก มีข้อมูล 

ที่น่าเป็นกังวล คือ ประเทศไทยมีจ านวนผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ ประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ คนต่อปี  
หรือประมาณ ๔๐๐ คนต่อวัน มีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง ประมาณ ๘๐,๐๐๐ คนต่อปี โดยโรคมะเร็ง
ที่พบ ๕ อันดับแรก คือ ๑. มะเร็งตับ/มะเร็งท่อน้ าดี ๒. มะเร็งปอด ๓. มะเร็งเต้านม ๔. มะเร็งล าไส้ใหญ่/
มะเร็งทวารหนัก และ ๕. มะเร็งปากมดลูก ซึ่งสาเหตุของโรคแบ่งออกเป็นปัจจัยภายในร่างกาย  
ได้แก่ พันธุกรรม ปัจจัยภายนอก ได้แก่ พฤติกรรมการด าเนินชีวิต สิ่งแวดล้อม สารที่ปนเปื้อน 
ในชีวิตประจ าวัน การได้รับรังสี เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และพยาธิบางชนิด เป็นต้น แนวทางการป้องกัน
สามารถท าได้โดยการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงอันเป็นสาเหตุของโรค ทานอาหารธรรมชาติ ออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ าให้มาก ขับถ่ายให้เป็นเวลา ท าจิตใจให้เบิกบาน  
ไม่เคร่งเครียด เข้ารับการตรวจมะเร็งทุกปี ดังนั้น จึงขอเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการ ดังนี้ 

       ๑. รณรงค์และประชาสัมพันธ์อย่างจริงจัง เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งที่ถูกต้อง ทั้งการดูแล ป้องกันตนเอง หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงอันเป็นสาเหตุ
ของโรค การตรวจคัดกรองหามะเร็งตั้งแต่ระยะแรก เพ่ือเข้าสู่กระบวนการรักษาที่ถูกต้อง เนื่องจาก
โรคมะเร็งในระยะแรก สามารถรักษาให้หายได้ 

       ๒. สร้างความร่วมมือในทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับสังคม 
และระดับนโยบายของประเทศ ในการออกกฎหมายเกี่ยวกับโรคมะเร็ง เพ่ือให้เกิดการดูแล ป้องกัน 
รักษาโรคอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

       ๓. ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบว่า ปัจจุบันผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิ
ได้รับการรักษา โดยใช้สิทธิจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ส านักงานประกันสังคม 
และกรมบัญชีกลาง 

       ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวจะช่วยลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งในประเทศไทย
โดยภาพรวม ร้อยละ ๔๐ ซึ่งจะยังประโยชน์สูงสุดแก่สุขภาพและอนามัยของประชาชน 

  การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๒๓ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : - 
  การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๑๐ 
       ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
  การติดตาม  : - 
 
 



๒๗๐ 

 

๗. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายอนุศักดิ์  คงมาลัย 
  ชื่อเรื่อง   : การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

     ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
  ประเด็นข้อหารือ : เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศรับรองคุณสมบัติ

ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีข้อสงสัยในเรื่องคุณสมบัติ   
หรือลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงแม้จะตีความกฎหมาย
ว่าเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล และมีการก าหนดระยะเวลาให้เพิกถอนสิทธิได้หลังจากประกาศ 
ผลการเลือกตั้ง แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท าหน้าที่ สส. ท่ีไม่มีคุณสมบัติ หรือลักษณะต้องห้าม 
อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบรัฐสภาได้ ดังนั้น จึงขอสอบถาม กกต. ดังนี้ 

       ๑. การจัดท าระบบให้ค าปรึกษาแก่ผู้สมัคร สส. และรายงานสรุปผล 
การด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งแบบล่วงหน้า ได้มีการ
ด าเนินการแล้วหรือไม่ อย่างไร 

       ๒. การจัดท าระบบรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติ หรือลักษณะต้องห้าม 
ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ที่ กกต. ได้ประกาศรับรองแล้ว ด้วยวิธี เปิดเผย หรือวิธีการอื่นใด ได้มีการ
ด าเนินการแล้วหรือไม่ อย่างไร 

       ๓. การเปิดเผยข้อมูลของผู้ร้องเรียนสามารถด าเนินการได้หรือไม่ 
       ๔. การด าเนินคดีเพ่ือเรียกร้องค่าใช้จ่ายจากการจัดการเลือกตั้ง จากบุคคล

ที่ กกต. เพิกถอนสิทธิหลังจากประกาศรับรองฯ ได้มีการด าเนินการแล้วหรือไม่ เป็นจ านวนกี่คน และเป็น
จ านวนเงินเท่าใด 

       ๕. การจัดท าข้อมูลการจัดการบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้ง การเตรียมการ
ส าหรับการป้องกันความเสียหาย การเยียวยา และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะสร้างความเสียหาย
ให้แก่ระบบรัฐสภาได้มีการด าเนินการแล้วหรือไม่ อย่างไร 

  การส่งเรื่อง  : ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๒๐ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : - 
  การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๑๑ 
       ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
  การติดตาม  : - 
 
๘. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : พลโท จเรศักณิ์  อานุภาพ 
  ชื่อเรื่อง   : ความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอเซกา และอ าเภอบึงโขงหลง  

     จังหวัดบึงกาฬ จากการตีความพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน 
     พ.ศ. ๒๕๑๘ และการจัดท าแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาไม่ชัดเจน 

  ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๓๙ 
เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๓๙ ได้มีมติมอบที่ดินพ้ืนที่อ าเภอเซกา และอ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 
จ านวน  ๑๔,๘๘๐ ไร่ โดยให้ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ด าเนินการกันพ้ืนที่ 
 



๒๗๑ 

 

 ๗,๒๗๕ ไร่ เป็นที่ท าเลเลี้ยงสัตว์ของราษฎร ซึ่งเรียกว่า “ป่าจัดสรรบ้านหนองทม” ให้กรมที่ดิน 
สงวนพ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ือเป็นที่ท าเลเลี้ยงสัตว์ ตามมาตรา ๒๐ (๔) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  
แต่ปรากฏว่า ประชาชนในพ้ืนที่บ้านซ่อมกอก ต าบลซาง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ได้อาศัย 
อยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าวก่อนแล้ว โดยมีหลักฐานโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดิน ได้แก่ 
แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) ตั้งแต่ ปี ๒๔๙๘ ต่อมาปี ๒๕๕๓ ได้ขอออกโฉนดที่ดิน  
จ านวน ๑๑๒ แปลง เนื้อที่ ๕๖ ไร่ ๒ งาน ๕๒ ตารางวา แต่มีประชาชนจ านวนหนึ่ง มีหลักฐาน 
เป็นเพียงเอกสาร ส.ค.๑ จึงไม่สามารถออกโฉนดที่ดิน หรือเอกสารเกี่ยวกับที่ดินอื่นได้ ได้แก่  
พ้ืนที่บ้านห้วยผักขะ ต าบลเซกา อ าเภอเซกา พ้ืนที่ต าบลน้ าจั้น อ าเภอเซกา และพ้ืนที่ต าบลบึงโขงหลง 
อ าเภอบึงโขงหลง รวม ๑๘ หมู่บ้าน เนื้อที่ประมาณ ๗,๒๐๐ ไร่ ซึ่งเกิดจากการตีความกฎหมาย 
มาตรา ๒๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่ไม่ชัดเจน 
ตลอดจนปัญหาความคลาดเคลื่อนในการจัดท าแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน 
ในพ้ืนที่อ าเภอบึงกาฬ อ าเภอเซกา อ าเภอพรเจริญ อ าเภอโซ่พิสัย กิ่งอ าเภอศรีวิไล กิ่งอ าเภอบุ่งคล้า 
และกิ่งอ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ (ราชกิจจานุเบกษา  
เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๒๖ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๕) เป็นเหตุให้ที่ดินสาธารณประโยชน์ทับซ้อน 
กับที่ดิน ส.ป.ก. โดยปัญหาดังกล่าวเกินความสามารถของเจ้าหน้าที่ในระดับพ้ืนที่ ดังนั้น จึงขอให้
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งพิจารณาตีความปัญหาข้อกฎหมาย ในประเด็นท่ีท าเลเลี้ยงสัตว์
ในพ้ืนที่ “ป่าจัดสรรบ้านหนองทม” ได้ถูกเพิกถอนสภาพตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๖ (๑) ประกอบพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน หรือไม่ อย่างไร 
ตลอดจน ขอให้ ส.ป.ก. และกรมที่ดินเร่งรัดการพิจารณา เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนเป็นส าคัญ 

  การส่งเรื่อง  : ๑. นายกรัฐมนตรี 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๑๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
       ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๒๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
       ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๒๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : - 
  การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๑๒ 
       ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
  การติดตาม  : - 
 
๙. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายวันชัย  สอนศิริ 
  ชื่อเรื่อง   : การนิรโทษกรรมคดีทางการเมือง 
  ประเด็นข้อหารือ : จากกรณีศาลล้มละลายกลางได้มีค าสั่ง ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ 

พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแกนน ากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย จ านวน ๑๑ คน ส่งผลให ้
ถูกอายัดทรัพย์สินต่าง ๆ  ทั้งเงินเดือน และเงินส ารองเลี้ยงชีพ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนในการด ารงชีพ 
และส่งผลกระทบต่อจิตใจ ซึ่งบุคคลที่เป็นแกนน าผู้ชุมนุม หรือผู้เข้าร่วมกลุ่มการเมืองต่าง ๆ อาทิ 
กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ 
(นปช.) และคณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตย  



๒๗๒ 

 

ที่สมบูรณ์แบบ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.)  มิได้เป็นผู้คิดร้ายต่อประเทศ  
เพียงแต่เป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกันเท่านั้น ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบาย 
ก้าวข้ามความขัดแย้ง แต่ก็ยังมิได้ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด ดังนั้น  
จึงขอให้รัฐบาลเร่งด าเนินการเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมคดีทางการเมือง ให้แก่บุคคลที่มีความคิดเห็น
ทางการเมืองที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นที่ยอมในระดับสากลแล้ว ว่าความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกัน 
มไิด้เป็นเรื่องเลวร้ายแต่อย่างใด 

  การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๑๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : - 
  การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๑๓ 
       ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
  การติดตาม  : - 

 
๑๐. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายจัตุรงค์  เสริมสุข 
  ชื่อเรื่อง   : การควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า และการสื่อสารเผยแพร่ผลร้ายต่อสุขภาพ 
  ประเด็นข้อหารือ : จากผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยรัฐบาลแห่งหนึ่ง พบว่า ปี ๒๕๖๔  

เยาวชนสูบบุหรี่ไฟฟ้า ร้อยละ ๕๙ และผลศึกษาทางการแพทย์ พบว่า ปี ๒๕๖๖ เยาวชนอายุระหวา่ง 
๑๔ - ๑๘ ปี สูบบุหรี่ไฟฟ้า ร้อยละ ๙.๒ ส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งทางสังคมและทางเศรษฐกิจ 
ตลอดจนภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ที่สูบบุหรี่ ส่งผลให้ในแต่ละปีรัฐบาลต้องสูญเสีย
งบประมาณไม่ต่ ากว่า ๕๓๔ ล้านบาท ถึงแม้ว่ารัฐบาลได้ก าหนดกฎระเบียบ กฎหมายทางศุลกากร 
ในการควบคุมการน าเข้า การซื้อ - ขาย และการครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ตาม เช่น พระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๔ ก าหนดให้ผู้น าเข้าบุหรี่ไฟฟ้ามีโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับ 
ไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และศาลอาจสั่งริบของนั้นก็ได้ มาตรา ๒๔๖ วรรคสาม 
ก าหนดให้ผู้ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจ าหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจ าน าหรือรับไว้โดยประการใด  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๖๗ ก าหนดพ้ืนที่ห้ามสูบบุหรี่ หากฝ่าฝืน
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท เป็นต้น แต่ยังคงพบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป
สูบบุหรี่ไฟฟ้า และหาซื้อได้โดยไม่ยุ่งยาก จึงท าให้เยาวชนเข้าถึงได้โดยง่าย อีกทั้ง ปัจจุบัน  
ยังไม่มีการศึกษาถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าเพ่ือให้ได้ข้อสรุปเชิงวิชาการที่น าไปสู่การสร้างความรู้ 
ให้แก่ประชาชน ดังนั้น จึงขอให้นายกรัฐมนตร ีและกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาให้มกีารศึกษา วิจัย
ผลกระทบและอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าควรอนุญาตให้จ าหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า
อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ หากห้ามจ าหน่าย เจ้าหน้าที่ต้องเข้มงวดไม่ให้มีการลักลอบน าเข้า
ได้อีกต่อไป เพื่อไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ มูลค่า ๒๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี ดังเช่นที่ผ่านมา 

  การส่งเรื่อง  : ๑. นายกรัฐมนตรี 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๑๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
       ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๒๓ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : - 



๒๗๓ 

 

  การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๑๔ 
       ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
  การติดตาม  : - 
 

๑๑. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ 
  ชื่อเรื่อง   : การแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐประพฤติมิชอบ 
  ประเด็นข้อหารือ : จากกรณีเจ้าหน้าที่ต ารวจถูกยิงจนเสียชีวิตที่บ้านของผู้มีอิทธิพล 

ในจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ กระทรวงมหาดไทยได้มีค าสั่งกระทรวงมหาดไทย  
ที่ ๒๗๓๙/๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยมีหน้าที่
ก าหนดนโยบาย แนวทาง และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล อ านวยการ ประสาน 
และบูรณาการการปฏิบัติงานของส่วนราชการและองค์กรต่าง ๆ ในการป้องกันและปราบปราม  
ผู้มีอิทธิพล โดยจัดตั้ง “ศูนย์รับแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพล กระทรวงมหาดไทย” เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
เพ่ือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแจ้งข้อมูล รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการรับและแจ้งข้อมูล 
จากส่วนราชการทั่วประเทศ พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบในการตรวจสอบและจัดท า
บัญชีรายชื่อผู้มีอิทธิพลในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ถือได้ว่าเป็นการด าเนินการที่ดี แต่ยังไม่สามารถ 
ท าให้จ านวนผู้มีอิทธิพลลดลง และเมื่อวันที่  ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ ถูกยิงจนเสียชีวิต จากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นล้วนเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล 
ที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย ส่งผลกระทบต่อขวัญและก าลังใจของข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดความเกรงกลัว จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
และอาจเป็นการผลักดันให้ข้าราชการประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการปกป้องข้าราชการที่ดี และปราบปรามผู้มีอิทธิพล  
รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขด้วยการตรวจสอบความร่ ารวยผิดปกติ และตรวจสอบการเสียภาษีเงินได้ควบคู่กัน 
ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้มีคณะกรรมการอ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวถูกจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีชุดที่ พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่แก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพล ด้วยมาตรการเชิงบูรณาการ 
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และปกป้องประชาชนควบคู่กัน 

  การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๑๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : - 
  การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๑๕ 
       ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
  การติดตาม  : - 
 

๑๒. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายไพโรจน์ พ่วงทอง 
  ชื่อเรื่อง   : การเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ และการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว 
  ประเด็นข้อหารือ : เนื่องจากช่วงเดอืนสิงหาคม - กันยายนของทุกปี คณะกรรมการนโยบาย

และบริหารข้าวแห่งชาติ  (นบข.) จะประกาศนโยบายด้านการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว  
เช่น โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี 



๒๗๔ 

 

โครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร โครงการชดเชยดอกเบี้ย
ให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เป็นต้น โดยทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติ รัฐบาลจะประกาศแนวทาง 
ในการให้ความช่วยเหลือ เยียวยาในด้านต่าง ๆ แก่เกษตรกร จนถึงวันนี้ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖  
นบข. กย็ังมิได้ด าเนินการประชุม หรือประกาศนโยบายด้านการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวแต่อย่างใด 
ดังนั้น จึงขอสอบถามนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 

       ๑. รัฐบาลได้วางแผนให้มีการประชุม นบข. เพ่ือก าหนดแนวทางการรักษา
เสถียรภาพราคาข้าวเมื่อใด และมีแนวทางอย่างไร 

       ๒. รัฐบาลมีแนวทางช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรกรณีประสบภัยพิบัติอย่างไร 
 การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๑๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : - 
  การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๑๖ 
       ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
  การติดตาม  : - 
 

๑๓. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ 
  ชื่อเรื่อง   : รถไฟสายเวียงจันทน์ - จังหวัดอุดรธานี 
  ประเด็นข้อหารือ : เนื่องจากเส้นทางรถไฟระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรฐัประชาธปิไตย

ประชาชนลาว (สปป.ลาว) (หนองคาย - ท่านาแล้ง) เป็นโครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย - ลาว  
ระยะที่ ๑ ท่ีร่วมลงทุนค่าใช้จ่ายร่วมกันในอาณาเขตของแต่ละประเทศ มีระยะทาง ๖ กิโลเมตร 
ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการจ านวนน้อย และเพ่ือให้การคมนาคมขนส่งระบบรางระหว่างสองประเทศ  
มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ประเทศไทย โดยส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
(องค์การมหาชน) ได้ให้ความช่วยเหลือโครงการก่อสร้างทางรถไฟประเทศไทย - สปป.ลาว ระยะที่ ๒ 
(ท่านาแล้ง - เวียงจันทน์) ระยะทาง ๗.๕ กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ ๑,๖๕๐ ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้ 
ร้อยละ ๗๐ และเงินให้เปล่าร้อยละ ๓๐ ของมูลค่าโครงการ อายุสัญญา ๓๐ ปี (รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 
๑๐ ปี) ดังนั้น จึงขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดให้บริการเดนิรถไฟระหวา่งเวียงจันทน ์- จังหวัดอุดรธาน ี
เพ่ือเพ่ิมโอกาสด้านการค้า การลงทุน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย เนื่องจาก
สถานีเวียงจันทน์เป็นสถานีใหญ่ มีผู้ใช้บริการเป็นจ านวนมาก หากเปิดให้บริการเดินรถไฟถึงจังหวัดอุดรธานี 
ซึ่งมีท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี จะท าให้นักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เดินทาง
ท่องเที่ยวใน สปป.ลาว สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้สะดวกยิ่งขึ้น 

  การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๒๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : - 
  การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๑๗ 
       ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
  การติดตาม  : - 
 



๒๗๕ 

 

๑๔. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายณรงค์  อ่อนสอาด 
  ชื่อเรื่อง   : ปัญหาการถ่ายโอนบุคลากรของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

     นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 
     กระทรวงสาธารณสุข ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 

  ประเด็นข้อหารือ : เนื่องจากคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ได้รับหนังสือ
ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการถ่ายโอนบุคลากรไปยัง อบจ. มีรายละเอียด ดังนี้ 

       ๑. จังหวัดร้อยเอ็ด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อบจ.ร้อยเอ็ด ได้รับสมัคร
บุคลากรที่มีความประสงค์ขอถ่ายโอน ไปยัง รพ.สต. จากนั้น ได้ประกาศรายชื่อ จ านวน ๑๖๑ คน  
แต่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดแจ้งว่า มีผู้แสดงความประสงค์ขอถ่ายโอนฯ จ านวน ๖๘ คน 
แต่มีหนังสือแจ้งรายชื่อ จ านวน ๒๕ คน ท าให้บุคลากร จ านวน ๔๓ คน ไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีที่จะถ่ายโอนฯ 
ทั้งนี้ การถ่ายโอนฯ ดังกล่าวไม่เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอน 
ด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อวันที่  ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ กล่าวคือ  
ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องถ่ายโอนบุคลากรที่มีความประสงค์ ขอถ่ายโอนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  
และให้ส านักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นเงินเดือนและสวัสดิการของบุคลากร 
ที่ขอถ่ายโอนฯ รวมทั้งให้ส านักงบประมาณ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหาแนวทาง 
ในการสรรหาบุคลากรให้เต็มกรอบอัตราก าลังตามโครงสร้างของ รพ.สต. ต่อไป 

       ๒. จังหวัดศรีสะเกษ มีบุคลากรสังกัด รพ.สต. จ านวน ๑๐๒ คน  
ได้ยื่นความประสงค์ขอถ่ายโอน ไปยัง อบจ. ศรีสะเกษ จึงขอให้กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการ ดังนี้ 

        ๒.๑ ด าเนินการประกาศรายชื่อบุคลากรที่สมัครใจ ทั้งประเภท 
ขอถ่ายโอนฯ และขอไปช่วยราชการในสังกัด สอน. และ รพ.สต. ไปยัง อบจ. ศรีสะเกษ 

        ๒.๒ ปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอน
ด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ด้วยความเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ ค านึงถึงผลกระทบต่อการบริการสุขภาพของประชาชน 

        ๒.๓. ปฏิบัติตามหนังสือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เรื่อง การถ่ายโอนบุคลากรด้านสาธารณสุขโดยเร็วและเป็นธรรม 

       โดยปัญหาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นกับ อบจ. อีกหลายแห่ง ดังนั้น จึงขอให้
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  
และกระทรวงสาธารณสุข ได้เร่งรัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว 

  การส่งเรื่อง  : ๑. รองนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์  เทพสุทิน) 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๑๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
       ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๒๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
       ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๒๓ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : - 
  การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๑๘ 
       ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
  การติดตาม  : - 



๒๗๖ 

 

๑๕. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายมณเฑียร  บุญตัน 
  ชื่อเรื่อง   : ปัญหาท่าอากาศยานแพร่ไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์ให้บริการมานานกว่า ๖ เดือน 
  ประเด็นข้อหารือ : เนื่องจากท่าอากาศยานแพร่ เป็นท่าอากาศยานขนาดเล็ก ไม่สามารถ

รองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ได้ จึงมีความพยายามที่จะพัฒนาโดยการขยายทางขึ้นลงเครื่องบิน (Runway) 
โดยเมื่อปี ๒๕๖๕ กรมท่าอากาศยานได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และเวนคืนที่ดิน แต่ด้วยกระบวนการที่ล่าช้าจากการปรับขนาด
ความยาวของทางขึ้นลงเครื่องบินหลายครั้ง ส่งผลให้รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
หมดอายุลง เนื่องจากมีอายุคราวละไม่เกินห้าปี โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการจัดท ารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอีกครั้ง ที่ผ่านมา สายการบินพาณิชย์ต้องน าเครื่องบินขนาดเล็ก
แบบใบพัดรุ่น Q400 Next Gen และ ATR 72-500 มาให้บริการ ส่งผลให้ต้นทุนในการบินแต่ละเที่ยวบิน
มีราคาสูง เพราะรองรับผู้โดยสารได้จ านวนน้อย บัตรโดยสารจึงมีราคาสูงตามไปด้วย แต่ตลอดระยะเวลา 
๖ เดือนที่ผ่านมา สายการบินพาณิชย์ได้หยุดให้บริการ เพราะประสบปัญหาขาดทุน ท าให้ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น เพ่ือให้สายการบินพาณิชย์สามารถให้บริการประชาชนในแต่ละเที่ยวบิน
ได้มากขึ้นด้วยราคาบัตรโดยสารที่เป็นธรรม และสามารถให้บริการได้ต่อเนื่อง จึงขอให้กระทรวงคมนาคม
เร่งรัดโครงการปรับปรุงท่าอากาศยานแพร่ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๗๑ เนื่องจากเป็นปีที่จังหวัดแพร่
มีอายุครบรอบการสถาปนาเมืองแพร่ เป็นเวลา ๑,๒๐๐ ปี และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง
ต่อไป 

 การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๒๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : - 
  การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๑๙ 
       ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
  การติดตาม  : - 
 

๑๖. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายชลิต  แก้วจินดา 
  ชื่อเรื่อง   : มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
  ประเด็นข้อหารือ : เนื่องจากสถิติการแจ้งความคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของมิจฉาชีพ 

ในรูปแบบขบวนการหลอกเหยื่อทางโทรศัพท์หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ที่หลอกให้เหยื่อโอนเงิน 
ผ่านโทรศัพท์มือถือมีมากกว่า ๕๒๕ คดีต่อวัน สร้างความเสียหายมูลค่ามากกว่า ๔๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี 
โดยแบ่งเป็นคดีที่เกิดขึ้นภายในประเทศ และจากประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะชายแดนที่ติดกับ
จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดตาก ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติวิตกกังวลและรู้สึกไม่ปลอดภัย  
อีกทั้งบริเวณชายแดนของประเทศไทยที่ติดกับแม่น้ าโขง ได้มีการติดตั้งป้ายแจ้งเตือนนักท่องเที่ยว 
โดยให้ระมัดระวังแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก 
ดังนั้น จึงขอให้นายกรัฐมนตรีและกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เร่งด าเนินการกวดขัน จับกุม
แก๊งคอลเซ็นเตอร์ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามพระราชก าหนดมาตรการป้องกัน 
และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖ และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งโดยเคร่งครัดต่อไป 

 
 
 



๒๗๗ 

 

  การส่งเรื่อง  : ๑. นายกรัฐมนตรี 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๑๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
      ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๒๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : - 
  การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๒๐ 
       ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
  การติดตาม  : - 
 

๑๗. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : พลต ารวจโท ศานิตย์  มหถาวร 
  ชื่อเรื่อง   : ผลกระทบจากการก าหนดนโยบายค่าแรงขั้นต่ า 
  ประเด็นข้อหารือ : เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายจะปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ า จากเดิม 

อัตราค่าจ้างขั้นต่ าสูงที่สุด คือวันละ ๓๕๔ บาท และอัตราค่าจ้างขั้นต่ าน้อยที่สุด คือวันละ ๓๒๘ บาท 
ให้เป็นวันละ ๔๐๐ บาท เท่ากันทั่วประเทศภายในระยะเวลาอันใกล้นี้ และจะปรับขึ้นเป็น วันละ 
๖๐๐ บาท เท่ากันทั่วประเทศ ภายในปี ๒๕๗๐ ส่งผลให้ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความกังวล
เป็นอย่างยิ่ง ถึงแม้ว่าการก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ า กฎหมายได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจ 
ของคณะกรรมการค่าจ้าง ตามหมวด ๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑  
ซึ่งมีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานกรรมการ 

       อย่างไรก็ดี นโยบายเพ่ิมอัตราค่าจ้างขั้นต่ าของรัฐบาลไม่สอดคล้อง 
กับความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ ท าให้เกิดเงินเฟ้อ และเป็นการสร้างภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้บริโภค 
เพราะเมื่ออัตราค่าจ้างขั้นต่ าปรับเพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการจะปรับราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นไปด้วย 
เนื่องจากค่าจ้างแรงงานเป็นต้นทุนการผลิตประเภทหนึ่ง นอกจากนี้ อัตราค่าจ้างแรงงานเป็นปัจจัยส าคัญ
ที่นักลงทุนชาวต่างชาติให้ความส าคัญในการพิจารณาเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ซึ่งการขึ้น 
อัตราค่าจ้างขั้นต่ าของรัฐบาลอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนของต่างชาติ ดังนั้น จึงขอให้นายกรัฐมนตรี 
ได้พิจารณาทบทวนนโยบายการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ า โดยใช้วิธีก าหนดอัตราค่าจ้างเป็นแบบลอยตัว  
คือให้นายจ้างและลูกจ้างท าความตกลงอัตราค่าจ้างร่วมกัน จากอัตราค่าจ้างพ้ืนฐานที่รัฐบาลก าหนดไว้ 
เพ่ือให้การก าหนดอัตราค่าจ้างมีความเป็นธรรม และเป็นการสะท้อนอัตราค่าจ้างตามความเป็นจริง 

 การส่งเรื่อง  : นายกรัฐมนตรี 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๑๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : - 
  การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๒๑ 
       ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
  การติดตาม  : - 
 
 
 
 
 



๒๗๘ 

 

๑๘. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายออน  กาจกระโทก 
  ชื่อเรื่อง   : การส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เยาวชนซึ่งรัฐบาลต้องบริหารจัดการเชิงรุก 
  ประเด็นข้อหารือ : เนื่องจากการเรียนการสอนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในอดีต เริ่มต้นจาก

ครอบครัวและวัด เช่น พ่อ - แม่สอนลูก หรือน าลูกไปถวายเป็นลูกศิษย์ของวัด หรือให้ลูกบวชเป็น
สามเณรหรือพระสงฆ์ เพ่ือให้มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมวินัย เป็นต้น แต่ปัจจุบัน พ่อ - แม่ไม่มีเวลา 
และหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนได้เน้นให้ความส าคัญกับเนื้อหาวิชาการ โดยเห็นได้จาก  
การจัดสรรงบประมาณให้กับพระธรรมทูต เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ลดลง จากปีละ ๙,๐๐๐ บาท คงเหลือปีละ ๑,๐๐๐ บาท ดังนั้น จึงขอให้รัฐบาลพิจารณา ดังนี้ 

       ๑. จัดสรรงบประมาณให้กับพระธรรมทูตให้เพียงพอส าหรับใช้ในการ
ด าเนินกิจกรรม เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับเยาวชน 

       ๒. ก าหนดให้สถานศึกษาน าวิชาศีลธรรมบรรจุในหลักสูตรการเรียนการ
สอน 

       ๓. สร้างความร่วมมือระหว่างวัดกับโรงเรียน โดยการน าวิชาปริยัติธรรม
บรรจุเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนต่อไป 

  การส่งเรื่อง  : ๑. นายกรัฐมนตรี 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๑๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
        ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๒๑ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
      ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๒๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : - 
  การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๒๒ 
       ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
  การติดตาม  : - 
 

๑๙. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายปิยพันธุ์  นิมมานเหมินท์ 
  ชื่อเรื่อง   : การขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  ประเด็นข้อหารือ : เนื่องจากในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมีผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นจ านวนมาก 

ทั้งแบบรับจ้าง และแบบส่วนบุคคล โดยผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จ านวนมากมีพฤติกรรมการขับขี่  
ด้วยความประมาท และฝ่าฝืนกฎหมายจราจร ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุที่เป็นอันตรายต่อตัวผู้ขับขี่เอง 
และต่อผู้ใช้ถนนรายอื่น ดังที่ปรากฏให้เห็นได้โดยทั่วไป ซึ่งสามารถสรุปพฤติกรรมของผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ได้ ดังนี้ 

       ๑. ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย 
       ๒. ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยก เช่น บริเวณปากซอยราชครู 

มีป้ายห้ามเลี้ยวขวา แต่เมื่อสัญญาณไฟจราจรให้ไป ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้เลี้ยวขวา ซึ่งเป็นการ  
ฝ่าฝืนป้ายจราจร และในหลายทางแยกที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เห็นว่าสัญญาณไฟจราจรให้หยุด  
แต่ใช้วิธีเลี้ยวซ้ายแล้วกลับรถเพ่ือไปยังเส้นทางที่ประสงค์ 



๒๗๙ 

 

       ๓. ผู้ขับขี่ไม่หยุดหรือชะลอรถด้วยความระมัดระวัง เมื่อออกจากซอย
หรือปั๊มน้ ามัน หรือเปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่กะทันหัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้ขับขี่รายอื่น 

       ๔. ขับขี่รถจักรยานยนต์ย้อนศร และขับขี่บนบาทวิถี สร้างความเดือดร้อน
ร าคาญ และอาจเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ถนน และประชาชนที่ใช้บาทวิถี 

       ๕. กลับรถจักรยานยนต์บนทางม้าลาย เช่น ถนนพหลโยธินมีทางม้าลาย
ที่มีเสากั้น เพ่ือป้องกันไม่ให้รถจักรยานยนต์กลับรถ แต่ต่อมากรุงเทพมหานครได้ปรับขยายความกว้าง
ของเสา เพ่ือให้ผู้ใช้รถเข็นคนพิการสามารถผ่านได้ แต่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์กลับใช้เป็นที่กลับรถ  
โดยไม่สนใจประชาชนที่ข้ามถนนแต่อย่างใด 

       ๖. ขับขี่รถจักรยานยนต์บนช่องทางหลัก ทั้งที่มีป้ายให้รถจักรยานยนต์
วิ่งบนช่องทางขนานเท่านั้น มักพบเห็นได้บนถนนวิภาวดีรังสิต ถนนบรมราชชนนี และถนนพระราม ๒  
ซึ่งหากเกิดอุบัติเหตุอาจร้ายแรงถึงชีวิต เนื่องจากรถยนต์ที่ใช้ช่องทางหลักวิ่งด้วยความเร็ว 

       ๗. ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ไม่เปิดไฟหน้ารถหรือท้ายรถ ในเวลากลางคืน 
       ดังนั้น จึงขอให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก  

และกรุงเทพมหานคร ได้บูรณาการการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งด าเนินการกวดขัน 
วินัยจราจร เพื่อเป็นการลดอุบตัิเหตุบนท้องถนนต่อไป 

  การส่งเรื่อง  : ๑. นายกรัฐมนตรี 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๑๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
      ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๒๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
      ๓. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
        หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๒๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : - 
  การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๒๓ 
       ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
  การติดตาม  : - 
 

๒๐. สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอหารือ : นายวีระศักดิ์  ภูครองหิน 
  ชื่อเรื่อง   : เกาะกลางถนนบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ สายกาฬสินธุ์ - ช่องจอม 
  ประเด็นข้อหารือ : สืบเนื่องจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ ได้มีการขยายช่องจราจร

จาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร และใช้การแบ่งเส้นทิศทางจราจรของรถโดยใช้เกาะกลาง 
แบบเกาะสี (Flush and Painted Median) แต่เมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการก่อสร้างเกาะกลางแบบยก 
(Raised Median) ที่มีความกว้าง ๔.๕ เมตร ซึ่งประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลห้วยโพธิ์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความเห็นว่าเกาะกลางมีขนาดใหญ่เกินความจ าเป็น ท าให้ช่องการจราจรแคบลง 
อีกทั้งไม่มีสัญลักษณ์บ่งบอกแนวเขตของเกาะกลางถนนที่ชัดเจน อาจท าให้ในเวลากลางคืนผู้ใช้ถนน 
ที่ไม่คุ้นเคยเกิดอุบัติเหตุได้ นอกจากนี้  บริเวณสิ้นสุด เกาะกลางแบบยก ประชาชนในพ้ืนที่ 
ได้ใช้บริเวณดังกล่าวเป็นพ้ืนที่กลับรถ ซึ่งมีความคับแคบไม่ปลอดภัย หากผู้ใช้ถนนไม่มีความคุ้นเคย  
อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการเพ่ิมพ้ืนที่ช่องจราจร
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ บริเวณเทศบาลต าบลห้วยโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  



๒๘๐ 

 

พร้อมทั้งปรับปรุงแนวเขตที่แสดงให้เห็นว่าเป็นเกาะกลางถนนให้ชัดเจน และก่อสร้างจุดกลับรถ  
โดยมีป้ายสัญลักษณ์ก ากับ บริเวณจุดสิ้นสุดเกาะกลางแบบยก เพ่ือให้ประชาชนสามารถกลับรถ 
ได้โดยสะดวก อันจะท าให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่ 

 การส่งเรื่อง  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
       หนังสือวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๒๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 ผลการพิจารณา : - 
  การแจ้งผู้ขอหารือ : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๒๔ 
       ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
  การติดตาม  : - 
 

----------------------------------------------------------- 



 
 
 
 

ภาคผนวก 



ระเบียบวุฒิสภา 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการขอปรึกษาหารอืของสมาชกิวุฒสิภา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชมุวฒุิสภา   
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอปรึกษาหารือของสมาชิก
วุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา  เพ่ือให้การขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๔  และข้อ  ๑๘  แห่งข้อบังคับการประชุมวุฒสิภา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
ประธานวุฒิสภาจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอปรึกษาหารือของ
สมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ประธาน”  หมายความว่า  ประธานวุฒิสภา  หรือรองประธานวุฒิสภา  ผู้ท าหน้าที่ประธาน

ของที่ประชุมวุฒิสภา 
“การขอปรึกษาหารือ”  หมายความว่า  การที่สมาชิกวุฒิสภาน าปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อน 

ของประชาชน  หรือปัญหาอื่นใดซึ่งอยู่ในหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาที่จะพิจารณาได้เสนอต่อประธาน
ของที่ประชุมวุฒิสภาด้วยวาจาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา 

ข้อ ๔ ให้มีการปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา  
ในการประชุมวุฒิสภาตามวันที่ประธานวุฒิสภาก าหนด  ระหว่างเวลา  ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐  นาฬิกา   
โดยขอปรึกษาหารือได้ไม่เกิน  ๑๐  คน  คนละไม่เกิน  ๓  นาที 

ในกรณีที่ประธานเห็นว่ามีระเบียบวาระการประชุมเป็นจ านวนมากหรือมีเหตุจ าเป็นอื่นอาจไม่อนญุาต
ให้มีการปรึกษาหารือ  หรือก าหนดจ านวนสมาชิกและเวลาในการปรึกษาหารือเป็นอย่างอื่นก็ได้   

ข้อ ๕ ให้สมาชิกวุฒิสภาผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือแจ้งความประสงค์ต่อประธานล่วงหน้า  
พร้อมแนบแบบแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือ  ณ  จุดรับแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือของ
สมาชิกวุฒิสภา  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  นาฬิกา  จนครบจ านวน  ๑๐  คน  หรือเมื่อถึงเวลา  ๐๙.๑๕  นาฬิกา 

ข้อ ๖ กรณีสมาชิกวุฒิสภาผู้ขอปรึกษาหารือมีเอกสารประกอบการหารือ  ให้ส่งมอบเอกสาร
ดังกล่าวต่อประธานในวันที่ได้ปรึกษาหารือเรื่องนั้น 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ข้อ ๗ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการปรึกษาหารือตามระเบียบนี้ในการประชุมวุฒิสภาครั้งใด 
ให้ประธานเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัย  และค าวินิจฉัยของประธานให้ถือเป็นเด็ดขาด 

ข้อ ๘ ให้ประธานวุฒิสภารักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  18  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕62 
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชติชลชัย 

ประธานวฒุิสภา 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



แบบแจ้งความประสงคข์อปรึกษาหารือต่อประธานของที่ประชุม 
ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา 

----------------------------------- 
 

 วุฒิสภา 

 วันที ่........... เดือน ........................... พ.ศ. .......... 

กราบเรียน  ประธานวฒุิสภา 

  ข้าพเจ้า ....................................................................... สมาชิกวุฒิสภา หมายเลข ................. 
ขอยื่นความประสงค์ขอปรึกษาหารือต่อประธานของที่ประชุมวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 
วุฒิสภา  ในวัน..........................ที่......... เดือน.............................. พ.ศ. ............. จ านวน ............. เรื่อง  
ดังนี้ 

  ๑. เรื่อง ........................................................................................................................... 
ให้กระทรวง/หน่วยงาน....................................................................................พิจารณาด าเนนิการ 

  ๒. เรื่อง ........................................................................................................................... 
ให้กระทรวง/หน่วยงาน....................................................................................พิจารณาด าเนนิการ 

  ๓. เรื่อง ........................................................................................................................... 
ให้กระทรวง/หน่วยงาน....................................................................................พิจารณาด าเนนิการ 

  โดยจะไดก้ราบเรียนรายละเอียดต่อประธานของที่ประชมุวุฒสิภาต่อไป 

 

ขอแสดงความนับถืออย่างยิง่ 
 
 

(..........................................................) 

สมาชิกวุฒิสภา  หมายเลข ............... 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ: สมาชิกวุฒิสภาผู้ขอปรกึษาหารือต้องหารอืต่อประธานใหเ้สร็จสิน้ภายในเวลาที่ก าหนด 



ระเบียบวุฒิสภา 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการขอปรึกษาหารอืของสมาชกิวุฒสิภา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชมุวฒุิสภา   
(ฉบับที ่ 2)  พ.ศ.  2563 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบยีบวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวธิีการขอปรึกษาหารอื
ของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา  ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น   

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๔  และข้อ  ๑๘  แห่งข้อบังคับการประชุมวฒุิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
ประธานวุฒิสภาจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอปรึกษาหารือ 
ของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  ๒๕๖3” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  4  แห่งระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา   พ.ศ.  ๒๕๖2  และ 
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  4  ให้มีการปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา  
ในการประชุมวุฒิสภาตามวันที่ประธานวุฒิสภาก าหนด  ระหว่างเวลา  09.15 - 10.00  นาฬิกา   
โดยขอปรึกษาหารือได้ไม่เกิน  15  คน  คนละไม่เกิน  3  นาที 

ในกรณีที่ประธานเห็นว่ามีระเบียบวาระการประชุมเป็นจ านวนมากหรือมีเหตุจ าเป็นอื่น    
อาจไม่อนญุาตให้มกีารปรกึษาหารือ  หรือก าหนดจ านวนสมาชิกและเวลาในการปรึกษาหารือเป็นอย่างอื่นก็ได้” 

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ  5  แห่งระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา   พ.ศ.  ๒๕๖2  และ 
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  5  ให้สมาชิกวุฒิสภาผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือแจ้งความประสงค์ต่อประธานล่วงหน้า  
พร้อมแนบแบบแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือ  ณ  จุดรับแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือ 
ของสมาชิกวุฒิสภา  ตั้งแต่เวลา  08.30  นาฬิกา  จนครบจ านวน  15  คน  หรือเมื่อถึงเวลา   
09.00  นาฬิกา” 

ข้อ 5 ให้ประธานวุฒิสภารักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  23  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชติชลชัย 

ประธานวฒุิสภา 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๕๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๖๓



ระเบียบวุฒิสภา 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการขอปรึกษาหารอืของสมาชกิวุฒสิภา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชมุวฒุิสภา  (ฉบับที ่ ๓)   
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอปรึกษาหารือ  
ของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา  ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น   

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๔  และข้อ  ๑๘  แห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
ประธานวุฒิสภา  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอปรึกษาหารือ  
ของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๔”   

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๔  แห่งระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ   

ขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่
ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“ข้อ  ๔  ให้มีการปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา  
ในการประชุมวุฒิสภาตามวันที่ประธานวุฒิสภาก าหนด  ระหว่างเวลา  ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐  นาฬิกา  โดยขอปรึกษาหารือ 
ได้ไม่เกิน  ๑๐  คน  คนละไม่เกิน  ๓  นาที   

ในกรณีที่ประธานเห็นว่ามีระเบียบวาระการประชุมเป็นจ านวนมากหรือมีเหตุจ าเป็นอื่น  อาจไม่อนุญาต
ให้มีการปรึกษาหารือ  หรือก าหนดจ านวนสมาชิกและเวลาในการปรึกษาหารือเป็นอย่างอื่นก็ได้”   

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๕  แห่งระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอปรึกษาหารือ 
ของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
วุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
วุฒิสภา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“ข้อ  ๕  ให้สมาชิกวุฒิสภาผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือแจ้งความประสงค์ต่อประธานล่วงหน้า
พร้อมแนบแบบแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือ  ณ  จุดรับแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือของ  
สมาชิกวุฒิสภา  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๑๕  นาฬิกา  จนครบจ านวน  ๑๐  คน  หรือเมื่อถึงเวลา  ๐๘.๔๕  นาฬิกา” 

ข้อ ๕ ให้ประธานวุฒิสภารักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  5  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕64 
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชติชลชัย 

ประธานวฒุิสภา 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๘๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ระเบียบวุฒิสภา 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการขอปรึกษาหารอืของสมาชกิวุฒสิภา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชมุวฒุิสภา  (ฉบับที ่ ๔) 
พ.ศ.  ๒๕๖๖ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอปรึกษาหารือ
ของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา  ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น   

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๔  และข้อ  ๑๘  แห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
ประธานวุฒิสภา  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอปรึกษาหารือของ
สมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา  (ฉบับที ่ ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๔  แห่งระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอปรึกษา   

หารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระ 
การประชุมวุฒิสภา  (ฉบับที ่ ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“ข้อ  ๔  ให้มีการปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา 
ในการประชุมวุฒิสภาตามวันที่ประธานวุฒิสภาก าหนด  ระหว่างเวลา  ๐๘.๔๕ - ๐๙.๓๐  นาฬิกา  โดยขอ
ปรึกษาหารือได้ไม่เกิน  ๑๕  คน  คนละไม่เกิน  ๓  นาท ี  

ในกรณีที่ประธานเห็นว่ามีเหตุจ าเป็น  อาจไม่อนุญาตให้มีการปรึกษาหารือ  หรือก าหนดจ านวนสมาชิก 
และเวลาในการปรึกษาหารือเป็นอย่างอื่นก็ได้” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๕  แห่งระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระ 
การประชุมวุฒิสภา  (ฉบับที ่ ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๕  ให้สมาชิกวุฒิสภาผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือแจ้งความประสงค์ต่อประธานล่วงหน้า
พร้อมแนบแบบแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือ  ณ  จุดรับแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือของสมาชิก
วุฒิสภา  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐  นาฬิกา  ของวันที่อนุญาตให้มีการปรึกษาหารือจนครบจ านวนสมาชิก 
ที่อนุญาตตามข้อ  ๔  หรือเมื่อถึงเวลา  ๐๘.๓๐  นาฬิกา” 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๒๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๖



ข้อ ๕ ให้ประธานวุฒิสภารักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  17  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖6 
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชติชลชัย 

ประธานวฒุิสภา 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๒๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๖



แบบแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือต่อประธานของที่ประชุม 
ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 

                     
           วุฒิสภา 

วันท่ี ........ เดือน ............................ พ.ศ. ................ 

กราบเรียน  ประธานวุฒิสภา 

 ข้าพเจ้า ................................................................... สมาชิกวุฒิสภา  หมายเลข ............ 
มีความประสงค์ขอปรึกษาหารือต่อประธานของท่ีประชุมวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา  
ในเร่ือง ต่อไปนี ้
........................................……………………………….................................................................................… 

........................................……………………………….................................................................................… 

โดยเสนอต่อกระทรวง/หน่วยงาน .......................................................................... พิจารณาด าเนินการ 

  ท้ังนี้ ขออนุญาตน าเสนอข้อมูล เอกสาร หรือวัตถุอื่นใด ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาผู้ประสงค์
ขอปรึกษาหารือ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว เพื่อประกอบการขอปรึกษาหารือในที่ประชุม 
ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา คือ 

    ภาพเคลื่อนไหว/เสียง จ านวน ........... ไฟล์  ความยาว ................ นาที 
    ภาพนิ่ง  จ านวน .............. ภาพ 
    เอกสาร  จ านวน .............. แผ่น 
    วัตถุอื่นใด ได้แก่ ..................................................................................... 

  จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง 

 

( .................................................................... ) 
สมาชิกวุฒิสภา 

 
 
 
 
 
 

 

ได้รับข้อมูลเมื่อเวลา .................... นาฬิกา  พิจารณาเบื้องต้นแล้ว         ................... ผบ.กลุ่มงานฯ 
  น าเสนอข้อมูลได้             ................... ผอ.ส านักฯ 
  น าเสนอข้อมูลไม่ได้  เน่ืองจาก .......................................................................................       ................... รองเลขาธิการฯ 
    ลงชื่อ .......................................... เจ้าหน้าท่ีผู้รับข้อมูล       ................... เลขาธิการวุฒิสภา 

                                        

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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